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สารบญั 
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ 
ครั้งที่ ๙ (สมยัสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

วันพุธท่ี ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ (เล่ม ๒) 
ณ อาคารรัฐสภา 
------------------- 

 
 หน้า
ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ๓๘๐
- ศาลฎีกามีคําพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ ๕ ใหม่ แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
(ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม) 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม  ไมม่ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้  ไม่ม ี
 
เรื่องด่วน 
          - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๓๘๐
(เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๙   
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
  ผู้อภิปราย 
  - นางสาวชนก จันทาทอง  ๓๘๐
  - นายจักรัตน์ พั้วช่วย  ๓๘๕ 
  - นายบุญฐิณ ประทุมลี   ๓๘๘ 
  - พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจินดา ๓๙๒ ๖๒๐ 
  - นายสมบูรณ์ ซารัมย ์ ๓๙๒ 



๒ 
 

   หน้า
  ผู้อภิปราย 
  - นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วฒัน์ ๓๙๕ ๓๙๖
  - นายประกอบ รัตนพันธ์ ๔๐๐
  - นางผ่องศรี แซ่จึง ๔๐๔
  - นายนิกร จํานง ๔๑๒ ๔๑๖
  - นายพัฒนา สัพโส ๔๑๗
  - นายจีรเดช ศรีวริาช ๔๒๔
  - นางสาววรรณวภิา ไม้สน ๔๒๘ ๔๒๙
  - นางสาวเพชรดาว โต๊ะมนีา ๔๓๔ ๔๓๕
  - นายประเสริฐ บุญเรือง ๔๓๘ ๔๓๙
  - นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ๔๔๓
  - นายเกษม อุประ ๔๔๖
  - นายสุรทิน พิจารณ ์ ๔๕๐
  - นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒ ิ ๔๕๒
  - นายวีระกร คําประกอบ ๔๖๑ ๔๖๓
  - นายสุรวิทย ์คนสมบูรณ์ ๔๖๖ ๔๖๙
  - นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ๔๗๑
  - นายดะนัย มะหิพันธ์ ๔๗๓
  - นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ๔๗๘ ๔๗๙
  - นายรังสิมันต์ โรม ๔๘๕
  - นายวัชรพล โตมรศักด์ิ ๔๙๑
  - นายคมเดช ไชยศิวามงคล ๔๙๗ ๕๐๑
  - นายอฏัฐพล โพธิพิพิธ ๕๐๓
  - นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ๕๐๕ ๕๐๗
  - นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ ์ ๕๑๐
  - นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ๕๑๓
  - นายนริศ ขํานุรักษ์ ๕๑๗ ๕๑๙
  - นายอับดุลอายี สาแม็ง ๕๒๑



๓ 
 

   หน้า
  ผู้อภิปราย 
  - นางสาวอนสุรี ทับสุวรรณ   ๕๒๖
  - นางสาวสกณุา สาระนันท์ ๕๓๑ 
  - นายมณเฑยีร สงฆ์ประชา ๕๓๕
  - นายประเดมิชัย บุญช่วยเหลือ ๕๓๘
  - นายครูมานติย์ สังข์พุ่ม ๕๕๑ ๕๕๓
  - นายวิรัช รตันเศรษฐ ๕๕๑ ๗๑๙
  - นายนิโรธ สุนทรเลขา ๕๕๔
  - นายเทพไท เสนพงศ์ ๕๕๔ ๖๓๕
  - พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา ๕๖๐ ๕๙๙
  - นายสมศักด์ิ เทพสุทิน ๕๖๒
  - นายจุติ ไกรฤกษ์ ๕๖๕
  - พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ๕๗๐
  - นายเรวัต วศิรุตเวช ๕๗๖ ๕๗๗
  - นายณฏัฐ์ชนน ศรีก่อเกือ้ ๕๘๒
  - นายอนุทิน ชาญวรีกูล ๕๘๖
  - นายสาธิต ปิตุเตชะ ๕๘๘
  - นายมานพ คีรีภวูดล ๕๙๓
  - นายภณณฏัฐ์ ศรีอินทรสุ์ทธิ์ ๖๐๔ ๖๐๗
  - นายมงคลกติต์ิ สุขสนิธารานนท ์ ๖๑๑
  - นายพรีะวิทย์ เรื่องลือดลภาค ๖๑๔
  - นายประเสริฐพงษ์ ศรนวุัตร ์ ๖๑๖ ๖๑๗
  - นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ ๖๒๓ ๖๓๑ ๖๓๓
  - นายภาคภมูิ บูลย์ประมุข ๖๓๖
  - นายศริสิทธิ ์เลิศด้วยลาภ ๖๓๙
  - นายสุชาติ อุสาหะ ๖๔๓
  - นางสาวญาณธิชา บัวเผือ่น ๖๔๖
  - นายอิสสระ สมชัย  ๖๕๑



๔ 
 

   หน้า
  ผู้อภิปราย 
  - นายชวูิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ๖๕๗
  - นายนพดล แก้วสุพัฒน ์ ๖๖๓
  - นายสมคิด เชื้อคง ๖๖๖
  - นายกรวรี์ ปริศนานันทกุล ๖๗๑
  - นายวิโรจน ์ลักขณาอดิศร ๖๗๖ ๗๓๗
  - หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ๖๘๔ ๖๘๕
  - นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ๖๘๕
  - นายเกยีรต ิเหลืองขจรวิทย ์ ๖๘๕
  - นายขจิตร ชัยนิคม ๖๘๙ ๖๙๓
  - นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ๖๙๔
  - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ๖๙๘ ๖๙๙
  - นายสมัคร ป้องวงษ์ ๗๐๓
  - นายปกรณว์ฒุิ อุดมพิพฒัน์สกุล ๗๐๕
  - นายกฤษณ ์แก้วอยู ่ ๗๐๑
  - นายจุรินทร ์ลักษณวิศิษฏ ์ ๗๑๒
  - นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ๗๑๙ ๗๒๐
  - นายชลน่าน ศรีแก้ว ๗๒๒ ๗๒๕
  - นายณฏัฐพล ทีปสุวรรณ ๗๓๓
  - นายนยิม เวชกามา ๗๓๘
  - นายสฤษฏพ์งษ์ เกี่ยวข้อง ๗๔๑
  - นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ๗๔๕
  - นายอภิชาติ ศิริสุนทร ๗๔๗ ๗๔๙
  - ร้อยตํารวจเอก อรุณ สวสัดี ๗๕๓
  - นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ๗๕๗
  - นายภาควัต ศรีสุรพล ๗๕๙
  - นายคําพอง เทพาคํา ๗๖๔
   



๕ 
 

   หน้า
  ผู้อภิปราย 
  - นายศาสตรา ศรีปาน ๗๖๘
  - นายเพชรภมูิ อาภรณร์ัตน์ ๗๗๑
  - นายกิตติศกัด์ิ คณาสวัสด์ิ ๗๗๓ ๗๗๔
   
พักประชุมเวลา ๐๑.๓๘ นาฬิกา 
ของวันศุกร์ที ่๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 
ภาคผนวก 

-------------------------- 



๓๘๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๑๘๖/๑ 
 

เริ่มประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ของวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขณะนี้เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ท่านสมาชิกที่เคารพครับ เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้ังแต่เช้าถึงเที่ยงคืนเศษ ท่านประธานในที่ประชุม 
ท่านรองสุชาติก็ได้ส่ังพักการประชุมเพื่อพิจารณาต่อในวันนี้ แต่ว่าก่อนที่จะดําเนินการต่อ 
ผมขออนุญาตนําเรื่องที่จะเรียนให้ที่ประชมุทราบ ซ่ึงไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม  
   ศาลฎีกาได้มีคําส่ังส่งมา ในคดีเลือกต้ังหมายเลขดํา ที่ ลต (สส) ๕๘๕/๒๕๖๒ 
ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ผู้ร้อง  นายกรุงศรีวิ ไล  สุทินเผือก  ผู้คัดค้าน  
เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ขอให้ศาล ส่ัง ให้มี การ เลื อก ต้ั ง ใหม่นั้ น  ศาลฎีกา มีคํ าพิพากษาให้มี การ เลื อก ต้ั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกต้ังที่ ๕ ใหม่ แทน นายกรุงศรีวิไล  
สุทินเผือก ผู้คัดค้าน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ จึงแจ้ง 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
   (ที่ประชุมรับทราบ) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปจะดําเนินการต่อจาก
การพิจารณาที่ผ่านมา โดยขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้สรุปเวลาการอภิปรายในวันแรกจนถึง
ข้ามเที่ยงคืนมาแต่ละฝ่ายได้ใช้เวลาไปดังต่อไปนี้ คณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาไป ๒ ชั่วโมง  
๔๑ นาที ๒๙ วินาที ยังเหลือเวลา ๒ ชั่วโมง ๑๘ นาที ๓๑ วินาที  พรรคร่วมรัฐบาลได้ใช้ 
เวลาไป ๕ ชั่วโมง ๗ นาที ๕๒ วินาที เหลือเวลาอยู่ ๙ ชั่วโมง ๕๒ นาที ๘ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ได้ใช้เวลาไป ๖ ชั่วโมง ๕๒ นาที ๕๖ วินาที เหลือเวลาอยู่ ๑๕ ชั่วโมง ๓๗ นาที ๔ วินาที  
เรียนเพื่อที่ประชุมรับทราบ เพราะมีเวลาอีก ๒ วัน ผมขอเริ่มดําเนินการอภิปรายต่อไปเลย
ขอเชิญตามรายชื่อที่ส่งมาแล้วนะครับ อันดับแรก นางสาวชนก จันทาทอง ขอเชิญครับ 
  นางสาวชนก จันทาทอง (หนองคาย)  :  ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 
นางสาวชนก จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต ๒ พรรคเพื่อไทย  



๓๘๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๑๘๖/๒ 
 
วันนี้สภาผู้แทนราษฎรของเราได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกครั้ง โดยการจัดทําจัดสรรโดยผู้นําประเทศ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร ต้ังแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
และยังเป็นผู้จัดทํางบประมาณรายจ่ายมาตลอด ๖ ปี ในปีนี้เองร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเมื่อ ๖ ปีที่ผ่านมาเลย  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังสร้างหนี้มหาศาลให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ยังไม่สามารถ 
ที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเคย  
ยังไม่พอค่ะ นโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดทําได้เช่นกัน สร้างหนี้ให้กับ
ประเทศไทยอย่างมหาศาล ตลอดการบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ตลอด ๖ ปีที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นําพาพี่น้องประชาชนคนไทยกู้เงินมาแล้ว 
สูงถึง ๓.๓ ล้านล้านบาท ขอสไลด์ด้วยนะคะ  
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวชนก จันทาทอง (หนองคาย)  :  ปี ๒๕๕๘ กู้เงินชดเชยการขาดดุล
งบประมาณไป ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  ปี ๒๕๕๙ กู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณไป 
๓๙๐ ,๐๐๐  ล้านบาท   ปี  ๒๕๖๐  กู้ เพิ่ ม ไปอีก  ๕๕๐ ,๐๐๐  ล้านบาท   ปี  ๒๕๖๑   
๕๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท  ปี ๒๕๖๒  ๔๕๐ ,๐๐๐ ล้านบาท  ปี ๒๕๖๓ ก็ยังกู้ ต่อนะคะ 
๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๘๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๑๘๗/๑ 
 
และในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นําพาพี่น้องประชาชนกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
สูงสุดในประวั ติศาสตร์ชาติไทยสูงถึง ๖๒๓ ,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นเพิ่งจะออก พ.ร.ก. เงินกู้ กู้เงินมากมหาศาลของประเทศ 
อีกเช่นกัน  วงเงินสูงถึ ง  ๑ ล้านล้านบาท รวมแล้วตลอดการบริหารประเทศของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นนําพาประเทศไทยกู้เงินมาแล้ว ๓.๓ ล้านล้านบาท  
การกู้ เงินแบบมากมหาศาลแบบนี้ ส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น  
สํานักงบประมาณแจ้งสถานะว่าในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น หนี้สาธารณะของ 
ประเทศไทยสูงถึง ๖.๙๘ ล้านล้านบาท ส่งผลให้พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นหนี้ทันที 
ตอนนี้ ถัวเฉลี่ยคนละ ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ในวันนี้ ถ้ามีทารกเกิดใหม่เป็นหนี้แล้วคนละ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท การจัดทําจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่พี่น้องประชาชน และในปีนี้เองก็ไม่ได้จัดสรรจัดทํางบประมาณให้ตรงกับสถานการณ์
ปัจ จุ บัน  ไม่ ไ ด้ จัดทําแบบนิวนอร์มัล  (New normal)  แต่ จัดทํ าแบบโอลด์นอร์มัล  
(Old normal) เป็นที่ทราบกันดีว่าเรามีโรคอุบัติใหม่คือโรคโควิด ๑๙ (COVID 19) เกิดข้ึน 
ส่งผลให้ประเทศไทยนั้น ประชาชนนั้นตกงาน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๓ จะมีประชาชนตกงานสูงถึง ๘ ,๔๐๐ ,๐๐๐ คน  
จะมีนักศึกษาที่จบใหม่และอาจจะไม่มีงานทําสูงถึง ๕๒๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๓ นี้เอง 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าจะมีผู้ตกงานเกือบ  
๙ ล้านคน จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงส่งผลให้รายได้ของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ทั้งระบบนั้นไม่มีรายได้ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ประชาชนต้องพึ่งพาระบบประกันสุขภาพ 
แต่การจัดทําจัดสรรงบประมาณของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นไม่ได้สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขเลย ในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น จัดสรรงบกลางในรายการเงินสํารองจ่าย 
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นสูงถึง ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรในงบกลางในรายการค่าใช้จ่าย
ในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus 2019) จํานวน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่งจะออก พ.ร.ก. เงินกู้ไป 



๓๘๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๑๘๗/๒ 
 
๑ ล้านล้านบาท โดยอ้างว่าจะนําไปฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ (COVID 19) 
แต่มาแอบจัดสรรงบประมาณไว้ในงบกลางเพิ่มไว้ที่ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ดิฉันขอตั้งข้อสังเกต
ว่ามีความจําเป็นซ้ําซ้อนหรือไม่ที่จะต้องมาตั้งเพิ่มอีกถึง ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท งบกลางเป็นงบ 
ที่อยู่ในอํานาจของท่านนายกรัฐมนตรีเพียงท่านเดียว ไม่จําเป็นที่จะต้องมีแผนงานรองรับ  
ที่สําคัญไม่สามารถตรวจสอบได้ ในการจัดสรรร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ยังตั้งรายจ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซ่ึงเป็นรายการ
ผูกพันใหม่ปีแรกสูงถึง ๒๔๖,๐๐๐ ล้านบาท ในกระทรวงคมนาคมตั้งเพิ่มสูงขึ้นจากปีแล้ว 
๑๗,๐๐๐ ล้านบาท มองแล้วก็คาดว่าน่าจะนําไปทําถนนค่ะ งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย 
สูงขึ้น ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ที่ดิฉันอภิปรายมาทั้งหมดนี้ ดิฉันจะชี้ให้พี่น้องประชาชนคนไทย
เห็นว่าการจัดทําจัดสรรงบประมาณของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี ๒๕๖๔ นี้ 
มีความจําเป็นเหมาะสมหรือไม่ จําเป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดสรรงบประมาณให้กับตัวเองสูงถึง 
๑๓๙,๐๐๐ ล้านบาท แบบไม่มีผลงานรองรับ ที่สําคัญตรวจสอบไม่ได้ด้วยค่ะ ------------------  
 
               - ๑๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๘๘/๑ 
 
จําเป็นหรือไม่ที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องจ่ายไฟแนนซ์ (Finance) ในปีแรกสูงถึง 
๒๔๖ ,๐๐๐ ล้านบาท และยังเป็นหนี้ระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหรือไม่  
ดิฉันพยายามชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ นั้น ไม่ได้สร้าง
ความม่ันคงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทย 
ในภาวะที่พี่น้องประชาชนตกงาน ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ํา ทํามาหากินยากลําบาก  
แต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวค่ะ 
  ประเด็นสุดท้าย นโยบายที่พรรคผู้นํารัฐบาลในขณะนี้หาเสียงเอาไว้ 
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๔ นั้น  
ก็ยังไม่สามารถทําได้เช่นเคยค่ะ พี่น้องประชาชนเป็นจํานวนเยอะมาก ทวงถามดิฉันว่าเมื่อไร
เงินเดือนผู้ สูงอายุ เดือนละ ๑ ,๐๐๐ บาทจะได้รับ เมื่อไรนโยบายมารดาประชารัฐ 
การมีบุตร ๑ คนจะสามารถได้รับเงินนโยบายจากภาครัฐได้สูงถึง ๑๘๑,๐๐๐ บาท โดยต้ังแต่
ต้ังครรภ์จะได้รับเงินชดเชยเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ค่าคลอดบุตร ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าดูแลเด็ก
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท นโยบายนี้การมีบุตร ๑ คนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 
๑๘๑,๐๐๐ บาท ค่าแรงเมื่อไรจะได้รับ ๔๐๐-๔๒๕ บาท เมื่อไรยางพาราจะกิโลกรัมละ  
๖๕ บาท เมื่อไรอ้อยจะราคา ๑,๐๐๐ บาทต่อตัน เมื่อไรข้าวเจ้าจะได้รับ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อตัน 
เป็นคําถามที่พี่น้องประชาชนถามดิฉันมาเยอะมาก ซ่ึงจากที่ดิฉันดูจากร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ยังไม่สามารถทําได้เช่นเคยค่ะ 
แถวบ้านดิฉันภาษาอีสานเรียกว่าข้ีต๋ัวกันตั้วนี่ ภาษากลางก็น่าจะแปลว่า โกหกกันชัด ๆ  
จากท่ีดิฉันได้อภิปรายมาทั้งหมด ดิฉันไม่อาจรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ เพราะว่าสร้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย
อย่างมหาศาล ไม่สามารถจัดทํา จัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนได้ 
ขอบพระคุณท่านประธานมากค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณจักรัตน์ พั้วช่วย หลังจากนั้นจะเป็นคุณบุญฐิณ ประทุมลี และคุณสมบูรณ์ ซารัมย์ 
ขอเชิญคุณจักรัตน์ครับ 



๓๘๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๘๘/๒ 
 
  นายจักรัตน์ พั้วช่วย (เพชรบูรณ์)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ผม จักรัตน์ พั้วช่วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอําเภอหล่มสัก 
อําเภอหล่มเก่า อําเภอน้ําหนาว ส.ส. คนไทหล่ม จากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ทางรัฐบาลนําเข้ามาสู่สภาให้พิจารณาวงเงินงบประมาณ
รวม ๓.๓ ล้านล้านบาท มีการแบ่งยุทธศาสตร์ที่สําคัญเป็น ๖ ด้านนะครับ ๑. ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ๓. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
  ท่านประธานที่เคารพครับ จาก ๖ ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรเงินงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ได้รับเงินงบประมาณน้อยที่สุดก็คือยุทธศาสตร์ที่ ๕ เรื่องการบริหารจัดการน้ํา 
ได้รับเงินงบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๓.๖ เปอร์เซ็นต์จากวงเงินงบประมาณ 
รวม ๓.๓ ล้านล้านบาท ซ่ึงผมเห็นว่ายังน้อยมากนะครับ ทั้ง ๆ ที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 
และเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ แต่ผมก็เข้าใจทางรัฐบาลที่ประเทศไทย 
กําลังเผชิญอยู่กับวิกฤติโควิด ๑๙ (COVID 19) รัฐบาลอาจจะมีข้อจํากัดในการจัดสรร 
เงินงบประมาณ สังเกตง่าย ๆ ครับท่านประธาน ในเงินงบประมาณงบกลางที่ปีนี้ทางรัฐบาล 
ต้ังไว้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพราะต้องนําเงินงบประมาณไปแก้ไข
ปัญหาโควิด ๑๙ (COVID 19) ------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๘๙/๑ 
 
 
 
 



๓๘๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๘๙/๑ 
 
ที่ทางการแพทย์ทั่วโลกยืนยันว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๑ ปี ในการคิดค้นวัคซีนป้องกัน 
โรคโควิด ๑๙ (COVID 19) นี้ แต่ผมก็ยังหวังว่าในปีหน้าทางรัฐบาลต้องเพิ่มเงินงบประมาณ
ในด้านการบริหารจัดการน้ํา เพราะเป็นต้นทุนสําคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร 
ทั่วประเทศ ด้วยเวลาอันจํากัดครับท่านประธาน ผมสนใจที่จะอภิปรายยุทธศาสตร์ที่ ๕  
คือด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์ 
ที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะในแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวนเงิน 
๖๖,๐๐๐ ล้านบาท สาระสําคัญของแผนงานนี้เขียนไว้ว่าเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ด้านน้ําเพิ่มข้ึน มีการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ท่านประธานที่เคารพครับ 
ถ้าพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ํามี ๒ กระทรวงที่สําคัญที่เป็นภารกิจหลักก็คือกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมชลประทานที่ปีนี้ได้รับเงินงบประมาณ ๗๕,๐๐๐ ล้านบาท  
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีกรมทรัพยากรน้ําได้รับงบประมาณ 
๔,๙๐๐ ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้รับงบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงงบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจํา ส่วนงบลงทุนยังมีสัดส่วนที่น้อยครับท่านประธาน ท่านประธาน
ที่เคารพครับ ผมเป็น ส.ส. อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลาหน้าฝนน้ําก็ท่วม เวลาหน้าร้อน 
น้ําก็แล้งเป็นปัญหาอย่างนี้มาอย่างยาวนาน เพราะอะไรทราบไหมครับท่านประธาน  
เพราะการบริหารจัดการน้ําในเขตลุ่มน้ําป่าสักยังต้องพัฒนาอีกมาก เขตลุ่มน้ําป่าสัก  
ประกอบไปด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์  
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ําท่า
เฉล่ียต่อปี ๓,๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เราเก็บกักน้ําได้เพียง ๑๓,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
และท่ีสําคัญพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ําป่าสักมีทั้งหมด ๖,๕๐๐ ล้านไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่
ชลประทานเพียง ๑,๒๐๐ ล้านไร่ คิดเป็น ๑๘ เปอร์เซ็นต์ ยังคงเหลือพื้นที่ที่ต้องพัฒนาอีก 
๕ ,๓๐๐ ล้านไร่ สรุปก็คือพื้นที่ เกษตรกรรมลุ่มน้ําป่าสักพัฒนาไปแล้วเพียง ๑ ส่วน  
เหลืออีก ๔ ส่วนที่ต้องรอการพัฒนา จึงอยากฝากรัฐบาลให้ช่วยสนับสนุนงบประมาณ 
โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่อําเภอหล่มสัก อําเภอหล่มเก่า อําเภอน้ําหนาวเป็นพื้นที่ต้นน้ํา 
แต่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําทางด้านการเกษตรทุก ๆ ปี อยากให้รัฐบาลสนับสนุน 
เงินงบประมาณในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยไคร้ อ่างเก็บน้ําห้วยอีจีน อ่างเก็บน้ําห้วยภูผา  



๓๘๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๘๙/๒ 
 
ซ่ึงอยู่ในเขตอําเภอหล่มเก่า ส่วนในเขตอําเภอหล่มสักมีอ่างเก็บน้ําห้วยสะดวงใหญ่ อ่างเก็บน้ํา
ห้วยน้ําชุนน้อยและอําเภอน้ําหนาวมีอ่างเก็บน้ําบ้านซําม่วง ถ้าทําสําเร็จจะช่วยแก้ไขปัญหา
น้ําท่วม น้ําแล้งซ้ําซากในเขตลุ่มน้ําป่าสักตอนบนได้อย่างยั่งยืน แต่การสร้างอ่างเก็บน้ํา 
จะสําเร็จช้าหรือเร็วก็ข้ึนอยู่กับหน่วยงานของกรมป่าไม้ ขอให้กรมป่าไม้เร่งรัดในการอนุญาต 
ให้ใช้พื้นที่ เพราะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร  
   สุดท้ายครับท่านประธาน ผมอยากฝากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่านต้องให้
ความสําคัญกับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติโควิด (COVID) ในครั้งนี้ 
เพราะมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก จะอาศัยแค่เงินเยียวยาที่ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกร 
รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท ผมว่ายังไม่เพียงพอและเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น 
เกษตรกรกําลังรอเม็ดเงินงบประมาณ  ปี ๒๕๖๔ นี้ เพื่อไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  
สรุปในภาพรวม ผมเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ในวาระแรก ขอขอบคุณท่านประธานครับ 
 

 - ๑๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๑๙๐/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณคุณจักรัตน์ครับ 
ต่อไปคุณบุญฐิณ ประทุมลี  
   นายบุญฐิณ ประทุมลี (มุกดาหาร)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ผม บุญฐิณ ประทุมลี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร พรรคเพื่อไทย วันนี้ผมจะ
อภิปรายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ท่านประธานที่เคารพ ในการจัดทํางบประมาณในสภาพ
ปัจจุบันที่เกิดปัญหา คิดว่าเป็นเรื่องปกติ ปกติมาหลายปีแล้ว ต้ังแต่ผมรับราชการ ความคิด 
ที่ข้าราชการประจําได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาก็คือทําอย่างไรการจัดทํางบประมาณ
ให้ยึดหลักคือร้อยละ ๕ ถึงแม้จะมีภาระงานหรือความรับผิดชอบตรงไหนก็ช่าง ขอให้ทํา
แผนงานโครงการขึ้นมา อันนี้คือเป็นการเพิ่มข้ึนของทุกปี เฉลี่ยแล้วปีที่แล้วร้อยละ ๕  
ก็สังเกตดูว่างบประมาณเราไม่เคยลดเลย ถึงแม้จะจัดแบบไหน อันนี้คือข้อสังเกต สําหรับปีนี้
เป็นการจัดยอดทั้งหมด ๓.๓ ล้านล้านบาท แต่ถ้าคิดเฉล่ียรายหัวประชากรทั่วประเทศ  
๖๘ ล้านคน จะเฉลี่ยประมาณคนละ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อรายหัว เพราะว่า ๑ ล้านคน 
ก็ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐ คน ก็หาร ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๐ ล้านคน ก็ ๓ ล้านบาท  
อันนี้คือคิดให้ดูคร่าว ๆ นะครับ ฉะนั้นในการจัดทํานอกจากที่จะมีงบรายจ่ายประจํา  
เกือบ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ อันนี้รายจ่ายประจําคือจําเป็นมาก เพราะต้องได้จัดให้ทั้งเงินเดือน  
ทั้งอะไรทุกอย่าง มีข้อมูลอยู่แล้ว ประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาตลอดในการที่จะปรับลด 
ส่วนนี้ ไม่ใช่ง่ายที่จะปรับลดเกลี่ยข้าราชการ ไม่ใช่เกล่ียดินเกลี่ยทรายจะได้เกล่ียง่าย ๆ 
จะต้องมีแผนระยะยาว ฉะนั้นรายจ่ายตรงนี้ถึงมากเป็นพิเศษ ฉะนั้นในการจัดเรื่องของ 
งบลงทุนจะต้องกระจาย เกิดความเป็นธรรมไม่เกิดความเหลื่อมลํ้า ในสิ่งที่จะกระจายไปทั่ว
กับประชากรที่มี ท่านประธานที่ เคารพ สําหรับข้อสังเกตในการจัดงบประมาณที่ 
เกิดเหตุการณ์วิกฤติซ่ึงเป็นการเรียนรู้ของทุกคน พี่น้องประชาชนด้วย ในส่วนนี้ผมคิดว่า
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ได้เน้นในการจัดงบประมาณโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือเรียกได้ว่า 
ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก เอ็มบีโอ (MBO) แมนเนจเมนต์ บาย ออบเจ็กต์ทีฟ (Management 
By Objectives) ที่ใช้มานานแล้วครับ แต่ทุกวันนี้จัดแบบเอาปริมาณ กระทรวงเกรดเอ (A) 
เกรดบี (B) เกรดซี (C) ต้องยึดปริมาณตัวเองไม่ให้ลด จะต้องทําแผนงานโครงการรองรับไว้  
 



๓๘๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๑๙๐/๒ 
 
น่าจะคิดไ ด้ใหม่แ ล้ว  คนที่ เ ป็นผู้บริหารที่ ผ่ านมาและปัจจุบัน  ทั้ งกรมบัญชีกลาง  
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อันนี้ฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับ  
ท่านประธานที่เคารพ ผมจะเจาะลึกไปท่ีงบประมาณแต่ละกระทรวง งบกลางนะครับ  
ถึงแม้จะมีจํานวนมาก ตรงข้ออื่นก็คงไม่ติดใจ เพราะว่าจากข้อ ๑ ถึง ข้อ ๑๑ ของงบกลาง  
ก็ต้องจัดตามภาระงานที่รับไว้ก็คือต้องมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่ในส่วนข้อ ๑๒ ที่ เป็น 
เงินสํารองรายจ่ายฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีนี้ ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท  ปี ๒๕๖๓  ๙๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ตัวเลขกลม ๆ ท่านทราบไหมว่างบกลางปี ๒๕๖๓ เท่าไร ไม่ใช่ ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท  
เป็น ๑๖๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพราะตัดโอนงบมาเพิ่มอีกเป็น ๘.๘ หมื่นล้านบาท บวกกับ
อันเดิม ซ่ึงใช้เฉพาะที่จําเป็น หมดไปแล้วต้องตัดโอนมาอีก ฉะนั้นงบกลางปี ๒๕๖๓ ต้องเป็น 
๑๖๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ปีนี้ ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท ทําไมไม่เอา ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทเลย  
เหมือนกับขายเสื้อผ้าตัวละ ๙๙ บาท ทําไมไม่ถึง ๑๐๐ บาท เป็นความรู้สึกคิดว่างบส่วนนี้ 
จะไม่สูงเกินไปแค่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ไม่ใช่ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน 
แค่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ว่าเป็นข้อสังเกตนะครับ ดังนั้นงบกลางในหมวดนี้ที่เป็นเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เหมือนเช็คเปล่า เพราะว่ากรอบของมันก็คือความจําเป็น  
แต่รัฐบาลก็เหมือนกันไม่มีโครงการรองรับหรอกครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไร นายกรัฐมนตรี
ก็ส่ังจ่ายได้ แต่ส่วนมากไม่ค่อยเหลือ ใกล้จะหมดปีงบประมาณแล้ว เหมือนกับหวานคอแร้ง 
แต่บังเอิญปีนี้โควิด (COVID) มาก่อนก็เลยหมด ต้องมีเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องดําเนินการให้หมด 
ถ้าเหลือทําไมไม่เอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเหลือ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกต ----------  
 

 - ๑๙๑/๑ 
 
 
 
 
 



๓๙๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๑๙๑/๑ 
 
  อันที่ ๒ กระทรวงที่ลดลงคือกระทรวงศึกษาธิการ ผมไม่ติดใจหรอกในการ
จัดทํางบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการงบลงทุนอาคารเรียน ส่ิงก่อสร้างเต็มหมดแล้ว 
ยกเว้นครบ ๒๕ ปีก็ค่อยซ่อมแซม บางทีใช้ได้อยู่ก็ซ่อมแซมไป ในการจัดทํางบประมาณ 
มีกรอบอยู่แล้วว่าจะทําอะไร จํานวนนักเรียนพอเหมาะเท่าไร อันนี้ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพราะว่าผมเคยรับราชการกระทรวงนี้ ที่ลดลงอาจจะเกี่ยวกับงบลงทุน แต่ผมมาติดใจ 
ตรงที่ว่ารัฐบาลว่าจะขึ้นเงินค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนเพิ่มจากหัวละ ๒๐ บาท  
ท่านรัฐมนตรีท่านทําหรือยังในงบประมาณปีนี้ โดยเฉพาะนักเรียนขยายโอกาสที่เป็น 
นักเรียนประถมศึกษายังไม่ได้รับการจัดสรร แล้วที่ผมสอบถามจํานวนนักเรียนรายหัวก็  
๒๐ บาทเท่าเดิม ปีนี้คงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ฝากข้อคิดไว้สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ 
ผมต้องถามทวงหนี้ ก็ฝากไปถึงเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบนะครับ  
   อีกกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทย เรื่องของกองทุนหมู่บ้าน แต่ก่อน
เอสเอ็มแอล (SML) เป็นการจัดซ้ือของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจริง ๆ  
เราไม่ได้เอาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีมาใช้ในจุดนี้ ตามหมู่บ้าน แต่ละปี ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ตอนนี้เฉลี่ยแล้วประมาณหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้
ชาวบ้านจัดซ้ือของที่จําเป็นโดยไม่ได้ยึดระเบียบของราชการ แต่ว่าราชการเราเป็นตัวชี้นํา 
ให้ชาวบ้านไปทํา แล้วจากชาวบ้านที่ซ้ือของปกติ ๑๐๐ บาท เขาซื้อได้ ๗๐ บาท ชาวบ้าน 
ก็ซ้ือ ๑๐๐ บาทเหมือนกัน เพราะอะไร โครงการนี้ หมู่บ้านนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีเจ้าหน้าที่
ของรัฐไปแนะนําว่าต้องทําแบบนั้น ทําแบบนี้ ต้องไปจํากัดเขาทําไม หรือได้ส่วนต่าง ในส่วนนี้ 
ชาวบ้านที่จริงเขาไปซื้อของเขาจะเปรียบเทียบราคาเองว่ากรรมการซื้อแพงไหม แต่ว่าทุกวันนี้
เป็นเรื่องปกติแล้วในการซื้อของตามราคากลางที่ยึดของราชการเป็นหลัก ตามหลักชาวบ้าน
ต้องซื้อราคาที่ตํ่าสุด ในการบริหารงบส่วนนี้ผมอยากให้เปิดกว้าง อย่ายึดระเบียบมากนัก 
เพราะไม่ได้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ แต่ให้ยึดว่ากรรมการฉ้อโกงหรือไม่ ให้เจ้าหน้าที่ไปติดตาม
ตรงนั้นว่ายักยอกเงินหลวงหรือไม่ ชาวบ้านเขาตรวจสอบอยู่แล้ว เขาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขา 
แต่ให้บอกไว้ว่าเงินส่วนนี้ให้ ซ้ือให้หมดภายในสิ้นปี แต่ว่าจะกันเป็นเงินสํารองไว้สัก  
๓๐ เปอร์เซ็นต์ก็ได้ ยกตัวอย่างหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท กันไว้สัก ๖๐,๐๐๐ บาท  
เขาจะทําอะไรก็ได้ ไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงหรือทําอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เขาเห็นมีมติด้วยกัน  



๓๙๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๑๙๑/๒ 
 
หรือพอสิ้นปีเงินเขาเหลือเขาจะทําบุญร่วมกันอะไรก็ได้ เงินก็อยู่ในหมู่บ้าน เปิดกรอบตรงนี้
ให้เขา เราโอนไปให้แล้ว เราไม่ได้มีระเบียบพัสดุที่จะมาจับตรงนี้เขาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่  
ซ้ือได้ทุกอย่าง ไม้จ้ิมฟันยันเรือรบท่านก็ซ้ือได้ อันนี้ก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ว่าต่อไปนี้ชาวบ้านจะทําอะไร ในส่วนที่โอนไปแล้วผมอยากให้เพิ่มด้วยจาก ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ปีนี้เห็นเป็นหมู่บ้านสัก ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามขนาดหมู่บ้านไปเลย 
หรือเป็นล้านบาทก็ได้ จะเป็นอะไรกระจายไปทุกหมู่บ้าน เพื่อที่จะถึงมือประชาชนในส่วนนี้
เป็นการกระตุ้นโดยตรง เขาจะจัดซ้ือจัดจ้างหรือจะทําอะไรจ้างงานในหมู่บ้านของเขาที่ไม่ได้
อิงกับระบบราชการ แต่เป็นการตรวจสอบของประชาชนอย่างแท้จริง ผมจึงจะฝาก
ข้อเสนอแนะในวาระที่หนึ่ง ในเรื่องของการจัดงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ต่อรัฐบาล 
ที่ดําเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน แล้วก็ตรงกับเป้าหมายท่ีประชาชนได้รับ 
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณคุณบุญฐิณนะครับ 
ท่านต่อไปคุณสมบูรณ์ ซารัมย์ หลังจากนั้นก็จะเป็นคุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ แล้วก็ 
คุณประกอบ รัตนพันธ์ ขอเชิญคุณสมบูรณ์ครับ ท่านรัฐมนตรีขอชี้แจงก่อนนะครับ  
ขออนุญาตท่านสมบูรณ์นะครับ เชิญครับ 
 

 - ๑๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๙๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๑๙๒/๑ 
 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเพียงเล็กน้อย
เรื่องเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน  ประเด็นแรกกองทุนหมู่บ้านไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแล 
หรือการดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย อยู่ภายใต้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ 
ภาพรวมโดยคร่าว ๆ ของกองทุนนี้ก็คือมีการจัดต้ังคณะกรรมการระดับหมู่บ้านซึ่งจะไม่ใช่
ข้าราชการเลย แต่เป็นประชาชน การดําเนินการนั้นก็จะดําเนินการโดยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านที่จะพิจารณาโครงการ พิจารณาการใช้เงิน การให้ยืมกองทุนหมุนเวียน  
เท่าที่ทราบนั้นมีการจัดเกรด (Grade) เป็นประเภทของกองทุนเอ (A) บี (B) ซี (C) ดี (D)  
กองทุน เอ (A) บี (B) ก็จะมีสภาพกองทุนที่ ใช้ได้ กองทุนอีกส่วนหนึ่งสภาพกองทุน 
ที่ปล่อยสินเชื่อไปแล้วก็บริหารกองทุนไม่ได้ ที่พอทราบแค่นั้นเอง อย่างไรก็ตามก็จะได้เอา
เรื่องนี้ไปนําเรียนให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ แต่ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ 
ต่อไปท่านสมบูรณ์ ซารัมย์ ครับ 
   นายสมบูรณ์ ซารัมย์ (บุรีรัมย์)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ์ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต ๓ ซ่ึงประกอบไปด้วย
อําเภอคูเมือง อําเภอพุทไธสง อําเภอนาโพธิ์ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอําเภอลําปลายมาศ 
อีก ๒ ตําบล ตําบลเมืองแฝกและตําบลโคกสะอาด พรรคภูมิใจไทย ในการแถลงนโยบาย
งบประมาณประจําปี ๒๕๖๔ นั้น กระผมอยากจะสะท้อนปัญหาผ่านท่านประธานไปยัง
รัฐบาลว่า  อดีตที่ ผ่ านมานั้นปัญหาจากการทํางานในพื้นที่พบว่าในภาพรวมของ 
พี่น้องเกษตรกรจะเป็นหนี้ เ ป็นสิน ซ่ึงผลก็ เกิดจากปัญหาของเรื่องปัจจัยการผลิต 
ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนแล้ง ดินเลว พันธุ์พืชที่ไม่เหมาะสม การจัดการไม่ได้ 
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางภาคเกษตรสูงขึ้น ผลผลิตตกตํ่า ราคาก็ไม่เป็นธรรม ส่ิงเหล่านี้ 
จะเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนซ้ําซาก รัฐบาลที่ผ่านมาก็จะมีการแก้มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในการแก้ 
แต่ละครั้ งแต่ละปีนั้นปรากฏว่าสภาพแวดล้อมที่ ผ่านมาแต่ละปีมีการปรับเปลี่ยน  
สภาพอากาศเปลี่ยนฝนฟ้าเปลี่ยน ก็จะประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับเกษตรกรที่ยากจน หลักในการเสนอให้ทางรัฐบาลได้มีการปรับแก้ 



๓๙๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๑๙๒/๒ 
 
ก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เดิม ๆ ที ขออนุญาต
ยกตัวอย่างเรื่องของพื้นที่ทํานา ในพื้นที่ทํานานั้นในสภาพของภาคอีสานก็ดี ภาคเหนือก็ดี 
พื้นที่ทําการเกษตรจะเป็นลูกคล่ืนทะเล เหมือนน้ําทะเลเป็นคลื่น มีสูงมีตํ่า มีแม่น้ํา ส่ิงที่
จะต้องแก้ก็คือการปรับตามลักษณะของแผนที่ของพัฒนาที่ดินหรือว่าโซนนิง (Zoning)  
เพื่อการเกษตร ยกตัวอย่างเรื่องของนา นาก็จะมี ๓ ระดับ มีนาดอน ถ้าพื้นที่นาดอนก็ขอให้
มีการปรับเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นหรือว่าปลูกป่า ซ่ึงจะช่วยปัญหาภัยแล้งเพราะว่า 
เป็นไม้ที่มีรากลึก ในส่วนพื้นที่ระดับกลาง ๆ นั้นก็ควรจะปรับ ซ่ึงปริมาณน้ําฝนค่าเฉลี่ย 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ของผมนั้นปีที่แล้วจะอยู่แค่ ๗๐๐ มิลลิเมตรต่อปี ซ่ึงการทํานานั้นจะต้องใช้
ปริมาณน้ําฝนระหว่าง ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อปี เพราะฉะนั้นในระดับกลาง ๆ ควรจะ
ปรับเปล่ียนเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อันนี้จะเหมาะ เพราะการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์จะใช้ปริมาณ
น้ําฝนอยู่ประมาณ ๖๐๐-๘๐๐ มิลลิเมตรต่อปีก็เพียงพอ น่าจะไม่เป็นการเสี่ยง ส่วนพื้นที่ลุ่ม
ก็สมควรที่ต้องทํานาเพื่อเก็บข้าวไว้บริโภค อันนี้คือหลักการ ส่วนอีกประการหนึ่งก็คือในการ
ทําโซนนิง (Zoning) นั้น ที่ ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ทาง 
กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ดําเนินการร่วมกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมเจ้าภาพเสริมอีก 
ทางกรมวิชาการก็ดี ทาง ส.ป.ก. ก็ดี ------------------------------------------------------------------  
 

 - ๑๙๓/๑ 
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๓๙๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๙๓/๑ 
 
แต่ส่ิงหนึ่งที่เห็นก็คือในการทําโซนนิง (Zoning) ไม่ต่อเนื่อง เท่าที่ทราบก็คือเรื่องงบประมาณ
ไม่ต่อเนื่อง ฉะนั้นการทําโซนนิง (Zoning) การปรับโครงสร้างการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกร
ฝากไปถึงรัฐบาลได้พิจารณาเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนด้วย  
  ส่วนที่ ๒ ก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติการปลูกป่า แล้วก็การทําธนาคารน้ํา 
ซ่ึงจะสนับสนุนให้อาชีพภาคเกษตรดีข้ึน ในหลักการของการปลูกป่า อดีตที่ ผ่านมา 
เมื่อ ๓๐-๔๐ ปี หรือว่า ๖๐ กว่าปีที่แล้ว พระราชบัญญัติสวนป่าพาณิชย์ถูกเก็บไว้ ไม่ได้มี 
การประชาสัมพันธ์ในวงกว้างพี่น้องเกษตรกรถ้าส่งเสริมให้ปลูกป่าก็จะบอกว่าปลูกทําไม 
ตัดไม่ได้ ผิดกฎหมาย จริง ๆ แล้วปลูกได้ตามพระราชบัญญัติ ซ่ึงมีมาเมื่อ ๒-๓ ปีที่แล้ว 
ถึงบอกว่าให้ปลูกได้แล้วก็ตัดได้ ทําเพื่อการพาณิชย์ได้ ดังนั้นการปลูกป่าก็ถือได้ว่า 
เป็นธนาคารน้ําบนดิน เพราะป่านี่เก็บน้ํา ส่วนธนาคารน้ําใต้ดินนั้นอยากจะนําเสนอว่า 
ควรจะเพิ่มงบประมาณให้กับทางกรมพัฒนาที่ดินในการที่จะไปขุดลักษณะเป็นขนมครก 
หรือว่าสระขนาดเล็ก ๑,๒๖๐ คิว กระจายในพื้นที่การเกษตร ส่วนพี่น้องเกษตรกรไม่มีที่ 
ไม่พร้อมที่จะขุดอยากจะเสนอว่าการทําธนาคารน้ําขนาดเล็กก็ได้ครับ ขนาดกว้าง ๑ เมตร  
คูณ ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร แล้วก็ใส่วัสดุเป็นพวกใบไม้เก็บน้ําส่งน้ําลงไปใต้ดิน เป็นลักษณะ
กองทัพมดช่วยกัน แต่ถ้าจะทําธนาคารน้ําขนาดใหญ่อย่างที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมว่านี่ ปัญหาก็คือที่ ไม่มี หาที่ ลําบาก เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของ 
พี่น้องประชาชนช่วยในการทําเป็นหลุมน้ําก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  ส่วนต่อไป ในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมนั้น 
ส่ิงหนึ่งที่เราใช้มาตลอดก็คือแต่ละส่วนจะตั้งองค์กรขึ้นมาช่วย เช่น ทางสาธารณสุขก็จะมี  
อสม. ทางเกษตรก็จะมีอาสาสมัครเกษตร แต่ส่ิงที่ผมอยากจะกราบเรียนไปถึงรัฐบาลก็คือ
อยากจะให้ต้ังงบประมาณเป็นค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครเกษตร ซ่ึงมีทั่วประเทศ 
บ้านละ ๑ คน จริง ๆ แล้วอาสาสมัครเกษตรภารกิจเขาก็คือเรื่องของการสํารวจข้อมูลก็ดี 
การยืนยันข้อมูลก็ดี เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานในภาครัฐกับพี่น้องเกษตรกร 
ซ่ึงงานก็มากพอสมควร เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรอยู่ในพื้นที่ อยากจะกราบเรียนว่า 
มีความจําเป็นที่จะสนับสนุนตั้งงบประมาณค่าตอบแทนให ้ 
 



๓๙๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๙๓/๒ 
 
  อีกตัวหนึ่งที่เป็นภัยเงียบ วันนี้หนอนหัวดําระบาดทั่วประเทศ ต้ังแต่ภาคใต้
จนถึงภาคเหนือ ก็อยากจะให้ต้ังงบประมาณในการกําจัดหนอนหัวดําอย่างต่อเนื่อง แล้วก็
โรคใบด่างมะละกอด้วยครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
ก็จะเป็นคุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ แต่ผมเรียนขอร้องพวกเราเพื่อสนองตอบคําขอร้องของ
ฝ่ายสาธารณสุข ก็คือพวกเราที่ไม่อภิปรายก็กรุณาสวมหน้ากากอนามัย แล้วก็ไม่ห้ามท่ีเรา 
นั่งใกล้ชิดกันเพราะว่าแล้วแต่เราตัดสินใจ เพราะว่าสภาก็เตรียมไว้ให้เราเพื่อป้องกันเกี่ยวกับ
เรื่องระยะห่าง ขณะนี้เรายังทําได้ดีอยู่ จนวันนี้คนในสภาทั้งข้าราชการและสมาชิกเรายังไม่มี
ใครติดเชื้อก็อยากจะให้ตลอดรอดฝั่ง ให้ความร่วมมือกับทางสาธารณสุข ผมขออนุญาต 
พูดแทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับว่าได้ขอร้องเรื่องนี้ให้เราได้ 
สวมหน้ากากอนามัย เชิญคุณธัญวัจน์ครับ  
  นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (แบบบัญชีรายชื่อ) : กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกลค่ะ  
วันนี้ธญัจะมาขออภิปรายในส่วนของงบของทุกคนของพรรคก้าวไกล และในงบของทุกคนนั้น
ธัญจะเจาะลึกลงไปในมิติของความเสมอภาคระหว่างเพศ ในหัวข้อการอภิปรายในวันนี้ 
ธัญขอใช้ชื่อว่างบประมาณที่ไม่เห็นหัวผู้หญิงค่ะ ขอสไลด์ (Slide) นะคะ  
   (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๑๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๙๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๙๔/๑ 
 
   นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศนั้น
เป็นเรื่องสําคัญ ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ที่จะมองข้ามไป การจัดสรรงบประมาณที่ไม่คํานึงถึง 
ความเสมอภาคระหว่างเพศนั้นย่อมส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ 
ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจที่เป็นพิษ การเมืองที่เป็นพิษ วันนี้คนเรา
ไม่ได้มีทางเลือกมากนัก แต่พูดง่าย ๆ แล้วคนเรานั้น ประชาชนนั้นไม่ได้มีทางเลือกเลยค่ะ  
นอกจากการทํางานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตัวเอง ทํางาน ทํางาน ทํางาน 
เพื่อเป็นทางรอดในสังคมนี้ เพื่อที่จะกระเสือกกระสนในชีวิตที่ เราอยู่ในประเทศที่มี 
ค่าครองชีพสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ขอสไลด์ (Slide) ต่อไป ในชีวิตที่กระเสือกกระสนนี้ 
จะส่งผลกระทบอย่างไร หากเราดูจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะช่วงสีส้มหลังจากรัฐประหารมา นี่คือสิ่งที่ธัญกําลังจะพูดถึงว่าประชาชนรู้สึก
อย่างไร และส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างไร หากท่านดูกราฟแล้ว อยากจะฝากเรียนไปถึง
รัฐบาลว่าท่านลองคิดดูว่าถ้ากราฟเป็นแบบนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย โรงเรียน
จะปิดตัวลง คุณครูจะตกงาน เราจะไม่มีแรงงานทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐ ที่จะสร้าง 
ความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับประเทศ หากไม่แก้ไข ไม่เข้าใจความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
นี่คือความสูญเสียของประเทศที่จะประเมินค่าไม่ได้ค่ะ รัฐบาลมีตัวชี้วัดคนตกงาน แต่ท่าน 
ไม่เคยมีตัวชี้วัดคนท่ีทํางานแล้วไม่ได้เงินค่ะ เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลําบาก งานของผู้หญิง
อย่างเช่น งานบ้าน งานทําอาหารในครัว งานที่ดูแลพวกเราทุกคนให้กินอิ่ม นอนหลับสบาย 
เป็นงานที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรืองานดูแลลูก ผู้หญิงต้องออกจากบ้าน 
ไปทํางาน แต่เมื่อเธอตัดสินใจที่จะต้องดูแลลูกนั้น เธอต้องออกจากงานที่เธอทําแล้วได้เงิน 
มาทํางานที่ไม่ได้เงิน แล้วการที่เธอทํางานที่ไม่ได้เงินนั้นงานของเธอก็เป็นส่วนลดของผู้ชาย  
ท่านเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ไหม นี่คือความไม่เสมอภาคระหว่างเพศค่ะ หรือตัวอย่างเช่น ในกราฟ 
ด้านขวามือ โครงสร้างองค์กรของรัฐ ท่านทราบหรือไม่ว่าผู้หญิงนั้นเรียนสูงมากกว่าผู้ชาย  
แต่ก็มีเพดานกลาสซีลลิง (Glass ceiling) ในระบบราชการที่ผู้หญิงไม่สามารถที่จะก้าวเข้าสู่
ผู้บริหารระดับสูงได้ นี่คือโครงสร้างที่ท่านไม่เข้าใจปัญหาของมิติเพศ ส่ิงเหล่านี้สะท้อน
ภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีมายาคติต่อผู้หญิงว่าทํางานไม่นานเดี๋ยวก็ต้องออกไปเลี้ยงลูก  
ว่าทํางานไม่นานไม่ต้องเลื่อนตําแหน่งไปสูงหรอก เพราะว่าต้องแบ่งเวลาไปเลี้ยงลูก  



๓๙๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๙๔/๒ 
 
นี่คือมายาคติค่ะ และท่านทราบไหมว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) ยิ่งแสดง 
ให้เห็นความไม่เสมอภาคระหว่างเพศอย่างชัดเจน ผู้หญิงในช่วงอายุ ๒๖-๓๕ ปีนั้น เป็นคนที่
ถูกตกงานก่อน เพราะว่าเรามีมายาคติว่าผู้ชายนั้นจะทํางานได้มั่นคงและยั่งยืนมากกว่า  
ขอสไลด์ (Slide) ต่อมา ตัวอย่างต่อมาธัญได้ดูในเรื่องของงบกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่พยายามสร้าง 
ความเท่าเทียม แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผล งบรวม ๒๑๔.๓ ล้านบาท  
๑ ใน ๓ นั้นเป็นงบบุคลากร ๑๑๒.๙๕ ล้านบาท เป็นงบดําเนินการและลงทุนของราชการ 
๓๐ ล้านบาท เป็นงบอีเวนต์ (Event) กิจกรรมสตรีที่ไม่ได้สร้างความเสมอภาคจริง ๆ -------- 
 
               - ๑๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๙๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชญาภา ๑๙๕/๑ 
 
เมื่อดูจากผลชี้วัดแล้วนะคะท่านประธาน ไม่ถึง ๑ ใน ๑๐ ของตัวชี้วัดที่ทําได้แค่ถึงเป้า 
เท่านั้นเอง งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการค้าประเวณี โครงสร้างพัฒนา
คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางเพศ งบเกือบ ๒๐ ล้านบาท หมดไปกับการจัดประชุม
และเบี้ยประชุม ส่วนโครงการส่งเสริมอาชีพก็ไม่ได้พัฒนาศักยภาพอาชีพของสตรี แต่กลับ
อบรมงานที่ ล้าสมัย ทําให้ ผู้หญิงต้องทํางานหนักอยู่แบบนั้น ปกติผู้หญิงของเราต้อง 
ทอดไข่ดาวให้ลูก ๑ ฟอง ทอดให้สามี ๑ ฟอง แต่หลังจากพัฒนาอาชีพแล้ว เธอต้องทอด 
อีก ๑ ฟอง เพื่อขาย ไม่ได้เป็นการสอนในการคิดวิเคราะห์สร้างมูลค่าเปิดตลาดให้กับผู้หญิง 
ให้มีบทบาทเป็นผู้ประกอบการค่ะ สไลด์ (Slide) ต่อมา เมื่อการส่งเสริมสตรีราชการ 
ไม่ตอบโจทย์ การสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ส่ิงนี้ที่เราจะต้องทําคือลดภาระผู้หญิง  
กราฟสีส้มคือเด็กที่ได้เข้าสู่ศูนย์พัฒนาปฐมวัย ส่วนพื้นที่สีเทาในกราฟนี้คือส่วนที่ผู้หญิง
จะต้องรับมือและรับภาระอยู่ค่ะ ท่านประธานลองคิดดูว่าผู้หญิงต้องตัดสินใจระหว่าง 
ความฝัน ความก้าวหน้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตัวเอง กับอีก ๑ ทางเลือกหนึ่ง 
คือการมีลูก แล้วก็อาจจะไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประกอบกับสังคมการเมือง 
ส่ิงแวดล้อมที่ เป็นพิษอย่างนี้ เธอไม่มีความมั่นใจหรอกค่ะที่จะเล้ียงลูกให้ เติบใหญ่ 
ได้อย่างมีความม่ันคงและเป็นเด็กที่มีคุณภาพ ท่านคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมอัตราการเกิด 
จึงลดลง นี่คือความไม่เสมอภาคทางเพศ ไร้การสนับสนุนจากรัฐ ผ่านการออกแบบนโยบาย 
ที่ส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์ สไลด์ (Slide) ต่อมา ส่ิงที่รัฐยังไม่ได้จัดสรรเลย คือศูนย์ดูแล 
เด็กเล็กหรือเดย์แคร์ (Day care) ช่วง ๐-๑ ปี  ๒-๓ ปีนั้นก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ 
แต่ท่านทราบไหมคะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นมีงบน้อยมาก ๑๙,๖๗๕ ล้านบาท เฉล่ียตกท่ีละ 
๑ ล้านบาท ที่ต้องดูแลเด็ก ๘๐๐,๐๐๐ คน หรือในกรุงเทพมหานคร ท่านประธานทราบไหมว่า
เรามีศูนย์ดูแลเด็กเล็กเท่าไร ๒๙๘ ศูนย์ค่ะ แต่ได้งบเพียง ๕.๑๒ ล้านบาท น้อยไปหรือไม่  
น้อยไปสําหรับอนาคตของชาติหรือเปล่า เด็กที่ควรจะได้รับการดูแลอย่างถ้วนหน้า ปัจจุบัน
เรามีเด็ก ๐-๖ ขวบ ทั้งหมด ๔.๖๗ ล้านคน ดังสไลด์ (Slide) ต่อไปค่ะ แต่ท่านก็เลือกที่จะ
ดูแลเพียงแค่ ๒.๑ ล้านคน ด้วยเงื่อนไขการกําหนดความจนของผู้ปกครองต้องมีรายได้ไม่เกิน
เทา่นี้ คุณถึงจะได้รับสวัสดิการเท่านี้ และในการปฏิบัติงานจริงแล้ว เด็กได้รับ ๑.๐๗ ล้านคน 
กล่าวได้ว่ารัฐบาลมีงบประมาณจัดสรรแบบไม่ทั่วถึงและไม่ทั่วหน้าจากการปฏิบัติงาน ถ้าเกิด 



๓๙๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชญาภา ๑๙๕/๒ 
 
เทียบในกราฟอีกด้านหนึ่ง ถ้าเทียบจากจีดีพี (GDP) ประเทศที่เจริญแล้วมีงบสนับสนุนเด็ก 
๒ .๒๕ ล้านคน ซ่ึงสูงมากสําหรับจีดีพี (GDP) แต่ประเทศไทยนั้นสนับสนุนเพียงแค่  
๐.๐๘ เปอร์เซ็นต์ เพียงพอหรือไม่ ธัญไม่สามารถรับหลักการงบประมาณอันนี้ได้นะคะ  
ธัญคิดว่าเราควรจะต้องมาพิจารณาแล้วว่าจริง ๆ แล้วการอุดหนุนเด็กต้ังแต่ ๐-๖ ขวบนั้น
ควรจะเป็นการอุดหนุนถ้วนหน้าเดือนละ ๑,๒๐๐ บาทหรือไม่ การอุดหนุนศูนย์ปฐมวัย 
ต้องเพิ่มเพราะงบประมาณน้อยไป ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่เราจะทําศูนย์เด็กเล็ก 
ในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจรับแรงงานเข้ามาพัฒนาบุคลากร
ที่มีจิตใจรักเด็กให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ แล้วสร้างแรงงานเพื่อให้ผู้หญิงนั้นสามารถที่จะ 
นําลูกของพวกเธอมาฝากเลี้ยงได้ นี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจบรรจุแรงงานเข้ามา อีกส่วนหนึ่ง
ก็สามารถที่จะคืนผู้หญิงสู่เศรษฐกิจแบบผู้ชายได้ นั่นหมายถึงว่าก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ถึง ๒ เท่า และเรามีทรัพยากรมนุษย์เกิดข้ึนมา นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจถึง ๓ เท่า -------- 
 
               - ๑๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๙๖/๑ 
 
สไลด์ (Slide) ต่อไป ท่านคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องดูในเรื่องของศูนย์เด็กเล็ก เราจะต้อง
เปล่ียนกระบวนทัศน์ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงเรื่องเพศ คือเจนเดอร์ 
เรสพอนซีฟ บัดเจตติง (Gender Responsive Budgeting) ค่ะ การกําหนดปัญหา วิเคราะห์
ปัญหาผลกระทบ และปรึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผนจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 
แล้วก็ประเมินผลเพื่อจัดสรรในงบประมาณต่อไป ธัญขออนุญาตทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะคะท่านประธาน 
ธัญไม่สามารถรับงบประมาณนี้ได้เพราะงบประมาณนี้ไม่ได้ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ 
ให้เสมอภาคกันค่ะ แต่ยิ่งทําให้เราสูญสิ้นทรัพยากรที่ประเมินค่าไม่ได้ นั่นคือมนุษย์ 
และประชาชน แต่พรรคก้าวไกลจะจัดสรรงบประมาณอย่างที่กล่าวมา เราทุกคนจะสามารถ
เปล่ียนคําพูดท่ีว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลําบาก เป็น เกิดเป็นหญิงที่จริงแล้วไม่ลําบากค่ะ  
ท่านประธาน ขอบคุณมากค่ะ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณประกอบ รัตนพันธ์ แล้วหลังจากนั้นจะเป็นคุณผ่องศรี แซ่จึง แล้วก็เป็นคุณนิกร จํานง 
คุณพัฒนา สัพโส แล้วก็เป็นคุณจีรเดช ศรีวิราช ผมเรียนไว้เพื่อเราได้เตรียมตัวนะครับ  
เชิญอาจารย์ประกอบครับ 
   นายประกอบ รัตนพันธ์ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ที่เคารพ กระผม ประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อวานเป็นวันเปิดภาคเรียนใหม่ของ 
ปีการศึกษาใหม่ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบวิธีใหม่ หรือที่เรียกกัน 
ติดปากว่านิวนอร์มัล เลิร์นนิง (New normal learning) การเปิดภาคเรียนใหม่นั้น  
คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งตื่นเต้นและกังวลเป็นอย่างสูงยิ่ง เพราะว่าเป็นการจัด 
การเรียนการสอนแบบวิถีใหม่ แบบใหม่ซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน การจัดการเรียนการสอน
แบบน้ีถ้ารัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความพร้อม ไม่บริหารจัดการที่ดี ผมกราบเรียน
ท่านประธานด้วยความเคารพว่าคุณภาพการศึกษาที่เรากังวล เพราะว่ามาตรฐานการศึกษา
ของเรานั้นทั้งระดับประถมศึกษา ระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ไม่ว่าผลจากการวัดประเมินทั้งภายในและเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ พอการจัดการเรียนการสอนภายใต้วิ ถีใหม่หรือที่ เรียกว่านิวนอร์มัล  



๔๐๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๙๖/๒ 
 
(New normal) ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า ถ้ารัฐบาลละเลยในเรื่อง 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่จะเป็นปัญหากระทบ
ต่อคุณภาพของนักเรียนอย่างแน่นอน ท่านประธานที่เคารพครับ การจัดการเรียนการสอน
ภายใต้นิวนอร์มัล เลิร์นนิง (New normal learning) นั้น มีทั้ง ๒ ระบบ ก็คือการจัด 
การเรียนการสอนตามปกติ และการจัดการเรียนการสอนที่บ้านในระบบออนแอร์ (On-air) 
และระบบออนไลน์ (Online) ซ่ึงทั้ง ๒ ระบบ ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 
และการจัดการเรียนการสอนที่บ้านที่ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ออนแอร์ (On-air) นั้น 
ย่อมกระทบอย่างแน่นอน ผมอยากกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าการจัด 
การเรียนการสอนในโรงเรียนตามวิถีใหม่นั้น โรงเรียนจะต้องมีการเตรียมการเพื่อป้องกัน 
การแพร่โรคระบาดโควิด ๑๙ (COVID 19) ซ่ึงจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์มากพอ 
ในการบริหารจัดการ ไม่ว่าเรื่องเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เจล (Gel) หน้ากาก ซ่ึงเด็กจะต้อง
เตรียมมาอย่างพร้อมเพรียง ---------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๑๙๗/๑ 
 
ส่ิงที่กระผมกังวลหลังจากที่ผมได้ไปเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปรากฏว่ากระทรวงศึกษาธิการ 
มิได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้แม้แต่อย่างใดที่ เป็นพิเศษ เพื่อรองรับการป้องกัน 
และแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการทําได้อย่างเดียวก็คือ 
ปลดเงื่อนไขว่างบประมาณในส่วนของการพัฒนาผู้เรียนนั้นให้ใช้ในเรื่องโควิด (COVID) ได้ 
นั่นหมายความว่าอย่างไรครับท่านประธาน นั่นหมายความว่าต้องกินเนื้อตัวเอง ในขณะที่
โรงเรียนพื้นฐานขาดงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน แต่ว่าเมื่อ 
โรคโควิด (COVID) เข้ามาซํ้าซ้อน ตัวงบประมาณไม่บวกเพิ่มต้องใช้เนื้อตัวเองซึ่งไม่พอ 
อยู่แล้ว กระทบกับการจัดการเรียนการสอนอย่างแน่นอน เป็นสิ่งที่กระผมกังวลมาก กระผม
พยายามดูสาระในเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่มีตัวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลใส่ใจในเรื่อง
ที่จะดูแลป้องกันโรคโควิด (COVID) ที่จะแพร่ในโอกาสต่อไป แต่ส่ิงที่ผมกังวลมากกว่านั้น  
ในการจัดการเรียนสลับสับเปล่ียนกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ที่ผมกราบเรียนท่านประธานว่า
ออนแอร์ (On-air) และออนไลน์ (Online) ในระบบออนแอร์ (On-air) ก็คือการจัดการเรียนการสอน 
ผ่านระบบดาวเทียมที่เรียกว่าดีแอลไอที (DLIT) การจัดการเรียนการสอนระบบออนแอร์ 
(On-air) นั้น นักเรียน ผู้ปกครอง บ้านต้องมีความพร้อม ๑. อย่างน้อยที่สุดต้องมีโทรทัศน์  
๒. จะต้องมีกล่องรับสัญญาณเป็นสิ่งที่ สําคัญ แต่หลังจากที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ทดลองให้เรียนระบบออนไลน์ (Online) ปรากฏว่าสภาพของผู้ปกครองไม่มีความพร้อม 
บางที่ไม่มีโทรทัศน์ บางที่มีโทรทัศน์แต่ไม่มีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมก็เป็นปัญหา 
อย่างมากมาย ท่านประธานที่เคารพครับ ผมดีใจที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีดําริว่า 
ให้เขตการศึกษาและโรงเรียนสํารวจความพร้อมของผู้ปกครองว่าสามารถที่จะรองรับ 
ในการจัดการเรียนการสอนระบบออนแอร์ (On-air) ได้หรือไม่ ทางกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  
แต่แล้วไม่มีเลยครับ ได้แต่คิดแต่ไม่ได้ทํา ไม่ได้ต้ังงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่เรากําลังพิจารณานี้
มารองรับ ท่านประธานที่เคารพ ออนแอร์ (On-air) ไม่สําคัญเท่ากับออนไลน์ (Online)  
ในระบบออนไลน์ (Online) คือระบบที่คุณครูเตรียมการสอน แล้วก็สอนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet) นักเรียนที่เรียนระบบออนไลน์ (Online) จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จะต้องมีแท็บเล็ต (Tablet) เครื่องหนึ่งเท่าไรท่านประธานทราบไหมครับ เป็นหมื่นบาทครับ  



๔๐๓ 
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บ้านที่อยู่ห่างไกลจะไม่มีอินเทอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสูงก็มีปัญหา ผมดีใจครับ 
ผู้ปกครองดีใจ โรงเรียนดีใจ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดําริว่ารัฐบาลจะตั้งงบประมาณ
รองรับในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ (Online) ให้อย่างแน่นอน แต่ปรากฏว่า 
ก็ไม่มีเช่นเดียวกันครับ โรงเรียนหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนยอดนิยม นักเรียนแน่นห้องเรียน 
จําเป็นจะต้องเรียน ๒ รอบ ต้องเรียน ๒ รูปแบบ คือเรียนในห้องเรียนกับเรียนที่บ้านผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online) และออนแอร์ (On-air) เรียนที่ โรงเรียนไม่กังวลเท่าไรครับ  
แต่พอมาเรียนที่บ้านปัญหาที่เกิดข้ึน ๑. ความไม่พร้อมในเรื่องอุปกรณ์ที่รองรับในการจัด 
การเรียนการสอน ไม่ว่าทีวี (TV) กล่องรับสัญญาณ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
                               - ๑๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๑๙๘/๑ 
 
แต่ที่สําคัญไปกว่านั้น ถ้าเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาท่านก็ทราบว่าเด็กยังรับผิดชอบไม่มากพอ  
การเรียนในระบบออนแอร์ (On-air) และออนไลน์ (Online) นั้นจําเป็นจะต้องมีครูพี่เลี้ยง 
ซ่ึงอาจจะเป็นผู้ปกครอง อาจจะเป็นคุณย่า คุณตา คุณยาย หรือถ้าคนมีฐานะหน่อยหนึ่ง 
จ้างครูมาประกบกับตัวนักเรียนเพื่อที่จะทําความชัดเจนในบทเรียน แต่ท่านประธานที่เคารพ 
เป็นปัญหามากครับ ผู้ปกครองที่ไม่มีศักยภาพต้องไปทํามาหากิน ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้
อย่างแน่นอน ผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่านอกจากงบประมาณไม่ต้ังให้สอดรับ 
กับการเรียนการสอนแบบวิถีใหม่ งบประมาณถ่ายโอนจํานวน ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ล้านบาท 
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นงบก่อสร้าง ๓,๒๐๐ ล้านบาท งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ไม่ต้ังชดเชยเลย  
ทําให้โรงเรียนขาดแคลนในทุกเรื่อง ไม่ว่าอาคารสถานที่ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ครูบาอาจารย์  
กระทบกับคุณภาพการศึกษาซํ้าเติมมากยิ่งขึ้นไป ผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
เพื่อที่จะส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลให้เตรียมการเรื่องนี้ให้ดีที่สุด การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ 
ขอบพระคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณผ่องศรี แซ่จึง ครับ 
  นางผ่องศรี แซ่จึง (ศรีสะเกษ)  :  ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน ผ่องศรี  
แซ่จึง จังหวัดศรีสะเกษ เขต ๘ พรรคเพื่อไทย เวลาของดิฉัน ๑๕ นาทีนะคะท่านประธาน
ท่านประธานที่เคารพ ดิฉันจะต้องกราบเรียนท่านประธานว่าดิฉันไม่สามารถที่จะรับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ค่ะ  
เพราะเมื่อดิฉันดูเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วนี่ เห็นได้ชัดว่าวิธีการจัดสรรงบประมาณในภาพรวม 
มีความบกพร่องหลายประการกล่าวคือ ประการที่ ๑ ยุทธศาสตร์ผิด  ประการที่ ๒ ไม่ได้ 
เอาปัญหาเป็นที่ต้ัง แต่ต้ังงบประมาณแบบขอไปที ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ประเทศไทย
กําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  ประการที่ ๓ ไม่ครอบคลุม ไม่ถึงมือหน่วยงานที่ต้องใช้เงิน
แก้ปัญหา  ประการที่ ๔ ไม่มีตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน ทั้ง ๆ ที่กําลังจะขอใช้งบประมาณ
จํานวนมหาศาลถึง ๓.๓ ล้านล้านบาท ดิฉันจึงเชื่อว่าการนําเงินภาษีของประเทศไทยไปใช้ 
ในครั้งนี้ ซ่ึงเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนจะไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศได้  
ดิฉันจะขอยกตัวอย่างการใช้เงิน ๖,๒๘๖.๔ ล้านบาท เพื่อแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด  



๔๐๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๑๙๘/๒ 
 
ซ่ึงปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
ในแผนงานข้อที่ ๑.๕ คือแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ที่มาของข้อมูลนี้คือเอกสารงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสังเขป  
หน้า ๙ เหตุที่ดิฉันขอหยิบยกประเด็นปัญหายาเสพติดข้ึนมาอภิปรายในวันนี้ก็เพราะปัญหา
ยาเสพติดถือเป็นปัญหา เป็นภัยคุกคามทุกประเทศระดับโลก ทุกประเทศให้ความสําคัญ 
ทั้งนี้จากสถิติขององค์การสหประชาชาติซ่ึงเพิ่งออกแถลงการณ์ไปท่ัวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาสด ๆ ร้อน ๆ นี้ ระบุว่าปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกติดยาเสพติด 
สูงถึง ๒๖๙ ล้านคน อายุ ๑๕-๖๔ ปี คิดเป็น ๕.๔ เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก ซ่ึงเป็นตัวเลข
ล่าสุดของปี ๒๕๖๑ น่าตกใจมากไหมคะท่านประธาน เมื่อเทียบกับ ๑๐ ปี ก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่า 
ผู้ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ------------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                        ปัทมา ๑๙๙/๑ 
 
ที่มาของข้อมูลคือเอกสารการแถลงข่าวขององค์การสหประชาชาติปี ๒๕๖๓ ในส่วนของ
ประเทศไทยขณะนี้มีผู้ติดยาเสพติดจํานวน ๑.๔ ล้านคน จากข้อมูลของ ป.ป.ส. ยิ่งช่วงหลัง
สถานการณ์โควิด (COVID) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็จะยิ่งเลวร้ายมากข้ึน 
เพราะทุกรัฐบาลทั่วโลกประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกจะตกตํ่า และอาจจะมีคนตกงาน
เพิ่มมากข้ึนเป็นประวัติการณ์ ปัจจัยเรื่องการไม่มีงานทํากับปัญหายาเสพติดนั้นมีความสําคัญ
ต่อกันอย่างมีนัยสําคัญ นั่นคือคนว่างงานมีแนวโน้มสูงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากข้ึน 
ซ่ึงเมื่อดูสถิติผู้ติดยาของประเทศไทยเองจะเห็นว่าสถิติของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัด
ที่สถาบันธัญญารักษ์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีคนว่างงานเข้ารับการบําบัด
มากท่ีสุดเป็นอันดับ ๑ เมื่อเทียบกับกลุ่มคนในอาชีพอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ปี ๒๕๕๖  
มีผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรวมทั้งสิ้น ๗,๙๖๐ คน หรือคิดเป็น ๔๔.๕๔ เปอร์เซ็นต์ 
ของผู้ติดยาเสพติดจากทุกกลุ่มอาชีพเป็นต้น ที่มาข้อมูลนี้ก็คือเว็บไซต์ (Web site) ของสถาบัน 
บําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปี ๒๕๖๒ เห็นไหมว่าเรื่องของ 
ยาเสพติดเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นลําดับต้น ๆ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติก็เพิ่งออกมาแถลงข่าวว่าหลังสถานการณ์โควิด (COVID) จะมีคนไทย 
ตกงานราว ๑๐ ล้านคน แต่ไม่ทราบว่ารัฐบาลได้เตรียมการรับมือเรื่องนี้อย่างไร งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ ๖,๒๘๖.๔ ล้านบาท จะเพียงพอในการแก้ปัญหาหรือไม่ การค้ายาเสพติดในปัจจุบันนี้
ได้พัฒนาไปอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขายทางออนไลน์ (Online) จะรับมือ
อย่างไร และที่สําคัญอีกอันหนึ่งองค์การสหประชาชาติระบุว่าการที่รัฐบาลในหลายประเทศ
ทั่วโลกปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดต้องห้ามนั้น ผลนี้ทําให้จํานวนของผู้เสพกัญชา
พุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับ ๑ ของยาเสพติดที่ถูกเสพมากที่สุดในโลกแล้ว จนแซงยาเสพติดที่เคย
ครองอันดับหนึ่งอย่างเฮโรอีน ฝ่ิน หรือมอร์ฟีนไปแล้ว รัฐบาลของเราจะรับมืออย่างไร  
แต่ทั้ง ๆ ที่ปัญหายาเสพติดมีความสําคัญขนาดนี้ และเป็นวาระสําคัญระดับโลก แต่รัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับจัดสรรงบประมาณสําหรับการนี้เพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ งบประมาณเพียง ๖,๒๘๖.๔ ล้านบาท ดูแล รักษา ป้องกัน ปราบปราม 
เยียวยาคนที่ติดยาในประเทศไทยที่มีประชากรเกือบ ๗๐ ล้านคน เทียบกับงบประมาณ 
ทั้งประเทศ ๓.๓ ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนได้เท่าไร ๐.๑๙ เปอร์เซ็นต์ งบประมาณ 



๔๐๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                        ปัทมา ๑๙๙/๒ 
 
ที่นอกจากจะจัดให้น้อยแล้วก็ยังจัดสรรแบบมีความบกพร่อง บกพร่อง ๕ ประการ ๑. ไม่เพียงพอ 
แน่นอนอยู่แล้ว  ๒. ไม่ได้ให้เงินคนทํางานจริง  ๓. ไม่แก้ปัญหา เพราะตั้งยุทธศาสตร์ผิดค่ะ
ไม่ได้เอางานเป็นที่ต้ัง  ๔. ไม่ทันต่อโลก ไม่ทันต่อเหตุการณ์  ๕. ไม่มีตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ที่ชัดเจน ลักษณะ ๕ ไม่นี้ เป็นลักษณะที่จะทําให้มองเห็นเลยว่าไม่มีทางที่จะประสบ
ความสําเร็จ สําหรับหน่วยงานหลักในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดของประเทศไทยนั้น 
คือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เราเรียกชื่อย่อๆว่า ป.ป.ส  
ซ่ึงอยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม รัฐบาลกําหนดวิสัยทัศน์ของสํานักงาน ป.ป.ส 
ไว้ว่าเป็นองค์กรนําในการพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดของประเทศและอาเซียน (ASEAN) เพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ---------- 
 
               - ๒๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๐๐/๑ 
 
ก็ถูกต้องแล้วนะคะท่านประธาน เพราะว่าในการทํางานต้องมีเจ้าภาพที่จะทําให้การบูรณาการ
การทํางานประสบความสําเร็จและไม่เกิดปัญหาซ้ําซ้อน เพราะว่าการแก้ปัญหายาเสพติดนี้
เป็นการตั้งงบแบบบูรณาการ แต่เมื่อดูเม็ดเงินงบประมาณแล้วก็จะเห็นได้ว่าสํานักงาน 
ป.ป.ส. ซ่ึงเป็นเจ้าภาพหลักได้รับงบประมาณเพียงครึ่งเดียวของงบประมาณทั้งหมด 
ที่รัฐเตรียมไว้ให้สําหรับการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มที่  ๙ หรือขาวคาดแดง  
ในส่วนกระทรวงยุติธรรม หน้า ๒๔๕ จะเห็นว่างบประมาณที่สํานักงาน ป.ป.ส. ได้รับ 
ในปี ๒๕๖๔ นั้นมีจํานวน ๓,๒๘๓.๔ ล้านบาทเศษ ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลจัดเตรียมงบไว้ถึง 
๖,๒๘๖.๔ ล้านบาท และยังเอางบที่ ป.ป.ส. ควรจะได้รับมากองไว้เพื่อจัดการบริหารให้เกิด
ความสําเร็จของงาน กลับเอาไปแปะไว้ที่กระทรวงอื่น ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น แน่นอนค่ะ การป้องกัน 
และแก้ปัญหายาเสพติดนั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่าย  
การให้งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับการทํางาน จะต้องสอดคล้องกับวิ สัยทัศน์ 
และวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ในคําเสนอของบประมาณ แบบนี้เมื่อไม่สอดคล้องเช่นนี้แล้ว  
จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้รับร่างหลักการได้อย่างไร ท่านประธานที่เคารพ ถ้ามาดู
งบประมาณของ ป.ป.ส. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการใช้งบประมาณนี้ จะเห็นชัดเจนเลยว่า
งบนั้นได้ทุ่มน้ําหนักไปที่การปราบปราม ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าที่จะเป็น
การป้องกันหรือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างที่ เขียนไว้ ในพันธกิจ  
ในหน้า ๒๔๕ ของเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ ได้ระบุพันธกิจของหน่วยงาน ป.ป.ส.  
ไว้ ๔ ข้อ ซ่ึงทุกข้อพูดถึงภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้อย่างชัดเจน  
ทั้งยังพูดถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วย เมื่อดูรายละเอียดของแผนงาน
บูรณาการ รัฐบาลกลับทุ่มเทงบประมาณเน้นหนักไปท่ีการปราบปราม ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหา 
ที่ปลายเหตุ ในเอกสารเล่มขาวคาดแดง เล่มที่ ๙ หน้า ๒๔๘ แผนงานข้อที่ ๓ ประกอบด้วย 
๓ โครงการ ที่เป็นหัวใจสําคัญของการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผู้ติดยาเสพติดคือ โครงการที่ ๑ 
โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗๑๖.๑๖ ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็น 
๒๑.๘ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดของ ป.ป.ส.  โครงการที่ ๒ คือโครงการปราบปราม 



๔๐๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๐๐/๒ 
 
ยาเสพติดได้รับงบประมาณมากที่สุดคือ ๑,๕๘๖ ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็น ๔๘.๓ เปอร์เซ็นต์ 
ของงบประมาณทั้งหมดของ ป.ป.ส. ที่ได้รับ และโครงการที่ ๓ โครงการบําบัด รักษา 
เยียวยา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ได้รับงบประมาณ ๒๘๗.๔๔ ล้านบาทเท่านั้นเอง คิดเป็น 
๘.๗๔ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดจาก ๓,๒๘๓ ล้านบาทเศษ ท่านประธานคะ 
ถือว่าน้อยที่สุดแล้ว อันนี้กระมังคะที่จะเป็นเหตุว่าการทํางานของ ป.ป.ส. ไม่ประสบ 
ความสําเร็จ เมื่อการป้องกันทําไม่ได้ผล ทําน้อย การปราบปรามก็ต้องหนักข้ึน และผู้ที่ 
เล็ดลอดผ่านกระบวนการนี้เข้ามา การเยียวยาน้อยนิดมากเลย การเยียวยา ฟื้นฟู ช่วยเหลือ 
เพื่อให้เขากลับไปเป็นคนดีของสังคม ให้งบประมาณเพียง ๘.๗๔ เปอร์เซ็นต์ ก็จะวนเวียน 
กลับไปเป็นวัฏจักรเดิมคือกลับวนเวียนไปวนเวียนมา ----------------------------------------------  
 

 - ๒๐๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๐๑/๑ 
 
เพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณแบบนี้สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของวิธีคิด 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้ังแต่แรกแล้วค่ะ เพราะไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
และไม่ได้ให้ความสําคัญกับภารกิจในการป้องกันและเยียวยาผู้ติดยาเสพติดอย่างที่อ้างไว้ 
ในคําของบประมาณ เห็นได้ชัดจากสัดส่วนการจัดสรรเม็ดเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กับภารกิจ 
ในการป้องกันและเยียวยาผู้ติดยาซ่ึงต่ํามาก โดยความจริงแล้วการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุด เพราะเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพให้กลับมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาบ้านเมือง แต่เป็นที่น่าเสียใจมาก
งบประมาณได้เพียงน้อยนิด ยิ่งมาดูรายละเอียดของโครงการปราบปรามยาเสพติดว่าเอาเงิน 
ไปทําอะไรบ้างยิ่งเป็นที่น่าตกใจใหญ่เลยค่ะ ส่วนใหญ่นั้นเงินที่ได้จํานวน ๑,๑๓๒ ล้านบาท  
ถือเป็น ๓๕ เปอร์เซ็นต์ เอาไปใช้เป็นเงินสินบนและรางวัลในการนําจับ นี่อาจจะเป็นสาเหตุ
ว่าทําไม ป.ป.ส. จึงไม่ประสบความสําเร็จในการป้องกันปราบปรามและบําบัดผู้ติดยาเสพติด 
เพราะได้งบประมาณก็น้อยอยู่แล้ว และเอามาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรด้วย นอกจากนี้
ความซํ้าซ้อนของการใช้งบประมาณ มีทั้งการใช้จ่ายในระดับภาค ระดับจังหวัด ๑๕๑ ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามระดับตําบล ๒๐ ล้านบาท ซํ้าซ้อนไหมคะ ขออนุญาตต่อเวลา
อีกนิดหนึ่ง เป็นเวลาของพรรคนะคะท่านประธาน นอกจากจะมีการจัดสรรงบประมาณ 
ในพื้นที่นี้แล้วก็ยังมีการจัดสรรงบประมาณในระดับพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายแดนนี่เป็นที่รู้กันว่า
ภาคเหนือมีการนําเข้ายาเสพติดมากท่ีสุด แต่ภาคอีสานนี่รองลงมา แต่การจัดสรรงบนั้น
จัดสรรงบให้พื้นที่แนวชายแดนเฉพาะภาคเหนือและภาคใต้ ป.ป.ส. แถลงว่าตอนนี้มี 
การยักย้ายถ่ายเทการเคลื่อนยาเสพติดไปเป็นภาคตะวันตกมากขึ้น เพื่อหลีกหนีการจับกุม
จากชายแดนภาคอีสานและภาคเหนือ เพราะฉะนั้นการจัดสรรนี้ก็ควรจะเป็นกระจายไปให้ 
ทุกภาคด้วยค่ะ  
   ท่านประธานที่เคารพ สุดท้ายแล้ว มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของ
ประเทศ วันนี้คนไทยป่วยค่ะ พิกลพิการ ๑.๔ ล้านคน ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้ตรงหรือเปล่านะคะ 
กําลังจะพิกลพิการโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตข้ึนมาเป็นพลังในการพัฒนา 
ประเทศชาติ ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสังคมทุกวันนี้ส่วนใหญ่มาจากปัญหายาเสพติด ๑ ใน ๓ 
ของรายได้ของแก๊งอาชญากรรมมาจากยาเสพติด คดีน้องชมพู่ก็ตามท่ีกําลังดูกันขณะนี้ 



๔๑๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๐๑/๒ 
 
เหมือนว่าจะวกวนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดิฉันอยากเห็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  
ทําได้ไหมคะ ท่านประธานผ่านไปถึงท่านประยุทธ์ ดิฉันเชื่อว่าท่านรักประเทศชาติ รักคนไทย 
ต้ังเป็นวาระแห่งชาติได้ไหมคะ ดิฉันเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะให้ความร่วมมือ บุคลากร 
ในกระทรวงมหาดไทยพร้อมค่ะ เขาอยู่กับชาวบ้านอยู่กับหมู่บ้านเขารู้ว่าใครค้า ใครเสพ 
ใครอย่างไรเขารู้หมดค่ะ แต่ส่ิงที่ยังลักล่ันยังไม่เต็มที่ก็คือเขาไม่มั่นใจในระบบการป้องกัน 
การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเอาจริงแค่ไหน อย่างไร เขาไม่เชื่อมั่นค่ะ เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาล
เอาจริง ทําเหมือนที่เราสู้กับโควิด ๑๙ (COVID 19) ทําไมจะไม่ได้คะท่านประธาน ผู้หญิง 
เป็นเหยื่อของยาเสพติดมากและได้รับผลกระทบมากที่ สุด เพราะเมื่อผู้หญิงติดแล้ว 
เสพแล้ว ความเป็นแม่ ความเป็นภรรยา ความที่กังวลว่าถ้าไปบําบัดรักษาแล้วลูกจะอยู่กับใคร 
สามีจะอยู่อย่างไร จะมีเงินเลี้ยงดูใครไหม เพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
มากท่ีสุดเช่นกันกับเด็กเล็ก ๆ ค่ะท่านประธาน ----------------------------------------------------- 
 

 - ๒๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๐๒/๑ 
 
ดิฉันหวังว่าส่ิงที่ดิฉันได้อภิปรายมาวันนี้จะส่งผลให้รัฐบาลได้ไปปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
ทั้งแนวคิด เก็บข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เขาจะเป็นผู้ร่วมรับ ร่วมรู้  
ร่วมแก้ ร่วมภูมิใจ ในสิ่งที่จะเกิดข้ึน กระบวนการต่าง ๆ ต้ังงบให้เพียงพอด้วย เอาเป็นวาระ
แห่งชาติ เพราะดิฉันเชื่อว่าความมั่นคงของชาติข้ึนอยู่กับความมั่นคงของมนุษย์ เพราะมนุษย์
คือทรัพยากรของชาติที่จะทําให้บ้านเมืองเจริญเติบโตได้ค่ะท่านประธาน ขอบพระคุณค่ะ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณนิกร จํานง ครับ 
   นายนิกร จํานง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
ผม นิกร จํานง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ขออนุญาต
ท่านประธานอภิปรายให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุญาตใช้ส่ือในการอภิปรายด้วยนะครับท่านประธาน  
ขอเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายนิกร จํานง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก่อนอื่นจะขอพูดถึงกรอบประเด็น 
ในการอภิปรายของผมในครั้งนี้ โดยผมจะให้ความเห็นต่อการจัดทํางบประมาณ เกี่ยวกับ
ทางด้านถนนของกระทรวงคมนาคม ทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทที่มีเม็ดเงิน
เป็นจํานวนมาก แต่ว่ามีงบประมาณเพื่อความปลอดภัยทางถนนน้อยเกินไป ส่วนที่ ๒  
ก็จะนําเสนอแนวทางใหม่ในการทําถนนของประเทศ ซ่ึงเอามาจากองค์กรเครือข่าย 
ความปลอดภัยทางถนนของโลก นี่เป็นโนฮาว (Knowhow) ที่มีการใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ 
ส่วนที่ ๓ ก็จะติดตามวิเคราะห์ระบบถนนที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งเก่าและใหม่ ที่ดีแต่ไม่ปลอดภัย 
แล้วก็ส่วนที่ ๔ ก็จะนําเสนอแนวทางใหม่ที่พึงประสงค์ คือถนนปลอดภัย ๓ ดาว ซ่ึงเป็น 
การลงทุนที่เป็นการประหยัดได้ผลเกินกว่าทุนที่ลงไปเป็นจํานวนมาก งบประมาณรายจ่าย
ด้านความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงคมนาคมนั้น รวมงบประมาณในปี ๒๕๖๔  
เราจะเห็นว่ามีงบประมาณเป็นจํานวนมาก มีงบประมาณรายจ่าย ๑๙๓,๕๕๔ ล้านบาท 
ตัวเลขกลม  ๆ  แล้วก็นอกจากนั้นมี เงินงบประมาณอีก  ๖๐๐ ,๐๐๐  กว่า ล้านบาท 
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แล้วก็รวมทั้ งสิ้น  ๑๙๔ ,๐๐๐ กว่า ล้านบาท ท่านประธานที่ เคารพ  กรมทางหลวง 
ได้งบประมาณในปีนี้ เป็นเงิน ๑๒๘ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท มีเงินนอกงบประมาณอีก 
๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท งบประมาณในการควบคุมความปลอดภัยทางถนน กําหนดไว้
ประมาณ ๕,๔๐๐ กว่าล้านบาท แล้วก็กรมทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายในปีนี้ 
๔๙ ,๐๐๐  กว่ า ล้ านบาท  มี งบประมาณที่ ชี้ ชั ด ถึ งการปรับปรุ งจุ ด เ ส่ียงอันตราย 
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท ยอดรวมด้านความปลอดภัย 
ของกระทรวงคมนาคมจะเห็นว่าน้อยเกินไปและไม่ชัดเจน แล้วก็มีปัญหาด้านเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ในแผนงาน คือกําหนดไว้อย่างนี้ ของกรมทางหลวงกําหนดว่าอัตราต่อ 
๑๐๐,๐๐๐ คน ให้เสียชีวิตได้ ๑.๙๔ คนต่อปี แล้วก็ของทางหลวงชนบท ๒.๖๒ คน 
ต่อ ๑๐๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเป็นอัตราที่เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีหลักคํานวณลักษณะแบบนี้  
เพราะถ้าเป็นแบบนี้ ท่านประธานลองคิดดูว่าต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากรของประเทศเรา 
ขณะนี้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ ๓๒ คนต่อ ๑๐๐,๐๐๐ ประชากร หมายความว่าวันละ
ประมาณ ๕๐ คนทุกวัน ถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าที่ เหลือจะต้องไปเสียชีวิตตรงไหน 
นอกเหนือจากถนนของกระทรวงคมนาคมก็คงไปทางหลวงท้องถิ่น ทางหลวงท้องถิ่น 
ผมพยายามจะดูงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีแผนงานด้านนี้ที่ชัดเจน 
ก็เลยไม่สามารถที่จะนํามาวิเคราะห์ได้ แต่วิจารณ์ว่าไม่มีแผนงานทางด้านนี้ที่ชัดเจนเลย  
อันนั้นเป็นประเด็น ท่านประธานครับ ผมเองได้มีโอกาสไปร่วมประชุมเป็นกลไกชุดก่อตั้ง
คณะหนึ่งขึ้นมาเป็นเครือข่ายชื่อ โกลบอล เน็ตเวิร์ก ฟอร์ โรด เซฟตี ลีจิสเลเตอร์ (Global 
Network for Road Safety Legislators) ก็คือว่าเป็นเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
ระดับโลกทางด้านนิติบัญญัติ ก็ได้รับเลือกเมื่อปี ๒๐๑๖ แล้วก็ได้รับเลือกเป็น ๑ ใน ๑๗  
ของมนตรีความปลอดภัยทางถนนโลก แล้วก็มีการประชุมกัน ------------------------------------  
 

 - ๒๐๓/๑ 
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แล้วปีต่อมาได้มีประชุมครั้งสําคัญ ครั้งแรกที่กรุงลอนดอน ครั้งที่ ๒ ก็กรุงลอนดอน คราวนี้
เราไปประชุมกันได้มีการกําหนดขึ้นมา ๓ มิติ มีข้อสรุปว่าอันที่ ๑ เราประชุมกันแล้ว 
เรายอมรับความล้มเหลวของตรงนี้โกลบอล ซัสเทนเนเบิล ดีเวลลอปเมนต์ โกล ออน โรด 
เซฟตี (Global sustainable development goal on road safety) ก็คือเป้าหมายของ 
ยูเอ็น (UN) ที่กําหนดว่าในปี ๒๐๒๐ ให้ลดความสูญเสียลงเหลือครึ่งหนึ่งเราสรุปกันแล้ว
เป็นไปไม่ได้ แล้วก็ไปเสนอสหประชาชาติว่าให้เลื่อนไปอีก ๑๐ ปี กลายเป็นว่าในช่วงนี้ซ่ึงปีนี้
เป็นปีสุดท้ายท่ีกําหนดกันมาตั้งแต่กรุงมอสโก ทั่วโลกทําไม่ได้ เราก็เลยพิจารณากันต่อว่า 
ถ้าอย่างนั้นจะต้องทําอย่างไร ก็คิดกันว่าที่เสียชีวิตนี่เป็นประเทศกําลังพัฒนา และประเทศ 
ที่มีรายได้ปานกลางเยอะมาก ก็เลยเสนอว่าให้ยูเอ็น (UN) มีกองทุนเป็นทรัสต์ฟันด์  
(Trust fund) ข้ึนมาก็สําเร็จ แล้วก็ที่สําคัญได้มีการพูดคุยถึงระบบถนนใหม่ในโลก โดยใช้
อินเตอร์เนชันนัล โรด แอสเซสเมนต์ โปรแกรม (International Road Assessment 
Programme) ก็คือว่าเป็นไอแรป (iRAP) ก็คือกําหนดว่าถนนที่ควรจะเป็นในโลก ในภาพเป็น
มิสเตอร์ร็อบ (Mr. Rob) ซ่ึงเป็นซีอีโอ (CEO) ได้มีการประชุมกัน มีการกําหนดอย่างนี้ว่า 
ถนนต่อจากนี้เหมือนโรงแรม เป็นโรงแรม ๕ ดาว โรงแรม ๔ ดาว โรงแรม ๓ ดาว โรงแรม ๒ ดาว 
โรงแรม ๑ ดาว กําหนดเป็นถนน ๓ ดาวข้ึนมาเป็นหลักการขึ้นมาใช้ทั่วโลก ลักษณะของ 
ถนน ๓ ดาวท่ีมีลักษณะครบ โดยศึกษาปัจจัยผลกระทบ ความเส่ียง อย่างมีไฟฟ้าส่องแสงสว่างไหม 
มีเส้นจราจรชัดเจนไหม มีความกว้างไหล่ทางไหม มีทางเข้าออก มีส่ิงอันตรายบนไหล่ทางไหม 
ไม่มีทางข้าม ปัจจัยเส่ียงคือไม่มีเกาะกลาง ปริมาณจราจรเป็นอย่างไร ความเร็วการจราจร
เป็นอย่างไร คือครบเครื่อง นี่คือถนนสามดาวที่มีการกําหนด แล้วเราได้คุยกันในคราวนั้น 
เวิลด์แบงก์ (World Bank) มาคุยด้วย แล้วก็ยูเนียนแบงก์ (Union Bank) ของทวีปยุโรป 
ก็คุยด้วย สรุปว่าต่อจากน้ีประเทศด้อยพัฒนาถ้ามากู้เงิน ถ้าไม่มีแผนงานด้านความปลอดภัย
เวิลด์แบงก์ (World Bank) จะไม่ให้ ก็คือจะให้ก่อนต่อเมื่อคุณมีระบบถนน ๓ ดาวน้ี   
ซ่ึงหลักการตัวนี้เองประเทศไทยรับมาใช้ตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปตกลงกันระหว่าง
ประเทศ ปรากฏว่าเมื่อปลายปีปีที่แล้วนี้เอง เราศึกษาว่าหลักการของดับเบิลยูเอชโอ (WHO) 
ที่เรารับมาเราทําได้แค่ไหน ท่านประธานที่เคารพครับ มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash)  
มาสรุปผมก็เข้าร่วมประชุมด้วยปรากฏว่าอย่างนี้ครับ ถนนในประเทศมาตรฐานใหม่ตํ่า 
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ไม่มีหลักฐานว่าก่อสร้างโดยมาตรฐานความปลอดภัยตามระบบ ๓ ดาว มาตรฐานถนนเก่า  
มีลักษณะที่ตํ่าแล้วก็ปานกลาง มีการสํารวจมาตรฐานในความรับผิดชอบทางหลวงชนบท 
แต่ไม่มีแผนงานหลักใด ๆ สํารวจทั่วประเทศบ้างก็คือว่า ใน กทม. จะมีลักษณะแผนผังที่ข้ึน 
ก็คือว่าจะเป็นว่าถนน ๓ ดาวท่ีมีอยู่ก็ประมาณ ๑๑๙ กิโลเมตร กรมทางหลวงสํารวจจาก
จังหวัดกรุงเทพมหานครไปถึงอําเภอหัวหิน ปรากฏว่ามีถนน ๓ ดาวแค่ ๑๘๔ กิโลเมตร 
เท่านั้นเองที่เป็น ๓ ดาว นอกนั้น ๕๐๐ กว่ากิโลเมตร ไม่มี จะเป็น ๑ ดาว สองดาวเสียมาก  
ก็คือว่าเป็นถนนที่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย ผมมีตัวอย่างว่าถนนที่ไม่ปลอดภัยก็จะเป็น
อย่างนี้ ก็คือของเราที่ เราขอกันขณะนี้ ท่าน ส .ส . ขอ พวกเราขอก็คือว่าขอเป็นแค่ 
ถนน ๔ เลน (Lane) มีเกาะกลางเทียมก็เอาก็คือเป็นตีเส้น แต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าไม่ปลอดภัย
ขนาดไหน ขออนุญาตฉายคลิป (Clip) ๑ นาที ส่ิงที่ เกิดข้ึนเกิดข้ึนที่ จังหวัดบุรีรัมย์  
ท่านประธานจะได้เห็นว่าถนนที่ตีเส้นแล้วก็เป็นเกาะกลางเทียมอันตรายมาก เพราะเวลา 
ชนกันความเร็วจะคูณ ๒ เชิญครับ   
   (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 
                - ๒๐๔/๑ 
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   นายนิกร จํานง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ประเด็นตรงนี้เอง   
ไอแรป (iRAP) ไทยได้ศึกษาว่าความคุ้มค่าในการลงทุนทําถนนให้เป็น ๓ ดาว เป็นการลงทุน
ที่มีผลตอบกลับคุ้มค่ามาก มีการคํานวณว่าอย่างนี้ครับ จีดีพี (GDP) ของประเทศในปี ๒๐๑๘ 
เมื่อ ๒ ปีที่แล้วประมาณ ๑๕ ล้านล้านบาท ถ้าข้อมูลความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนที่เราไม่ได้
คํานวณกัน ถ้าของทีดีอาร์ไอ (TDRI) ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ถ้าของไอแรป 
(iRAP) คํานวณจากทั่วโลก ๑.๒๔๒ ล้านบาทต่อปี ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะพิจารณาการลงทุน
เอาแค่ .๑ เปอร์เซ็นต์ต่อปี ก็คือว่าลงทุนเรื่องความปลอดภัยทางถนน .๐๑ เปอร์เซ็นต์ต่อปี
เท่ากับ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท สามารถลดความสูญเสียได้ครึ่งหนึ่งของปัจจุบันเมื่อครบ ๒๐ ปี 
ก็เหลือขณะนี้ เรามีชีวิตอยู่ ลดลงเหลือแค่ ๗,๕๐๐ คนต่อปีเท่านั้นเอง คือเทียบค่าคุ้มทุน 
ของประเทศไทย ก็คือว่าถ้าลงทุน ๑ บาท เกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีจุดคุ้มทุนถึง ๓๔.๑ บาท  
ก็คือได้คืนมามาก ในขณะที่ทั่วโลก ๘ ต่อ ๑ แสดงว่าเรามีปัญหาความสูญเสียรุนแรงมาก 
ลงทุนเท่ากัน เราได้กลับมา ๓๔ บาท ก็คือว่าเราอยู่ตํ่ากว่าระดับมาก ดังนั้นเรื่องถนน ๓ ดาว
เป็นมาตรการที่ได้รับการพิสูจน์จากท่ัวโลกแล้วว่ามีความปลอดภัย ดังนั้นก็จะเสนอว่า 
เราจะประหยัดได้เท่าไร ถ้าหากว่าเราใช้ตัวนี้ ๒๐ ปี เราจะลดความสูญเสียลงต่อปี  
๗,๕๐๐ กว่าราย จํานวนผู้สูญเสีย ๒๐ ปี เราสูญเสีย ๑,๖๐๐,๐๐๐ กว่าคน ตัวเลขปัจจุบัน
ลดลงได้ แล้วก็ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จะได้ ๖.๒ ล้านล้านบาท หมายความว่าเป็น  
๒ เท่าของงบประมาณที่เราพิจารณาอยู่ในปีนี้ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมจะสรุปว่าอย่างนี้ 
สรุปว่าหลักการขอให้มีการเปลี่ยนระบบคิดในการกําหนดงบประมาณในการสร้างถนนเสียใหม่ 
ขอให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพิจารณาเรื่องนี้และใช้นโยบายสําหรับถนนปลอดภัย  
๓ ดาว และสนับสนุนระบบอย่างนี้ให้เป็นรูปธรรมด้วย โดยมีเหตุผลว่าเพราะเป็นการลงทุน 
ที่คุ้มค่าสําหรับประเทศไทย ตามเป้าหมายที่ เราไปตกลงกับเขาแล้ว เอสดีจี (SDGs)  
ทาร์เกต ๑๑.๒ (Target 11.2) ของสหประชาชาติ และสุดท้ายอยากจะยืนยันว่าเป็นนโยบาย 
ที่พึงประสงค์ ก็ขอเสนอความเห็นไป ผมจะรับงบประมาณนี้แต่ว่าขอให้พิจารณาเรื่องเหล่านี้
ให้ดีข้ึนด้วย กราบขอบคุณท่านประธานครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณพัฒนา สัพโส ครับ 



๔๑๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๒๐๔/๒ 
 
   นายพัฒนา สัพโส (สกลนคร)  :  ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ  
ผม พัฒนา สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ 
ผมก็สนับสนุนแนวคิดของท่านผู้อาวุโส ท่านนิกร จํานง เมื่อสักครู่ ขออนุญาตเอ่ยนาม  
แต่ผมเห็นแย้งอยู่หลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างถนนในบ้านเรา วันนี้ผมเอง
ภาวนา ภาวนาว่าให้วันนี้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นท่านชวน หลีกภัย มานั่งบน
บัลลังก์ ผมเพิ่งพูด พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันนี้ผมมีหลักฐาน
สําคัญมาเพิ่มการยืนยันที่ว่าวันนั้นผมเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการก่อสร้างถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บ้านท่านประธาน เกษตรกรยางพารา บ้านผมก็ปลูกกันเยอะ ท่านวัน อยู่บํารุง เขตบางบอน
ก็คงไม่มี -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๒๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๐๕/๑ 
 
ท่านประธานเชื่อไหมว่ากระทรวงคมนาคมมีการแก้ไขสัญญาโดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ผมเชื่อว่า
กรมทางหลวงชนบทก็คงจะมีงานซ่อมบํารุงทาง งานก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) 
นี่ส่ิงที่ผมเป็นห่วงที่สุด กรมทางหลวงชนบทได้แก้ไขสัญญาให้ผู้รับจ้างจากการก่อสร้างทีโออาร์ 
(TOR) ประกาศเป็นพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) ลงนามไปเสร็จสรรพ จู่ ๆ นึกอะไรไม่ทราบ 
ไม่ทราบว่าได้ยินผมพูดวันนั้นหรือเปล่า แก้ไขสัญญายกเลิกพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt)  
เป็นแอสฟัลต์ธรรมดา เป็นสิ่งที่ผมเองรับไม่ได้ ทําไมไม่คิดกันก่อน ต้ังงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ 
ทําไมไม่คิด เหตุและผลเรื่องนี้คงต้องมีตามกันต่อไป ผมมีเอกสารเดือนมิถุนายน วงเงิน
ก่อสร้างโครงการครั้งแรกประมาณ ๑๕ ล้านบาท แต่ตัด พ สระอา ร สระอา เหลือ ๑๒ ล้านบาท 
ผมถึงบอกโครงการนี้เริ่มมาต้ังแต่สมัยรัฐบาล คสช. ยึดอํานาจเข้ามา ยางพาราตกต่ําก็หาโครงการ 
บอกว่าจะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร โครงการพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) นี่บริษัทยางมะตอย
เท่านั้นแหละที่ได้ พี่น้องเกษตรกร ๑ ใน ๔ ปี ๆ หนึ่ง ต้ังแต่ปี ๒๕๕๗  ปี ๒๕๕๘  ปี ๒๕๕๙   
ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒ ปีละ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ล้านบาท เรากําลังทํายุทธศาสตร์ 
พรรคเพื่อไทยกําลังทําเก็บรวบรวมข้อมูลว่าเกิดความเสียหายกับประเทศเท่าไร ผมเพิ่งพูด
ไม่กี่วัน ผมเชื่อว่าวันนี้ในประเทศไทยกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท แขวงการทาง 
ต่าง ๆ ผมเชื่อว่ามีไม่น้อยผมก็ไม่เข้าใจแต่ก็ชื่นชม ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านศักด์ิสยาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยังคิดได้ ถึงจะคิดช้าไปหน่อยไม่เป็นอะไร ส่ิงที่ผมเป็นห่วง
มากท่ีสุด ปี ๒๕๖๔ ถ้ามีโครงการพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) เยอะ ๆ ผมจําความได้ว่า 
เมื่อปี ๒๕๖๓ ในชั้นคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอํานาจ 
มีการตัดงบประมาณเกือบ ๔ ,๐๐๐ ล้านบาทเรื่องพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt)  
คณะอนุกรรมาธิการเขาตัด แต่กรมขออุทธรณ์ ในฟลอร์ (Floor) ใหญ่กรรมาธิการงบประมาณ 
บอกว่าจะมีผลกับสัดส่วนรายได้ ที่อยู่ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่ อปท. พุทธศักราช ๒๕๔๒ ก็อ้างแต่เรื่องนี้ ก็ต้องคืนให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพราะไม่อยากให้พี่น้องท้องถิ่นเดือดร้อนกับสัดส่วนรายได้ของคณะกรรมการกระจายอํานาจ 
ที่กําหนดไว้ ผมก็เป็นห่วง ก็มาโป๊ะเชะพอดี เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทํากันต่อครับ และยิ่งดู
เข้าไปลึก ๆ ในปี ๒๕๖๔ อย่างที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่ที่เป็นห่วงเป็นในเรื่องถนนอยากได้
ถนน ๓ ดาว เอาเรื่องความสุจริตเรื่องนี้ก่อนก่อนจะให้เป็น ๓ ดาว แล้วก็ได้ยิน ครม.  



๔๑๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๐๕/๒ 
 
บางท่านบอกว่าจะช่วยพี่น้องเกษตรกรอีก ก็คิดไอเดีย (Idea) การก่อสร้างอะไรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับยางพารา ไม่ว่าจะเป็นแบร์ริเออร์ (Barrier) เป็นไกด์โพสต์ (Guidepost) หลักกันโค้ง
นี่แหละ แผงกั้นถนน เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กว่าพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt)  
ก็ค่อยติดตามตอนต่อไป --------------------------------------------------------------------------------  
 

- ๒๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๐๖/๑ 
 
ผมเป็นห่วงเป็นใยมาก เพราะว่าเกิดความเสียหายกับประเทศมาก จังหวัดตรังปลูกยางพาราเยอะ 
พี่น้องชาวภาคใต้ปลูกยางพาราเยอะ ทําไมวันนี้ยางพาราถึงหยุดอยู่กับที่ เพราะมีการสร้าง
วาทกรรม ผมฝากสํานักงบประมาณ วันนี้สํานักงบประมาณองค์กรสําคัญเลย คุณเล่นให้
พาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) เยอะ ๆ ถนนลูกรังนี่ ได้ข่าวแว่ว ๆ มีพรายกระซิบบอกว่า
งานราคาน้อย ๆ ตํ่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท สํานักงบประมาณไม่ให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
เลยปีนี้ ผมถึงบอกสํานักงบประมาณคุณเอาอะไรคิด คุณเอาอะไรคิด แต่ที่เกิดประโยชน์ 
กับบริษัทยางมะตอยคุณให้เขา ผมไม่ได้บอกคุณทุจริต แต่ไม่คุ้มกับเม็ดเงินของประเทศ  
ของภาษีของประเทศ ครั้งนี้ สํานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นก็อนุมั ติอีก  
๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ แต่ในรายละเอียดผมก็ยังไม่ทราบหรอกว่าจะมี 
พาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) มาอีกหรือเปล่า เดี๋ยวก็ค่อยติดตามกัน ผมละกระทรวงคมนาคม 
ไว้ก่อน จริง ๆ เวลาน้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะที่ผมเองเป็นประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ผมติดตามเรื่องนี้มานานครับ เป็นห่วงเป็นใย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ คณะกรรมการกระจายอํานาจอะไรต่าง ๆ นี่ 
บอกว่าผมเองไปจงเกลียดจงชังรองนายกรัฐมนตรีอะไรมากมายขนาดนั้น อภิปรายทีไรก็พูด
แต่เรื่องรองนายกรัฐมนตรีวิษณุกับรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จําเป็นต้องพูดครับท่านประธาน 
เพราะรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเป็นรุ่นใหญ่ เป็นเบอร์ใหญ่ ผมเบอร์เล็ก แต่ส่ิงที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี 
วิษณุเองซึ่งกํากับดูแล มีหนังสือ ที่ มท ลงวันที่ ๑๗ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
มีมติการประชุมคณะกรรมการกระจายอํานาจแจ้งไปยังจังหวัดชัดเจน แนวทางการจัดสรร
เงินอุดหนุนให้กับ อปท .  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ชัดเจนมาก มีใครเป็นประธาน 
ท่านประธานทราบไหมครับ ท่านวิษณุครับ อาจารย์วิษณุเป็นประธาน และมีใครอีก
เยอะแยะมากมาย  ขออนุญาตเอ่ยนาม  มีนายภูมิรักษ์  ชมแสง  รองผู้อํ านวยการ 
สํานักงบประมาณ แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ท่านทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ทําไมผมต้องพูดชื่อนี้ครับ ท่านประชุมในคราวนั้น เห็นชอบ
การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่ บ้าน หรือ อสม .  โดยไม่นับรวมอยู่ ในสัดส่วนรายได้ของ อปท .  คือเงินของเขา  
คนที่ประชุมมาก็อาจารย์วิษณุครับ เดี๋ยวมอนิเตอร์ (Monitor) ถ้าท่านไม่มาในห้อง บันทึกไว้ 



๔๒๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๐๖/๒ 
 
ให้ท่านด้วย แล้วมาตอบผมด้วย ผมเชื่อว่าแต่ละห้องนี่เยอะแยะ เดี๋ยวกินเวลาพรรคเพื่อไทย 
ตัดในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย อาจารย์วิษณุท่านไม่ดูหรือ อย่างนี้ท่านหลอกลวง 
พี่น้องท้องถิ่น หลอกลวงพี่น้องประชาชน สัดส่วนเงินตรงนี้เขาบอกว่าไม่ให้นับรวมเป็นรายได้  
กําหนดในพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่แล้ว แต่วันนี้ท่านนับรวมนะครับ ผมหาเอกสารค่อนข้างยาก 
แต่ผมได้มาท่ี อบจ. แถว ๆ นี้แหละครับ ไม่เอ่ยนาม นับรวมชัดเจน ท่านมาตอบผม  
ท่านไม่ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่เป็นไร สํานักงบประมาณในห้องท่านแจ้งอาจารย์วิษณุ ท่านเป็น
ประธาน ท่านบอกว่าในระเบียบเขาไม่ให้นับ แต่ท่านไปนับ เรื่องนี้ผิดชัดเจนครับ ท่านไม่ให้เกียรติ
ท้องถิ่นเขาเลย และสิ่งที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้น งบประมาณเหลือจ่าย พุทธศักราช ๒๕๖๓  
ทําไมผมต้องพูดปี ๒๕๖๓ เดี๋ยวปี ๒๕๖๔ ก็เป็นอย่างนี้อีก งบลงทุนนี่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ให้เขาไปแล้ว ที่วุ่นวายเมื่อครั้งที่แล้ว ที่ผมบอก ๑๐ เปอร์เซ็นต์อะไรต่าง ๆ แล้วคืนเขา ------ 
 
               - ๒๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชญาภา ๒๐๗/๑ 
 
แต่มีบางกรณีที่เขาจัดซ้ือจัดจ้างไปแล้ว เงินเหลือ ๕ บาท ๑๐ บาท เขาคืนมาท่ีส่วนกลาง  
ในส่วนตัวผมเอง ผมอยากจะให้ตกเป็นเงินสะสมเหมือนกับงบอุดหนุนทั่วไป แต่ในเมื่อรัฐบาล
ต้องการแบบนี้เอากลับมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่เป็นอะไร เอากลับมาที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คุณก็ควรที่จะให้ อปท. นั้น ๆ ทําโครงการประเภทเดียวกัน 
งานแหล่งน้ําก็ให้ทําแหล่งน้ํา ถนนก็ให้ทําถนนกลับคืนให้เขาไป ถ้าท่านประธานฟังผมแล้ว
ท่านก็คิดว่าก็จัดสรรไปให้กับ อปท. อื่นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ไม่ใช่อย่างนั้นสิท่านประธาน 
สํานักงบประมาณบอกว่าเงินด้านการศึกษา ค่ารายหัว อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ตัวเลขสูง สํานักงบประมาณไม่มีเงินให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่านมาตอบผมว่าวันนี้ ปี ๒๕๖๓ ท่านมี เดี๋ยวสํานักงบประมาณมาตอบด้วย ผมไม่แน่ใจว่า 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ไม่มีเงินและเอาเงินตรงไหน เอาเงินในตะกร้า 
ที่เป็นงบลงทุนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาเอามาจ่าย
พวกนี้ มีพรายกระซิบบอกว่าเงินอาหารกลางวันต่อหัวขาดประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท  
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุก็ ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท ค่าบุคลากรเยอะแยะไปหมดหลายพันล้านบาท 
สํานักงบประมาณไม่มีเงินให้ คุณวางแผนอย่างไร คุณเป็นคนวางแผนตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  ปี ๒๕๕๘  
ปี ๒๕๕๙  ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒ คุณเป็นคนวางแผนเรื่องรายได้ แสดงว่าคุณไม่มี
ความสามารถเลย วางแผนผิดมาตลอดถึงเป็นแบบนี้ นี่คือส่ิงที่ผมเป็นห่วงเป็นใยแทนพี่น้อง  
คนท้องถิ่น มีเรื่องราวมากมายเยอะแยะ วันนี้เวลาน้อยมาก ผมจะสรุปก็แล้วกันท่านประธาน 
ที่เป็นห่วงเรื่องแรก สํานักงบประมาณเป็นโจทก์กับผม สมัยนี้ทั้งสมัยถ้าทํางานแบบนี้ 
จะทําตัวเป็นผู้บริหารก็ควรจะฟังความส่วนราชการเขาด้วย สํานักงบประมาณผมมองว่า 
คุณทําตัวเป็นฝ่ายบริหาร เพราะคุณเล่นตัดงบประมาณอะไรต่าง ๆ ไม่ได้ถามส่วนราชการ 
ที่เขาเสนอเข้ามาเลย คุณไม่ให้ความสําคัญเขา ยิ่งถนนลูกรังคุณไม่ให้เลย ผมพูดไม่รู้กี่ครั้ง  
ผมบอกคุณต้องเอาเทป (Tape) ของศาลรัฐธรรมนูญ เขาบอกว่าให้ทําถนนลูกรังก่อน  
ค่อยทํารถไฟฟ้าความเร็วสูง คุณก็ไม่ดู ผมบอกคุณก็ไม่ดู คุณให้แต่โครงการทางหลวงท้องถิ่น 
แอสฟัลต์ ๆ ลูกรังไม่ให้ ต้องไปคุยกันครับ ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรี  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุยกับสํานักงบประมาณ ผมเชื่อว่าท้องถิ่น 
 



๔๒๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชญาภา ๒๐๗/๒ 
 
เขาต้องการงบประมาณในส่วนนี้ งบน้อย ๆ ท้องถิ่นเล็ก ๆ คุณเล่นไปให้โครงการใหญ่ ๆ  
เราก็ไม่รู้นายทุนที่ไหนบ้างมาวิ่งงบประมาณ แต่ท้องถิ่นเล็ก ๆ  ไม่มีโอกาสเลย และสํานักงบประมาณ 
กับงบบูรณาการของพัฒนาจังหวัดนี่เหมือนกัน รัฐบาลสนับสนุนเรื่องอาชีพ เรื่องการเกษตร 
กลุ่มจังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เราเป็นฮับ (Hub) เรื่องเกษตร  
เราคุยกันนะครับ ในบรรดาหมู่มิตร ผู้บริหาร ข้าราชการคุยกันนอกรอบบอกว่าอยากจะทํา
ให้จังหวัดสกลนครเป็นเมืองเกษตร ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าไปตัดงบเกษตรเกือบหมดเลย 
เอาไปให้งบฟังก์ชัน (Function) กระทรวงคมนาคม กรมชลประทาน ให้ทําไมกระทรวงเขามี
เยอะแยะอยู่แล้ว เติมลงมาจากกระทรวง ไม่ใช่ไปตัดงบอาชีพแบบนั้น นี่คือการทํางาน 
ของสํานักงบประมาณ แย่มาก ๆ นะครับ ยุคนี้ยิ่งแย่ไปใหญ่ ผมไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับ 
ท่านประธาน  
   และประเด็นสุดท้าย เงินอุดหนุนผมอยากฝากคณะกรรมาธิการ ท่านสมาชิก
ท่านใดเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณช่วยไปดูหน่อยของท้องถิ่นเขา ๗,๒๗๗ สายทาง 
๓๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท มีไหมพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) ขนาดกระทรวงคมนาคม 
ท่านศักด์ิสยามก็ยังตัดไปแล้ว เซ็นสัญญาไปแล้วยังตัดเลย ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่ครับ แสดงว่า 
ไม่ดีจริง ๆ ทํามาได้อย่างไรตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  ๖-๗ ปี ทําไปกี่แสนล้านบาท ฝากกรรมาธิการด้วย   
 
               - ๒๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๐๘/๑ 
 
เงินอุดหนุนที่มีปัญหา ที่ท่านไม่ให้กรมเขา วันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีเงิน  
ผมไม่โทษกรมนะครับ เมื่อก่อนเข้ามาเป็นใหม่ ๆ ผมเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นผมเรียกกรมเข้ามาคุยปรึกษาหารือว่าทําไมท้องถิ่นเขาร้องเรียนเยอะ
เหลือเกินเป็นเพราะอะไร สรุปวันนี้เข้าใจ เกิดจากสํานักงบประมาณบริหารการเงินผิดพลาด
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ ผ่านมาจนทําให้เกิดปัญหา ถ้าไม่จริงมาตอบผมว่ามีเงินให้ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่าไปเอางบลงทุนเงินเหลือจ่ายของกรม ตะกร้านั้นมาใส่
เบ้ียยังชีพมาใส่อะไรต่าง ๆ ถึงคุณมีอํานาจทําได้แต่ไม่เหมาะสม ผมเชื่อวันนี้คนท้องถิ่น 
เขาดูกันเยอะ เขามีหัวใจ ไม่ใช่คุณอยากจะทําอะไรคุณทําได้ทุกเรื่อง สํานักงบประมาณ 
ฟังคนอื่นเขาบ้าง นี่คือสิ่งที่ผมเองอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีทั้ง ๒ ท่าน แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสํานักงบประมาณ
คุณต้องฟังคนอื่นเขา ในชั้นกรรมาธิการฝากสมาชิกท่านใดเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
ช่วยดูตรงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคม เรื่องพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) แล้วก็ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๗,๐๐๐ กว่าสายทาง ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เกิดประโยชน์
มากน้อยเพียงใด วันนี้ผมเองอาจจะมีเวลาน้อย แต่ว่าเรื่องนี้ผมจะต้องติดตาม แล้วก็ตามติด
เรื่องพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) ผมจึงไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอบคุณท่านประธานที่วันนี้ท่านมีบุญวาสนา
สูงส่ง ผมก็ภาวนาว่าให้ท่านมานั่ง ท่านก็ได้มานั่ง ก็เป็นพยานชั้นเอกเลยเรื่องนี้ พาราแอสฟัลต์ 
(Para Asphalt) เราจะติดตามด้วยกัน ท่านประธานกับผม กับเพื่อนสมาชิก กราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   ขอบคุณคุณพัฒนาครับ 
ท่านต่อไปคุณจีรเดช ศรีวิราช แต่ผมเรียนเพิ่มไว้เลยครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นนางสาววรรณวิภา 
ไม้สน นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา  คุณประเสริฐ บุญเรือง  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เรียนไว้
ล่วงหน้าครับ เชิญคุณจีรเดชครับ 
   นายจีรเดช ศรีวิราช (พะเยา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายจีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต ๓ พรรคพลังประชารัฐ 
ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสมาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 



๔๒๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๐๘/๒ 
 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๔ ซ่ึงปีนี้ ได้ ต้ังวงเงินไว้ ๓ .๓ ล้านล้านบาท ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้ง ๖ ด้าน แม้ในภาพรวมของร่างงบประมาณฉบับนี้ 
จะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอยู่มากมายหลายมิติ แต่ก็มีบางประเด็น 
ที่ผมจําเป็นต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลให้มุ่งเน้น เพราะเป็นหัวใจสําคัญของ 
การพัฒนาประเทศ  
   ประการที่ ๑ ผมมองไปที่ภาคการเกษตร ประเทศไทยของเรานั้นมีพื้นที่
ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๒๑ ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 
๑๓๘ ล้านไร่ คิดเป็น ๔๓ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ มีประชากรอยู่ในภาคการเกษตรถึง ๑๑ ล้านคน 
อาจกล่าวได้ว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากหล่อเลี้ยง
ปากท้องพี่น้องประชาชนภายในประเทศแล้ว ยังสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมากมาย 
ในแต่ละปี แต่พี่น้องเกษตรกรของเราทุกวันนี้ยังอยู่ในสภาวะที่ยากลําบาก เนื่องจากมีปัญหา
หลายประการ ทั้งเรื่องปัจจัยการผลิต ปัญหาที่ดินทํากิน ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  
ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงงาน และผลผลิตที่ขายไม่ได้ราคา แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาอย่างมากมายหลายเรื่องไปแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถทําให้ชีวิตชาวไร่
ชาวนาได้ลืมตาอ้าปากพ้นจากหนี้สินได้ เพราะปัญหาใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเป็น
ปัจจัยสําคัญนั่นคือปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญของภาคการเกษตร 
โดยเฉพาะจังหวัดพะเยาของผมนั้นเรื่องน้ําเป็นปัญหาสําคัญที่สุด แล้งซ้ําซาก ท่วมซํ้าซ้อน 
บ่ันทอนชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลําบาก ----------------------------------------------------------  
 
                - ๒๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



๔๒๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๐๙/๑ 
 
เห็นได้จากไม่กี่วันที่ผ่านมาฟ้าฝนหล่นมา น้ําป่าไหลหลากพัดดินโคลนถล่มบ้านเรือน 
เสียหายไปหลายตําบล ในเขตอําเภอดอกคําใต้เป็นปัญหาที่เกิดซํ้าซากทุกปี และแทบ 
ทุกอําเภอในจังหวัดพะเยา สาเหตุก็เนื่องมาจากการขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดี บางปี 
มีปริมาณน้ํามากก็ไหลหลากไปเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหาย สร้างความทุกข์ยากให้กับ 
พี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก ก่อนที่มวลน้ําจะไหลหลากไปสู่แม่น้ําอิง จากแม่น้ําอิงสู่แม่น้ําโขง 
ไหลลงทะเลอย่างน่าเสียดาย ท่านประธานครับ จังหวัดพะเยานั้นมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม
สําหรับทําการเกษตร มีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ มีสภาพพื้นดินที่ 
อุดมสมบูรณ์อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สําคัญ ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดี โดยเฉพาะ
ข้าวหอมมะลิสามารถประกวดได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ของประเทศ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 
ได้แก่ บริเวณราบลุ่มแม่น้ําอิง ทั้งอําเภอดอกคําใต้ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูกามยาว  
และอําเภอจุน จึงถือได้ว่าจังหวัดพะเยาเป็นอูข้าวอู่น้ําที่สําคัญของประเทศ ขอฝากประเด็น
ความหว่งใยเพื่อให้รัฐบาลได้ให้ความสําคัญ จัดสรรงบประมาณไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้มากกว่านี้เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนําไปพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ําที่ดี  
ทั้งการก่อสร้างอ่างเกบ็น้ํา เหมืองฝาย ขุดขยายแหล่งน้ําต่าง ๆ สระขนาดเล็กตามท้องไรท่้องนา
ให้มีศักยภาพรองรับปริมาณน้ําเพื่อจัดเก็บไว้ใช้ให้พอเพียง ปัจจัยสําคัญในการแก้ปัญหา 
ของการเกษตรคือทําอย่างไรให้ดินดี น้ําดี มีที่ขายและได้ราคา หากทําได้ประเทศก้าวไกล 
ชาวนาชาวไร่ได้มีโอกาสลืมตาอ้าปาก พ้นจากหนี้สินอย่างแน่นอนครับ 
   ประการที่ ๒ ด้านการคมนาคม นับเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่ชนบทห่างไกล หลายรัฐบาลที่ผ่านมามุ่งเน้นแก้ปัญหาเฉพาะในเมืองใหญ่ เติมงบประมาณ
ลงไปมากมายมหาศาลเราจึงพบเห็นเมืองใหญ่ เมืองปริมณฑลมีการก่อสร้างเพิ่มถนน  
ทั้ง ๔ เลน (Lane)  ๖ เลน (Lane)  ๘ เลน (Lane)  ๑๐ เลน (Lane) รถไฟฟ้าสีต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชากรพากันเป็นกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมามากมาย แต่ชนบทพื้นที่ห่างไกลยังขาดงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนหนทางได้ 
อย่างทั่วถึง ทําให้ความเจริญไม่กระจายไปในชนบท ยกตัวอย่างจังหวัดพะเยา มีถนน  
๔ เลน (Lane) เฉพาะถนนพหลโยธินจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดเชียงรายเท่านั้น  
ถนนเชื่อมโยงไปอําเภออื่น ๆ ยังเป็นถนน ๒ เลน (Lane) มี ๔ เลน (Lane) เป็นบางช่วงสั้น ๆ  



๔๒๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๐๙/๒ 
 
คืออําเภอเมืองพะเยาไปอําเภอดอกคําใต้ นอกนั้นเป็นถนน ๒ เลน (Lane) แถมบางครั้ง
ในช่วงฤดูฝนถนน ๒ เลน (Lane) เหลือเพียงครึ่งเลน (Lane) ย่อมมีให้เห็นอยู่เป็นประจํา 
เพราะถูกน้ํากัดเซาะจนพังไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายดอกคําใต้ไปเชียงม่วนจะเป็น 
อย่างนี้ทุก ๆ ปี ทั้งที่ถนนเส้นนี้สามารถเชื่อมไปถึงจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ด้วยภูมิศาสตร์
ของจังหวัดพะเยานั้น หากรัฐบาลให้ความสําคัญสามารถพัฒนาให้ เป็นศูนย์กลาง 
การคมนาคมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงได้เป็นอย่างดี เพราะจังหวัดพะเยานี้อยู่ตรงกลาง
ระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน ทิศเหนือก็ติดจังหวัดเชียงราย ทางซ้ายไป 
จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ติดจังหวัดลําปาง ทางทิศตะวันออกติดจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน  
มีช่องทางผ่านจากประเทศลาวไปถึงประเทศจีนตอนใต้ได้หลายช่องทาง เหมาะสมพัฒนา
เป็นโครงข่ายการคมนาคมให้เป็นโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
และการท่องเที่ยว เป็นจุดขนถ่ายระบายสินค้าจากภูมิภาคต่าง ๆ เชื่อมโยงไปทางประเทศ
เพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ประกอบกับจังหวัดพะเยามีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศลาว 
บริเวณบ้านฮวก อําเภอภูซาง ซ่ึงสามารถพัฒนาเป็นถนน ๔ เลน (Lane) เชื่อมโยงการค้า
ชายแดนและการท่องเที่ยวได้ แต่ถนนสายนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีพอ หากท่านได้มีโอกาส
เดินทางไปที่บ้านฮวก ถ้ามองเห็น ๔ เลน (Lane) ได้มาตรฐานนั่นคือฝั่งประเทศลาว  
ส่วนอีกด้านหนึ่งที่เป็นถนนที่แคบกว่านั่นคือถนนฝั่งประเทศไทยของเรา หากเป็นเช่นนี้
ความหวังของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เมืองรองคงเป็นได้แค่ความฝัน การคมนาคมทางอากาศก็เช่นเดียวกัน จังหวัดพะเยานั้น 
คงเป็นจังหวัดเดียวในภาคเหนือตอนบนที่ยังมีสนามบินใช้ ---------------------------------------- 
 
               - ๒๑๐/๑ 
 
 
 
 
 



๔๒๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๑๐/๑ 
 
ไม่นับรวมจังหวัดลําพูนซึ่งใกล้ชิดติดกับจังหวัดเชียงใหม่ ที่กําลังจะมีสนามบินแห่งที่ ๒  
ในเร็ว ๆ นี้ จะเดินทางโดยเครื่องบินแต่ละทีต้องไปขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างไกล
กว่า ๑๐๐ กิโลเมตร ขอให้รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพะเยาด้วย 
เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ คน ที่รอคอยสนามบินมาหลายสิบปี 
ได้มีโอกาสเดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัย สามารถอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
ให้มาเยี่ยมชมดินแดนแห่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้ ท่านประธานครับ  
ขอฝากคําขอบคุณไปถึงรัฐบาลที่ผ่านมา ได้อนุมัติงบประมาณกว่า ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ในการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จากอําเภอเด่นชัยผ่านจังหวัดพะเยา เข้าจังหวัดเชียงราย 
อําเภอเชียงของ หลังจากรอคอยมากว่า ๖๐ ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ใช้ในอีก ๔ ปีข้างหน้า 
ผมมองว่านอกจากสามารถเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนแล้ว  
ยังเป็นการเพิ่มความสะดวก รวมถึงความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของประชาชน 
และนักท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลและความจําเป็นที่ผมต้องอภิปราย 
เพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
และฝากประเด็นความห่วงใยไปถึงรัฐบาลในการใช้งบประมาณ ซ่ึงเป็นเครื่องมือสําคัญ 
ในการบริหารประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนคนไทย
ทั้งประเทศ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป
นางสาววรรณวิภา ไม้สน เชิญครับ 
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานสภาที่เคารพ
ดิฉัน วรรณวิภา ไม้สน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
สัดส่วนเครือข่ายแรงงาน ท่านประธานคะ พอถึงปีงบประมาณในแต่ละครั้ง ส่ิงที่ประชาชน
จับตามองก็คือการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าจะนําเงินภาษีของประชาชนนั้นไปใช้
อย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหน จะเป็นงบประมาณ 
ที่จัดสรรเพื่อคนทุกคนหรือเป็นเพียงงบประมาณเพื่อคนบางกลุ่มเท่านั้น และถ้าพูดถึง
กระทรวงที่ดูแลผู้คนหลายกลุ่ม หลายวัย ก็คงจะหนีไม่พ้นกระทรวงพัฒนาสังคมและ 
 



๔๒๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๑๐/๒ 
 
ความม่ันคงของมนุษย์ ซ่ึงในแต่ละปีก็จะได้งบเพิ่มข้ึนเสมอมา งบในกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ขอสไลด์ (Slide) ด้วยค่ะ 
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ในปี ๒๕๖๔ ปีนี้ก็เช่นกัน 
ในงบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เพิ่มข้ึนมาเกือบ ๑,๔๐๐ ล้านบาท 
เรามาดูกันว่ากระทรวงนี้จัดสรรงบประมาณไปอย่างไร และไปอยู่ในหน่วยงานไหน กรมไหนบ้าง 
งบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถูกแบ่งเป็น ๖ กรม ที่อยู่
ภายใต้กระทรวงด้วยกัน โดยแบ่งเป็นสํานักงานปลัดกระทรวง ๘ เปอร์เซ็นต์ กรมกิจการ  
ผู้สูงอายุ ๓ เปอร์เซ็นต์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอีก ๓ เปอร์เซ็นต์ แต่งบ 
ที่รองลงมาจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนนี้ งบประมาณรายจ่ายหมดไปกับบุคลากร  
ถึง ๑๔ เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่น้อยเลยนะคะท่านประธาน ส่วนงบที่เราเห็นว่าได้เพิ่มมานั้น เข้าไปเพิ่ม 
ในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ ๗๑.๕๗ เปอร์เซ็นต์ และกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการอีก ๙ เปอร์เซ็นต์ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอีก ๔ เปอร์เซ็นต์ เรามาดู
กันว่าเงินที่เพิ่มในกรมกิจการเด็กและเยาวชนนั้น เด็ก ๆ ในประเทศของเราที่จะเติบโตข้ึนมา
พัฒนาประเทศได้รับไปมากน้อยแค่ไหน งบประมาณที่ไปเพิ่มในกรมกิจการเด็กและเยาวชนนั้น
ปัจจุบันท่านประธานทราบไหมว่าที่เราว่าจะได้ถ้วนหน้าหรือไม่ได้นี่ ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เป็น
การถ้วนหน้าอย่างแท้จริง เนื่องจากยังต้องพิสูจน์สิทธิว่ามีรายได้ไม่เกิน ๑ แสนบาทต่อปี 
ทั้งครอบครัว ย้ํานะคะว่าทั้งครอบครัวไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และด้วยเงื่อนไขข้อจํากัดนี้
ทําให้มีเด็กตกหล่นถึง ๒,๘๐๐,๐๐๐ คน เท่านั้นยังไม่พอท่านประธาน ในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
มีเด็กที่รายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับสิทธิ ๒ ล้านคน แต่ผลปรากฏว่าได้รับเงิน
ช่วยเหลือไป ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ตกหล่นเพิ่มเข้าไปอีก ตกซํ้าตกซ้อนจนไม่แน่ใจว่ากระทรวงนี้
ยังใช้ระบบกระดาษหรือคอมพิวเตอร์เก่า ๆ เหมือนประกันสังคมหรือเปล่าถึงได้ตกหล่นเยอะ
ขนาดนี้ ดิฉันก็สงสัยว่าทําไมเด็กถึงตกหล่นเยอะจัง ก็เลยลองไปคุ้ยในเล่มขาวคาดแดงดู  
ผลปรากฏว่างบประมาณของเด็กในปีที่แล้วถูกต้ังเป้าไว้ที่ ๒.๑ ล้านคน ใช้งบ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 

- ๒๑๑/๑ 



๔๓๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๑๑/๑ 
 
เฉลี่ยแล้วได้คนละ ๔๓๐ บาท และในงบปีนี้ปี ๒๕๖๔ ที่ต้ังเป้าไว้ ๒.๒ ล้านคน งบจึงเพิ่มมาเป็น 
๑๐,๓๐๐ ล้านบาท แต่ก็ยังได้ไม่ครบ ๖๐๐ อีก ท่านตั้งเป้าไม่สัมพันธ์กันกับจํานวนเด็กแบบนี้ 
แล้วจะทําให้มีเด็กไม่ตกหล่นได้อย่างไรคะ งบประมาณไม่สัมพันธ์กันไม่พอ รายละเอียดอื่น ๆ 
ยังหมดไปกับโครงการเบี้ยหัวแตกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในกระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ดิฉันยกตัวอย่างเอามาแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นเพียง ๒ โครงการ 
ก็คือค่าสนับสนุนขับเคล่ือนกิจกรรม ค่าวัสดุอาหารหมดไป ๓๑ ล้านบาท กับ ๔๙ ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และการฝึกอาชีพอีก ๔๐ ล้านบาท นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง  
๒ โครงการเท่านั้น ถ้าสมมุติว่าเราตัด ๒ โครงการนี้ แล้วนําเอาเงินไปทําอย่างอื่นสามารถ 
ทําอะไรได้บ้าง ตัดแค่ ๒ โครงการนี้ สามารถเลี้ยงข้าวกลางวันเด็กเล็กได้ถึง ๖,๓๐๐,๐๐๐ คน 
นี่เป็นเพียงโครงการเบี้ยหัวแตกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เอาขึ้นมาให้ดู แล้วยังมีอีกหลายพันโครงการ
ที่อยู่ในนี้ ไม่ทั่วถึงถ้วนหน้า หนําซํ้ายังล้มเหลวไม่เป็นท่ากับระบบสวัสดิการ ดิฉันให้คํานิยามว่า
กระจัดกระจาย ไม่ทั่วถึงถ้วนหน้าและไม่พัฒนา กระจัดกระจายอย่างไร มาดูระบบที่ไม่ถ้วนหน้านี้ 
ก็ยังสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงวิกฤติโควิด (COVID) ที่ผ่านมา สะท้อนได้ผ่าน 
ความยุ่งยากในการลงทะเบียนและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ ความไม่ชัดเจน 
ของข้อมูลพัวพันปะปนวุ่นวายกันไปหมด คนทํางานร้านอาหารกลายเป็นเกษตร ป้าข้างบ้าน
ดิฉันกลายเป็นนักศึกษา และปัญหาที่หนักที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะ ปัญหาที่หนักที่สุดคือการใช้
อินเทอร์เน็ต (Internet) ในการลงทะเบียน ทั้ง ๆ ที่เรากําลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
อย่างเต็มรูปแบบ นั่นแสดงว่าตาสี ยายสาท่ีทํางานรับจ้างอยู่ตามบ้านนอกเข้าไม่ถึงเลยค่ะ  
ไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการนี้แน่นอน ดิฉันจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังค่ะ เมื่อช่วงโควิด 
(COVID) ดิฉันได้ลงพื้นที่แล้วไปเจอคุณยายอยู่ท่านหนึ่งแกชื่อว่ายายเมา ยายเมาแกย้ายมาจาก
จังหวัดระยองมาอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์กับลูกชาย ๒ คน มาสร้างบ้านในที่ของบุคคลหนึ่ง  
ซ่ึงเขามีน้ําใจแบ่งที่ให้ปลูกบ้าน ซ่ึงแน่นอนค่ะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีโฉนดและไม่มีเลขที่  
เพราะไม่ใช่ที่ของตนเอง สภาพก็อย่างที่เห็นใกล้พังเต็มที ยายเมาและลูกทําอาชีพรับจ้าง  
ใครจ้างอะไรก็ทําหมด แต่ตอนนี้ยายเมารับจ้างไม่ไหวแล้วด้วยอายุตัวเองที่มากถึง ๙๑ ปี  
จึงมีเพียงลูกชายที่ยังคงทํางานรับจ้างอยู่ และแน่นอนว่าช่วงโควิด (COVID) งานลดน้อยถอยลง
เนื่องจากไม่มีใครว่าจ้าง แต่ปัญหาคือแบบนี้ ด้วยความที่มาอยู่นานที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 



๔๓๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๑๑/๒ 
 
จนเกือบจะ ๒๐ ปีจะด้วยเหตุผลอะไรดิฉันไม่ทราบ แต่ทําให้ปลายทางที่ย้ายมาจาก 
จังหวัดระยองนั้นแจ้งเป็นบุคคลสูญหาย ทําให้นางเมาและลูกชายกลายเป็นบุคคลที่ไม่มี 
บัตรประชาชน ซํ้าร้ายกว่านั้นนางเมาและลูกชายได้ทําการขอยืนยันตัวตนหลายต่อหลายครั้ง
ตลอดมาจะ ๒๐ ปีแล้ว ทําเรื่องขอมีบัตรประชาชนจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้รับบัตรประชาชน  
นี่ไม่รู้ว่าก่อนตายยายเมาจะได้บัตรประชาชนหรือเปล่านะคะ นั่นหมายความว่าสองแม่ลูกคู่นี้
ไม่เคยได้รับสิทธิพื้นฐานสวัสดิการใด ๆ จากรัฐเลย หลาย ๆ เคส (Case) ไม่ใช่แค่ เคส (Case) นี้ 
ยังมีบางเคส (Case) ที่ตกหล่นการเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น 
บางคนที่พิการแต่กลับไม่ได้รับบัตรผู้พิการ บางคนที่ป่วยติดเตียงเป็นแผลกดทับแต่ก็ยังไม่ได้
รับการช่วยเหลือใด ๆ พอเขาเห็น ส.ส. ไปลงพื้นที่เขาก็เลยขอความช่วยเหลือมา สุดท้าย 
เราก็ต้องแจ้งไปที่หน่วยงานส่วนกลางหรือ พมจ. จังหวัดเข้ามาตรวจสอบช่วยเหลือกันไปตาม
กระบวนการ และถ้าเราไม่ไปเจอเข้าจะเป็นอย่างไรคะ และจะมีอีกกี่คนที่ยังตกหล่นแบบนี้อยู่ 
แทนท่ีท้องถิ่นจะดูแลกันเองได้ก็ต้องติดต่อประสานไปที่ส่วนกลาง ซ่ึงกว่าจะได้รับสิทธิก็ต้อง 
มีข้ันตอนพิสูจน์อีกมากมาย หนําซํ้ายังตกหล่นอีกด้วย ท่านประธานดูนะคะว่างบประมาณ
ด้านสวัสดิการสังคมของประเทศไทยนั้นถูกจัดสรรไปอย่างไรกันบ้าง ---------------------------- 
 
               - ๒๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๑๒/๑ 
 
งบประมาณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหลายกระทรวงที่แตกแยก
แตกต่างกันไป นี่คือสวัสดิการของประชาชนในด้านช่องตรงกลางกับด้านขวา ส่วน ๒ แท่ง
ช่องซ้ายนั้นคือสวัสดิการของข้าราชการ สวัสดิการของประชาชนก็จะมีเพิ่มมา เต็มที่  
๑ เปอร์เซ็นต์ บวก ๓ เปอร์เซ็นต์ ก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มมาหน่อย แต่ดิฉันลงพื้นที่
เขาเล่าให้ฟังว่าบางเดือนก็เข้า บางเดือนก็ไม่เข้า แต่จะเข้าก่อนเลือกต้ังเยอะหน่อย บางคน 
ก็เล่าให้ฟัง ทําให้เห็นได้ว่าฐานน้อยแต่ท่านกลับเพิ่มน้อย แต่ฐานเยอะท่านกลับเพิ่มเยอะ 
นั่นหมายความว่าอย่างไรคะ หมายความว่าสวัสดิการของข้าราชการกับประชาชนยิ่งถ่างกัน
ออกไปอีก แล้วอย่างนี้ท่านจะแก้ปัญหาความเหลื่อมลํ้าได้อย่างไรถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ 
ถ้าสวัสดิการของข้าราชการยังขึ้นสูงขนาดนี้ และประชาชนยังต่ําเตี้ยเรี่ยดินขนาดนี้ ไม่มีทาง 
ที่จะลดปัญหาด้านความเหลื่อมลํ้าได้ ดิฉันจะยกตัวอย่างให้เห็นชัด ๆ ข้ึนไปอีก นี่คือตัวเลข
เปรียบเทียบงบประมาณระหว่างสวัสดิการของประชาชนกับสวัสดิการของข้าราชการ 
ท่านประธานเห็นไหมคะว่างบสวัสดิการของข้าราชการเพียง ๒ ล้านคน สูงกว่าประชาชน 
ทั้ง ๖๖ ล้านคน ถึง ๒ เท่า ถ้าจะถามว่ามองข้าราชการเป็นภาระทางการคลังหรือไม่ ก็ตอบเลยว่า
ใช่ค่ะ แล้วในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีเหมือนกัน แถมจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการเหล่านี้
ทําไมถึงไม่มีสิทธิที่จะอยากมีสวัสดิการที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตแบบนี้บ้างล่ะคะ สวัสดิการสังคม 
ที่เหลื่อมลํ้าทําให้ประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่มีส่ิงใดมารองรับเวลาที่ต้องเจ็บตัว 
จากเศรษฐกิจหรือวิกฤติแบบนี้เลย ไม่เหมือนนายทุนที่ท่านเอาฟูกไปรองรับ หุ้นกู้ก็อุ้มให้ 
ส่วนประชาชนเวลาล้มลงพื้นไม่พอ หัวฟาดก้อนอิฐอีกด้วย เพราะนอกจากปัญหาตกหล่น 
ไม่ทั่วถึงแล้ว วิกฤติครั้งนี้ยังทําให้เกิดปัญหาการว่างงานและรายได้ลดลง จากการสํารวจ 
กลุ่มผู้มีรายได้ ในแต่ละกลุ่มเห็นได้ชัดเจนเลยว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด (COVID) 
มีงานทํา แต่พอหลังสถานการณ์โควิด (COVID) กลายเป็นคนที่มีรายได้ลดลง ซํ้าร้าย 
ไปกว่านั้นถูกเลิกจ้าง บางคนที่ทํางานถูกปิดลง แต่ในขณะเดียวกันกระทรวงแรงงาน 
กลับลดงบประมาณที่จะจัดสรรเรื่องกรมการจัดหางานในตรงนี้ ดูจะย้อนแย้งไปหน่อยไหมคะ 
ความรุนแรงนี้จึงกระทบกับประชาชนทุกกลุ่มและหากยังไม่มีมาตรการมารองรับ ทั้งหมด 
ก็จะไปตกอยู่ที่ประชาชนที่ต้องเผชิญชะตากรรมไปตามยถากรรมกันเอง หากการจัด
สวัสดิการสังคมยังเป็นแบบเดิมอยู่ ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร ก็จะเป็นการผลาญ 



๔๓๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๑๒/๒ 
 
งบประมาณประเทศไปโดยไม่ถึงและไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้นดิฉันมีข้อเสนอ 
ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ดิฉันจะขอเสนอระยะยาวก่อนนะคะ ข้อเสนอระยะยาว 
มีทั้งหมด ๒ ข้อก็คือ ๑. เงินเดือนพื้นฐานถ้วนหน้าหรือยูบีไอ (UBI) และ ๒. ยุบ พม. จังหวัด 
ยกเลิกระบบราชการรวมศูนย์ กระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่น เงินเดือนพื้นฐานถ้วนหน้า 
หรือยูบีไอ (UBI) จะเป็นเกราะป้องกันให้ประชาชนที่รองรับความเส่ียงจากความผันผวน 
และการเปลี่ยนแปลง ลดความเหลื่อมล้ําในการถือครองทรัพยากรได้ และยังช่วยเสริมให้มี
การหมุนเวียนการจับจ่ายใช้สอยไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อไปสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็ก 
ที่กระจายตัวกันอยู่ ดิฉันจึงเสนอยูบีไอ (UBI) ควบคู่ไปกับการกระจายอํานาจ ส่วนการยุบ 
พมจ. ประจําจังหวัดนั้นก็เพื่อตั้งสวัสดิการท้องถิ่น การใช้งบประมาณควรต้องมองโครงสร้าง 
บริหารควบคู่ไปกับตัวเลขงบประมาณด้วย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บริการ
ด้านสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ แต่การทํางานที่ผ่านมายังให้บริการสวัสดิการด้านสังคม 
แบบราชการรวมศูนย์ จึงทําให้ประสบปัญหาประชาชนเข้าไม่ถึง และตัวสํานักงาน 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองก็เข้าไม่ถึงประชาชนด้วย อย่างที่ ดิฉันได้
ยกตัวอย่างไปแล้วก่อนหน้านี้ ปัจจุบันเป็นแบบนี้ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด หรือ พมจ. ข้ึนตรงกับกระทรวง เมื่อประชาชนในท้องที่ประสบปัญหา 
ผู้นําชุมชนก็ต้องแจ้งไปที่จังหวัด จากนั้นจังหวัดก็ถึงจะค่อยมาดูบ้านนั้น บ้านนี้ กว่าจะอนุมัติ
ก็ข้ันตอนอีกมากมาย เป็นการทํางานสู่บนลงล่าง ทําให้เป็นการไม่ทั่วถึงและมีคนตกหล่น 
ในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ หากกระทรวงยังคงหวงอํานาจไว้ที่ส่วนราชการแบบปัจจุบัน
จะทําให้ประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานอย่างที่ควรจะเป็น ---------------  
 

 - ๒๑๓/๑ 
 

 
 
 



๔๓๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๑๓/๑ 
 
จึงควรปรับโครงสร้างขึ้น ซ่ึงก็คือการยุบ พมจ. ประจําจังหวัดเสีย แล้วกระจายอํานาจ 
และทรัพยากรลงสู่ท้องถิ่น โดยการตั้งหน่วยงานให้บริการด้านสวัสดิการขึ้นมาแทน  
ให้ท้องถิ่นมีอํานาจในการบริหาร มีอํานาจในการจัดการ การตัดสินใจโดยไม่ต้องส่งเรื่องไปที่
กรมของกระทรวง การท่ีหน่วยงานทางสวัสดิการได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นจะทําให้ 
ลดต้นทุน ลดข้ันตอนการที่จะเข้าถึงสวัสดิการสังคมและสามารถบริการได้ทั่วถึงถ้วนหน้า 
อีกด้วย งบประมาณด้านสวัสดิการสังคมจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและถึงมือประชาชน 
ในทุกท้องถิ่น ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ต้องวิ่งมาถามส่วนกลางดังเช่นปัจจุบัน และนี่คือข้อเสนอ
ระยะยาวค่ะ ส่วนข้อเสนอระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถทําได้ทันที นอกจากการเยียวยา 
ที่ถ้วนหน้าแล้วนั้น ก็คือรัฐควรปรับปรุงอัดฉีดเรื่องประกันสังคมเพื่อให้จูงใจมากขึ้น ให้ชี้นํา
มากข้ึน ให้คนอยากเข้ามาสู่ในระบบมากขึ้น โดยอัดฉีดเพิ่มการรักษา เพิ่มบํานาญชราภาพ 
เพิ่มประกันว่างงานเข้าไป เพื่อดึงให้คนกลับเข้ามาสู่ระบบ ให้แรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพอิสระ
ให้ทุกสาขาอาชีพมีประกันยามว่างงานและสวัสดิการพื้นฐานที่รองรับและเข้าถึงได้  
ท่านประธานคะ การจัดสรรงบประมาณสวัสดิการสังคมที่ไม่ได้เอาประชาชนเป็นที่ต้ัง จนทําให้ 
มีคนตกหล่นและเข้าไม่ถึงมากขนาดนี้ แถมยังต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิอีกเยอะแยะ
มากมาย ดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีรัฐบาลควรปรับเปลี่ยนเสียใหม่ ถ้าไม่ปรับก็เปลี่ยนรัฐบาล
เสียเถอะค่ะ อะไรที่ซํ้าซ้อน อะไรที่ไม่จําเป็นก็ควรยกเลิก เพราะขืนดันทุรังไปก็รังแต่จะเป็น
การผลาญงบประมาณไปเปล่า เปล่ียนเพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็น เปลี่ยนเพื่อให้งบประมาณ
ส่งตรงถึงประชาชน เปล่ียนเพื่อให้ภาษีของประชาชนนั้นถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกใช้อย่าง
คุ้มค่า ให้งบประมาณนี้เป็นงบประมาณเพื่อคนทุกคนอย่างแท้จริง ขอบพระคุณค่ะ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป
นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ครับ 
   นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคภูมิใจไทย ดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดิฉันขออนุญาต 
มีสไลด์ (Slide) ประกอบค่ะ  



๔๓๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๑๓/๒ 
 
   (เจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  จากคําแถลงงบประมาณ
ของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ข้อ ๓ คือการขับเคล่ือน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สไลด์ (Slide) ต่อไปเลยค่ะ งบประมาณทั้งสิ้น 
๙,๗๓๑.๗ ล้านบาท และอยู่ในเอกสารเล่มขาวคาดแดง เล่มที่ ๑๘ (๑) ตัวเลขเท่ากันค่ะ 
คือ ๙,๗๓๑ ล้านบาทเศษ เป็นเฉพาะงบประมาณแผนบูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซ่ึงไม่รวมกับแผนงานอื่น ๆ ถ้าดูเปรียบเทียบงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  
และปี ๒๕๖๔ จะเห็นได้ว่างบประมาณบูรณาการการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
น้อยลงจากปีที่แล้ว ๘.๕๕ เปอร์เซ็นต์ เห็นแล้วหลายคนสบายใจว่าเหตุการณ์ในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะดีข้ึน งบประมาณที่ใช้จ่ายเลยน้อยลง แต่ถ้าท่านอยู่ในวงการ
คนทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านจะเห็นตัวเลขได้จากกราฟ งบประมาณ 
แผนบูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นที่ลดน้อยลง แต่เมื่อดูจากทุกเล่ม 
จาก ๒ ลังที่ได้มา ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่าง ๆ จะมีเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซ่อนอยู่ในทุกกระทรวง ตัวอย่างปีที่ผ่านมางบประมาณรวมแล้วประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
วันนี้ดิฉันขออนุญาตพูดเฉพาะงบประมาณบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในตัวเลข ๙,๗๓๑ ล้านบาทเศษ ในหลักการดิฉันต้องขอบคุณในแนวคิด 
การทํางบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศไทย ที่มีมาต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นกลไกหนึ่ง 
ที่ใช้ในการเชื่อมโยงภารกิจและการดําเนินงานของส่วนราชการและกระทรวงต่าง ๆ เพื่อช่วย
ในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ําซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากร 
ดิฉันขออนุญาตลงในโครงการในแผนงานบูรณาการปีที่แล้ว ขอสไลด์ (Slide) ถัดไป ที่มีชื่อว่า
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา แต่ปีนี้ 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แทน 
แต่เปลี่ยนเฉพาะชื่อ กิจกรรมส่วนใหญ่จะเหมือนเดิม ----------------------------------------------  
 
                - ๒๑๔/๑ 
 



๔๓๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๑๔/๑ 
 
สไลด์ (Slide) ถัดไป มี ๑๓ หน่วยงานที่ใช้ชื่อโครงการนี้ มีข้อสังเกตค่ะ โครงการนี้ 
มีการดําเนินการโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ยังคงมีกิจกรรม
งานส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาปรากฏอยู่ ถึงแม้จะ
ตัดลดงบประมาณลงไปร้อยละ ๒๐ จาก ๑๓๙ ล้านบาทเศษ เป็น ๑๑๑ ล้านบาทเศษ  
และปรับตัวชี้วัดกิจกรรม จากเปลี่ยนแนวคิดผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและเปลี่ยนแนวคิดเด็ก
อายุ ๑-๕ ขวบเป็นเยาวชน ครูและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการมากขึ้น การตั้งตัวชี้วัด 
กิจกรรมแบบนี้ และดําเนินการโดย กอ.รมน. เช่นนี้ ในฐานะคนที่ทํางานเรื่องเด็กและเยาวชน  
มาตลอด รวมทั้งดิฉันเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังรู้สึกว่ายังสุ่มเสี่ยงอยู่ งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ดําเนินการ
โดยฝ่ายความมั่นคงและยังคงมุ่งหมายที่จะทํางานกับเด็กและเยาวชน ราวกับว่าเยาวชน 
ในพื้นที่จํานวนมากถูกตีตราว่าแต่ละคนมีความสุ่มเส่ียงที่มีแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง กอ.รมน.  
เลยต้องใส่ความคิดท่ีถูกต้องเข้าไป โครงการเช่นนี้เจ้าภาพหลักควรเป็นกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่า และควรจะเน้น
ให้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธด้วยนะคะ สไลด์ (Slide) ถัดไป 
ก็ยังเป็นชื่อเดียวกันกับหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ ดิฉันไม่ติดใจในตัวเลข
งบประมาณ แต่ดิฉันมีข้อสังเกตว่ากิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตัวชี้วัดกิจกรรม 
คือจํานวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ 
ส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ ถ้าดิฉันเป็นนักศึกษาไทยในต่างประเทศ 
ที่ไม่ใช่นักศึกษาไทยมุสลิม ดิฉันจะรู้สึกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ จริง ๆ แล้วนักศึกษาไทย  
เชื้อชาติใด ศาสนาใดก็ตาม ควรที่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน สไลด์ (Slide) ต่อไป  
เป็นในส่วนของการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงมีกระบวนการพูดคุย 
ครั้งแรกเป็นทางการสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อปี ๒๕๕๖ และต่อเนื่องจนถึง
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้ว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจะหยุดชะงักลง 
เพราะสถานการณ์โควิด ๑๙ (COVID 19) แต่กระบวนการพูดคุยสันติสุขคือ ๑ ในเครื่องมือ 
สําคัญในการสร้างสภาวะสันติภาพให้เกิดข้ึนในพื้นที่ ตัวอย่างจากจังหวัดอาเจะฮ์  



๔๓๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๑๔/๒ 
 
ประเทศอินโดนีเซีย เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ทําให้เราเห็นว่าแม้ว่าสันติภาพ 
จะเกิดข้ึนได้จากหลายปัจจัย แต่กระบวนการพูดคุยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ สําคัญ  
ขออนุญาตสไลด์ (Slide) ถัดไป เมื่อดูงบประมาณในส่วนนี้แล้ว ทําให้ดิฉันมีความเป็นห่วงกังวล 
ถึงการตัดงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เช่นปรับลดงบประมาณ โครงการแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งโดยสันติวิธีของ สมช. ตัดลงไปจาก ๖.๖ ล้านบาท เป็น ๕.๔ ล้านบาท รวมทั้ง
ชื่อโครงการเดียวกันในสไลด์ (Slide) ถัดไป ที่ดําเนินการโดย กอ.รมน. จาก ๑๓ ล้านบาท 
ลดเป็น ๑๑ ล้านบาท ซ่ึงในส่วนนี้ไม่ควรลดงบประมาณ เพราะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดัน
กระบวนการพูดคุยเพื่อนําสู่สันติภาพต่อไป ถัดไปอีก ๑ โครงการของ กอ.รมน. คือโครงการ
เสริมสร้างความร่วมมือภาคประชาสังคมและนานาชาติ เป็นโครงการที่ดีมาก แต่ดิฉันคิดว่า
ผิดฝาผิดตัว เพราะว่าผู้รับผิดชอบไม่ควรเป็นหน่วยงานความมั่นคง เพราะความไว้วางใจ 
ถ้าดูในการสํารวจหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าระดับความไว้วางใจของประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับหน่วยงานความมั่นคงยังน้อยอยู่ งานนี้ควรจะเป็นงาน 
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีระดับความไว้วางใจที่สูง เช่นหน่วยงานมหาวิทยาลัยค่ะ   
   สุดท้าย เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ข้อ  ข้อ ๓ เป็นตัวเลขงบประมาณ 
๑๓.๗ ล้านบาท และข้อ ๔ โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ  
ดิฉันคิดว่าท้ังข้อ ๓ และข้อ ๔ เป็นโครงการที่ดี งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท และ ๑๕ ล้านบาทเศษ 
ดิฉันขอชื่นชมโครงการนี้ทํามาต่อเนื่อง แต่ส่ิงที่ดิฉันได้รับการร้องเรียนก็คือศูนย์พัฒนา
อิสลามศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการภาค ๗ โดยกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นมาเมื่อปี ๒๕๕๑ 
สมัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชื่อท่านวิจิตร ศรีสอ้าน ขออนุญาตที่เอ่ยนาม  
 

 - ๒๑๕/๑ 
 
 
 
 



๔๓๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                         วีรุทัย ๒๑๕/๑ 
 
ประสบปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร ขาดงบประมาณตั้งแต่ คสช. เป็นต้นมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งขาดงบประมาณในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ที่ใช้มา ๑๗ ปี จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน ท่านประธานที่เคารพคะ ดิฉันขออนุญาต
ฝากข้อสังเกตของดิฉันไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอนุกรรมาธิการที่ดู
งบประมาณบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่ิงที่เรา 
ยังขาดเสมอมานั่นก็คือสภานิติบัญญัติแห่งนี้ยังไม่เคยมีคณะกรรมาธิการที่ติดตาม ตรวจสอบ 
ผลการดําเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนบูรณาการเป็นการเฉพาะค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณประเสริฐ บุญเรือง  
  นายประเสรฐิ บุญเรือง (กาฬสินธุ์)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่เคารพ ผม นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกต้ังที่ ๕ 
พรรคเพื่อไทย ท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้เป็นวันที่ ๒ ของการพิจารณางบประมาณ
แผ่นดิน ปี ๒๕๖๔ ซ่ึงในกรอบพิจารณาวงเงินอยู่ที่ ๓.๓ ล้านล้านบาท แต่ผมจะไม่พูดถึงที่มา
การกู้ หรือจีดีพี (GDP) หนี้สิน หรืออะไรต่าง ๆ แต่ที่ผมจะพูดก็คือเงิน ๓.๓ ล้านล้านบาท  
ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือส่วนที่ ๑ เป็นเงินที่เป็นรายจ่ายประจําที่มีภาระผูกพัน จําพวก
เงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินที่มีความจําเป็นต้องใช้ ไม่ว่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
จํานวนเงินทั้งหมด ๒.๕๒๖๑๓๑ ล้านล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด ๗๖.๕๐ เปอร์เซ็นต์  
ส่วนที่ ๒ ก็คือชําระคืนเงินต้น ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท  ส่วนที่ ๓ ที่ต้ังไว้แต่ว่าไม่ได้ต้ังกรอบวงเงิน 
ที่เอามาใช้ก็คือใช้หนี้คงคลัง  และส่วนที่ ๔ เม็ดเงิน จํานวน ๖๗๔,๖๘๐ ล้านบาท คิดเฉลี่ย
อัตรา ๒๐.๕๐ เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ที่ผมจะพูดเพราะถือว่าเป็นเงินที่ต้องนํามาพัฒนาศักยภาพ
การขับเคลื่อนประเทศมุ่งไปสู่ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร แต่ส่ิงที่ผมจะพูด
ต่อไปนี้เป็นระเบียบและกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การทําให้เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ขอสไลด์ (Slide) ด้วยครับ 



๔๓๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                         วีรุทัย ๒๑๕/๒ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายประเสริฐ บุญเรือง (กาฬสินธุ์)  :  กฎกระทรวงฉบับนี้ ในปี ๒๕๖๐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือ ท่านอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์ ได้ลงนามในวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
ใจความของกฎกระทรวงฉบับนี้ ในข้อที่ ๑ บอกว่า จากวงเงินงบประมาณของแผ่นดิน 
ที่ใช้ระบบจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น  
ก็คือตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ วงเงินตอนนั้นในการตกลงจ้าง 
คือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หนังสือฉบับนี้ข้อที่ ๑ บอกว่าขยายวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้เป็น 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาเกิดข้ึน ปัญหาเกิดข้ึนในกรณีที่ปี ๒๕๖๓ ผมเป็น
กรรมาธิการงบประมาณแผ่นดิน เห็นแผนงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวในงบประมาณไม่เกิน 
๕๐๐ ,๐๐๐ บาท เยอะมาก โดยเฉพาะบางหน่วยงานเกือบครึ่งต่อครึ่ง ครึ่งต่อครึ่ง 
จะสอดคล้องการขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้หรือไม่ หรือบางหน่วยงานอาจจะมี 
ความพร้อมเหมาะสมแก่การดําเนินการ บางหน่วยงานตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออะไรต่าง ๆ ตรงนั้นถือว่าเป็นความเหมาะสม แต่บางหน่วยงาน
ก็มีความจงใจ จงใจในรูปแบบลักษณะไหน รูปแบบลักษณะถนนเส้นหนึ่งอาจจะทําเป็น  
๔ ช่วง ๕ ช่วง แล้วก็ลักษณะขุดคลอง ขุดลําห้วย ยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร แต่ไปขุด
ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ เมตร --------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๒๑๖/๑ 
 
เพื่ออะไร เพื่อไม่ให้เกิดกรอบวงเงินที่เป็นตกลงจ้างตามหลักการและเหตุผลที่เขาเรียกว่า  
พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เรียกกันว่าอี-บิดดิง  
(e-Bidding) รูปแบบมี ๓ วิธี รูปแบบก็คือวิธีที่ ๑ เชิญชวน วิธีที่ ๒ คัดเลือก และวิธีที่ ๓ 
เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจงนี้มาสอดคล้องกับการใช้เงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจงสามารถที่จะทําอะไรได้เกิดประโยชน์มากมาย ถึงเห็นแต่
แผนงานเฉพาะเจาะจง ทําให้ดัชนีชี้วัดการทุจริตในปี ๒๕๖๑ ดีดข้ึนไปอยู่ลําดับที่ ๑๐๑  
ใน ๑๘๐ ประเทศ ผมบอกว่าส่ิงที่ผมคิดและความเชื่อของผมก็คือกฎหมายและระเบียบ 
อะไรต่าง ๆ เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่านดูแผนงานในปี ๒๕๖๔ อันนี้
คือวาระแรกในขั้นรับหลักการ ผมยังไม่เห็นแผนงานปี ๒๕๖๔ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราได้พูดกันแล้ว 
คุยกันแล้วว่าการพิจารณาแผนงานเข้ามาลักษณะนี้นั้นจะเอื้อต่อการทุจริตหรือไม่  
และผมก็เชื่อว่า ป.ป.ช. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินก็สามารถที่จะตรวจสอบได้  
   เรื่องที่ ๒ เรื่องสําคัญ ผมมาดูหนังสือวิธีงบประมาณโดยสังเขป เล่มเล็ก ๆ  
น่าเห็นใจหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองดอนสัก  
ปี ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณไป ๖๘.๖ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณไป ๕๓.๕ ล้านบาท 
นั่นเท่ากับถูกตัดอยู่ ๑๕ ล้านบาท เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ปี ๒๕๖๓ อําเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ ๙๕.๗ ล้านบาท  ปี ๒๕๖๔ 
ได้รับงบประมาณ ๖๘.๓ ล้านบาท ถูกตัดไป ๒๗ ล้านบาท เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  
๖๓ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณไป ๗๗ .๓ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ได้รับ
งบประมาณ ถูกตัดไปท้ังหมด ๒๔ ล้านบาท เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตัวนี้หนักหน่อย  
ปี ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ ๑๐๖ .๓ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณไปแค่  
๕๖.๘ ล้านบาท ถูกตัดไป ๔๘ ล้านบาท ท่านประธานที่เคารพครับ ผมยังมองไม่ออกว่า
ปัญหาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้จะบริหารไปได้อย่างไร  
นั่นเท่ากับว่าถ้าเราไปนั่งดูในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ผมเชื่อว่าจะนั่ง
สบตากันแล้วก็รับเงินเดือน สบตากันแล้วก็รับเงินเดือน ในแผนงานถือว่าเป็นแผนงานปกติ 
เรื่องอย่างนี้ ท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมาตอบ  
ตอบด้วยเหตุผลว่าตัดเขาแล้วตัดเงินไปเพื่ออะไร แล้วเขาจะเดินไปอย่างไร  



๔๔๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๒๑๖/๒ 
 
   เรื่องที่ ๓ เรื่องนี้ผมอยากให้ท่านมองน้ําทั้งระบบ น้ํามีส่วนสําคัญเกี่ยวกับชีวิต 
กระทรวงที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ํา ไม่ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ที่กรมชลประทาน กรมชลประทานได้รับเงินอยู่ประมาณ 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ อยู่ในแผนงานบริหารจัดการน้ําอยู่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเงินไปก็ไม่มาก แต่ว่ามาบริหารจัดการ 
ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องน้ําโดยเฉพาะนั้น ประมาณ 
๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ส่ิงที่สําคัญที่สุด จริง ๆ แล้วประเทศไทยของเรามีน้ําอีกระบบหนึ่ง 
ก็คือน้ําบาดาล น้ําบาดาลเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะว่าน้ําบาดาลในประเทศไทยถ้าดูตาม 
กูเกิล แมป (Google maps) --------------------------------------------------------------------------  
 

 - ๒๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๑๗/๑ 
 
ท่านประธานที่เคารพครับ น้ําบาดาลท่ีเขาตรวจสอบกันแล้วตามแผนท่ีรายงานอยู่ใต้ดิน  
มีน้ําบาดาลท่ีเก็บสะสมอยู่ทั้งหมด ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตรนี้ 
เป็นน้ําที่อยู่ใต้ดิน แต่ละปีฝนตกลงมาประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลลงซึม 
เข้าไปในดินอยู่ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์นี้ก็เท่ากับซึมลงไปในน้ําใต้ดิน 
อยู่ประมาณ ๗๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ปรากฏว่าประเทศไทยของเราตั้งงบประมาณ 
ผมว่าทําอย่างไร ยุทธศาสตร์และพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลบอกว่า ปี ๒๕๘๐
รับรองว่าการบริหารจัดการน้ําบาดาลจะสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่ ท่านไปดูแผนงานฉบับตรงนี้
อยู่ในเล่มขาวคาดแดง ผมบอกว่าปี ๒๕๘๐ หลายท่านที่เป็นคณะรัฐมนตรีก็คงจะอยู่ไม่ถึง  
ผมอยากเห็นว่ากรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่มีเม็ดเงินอยู่ ๒,๐๐๐ ล้านบาทเศษ แล้วเป็นงบรายจ่าย
ประจํา ๑,๑๐๐ ล้านบาท เหลือเงินบริหารจัดการน้ําบาดาลท้ังประเทศอยู่แค่ ๙๐๐ กว่าล้านบาท 
เมื่อ ๙๐๐ กว่าล้านบาท ผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรอยากได้ทรัพยากรน้ําบาดาลท่ีอยู่ใต้ดิน
ข้ึนมาใช้ อยากให้รัฐบาลมองมิติที่ เป็นรูปแบบการทํางานรูปแบบใหม่ คําที่ฮิต (Hit)  
นิวนอร์มัล (New normal) อะไรนี่ อยากให้คิดในลักษณะนี้คือนําน้ําบาดาลข้ึนมาใช้  
ผมได้ต้ังสโลแกน (Slocan) ไว้เลยบอกว่า น้ําคือชีวิต เติมน้ําชุ่มฉํ่าใจ เกษตรกรไทยรุ่งเรือง 
บริหารจัดการไป อย่าให้เขาไปดูแลทั้งประเทศ ๙๐๐ ล้านบาทดูอย่างไร ปีนี้เห็นในแผนงาน
บริหารจัดการบ่อ แล้วไปลงทุนเป็นงบลงทุนไม่กี่ล้านบาท ไปซ้ือเครื่องจักรอยู่ประมาณ  
๗๐-๘๐ ล้านบาท ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเอาเรื่องนี้กลับข้ึนมาเป็นประเด็นทดสอบ
ลองดูว่าจังหวัดไหนที่มีความเหมาะสมเป็นโมเดล (Model) ข้ึนมาใส่ชื่อเข้าไป ให้ท่านนายกรัฐมนตรี 
ทําเหมือนนักการเมือง ทําเหมือนนักการเมืองในลักษณะไหนก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ชุ่มช่ําใจโดยท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ว่ากันไป แล้วเอาเม็ดเงินที่ไหน  
ถ้าท่านย้อนถามผมคืนว่าเอาเม็ดเงินที่ไหน ก็เอาจากงบกลางนั่นแหละ ๖๑๔,๐๐๐ ล้านบาท 
ขอแค่เศษแค่นั้นแหละครับมาบริหารจัดการลองดูแถวภาคใต้ทดสอบ แถวภาคเหนือทดสอบ 
แถวภาคอีสานทดสอบ ทดสอบลองดูเอาเต็มระบบ เพราะอะไร เพราะเดี๋ยวนี้การใช้น้ําบาดาล 
ใช้แค่ ๑๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คนที่ใช้น้ําด่ืมอะไรต่าง ๆ ที่เราดําเนินการอยู่ไปซ้ือเขามา 
โรงงานอุตสาหกรรม ภาคเกษตรไม่มีน้ําใช้อย่างเต็มที่ น้ําบาดาลภาคเกษตรไม่เคยได้ใช้ 
เพราะอะไร เพราะว่า ๑. อาจจะทุนของพี่น้องประชาชนไม่ถึง  อันที่ ๒ ไม่ได้รับการสนับสนุน 



๔๔๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๑๗/๒ 
 
แต่ส่ิงที่ สําคัญก็คือกรมน้ําบาดาลก็ต้องไปแก้ไขระเบียบการเข้าถึงการขอใช้น้ําบาดาล  
เจาะน้ําบาดาลอะไรต่าง ๆ นี่คือสิ่งที่อยากสะท้อนให้รัฐบาลได้รับทราบว่าการจัดสรร
งบประมาณนั้นต้องมองมิติที่เป็นรูปแบบใหม่ ดังนั้นในวาระนี้ผมอาจจะไม่เห็นด้วย ถ้าท่าน
ยังจัดงบประมาณแล้วมองเป็นรูปแบบปกติ พวกผมเป็นฝ่ายค้านนําเสนอเพื่อให้ท่าน 
ได้พิจารณาลองดูกรอบที่เป็นจริง กรอบที่สามารถที่จะใช้ได้ จึงเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
ท่านนายกรัฐมนตรี ด้วยความเคารพท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
เป็นนางสาวรังสิมา รอดรัศมี หลังจากนั้นก็จะเป็นรายชื่อ ดังต่อไปนี้นะครับ นายเกษม อุปาระ 
นายสุรทิน พิจารณ์  นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ  นายวีระกร คําประกอบ  นายสุรวิทย์  
คนสมบูรณ์  นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ก็เป็นรายชื่อทั้งหมดที่ส่งเข้ามาครับ ขอเชิญคุณรังสิมา 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม 
พรรคประชาธิปัตย์ ดิฉันอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี 
ว่าการจัดสรรงบประมาณ ดิฉันเป็น ส.ส. มา ๕ สมัย ----------------------------------------------  
 

- ๒๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๑๘/๑ 
 
ดิฉันเห็นว่าการจัดงบประมาณก็เป็นแบบเดิม ๆ เดิม ๆ อยู่อย่างนี้ ทั้ง ๆ ที่เกิดภาวะวิกฤติ 
โควิด ๑๙ (COVID 19) ดิฉันก็คาดหวังว่าการจัดงบประมาณปีนี้จะต้องไม่เหมือนทุก ๆ ปี 
ที่ผ่านมา แต่พอมาเปิดดูแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรจากทุก ๆ ปีเลย เพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปถึง
ท่านนายกรัฐมนตรี ดิฉันคิดว่าดิฉันก็เสียงดังนายกรัฐมนตรีคงจะได้ยินว่าท่านต้องปฏิรูป
สํานักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป ปีนี้คงทําอะไรไม่ได้ ดิฉันเลยมา
มองว่างบประมาณทุกปี ๆ ที่เข้าสภา ส.ส. เหมือนตรายางอย่างเดียวเลย มีหน้าที่ยกมือ 
ให้ผ่าน เพราะว่า ส.ส. อภิปรายไปแล้วตัดก็ไม่ได้ เพิ่มก็ไม่ได้ แปรญัตติก็ไม่ได้ อะไรไม่ได้ 
หมดเลย ท่านต้องฟังสมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกต้ัง 
จากประชาชนมา เขาเดือดร้อนเขาก็ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกผู้แทนราษฎร 
ก็มาอภิปรายในสภา ท่านประธานรัฐสภา ท่านชวน หลีกภัย ได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้พูดทุกวัน วันละ ๒ นาที วันหนึ่ง ๕๐-๖๐ คน มีปัญหาเรื่องงบประมาณทั้งนั้น แต่พอพูด
ไปแล้ว ผลท่ีออกมาไม่มีในงบประมาณเลย แล้วจัดงบประมาณแบบนี้จะไปแก้ปัญหา 
ให้ประชาชนได้อย่างไร ไม่เคยแก้ได้เลย ดิฉันจะยกตัวอย่างเช่นการจัดสรรงบประมาณ 
ปีนี้ของกระทรวงคมนาคม เอาเฉพาะกรมทางหลวง โครงการรีไซคลิง (Recycling)  
๒๒,๑๒๑,๓๔๘,๑๐๐ บาท เอามาบํารุงทางตามกําหนด เอามาเป็นงานฟื้นฟูทางหลวง  
เอามาบํารุงพิเศษบูรณะ แล้วก็มีงบที่จะเอาไปศึกษาโครงการอีกที่ยังไม่รู้อะไรเลยตั้งไว้ 
อีกมากมาย ปีนี้ดิฉันเสนอว่าควรที่จะไปตัดงบอันนี้ ถนนลาดยางอยู่แล้ว แต่ไม่เท่าไรก็ไปครูด
ออกแล้วก็ลาดยางใหม่ แต่ถ้าเป็นภาวะปกติดิฉันก็ไม่ขัดข้อง แต่ตอนนี้ประชาชนไม่มีจะกิน 
ลําบาก ตกงานเยอะแยะไปหมด ประชาชนเดือดร้อน ท่านต้องเอางบตัวนี้ที่ว่าจะไปลาดยางใหม่ 
ขูดถนน แล้วก็ลาดยางเหมือนทุกปี ๆ ที่ทํานี่มันไม่ใช่ เงินตั้ง ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ท่านควรเอาไปทําอะไรรู้ไหมคะ น้ําสิคะ ดิฉันต่อจากท่านบุญเรืองพูดเมื่อสักครู่พอดีเลย  
ทุกจังหวัดมีปัญหาเรื่องน้ําหมด น้ําจะกินน้ําจะใช้ก็ไม่มี ดิฉันเป็นคณะประธานกรรมาธิการ 
การสวัสดิการสังคม เมื่อวันอังคารนี้ดิฉันก็เชิญการประปาส่วนภูมิภาคมา การประปานครหลวงมา 
เขามาอธิบายให้ฟังว่างบการประปาส่วนภูมิภาคขอไป ๙,๐๐๐ ล้านบาท แต่ปีนี้ได้งบแค่  
๕๐๐ ล้านบาท แล้วท่านคิดดูสิอีกกี่ชาติประชาชนจะมีน้ําใช้หมดทุกโครงการ ยกตัวอย่าง
ดิฉันก็อภิปรายเมื่อตอนเงินกู้ น้ําท่ีจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีกินไม่มีใช้ ดิฉันต้องอาบน้ําขวด  



๔๔๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๑๘/๒ 
 
บางทีอาทิตย์หนึ่งไหลวันเดียว ต้องไปอาศัยอาบที่โน่นอาบที่นี่ แล้วก็รีสอร์ต (Resort) เอย  
โรงแรมเอย ร้านอาหารเอย โทรศัพท์มาหาสมาชิกผู้แทนราษฎรแทบจะทุกร้าน ทุกรีสอร์ต 
(Resort) ไม่มีน้ําให้คนมาพัก ร้านอาหารไม่มีน้ําที่จะปรุงอาหาร ไม่มีน้ําล้างชาม ก็ต้องไป
ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เอาน้ําไปให้ แต่ว่าเดือดร้อนทั้งจังหวัด เงินแค่ ๖๖ ล้านบาทนี่ 
ไม่พิจารณา ดิฉันดูเท่าไรก็ไม่ได้ ดิฉันจึงอยากจะกราบเรียนท่านว่างบที่เอาไปให้ อบต. ต่าง ๆ 
ท้องถิ่นต่าง ๆ เจาะน้ําบาดาล ดิฉันว่าไม่เป็นผล เพราะอะไรรู้ไหมคะ มีงบเจาะจริง แต่พอมา
ซับเมิร์ส (Submerse) เสียก็ไม่มีงบซ่อม ค่าไฟฟ้าไม่มีจ่าย น้ําก็ไม่ได้ใช้ ก็ทิ้งไป เจาะเพื่อให้
ได้ใช้งบ แต่พอเวลางบซ่อมแซมไม่มี แล้วน้ําเจาะมาบางทีก็มีกล่ินเหม็นใช้ไม่ได้ แต่ทําไม 
ท่านไม่เอางบทั้งหมดที่ไปกระจาย ๆ เอาไปให้คนมืออาชีพ อย่างการประปานี่เขาเป็น 
มืออาชีพ ให้เขาไปเลยเป็นก้อน ถ้าท่านเอางบ ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท ที่จะเอาไปบํารุงทาง  
ปีนี้งดเสีย เอาไปทําน้ํา คนมีน้ํากินน้ําใช้ทั้งประเทศ ประชาชนแฮปปี (Happy) เลย 
เศรษฐกิจก็จะดี ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๒๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชญาภา ๒๑๙/๑ 
 
ดิฉันก็มาดูงบเที่ยวปันสุข ๒๒,๔๐๐ ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ท่านไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่โรงแรม รีสอร์ต (Resort) ไม่มีน้ําให้คนไปพักจะกระตุ้นได้อย่างไร ยิ่งเจ๊งหนักเข้าไปใหญ่เลย 
ดิฉันก็เลยอยากจะฝากท่านว่าให้ท่านรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงงบตัวนี้เอาไปใช้เรื่องน้ํานะคะ 
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีน้ํากินน้ําใช้  
   อีกประการหนึ่งคือในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
งบที่ต้ังมาดิฉันอยากให้ท่านได้ต้ังงบช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน อย่างเช่น ตอนนี้ 
การเคหะแห่งชาติ ท่านรัฐมนตรีจุติมีนโยบายว่าให้มีห้องพักราคาถูก ๙๙๙ บาท ให้กับ
ประชาชน คือโครงการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม แค่ ๑๐,๐๐๐หลัง แล้วก็ 
อีก ๕ ปีให้ครบ ๑๐๐,๐๐๐ หลัง แต่ดิฉันมองว่าน้อยไป อย่างที่จังหวัดสมุทรสงครามมี  
๙ ห้องเองที่ให้ ๙๙๙ บาท ควรที่จะมีงบประมาณมากขึ้นเพื่อให้คนที่เดือดร้อนได้มีที่อยู่  
เพื่อคุณภาพชีวิตของเขา  
   อีกประการหนึ่งคือเรื่องงบสําหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ 
คนพิการ แล้วก็งบของกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ 
งบประมาณปี ๒๕๖๓ ได้ ๖๖๗ ล้านบาท พอมาปี ๒๕๖๔ ไปลดเขาอีก เหลือ ๖๓๖ ล้านบาท 
แทนที่จะเพิ่มมากข้ึน แต่ดิฉันก็มองว่างบประมาณอันนี้ ให้ ซ่อมบ้านให้กับ ผู้พิการ  
อํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้หลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท  ๒๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้
ทําอะไรได้ ค่าวัสดุก็ข้ึนราคา แล้วก็ช่างก็ใช้จิตอาสา ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ประสาน
ช่างของหน่วยทหารช่างมาช่วย แต่ว่าการที่ให้ช่างของหน่วยทหารช่างมาช่วยก็ต้องมีงบเลี้ยง 
ค่าน้ํา ค่าอาหารให้กับช่างที่มาช่วย เพราะฉะนั้น ๒๐,๐๐๐ บาท ทําอะไรได้ไม่มาก  
ก็อยากจะให้เพิ่มงบเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ 
การเคหะแห่งชาติ หรือว่างบซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ก็อยากจะให้รัฐบาลเพิ่มงบตรงนี้ 
เพราะฉะนั้นที่ตัดไปในกรรมาธิการก็ขอให้เพิ่มมาในส่วนที่ดิฉันอภิปราย กราบขอบพระคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณเกษม อุประ ครับ  
  นายเกษม อุประ (สกลนคร)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม เกษม 
อุประ  สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรจั งหวัดสกลนคร  พรรคเพื่ อ ไทย  ผมได้ ติดตาม 



๔๔๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชญาภา ๒๑๙/๒ 
 
การจัดทํางบประมาณของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาทุกปี มีข้อสังเกตว่า 
การจัดทํางบประมาณของท่าน ทํางบประมาณแบบขาดดุลมาทุกปีเช่นเดียวกัน ต้องกู้เพิ่ม 
มาโดยตลอด ปีนี้ท่านต้ังงบประมาณไวท้ี่ ๓.๓ ล้านล้านบาท ขาดดุลไป ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
งบประมาณนี้ได้มีการพิจารณางบเกี่ยวกับงบประมาณไปแล้ว ๓ รอบ นั่นก็คืองบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ จํานวน ๓.๒ ล้านล้านบาท แล้วก็มางบเงินกู้ ๓ ฉบับ ๑.๙ ล้านล้านบาท และปีนี้  
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔  ๓.๓ ล้านล้านบาท ซ่ึงถือว่าเป็นรัฐบาลที่โชคดี เป็นรัฐบาลที่มี 
เม็ดเงินในการบริหารมากที่สุด และท่านก็เป็นรัฐบาลที่ต้องกู้หนี้มากที่สุดเช่นเดียวกัน  
ท่านประธานที่เคารพครับ แต่ผลลัพธ์จากการใช้งบประมาณไปปรากฏว่าการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจน้อยมาก เพราะท่านมีแต่กู้ แต่ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการในการกู้  
ในการลงทุนที่จะก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจนั้นไม่เป็นผลเท่าที่ควร เพราะว่าประชาชน 
ยังเดือดร้อน ประชาชนยังยากจนและยังตกงาน ---------------------------------------------------- 
 
               - ๒๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๒๐/๑ 
 
และคาดว่าในปีนี้นั้นจะจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้า เนื่องจากว่าภาวะวิกฤติจากโรคระบาด
ไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) ถ้าหากว่าเราเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้ารัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหน 
และในขณะเดียวกันท่านกู้จนจะเกินเพดานแล้ว และจีดีพี (GDP) ปีนี้การเจริญเติบโตก็ตํ่า 
จะก่อปัญหาให้เกิดวิกฤติอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแพร่หลาย 
งบประมาณที่ท่านจัดทําในหลาย ๆ โครงการที่ได้เปิดดูแล้วเป็นงบประมาณที่ตํ่านั่นคือ 
ตํ่ากว่า ๑๐ ล้านบาท ไม่ต้องไปลงในเล่มขาวคาดแดง งบประมาณทั้ง ๓ งบประมาณ 
ที่พิจารณาในระยะใกล้เคียงกันก็พันกันไปพันกันมาทําให้ยากต่อการตรวจสอบ ท่านประธาน
ที่ เคารพครับ รัฐบาลนี้ ไ ด้มีการแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ท่านได้ขยายวงเงินจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท มาเป็น 
๒๐๐,๐๐๐ บาท และมาถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงถือว่าเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริต 
ได้ง่าย และในขณะเดียวกันในส่วนต่างก็ยังเอื้อ เอื้อให้เกิดการทุจริตนี้ นั่นก็คือเมื่อท่านไม่ลงลึก
รายละเอียดในเล่มสีขาวคาดแดงก็จะสามารถปรับโครงการ โยกโครงการต่าง ๆ เพราะฉะนั้น
ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานฝากไปยังรัฐบาล ท่านได้โปรดแสดงความจริงใจในการ 
ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไหม นั่นก็คือลดวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างวิธีตกลงราคา ลดลง 
ไม่ให้ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพราะการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคานี้คือเขาใช้สําหรับ 
การจัดซ้ือจัดจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่งบประมาณไม่สูง ท่านได้สังเกตไหมว่างบประมาณปีนี้ 
ที่จะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา ต้ังงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
๔๘๐,๐๐๐ บาท เป็นจํานวนมาก จึงฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบ
โครงการเหล่านี้เพื่อป้องกันการทุจริต  
   ประการที่ ๒ ในการจัดทํางบประมาณด้านการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นการ 
พัฒนาคน การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ แต่ดูจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
ปรากฏว่าได้สัดส่วนถือว่าน้อย เพราะต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ต่อการพัฒนาคนทั้งประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของกระทรวงด้านความมั่นคงคือกระทรวงกลาโหม 
ได้ใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นจึงได้เห็นความเหลื่อมล้ํา อย่างกระทรวงศึกษาธิการนี่ หน่วยงานอื่น
เขามีรถประจําหน่วยงาน ไม่ว่าสถานีอนามัย ไม่ว่าเกษตรเขามี แต่กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนไม่มี ครูต้องรับภาระพาเด็กไปโรงพยาบาล ไปแข่งขันวิชาการ ไปแข่งขันกีฬา  



๔๔๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๒๐/๒ 
 
สร้างภาระให้กับครูบาอาจารย์ทําให้มีหนี้สิน และขณะเดียวกันงานฝากจากกระทรวงต่าง ๆ 
ก็ค่อนข้างมาก ไม่ว่าโครงการเฝ้าระวังทันต โครงการยาเสพติดอะไรต่าง ๆ รวมอยู่ในนี้
เหมือนกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบงานฝากทุกกระทรวง แต่ค่าตอบแทนเพียงนิดเดียว 
ในขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างด้านการบริหารทางการศึกษาก็ไม่สนองต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา --------------------------------------------------------------------------------------  
 
                - ๒๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๒๑/๑ 
 
   อีกประการหนึ่ง ที่ผมอยากจะขอกราบเรียนว่าการจัดงบประมาณของท่าน 
ไม่สนองโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของคนทั้งประเทศ คนไทยเราส่วนใหญ่นั้นก็คือเกษตรกร 
แต่การลงทุนเพื่อเกษตรกร เช่น การสร้างแหล่งน้ํา การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อให้มีน้ําอุดมสมบูรณ์ 
เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้ทํางานอย่างเต็มที่ ถ้ามีการปลูกข้าวก็ปีละ ๒-๓ ครั้ง แต่ไม่เป็น
เช่นนั้น งบประมาณที่จัดโครงสร้างต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ํานั้นน้อยมาก อันนี้ผมขอกราบเรียนฝาก
ท่านด้วย  
   อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือการจัดสรรที่ทํากิน เรื่องการจัดสรรที่ทํากิน  
ท่านก็บอกว่าจะหาที่ทํากินให้เกษตรกร หาที่ทํากินให้แก่คนยากคนจน แต่ผมขอกราบเรียน 
กับท่านประธานผ่านไปถึงรัฐบาลว่าจริง ๆ แล้วเกษตรกรเรามีที่ทํากิน แต่ปัญหานั้นก็คือ 
เขาไม่มีเอกสารสิทธิ เมื่อไม่มีเอกสารสิทธิเขาก็จะต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาใช้ในการลงทุน 
เพราะฉะนั้นทําอย่างไรเกษตรกรถึงจะมีเอกสารสิทธิ เคยมีนะครับ รัฐบาลก่อนเขาเคยทํา 
หลายรัฐบาลเคยทําไว้นั่นก็คือแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ออกเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ ถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารโฉนดหลังแดง ห้ามจําหน่ายถ่ายโอนในช่วงระยะเวลา 
๑๐ ปี แต่ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้าน เป็นสิ่งที่เกษตรกรพอใจและเรียกร้องรอคอยที่ดินที่เขาอยู่มา
ต้ังแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ทําอย่างไรถึงจะมีเอกสารสิทธิเป็นของตนเอง ถ้าท่านได้พิจารณา
งบประมาณเพื่อให้จะทําส่ิงเหล่านี้ ชาวบ้านก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญ เพราะผมได้สัมผัส 
กับชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยทํามา ต่อมาระยะหลัง ๆ เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่มี
งบประมาณในการออกมาสํารวจรังวัดเพื่อจะออกเอกสารเหล่านี้ ผมจึงขอกราบเรียน 
ฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ความฝัน
ของเกษตรกรที่ เขาหวั งที่ จะมีหลักทรัพย์  มีที่ ดินที่มี เอกสารสิทธิ เ ป็นของตนเอง  
กราบขอบพระคุณครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณสุรทิน พิจารณ์  
   นายสุรทิน พิจารณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานที่เคารพ กระผม  
สุรทิน พิจารณ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ท่านประธานครับ
งบประมาณแผ่นดิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท พรรคประชาธิปไตยใหม่เห็นด้วย อาจจะมี 



๔๕๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๒๑/๒ 
 
ข้อบกพร่องบ้าง อย่างเช่นกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐบาล  
ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรือโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ทําข้ึนในอดีต ไม่ว่ากี่นายกรัฐมนตรี 
มาก็ตาม แต่มีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับการชดเชย เก่า ๆ อย่างเช่น เขื่อนสิรินธร  
เขื่อนลําปะทาว เขื่อนราษีไศล เขื่อนน้ําอูน เขื่อนห้วยหลวง อย่างนี้เป็นต้น และยังมีอยู่  
ท่านประธานครับ นอกจากพี่น้องเหล่านี้จะได้รับผลกระทบ ไม่มีท่ีทํากิน น้ําท่วมไร่ท่วมนา
จะต้องไปอาศัยอยู่พื้นดินของสภาประชาชน  ๔ ภาคของท่านประภาส โงกสูงเนิน   
ซ่ึงเป็นองค์กรเอกชน เป็นเอ็นจีโอ (NGO) นอกจากนี้ก็ยังมีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างเช่นน้ําท่วมปีท่ีแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตะลอน ๆ ทัวร์ (Tour)  
ไปรับปากพี่น้องว่าจะมีปุ๋ย มีพืชผัก มีต้นกล้าต่าง ๆ ไปแจกพี่น้อง หรือไม่การที่ผลักดัน 
แม่น้ํามูลท่ีท่วมจังหวัดอุบลราชธานีลงไปแม่น้ําโขง ทําให้โรงแรมบ้านปากมูลพังไป  
จนถึงบัดนี้ เ งินชดเชยแม้กระทั่ งสตางค์แดงเดียวก็ยั งไม่มี  ฝากท่านประธานไปที่ 
ท่านนายกรัฐมนตรีด้วย น้ําแล้งท่านรัฐมนตรีธรรมนัสก็ตะลอน ๆ ทัวร์ (Tour) ผมก็ยังเห็นด้วย
กับผู้ทรงเกียรติจากบุรีรัมย์ที่จะให้มีการทําธนาคารน้ําใต้ดิน นี่คือสิ่งหนึ่งที่ฝากไปถึง 
ท่านนายกรัฐมนตรีว่าธนาคารน้ําใต้ดินเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับ ------------------------------------- 
           
               - ๒๒๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๒๒/๑ 
 
หรือชาวบ้านมารอ้งเรียน บาดาล โซลารเ์ซลล์ บ้านหนองมะแปบ ตําบลขามเฒ่า อาํเภอกนัทรวิชยั 
จังหวัดมหาสารคาม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็รีบลงไปดู ส่ิงเหล่านี้ไม่มีงบประมาณทั้งส้ิน  
นี่ประเด็นที่ ๑   
   ประเด็นที่ ๒ กับเงินชดเชยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ที่วางปืนเข้ามาช่วย 
สร้างบ้านแปลงเมือง แม้ว่ารัฐบาลจะจ่ายไปแล้ว ๒ ครั้ง ๒ ครา แต่ก็ยังมีผู้ตกหล่นอยู่  
ทั้ง ๒ โครงการ พรรคประชาธิปไตยใหม่ในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล อยากจะขอเงิน 
งบกลาง ๖๑๔,๖๑๖ ล้านบาท ขอมาให้ ๒ โครงการนี้ สัก ๖,๐๐๐ ล้านบาท ได้ไหม  
ฝากท่านประธานไปที่นายกรัฐมนตรีว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่ยืนยันว่าต้องขอจากรัฐบาล 
ไปให้พี่น้องเหล่านี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือทหารผ่านศึก ในปี ๒๕๖๓ ผมอภิปรายต่อหน้า 
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ท่าน พลเอก ประวิตร รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ขอให้ช่วยทหารผ่านศึกที่แขนหัก
ขาหักด้วย ปีนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ ได้ที่จะไปช่วยทหารผ่านศึกมา ๑,๕๗๙ ล้านบาท 
เพราะฉะนั้นในงบประมาณต่าง ๆ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนี้ พรรคประชาธิปไตยใหม่ 
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และบอกพี่น้องว่าพรรคได้ขอเงินจากรัฐบาล ๖,๐๐๐ ล้านบาท 
เพื่อที่จะเยียวยา ๒ โครงการที่รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปเป็น
คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ครับ 
  นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรที่ เคารพ ผม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคก้าวไกล เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รบกวนทางฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์นําสไลด์ (Slide) 
ด้วยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ  
วันนี้ผมจะขอใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่ออภิปรายในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐบาลดิจิทัล (Digital) ภายในงบปี ๒๕๖๔ นี้ แต่ด้วยสาเหตุที่พวกเราได้เวลาเพียงแค่  
๑๕ นาที ผมอาจจะขอใช้เวลาโดยการอภิปรายที่ค่อนข้างกระชับ รวดเร็ว ถ้าหากว่า 



๔๕๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๒๒/๒ 
 
ผมพูดเร็วไปก็จะต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ แต่ผมอยากจะให้ทุกท่าน
ติดตามการอภิปรายของผมที่จะส่งมอบ ที่เต็มไปด้วยความสนุกและอัดแน่นด้วยเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ ท่านประธานครับ หลังจากได้ดูการจัดงบของรัฐบาลในปีนี้ โดยเฉพาะในส่วนของ
งบประมาณรัฐบาลดิจิทัล (Digital) ผมต้องขอบอกว่าคงเปรียบเทียบได้กับการนําเม็ดเงิน 
ไปลงทุน ในการติดต้ังระบบปฏิบัติการหรือโอเอส (OS) บนคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ซ่ึงมีแรม 
(RAM) เพียงแค่ ๘๔,๐๐๐ ไบต์ (Byte) ให้กับประเทศนี้ที่ไม่เกิดผลประโยชน์ข้ึนเท่านั้นเอง 
นั่นก็เพราะว่าหากพิจารณาดูตามข้อสังเกตของคณะกรรมการปีที่แล้วก็จะพบว่ารัฐบาล 
ยังไม่ได้น้อมนําเอาข้อสังเกตหลายประการของพวกเราไปปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่นในข้อแรกสุดที่พวกเราพบว่าไฟล์ (File) พีดีเอฟ (PDF) ในปี ๒๕๖๔ 
ไม่สามารถกดคอนโทรล เอฟ (Control F) เพื่อค้นหาข้อความในเอกสารจาก ๒๐,๐๐๐ กว่าหน้า 
ซ่ึงอยู่ในพีดีเอฟ (PDF) ทั้ง ๓๙ ไฟล์ (File) ทั้งหมดได้ ทั้ง ๆ ที่พีดีเอฟ (PDF) ในปี ๒๕๖๓
ส่วนใหญ่จะสามารถทําได้นะครับท่านประธาน และผ่านมาแล้ว ๑ ปี สํานักงบประมาณ 
ก็ยังไม่ยอมนําส่งไฟล์ เอกซ์เซล (File Excel) หรือไฟล์ (File) ที่มีโครงสร้างข้อมูลมาให้กับ 
พวกเราพิจารณาเสียทีนะครับท่านประธาน ทั้ง ๆ ที่พวกเราไม่ได้กําลังร้องขอข้อมูลที่มี 
ชั้นความลับมากข้ึนไปกว่าข้อมูลที่กําลังถูกแสดงอยู่ในเล่มขาวคาดแดงแต่อย่างใด ต่อมา 
ยังข้อสังเกตในข้อที่ ๒ ปีที่แล้วว่าด้วยเรื่องของการจัดประชุมออนไลน์ (Online) ที่พวกเรา 
ได้มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราจะไม่สามารถพิจารณา
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  เนื่ องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ ง  
๗,๘๐๐ กว่าแห่งทั่วประเทศ กําลังจะต้องเข้ามาชี้แจงงบประมาณโดยตรงที่สภาผู้แทนราษฎร 
ของพวกเราในอนาคต ดังนั้นหากในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรของพวกเรายังไม่สามารถ 
จัดประชุมกรรมาธิการ แล้วลงมติแบบออนไลน์ (Online) ได้ในระหว่างที่มีการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด ๑๙ (COVID 19) ระลอกที่ ๒ อย่างรุนแรงอีกรอบ จนสภามิอาจอนุมัติ
งบประมาณได้ทันเดือนตุลาคมนี้ ผมอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันตั้งคําถามไปพร้อมกันว่า 
แล้วแบบนี้ใครเดือดร้อน ประชาชนใช่หรือไม่ แล้วเราจะเรียกว่าเป็นเรื่องความเดือดร้อน 
ของพี่น้องประชาชนที่มีความจําเป็นรีบด่วนได้หรือเปล่า ------------------------------------------ 
                - ๒๒๓/๑ 



๔๕๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๓๓/๑ 
 
นอกจากประเด็นตามข้อสังเกตในปีก่อน เราลองมาดูประเด็นใกล้ตัวที่เห็นกันจะจะว่า 
เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเห็น ๆ แต่รัฐบาลก็ยังไม่ให้ความสําคัญในการ
จัดงบประมาณด้านดิ จิ ทัล  (Digital)  ลงไปเพื่อแก้ ไขปัญหาครับ  ผ่านมาแล้ว  ๑  ปี 
สํานักงบประมาณก็ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปในการแก้ไขระบบเซเปียนส์ (SAPIENS) 
ของสํานักงานประกันสังคมที่การบันทึกข้อมูล ๑ ครั้งจะต้องรอให้เครื่องตอบกลับมา 
เป็นเวลา ๑๐-๓๐ วินาที ซ่ึงหน้าตาของระบบเซเปียนส์ (SAPIENS) ก็เป็นแบบนี้ทุกท่าน
กําลังหาอยู่บนสไลด์ (Slide) คือเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบโบราณ เพราะรัน (Run)  
อยู่ระบบปฏิบัติการดอส (DOS) ที่เกิดมาพร้อม ๆ กับตัวผมคือเมื่อประมาณ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว
เลยทีเดียว แล้วไหนล่ะครับงบดิจิทัล (Digital) ที่เอาไปอัปเกรด (Upgrade) ให้กับระบบของ
สํานักงานประกันสังคมงบประมาณด้านดิจิทัล (Digital) ที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
พี่น้องประชาชนที่พวกเรายังไม่เห็นรัฐบาลขอตั้งงบเข้ามา และในส่วนของแรงงานนอกระบบ
ที่เดือดร้อนไม่แพ้หน้ากันจากประเด็นในเว็บไซต์ (Website) ของ www.เราไม่ทิ้งกัน.com 
ที่มีปัญหาต้ังแต่การจ่ายเงินเยียวยาท่ีล่าช้า ตลอดจนการคัดกรองที่ไม่เป็นธรรม วิธีการ
ทํางานแบบนี้ของรัฐบาลนี้แหละครับที่ทําให้ประชาชนคนไทยทุกคนต้องไปกรอกยาเบื่อหนู
พยายามฆ่าตัวตายเพื่อประชดรัฐบาลที่หน้ากระทรวงการคลังตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์  
หรือในกรณีของเอไอ (AI) อิฟเอลส์ (If-else) ท่ีพวกเราเรียกเป็นภาษาไทยกันว่าเอไอ (AI)  
ใช่ ไม่ใช่ ก็สอบตกเนื่องจากการคัดกรองเพื่อจ่ายเงินเยียวยาท่ีผิดพลาดและไม่เป็นธรรม  
แต่พวกเราก็เข้าใจนะครับ ด้วยระบบปฏิบัติการโอเอส (OS) ๘๔๐๐ ไบต์ (Byte) นี้ 
ก็ใช้ได้แค่เอไอ (AI) อิฟเอลส์ (If-else) เท่านั้น จากปัญหาทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้หากรัฐบาล
ยังคงจัดงบประมาณด้านดิ จิทัล (Digital) แบบที่ ผ่านมาพวกเราก็คงจะเรียกได้ว่า 
เป็นงบประมาณแบบคงรูปท่ีส้ินหวัง เพราะจะจัดสักกี่ทีก็ให้ผลเหมือนเดิม แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (Digital) ก็คือแผนที่ไม่มีวันเกิดข้ึนได้จริง มาจนถึงตอนนี้หลายท่านอาจจะคิดว่า 
ผมกําลังกล่าวหารัฐบาลเกินจริงครับ เพราะหากทุกท่านลงไปดูในงบประมาณดิจิทัล 
(Digital) ในปี ๒๕๖๔ โดยเฉพาะในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอี 
(DE) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๘.๕ ซ่ึงถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุด 
ในบรรดาทุกหน่วยงานในระดับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มในปีนี้ และยังมีการตั้งแผน 
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บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (Digital) ข้ึนมาอีก ๑ แผนบูรณาการครับ มีงบรวมกันราว ๆ  
๒,๐๐๐ ล้านบาท หากดูเพียงผิวเผินอาจจะพบว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการจัดสรร
งบประมาณลงไปในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital) อยู่แล้ว แต่ข้อเท็จจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ 
นั่นก็เป็นเพราะว่าเม็ดเงินก้อนใหญ่ในแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (Digital) จริงๆ แล้ว 
เป็นเพียงเหล้าเก่าที่เทลงไปในขวดใหม่เท่านั้นครับ เพราะว่าเป็นโครงการเดิมในปี ๒๕๖๓  
ที่ทั้งหมดเคยฝากอยู่ในงบของหน่วยงานต่าง ๆ มาจับมัดรวมในแผนบูรณาการของปี ๒๕๖๔ 
เท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าหากเราต้องการจะพิจารณาว่าในปี ๒๕๖๔ นี้รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณส่วนเพิ่มลงไปในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital) เท่าไหร่กันแน่ เราต้องดู
งบประมาณจาก ๓ ส่วนนี้ไปพร้อม ๆ กันครับ นั่นก็คืองบประมาณของดีจีเอ (DGA) รวมกับ
งบของแผนบูรณาการ รวมกับงบของกระทรวงดีอี (DE) ที่ในปี ๒๕๖๔ นี้ ๓ ก้อนนี้รวมกัน
เท่ากับ ๙.๙ พันล้านบาท เปรียบเทียบกับในปี ๒๕๖๓ ที่ยังไม่มีแผนบูรณาการ งบประมาณของ
ทั้ง ๒ หน่วยงานนี้เท่ากับ ๘.๕ พันล้านบาท นั่นก็เท่ากับว่าในปี ๒๕๖๔ นี้ รัฐบาลจัดสรร 
งบเพิ่มลงไปในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital) เพียงแค่ ๑.๔ พันล้านบาทเท่านั้น ไม่ใช่ 
๑.๘ พันล้านบาท ที่แสดงอยู่ในงบกระทรวงดีอี (DE) ภายใต้เล่มงบประมาณพอสังเขป  
และยังเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะเกือบทั้งหมดของงบประมาณส่วนเพิ่มนั้น  
ถูกเอาไปใช้ในโครงการอาเซียนดิจิทัลฮับ (ASEAN Digital Hub) ถึง ๑.๒ พันล้านบาท  
จาก ๑.๔ พันล้านบาท ซ่ึงโครงการอาเซียนดิจิทัลฮับ (ASEAN Digital Hub) ที่ว่านี้คืออะไร 
ก็คือเป็นโครงการลากสายเคเบิลใต้น้ําเชื่อมโครงข่ายแบ็กโบน อินเทอร์เน็ต (Backbone 
internet) ไปยังดิจิทัลพาร์ก (Digital park) ที่ ต้ังอยู่ในอีอีซี (EEC) โพรเจกต์ (Project)  
ในฝันของรัฐบาลเพื่อจะสร้างสมาร์ตซิตี (Smart city) ที่ดูท่าว่าอาจจะไปไม่รอด เพราะตั้งแต่
ครั้งแรกของการเปิดประมูลกลายเป็นว่าไม่มีเอกชนรายใดเข้ามายื่นซองประมูลเลย ในช่วงกลาง
ปีก่อนที่ผ่านมาจนรัฐบาลต้องผ่อนผันเงื่อนไข เพื่อให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับนักลงทุน 
ดังนั้นพวกเราคงต้องมาช่วยกันตั้งคําถามว่ารัฐบาลกําลังจะนําเม็ดเงินส่วนเพิ่มเกือบทั้งหมดนี้
ไปทําเพื่อใครกันแน่ในเมื่อทุกวันนี้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทยทั้งหมดสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อยู่แล้ว เป็นระดับพัฒนาการในโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
โทรคมนาคมที่อยู่ในลําดับต้น ๆ ของโลก เหตุใดรัฐบาลจึงจงใจเอางบเกือบทั้งหมด 
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ที่เป็นส่วนเพิ่มไปลงทุนในโครงการอาเซียนดิจิทัลฮับ (ASEAN Digital Hub) เพียงโครงการเดียว 
ซ่ึงเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมอีกเช่นกัน หรือจริง ๆ รัฐบาล
พยายามแค่ต่อไดเรกต์รูต (Direct route) ตรงเข้าไปยังดิจิทัลพาร์ก (Digital park) ของอีอีซี 
(EEC) เท่านั้นครับ เห็นแบบนี้พวกเราบอกเป็นอื่นไม่ได้ว่ารัฐบาลกําลังจะนําเม็ดเงิน
งบประมาณนี้ไปตอบโจทย์ให้กับนายทุนไม่ใช่ประชาชน ตรงกันข้ามกับส่ิงที่พวกเราอยากเห็น 
เพราะพวกเราอยากเห็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์กับคนตัวเล็กตัวน้อย โดยใช้เงินภาษี 
จากทุกคนเพียงคนละ ๒๐ บาท ก็คือ ๑,๔๐๐ ล้านบาท ส่วนเพิ่มนี้หารด้วย ๗๐ ล้านคน 
เท่ากับคนละ ๒๐ บาท ไปลงทุนให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล (Digital) ไม่ว่าจะเป็น
ดิจิทัล ไอดี (Digital ID) แพลตฟอร์ม (Platform) ข้อมูลเปิดหรือโอเพนดาต้า (Open data) 
และรัฐเปิดเผยหรือโอเพนกัฟเวิร์นเมนต์ (Open Government) -----------------------------  
 
               - ๒๒๔/๑ 
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ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านหันมาติดต้ังระบบปฏิบัติการใหม่ให้กับประเทศ ระบบปฏิบัติการท่ีมี
ชื่อเรียกว่าเอ็มเอฟพี (MFP) โอเอส ๔.๐ (OS4.0) ที่พวกเราเชื่อว่าจะสามารถขับเคล่ือน 
ส่ิงเหล่านี้ให้เกิดข้ึนได้ถ้าหากว่าพวกเราเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ นั่นก็คือเราจะนําเม็ดเงินภาษี
ก้อนเดียวกันนี้ไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล (Digital) หรือที่เรียกกันว่าดิจิทัล 
แฟลตฟอร์ม (Digital platform) เพื่อทุกคนขึ้นมาครับ ดิจิทัล แฟลตฟอร์ม (Digital 
platform) ตัวแรกที่เราอยากจะนําเม็ดเงินไปลงทุนก็คือดิจิทัล ไอดี (Digital ID) บริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อใช้ในการยืนยัน 
ตัวบุคคลได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital) เพราะการยืนยันตัวบุคคลนั้นถูกรับรอง 
โดยรัฐว่าคน ๆ นี้มีข้อมูลอยู่จริงอยู่ในทะเบียนราษฎร ไม่ใช่แอ็กเคานต์ (Account) บัญชีผู้ใช้ปลอม 
ที่สามารถสร้างได้เกลื่อนกลาดบนโลกอินเทอร์เน็ต (Internet) และเอกชนก็สามารถใช้ดิจิทัล  
ไอดี (Digital ID) นี้ยืนยันตัวบุคคลของเราเพื่อขอความยินยอมของเราในการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของเรา ทําให้พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันได้ 
อย่างปลอดภัย ซ่ึงระบบที่ว่านี้ทําให้พวกเราไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกแบบฟอร์มกัน 
อีกต่อไป ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านลองคิดเลขตามผมไปง่าย ๆ ถ้าหากพวกเราคนไทย 
ทุกคน ต่อ ๑ คนต้องกรอกแบบฟอร์มอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างเช่นไปเปิดบัตรสมาชิก 
ที่ร้านค้าอะไร ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารไหน ซ่ึงพวกเราเสียเวลาประมาณ ๑๐ นาที
ต่อ ๑ ครั้ง ดังนั้นหาก ๑๐ นาที ต่อ ๑ ครั้งนี้ คูณด้วย ๗๐ ล้านคน เท่ากับ ๗๐๐ ล้านนาที 
หารด้วย ๖๐ เป็น ๑๑.๖๗ ล้านชั่วโมง หรือราว ๔๘๖,๐๐๐ วัน แล้วหารด้วย ๓๖๕ วัน 
เท่ากับว่าเรากําลังเสียเวลาในการกรอกแบบฟอร์ม ๑,๓๓๑ ปีต่อปี ที่เราเสียเวลาไปกับ 
การกรอกแบบฟอร์มแบบท่ัวบ้านทั่วเมืองแบบนี้ แล้วหากคูณด้วยอัตราค่าแรงขั้นต่ํา  
๓๕๐ บาทต่อวัน จะเท่ากับว่าในแต่ละปีพวกเราเสียต้นทุนที่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ประมาณ ๑๗๐ ล้านบาทต่อปี ไปกับการกรอกแบบฟอร์มแบบฟรี ๆ ดังนั้นการลงทุน 
ในดิจิทัล ไอดี (Digital ID) นี้แหละที่ เป็นการตอบทุนที่ให้เห็นผลตอบแทนแบบจะ ๆ 
ประเทศได้รับผลประโยชน์เห็น ๆ ประชาชนได้รับผลประโยชน์เต็ม ๆ จากการลงทุน 
เพียงครั้งเดียว แต่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว และไม่ใช่เฉพาะกับการเชื่อมต่อข้อมูล 
เข้ามายังทะเบียนราษฎรเท่านั้น การเชื่อมต่อระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเอง  



๔๕๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๒๔/๒ 
 
เขาก็สามารถทําได้ นําดิจิทัล ไอดี (Digital ID) ไปต่อยอดได้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้ากันได้อย่างปลอดภัย ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าผมกําลังจะไปซื้อประกันที่บริษัท
ประกันแห่งหนึ่ง เขาสามารถขอเข้าถึงข้อมูลการตรวจสุขภาพ รวมไปถึงประวัติการรักษาโรค
ของผมในชั่วชีวิตท่ีผ่านมาจากทุกโรงพยาบาลได้ครับ เพื่อใช้ในการประเมินและยื่นข้อเสนอ
เบ้ียประกันสุขภาพให้กับผมแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล หรือที่เขาเรียกกันว่าทํา 
เพอร์ซันนัลไลซ์ อินชัวแรนซ์ (Personalize insurance) นั่นเอง นี่แหละครับอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต อุตสาหกรรมดิจิทัล อินเซอร์เทค (Digital insurtech) เชิงสร้างสรรค์ ที่ได้รับ
จากการต่อยอดดิจิทัล ไอดี (Digital ID) โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ (Software) 
ไม่ใช่ตัวฮาร์ดแวร์ (Hardware) อย่างสายเคเบิล ดิจิทัล ไอดี (Digital ID) ที่จะเป็นบันไดขั้นแรก
ในการดึงอํานาจอธิปไตยทางข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเรากลับคืนมาจากบ๊ิก โฟร์ เทค  
ไจแอนต์ (Big four tech giants) อย่างกูเกิล (Google) อะเมซอน (Amazon) เฟซบุ๊ก 
(Facebook) เพราะปัจจุบันนี้พวกเราหรือข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเราได้กลายไปเป็นสินค้า
ของเขาแล้ว ไม่ใช่เสิร์ชเอ็นจิน (Search engines) หรือโซเชียล แฟลตฟอร์ม (Social 
platform) แต่อย่างใด  ๒. ส่ิงที่พวกเราอยากเห็นในการทําก็คือแฟลตฟอร์ม (Platform) 
ข้อมูลเปิดหรือโอเพนดาต้า (Open data) ที่ทั่วถึงและใช้งานได้จริง ข้อมูลเปิดที่เป็นข้อมูล
สาธารณะ ซ่ึงทุกคนสามารถรับรู้ได้อยู่แล้วครับ แต่ถูกนํามาเปิดเผยข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 
ที่เครื่องสามารถอ่านออกได้ หรือที่เรียกว่ามะชีน-รีเดเบิล ฟอร์แมต (Machine-readable 
format) เท่านั้นเอง ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลการเดินสายรถเมล์หรือขนส่งสาธารณะในหัวเมือง
จังหวัดต่าง ๆ ที่จะเปิดโอกาสให้เอกชนอย่างกูเกิล แมป (Google Maps) นําส่งข้อมูล
สาธารณะนี้ไปต่อยอด เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในหัวเมืองต่าง ๆ สามารถ
ค้นหาวิธีการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะของพวกเขาได้ แต่ก็แปลกดีนะครับ ที่ทุกวันนี้ 
หากทุกท่านลองหยิบมือถือของทุกท่านขึ้นมาแล้วเปิดกู เกิล แมป (Google Maps)  
ลองเสิร์ช (Search) ค้นหาด้วยวิธีการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในหัวเมืองต่าง ๆ  
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต หรือพัทยา 
ทุกท่านจะไม่พบผลลัพธ์การค้นหา อย่างจังหวัดเชียงใหม่ค้นหาจากสนามบินเข้าคูเมือง 
ด้วยขนส่งสาธารณะไม่ได้ ทั้ง ๆ  ที่มีหน่วยงานของรัฐเคยเข้ามาช้ีแจงกับพวกเรา 



๔๕๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๒๔/๓ 
 
ในชั้นกรรมาธิการว่าประเทศไทยได้มีการทําระบบขนส่งสาธารณะ อย่างเช่น รถเมล์ 
หรือรถแดงเพื่อ เชื่อมต่อสนามบินเข้า ตัวเมืองอย่างทั่ ว ถึงอยู่แ ล้ว  แต่วันนี้ที่กู เกิล 
(Google) เองก็ยังให้คําตอบเราไม่ได้ สงสัยกูเกิล (Google) ก็ไม่เข้าใจการเปิดเผยข้อมูล 
แบบไทย ๆ ที่ให้เป็นไฟล์ พีดีเอฟ (File PDF) นั่นเองครับท่านประธาน นี่แหละครับ
ความสําคัญของโอเพนดาต้า (Open data) ที่อยู่ในรูปแบบท่ีเครื่องสามารถอ่านออกได้ 
เครื่องเข้าใจ กูเกิล (Google) เข้าใจ เพียงแค่เปิดแล้วชีวิตจะเปลี่ยน ดิจิทัล แฟลตฟอร์ม 
(Digital platform) ที่จะเข้าไปแปลงสภาพข้อมูลสาธารณะที่ล่องลอยอยู่ในอากาศให้กลาย
มาเป็นแอสเซต (Asset) หรือสินทรัพย์ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
ในอนาคตแบบไม่มีการเสื่อมสภาพ -------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๒๕/๑ 
 
๓. ดิจิทัล แฟลตฟอร์ม (Digital platform) ตัวสุดท้ายท่ีพวกเราอยากเห็นก็คือแฟลตฟอร์ม 
(Platform) ที่สนับสนุนให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐเปิดเผยหรือโอเพน กัฟเวิร์นเมนต์  
(Open Government) ที่มีทั้งความโปร่งใสและสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน 
ว่าด้วยความโปร่งใสครับ พวกเราอยากเห็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ตลอดทั้งกระบวนการตามมาตรฐานโอซีดีเอส (OCDS) มาตรฐานที่นานาชาติให้การยอมรับ
เพื่อลดและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรัฐโปร่งใส 
ที่ประชาชนทุกคนช่วยกันตรวจสอบได้ และว่าด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน 
พวกเราอยากเห็นการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ซีเอ็มเอส (CMS) กลางให้กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม (Digital platform) ที่จะช่วย
จัดเก็บข้อมูลงบประมาณรายจ่าย และการจัดเก็บรายได้ให้กับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  
และนําข้อมูล เหล่านั้นไปจัดทําการจัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า 
พาร์ทิซิเพทอรี บัดเจตติง (Participatory budgeting) ระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลือกใช้เม็ดเงินงบประมาณได้ว่าเงินงบประมาณ  
๑๐๐ บาท ที่ทุก ๆ คนได้รับเท่ากันนี้ ๑๐ บาท เขาจะไปลงทุนทําถนนเส้นไหน หรือ ๓๐ บาท 
จะไปสร้างสนามกีฬาดีกว่าหรือเปล่า เป็นต้น จากท้ังหมดที่ผมกล่าวมานี้นับต้ังแต่ดิจิทัล ไอดี 
(Digital ID) หรือการสร้างตัวตนให้กับทุกคนในโลกดิจิทัล (Digital) มาจนสู่การทําโอเพน
ดาต้า (Open data) หรือข้อมูลเปิด แพลตฟอร์ม (Platform) ที่จะแปลงสภาพข้อมูล
สาธารณะที่ ล่องลอยอยู่แล้วในอากาศ ให้กลายมาเป็นแอสเซต (Asset) หรือสินทรัพย์ 
ที่ไม่มีวันเสื่อมราคา จนมาจบการทําโอเพน กัฟเวิร์นเมนต์ (Open Government) หรือรัฐ
เปิดเผย สร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนครับ พวกเรายืนยันว่า 
รัฐไทยมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอที่จะทําส่ิงเหล่านี้ได้จากภาษีของคนไทยทุกคน 
รวมกันแค่คนละ ๒๐ บาท ดิจิทัล แพลตฟอร์ม (Digital platform) ที่เป็นตัวซอฟต์แวร์  
(Software) เท่านั้นไม่ใช่ตัวฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่จะเกิดเป็น
สินทรัพย์ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในระยะยาวไม่ใช่การลากสายเคเบิล 
แบบที่นายทุนทํา แบบที่รัฐบาลทําให้นายทุน และการจัดงบประมาณแบบคงรูปแบบนี้ 
ในปี ๒๕๖๔ ทําให้ผมไม่สามารถสนับสนุนการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 



๔๖๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๒๕/๒ 
 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ได้ครับท่านประธาน และถ้าหากว่าผ่านวาระแรกไปแล้ว
ยังเจอกับพวกเราในชั้นกรรมาธิการ ผมรับรองได้เลยว่าเจอกันแน่อาเซียนดิจิทัลฮับ (ASEAN 
Digital Hub) ขอบคุณครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณวีระกร คําประกอบ ครับ  
   นายวีระกร คําประกอบ (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานสภาที่เคารพครับ 
ผม วีระกร คําประกอบ พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนขอชื่นชมการทํางาน
ของรัฐบาล ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้สามารถทําหลาย ๆ โครงการ ด้วยงบประมาณ
ที่อาจจะเรียกว่าเงินกู้ก็ได้ แต่ถ้ากู้มาเพื่อทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ผมก็ว่า
สมควรกู้ ไม่ว่าพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์ รถไฟฟ้าไม่รู้กี่สาย ๗-๘ สาย จะเกิดข้ึนพร้อมกันอย่างนี้ได้ไหมครับ 
เพียงแต่ขอร้องว่ารัฐบาลช่วยเจรจาให้ราคาถูกลงหน่อยนะครับ ให้พี่น้องประชาชน 
ในระดับกลางระดับล่างเขาได้ใช้ได้อย่างทั่วถึง อาจจะเรียกได้ว่าถ้าแบ่งเวลา ช่วงเวลา  
(Rush hours) นะครับ หรือเวลาช่วงคนใช้เยอะ ๆ ก็แพงหน่อย แต่ว่านอกนั้นก็ขอให้ 
ลดราคาลงให้พี่น้องประชาชน และโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะหลังเก้าโมงเช้าออกเดินทางก็ให้ 
ลดน้อยลง ราคาให้ถูกลง นั่นก็คือส่วนที่ ๑   
   ส่วนที่ ๒ อีอีซี (EEC) ซ่ึงหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใย แต่ผมก็เชื่อว่าในที่สุด
รัฐบาลก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ แต่ปัญหาที่ยังคงสุมล้อมพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตลุ่มน้ําเจ้าพระยา ตอนนี้เดือดร้อนมากครับ ผมเพิ่งกลับมาจากการดูแลลุ่มน้ํา
ทั้งหลาย ต้องขอบพระคุณทางรัฐบาลที่ท่าน พลเอก ประยุทธ์ เมื่อวานนี้ไม่พูดถึงยุทธศาสตร์
ข้อที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ 
(๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยใช้งบประมาณทั้งหมด ๖๖,๗๓๘ ล้านบาท ต้องบอก
กับท่านว่าในส่วนของลุ่มน้ําเจ้าพระยา ซ่ึงมีความจําเป็นต้องใช้น้ําเป็นจํานวนมาก พี่น้องประชาชน 
กว่า ๑ ใน ๓ ของประเทศ คือพื้นที่ทั้งหมด ๑๕๗,๙๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
๔๐๐ ล้านไร่ เป็นพื้นที่ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศ แม่น้ําเจ้าพระยา 
มีถ่ินกําเนิดทางภาคเหนือของประเทศ ประกอบด้วยลุ่มน้ําที่สําคัญคือ ปิง วัง ยม น่าน  



๔๖๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๒๕/๓ 
 
และลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างคือลุ่มน้ําสะแกกรัง ลุ่มน้ําป่าสัก ลุ่มน้ําเจ้าพระยาสายหลัก  
ลุ่มน้ําท่าจีน ครอบคลุมพื้นที่ภาคการเกษตรของภาคกลางทั้งหมดของประเทศไทย  
ฝนเฉลี่ยอยู่ที่แค่ ๑,๐๘๔ มิลลิเมตรเท่านั้น ---------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ณิชากร ๒๒๖/๑ 
 
อยากจะเรียนกับท่านว่าพื้นที่ ลุ่มน้ําเจ้าพระยา นับวันก็จะมีความแห้งแล้งขึ้นเรื่อย ๆ  
ลุ่มน้ําเจ้าพระยามีปริมาณน้ําเฉลี่ยเพียง ๔๒๗.๕๖ ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี ตํ่ากว่า  
๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี ตามมาตรฐานของเวิลด์ วอเตอร์ รีซอร์ซ (World water 
resources) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นลุ่มน้ําท่ีมีปัญหาการขาดแคลนน้ําอย่างเรื้อรัง ลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
มีการพัฒนาโครงการแหล่งน้ําจํานวนมาก ทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เป็นที่กักเก็บน้ํา 
เพื่อเป็นต้นทุนการเกษตร อุปโภคบริโภค ๑๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๕,๙๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ความจุอ่างที่ใช้การได้จริง ๆ ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
เราพบว่าปริมาณน้ําที่ประชาชนจะใช้จะมีเพิ่มเติมข้ึน ในปัจจุบันนี้พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา  
มีความจําเป็นต้องใช้น้ําทั้งหมด ๑๘,๐๐๐ กว่าล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบไปด้วยการใช้เพื่อ
อุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม รวมแล้วประมาณ ๓,๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ํา 
ใช้เพื่อการเกษตร ๑๑,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และใช้เพื่อระบบนิเวศท้ายน้ําประมาณ 
๓,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ท่านสังเกตนะครับว่าปริมาณการใช้เพื่อการเกษตรของเรา 
๑๑,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเราต้องเอาน้ําไปไล่น้ําเค็มไม่ให้ข้ึนมาจนถึงสําแล เพื่อที่เขา
จะได้ทําประปากันได้นี่อีกประมาณ ๓,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า  
เราพบว่าปริมาณน้ําท่ีจะใช้จะเพิ่มข้ึนจาก ๑๘,๐๐๐ กว่าล้านลูกบาศก์เมตร แม่น้ําเจ้าพระยา
เพื่อการเกษตรจาก ๑๑ ,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้จะขึ้นไปเป็น  
๑๕,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตร จึงทําให้อีก ๒๐ ปีข้างหน้า ปริมาณน้ํา 
ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาจากที่คาดว่าจะใช้กันในวันนี้ ๑๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จะขึ้นไปเป็น 
๒๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน ๑๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เราพบว่าปริมาณน้ํา 
ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาขาดแคลนอยู่ประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ถามว่าจะแก้ไข
อย่างไร การที่จะเอาน้ําในประเทศมาแก้ไข ดูแล้วยากครับท่านประธาน มีโครงการเดียว 
ที่กรมชลประทานได้ศึกษาไว้แล้ว ซ่ึงจะขอกราบเรียนนะครับ ข้ึนสไลด์ (Slide) ด้วยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดคลิปภาพ) 
     นายวีระกร คําประกอบ (นครสวรรค์)  :  ซ้ายมือก็จะเป็นการผันน้ํา จากลุ่มน้ํายวม 
ท่านประธานที่เคารพ แม่น้ํายวมรวมกับแม่น้ําเงา อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ยวม อยู่ในเขต
อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากแม่น้ํายวม ถ้าเรากั้นน้ําไม่ให้ไหลไปเปล่า ๆ  



๔๖๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ณิชากร ๒๒๖/๒ 
 
ไหลลงแม่น้ําเมย ไหลลงแม่น้ําสาละวินออกอ่าวเมาะตะมะลงทะเลทิ้งไปเปล่า ๆ แม่น้ํายวม 
อยู่ในประเทศไทย เราสามารถปิดกั้นเป็นอ่างเก็บน้ํายวม ซ่ึงผมและคณะกรรมาธิการ 
ได้ออกไปเยี่ยมพี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานี้ พี่น้องประชาชน
ยินดีนะครับ ไม่มีการเข้าไปท่วมตรงไหนเลยครับ เป็นการปิดกั้นท่วมในลําน้ําเท่านั้นเอง 
เหนือขึ้นมาจากปริมาณในหน้าแล้งเพียง ๒ เมตร ไม่ได้ไปท่วมบ้านชาวบ้านที่ไหนเลย 
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในเขตตรงนี้ไม่มีใครคัดค้าน ขณะนี้การทําอีไอเอ (EIA) ไปไกลแล้ว 
กรมชลประทานคาดว่าอีกไม่เกิน ๑ ปี การทําอีไอเอ (EIA) ก็จะแล้วเสร็จ บังเอิญการลงทุน
ตรงนี้จริง ๆ แล้วต้องใช้เงินประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ด้วยการผันน้ํา สูบน้ําผ่านอุโมงค์
เ ส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๗ เมตรขึ้นไป เหนือความสูง ๑๖๐ เมตร  ข้ามภู เขา 
ที่ท่านประธานเห็น ข้ามภูเขาตรงที่เป็นสันข้ามไป และจะมีอ่างพักน้ําอยู่ข้างบน แล้วก็ปล่อยน้ํา
ลงมาในอุโมงค์ซ่ึงเขาจะขุดเป็นอุโมงค์ ขุดกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๘ เมตร 
ยาว ๖๑.๕ กิโลเมตร ไหลลงสู่แม่น้ําแม่งูด แม่น้ําแม่งูดก็จะไหลลงสู่แม่น้ําปิงที่ดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล จากการที่ เราจะผันน้ําตัวนี้  
เราจะสามารถผันน้ําได้ถึงประมาณ ๑,๗๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังไม่พอ ที่ผมเรียน 
กับท่านประธานแล้วว่าขณะนี้ยังขาดประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าเราผันแค่ 
๑,๗๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตรยังไม่พอ ------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๒๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                         วีรุทัย ๒๒๗/๑ 
 
ปรากฏว่ามีเอกชนซึ่งเป็นวิสาหกิจของรัฐบาลจีน ปัจจุบันได้ยื่นข้อเสนอมายัง สทนช. แล้วว่า
เขามีความประสงค์อยากจะช่วยทําโครงการนี้ให้สําเร็จโดยเอกชนประเทศจีนนี้จะลงทุน 
ให้ก่อน การลงทุน ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลไทยไม่ต้องลงทุนเลย รัฐบาลไทยยังไม่ต้อง
ลงทุน แล้วเขาจะเพิ่มเติมสูบน้ําจากแม่น้ําสาละวินเข้ามาสู่เขื่อนแม่ยวมที่เราจะสร้างนี้ 
ทั้งหมดนี้รัฐบาลประเทศจีนจะออกโครงการนี้ วิสาหกิจของรัฐบาลประเทศจีนนี้จะลงทุน 
ให้ก่อน ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท บวกกับอีกประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่จะสูบน้ําสาละวิน 
เข้ามาสู่แม่น้ํายวม การสูบน้ําทั้งหมดจะทําในหน้าฝนเท่านั้น ต้องบอกว่าทําในหน้าน้ําหลาก 
ที่น้ําจะไหลทิ้งทะเลไปเปล่า ๆ การสูบน้ําจากสาละวินก็ดี จากแม่น้ํายวมก็ดีข้ามภูเขานี้ 
จะทําโดยรัฐบาลไม่ต้องลงทุนเลย จึงอยากจะฝาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านทําสําเร็จ
มาแล้วหลายโครงการ ทําให้กับคนกรุงเทพมหานครได้ยิ้มจากการได้ใช้รถไฟฟ้า สารพัด 
เป็นใยแมงมุมไปหมด เกือบเสร็จท้ังหมดแล้ว ท่านทําให้กับเกษตรกรประเทศไทยเถอะครับ 
กว่า ๒๒ จังหวัดในภาคกลาง และ ๑๒ จังหวัดในภาคเหนือจะยินดีให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
ไปจนท่านเบ่ือตายไปเลยครับ ให้ท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรในภาคกลาง 
และลุ่มน้ําปิงตอนบนทั้งหมด จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ท่านประธานที่เคารพครับ  
อันนี้ก็ฝากท่านไว้ว่ารัฐบาลไม่ต้องลงทุนเลย เขาจะมาให้ นอกจากนั้นแล้วเป็นโครงการ 
ที่ประชาชนไม่มีการคัดค้าน ยังมีอีก ๑ โครงการ ซ่ึงเป็นที่น่ายินดี เมื่อวานนี้ผมได้พูดกับ 
แกนนําชาวสะเอียบชื่อลุงมิ่ง โดยความช่วยเหลือของท่าน ส.ส. จังหวัดแพร่ แม่เลี้ยงต๊ิก  
ให้ผมได้คุยกัน และได้อธิบายเขาแล้วว่าต่อไปนี้ เราอยากจะทําอ่างเก็บน้ํ า เพื่อให้ 
พี่น้องประชาชนชาวตําบลสะเอียบ ชาวตําบลเตาปูน และชาวจังหวัดแพร่อีก ๔ อําเภอ 
ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ เราจะทําโครงการอ่างเก็บน้ําไม่ใหญ่ ประมาณ ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือ ๒๐-๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ในเหนืออําเภอสะเอียบไปบริเวณแม่น้ํายมตอนบน แล้วก็
มาท่ีตําบลเตาปูน มาถึงอําเภอเมือง แล้วก็ไปอําเภอวังชิ้น อําเภอศรีสัชนาลัย ทั้งหมดจะมี  
๗ ตัวด้วยกัน ๗ ตัวนี้อะไรจะเกิดข้ึน ถ้ามีอ่างเก็บน้ําซ่ึงไม่ใหญ่แต่หลายตัว สามารถที่จะ 
ลดความเร็วของน้ําท่ีไหลลงจากภูเขา ในจังหวัดพะเยาต้นน้ําของแม่น้ํายมจะไหลลงสู่ 
จังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่อําเภอวังชิ้น อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอพรหมพิราม ไปจนถึง 
จังหวัดสุโขทัยเกิดน้ําท่วมทุกปี กรรมาธิการก็เป็นห่วงเป็นใยว่าทําอย่างไรเราจะแก้ให้ได้  



๔๖๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                         วีรุทัย ๒๒๗/๒ 
 
ปรากฏว่าเราจะไปเยี่ยมท่ีตําบลสะเอียบก็มีเอ็นจีโอ (NGO) คอยไปปั่นหัวชาวบ้านบอกว่า 
จะอย่างนั้นอย่างนี้ เขาเผาหุ่นผมเลยครับ เอาว่ายังไม่ต้องคุยกันเขาก็เผาหุ่นแล้ว แต่เมื่อวานนี้
ด้วยความกรุณาของแม่เล้ียงต๊ิกจาก ส.ส. จังหวัดแพร่ ได้กรุณาให้ผมโทรคุยโดยตรงเลย  
เมื่อโทรโดยตรง คุยกันโดยตรง โดยท่ีไม่มีเอ็นจีโอ (NGO) มาคอยป่ันหัว พูดกันง่าย คนไทย
เหมือนกัน เขาก็เห็นใจคนสุโขทัย คนพิษณุโลก อําเภอพรหมพิราม อําเภอบางระกํา ต้องแย่ทุกปี
น้ําท่วมทุกปี เพราะฉะนั้นเขื่อน ๗ ตัวนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กรรมาธิการขอกราบเรียน
ท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะช่วยทําให้คนพิษณุโลก คนสุโขทัย และคนพิจิตร ไม่ต้องน้ําท่วม 
อีกต่อไป ทําแค่ ๗ ตัวนี้เป็นอ่างเก็บน้ําเล็ก ๆ อยู่ในลําน้ํายม กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ท่านต่อไป
คุณสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ หลังจากนั้นก็จะเป็น คุณรุ่งโรจน์ ทองศรี แล้วก็รายชื่อชุดใหม่ก็จะมี 
คุณดะนัย มะหิพันธ์  คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย  คุณรังสิมันต์ โรม แล้วก็คุณวัชรพล  
โตมรศักด์ิ เรียนไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมตัวนะครับ เชิญคุณหมอครับ 
  นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (ชัยภูมิ)  :  ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ 
ผม นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย  
ผมต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงผมได้ศึกษาย้อนหลังไปปี ๒๕๖๓ ด้วยนะครับ ---------- 
 

 - ๒๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๒๘/๑ 
 
พบว่างบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่รัฐบาลนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นงบประมาณ
ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในบ้านเมืองปัจจุบัน  
เป็นงบประมาณที่ใช้เงินสูงมากแต่ขาดทิศทาง ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน แถมอาจจะมีเรื่อง 
ของการทุจริตคอร์รัปชันที่เห็นในปัจจุบันค่อนข้างสูง จึงเชื่อว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ของประเทศได้ ท่านประธานที่เคารพครับ ได้ทราบว่าการจัดทํางบประมาณฉบับนี้ทํากันอยู่
ในช่วงปีที่แล้ว ช่วงปี ๒๕๖๒ มาเสร็จเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ในช่วงนั้นเหตุการณ์ 
โควิด (COVID) ยังไม่รุนแรง เหตุการณ์เศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงประเทศไทยและทั่วโลกก็มีปัญหา 
แต่ประเทศไทยจะมีปัญหามากกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มทรุดโทรม 
มามาก ต้ังแต่ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมา ท่านประธาน
ที่เคารพครับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงนี้ต้องยอมรับว่าผิดคาด 
ที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้ว่าจะโตได้ประมาณ ๓-๕ เปอร์เซ็นต์ กลับตรงกันข้าม จะต้องลดลง 
เรียกว่าขยายตัวน้อยลงจนติดลบ อาจจะติดลบถึง ลบ ๕ ลบ ๖ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงบางคนก็บอกว่า 
ลบ ๘ ซ่ึงก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งนั้น คนจนในประเทศในช่วงที่โควิด (COVID) ระบาดนี้ 
เพิ่มมากข้ึน จากเดิมก็มากอยู่แล้ว จากเดิมก็อยู่ประมาณ ๑๔-๑๕ ล้านคน ตอนนี้เชื่อว่า 
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ล้านคนเป็นคนจนในประเทศของเรา  หนี้ครัวเรือนก็ เพิ่มมากข้ึน  
คนว่างงานก็เพิ่มมากข้ึนอาจจะถึง ๘-๙ ล้านคน บางคนก็บอกว่าอาจจะถึง ๑๐ ล้านคน  
นี่คือเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในระยะนี้ แต่งบประมาณที่ต้ังกันตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  
ก็มีการปรับแก้เพียงเล็กน้อย เห็นบอกว่าปรับกันไปเพียง ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงไม่พอครับ 
เพราะว่าในขณะนี้รัฐบาลมีเงินก้อนหนึ่งเกิดจากพระราชกําหนดการกู้ เงิน ๓ ฉบับ 
๑,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จะเป็นเงินกู้จริง ๆ ก็ประมาณ ๑ ล้านล้านบาท 
ไปแล้ว แล้วปีนี้ยังจัดงบประมาณเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดข้ึน คือแต่ละปีจะมีการเพิ่ม
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้ก็จัดงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เหมือนกับว่าประเทศกําลังอยู่ในภาวะปกติ ทั้ง ๆ ที่
เรามีเงินกู้มาอีก ๑ ล้านล้านบาท จึงเห็นว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เมื่อมีเงิน
ต้ังเป้าหมายเอาไว้ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลคาดว่า ประมาณการว่าจะเก็บภาษีได้
ประมาณ ๒,๖๗๗,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงเป็นตัวเลขที่สูงมาก ในภาวะปัจจุบันโอกาสที่จะเก็บเงินได้ 



๔๖๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๒๘/๒ 
 
๒ ,๖๗๗ ,๐๐๐ ล้านบาท เป็นไปได้ยาก ถึงแม้ว่าเก็บได้ตามนั้นจริงก็ยังต้องกู้ เงินถึง 
๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ การกู้เงินมาชดเชยการขาดดุล
งบประมาณก็ไม่ใช่ว่าจะกู้ได้ตามใจนะครับ ---------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๒๙/๑ 
 
มีพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๑ กําหนดว่า การจะกู้เงิน
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณจะกู้ได้ไม่เกิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่ต้ังไว้ ต้ังไว้ 
๓,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คือ ๖๖๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่รัฐบาลประมาณการ
ว่าจะต้องกู้ ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จึงมีช่องว่างอยู่เพียง ๓๗,๐๐๐ ล้านบาท โอกาสที่จะต้องกู้
เพิ่มมีมาก และคงต้องกู้เพิ่มมากกว่า ๓๗,๐๐๐ ล้านบาทแน่นอน เพราะฉะนั้นโอกาสที่
รัฐบาลจะขัดต่อพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะมีค่อนข้างสูง โอกาสที่จะขาดวินัย
การเงินการคลังจึงเป็นไปได้มากเป็นเรื่องที่สมควรท่ีจะต้องพิจารณากัน ท่านประธาน 
ที่เคารพครับ สําหรับงบประมาณปี ๒๕๖๔ ด้านสาธารณสุขซึ่งผมเองก็เคยปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ ในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งเป็นผู้ปฏิบัติ ทั้งเป็นรัฐมนตรีที่กํากับมาแล้วเห็นว่า  
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาโควิด (COVID) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการแก้ปัญหาหากมีการระบาดซ้ําซ้อนหรือมีโรคระบาดอื่นขึ้นมา กระทรวงสาธารณสุข 
จะเป็นหน่วยงานหลัก เป็นหน่วยงานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย คนไทยเอง
หรือคนต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่งบประมาณต่าง ๆ ผมเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุข 
จะเป็นตัวท่ีกระตุ้นการฟื้นฟูประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว ด้านของการส่งออก  
การลงทุน หรือการที่จะมาจัดในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่าง ๆ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ควรจะ
มีงบประมาณก้อนใหญ่เข้ามาให้กับกระทรวงสาธารณสุขในช่วงนี้ ขอสไลด์ (Slide) ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (ชัยภูมิ)  :  เท่าที่มีอยู่จะเห็นได้ว่างบประมาณของ
กระทรวงสาธารณสุขในปี ๒๕๖๔ กรมหลักในเรื่องของโรคติดต่อ ในเรื่องของการควบคุมโรค  
ก็คือกรมควบคุมโรค ในปีที่แล้วปี ๒๕๖๓ กับปี ๒๕๖๔ จะเห็นได้ว่าปี ๒๕๖๔ ก็ถูกปรับลด
งบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยต่าง ๆ ปีนี้ยังดีที่ว่า
งบประมาณลดลงไม่มาก กรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ เกี่ยวกับ อสม. เกี่ยวกับ 
การตรวจร้านต่าง ๆ ปีนี้ลดลง ที่ว่า อสม. จะได้อะไรต่าง ๆ เพิ่มข้ึน แต่กรมที่ดูแล อสม. 
กลับได้งบประมาณลดลง กรมสุขภาพจิตก็ลดลง คนไทยในช่วงนี้กําลังมีปัญหาอย่างมาก
เพราะฉะนั้นกรมสุขภาพจิตจึงไม่ควรจะถูกปรับลดงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับวัคซีนก็ปรับลดงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 



๔๗๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๒๙/๒ 
 
ก็ปรับลดงบประมาณ เมื่อปรับลดงบประมาณเช่นนี้โอกาสที่จะทําให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานหลักในการกระตุ้นในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชน ในเรื่องของการกระตุ้น
การพัฒนาด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การส่งออกต่าง ๆ คงจะไม่สามารถกระทําได้ 
ท่านประธานครับ ขออนุญาตเข้าไปในแผ่นที่ ๓ คือเรื่องที่ประชาชนได้ฝากมา ในเรื่อง
เกี่ยวข้องกับงบประมาณก็คืองบประมาณที่มีการถ่ายโอนไปนั้น ตรงไหนที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะ
เป็นงบของกระทรวงสาธารณสุขก็ดี กระทรวงศึกษาธิการก็ดีควรคืนให้เขา และการบรรจุ
พนักงานต่าง ๆ ซ่ึงได้พูดไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสายงานที่อาจจะถูกลืมเลือนก็พยายามดู 
ให้ทั่วถึง อีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดฝากไว้คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถึงแม้จะไม่ขอสนับสนุน
งบประมาณแต่ควรจัดงบประมาณให้ เพราะว่าการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเป็นที่ต้องการ
ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ขอบคุณครับ  
 

- ๒๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๓๐/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณรุ่งโรจน์ ทองศรี ครับ 
  นายรุ่งโรจน์ ทองศรี (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายรุ่งโรจน์ 
ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต ๘ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อําเภอละหานทราย อําเภอโนนดินแดง อําเภอปะคํา ตําบลทรัพย์พระยา ตําบลชุมแสง 
ของอําเภอนางรอง วันนี้ผมขออภิปราย พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซ่ึงมีวงเงินอยู่ ๓.๓ ล้านล้านบาท เป็นงบลงทุนอยู่ ๖.๗ แสนล้านบาท หรือประมาณ  
๒๐.๕ เปอร์เซ็นต์ แต่เราต้องยอมรับว่าปีนี้สถานการณ์ของเราไม่ปกติ โควิด (COVID) 
ระบาดไปทั้งประเทศ ระบาดไปทั้งโลก ซ่ึงกระทบกับในเรื่องของเศรษฐกิจ บริษัท ห้างร้าน 
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปิดตัวจํานวนมาก พี่น้องตกงานกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด  
ที่ชุมชน มีจํานวนหลายล้านคน ดังนั้นงบลงทุน ๖.๗ แสนล้านบาท ไม่พอหรอกครับ  
แต่ว่าทางรัฐบาลนั้นมีงบฟื้นฟูจาก พ.ร.ก. เงินกู้อยู่อีก ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็ควรเอาทั้ง  
๒ ตัวนี้ มากระตุ้นเศรษฐกิจ มาสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนที่ลําบากมาก ๆ ดังนั้น 
การกระตุ้นเศรษฐกิจควรกระตุ้นที่ฐานรากที่ชนบท เพื่อให้เม็ดเงินเหล่านี้ถึงมือชาวบ้าน  
ซ่ึงหลักเกณฑ์ในการจัดงบของท้องถิ่นโดยปกติแล้วกรอบการจัดเราจัดอยู่ที่ ๒๕-๓๕ เปอร์เซ็นต์  
ในปี ๒๕๖๔ นี้จัดได้อยู่ประมาณ ๒๙ เปอร์เซ็นต์ แต่ปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติเราควรเอางบทั้ง  
๒ ตัว งบลงทุน งบฟื้นฟูมารวมกัน แล้วจัดให้ได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ และต้องจัดให้
รวดเร็วด้วยครับ เพราะพี่น้องรอคอยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบฟื้นฟูที่ทําได้เลยครับ  
ท่านประธานครับ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการจัดเงินให้กับท้องถิ่น โดยปกติใช้อยู่  
๒ เกณฑ์ด้วยกัน เกณฑ์แรก ใช้ขนาดของพื้นที่ว่า อปท. นั้นมีพื้นที่อยู่กี่ตารางเมตร 
หลักเกณฑ์ท่ี ๒ ก็คือจํานวนประชากร ผมเองขอฝากในเรื่องของมิติความเหลื่อมล้ํา  
มิติในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนในตําบล เพื่อทําอย่างไรให้ตําบลที่ด้อยโอกาส ตําบลที่อยู่ 
ในชนบทสามารถมีงบประมาณที่เพิ่มข้ึน สามารถที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องได้ดีข้ึน 
ท่านประธานครับ งบการพัฒนา งบลงทุนตัวนี้พอเราจัดไปท่ีชนบทแล้ว ผ่าน อปท. ไม่ว่าจะเป็น 
อบต. หรือเทศบาล ควรจัดทําในโครงการที่เกิดการจ้างงานจํานวนมาก ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ  
เหมือนการก่อสร้างถนนคอนกรีต ปกติแล้วเราใช้วิธีการก่อสร้างโดยการจ้างเหมา  



๔๗๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๓๐/๒ 
 
ประกวดราคา สอบราคา หา หจก. หาผู้รับเหมา แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้การก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก อบต. หรือเทศบาลจัดหาเพียงแค่หิน ปูน ทราย 
เหล็กไวร์เมช (Wire mesh) แล้วประกาศเชิญชวนพี่น้องในหมู่บ้าน ในตําบลมาช่วยกัน
ก่อสร้าง พี่น้องมีงานทํา มีรายได้ มีความภูมิใจในการที่เขาสามารถทําคอนกรีตในบ้านเขาเอง 
และราคาถูกกว่า ๑๕-๒๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะหลักการประมาณราคาไม่ต้องคิดค่าแฟกเตอร์ 
(Factor) ไม่ต้องคิดกําไร และทําให้งานสามารถทําได้ยาวข้ึน พี่น้องมีงานทํามากข้ึน 
  อีกเรื่องหนึ่ง ควรกระตุ้นผ่านท้องถิ่นไปในกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มทอผ้า หรือกลุ่มโอทอป (OTOP) ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ ครับ ผ้าที่ผมใส่วันนี้
เป็นผ้าท้องถิ่น ผ้าภูอัคนี ผ้าภูเขาไฟ เขาพระอังคาร ของดีของจังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงผ่าน
นวัตกรรมเอกลักษณ์ ผสมผสานใช้เปลือกไม้ประดู่ทําให้สีสวย คงทน ซ่ึงตรงนี้สามารถติดต่อ
ประธานศูนย์ คุณพี่สํารวย ศรีมะเรือง หรือท่านผู้ใหญ่ธนนท์ได้เลยครับ วันหน้าผมจะขอ
อนุญาตนําผ้าไหมชั้นดีของศูนย์ศิลปาชีพของบ้านผไทรวมพล หรือบ้านบาระแนสี่ 
ตําบลหนองแวง ซ่ึงมีประธานศูนย์ก็คือคุณพี่ศรีไพร ทองโกย หรือท่านนายกของเรา 
มาแนะนําให้กับพี่น้องเรา ------------------------------------------------------------------------------ 
  
               - ๒๓๑/๑ 
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   อีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของการกระตุ้นกลุ่มปลูกผลไม้ เพราะจังหวัดบุรีรัมย์ 
มีอําเภอที่มีผลไม้ชั้นดีอยู่ที่อําเภอปะคํา เป็นแหล่งผลไม้ชั้นยอด มีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านปลื้มพัฒนา 
จังหวัดบุรีรัมย์เรามีทุเรียนภูเขาไฟ มีมะม่วงน้ําดอกไม้ มีขนุน มีเงาะ มีลําไย มีมังคุด  
มีอินทผลัม มีน้ําแร่ ซ่ึงสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ด้วยครับ ในเรื่องของแหล่งน้ํา
ก็สําคัญเช่นเดียวกัน ควรกระตุ้นโดยการวางระบบชลประทาน วางระบบน้ํา ขุดลอก 
ห้วยหนองคลองบึงต่าง ๆ เพราะว่ามีน้ําชาวบ้านอยู่ได้ วันนี้ห้วยหนองคลองบึงต่าง ๆ  
มีผักตบชวาเต็มไปหมด ถ้าเราจ้างงานโดยให้ชาวบ้านมาลอกผักตบชวา ผักตบชวาที่ลอก
มาแล้วสามารถเอามาทําเป็นปุ๋ยได้ เพาะเห็ดฟางได้ มาทําเป็นโอทอป (OTOP) จักสานต่าง ๆ ได้ 
ก็เกิดประโยชน์มากมาย ท่านประธานครับ พี่น้อง อสม. ที่เป็นหลักในการดูแลในเรื่องของ 
โควิด (COVID) ฝากขอบพระคุณที่ดูแลในเรื่องของค่าป่วยการ พี่น้องสาธารณสุขที่ได้รับ 
การบรรจุเป็นข้าราชการฝากขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลมาด้วย 
พี่น้องกํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับขวัญกําลังใจ ฝากขอบคุณท่านประธาน ฝากขอบคุณรัฐบาล 
มาด้วย อีกนิดหนึ่ง พี่น้อง อปพร. พี่น้อง ชรบ. ขอกําลังใจด้วย ขอกราบขอบพระคุณมากครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณดะนัย มะหิพันธ์ ครับ 
  นายดะนัย  มะหิ พันธ์  (อํานาจเจริญ )   :  กราบเรียนท่ านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรที่ เคารพอย่างสูง ผม ดะนัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดอํานาจเจริญ พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ 
เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๓  ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขอเรียนท่านประธานว่าในการจัดสรรเป็น 
รายกระทรวง มีทั้งกระทรวงที่ลด มีทั้งกระทรวงที่เพิ่ม ก็ขออนุญาตประธานยกตัวอย่าง 
เป็นบางกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการถือว่าเป็นกระทรวงหนึ่งที่ได้รับงบประมาณมาก แต่ปีนี้
ได้รับงบประมาณลดลงครับ งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๓๕๘,๓๖๐,๙๕๐,๐๐๐ บาทเศษ 
ลดลงทั้งสิ้น ๙,๓๘๓.๗ ล้านบาทเศษ ท่านประธานครับ ถ้ารวมกับงบที่โอนตัดไปในปี ๒๕๖๓  
ซ่ึงในปี ๒๕๖๓ นั้นถูกตัดงบประมาณไป ๔,๙๙๑.๗ ล้านบาทเศษ ใน ๒ ยอดนี้รวมกันแล้ว 
ก็จะเป็นเงินประมาณ ๑๓,๓๗๕.๔ ล้านบาทเศษ อันนี้คืองบที่กระทรวงศึกษาธิการถูกตัด 
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ในขณะที่งบประมาณของรัฐบาลเพิ่ม ท่านประธานครับ วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
บอกว่า ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีในทุกมิติ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน อันนี้คือวิ สัยทัศน์  
แต่งบประมาณที่ได้ลดลง ไม่ทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการจะพัฒนาได้ขนาดไหน เดี๋ยวจะ
พยายามอธิบายให้ท่านประธานฟังในรายละเอียดบางเรื่อง ท่านประธานครับ โควิด ๑๙ 
(COVID 19) นั่นคือเหตุผลที่จะต้องตัดงบประมาณปี ๒๕๖๓ แต่พอเปิดเทอมปี ๒๕๖๓  
เปิดเทอมแรกนี้ ซ่ึงเลื่อนมาจากเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม เงิน ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท
ที่ตัดไป แทนที่ว่าจะมาเยียวยาคนในกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งขาดแคลน
หน้ากากอนามัย เจล (Gel) แอลกอฮอล์ คําส่ังของกระทรวงศึกษาธิการให้จัดหาหน้ากาก
อนามัย เจล (Gel) แอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนทุกคน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
วันนี้ ผู้บริหาร หน่วยงานออกไปตรวจเยี่ยม ไปดูความพร้อม ใช้งบประมาณเยอะแยะ  
เป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เดินทางไป แต่เงินงบประมาณที่จะให้โรงเรียนเขาไป
จัดซ้ือในเรื่องพวกนี้ไม่มีเลย เขาได้จากไหนครับ ---------------------------------------------------- 
 
               - ๒๓๒/๑ 
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ถ้าบอกจัดหาคนตามบ้านนอกบ้านนา ผู้ปกครองเขาหาไม่ได้หรอกครับ เพราะลําพัง 
เงินจะซื้อกินเขาก็ไม่มี จําเป็นก็ต้องเดือดร้อนที่ครู ที่ผู้บริหาร ผมเชื่อว่า ส.ส. เขตหลายคน 
ที่ท่านอยู่ ในเขต สุดท้ายผู้บริหารก็ต้องมาหา ส .ส . นั่นแหละครับ มาขอ เมื่อมาขอ  
ไม่มีเราก็ต้องหาให้ อันนี้คือความจําเป็น เพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า 
ซ่ึงมีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านท่านได้พูดไปแล้วว่าถ้าเกิดวิกฤติรอบ ๒ ข้ึนมา โรงเรียนซึ่งไม่มี
งบประมาณเลยในการที่จะดูแลพวกนี้ท่านจะทําอย่างไร เพราะว่าดูในรายละเอียดการจ่ายแล้วไม่มี 
ท่านประธานครับ ภาวะวิกฤติโควิด ๑๙ (COVID 19) ไปส่งผลวิกฤติให้กระทรวงศึกษาธิการ 
ท่านประธานคงได้ยินข่าวเมื่อ ๒-๓ วันที่ผ่านมาครับ กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงาน 
ในกระทรวงศึกษาธิการคือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ปลดพนักงานองค์การค้า ๙๘๐ กว่าคน นี่คือวิกฤติ 
โควิด ๑๙ (COVID 19) เสร็จ แล้วก็วิกฤติเศรษฐกิจตามมา กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
ผลกระทบ ใน ๙๘๐ กว่าคนนี่ท่านประธานรู้ไหมครับว่าอายุการทํางานของเขา ๒๐-๓๐ ปี 
จะต้องหาเงินชดเชย หาเงินทดแทนเมื่อเขาถูกออกจากงาน ถูกเลิกจ้างเท่าไร แต่หน่วยงาน 
ที่เป็นแม่นั่นก็คือ สกสค. ได้รับงบประมาณเท่าไรครับ ๑๒๕ ล้านบาท และเงินที่จะต้องใช้
จ่ายในการให้ทดแทนกับคนที่ถูกออก ๙๐๐ กว่าคน ผมว่าอย่างต่ําคนละ ๑ ล้านบาท  
ปัญหาที่จะตามมาท่านประธานครับ หนี้สินที่บุคคลเหล่านั้นเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ขององค์การค้า ไม่ว่าจะเป็นหนี้ธนาคารออมสิน ซ่ึงคนกลุ่มนี้ก็เป็นสมาชิก 
ช.พ.ค. แล้วก็มีสิทธิไปกู้เงิน อันนั้นคือปัญหาใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องประสบ 
เพราะที่ผ่านมาผมเชื่อว่าในอดีตท่านประธานเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
องค์การค้าเป็นองค์กร เป็นหน่วยงานที่หาเงินนอกงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการ  
เลี้ยงกระทรวงศึกษาธิการมาแต่ก่อน แต่พอมาตอนนี้มาเจอกฎหมายเสรีเรื่องการพิมพ์ 
เรื่องอะไร เขาไม่สามารถไปต่อสู้กับเอกชนได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาที่เกิดในองค์การค้า
หมักหมม สะสมมาต่อเนื่องนานครับ เอาล่ะ เมื่อผู้บริหารท่านตัดสินใจว่าการที่ท่านตัดสินใจ
ที่จะเลิกจ้าง และปัญหาที่จะเกิดข้ึนผมเชื่อว่าไม่นานหรอกครับท่านจะเห็นปัญหาเหล่านี้ 
ท่านประธานครับ ผมจะยกหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการบางหน่วยงานให้ท่านเห็น 
ผมยกตัวอย่าง สพฐ . ครับ สพฐ . ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
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ลดไป ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วก็ถ้านับจากปี ๒๕๖๓ ก็ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท สรุปแล้วว่า 
สพฐ. เองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมากที่สุด มีนักเรียนอยู่ในการศึกษาภาคบังคับเกือบ 
๗,๐๐๐,๐๐๐ คน แต่งบประมาณถูกตัด และท่านจะไปพัฒนาคนได้อย่างไร ในการลด 
ปี ๒๕๖๓ ที่ตัดเขาไป พอผมไปดูในรายละเอียดของปี ๒๕๖๔ ที่อยู่ในเล่ม ในบางส่วน 
ที่ถูกตัดไปไม่มีปรากฏเลยว่าจะมาบรรจุในปี ๒๕๖๔ ผมยกตัวอย่างเรื่องงบประมาณที่ถูกตัด
ก็คือเรื่องสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบางโรงเรียนเขานึกว่า 
เขาจะได้งบประมาณก็มีการรื้อถอนแล้ว เดี๋ยวนี้พอไม่ได้งบประมาณมาก่อสร้างจะให้เขา 
กางเต็นท์เรียน ผมเช่ือว่าไม่แน่เดี๋ยวนี้หลายโรงเรียนก็คงต้องทําผ้าป่าเพื่อหาที่พักพิง 
ให้กับเด็ก อันนี้คือโรงเรียนตามชนบท ตามบ้านนอก เพราะว่าในปี ๒๕๖๔ ท่านไม่ได้นําเอา
ความขาดแคลนเหล่านั้นเข้ามาตรวจสอบเลย ถ้าบอกว่าเข้าเล่มแล้ว แต่มาดูในรายละเอียด
งบประมาณบางอย่างก็เพิ่งเห็นเพิ่งได้ ท่านก็น่าจะชดเชยเขา ท่านประธานครับ การจัดสรร
งบประมาณบางส่วนไม่เหมาะสม ไมต่อบโจทย์ ไม่ชัดเจน -----------------------------------------  
 
                - ๒๓๓/๑ 
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ผมขอยกตัวอย่างเป็นบางรายการนะครับ บางรายการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จอย่างเดียว 
มีแต่คุณภาพ ปริมาณไม่มีเลย บอกว่าถ้าทําแล้วจะเพิ่มข้ึน ๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ ทําแล้ว 
จะเพิ่มข้ึน ๑-๒ เปอร์เซ็นต์ แต่ถามว่าฐานความคิดที่ท่านบอกว่าจะเพิ่มข้ึนมาจากไหน  
ไม่มีเลยในตัวชี้วัดต่าง ๆ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน่วยงานเหล่านี้ต้องไปแก้ไข ผมยกตัวอย่าง
งบดําเนินงานของรายการหนึ่งของ สพฐ. นั่นก็คือรายการผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
รายการนี้ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุได้งบประมาณทั้งหมด ๖,๒๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาทเศษ 
แต่ผมสงสัยว่ารายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจ่ายไปถึง ๑,๘๔๔ ล้านบาทเศษ 
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการคือใครครับ ไม่ใช่ข้าราชการที่กินเงินเดือนที่อยู่ในงบเงินเดือนหรือครับ 
กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นใคร ถ้าเป็นที่ปรึกษาท่านทําไมต้องไปจ้างแพงขนาดนั้น เพราะว่าเรามี
เจ้าหน้าที่ เรามีคนของเราอยู่แล้ว สงสัยครับท่านประธาน และยังมีอีกงบประมาณหนึ่งครับ 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน อันนี้ก็ ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถามว่าค่าจ้างเหมา 
คนช่วยปฏิบัติงานตัวนี้คือค่าครูอัตราจ้าง หรือค่าครูธุรการ หรือค่าจ้างนักการภารโรงใช่ไหม 
ซ่ึงรายการนี้เราเคยเสนอให้ท่านไปของบประมาณในหมวดบุคลากร แต่ก็ยังมาปรากฏ  
ท่านประธานครับ รายการที่ผมพูดถึงจะมีอยู่เกือบทุกแห่ง สําหรับงบประมาณที่ใช้เป็น
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ มีทุกแห่งครับ แล้วก็แห่งละมากด้วย เป็นพัน ๆ ล้านบาท 
พอไปดูเรื่องวัสดุการศึกษาครับ รายการของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ วัสดุการศึกษา 
มีเท่าไรครับ มีแค่ ๒๗ ล้านบาท เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าความไม่เหมาะสม ก็ฝาก 
ท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหารและรัฐบาลได้พิจารณา ผมจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง 
ก็คือกระทรวงที่ได้งบประมาณเพิ่มข้ึน แต่เมื่อไปจัดสรรแล้วทําให้หน่วยงานบางแห่งในงาน
ลดลงจนน่าตกใจครับ จังหวัดอํานาจเจริญอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย 
ได้งบประมาณเพิ่มข้ึนเท่าไร ๑๓,๓๕๒ ล้านบาทเศษ จังหวัดอํานาจเจริญของผม จัดสรร
งบประมาณลดลง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านลองคิดดูครับ ตอนนี้งบประมาณที่ได้รับน้อยกว่า
เทศบาลบางแห่ง ผมสงสารท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ท่านเป็นคนขยัน ทํางานดี  
อยากพัฒนา แต่มาดูงบประมาณแล้วลดลงไป ๗๐ เปอร์เซ็นต์ บางจังหวัดเพิ่มเป็น  
๓๐-๔๐ เปอร์เซ็นต์ ผมว่าท่านจัดสรรอย่างนี้ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน ความเหมาะสม 
อยู่ที่ ไหน ผมฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า  



๔๗๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๓๓/๒ 
 
ถ้าท่านไม่แก้ไข ท่านไม่ปรับปรุงงบประมาณ ถ้าจังหวัดผมยังได้อยู่อย่างนี้ผมจะอภิปราย 
เพื่อตัดงบประมาณในส่วนนี้ ท่านประธานครับ ต้องขอบคุณท่านประธานที่ให้เวลาที่อาจจะ
เกินมาบ้างกอ็ยู่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยครับ กราบขอบคุณท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ ต่อไป
ท่านสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ครับ  
   นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม สาทิตย์  
วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ผมหวังว่า
คณะรัฐมนตรีคงได้ติดตามการประชุมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในตอนนี้อยู่นะครับ ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องของ
คุณภาพของประชาธิปไตยและความเหลื่อมลํ้า ทําไมผมจึงหยิบยกประเด็นเรื่องของคุณภาพ
ของประชาธิปไตยและความเหลื่อมลํ้าข้ึนมา -------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๓๔/๑ 
 
ทั้งนี้ก็เพราะว่าในหนังสือเล่มหนึ่งที่สถาบันพระปกเกล้าได้ทํามอบให้กับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทุกคนนั้นชื่อหนังสือก้าวข้ามความเหลื่อมลํ้า ความท้าทายของสังคมไทย ถ้าสไลด์ 
(Slide) พร้อมแล้วต้องขึ้นเลยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง)  :  ในนี้ได้เขียนไว้เรื่องหนึ่งว่า ปัจจุบันนี้ 
มีภาวการณ์ที่เรียกว่าความถดถอยของประชาธิปไตย ความถดถอยของประชาธิปไตยนี้
เกิดข้ึนในหลายประเทศทั่วโลก ซ่ึงความถดถอยนี้เกิดข้ึนจากประชาชนเสื่อมศรัทธา 
ต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลํ้าได้ ดังนั้น 
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลํ้าจึงวัดถึงคุณภาพของประชาธิปไตยด้วย ในความหมายนี้
อธิบายว่าถ้ามีความเหลื่อมลํ้าสูง ส่งผลต่อคุณภาพประชาธิปไตย เพราะนั่นจะทําให้ 
กลุ่มอํานาจทางการเมืองและกลุ่มอํานาจทางเศรษฐกิจสามารถเข้ามาแทรกแซง เพื่อที่จะเอื้อ
ให้กับตนเองและพวกพ้องได้ จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์คือการต้องแก้ไขปัญหา 
ความเหลื่อมล้ํา ปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยนั้นมีหลายเรื่อง ผมได้พูดไปในปีที่แล้ว 
ก็คือเรื่องของที่ดินคือชีวิต เป็นปัญหาความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการกระจายสิทธิในที่ดินทํากิน
ที่กระจุกตัวอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อย ในขณะที่คนที่ไม่มีแม้แต่ที่ดินทํากินมีนับเป็นล้านคน 
และจนถึงทุกวันนี้การแก้ปัญหานี้ก็ยังไม่ไปไหนครับ ปัญหาความเหลื่อมลํ้าที่รุนแรง ส่งผลต่อ
คนส่วนใหญ่นั้นยังมีอีกหลายเรื่องครับ เรื่องที่จะหยิบยกข้ึนมาในวันนี้คือความเหลื่อมล้ํา 
เรื่องรายได้ ความเหลื่อมลํ้าเรื่องความมั่งคั่ง หรือที่เรียกว่ารวยกระจุก ความเหลื่อมลํ้า 
ด้านโอกาสหรือที่เรียกว่าเป็นเรื่องของจนกระจาย เราอาจจะรวม ๆ เรียกปัญหาเหล่านี้ว่า
เป็นปัญหารวยจน และเป็นปัญหาโอกาส ที่ ณ วันนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบุญทํากรรมแต่ง  
แต่เป็นเรื่องที่สามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งในเชิงโครงสร้าง แต่ในการแก้ไขนั้นจําเป็นจะต้องมี
เจตจํานงอย่างชัดเจนด้วย ในงบประมาณปี ๒๕๖๓ ความจริงแล้วสภาเพิ่งผ่านไป 
เมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้เอง ในระยะเวลาที่เรากําลังรอการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลโดยใช้ 
งบปี ๒๕๖๓ นั้น เราเกิดสภาวการณ์ช็อกโลก ก็คือเรื่องของโควิด ๑๙ (COVID 19) ข้ึนมา  
เมื่อระบาดขึ้นมา แน่นอนครับ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกและทั่วประเทศ 
อย่างรุนแรงด้วย ในการเกิดสภาวะที่ระบาดของโควิด ๑๙ (COVID 19) ข้ึนมานั้น แน่นอน 



๔๘๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๓๔/๒ 
 
จะส่งผลกระทบต่อคนทุกส่วน แต่คนที่เป็นคนเปราะบาง คนยากจนอยู่แล้วและคนซึ่ง 
ไร้โอกาสอยู่แล้ว สภาวการณ์ที่เกิดข้ึนจะยิ่งซ้ําเติมกับเขามากกว่านั้น คําถามของผมก็คือว่า
ประเทศไทยเราเป็นแบบนั้นใช่หรือไม่ คําตอบที่เราพบคือใช่ครับ ในรายงานของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยซึ่งได้ออกรายงานเมื่อเดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๒ นั้น ได้พูดถึงภาพรวม 
ความเหลื่อมลํ้าของประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ว่าความเหลื่อมลํ้าด้านรายได้ของไทย
แม้ว่าจะดีข้ึนในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ความเหลื่อมล้ํา 
ด้านความมั่งคั่ง คือเรื่องของรวยกระจุกกลับสูงขึ้นในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ความเหลื่อมลํ้า 
ด้านโอกาสและคุณภาพชีวิตยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ในรายงานฉบับเดียวกันและที่ศึกษา 
โดยเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum) นั้นตรงกัน นี่เป็นข้อมูลเมื่อปี ๒๐๑๘ 
พบว่าคนไทย ๒๐ เปอร์เซ็นต์ข้างบนที่รวย หรือเป็นคนชั้นกลางค่อนข้างรวย กับคน  
๒๐ เปอร์เซ็นต์ล่าง จะมีรายได้ต่างกันถึง ๑๐.๓ เท่า และตัวเลขนี้จะมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่ง 
ที่ยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากก็คือว่าคน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ บนนั้นมีรายได้รวมกัน
มากกว่าคนครึ่งประเทศทํารายได้รวมกันเสียอีก ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลของซีเอส (CS)  
โกลบอล เวลธ์ รีพอร์ต (Global Wealth Report) ปี ๒๐๑๘ ของเครดิตสวิส (Credit Suisse) 
ได้พูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ําที่เป็นเรื่องของความมั่งคั่ง บอกว่าในประเทศไทยนั้น 
ภาพรวมของความเหลื่อมลํ้าเรื่องของความมั่งคั่งนั้นมีตัวเลขที่สูงมาก ความจริงมีข้อถกเถียง
เขาบอกว่าเหลื่อมลํ้าเรื่องคนรวยกระจุกนี่อันดับ ๑ ของโลก แต่ในความจริงแล้วอาจจะมี 
ข้อที่ถกเถียงอยู่ แต่ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่า ๑ เปอร์เซ็นต์ของคนรวย มีสินทรัพย์
เพิ่มข้ึนมากกว่า ๖๖.๙ เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเพียง ๕ ปีที่ผ่านมา ------------------------------------ 
 

- ๒๓๕/๑ 
 
 
 
 
 



๔๘๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๓๕/๑ 
 
และอันดับความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยในเรื่องความมั่งคั่งนั้น ติดอันดับที่ ๒๗ ของโลก  
สูงกว่าประเทศเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์ นี่คือข้อมูลของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม  (World 
Economic Forum) ปัญหาที่เกิดข้ึนเหล่านี้ ส่งผลให้เห็นว่าคนจนของไทยนั้นมีปัญหา 
เรื่องของความเหลื่อมล้ํ าแตกต่างอย่างมาก ติดอันดับโลกเลยทีเดียวครับ คนจน  
๑๐ เปอร์เซ็นต์ล่างสุด ในข้อมูลชิ้นนี้บอกว่ามีทรัพย์สินศูนย์เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า 
ไม่มีทรัพย์สินเลย และถ้าไปรวมหนี้ด้วยคนเหล่านี้ก็จะติดลบ มีผลการศึกษาอันหนึ่ง  
ที่ผมต้ังข้อสังเกตว่านี่คือภาพรวมความเหลื่อมลํ้าที่มีมาก่อนโควิด ๑๙ (COVID 19)  
และพอเกิดโควิด ๑๙ (COVID 19) แล้ว ความเหลื่อมลํ้าเหล่านี้จะเพิ่มมากข้ึนหรือไม่  
มีการศึกษาของไอเอ็มเอฟ (IMF) ไอเอ็มเอฟ (IMF) ศึกษาพบว่าทุกครั้งหลังโรคระบาดจะยิ่ง
ทําให้ความเหลื่อมล้ําระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งห่างกันมากขึ้น ไอเอ็มเอฟ (IMF) ศึกษาที่ไหน  
ไอเอ็มเอฟ ( IMF) ศึกษาเรื่องเหล่านี้ โดยดูจากโรคระบาดเมื่อครั้งโรคซาร์ส (SARS)  
ในปี ๒๐๐๓ ดูจากไข้หวัดนกในปี ๒๐๐๙ ดูจากเมอร์ส (MERS) ในปี ๒๐๑๒ อีโบลา 
(Ebola) ปี ๒๐๑๔ และซิกา (Zika) ในปี ๒๐๑๖ ผลการศึกษาไอเอ็มเอฟ (IMF) พบว่า 
ความเหลื่อมลํ้าเหล่านี้เพิ่มข้ึน แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามบรรเทาผลกระทบก็ตาม ดังนั้นผลที่
เกิดข้ึนกับประเทศไทยเมื่อเกิดสภาวะที่เรียกว่าการระบาดของโควิด ๑๙ (COVID 19)  
เกิดข้ึน ส่ิงที่เราพบได้ทันทีก็คือเรื่องการตกงาน เรื่องของการขาดรายได้ครับ ถ้าเราดูในสไลด์ 
(Slide) ถัดไป เราจะเห็นได้ทันทีเลยว่ามีปัญหาที่กระทบต่อความเหลื่อมลํ้าต่อคนยากจน
เหล่านี้เกิดข้ึนอย่างชัดเจนมาก ในรายงานบอกทันทีเลยว่าความเหลื่อมลํ้าจะเกิดข้ึนทันที 
ที่ประกาศล็อกดาวน์ (Lockdown) เช่นการปิดกิจการบางประเภทชั่วคราว เพราะบางคนจะ
เวิร์ก  ฟรอม  โฮม  (Work From Home) ไ ด้  โดยมีประกันสุขภาพ  แต่คนแถวหน้า 
อย่างคนทํางานร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) หรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถทํางาน
จากบ้านได้จะกระทบกับเขาทันที และผลกระทบเหล่านี้สําหรับคนจนหาเช้ากินค่ําแล้ว
หมายถึงการไม่มีเงินและไม่มีอาหาร ย้อนกลับไปดูว่าผลกระทบเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในสไลด์ 
(Slide) ถัดไป อันแรกเราพบเรื่องผลกระทบด้านท่องเที่ยว ตัวเลขท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไทย 
เข้ามาไทย ๓๐ กว่าล้านคนตลอด แต่ในปี ๒๕๖๓ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าอาจจะลดถึง ๖๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นตัวเลขที่ประมาณการ 
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เดือนเมษายนนะครับ และจะทําให้นักท่องเที่ยวเหลือเพียง ๑๒ ล้านคน ในสไลด์ (Slide) 
ถัดไปเราจะเห็นได้ชัดว่ามีผลกระทบต่อรายได้ของคน ในตัวเลขที่เขียนรายได้ครัวเรือน 
ที่มีแนวโน้มลดลงนั้นสี นํ้าเงินคือรายได้ลดลงเกือบทั้งหมดมีถึง ๖๐ .๒๔ เปอร์เซ็นต์  
และท้ังหมดที่เราเห็นตัวเลขนั้นคือการกระทบในเรื่องของรายได้ของคนที่ลดลง อันถัดไป 
เราจะพูดถึงผลกระทบอีกอันหนึ่งคือคนตกงาน ความเส่ียงของคนตกงานมีการประมาณการ
ว่าเดือนเมษายนโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าแรงงาน 
ในภาคการท่องเที่ยวจะตกงานถึง ๒.๕ ล้านคน ณ วันนี้อาจจะรุนแรงมากขึ้นเพราะท่องเที่ยว
ยังไม่เปิด ภาคอุตสาหกรรม ๑.๕ ล้านคน แรงงานในภาคการบริการที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว  
อีก ๔.๔ ล้านคน ตัวเลขเหล่านี้อยู่ที่ ๘ ล้านคน  ในอันถัดไปก็จะบอกอีกอันหนึ่งว่าตัวเลข
เหล่านี้จะถูกซํ้าเติมโดยผลกระทบจากภัยแล้ง ซ่ึงมีมาก่อนหน้านี้ประมาณอีก ๖ ล้านคน 
ทั้งหมดนี้ก็จะมีคําถามว่าในงบปี ๒๕๖๔ ที่เรากําลังพิจารณานี่ ไปดูแลประเด็นเรื่องของ 
ความเหลื่อมลํ้าเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง ไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง ถ้าเราไปดูปฏิทิน
การทํางบประมาณครับ ประมาณวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ สํานักงบประมาณให้ส่งข้อเสนอ
ปรับปรุงงบประจําปี ๒๕๖๔ ถ้าดูย้อนกลับไปเราประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน วันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ เมษายน มีเวลาปรับปรุงหลังจากที่เกิดเหตุโควิด (COVID) ประมาณเดือนหนึ่ง 
คําตอบที่ได้รับจากสํานักงบประมาณบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนเสนอปรับลดเงินงบประมาณตัวเอง 
เพื่อไปแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด (COVID) เลย เพราะห่วงงานในแต่ละกระทรวงของตนเอง  
ผมไม่ทราบจริงหรือไม่ครับ แต่เรื่องนี้ต้องชี้แจง ส่งผลให้สํานักงบประมาณจะต้องไป
ดําเนินการตัดงบประมาณเอง และสุดท้ายไปโปะอยู่ที่งบกลาง ผมจึงเห็นเลยว่าสภาวะ 
ความเหลื่อมลํ้าที่รุนแรงอยู่แล้วถูกกระทบด้วยโควิด-๑๙ (COVID-19) จนรุนแรงมากขึ้นนั้น 
เมื่องบปี ๒๕๖๔ ไม่มีการปรับแบบนี้ งบปี ๒๕๖๔ จึงเป็นเหมือนงบปกติครับ ไม่ใช่งบที่เป็น
งบในภาวะวิกฤติหรือภาวะฉุกเฉิน -------------------------------------------------------------------- 

               - ๒๓๕/๑ 
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ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นเลยครับ อย่างกรณีเรื่องของความเหลื่อมล้ําเรื่องที่ดิน  
ที่เราอภิปรายไปเมื่อครั้งที่แล้ว งบปีนี้นอกจากจะจัดไม่เพิ่มข้ึนแล้ว งบลดลงครับ ธนาคารที่ดิน
ซ่ึงจําเป็นที่จะต้องไปดูแลเรื่องของคนไร้ที่ทํากินนั้น งบลดลงจากปีที่แล้ว งบซึ่งให้ไป
ดําเนินการเรื่องของ  คทช .  การจัดที่ ดินทํากินตามกฎหมายของท่านก็ลดลงครับ  
แต่ในคําแถลงของท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อวานนี้ในคําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีการเขียนเอาไว้ว่าจะมีการส่งเสริมจัดที่ดิน 
ให้ชุมชน ๑๐,๙๐๐ ราย ในขณะที่อีกหน้าหนึ่งบอกว่าจะมีการบริหารจัดการที่ดินทํากิน 
ให้เกษตรกรผู้ด้อยโอกาส ๕๔,๐๐๐ ราย ซ่ึงตัวเลขดูสับสนนะครับ แต่ในตารางนี้อาจจะดู 
ไม่ชัดนิดหนึ่ง ผมจะให้ดูว่าจริง ๆ แล้วการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินซึ่งเหลื่อมลํ้าสูงสุดโดย คตช. 
ไปไม่ถึงไหน ในตารางนี้เป็นเป้าหมายต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๓ บอกต้องจัดให้ได้  
๙๑๙ พื้นที่ ณ ต้นปีนี้ จัดไปได้จริงเพียง ๒๖๒ พื้นที่แค่นั้นเอง นี่คือความเป็นจริงที่ผมบอกว่า 
ถ้างบปกติแล้วแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลํ้าเหล่านี้ไม่ได้ ปัญหาก็จะเกิดข้ึนและกระทบกับ 
พี่น้องประชาชน  คําถามก็คือว่าถ้างบปี ๒๕๖๔ เป็นงบปกติไม่ ใช่งบในยามวิกฤติ  
ไม่มีการปรับแผนเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลํ้าที่ถูกกระทบให้รุนแรงมากขึ้น 
จากโควิด -๑๙  (COVID-19)  แล้วจะทําอย่างไร  คําตอบอยู่ ตรงนี้  คําตอบก็คือว่ า 
เมื่องบปี ๒๕๖๔ ไม่ใช่คําตอบ คําตอบจะอยู่ที่ว่า ๑. มีงบกลางปี ๒๕๖๓ ซ่ึงเหลืออยู่ 
ผมไม่ทราบตัวเลขชัดเจน แต่มี พ.ร.บ. โอนงบซึ่งสภาเพิ่งผ่านไปนี้อีก ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ที่จะโอนเข้างบกลางไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่มีอํานาจร่วมกับ ครม. ในงบกลาง 
ปี ๒๕๖๔ มีงบเงินสํารองจ่ายยามจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท และในงบกลาง 
ปี ๒๕๖๔ อีกเช่นเดียวกันมีงบเป็นค่าใช้จ่ายบรรเทาแก้ไขปัญหาเยียวยาที่เกิดจากโควิด 
(COVID) อีก ๔๐,๒๓๕.๖ ล้านบาท ซ่ึงอันนี้มาจากการปรับลดของสํานักงบประมาณ 
และเมื่อรวมกับงบ พ.ร.ก. เงินกู้อีก ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีอํานาจ 
ใช้จ่ายในมืออยู่เกือบ ๆ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาทคือ ๑๘ เปอร์เซ็นต์ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และถ้านับตัวช่วยคืองบ พ.ร.ก. 
เงินกู้อีก ท่านก็จะเห็นได้ชัดว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการแก้ไขปัญหามาก 
เพราะฉะนั้นงบ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เงินกู้จะเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะแก้ไขปัญหา 
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ความเหลื่อมล้ําวิกฤติได้หรือไม่ แต่ถ้าไปดูการจัดทํางบ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปัญหามันเยอะ 
มโหฬารมากครับท่านประธาน  อันที่ ๑ ผมเป็นกรรมาธิการพิจารณาอยู่ด้วย ไม่มีกรอบ 
ชัดเจนในการพิจารณาโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า  
ในงบ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนี้ จะมีเป้าหมายนโยบายอะไรก่อนหลัง กลายเป็นเฟิสต์ คัม 
เฟิสต์ เสิร์ฟ (First come first serve)  ๒. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติบรรเลงเองหมด ตอนนี้มีงบซึ่งสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว ๒๑๓ โครงการ แสนกว่าล้านบาทครับ เฉล่ียแล้วโครงการละ 
๕๐๐ ล้านบาท คําถามของผมก็คือว่าถึงมือประชาชนเท่าไรครับ หรืออยู่ในมือผู้รับเหมา 
หรืออยู่ในมือของคนที่จัดอีเวนต์ (Event) รายละเอียดไปดูในงบสํานักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนหน้านี้คล๊ิก (Click) ดูรายละเอียดได้ ตอนนี้หายไปแล้ว 
ที่สําคัญท่านนายกรัฐมนตรีบอกเมื่อวานว่างบ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อย่ามีคนแทรกแซง 
ในพื้นที่ ไปตรวจดูที่จังหวัดตรังหน่อยครับ มีคนแอบอ้างตัวเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
บอกมีงบในมือ ๓๐๐ ล้านบาท ใครจะขอให้บอกมา ข้อเสนอของผมก็คือว่าถ้าจะแก้ไขปัญหา
เรื่องของโควิด (COVID) ที่กระทบต่อความเหลื่อมล้ําประเทศไทย  ๑. ต้องปรับวิธีการ
กล่ันกรองงบเงินกู้ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ถึงมือประชาชน จ้างงาน  
สร้างรายได้อย่างแท้จริง แก้ได้  ๒. ปรับหลักเกณฑ์ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย 
กับ พ.ร.ก. ซอฟต์โลน (Soft Loan) เพราะใน พ.ร.ก. ซอฟต์โลน (Soft Loan) นั้นเขาชี้แจง
กรรมาธิการว่าอนุมัติแล้ว ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕๖,๐๐๐ ราย แต่เฉล่ียรายละ ๑.๖ ล้านบาท
เท่านั้น ที่สําคัญก็คือภาคธุรกิจอย่างท่องเที่ยวท่ีกระทบเยอะสุดกลับได้รับอนุมัติเงินน้อยที่สุด 
๓. เร่งการใช้จ่ายงบปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ อย่างมีประสิทธิภาพ  และสุดท้าย งบปี ๒๕๖๕ 
ต้องเริ่ม ต้องปรับโครงสร้างงบประมาณใหม่ ต้องจัดเป้าหมายใหม่ ให้เป็นงบวิกฤติ ไม่ใช่ 
งบปกติอย่างปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ขอบพระคุณครับ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 

- ๒๓๗/๑ 



๔๘๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๓๗/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านสาทิตย์ครับ ต่อไปเชิญท่านรังสิมันต์ โรม ตามด้วยท่านวัชรพล โตมรศักด์ิ นะครับ  
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา ผม นายรังสิมันต์ 
โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล วันนี้ก็ขอใช้พื้นที่แห่งนี้  
ในการอภิปรายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
ขอสไลด์ (Slide) ด้วยนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ 
ของรัฐไทย เรามียุทธศาสตร์ชาติในประเด็นของความมั่นคงที่มีการกําหนดตัวชี้วัดว่า 
จะต้องลดงบประมาณด้านความมั่นคงปีละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ลดจํานวนเหตุรุนแรงปีละ  
๒๐ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงในงบแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาของปีนี้ ที่ต้ังเอาไว้เราได้ต้ังงบเอาไว้ 
๙,๗๓๒ ล้านบาท ปรากฏว่าลดลงจากปีที่แล้ว ๙๑๐ ล้านบาท และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ 
ในแต่ละปี ตัวเลขที่ลดลงเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ก่อนที่เพื่อน ส.ส. จะตัดสินใจอนุมัติ 
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ ผมอยากจะขอชวนทุกท่านไปพิจารณาถึงรายละเอียด 
ของงบชายแดนภาคใต้กันอีกครั้ง ดูให้แน่ใจว่าตกลงแล้วการจัดสรรงบแบบนี้จะช่วยดับไฟใต้
ลงจริงหรือไม่ ท่านประธานครับ เมื่อปีที่แล้วอดีตพรรคอนาคตใหม่เคยย้ํา และวันนี้ผมจะ 
ขอย้ําอีกรอบว่าหัวใจสําคัญของการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้คือการเจรจาสันติภาพ 
กับฝ่ายผู้ที่ เห็นต่างดังที่ เคยมีการทําผลสํารวจเมื่อต้นปี ๒๕๖๒ ว่าประชาชนในพื้นที่  
๖๕ เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าการพูดคุยสันติภาพเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหา อีกทั้ง 
เมื่อช่วงปี ๒๕๖๓ ก็ปรากฏว่ามีหลายฝ่ายได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการเพื่อให้เกิด 
การเจรจาสันติภาพ ดังนั้นในงบประมาณปี ๒๕๖๔ การเจรจาสันติภาพจึงจะต้องเป็นวาระ 
ที่สําคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ แต่นี่เป็นเรื่องที่ตลกร้ายครับท่านประธาน 
คือแม้ทิศทางของการแก้ไขสถานการณ์จะมุ่งไปสู่การเจรจาสันติภาพและมีแผนยุทธศาสตร์ 
ที่จะนําชายแดนภาคใต้กลับสู่สภาวะปกติ แต่ปรากฏว่ารายละเอียดของงบประมาณ 
กลับเปลี่ยนไปจากเดิมน้อยมาก ผมขอแบ่งประเภทของโครงการต่าง ๆ ตามแผนบูรณาการนี้ 
ออกเป็น ๔ ส่วน ๑ . คือโครงการด้านการเยียวยาและฟื้นฟูกระบวนการสันติภาพ   



๔๘๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๓๗/๒ 
 
๒. โครงการด้านการพัฒนา  ๓. โครงการด้านความมั่นคง  ๔. โครงการด้านการปรับทัศนคติ
และโฆษณาชวนเชื่อ เราจะเห็นว่าแม้งบแผนบูรณาการจะลดลง แต่เมื่อดู สัดส่วน 
ของงบประมาณแล้วเรากลับพบว่างบประมาณโฆษณาชวนเชื่อ ยังคงเป็นงบในส่วนที่มี
สัดส่วนมากที่ สุดคือ ๔๒ .๑ เปอร์ เซ็นต์ ตามมาด้วยงบความมั่นคงที่มี สัดส่วนอยู่ที่  
๓๕.๘ เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่งบกระบวนการสันติภาพที่ควรจะได้รับความสําคัญเป็นอย่างสูง
กลับมีสัดส่วนแค่เพียง ๑๖.๔ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น สัดส่วนงบทุกประเภทจึงแทบไม่ต่าง 
จากปีที่แล้วเลย ปัญหาคือว่าแทนที่รัฐบาลจะพิจารณาว่าแต่ละโครงการนั้นสมควรมีอยู่
หรือไม่ หากโครงการใดมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง มีวาระแอบแฝงที่ไม่เป็นคุณต่อการสร้าง
สันติภาพ สร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหาก็ไม่ควรให้งบเลยแม้แต่บาทเดียว แต่ส่ิงที่รัฐบาล 
ทําให้เราเห็นคือแค่ลดงบให้พออ้างได้ว่าทําตามยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้พอเอาหน้ารอด 
ต่อสภาได้เท่านั้น โครงการเจ้าปัญหาต่าง ๆ ยังถูกเก็บไว้ทั้งหมดมีอะไรบ้างเราลองมา
พิจารณากัน --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๓๘/๑ 
 
ขอเริ่มด้วยโครงการด้านโฆษณาชวนเชื่อครับท่านประธาน ทุกท่านยังจําโครงการส่งเสริม 
และเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องได้ เราเคยอภิปรายกันไปแล้วว่าแท้ที่จริงคืองบในการล้างสมอง 
ส่งทหารเข้าโรงเรียนไปปลูกฝังค่านิยมแบบทหารให้กับนักเรียน พยายามครอบงําประชาชน
ให้คิดแต่ในแบบที่กองทัพต้องการ ปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้ว โดนด่าเละเทะ โครงการนี้จึงหายไป
จากเอกสารงบประมาณทั้งหมดเลย แต่ที่หายไป หายไปแค่ชื่อครับ เพราะเรากลับพบว่า 
มีโครงการที่ชื่อว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เข้ามาแทนที่  
ในแบบท่ีรายละเอียดแทบจะถอดแบบกันมาเลย ยกตัวอย่างของ กอ.รมน. ที่ต้ังงบเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ๑๑๒ ล้านบาท ตัวกิจกรรมยังเขียนเหมือนเดิมว่าเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ 
ความจริงที่ถูกต้อง มีตัวชี้วัดเดิม ๆ อย่างการเปลี่ยนแนวคิดของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงรวมถึง 
เด็กอายุ ๑-๕ ขวบ สรุปว่าท่านเอาแค่เปล่ียนชื่อครับ เนื้อแท้ยังเหมือนเดิม นี่คือความพยายาม 
ที่จะตบตาสภาใช่หรือไม่ เพราะในเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลเห็นว่าสภาไม่พอใจกับโครงการนี้เลย 
เปล่ียนชื่อก็ส้ินเรื่อง พฤติกรรมแบบนี้คือการเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นเพียงแค่ตรายาง
เหมือนสมัย สนช. ใช่หรือไม่ คิดแค่ว่าเอกสารสวย ๆ ก็เอามาให้สภาเห็นชอบได้แล้วอย่างนั้นหรือ
ต่อด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและฐานข้อมูลความมั่นคง ปีนี้ได้มีการตั้งงบ
เอาไว้ที่ ๙๒๖ ล้านบาท เพิ่มข้ึนมา ๑๗ ล้านบาท ในจํานวนนี้เป็นข่าวกรองเชิงรุกของ กอ.รมน. 
ถึง ๓๖๙ ล้านบาท โครงการนี้แท้ที่จริงคือการสร้างสายข่าว ซ่ึงก็เคยอภิปรายไปแล้วว่า 
คือการสร้างความแตกแยก หวาดระแวงกันในพื้นที่ เปิดช่องให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีและ 
การคอร์รัปชัน นอกจากนี้ กอ.รมน. ก็ยังมีงบสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชน  
เพื่องานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ ซ่ึงอยู่นอกแผนบูรณาการอีก ๖๖๕ ล้านบาท  
เท่ากับว่า กอ.รมน. มีงบเพื่อสร้างความแตกแยกในพื้นที่ ๑,๐๓๔ ล้านบาท ในการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจของ ส.ส. วิโรจน์ จากอดีตพรรคอนาคตใหม่ ซ่ึงวันนี้อยู่ร่วมกันกับผมในพรรคก้าวไกล 
ตัวท่าน ส.ส. วิโรจน์ได้เคยกล่าวถึงเว็บไซต์ (Website) พูโลนี ดอท บล็อกสปอต ดอท คอม 
(pulony.blogspot.com) ที่สนับสนุนโดย กอ.รมน. ในการทําปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร 
หรือไอโอ (IO) ในพื้นที่ชายแดนใต้ ซ่ึงเป็นการสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน ยุยงให้เกิด
ความไม่สงบต่อไป ท่านทราบไหมครับว่าเมื่อเช้านี้ผมลองเปิดเว็บไซต์ (Website) นี้ 
ดูอีกครั้งปรากฏว่ายังอยู่ และยังอัปเดต (Update) บทความ สร้างความแตกแยกจนถึงทุกวันนี้  



๔๘๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๓๘/๒ 
 
โจมตีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน โจมตีประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลอย่างไม่มีหยุดหย่อน  
นี่คือส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรองด้วยหรือเปล่า นี่คือส่วนหนึ่งของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนหรือเปล่าครับท่านประธาน  
อีก ๑ โครงการข่าวกรองที่ สําคัญของ กอ .รมน .  คือการติดต้ังกล้องวงจรปิดครับ  
เป็นโครงการผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึงปี ๒๕๖๕ มีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น  
๖๑๑ ล้านบาท เรื่องนี้น่ากังวลอย่างไร คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและ 
สิทธิมนุษยชนเราเคยลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อไปตรวจสอบการใช้มาตรการของรัฐ  
เราพบว่าทิศทางของงานข่าวกรองของฝ่ายความม่ันคง เริ่มหันไปใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
มากข้ึน ดังนั้นเราจะพบเห็นการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อจับภาพบุคคล ระบบการจดจํา
เอกลักษณ์ทางร่างกายนํามาบังคับใช้มากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเลือกปฏิบัติและปราศจาก 
ความยินยอม -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๒๓๙/๑ 
 
ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดข้ึนจริง คือการเก็บดีเอ็นเอ (DNA) ของบุคคล  ท่านประธาน
ทราบไหมว่าทุกวันนี้ตํารวจและทหารได้ดําเนินการเก็บดีเอ็นเอ (DNA) ของประชาชนในพื้นที่
ชายแดนใต้เป็นจํานวนมาก ทั้งการเก็บแบบพุ่งเป้าไปที่พี่น้องชาวมุสลิมที่มีครอบครัว 
ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อความไม่สงบ และการเก็บแบบเหมารวมกลุ่มบุคคล
ในชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะถูกเก็บหลายครั้งซ้ํา ๆ กันไป จากข้อมูลที่ผมได้รับ 
ในปี ๒๕๖๒ มีผู้ที่ ถูกเก็บดีเอ็นเอ (DNA) ทั้งชาวบ้านทั่วไป เด็กนักเรียน ครู ผู้สูงอายุ  
รวมเป็นจํานวนกว่า ๖๐๐ คน และยังปรากฏว่าทหารเกณฑ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
ที่ถูกเกณฑ์เข้ามา ๑๙,๐๐๐ คน ถูกขอให้ยินยอมให้เก็บดีเอ็นเอ (DNA) เช่นกัน นี่คือ 
การละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคล  นี่คือการปฏิ บั ติ ต่อพลเมืองราวกับเป็นผู้ ต้องสงสัยว่า 
จะก่ออาชญากรรม ซ่ึงเป็นการขัดต่อหลักการให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริ สุทธิ์  
ผมอยากจะถามใจของเพื่อน ส.ส. ทุกท่านว่า หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดข้ึน อาจจะเกิดข้ึนใกล้
กับสภาแห่งนี้ ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาบังคับเก็บดีเอ็นเอ (DNA) จากพวกเราทุกคน 
ถามว่าพวกเราจะรู้สึกอย่างไร อีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องการลงทะเบียนซิม (SIM) โทรศัพท์มือถือ 
๒ แชะ อัตลักษณ์ นี่คือนวัตกรรมที่เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลบุคคลในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ติดตามตัว โดยบังคับให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะซื้อซิม (SIM) ใหม่  
หรือใช้ซิม (SIM) เดิมให้มาลงทะเบียนผ่านระบบนี้ โดยจะต้องถูกเก็บข้อมูลรูปถ่ายและ 
บัตรประจําตัวประชาชน ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ระบบนี้ค่อย ๆ คืบคลานจากชายแดนภาคใต้ 
มาสู่ประชาชนทั่วไปทั้งประเทศ ทุกวันนี้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าซ้ือซิม (SIM) ใหม่ก็จะต้อง 
ถูกเก็บข้อมูลเช่นกัน แต่สําหรับผู้ใช้ซิม (SIM) เดิมอาจจะไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ เฉพาะคนที่
ซ้ือซิม (SIM) ใหม่เท่านั้นที่จะต้องลงทะเบียน เรื่องนี้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและ 
กสทช. เคยมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนว่า 
ที่ไม่บังคับในแบบเดียวกันกับที่บังคับใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เพราะกลัวว่าหากทํา 
แบบเดียวกันจะถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ ซ่ึงก็น่าประหลาดใจไม่น้อยว่าทําไมการบังคับ 
กับพี่น้องมุสลิมที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านกลับไม่กลัวว่านี่คือการละเมิดสิทธิ ดังนั้น 
ส่ิงที่ท่านทําและความมุ่งหมายลึก ๆ ในจิตใจของท่านจริง ๆ แล้วท่านกําลังรอโอกาสบางอย่าง
ที่จะปฏิบัติกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเช่นเดียวกับที่เกิดข้ึนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 



๔๙๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๒๓๙/๒ 
 
หรือไม่  ท่านประธานครับ  การกําหนดงบประมาณเช่นนี้ รวมทั้ งการคงกฎหมาย 
อย่าง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ในชายแดน
ภาคใต้ เป็นแนวนโยบายที่เกิดจากความไม่ไว้วางใจประชาชน ไม่เชื่อในกระบวนการพูดคุย 
คิดแต่ว่าต้องใช้กฎหมาย ต้องใช้อาวุธและโฆษณาชวนเชื่อเข้าครอบงํา ถ้าต้องการสันติสุข
กลับคืนสู่ชายแดนภาคใต้จริงรัฐบาลจะต้องไม่ทํางบประมาณแบบนี้ ที่ผมร่ายยาวมาทั้งหมดนี้ 
ก็เพื่อจะบอกว่าส่ิงที่รัฐบาลกําลังทําอยู่คือการใช้พื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นห้องทดลองมนุษย์
ที่มีชื่อว่าจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อทดสอบนวัตกรรมต่าง ๆ ในการควบคุม เก็บข้อมูล และล้างสมอง 
ประชาชน โดยมีคนในพื้นที่กว่า ๒ ล้านคน เป็นหนูทดลองกลุ่มแรกสุด ทดลองใช้สายข่าว
แบ่งแยกประชาชนเพื่อให้ปกครองได้ง่ายข้ึน ทดลองใช้โฆษณาชวนเชื่อล้างสมองประชาชน
ให้เป็นเครื่องมือปราบปรามประชาชนด้วยกันเอง ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ติดตามบุคคล
ไม่ให้เล็ดลอดสายตาของรัฐไปได้ ทดลองหยอดงบเจรจาสันติภาพแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ  
เพื่อต่อความหวังลม ๆ แล้ง ๆ ให้ประชาชนยอมทนต่อรัฐบาลต่อไป วันนี้รัฐบาลอาจจะยัง 
ไม่พร้อมจึงทดลองเฉพาะชายแดนใต้ไปก่อน วันหน้าสบโอกาสเมื่อใดท่านก็ค่อยเอามาใช้ 
ทั้งประเทศ ท่านประธานครับ หากสภาจะยังสนับสนุนงบประมาณแบบที่ เป็นอยู่นี้  
ก็ไม่แตกต่างกับการราดน้ํามันเข้าไปในกองไฟที่เผาเงินภาษีของคนไทยทั้งประเทศ ------------ 
 

 - ๒๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๔๐/๑ 
 
ผลาญชีวิตและอนาคตของพี่น้องชายแดนภาคใต้ให้กลายเป็นเถ้าธุลี หากรัฐบาลยังคงจัดสรร
งบบนฐานของความไม่ไว้วางใจประชาชนตั้งแต่ต้น แล้วจะยังเหลืออะไรให้ประชาชนไว้วางใจ
รัฐได้ และเมื่อประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐแล้ว กระบวนการไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนถาวรก็คงไม่มีทาง
เกิดข้ึนได้ หากรัฐบาลมีความจริงใจต่อประชาชนก็จงล้มเลิกโครงการโฆษณาชวนเชื่อเสีย  
ปรับลดงบความมั่นคงให้ลงมากกว่านี้ หยุดงานข่าวกรองที่รุกลํ้าข้อมูลส่วนบุคคลแบบล้นเกิน 
หยุดสร้างสายข่าวท่ีเปรียบเสมือนทูตแห่งความแตกแยก แล้วเอางบเหล่านั้นมาเพิ่มพูนให้กับ
กระบวนการสร้างสันติภาพ การเยียวยาประชาชนที่ถูกกระทําโดยรัฐ การสร้างพื้นที่ที่ผู้คน
อยู่ร่วมกัน โดยยังคงอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้ได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ พิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงใจ ให้เห็นผ่านการจัดสรรงบประมาณที่ท่านได้จัดสรรมา 
สําหรับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผมขอยืนยันว่าผมไม่อาจยอมรับการเอาภาษี
ของประชาชนมาเปิดห้องทดลองเช่นนี้ให้ดําเนินการต่อไปได้ และขอเรียกร้องให้เพื่อน ส.ส. 
ทุกท่านร่วมกันใช้ ๑ เสียงที่ท่านมี ปิดห้องทดลองอันชั่วร้ายนี้ อย่าปล่อยให้เพื่อนมนุษย์
เพื่อนร่วมชาติของพวกเราต้องกลายเป็นเพียงหนูลองยา และอย่าปล่อยให้ลูกหลานของเรา
ต้องเป็นเหยื่อรายต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ก่อนที่ท่านวัชรพลจะอภิปรายนะครับ ผมขอแจ้งรายชื่อท่านผู้ที่จะต้องเตรียมตัว  
จากท่านวัชรพลก็เป็นท่านคมเดช ไชยศิวามงคล  ท่านอัฏฐพล โพธิพิพิธ  ท่านอมรัตน์  
โชคปมิตต์กุล แล้วก็ท่านวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เชิญท่านวัชรพลครับ 
   นายวัชรพล โตมรศักด์ิ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม วัชรพล โตมรศักด์ิ โคราช พรรคชาติพัฒนา ก่อนอื่นผมขออนุญาต 
ท่านประธานได้กราบขอบคุณไปยังท่านหัวหน้าพรรค คือท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ ท่าน ส.ส. 
ดล เหตระกูล และท่านสมัคร ป้องวงษ์ ที่กรุณาได้มอบหมายเวลาให้ผมได้เป็นตัวแทน 
ของพรรค ในการลุกข้ึนมาเพื่ออภิปรายในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยระยะเวลาเพียง  
๑๐ นาที เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะขออนุญาตได้ยกตัวอย่าง 



๔๙๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๔๐/๒ 
 
บางกระทรวงเพื่อที่จะเป็นการเสนอแนะ แนะนํา แล้วก็อยากจะกราบฝาก เพราะเหตุการณ์
ที่ผมได้ลุกข้ึนมาพูดนี้ก็เพื่อจะกราบเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  
และผมเองก็มีความเชื่อมั่นว่าในงบประมาณในปี ๒๕๖๕ และปีต่อ ๆ ไปจะมีการเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลท่ีผมกราบเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่า ที่มาของงบประมาณในครั้งนี้ จํานวน ๓.๓ ล้านล้านบาท 
เราได้จากการจัดเก็บเป็นรายได้สุทธิอยู่ที่ ๒,๖๗๗,๐๐๐ ล้านบาท และขณะเดียวกัน 
เป็นงบประมาณขาดดุลที่ต้องกู้ ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ส่ิงที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้ก็อยากจะ
บอกว่า ด้วยเงื่อนไขอันจํากัดที่ประเทศไทยเราเกิดวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในเรื่อง 
ของปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในเรื่องของภัยแล้ง และต่อเนื่องมาถึงในเรื่องของการที่ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณในปี ๒๕๖๓ นั้นเกิดความล่าช้า 
จนกระทั่งเรามาเจอวิกฤติปัญหาในเรื่องของโควิด-๑๙ (COVID-19) จึงทําให้ปัญหา 
ของรัฐบาลและประเทศไทยเรา หรือแม้กระทั่งต่างประเทศได้เกิดปัญหาในการที่จะต้องหา 
เม็ดเงินในการที่จะมาเยียวยา มาแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประชาชน และงบประมาณ  
ในการที่จะพัฒนาประเทศชาติ ที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดเหล่านี้ ท่านประธานครับ ผมอยากจะ
กราบเรียนเพียงส้ัน ๆ ว่าประเทศไทยเรามีรายได้จากการส่งออก จากผลผลิตทางการเกษตร 
จากการท่องเที่ยว --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๔๑/๑ 
 
ท่านประธานทราบไหมครับว่าทั้งหมดเหล่านี้รวมรายได้ทั้งหมดที่ลดลงในปี ๒๕๖๒  
เป็นจํานวนเงินถึง ๒,๐๐๐ ล้านบาท ที่เราเกิดปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และนอกเหนือ 
ไปกว่านั้นในงบประมาณที่เกิดข้ึนของแต่ละปี ต่อจากนี้ไปเราจะมีปัญหาในเรื่องของงบผูกพัน
ข้ามปี ในปี ๒๕๖๔ เราจะมีงบผูกพันข้ามปี จํานวน ๒๔๖,๒๒๔.๒ ล้านบาท และถ้ารวมตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๔ เราจะมีเงินผูกพันข้ามปีถึง ๑.๑๙๙๓๘๗ ล้านล้านบาท  
นั่นหมายความว่าต่อจากนี้ ไปในงบประมาณต่าง ๆ นั้นจะเกิดปัญหาในปีต่อ ๆ ไป  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาที่เกิดข้ึน ผมขออนุญาตได้กราบเรียนท่านประธาน 
โดยยกตัวอย่างของงบประมาณในปีนี้ที่อยากจะขออนุญาตแนะนําให้กับทางรัฐบาลครับ 
  ๑. ในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ในปี ๒๕๖๓ ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
๑๐๘ ,๐๗๔ ล้านบาท แต่พอมาปีนี้ ไ ด้มีการตั้งงบเพิ่มข้ึนเป็น ๑๑๒ ,๘๗๙ ล้านบาท  
ที่ผมอยากจะขออนุญาตได้เจาะลึกก็คือในเรื่องของกรมชลประทาน ในปี ๒๕๖๔ ได้ต้ังงบไว้ 
๗๕,๕๘๔ ล้านบาท ผมได้ลงไปดูในรายละเอียดของเล่มขาวคาดแดงที่ทางกระทรวงได้ส่ง
ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านประธานทราบไหมครับว่าได้มีการประกาศภัยพิบัติ 
ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน มีภัยพิบัติเกิดข้ึน
ทั้งส้ิน ๒๓ จังหวัด ๑๔๑ อําเภอ ๗๔๙ ตําบล ๖,๖๕๗ หมู่บ้าน นั่นหมายความว่ารัฐบาล 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดําเนินการในการที่จะหางบประมาณปัญหาน้ํา 
ที่มีปัญหาเรื่องของภัยแล้ง ไม่อย่างนั้นรายได้ของประเทศก็จะหายไป แต่ในงบประมาณ 
ยังตอบโจทย์ไม่ได้ด้วยเงื่อนไขของงบประมาณที่จํากัด ผมถึงอยากจะฝากไปทางคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องว่าท่านโปรดกรุณาได้ดูแลปัญหาที่เกิดข้ึนของ ๒๓ จังหวัดนี้ก่อน และนอกเหนือ
ไปกว่านั้นนั้นที่ผมอยากจะแนะนําไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ถึงเวลาแล้วครับ 
ที่ในส่วนของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ จะต้องหันมาช่วยกันหารายได้ เพิ่มรายได้ให้กับ
ประเทศ เพราะเรามีรายจ่ายประจําของแต่ละปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ถึง ๗๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ 
ผมอยากจะแนะนําไปถึงกรมวิชาการเกษตรว่าทําไมท่านไม่ลองคิดในเรื่องของการจัดทํา
งบประมาณในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ยกตัวอย่างที่ผมเคยพูดที่จังหวัดนครราชสีมา  
มีการทดลองเลี้ยงโคพันธุ์โคราชวากิว สร้างรายได้เนื้อวัวจากกิโลกรัมละ ๓๐๐ บาท  
เป็นกิโลกรัมละ ๓,๐๐๐ กว่าบาท ถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปให้กับพี่น้องประชาชน  



๔๙๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๔๑/๒ 
 
นั่นหมายความว่า พี่น้องเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มเติมข้ึนมา นอกเหนือจากนั้นผมวกเข้ามา
ที่กระทรวงคมนาคม ซ่ึงปีนี้ได้รับงบประมาณถึง ๑๙๓,๕๕๔ ล้านบาท ส่ิงที่ผมอยากจะ 
กราบเรียนไปถึงท่านรัฐมนตรีและรัฐบาล ทําไมกระทรวงนี้ไม่พยายามที่จะหารายได้ 
ยกตัวอย่างเช่นโคราชขณะนี้รัฐบาลได้ดําเนินการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ (Motorway) สาย ๖ 
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ ถนนบางช่วงได้แล้วเสร็จแล้ว แต่ผมก็แปลกใจว่าโครงการนี้ลงทุนไปถึง 
๘๔ ,๖๐๐ ล้านบาท ทําไมเพิ่งมาเปิดประมูลพีพีพี กรอส คอสต์ (PPP Gross cost)  
การร่วมลงทุนกับเอกชน -------------------------------- ---------------------------------------------- 
 

- ๒๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๔๒/๑ 
 
ในการที่จะเป็นการจัดเก็บรายได้ ถ้ารัฐบาลเร่งดําเนินการแล้วเสร็จช่วงไหน เปิดช่วงนั้น  
มีการเก็บรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเชื่อมั่นว่าท่านประธานเวลาเดินทางกลับที่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านจะเห็นบนถนนมอเตอร์เวย์ (Motorway) วันนี้เปิดไฟ ถนนต่าง ๆ ที่สร้าง
บางช่วงเสร็จแล้ว เขื่อนลําตะคองไปถึงอําเภอขขามทะเลสอ ผมได้สืบถามไปทางวิศวกร  
เขาบอกว่าถ้าปล่อยถนนอย่างนี้ไว้ จอยต์ (Joint) รอยต่อที่ถนนเสร็จแล้วถูกแดด ถูกฝน 
ปัญหาต่าง ๆ ก็คือถนนเราจะต้องมาดําเนินการในการที่จะซ่อมแซม แล้วก็ไม่ทราบว่า 
จะมีปัญหาในการเปิดใช้ในอนาคตหรือเปล่า ที่ผมแนะนําครับ ต้องรีบดําเนินการในการที่จะ
เปิดใช้และเก็บรายได้ให้กับประเทศชาติ 
  อีกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาหลักของโคราช 
ก็คือการจราจรที่ติดขัดที่สุดบนถนนทางหลวงผ่าเมือง สาย ๒ เส้นนี้ได้มีการทําอีไอเอ (EIA) 
ต้ังแต่ปี ๒๕๖๑ แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยจนกระทั่งวันนี้อุโมงค์แยกพีกาซัส อุโมงค์แยกประโดก  
ใช้เงินประมาณพันกว่าล้านบาท จะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในวัน ๆ หนึ่ง ประมาณ 
๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ คัน และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือบนถนนเส้นนี้จะรองรับความเจริญ 
จากมอเตอร์เวย์ (Motorway) สาย ๖ กับถนนสายใหม่ที่จะสร้างขึ้นของทางหลวงชนบท 
สาย ๑๑๒๐ ตรงนี้น่าจะมีครับ จะเป็นการแก้ไขปัญหาและจะเป็นการพัฒนาเมือง แล้วก็ 
จะเป็นการยกระดับการเจริญเติบโต พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  ในประเด็นสุดท้าย ผมอยากจะกราบฝากไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ถึง ๒๙,๙๓๕ ล้านบาท ผมอยากจะฝากไปถึง
กรมทรัพยากรธรณี ส่ิงนี้เป็นเรื่องสําคัญ เพราะการท่องเที่ยวคือรายได้ ผมขอขอบพระคุณ
ท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดรายได้ 
กับการท่องเที่ยว โคราชเสียดายอย่างหนึ่ง ในช่วงโควิด (COVID) ที่ผ่านมา แรกเริ่มเดิมที
ยูเนสโก (UNESCO) จะมาตรวจในเรื่องของการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ผมขอต่อเวลา
นิดเดียวครับท่านประธาน ไม่ถึง ๑ นาที ที่พื้นที่ธรณีโลก เขาเรียกว่าจีโอพาร์ก (Geopark) 
โคราชขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีได้เซ็นให้ยูเนสโก (UNESCO) มาตรวจสอบ โคราชเรามี ๒ แห่ง
แล้วที่เป็นยูเนสโก (UNESCO) ที่อําเภอปากช่องและที่อําเภอวังน้ําเขียว ถ้าเราได้พื้นที่ 
ธรณีโลกของจีโอพาร์ก (Geopark) ที่ ๕ อําเภอในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา เราจะได้ 



๔๙๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๔๒/๒ 
 
ทริปเพิลคราวน์ (Triple crown) จะมีนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่จํานวนมหาศาล  
นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าในงบประมาณต่อ ๆ ไปอยากที่จะเห็นการคิดในเรื่องของ
การพัฒนาคน พัฒนาแบบแผน และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการสร้างรายได้ให้กับประเทศ  
  ท้ายท่ีสุดผมขอฝากไปถึงทางรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับ ผมอยากจะ
เห็นการใช้จ่ายงบประมาณนี้ด้วยความโปร่งใส ให้สมประโยชน์คุ้มค่า และสําคัญไปกว่านั้น 
ก็คือผมอยากจะเห็นงบประมาณต่อจากนี้ไปได้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทําอย่างไรที่จะหาทางออกให้กับการทํางบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติ 
ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านวัชรพลนะครับ ต่อไปเชิญท่านคมเดช ไชยศิวามงคล ครับ 
  นายคมเดช ไชยศิวามงคล (กาฬสินธุ์)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
ผม คมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย เขต ๓ จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านประธานครับ  
การจัดงบประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาท ผมวิเคราะห์ดูแล้วมีความสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลาย 
ของประเทศในระยะสั้นและระยะยาว ท่านประธานครับ การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านความมั่นคง ในด้านสังคมการจะเชียร์รัฐบาลให้เกิดความนิยม
ทําง่ายครับ ในด้านการเมืองก็เป็น ๒ แง่ด้วยกัน มีคนรัก คนชัง ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล  
ก็เชียร์กันง่ายอีกเหมือนกัน ในด้านความมั่นคงเราได้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร  
จากการเป็นทหาร จากการเป็นนายพลก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของท่าน ------------------- 
 
               - ๒๔๓/๑ 
 
 
 
 
  



๔๙๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๒๔๓/๑ 
 
แต่อย่างนี้ครับท่านประธาน เรื่องธุรกิจด้านเศรษฐกิจจะเชียร์อย่างไรก็เชียร์ไม่ได้ ตัวเลข 
ถูกบล็อก (Block) ไว้หมดครับ ตัวเลขการจัดเก็บภาษี ตัวเลขคนตกงาน ตัวเลขเอ็นพีแอล 
(NPL) ตัวเลขการติดลบในการส่งออก ตัวเลขติดลบจีดีพี (GDP) ของประเทศ ตัวเลขเป็นหนี้
สาธารณะ ตัวเลขที่เป็นหนี้ของครัวเรือน อันนี้ไปยากครับ เพราะว่าตัวข้อมูลต่าง ๆ เป็นตัวเลข 
ที่ระบุไปชัดเจน ไม่มีทางจะผิดเพี้ยนไปจากนี้ได้ ตัวเลขครัวเรือนตก ๑๓ ล้านล้านบาท อย่างนี้ 
ตกครัวเรือนหนึ่งไม่ตํ่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนี้ที่เกิดข้ึน ท่านประธานครับ 
การบริหารจัดการของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้านด้วยกัน เป็นข้อมูลเก่า จากปี ๒๕๖๓  
การจัดสรรงบประมาณจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมกับเดือนเมษายน 
เพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้กับการบริหารการจัดการตัวนี้ ไม่ส่งผลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
หลังจากโควิด (COVID) ตัวเลขการจัดเก็บภาษีต้ังแต่มีการปฏิวัติ วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม 
ปี ๒๕๕๗ เป็นตัวเลขติดลบ ๕ ปีซ้อน และพอมาปีที่ ๖ เราย้อนหลังไปสัก ๓ เดือน ปรากฏว่า 
มีโควิด (COVID) เกิดข้ึนในประเทศไทย ส่ิงหนึ่งที่ล้มระเนระนาดก็คือการบริหารจัดการของ
ประเทศ ซ่ึงมี ๑. การท่องเที่ยว  ๒. การส่งออก ๓. การจัดเก็บภาษี  ๔. การจัดสรรงบประมาณ 
ในด้านการเงิน การคลัง ท่านประธานครับ มีตัวเลขหนึ่งที่น่าห่วงใยที่สุดก็คือตัวเลขของ 
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องอาศัยคนที่เข้ามาเที่ยวจากต่างประเทศถึง 
๙๐ เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ประเทศไทยเที่ยวกันเองเป็นวงเงินประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่า
ช่วงเดือนนี้หรือเดือนก่อนประมาณเดือนหนึ่ง ทางภาคใต้ซ่ึงมีโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวท้ังหมด ประมาณ ๑,๘๐๐ แห่ง ประกาศขายโรงแรมไม่ตํ่ากว่าครึ่งหนึ่ง  
จากข่าวสารข้อมูลปรากฏว่าประเทศจีนเริ่มมาติดต่อขอซื้อ ประเทศสิงคโปร์มาติดต่อขอซื้อ
เกี่ยวกับโรงแรม และข้อมูลตัวหนึ่งที่เกิดข้ึนปรากฏว่าสายการบินนกแอร์ประกาศยุติการทํา
ธุรกิจการบิน แสดงว่าการท่องเที่ยวมันไปยาก ไปไม่ไหว เพราะตัวเลขของการติดโควิด (COVID) 
ของโลกประมาณ ๑๐ ล้านคน ตายไปประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน และเราจะแก้ไขปัญหา
อย่างไร การท่ีท่านจัดสรรงบประมาณ ถ้าเราดูจากงบประมาณปี ๒๕๖๓ ต่อเนื่องกันมาถึง 
ปี ๒๕๖๔ ปรากฏว่าทางกระทรวงกลาโหมได้จัดงบประมาณผูกพันในวงเงิน ๖๓,๓๘๓ ล้านบาท 
พบว่ามีโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดงบประมาณผูกพัน ต้ังแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
มีจํานวน ๙ โครงการ เป็นวงเงินถึง ๔๕,๗๔๐ ล้านบาท ทําไมต้องซื้ออาวุธครับท่านประธาน  



๔๙๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๒๔๓/๒ 
 
เรือดําน้ําเอาไปทําอะไร แก้ไขปัญหาโควิด (COVID) ได้หรือเปล่า ยืดเยื้อมามาอย่างไร 
ปรากฏว่าหลังจากวันที่ ๓ มีนาคม ปี ๒๕๖๓ -------------------------------------------------------  
   
                       - ๒๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๔๔/๑ 
 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อหนี้ ผูกพันข้ ามปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๓ จํานวน  
๑,๔๗๐ โครงการ เป็นวงเงินกู้ในงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๗,๖๐๒.๒ ล้านบาท มีวงเงินตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จํานวน ๔๓ โครงการ วงเงิน ๑๑๑,๒๕๐ ล้านบาท เงินจํานวนนี้ 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท และวงเงินที่ เกิด ข้ึนในการจัดสรรงบประมาณ จากสมัย 
ท่านนายกรัฐมนตรีปู วงเงินเกี่ยวกับเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญที่รวมอยู่ ในงบกลาง 
ตกประมาณ ๑๓๒,๒๗๗ ล้านบาท ประมาณปี ๒๕๕๗ ปรากฏว่าปี ๒๕๖๔ งบประมาณ 
ซ่ึงเป็นรายจ่ายประจําตัวนี้ตกเข้าไปถึง ๓๐๐,๔๓๕ ล้านบาท บวก ลบ คูณ หาร แล้ว  
งบผูกพันของกระทรวงกลาโหมกับงบที่ จัดเข้าไปในรายจ่ายประจําเกี่ยวกับเบ้ียหวัด 
บําเหน็จบํานาญ รวมแล้ว ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท การคาดการว่าจะเก็บเงินงบประมาณ 
ได้ประมาณ ๒.๕-๒.๖ ล้านบาท และกู้เงินอีก ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ปรากฏว่าเงินกู้ทั้งหมด
กลายเป็นงบผูกพันและรายจ่ายประจํา ท่านจะเอางบที่ไหนไปลงทุน พรรคเพื่อไทย 
เคยดําเนินการการบริหารจัดการประเทศก่อนมีการปฏิวัติรัฐประหาร ถ้าท่านจําได้ท่านคงจะ
จําได้ว่าพรรคเพื่อไทยได้ดําเนินการโดยการมุ่งไปที่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนี่พรรคเพื่อไทย
มองว่าเป็นกําลังซื้อของประเทศ แล้วก็มาต่อด้วยธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) แล้วก็มาต่อด้วย
ภาคอุตสาหกรรม การเก็บเงินภาษีอากร และมาต่อด้วยการส่งเสริมภาคแรงงาน พรรคเพื่อไทย
เคยดําเนินกิจกรรมตรงนี้มา ทําให้ข้าวราคาไม่ตํ่ากว่า ๑๒,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท อ้อยราคา  
๑,๒๐๐ บาทต่อตัน มันสําปะหลัง ๒.๕๐-๓ บาท ยางพาราประมาณ ๘๐ บาท ปรากฏว่า
เศรษฐกิจตรงนี้หมุนเวียนครับ แก้ไขปัญหาหนี้สินได้ในภาคเกษตร ภาคชาวบ้าน ส่งผล
เกี่ยวกับกําลังซื้อเข้ามาภาคเอสเอ็มอี (SMEs) ภาคเอสเอ็มอี (SMEs) ทําให้ลูกหลาน 
ของชาวบ้านสามารถมีงานทําตลอด ทําให้ภาคครัวเรือนมีรายได้ถึงปีละไม่ตํ่าว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ปีหนึ่งไม่ตํ่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท เดี๋ยวผมชี้ให้เห็นครับท่านประธาน แรงงานจากลูกหลาน 
ที่ไปทํางานอยู่กลุ่มอุตสาหกรรม สมมุติฐานว่าสามารถหาเงินได้เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๕,๐๐๐ คูณ ๑๒ เดือน ตก ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จากเกษตรกรรม ข้าว มันสําปะหลัง 
อ้อย ยาง มีราคาอย่างต่ําก็มีรายได้ไม่ตํ่ากว่า ๕๐,๐๐๐-๑๕๐,๐๐๐ บาท ๒ ตัวนี้ ทําให้
ชาวบ้านมีรายได้ต่อครัวเรือนในเกณฑ์กลาง ๆ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาทต่อครัวเรือน  



๕๐๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๔๔/๒ 
 
ครัวเรือนหนึ่งถ้ารายได้ตํ่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปไม่ได้ ไปไม่ไหว ตัวรายจ่ายบังคับทั้งหมด 
ตัวรายจ่ายอะไรที่เกิดข้ึนท่านประธาน ๑. ค่าน้ํามัน สมมุติฐานว่าวันหนึ่ง ๑๐๐ บาท  
ตกเดือนหนึ่งเท่าไร ๓,๐๐๐ บาท ปีหนึ่ง ๓,๐๐๐ กว่าบาท ถ้าน้ํามันขึ้น ค่าแก๊สข้ึน ค่าไฟขึ้น 
รวมกันแล้วค่ามือถือ มือถือมีครัวเรือนหนึ่งไม่ตํ่ากว่า ๓ เครื่อง เติมมือถือ ๒๐ บาท ๒ เครื่อง 
๖๐ บาท เดือนหนึ่งเท่าไร เกือบ ๒,๐๐๐ บาท ปีหนึ่ง ๒๔,๐๐๐ บาท ค่าดํา ค่าหว่าน ค่าไถ  
ค่าปุ๋ย ค่าดอกเบี้ยในระบบ ค่าดอกเบ้ียนอกระบบ ค่านมเด็ก ค่าเทอม เปิดเทอมต้องหาอะไร
ไปจํานอง จํานําทั้งหมด -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๔๕/๑ 
 
ภาระตรงนี้เงิน ๕,๐๐๐ บาท ช่วยได้ในระยะสั้น และเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้ว ผมถามว่า 
ทางรัฐบาลมีมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน ผมเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเกี่ยวกับโควิด (COVID) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทที่ผมถามดู งบเยียวยา
ไม่ใช่งบที่เป็นปัญหาเพราะว่ากระจายไปหมดแล้ว ตก ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท งบเกี่ยวกับ
สาธารณสุข ๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไปได้ เอสเอ็มอี (SMEs) ๔๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
เกี่ยวกับต๋ัวเงิน ตก ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่งบ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปรากฏว่า 
ไปเอางบต่าง ๆ ที่ตกจากการตีตกทั้งหมด ประมาณช่วงปี ๒๕๖๓ ส่งเข้ามาตัวเลขตก
ประมาณ ๑.๒ ล้านบาท เงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่งเข้ามา ๑.๒ ล้านบาท ประมาณ 
๔๐,๐๐๐ กว่าโครงการ ผมถามทางสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า
ท่านมีเกณฑ์ในการใช้จ่ายอย่างไรบ้าง เกณฑ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ ๔ มาตรการต่าง ๆ ผมว่าไม่ได้
เอื้อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด (COVID) เลย และอีกอย่างหนึ่งการเข้าไปเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ผมมองแล้วช่วงที่มีการจัดงบประมาณตามพระราชกําหนดเกี่ยวกับ
เงินงบประมาณ ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบ แต่ต้ังขึ้นมาเฉย ๆ ๔๙ คน 
ปรากฏว่ายังไม่มีการตรวจสอบ ยังไม่ได้รับข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งมาท่ัวประเทศ ๑.๒ ล้านบาท 
ยังไม่ตกถึงมือคณะกรรมาธิการเลย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
บอกว่าต้องรอให้ ครม. ผ่านก่อนแล้วถึงเอามา ผมถามว่าต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบ 
เป็นเส้นแบ่งเดียวกัน ถ้าข้อมูลตกมาถึงเรานี่เราสามารถตรวจสอบได้ว่ามีคุณค่าไหมในการ 
ใช้งบประมาณ แต่ถ้าหลังจากผ่าน ครม. ไปแล้วเป็นตรายางไปแสตมป์เฉย ๆ ครับ  
ก็แสดงว่าแบ่งเค้กกัน เพราะฉะนั้นด้านเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะพูดเชียร์กันได้เลย 
โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีประกาศต่อสาธารณชนว่าท่านไม่เก่งเรื่องธุรกิจเลย คําพูดคํานี้
คําเดียว ทําให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นทั้งระบบ นี่ผมตีแผ่ให้ฟังด้านนี้ ผมตีแผ่อีก ๓ ด้าน
ด้วยกัน ด้านหนึ่งที่น่าหนักใจที่สุดคือด้านสังคม  
   (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นายคมเดช ไชยศิวามงคล (กาฬสินธุ์)  :  ท่านประธานท่านดูรูปนี้ ที่ผมขอไป
มีอยู่ ๓ รูป ทําไมถึงจําเป็นต้องเอารูปมาข้ึนสภาเที่ยวนี้ เป็นวันเวลาที่ผมได้รับข่าวมา 
เมื่อวาน ท่านประธานทราบไหมครับ ตําบลกุดจิก อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  



๕๐๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๔๕/๒ 
 
ลูกชายไปขอเงินแม่ ขอไปทําไมรู้ไหมครับ ตํารวจสอบสวนรับสารภาพว่าขอเงินไปซื้อยาบ้า
ขอเงินไปซื้อยาบ้า แล้วทําอย่างไร แม่ไม่ให้ มีเงินอยู่ ๒๐ บาท ไปซ้ือน้ํามันเผาบ้านตัวเอง  
อยู่ตําบลกุดจิก และมีจุดหนึ่งครับ ตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี ลูกไปขอเงินแม่
เหมือนกัน ขอไม่ได้เผาบ้านตัวเอง อําเภอยางตลาด เผาบ้านตัวเองอีก ในด้านสังคม ตัวเลข
ของ ป.ป.ส. ปรากฏว่าประเทศไทยมีคนติดยาเสพติดถึง ๑.๔ ล้านคน หลังจากท่านเอากัญชา
มาขยายผลปรากฏว่ามีคนติดกัญชามากที่สุดในโลก ท่านบริหารจัดการอย่างไร ประเทศไทย
จะง่อยเปลี้ยเสียขาไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหามีอยู่จุดเดียว -------------------  
 
                - ๒๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๔๖/๑ 
 
นายกรัฐมนตรีขาดวุฒิภาวะในด้านวิชาการ เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าท่านนายกรัฐมนตรี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขาดอีคิว (EQ) เอ็มคิว (MQ) และไอคิว (IQ) ตํ่ากว่าเกณฑ์ครับ  
ท่านไม่สามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการนั่งโต๊ะนั้นได้อีกต่อไป สุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลาย 
ของประเทศครับท่านประธาน กราบขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณอรรถพลครับ 
  นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ (กาญจนบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ผม นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต ๕ พรรคพลังประชารัฐ 
วันนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงได้มีการต้ังงบประมาณสําหรับปีนี้ไว้ ๓.๓ ล้านล้านบาท เพื่อที่จะเป็นกรอบ
ให้กับหน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีนี้เป็นการดําเนินงานงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ก็จะเห็นได้ว่า
การจัดสรรงบประมาณ ผมเองก็เห็นมาตั้งแต่มีการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ๑ ล้านล้านบาท  
๒ ล้านล้านบาท และปีนี้ข้ึนมา ๓ ล้านล้านบาท ก็เห็นว่าการกําหนดรายได้ของหน่วยงาน 
ที่คาดว่าจะมีรายได้สุทธิ ๒ .๖๗๗ ล้านบาท แล้วก็มีการกู้ เพื่อชดเชยการขาดดุลอีก 
๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็น ๓.๓ ล้านล้านบาท ส่ิงที่ผมกังวลแล้วก็อยากจะฝากถาม 
ถึงทางรัฐบาลก็คือว่า ในปีนี้มีเหตุการณ์สถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus 2019) ซ่ึงมีผลทําให้เศรษฐกิจในประเทศได้ชะงักงันหรือว่าชะลอตัวไป 
อาจจะทําให้รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ๒.๖๗๗ ล้านบาทนี้ ผมก็กลัวว่าจะมีปัญหาหรืออาจจะ
กระทบกระเทือนต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็เลยอยากจะฝากถึงทางท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซ่ึงถือว่าเป็น
หัวหน้าคณะรัฐบาล และถือโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณทั้งหมดที่จะได้มีโอกาสนํางบประมาณที่ได้ผ่าน
สภาผู้แทนราษฎรไปบริหารประเทศเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและเป็นประโยชน์ 
กับพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในส่วนของงบประมาณ  
ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ส่ิงหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงทางรัฐบาลก็คือว่าผมเอง 



๕๐๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๔๖/๒ 
 
ได้มีการพบกับพี่น้องประชาชนตาดํา ๆ ซ่ึงทุกครั้งที่มีโอกาสได้เจอเขาก็จะเฝ้ารอคอย 
ถึงงบประมาณที่จะทําทาง ทําถนน ไปให้กับพี่น้องประชาชนที่ผมเห็นว่าเกิดมาแล้ว  
ทางเข้าบ้านก็ไม่มีถนนที่จะลาดยาง ไปทีไรเขาก็ชะเง้อรอคอยงบประมาณที่จะลงไปถึง
อยากจะฝากไปถึงทางรัฐบาลให้ช่วยดูแล เพราะว่าประเทศไทยยังมีอีกหลายส่วน  
เมื่อวานนี้ก็มีทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้นํารูปถนนที่เป็นลูกรังและทุรกันดาร
ยากลําบาก ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๔๗/๑ 
 
ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีก็มีพื้นที่ทั้งทางอําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี เป็นป่าเป็นเขา
ยังมีถนนที่พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาเขาเดินทางด้วยความยากลําบาก ก็อยากจะให้ 
ทางส่วนของกระทรวงคมนาคมช่วยดูแลพี่น้องตาดํา ๆ ซ่ึงเขาอาจจะมีรายได้น้อย ก็ให้เขามี
โอกาสได้เดินทางคล่องขึ้น และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาราคาสินค้า 
ทางการเกษตร ทางพี่น้องประชาชนก็ฝากมาถึงทางรัฐบาลด้วยว่าทุกปีจะมีปัญหาเรียกร้องกัน
ในเรื่องของสินค้าราคาเกษตร จะเป็นเรื่องอ้อยก็ดี เรื่องมันสําปะหลัง หรือแม้กระทั่ง 
เรื่องยาง เรื่องปาล์ม และอีกหลาย ๆ อย่าง คิดว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีนี้  
คงจะสามารถที่จะไปเอื้อเฟื้อหรือว่าดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของสินค้าการเกษตร  
ในเมื่อจะทําให้สินค้าการเกษตรดีข้ึนได้ก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของภัยแล้ง ปัญหาเรื่องภัยแล้ง
ปัจจุบันก็มีแทบทุกพื้นที่ อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องภัยแล้ง พี่น้องประชาชน  
มีความเดือดร้อน บางที่แหล่งน้ําก็ไม่พอที่จะใช้ คิดว่างบประมาณปี ๒๕๖๔ นี้ก็สามารถที่จะ
ลงไปช่วยเหลือจุนเจือพี่น้องต่าง ๆ เพื่อให้ในส่วนของเขาได้มีโอกาสทํามาหากิน หรือสร้าง 
ค่าครองชีพให้เขาได้สูงขึ้นต่อไปในอนาคต และสุดท้ายต้องขอขอบคุณที่ได้มีโอกาส 
มาอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นะครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชญิคุณอมรัตน์ครับ  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
จากจังหวัดนครปฐม ท่านประธานคะ ๖ ปีผ่านไปกับยุค คสช. ต่อมาถึงยุคการสืบทอด
อํานาจจากกลุ่มคนหน้าเดิม เพิ่มเติมด้วยกลุ่มพายเรือให้โจรนั่ง ได้ทําให้ประเทศเรา 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านอมรัตน์
ผมขอความกรุณา ผมว่าคําพูดที่ว่า กลุ่มพายเรือให้โจรนั่ง จะเป็นการใส่ร้ายกล่าวหาคนอื่น 
ผมไม่อยากให้ใช้คําพูดที่รุนแรงในการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรของพวกเรา ขอให้
ปรับปรุงนะครับ ขอให้แก้ไขตรงนี้นะครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ท่านประธาน มาถึงกลุ่มที่สนับสนุน คสช. ให้เป็นรัฐบาล ประเทศเราได้ถดถอยจนกระทั่ง 



๕๐๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๔๗/๒ 
 
ถูกจัดให้ติดอันดับ ๑ ของโลกในเรื่องความเหลื่อมลํ้าทางด้านเศรษฐกิจ แต่ที่น่ากลัว 
ไม่แพ้กันและเป็นความเหลื่อมลํ้าที่คู่ขนานมากับความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจก็คือ 
ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงความยุติธรรม ประเทศที่ความยุติธรรมกลายเป็นของหายาก 
อย่างเช่นประเทศไทย จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและมีสิทธิที่จะลุกลามบานปลาย  
มีปัญหาร้ายแรงไม่แพ้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ถึงเวลาท่ีเราจะต้องยอมรับว่าประเทศ 
ของเรามีสภาวะการยกเว้นการใช้กฎหมายให้กับคนบางกลุ่ม กระบวนการยุติธรรม 
ของประเทศเรายังล้าหลังและเหลื่อมลํ้าซํ้าเติมคนจน คนด้อยโอกาสที่เป็นคนส่วนใหญ่ 
หลายสิบล้านคนของประเทศ ดิฉันจะขอกล่าวถึงกองทุนยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์และกรมบังคับคดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่าย 
ปี ๒๕๖๔ เริ่มที่กองทุนยุติธรรม ท่านประธานคะ อะไรที่เกี่ยวกับคําว่ายุติธรรมของประเทศนี้
ก็มักจะมีปัญหาอยู่ตลอด แล้วก็อาภัพไม่ได้รับการเหลียวแล กองทุนยุติธรรมมีหน้าที่
ช่วยเหลือในการเข้าถึงกฎหมายให้กับประชาชน เช่น ช่วยประกันตัว ช่วยให้มีการพิจารณา
ปล่อยตัวผู้ต้องหาระหว่างดําเนินคดี ทั่วประเทศเป็นงานที่หนักมาก แต่งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรก็มีน้อยมากเช่นเดียวกัน   
   (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 
               - ๒๔๘/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๔๘/๑ 
 
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานดูตามตาราง 
ปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ กองทุนยุติธรรมถูกปรับลดงบลงอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียงปีละ 
๑๕๐ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ลดลงมาตามลําดับ แม้จะน้อยแล้ว 
ยังไม่พอ ในความน้อยนี้มีความเหลื่อมลํ้าในการจัดสรรงบประมาณ ขอตารางต่อไป  
ท่านประธานจะเห็นว่าเงินที่จัดสรรมาช่วยเหลือให้กับเรื่องสิทธิและเสรีภาพ กลุ่มคนที่ถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในปี ๒๕๖๒ ไม่น่าเชื่อ ได้รับจัดสรรเงินไปช่วยเหลือเพียง  
๑.๗๔ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ลองเทียบกับคนกลุ่มอื่นดู กลุ่มอื่นที่ได้รับปล่อยตัวชั่วคราว  
กลุ่มไหน ๆ ก็ได้กัน ๗๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่อะไรที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพจะมีปัญหา  
ดิฉันไปหาต้นเหตุมาแล้วนะคะ ที่มีปัญหาก็เพราะว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการอยู่ ข้อหนึ่ง เขาบอกว่าส่ิงที่ทําไปจะต้องไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อย 
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ถ้าขัดกับความสงบเรียบร้อยก็จะไม่ถูกพิจารณาอนุมัติ 
ช่วยเงินโดยคณะกรรมการ แต่ท่านประธานคะ ประชาชนในประเทศเราจํานวนมาก  
เช่น  มี ปัญหาพิพาทกรณีที่ ดิน  กรณีรุ ก ป่า  หรือกรณีคนที่ มีทั ศนะทางการ เมือง 
ไม่ตรงกับรัฐบาล ไม่ตรงกับกองทัพ ถ้าออกมาแสดงความคิดเห็นก็จะถูกจับยัดเยียดคดี 
เกี่ยวกับความมั่นคงทั้ งหมด และคนกลุ่มนี้จะฟาวล์ (Foul) คนกลุ่มนี้จะหมดสิทธิ 
ในการได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม เพราะไม่ผ่านกฎเกณฑ์การพิจารณา 
ในข้อที่ว่าห้ามขัดต่อความสงบเรียบร้อย ท่านประธานตามดิฉันมาท่ีกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ กรมนี้มีหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตกเป็นแพะรับบาปและตกเป็น 
เหยื่อของอาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนให้กับ 
เหยื่ออาชญากรรม กรมนี้มีปัญหา ๓ ข้อ ต้ังแต่ยื่นเรื่อง ก็จะมีความซับซ้อนเรื่องเอกสาร 
ซ่ึงชาวบ้านทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย มาจนถึงขั้นการอุทธรณ์ นี่ขนาดต้องใช้มืออาชีพ 
มาช่วยค่ะ เพราะฉะนั้นชาวบ้านจะรอไม่ไหว ความยุติธรรมที่มาช้าก็คือความอยุติธรรม 
อย่างหนึ่ง หลาย ๆ คนรอที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้ แล้วก็หมดหวังที่จะได้รับ 
ในชาตินี้ ไม่สามารถจะได้รับทันท่วงที ดิฉันอยากชวนท่านประธานและยกเคส (Case)  
อยู่เคสหนึ่ง (Case) เมื่อเดือนที่แล้วคุณธเนตร อนันตวงษ์ หรือคุณตูน เหยื่อที่ถูกศาลอาญา
ตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากคดีไปตรวจสอบทุจริตที่โครงการอุทยานราชภักด์ิ เขาติดคุกฟรี 



๕๐๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๔๘/๒ 
 
ไปเป็นเวลา ๓ ปี ๑๐ เดือน ๑,๐๐๐ กว่าวัน และอยู่ในข่ายที่จะต้องได้รับเงินชดเชย เยียวยา
จากกองทุนนี้ จะจ่ายเขาไหวไหมคะ เป็นจํานวนเงินหลายแสนบาท และตอนนี้เขากําลัง 
หาอาชีพทําในต่างจังหวัด จะเริ่มต้นจากร้านขายไอศกรีมก็ไม่มีทุน แล้วเมื่อไรเงินจากกองทุนนี้ 
จะไปถึงมือธเนตร ต้องรอจนกว่าจะถึงศาลฎีกา ซ่ึงก็อีกไม่ทราบว่าเป็นเวลากี่ปี   
   มาถึงกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์เป็นกรมที่แทบจะใหญ่ที่สุดในกระทรวงยุติธรรม 
แทนที่จะถูกปรับงบประมาณให้เพิ่มข้ึน แต่ในปีนี้กรมราชทัณฑ์ถูกปรับลดงบประมาณลดลง
ถึงเกือบ ๒๓ ล้านบาท เมื่อมาพูดถึงกรมราชทัณฑ์ พูดถึงเรือนจําทําให้ดิฉันนึกได้ค่ะ  
ประเทศเรามีอะไรแปลก ๆ  บางทีคนที่ควรจะต้องอยู่ในเรือนจําก็กลับไปอยู่ในทําเนียบ  
และบางทีผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ควรจะต้องอยู่ในเรือนจําก็ต้องเวียนว่ายตายเกิด เดินเข้า ๆ ออก ๆ 
เรือนจํากัน สถานการณ์คนล้นคุกในบ้านเรามีมายาวนาน อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเรามี
กฎหมายอาญาเป็นจํานวนมาก และมีการลงโทษด้วยการจําคุกอย่างฟุ่มเฟือยเกินไป ขณะนี้
เรามีนักโทษในเรือนจํา ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน ในเรือนจํา ๑๔๓ แห่งทั่วประเทศ ซ่ึงมีจํานวนมาก
เป็นอันดับ ๖ ของโลก นักโทษในเรือนจําของเรามีมากเป็นอันดับ ๓ ในเอเชีย (Asia) และมีมาก
เป็นอันดับ ๑ ในประเทศอาเซียน (ASEAN) ไม่น่าเชื่อนะคะ พื้นที่สําหรับนักโทษจะนอน 
เฉล่ียแล้วจะมีคนละไม่ถึง ๑ ตารางเมตรเท่านั้น ที่ผ่านมาแอมเนสตี อินเตอร์เนชันนัล 
(Amnesty International) พยายามเรียกร้องให้กรมราชทัณฑ์นําข้อกําหนดแมนเดลา 
(Mandela) ซ่ึงเป็นข้อกําหนดต่ําสุดของยูเอ็น (UN) มาใช้ ---------------------------------------- 
 
                - ๒๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๔๙/๑ 
 
เช่น เรื่องความแออัดในเรือนจํา เรื่องสุขภาวะ และเรื่องการให้งดใช้โซ่ตรวนกับนักโทษค่ะ  
แต่จนถึงบัดนี้ เราก็ยังมีการใช้โซ่ตรวนนักโทษอยู่ แสดงถึงระดับสิทธิมนุษยชนที่ตกตํ่า 
ลงมากท่ีสุดของบ้านเราในช่วงหลาย ๆ ปีหลังมานี้ นักโทษมีชีวิตอย่างถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่านวันผ่านคืนในเรือนจําอย่างทุกข์ทรมาน และส่ิงนี้มีผลในการฟื้นฟูพฤติกรรมของเขา 
เมื่อกลับเข้าสู่สังคมปกติ รวมทั้งโครงการที่จะบําบัดนักโทษ ที่จะเตรียมความพร้อมให้
นักโทษกลับเข้ามาสู่สังคมจํานวน ๘ โครงการ ท่านประธานทราบไหมว่ามีนักโทษมีสิทธิที่จะ
เข้าร่วมโครงการเพียง ๔ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เหตุเกิดมาจากงบประมาณไม่พอค่ะ เพราะฉะนั้น  
ส่ิงนี้คือจะทําให้อัตราการทําผิดซํ้า อัตราการเวียนกลับมาในเรือนจํามีสูงมากในประเทศเรา  
   มาถึงกรมสุดท้ายคือกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีก็เช่นกันมีงานเพิ่มข้ึน  
แต่ถูกปรับลดงบประมาณลงไปถึง ๙๐ ล้านบาท ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนของกรมบังคับคดี แบ่งได้
เป็น ๒ ส่วน ท่านประธานจําครั้งต้มยํากุ้งไครซิส (Crisis) เมื่อปี ๒๕๔๐ ได้ไหมคะ หลังจาก
วิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งนั้น กรมบังคับคดีจะมีงานเข้ามาเพิ่มมากมายเกี่ยวกับการบังคับคดี
ทางแพ่ง เช่นเดียวกันกับวิกฤตโควิด ๑๙ (COVID 19) ในครั้งนี้ก็เช่นกัน อยากจะทราบว่า
กรมบังคับคดีได้เตรียมความพร้อมอย่างไร สําหรับคดีความทางเศรษฐกิจ คดีความ 
ทางการเงิน ที่จะถาโถมเข้ามาที่กรมแห่งนี้ อีกประการหนึ่ง ที่เป็นเรื่องที่เพิ่มงานให้กับ 
กรมบังคับคดีอย่างขนานหนัก แทนท่ีจะไปตั้งเป็นกรมใหม่ก็เอามาฝากไว้ให้กับกรมบังคับคดี 
งานใหม่ในส่วนนี้นี้มีชื่อว่า สํานักงานบังคับทางปกครอง ซ่ึงจะต้องมีอํานาจบังคับคดีทางแพ่ง
ให้กับหน่วยราชการทั่วประเทศ จริง ๆ แล้วปริมาณงานมาก สมควรที่จะต้องถูกต้ังเป็นกรม 
แต่ว่าเนื่องจากงบประมาณไม่พอจึงแทรกเอามาตั้งเป็นสํานักงานอยู่ในกรมบังคับคดีด้วย  
ท่านประธานคะ ความเสมอภาค ความยุติธรรมหาได้ยากมากในประเทศของเรา การจัดสรร
งบประมาณต่อไปดิฉันอยากให้คํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ถึงเรื่องศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ให้มากท่ีสุด เพื่อยกระดับประเทศเราให้เทียบเทียมกับนานาอารยประเทศค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านวรศิษฎ์ครับ ก่อนที่ท่านวรศิษฎ์จะอภิปรายนะครับ ผมขอแจ้งล่วงหน้า  
 



๕๑๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๔๙/๒ 
 
๔ ท่านนะครับ จากคุณวรศิษฎ์แล้วก็เป็นนางสาวปิยรัฐชย์ ติยะไพรัช  นายนริศ ขํานุรักษ์  
แล้วก็นายอับดุลอายี สาแม็ง  นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ เชิญคุณวรศิษฎ์ครับ 
   นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (สตูล)  :  ท่านประธานที่เคารพครับ ผม วรศิษฎ์ 
เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่อง
ของการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ผมอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับฟังปัญหาของพี่น้อง 
ชาวจังหวัดสตูล และได้จัดสรรงบประมาณลงไปแก้ปัญหา ยกตัวอย่าง เช่น การขยายถนน
แยกนิคม-สวนเทศ ซ่ึงเป็นการขยายถนนให้เป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทางกว่า ๒๐ กิโลเมตร 
การขยายถนนเส้นทุ่งดินลุ่ม-ทุ่งหว้า รวมไปถึงการตั้งคณะทํางานเพื่อจะเดินเรื่องในเรื่องของ
สะพานสตูล-เปอร์ลิส งบพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา นอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ
การขาดแคลนน้ําในพื้นที่อําเภอทุ่งหว้า โดยเฉพาะในพื้นที่แนวชายทะเลก็ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากการประปาส่วนภูมิภาคเข้าไปแก้ปัญหาให้ในส่วนนี้ ซ่ึงก็ต้องขอบคุณทุกกรม 
ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล 
ท่านประธานครับ ประเด็นที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายก็คือในเรื่องของโครงการ 
รับเบอร์ เฟนเดอร์ แบริเออร์ (Rubber Fender Barriers) หรือว่าแบริเออร์ (Barrier)  
หุ้มยางพาราและรับเบอร์ ไกด์ โพสต์ (Rubber Guide Post) หรือว่าเสาหลักนําทางจากยางพารา 
เป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ โดยท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้นน้ํา และกระทรวงคมนาคมเป็นปลายน้ํา  
 

 - ๒๕๐/๑ 
 

 
 
 
 
 



๕๑๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๕๐/๑ 
 
หลังจากที่ได้ทําการศึกษาข้อมูล ท่านประธานครับ ผมกล้าที่จะพูดว่าโครงการนี้เป็นโครงการ
ที่ เปรียบเสมือนการยิง ปืนนัดเดียวแต่ไ ด้นกสามตัว  เราได้ประโยชน์ ในเรื่ องของ 
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มข้ึน ประโยชน์ทางด้านของกรประหยัดงบประมาณ
ทางด้านสาธารณสุข รวมไปถึงสุดท้ายนี้สําคัญมาก เป็นประโยชน์ที่พี่น้องชาวสวนยาง 
จะได้รับอย่างมากมาย การนํายางมาผลิตเป็นแบริเออร์ (Barrier) ก่อนหน้านี้ได้มีการทดสอบ
ในเรื่องของความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและจากต่างประเทศที่ได้รับ 
การยอมรับจากมาตรฐานความปลอดภัยสากล แล้วก็ได้ผลการทดสอบว่าแบริเออร์ (Barrier) 
สามารถที่จะลดแรงกระแทกและป้องกันการเสียหลักไม่ให้รถเหินข้ามถนนไปอีกฝ่ังหนึ่งได้ 
รวมถึงเสาหลักนําทางก็เช่นเดียวกัน ได้มีการใช้รถจักรยานยนต์ติดเซนเซอร์ (Sensor)  
ไปทดสอบการชน ผลปรากฏว่าสามารถที่จะลดแรงกระแทกได้อย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงเมื่อ 
เกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะเบาลง ความปลอดภัยของผู้ขับข่ีก็จะสูงขึ้น 
และแน่นอน เมื่อความปลอดภัยบนถนนสูงขึ้นแล้ว ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะลดลงเป็นเงาตามตัว  
   สุดท้ายครับท่านประธาน กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ดูแลเรื่องของการสัญจร
ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และโจทย์ก็คือว่าจะทํางานอย่างไรให้วันนี้ 
พี่น้องชาวสวนยางได้ประโยชน์ด้วย จริง ๆ แล้วหลาย ๆ คนบอกว่าการนํายางมาแปรรูป
เพื่อที่จะใช้งานทางด้านคมนาคมไม่ใช่เรื่องใหม่ ถูกต้องครับ ก่อนหน้านี้เราเคยเอายางมาผสม
เพื่อที่จะทําถนน อย่างเช่น พาราเอซี (Para Ac) ที่พวกเราคุ้นเคยกัน แต่ท่านทราบไหมว่า 
ต้นทุน ๑๐๐ บาทจากการทําถนน เป็นเงินต้นทุนที่มาจากยางพาราที่จะไปถึงพี่น้องชาวสวนยาง
จริง ๆ แค่ประมาณ ๕ บาทเท่านั้นเอง ซ่ึงการนํายางมาทําแบริเออร์ (Barrier) กับเสานําทาง
นี่ต่างกัน ต้นทุน ๑๐๐ บาท ในการทําแบริเออร์ (Barrier) กับเสานําทางนี่เป็นต้นทุนที่มา
จากยางพารามากถึง ๗๐ บาท นั่นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของปริมาณการใช้ยาง
ระหว่างการทําถนนและการทําแบริเออร์ (Barrier) ต่างกันอย่างชัดเจน และปริมาณยางที่จะ
นํามาใช้ตลอด ๓ ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๓  ปี ๒๕๖๔  ปี ๒๕๖๕ นี่ ก็มีปริมาณสูงถึง  
๑ ล้านตัน ซ่ึงเป็นปริมาณที่ สูงมาก ผลท่ีจะเกิดข้ึนก็คือปริมาณดีมานด์ (Demand)  
ของยางพาราก็จะสูงขึ้น แล้วก็จะส่งให้ราคาขยับตัวสูงขึ้นไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงในเบื้องต้น 



๕๑๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๕๐/๒ 
 
โครงการนี้จะถูกนําไปใช้กับถนนที่มี ๔ ช่องจราจรขึ้นไป ที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
เป็นผู้รับผิดชอบ ลองคิดดูถ้าเกิดว่าเรามีการขยายขอบเขตออกไป ถ้าเรานําไปใช้กับถนนที่มี 
๒ ช่องจราจร หรือว่าไปใช้กับเส้นทางที่หน่วยงานอื่น ๆ ดูแล เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่าง ๆ ที่มีโครงข่ายถนนอยู่ทั่วประเทศ จะทําให้สัดส่วนความต้องการใช้ยางพารานี่จะสูงขึ้น
อย่างมหาศาล และจะส่งผลโดยตรงกับราคายางพาราภายในประเทศเช่นเดียวกัน และที่สําคัญที่สุด 
แบริเออร์ (Barrier) กับเสาหลักนําทางจะถูกผลิตและถูกซ้ือจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
โดยตรง โดยไม่ผ่านบริษัทใหญ่ ๆ ต่าง ๆ โดยไม่ผ่านกลุ่มนายทุนต่าง ๆ อย่างที่หลาย ๆ ท่าน
เป็นห่วง ข้อนี้ เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุด เพราะว่ารายได้จะถูกส่งตรงเข้ากับสหกรณ์และ 
พี่น้องชาวสวนยางโดยตรง โดยที่ไม่มีใครมาตัดหน้า ด้วยความสงสัย ผมก็หาข้อมูลลึกลงไปอีก 
ก็ได้มีการปรึกษาพูดคุยกับพี่น้องชาวสวนยาง รวมไปถึงชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง 
จังหวัดสตูล ซ่ึงเป็นสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการผลิตตัวอย่างแบริเออร์ 
(Barrier) ออกมา เขาบอกว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะเข้ามาส่งเสริมโดยการสนับสนุน
งบประมาณในการเสริมกําลังเครื่องจักร ให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
และยังบอกว่านี่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาราคายางพาราอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวสวนยาง 
ก็เป็นได้ โดยท่ีเราอาจจะไม่ ต้องไปง้อตลาดต่างประเทศมากเหมือนทุกทีที่ ผ่านมา  
ซ่ึงก็จะตรงกับวลีที่พวกเราเคยได้ยินกันมาเนิ่นนานว่า ไทยทํา ไทยใช้ ไทยเจริญ และที่พวกเรา
เคยเถียงกันมาตลอดว่าจํานําดีกว่าประกัน ประกันดีกว่าจํานํา วันนี้ ถ้าเราสามารถ 
เพิ่มดีมานด์ (Demand) ในประเทศให้สูงขึ้นได้ ต่อไปเราไม่ต้องมานั่งเถียงเรื่องพวกนี้กันแล้ว 
ใช้วิธีนี้ทุกอย่างวิน (Win) หมด ทุกฝ่ายวิน (Win) หมด -------------------------------------------- 
 

 - ๒๕๑/๑ 
 
 
 
 
 



๕๑๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๒๕๑/๑ 
 
โครงการนี้นอกจากได้รับความเห็นชอบจากท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้ว ก็อยากจะขอขอบคุณ
ท่านรัฐมนตรีอีก ๓ ท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนั่นก็คือ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ท่านศักด์ิสยาม ชิดชอบ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์  
ที่ได้ร่วมกันคิดและวางนโยบายนี้ข้ึนมา และผมก็อยากจะฝากไปถึงในชั้นกรรมาธิการ
อยากจะให้มีการสนับสนุนโครงการลักษณะแบบนี้ เพราะยิ่งมีโครงการลักษณะแบบนี้ 
มากเท่าไร คนที่จะได้ประโยชน์มากท่ีสุดก็คือพี่น้องประชาชนครับ ขอบพระคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ครับ 
  นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ 
ท่านประธานคะ หลังจากที่ดิฉันได้รับทราบถึงข้อมูลในเรื่องของการหารายได้ และรายจ่าย
ของปี ๒๕๖๔ ดิฉันมีความกังวลและเป็นห่วงเป็นอย่างมากในเรื่องของสถานการณ์ตัวเลข
ของการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่านประธานคะ ดิฉันมี ๒ ประเด็นสําคัญ 
ที่อยากจะฝากท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   ประเด็นแรกในปี ๒๕๖๔ คาดการณ์ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๓.๓ ล้านล้านบาท โดยเพิ่มจากปี ๒๕๖๓ เดิมจาก ๓.๒ ล้านล้านบาท  
เพิ่มข้ึนมาอีก ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จะอยู่ที่ ๓.๓ ล้านล้านบาท ซ่ึงจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจําอยู่ที่ ๒.๕๒ ล้านล้านบาท 
คิดเป็น ๗๖.๕ เปอร์เซ็นต์จากรายจ่ายทั้งหมด และส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมีเพียงแค่ 
๖.๗ แสนล้านบาท คิดเป็น ๒๐.๖ เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายทั้งหมด ท่านประธานคะ 
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ถือว่าเป็นงบขาดดุล และต้องกู้มาจ่าย
ถึง ๖.๒ แสนล้านบาท และพอเราลงลึกในรายละเอียดกลับพบว่าค่าใช้จ่ายประจําเพิ่มข้ึน
จากเดิมคือปี ๒๕๖๓ ถึง ๑.๒ แสนล้านบาท การเพิ่มงบรายจ่ายประจําปีจากปี ๒๕๖๓  
ข้ึนอีก ๑.๒ แสนล้านบาทน้ัน ในขณะที่เอกชนเขาขอลดเงินเดือน เขาขอเลิกจ้าง ทําให้มี
ประชาชนบางส่วนกลับไปอยู่ในถิ่นฐานของตัวเอง หากเรานํางบที่เพิ่มข้ึนก้อนนี้ไปเป็นต้นทุน 



๕๑๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๒๕๑/๒ 
 
ของการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่จะขาดแคลนทั่วโลกในอีก ๕-๖ เดือนข้างหน้า  
ก็จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชน สู่คนจน ไม่ใช่เจ้าสัว จะถือได้ว่าถ้าเรานํางบ
ก้อนนี้มาใช้ได้จริง ๆ ก็จะเป็นการใช้นโยบายการคลังที่ได้ทั้งลดความเหลื่อมล้ํา เกิดความ
ทวีคูณทางด้านเศรษฐกิจ และสร้างความแข็งแรงให้เศรษฐกิจฐานราก ท่านประธานคะ  
งบค่าใช้จ่ายประจํา ๒.๕ ล้านล้านบาท ซ่ึงเป็น ๗๖.๕ เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ แทนที่เราจะปรับลด และทั้ง ๆ ที่สถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยเอง 
มีปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย รวมถึงสถานการณ์โควิด (COVID) ที่เกิดข้ึน แต่ทาง
รัฐบาลเองกลับปรับต้นทุนของตัวเองเพิ่มมากข้ึน ดิฉันเห็นว่าแนวทางนี้ไม่เพียงแต่จะ 
ไม่แก้ปัญหา แต่กลับจะสร้างปัญหาให้เพิ่มมากขึ้น และจะเป็นปัญหาต่อเนื่องในระยะยาว 
ดิฉันคิดว่าในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายประจํา หรือเงินเดือนของหน่วยงานราชการน่าจะเป็น
วิธีที่ช่วยประเทศชาติในระยะยาวได้มากกว่า และการที่ลดค่าใช้จ่ายประจําเป็นหนทางที่ง่าย 
เร็วและเห็นได้อย่างชัดเจน ถ้าเรามาวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ
หน่วยงานราชการ โดยท่ีเราใช้บ๊ิกดาต้า (Big data) หรือเอไอ (AI) มาประเมินผล และดูเลยว่า
หน่วยงานราชการไหนเป็นนอน-เพอร์ฟอร์แมนซ์ บูโร (Non-performance bureau) หรือว่า
เป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลงาน หรือที่แย่ไปกว่านั้นคือหน่วยงานราชการที่คิดว่าตัวเอง 
มีอํานาจและตัดสินตามดุลยพินิจของตัวเอง โดยไม่คํานึงถึงประชาชนหรือประเทศชาติเป็นหลัก 
   

 - ๒๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕๑๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๕๒/๑ 
 
ท่านประธานคะ เราอาจจะต้องค่อย ๆ ประเมิน เราจะปรับลด เราจะปรับปรุง หรือเราจะ
พัฒนา หรือแม้แต่กระทั่งจะยุบหน่วยงานราชการที่ไม่ก่อให้เกิดผลงานเพื่อให้ระบบราชการ 
ที่เหลืออยู่มีประสิทธิภาพได้สูงขึ้น ลดการเป็นหน่วยงานราชการที่เป็นแบบโอเปอเรเตอร์ 
(Operator) คือดําเนินการเอง  แล้วเปล่ียนเป็นหน่วยงานที่ เ ป็นแบบฟาซิ ลิ เทเตอร์ 
(Facilitator) ก็คือเป็นหน่วยงานราชการที่อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนคนไทย  
ซ่ึงถ้าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายอย่างงบจ่ายประจําลงได้ และนํามาลงทุนในงบลงทุน ดิฉันคิดว่า
น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจยังพอประทังตัวไปได้  
   อีกหนึ่งประเด็นที่ดิฉันมองว่ายังเป็นปัญหาอยู่ ก็คือในเรื่องของงบลงทุน  
งบลงทุน ๖.๗ แสนล้านบาท ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่แทบจะเป็นสัดส่วนเดิม ๆ ตัวเลขเดิม ๆ  
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓ ซ่ึงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจีดีพี (GDP) ติดลบ และความเหลื่อมล้ําก็สูงขึ้น
เรื่อย ๆ ช่องว่างของคนจนและคนรวยก็เหลื่อมล้ําเอามาก ๆ จนกลายเป็นอันดับ ๑ ของโลก 
ไปแล้ว โดยตลอดมาประเทศไทยเองวัดอัตราการพัฒนาของประเทศจากผลิตภัณฑ์มวลรวม
หรือจีดีพี (GDP) มาโดยตลอด ขอแค่ให้จีดีพี (GDP) เพิ่มข้ึน ก็ถือว่าประเทศพัฒนาข้ึนแล้ว 
แต่เราไม่ได้มองว่าจริง ๆ แล้วปัญหาในประเทศเกิดจากที่คนจนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีอะไร 
ติดตัวบ้าง ส่วนคนรวยก็รวยจนไม่รู้ว่าทรัพย์สินที่ดินมีมากมายขนาดไหน ซ่ึงที่ผ่านมา 
งบลงทุนก็จะเป็นการเอื้อให้กับกลุ่มเจ้าสัวหรือกลุ่มนายทุนมากกว่า อย่างพอเราพูดถึงเรื่อง
เมดิคัล ฮับ (Medical Hub) หรือว่าส่วนกลางทางด้านสุขภาพก็จะเกิดเจ้าสัวทางด้านนี้  
ถ้าเราพูดถึงเรื่องของด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานหรือเอนเนอร์จี เซกเคียวริตี (Energy 
security) ก็จะเกิดเจ้าสัวอีก การผูกขาดตัดตอนเกิดข้ึนในทุกระดับ การเอารัดเอาเปรียบ  
การผูกขาด อันตรายยิ่งกว่าอีก เพราะอยู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานแล้ว จนทําให้ประเทศไทย
เกิดความเหลื่อมล้ําเป็นอันดับ ๑ ท่านประธานคะ งบลงทุนนั้นถ้าเราพิจารณาและนํามาใช้
แก้ปัญหาให้อย่างตรงจุดน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้ในระยะยาว ยกตัวอย่าง
ปัญหาที่สําคัญ แล้วก็เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือปัญหาการว่างงานในปัจจุบัน จากข้อมูล 
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเองประเมินว่าแรงงานไทย 
มีความเส่ียงต่อการถูกเลิกจ้างถึง ๘.๔ ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นมากข้ึนเรื่อย ๆ  
และนี่ยังไม่รวมถึงกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ โดยเฉพาะเงินของ 



๕๑๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๕๒/๒ 
 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ เอง ซ่ึงดิฉันดูแล้วว่าในงบก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ 
การเข้าถึงแหล่งทุนเลย ถ้าเอสเอ็มอี (SMEs) เหล่านี้ไม่สามารถฝ่าวิกฤติตรงนี้ไปได้ก็จะทําให้
อัตราการว่างงานสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังนั้นดิฉันเห็นว่ารัฐบาลเองไม่ได้คํานึงถึงศักยภาพของคน
จากสถานการณ์จริงในยุคปัจจุบันทั้งที่คนตกงานกันถ้วนหน้า ถ้าประชาชนเดือดร้อน 
ไปทุกหย่อมหญ้า ไม่สามารถหารายได้ ไม่สามารถหากําไรได้จากการประกอบการ  
การจัดเก็บภาษีที่คาดการณ์ไว้ก็คือ ๒.๖๗ ล้านล้านบาท เราจะทําได้จริง ๆ หรือคะ  
และถ้าเราเก็บภาษีได้ไม่ตามเป้า ท่านจะทําอย่างไร ทั้ง ๆ ที่รายรับของเราก็ไม่ได้สูง อีกทั้งยัง
ไม่สามารถรับประกันการจัดเก็บรายได้ว่าจะตรงเป้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ แต่วิธีการ 
ใช้จ่ายก็ยังเหมือนเดิม หน่วยงานไหนใช้งบได้หมดก็ถือว่าเก่ง แต่ในทางกลับกันถ้าเรามอง 
ในภาคเอกชน ไม่ได้เอางบภาษีของประชาชนมาใช้ แล้วต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามา มีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน มีค่าใช้จ่ายต้นทุน ซ่ึงกว่าภาคเอกชนจะมีกําไรก็เกือบจะตายแล้ว แล้วยัง
ต้องมาเสียภาษีให้กับรัฐอีก ดิฉันเลยอยากจะขอเสนอให้เลิกวิธีคิดแบบคีย์ เพอฟอร์แมนซ์  
อินดิเคเตอร์ (Key Performance Indicator) หรือว่าที่เราเรียกว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพ -----  
 

 - ๒๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๕๓/๑ 
 
ถ้าเราเปลี่ยนความคิดจากท่ีหน่วยงานราชการใช้งบให้หมดแล้วถือว่าผ่านตัวชี้วัด และเปลี่ยน
มาเป็นคิดถึงเรื่องการใช้งบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตรงจุด เกาให้ถูกที่คันและคุ้มค่า 
กับเม็ดเงินที่ลงไปแบบเอกชนให้มากข้ึน ดิฉันคิดว่าจะเป็นผลดีต่อประชาชนคนไทย 
เป็นอย่างมาก และนี่คือเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพกว้าง ๆ ที่ดิฉันอยากเปรียบเทียบ 
ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน สําหรับการทํางบขาดดุลและทําการกู้เงิน โดยอ้างว่าหลาย ๆ 
ประเทศเขาก็ทํากัน แต่ไม่ได้คํานึงเลยว่าการที่ประชาชนจะสร้างรายได้เขาจะสร้างได้อย่างไร 
ทําให้ดิฉันมองไม่เห็นเลยว่าประเทศชาติจะก้าวต่อไปได้อย่างไร ประเทศชาติจะยกระดับ 
ได้อย่างไร การใช้งบประมาณรายจ่ายถือว่าเป็นนโยบายการคลังที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
แต่ดิฉันก็อยากจะให้ทางรัฐบาลได้คิด ได้ลองไต่ตรองว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขตัวเลข
งบประมาณนี้ได้หรือไม่อย่างไร ดิฉันอยากจะวอนขอทางคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล 
ช่วยคํานึงถึงประชาชนเป็นหลักและขอฝากคํา ๓ คํานี้ที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นแนวทางที่จะช่วย
ให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้ก็คือ ๑. เพิ่มรายได้  ๒. ลดรายจ่าย  ๓. ขยายโอกาส   
   สุดท้ายนี้สําคัญมาก ดิฉันอยากจะฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีทุกท่านให้หันหน้าเข้าหากันได้แล้ว  เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของ 
พี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศชาติเป็นหลัก เพราะเท่าที่ดิฉันได้นั่งฟังการอภิปราย 
ของเพื่อน ๆ สมาชิกมาตลอด ๒ วันนี้ทําให้เห็นว่าระหว่างคณะรัฐมนตรีเองเหมือนไม่ได้ 
เข้าประชุมด้วยกัน ไม่ได้วางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน และทางสํานักงบประมาณ
เองก็เหมือนจะแค่กอปปี (Copy) แล้วก็เอามาวางไว้ในแผนที่เผยแพร่ออกมา ดังนั้นดิฉัน 
จึงอยากจะขอให้ท่านได้ช่วยซิงโครไนซ์ (Synchronize) หรือว่าช่วยผสมผสานงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับ พ.ร.บ. เงินกู้ ๑.๙ ล้านล้านบาท ให้สอดรับ 
สอดคล้องกันจะได้ใช้เงินได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศชาติ 
ของเรา ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านนริศ ขํานุรักษ์ เชิญครับ  
  นายนริศ ขํานุรักษ์ (พัทลุง)  :  ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ สําหรับร่างพระราชบัญญัติ 



๕๑๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๕๓/๒ 
 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงเรากําลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้
นั้น ผมคิดว่าเราต้องยอมรับว่าขณะนี้ประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง การเมือง และโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เรามีโค
วิด ๑๙ (COVID 19) ระบาด แต่ว่าหากไปดูในรายละเอียดของงบประมาณพบว่า
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ นี้ยังมีคําถามจากสังคมและจากเพื่อนสมาชิก 
ในสภาแห่งนี้ว่าเรายังจัดงบประมาณอยู่ในรูปแบบเดิม ก็คือ ๕ อันดับแรกที่ได้รับงบประมาณ
สูงสุดยังเป็น ๕ อันดับเดิม ๆ อยู่ นี่คือการจัดงบประมาณที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ที่จริงแล้ว
การจัดงบประมาณเพื่อตอบปัญหา การแก้ไขปัญหาที่สะสมกันมาและป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนใหม่  
แต่ว่าสําหรับการจัดงบประมาณในปี ๒๕๖๔ เป็นการจัดงบประมาณที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิม 
เพราะ ๕ อันดับแรกยังเป็น ๕ อันดับเดิม ๆ อยู่  ๒. ยังมีคําถามจากสังคมและเพื่อนสมาชิก
ตลอดระยะเวลาในสภาแห่งนี้ว่าการจัดงบประมาณในครั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่ควรจะเปลี่ยนแปลง
ไปบ้าง กลายเป็นว่ายุทธศาสตร์ยังเช่นเดิม เช่นจัดงบประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมเพียง ๓.๖ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงน้อยมากกับปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ
และเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก  ในขณะที่ จัดงบประมาณให้กับด้านความมั่นคงถึง  
๑๒.๖ เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่างบประมาณด้านส่ิงแวดล้อมถึง ๔ เท่า และยังมีคําถามจาก
สังคมเช่นกันว่าเมื่อโลกบอกว่าปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมากข้ึน  
ยังมีปัญหาอยู่ ทําไมการจัดงบประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจึงจัด 
แบบน้อยลงทุกปี  
    (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน)  
 
                - ๒๕๔/๑ 
 
 
 
 
 



๕๑๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๕๔/๑ 
 
   นายนริศ ขํานุรักษ์ (พัทลุง)  :  ผมยกตัวอย่าง การจัดงบประมาณด้านจัดการ
ป่าอนุรักษ์ ๓ ปี  ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ สําหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชลดน้อยถอยลงทุกปี ในขณะที่การป้องกันรักษาป่ายังจําเป็นจะต้องทํา เพราะว่า
ยังมีการบุกรุกป่าอยู่ การฟื้นฟูสภาพป่ายังจําเป็นจะต้องมีอยู่ เพราะการฟื้นฟูที่ผ่านมา 
ไม่ประสบความสําเร็จ และส่ิงสําคัญ กรมนี้ ต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้ได้เรียนรู้ เรื่อง 
สิทธิมนุษยชน เรื่องชนกลุ่มน้อย เพราะมีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีปัญหาคนอยู่ในพื้นที่ 
ป่าอนุรักษ์อีกร่วมล้านครัวเรือน และท้ายท่ีสุดกรมนี้ต้องมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์  
เรื่องโบราณคดี เพราะเรามีโบราณสถานในเขตป่าอนุรักษ์นี้มากมาย ไม่เช่นนั้นจะเกิดกรณี
เหมือนที่จังหวัดแพร่ โดยคนไม่มีความรู้เข้าไปทําลายส่ิงเหล่านี้ กรมนี้ยังต้องการงบประมาณ 
แต่ว่างบประมาณสําหรับกรมนี้ลดลงทุกปี  
  ด้านที่ ๒ ด้านควบคุมมลพิษ กรมนี้กราบเรียนท่านประธานว่าถ้าสถานการณ์
แบบนี้กรมนี้ต้องใหญ่ ทั่วโลกกรมนี้ใหญ่ ยกเว้นประเทศไทย ท่านดูงบประมาณสิครับ  
ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓  ปี ๒๕๖๔ ปีนี้ลดลงจากปีที่แล้ว ๘๗ ล้านกว่าบาท แล้วก็ตอน พ.ร.บ. 
โอนงบประมาณรายจ่ายคืนก็ปรับลดไป ๕๐ กว่าล้านบาทอีก ซ่ึงผมคิดว่าที่จริงแล้วกรมนี้
ควรจะเป็นกรมใหญ่ ควรจะได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างมาก เข้าไปแก้ไขปัญหา 
เพราะว่าหลังจากโควิด (COVID) เราพบว่าขยะทางการแพทย์หรือหน้ากากเพิ่มข้ึน  
๒ ล้านชิ้นต่อ ๑ วัน ซ่ึงเป็นภาระของกรมนี้ที่จะช่วยให้ความรู้ในการจัดการ ขยะดีลิเวอรี 
(Delivery) เพิ่มข้ึนทั่วประเทศ ๑๐-๑๒ เปอร์เซ็นต์ ส่วนในช่วงโควิด (COVID) ขยะดีลิเวอรี 
(Delivery) เพิ่มข้ึนถึง ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก็เป็นภารกิจกรมนี้เช่นกันครับ ส่วนขยะพลาสติก
เฉพาะทั่วประเทศเพิ่มข้ึน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าใน กทม. เพิ่มมาก เพิ่มข้ึนถึง ๖๒ เปอร์เซ็นต์ 
ผมจึงคิดว่าการจัดงบประมาณครั้งนี้สวนทางกับความเป็นจริง สวนทางกับโลก ซ่ึงให้
ความสําคัญในเรื่องมลพิษอยู่ 
  ยกตัวอย่างอีกกรมหนึ่ง คือกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในโลกผมกราบเรียน
ท่านประธานว่าเรามีน้ําผิวดินอยู่ ๑ เปอร์เซ็นต์ และน้ําใต้ดินอยู่ ๒๙ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าการจัด
งบประมาณท่านประธานลองดูสิครับ ปี ๒๕๖๒  ๒,๔๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓  ๒,๑๐๐ ล้านบาท 
และมาปีนี้ ๒,๐๐๐ ล้านบาท คําขอเท่าไร คําขอที่พี่น้องประชาชนยื่นความเดือดร้อน 



๕๒๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๕๔/๒ 
 
ไปยังกรมนี้ ๑๘,๕๐๐ ล้านบาท นี่คือคําขอที่ไปสู่กรมนี้ แต่ว่าทางกระทรวงการคลัง  
ทางสํานักงบประมาณได้อนุมัติให้เข้ามาสู่สภาแค่ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่กลุ่มนี้มีภารกิจ 
ที่ยิ่งใหญ่คือนําน้ําท่ีอยู่ใต้ดินที่มีอยู่ ๒๙ เปอร์เซ็นต์ ข้ึนมาใช้  
  มีสไลด์ (Slide) อีก ๑ สไลด์ (Slide) อยากให้ท่านประธานได้เห็นสไลด์ (Slide) นี้
ว่าขณะนี้เรามีปริมาณน้ําใต้ดินอยู่ทั้งหมด ๔๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แล้วก็เราใช้ 
แต่ละปีโดยนํามาใช้แค่ ๑๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลืออยู่ ๓๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ซ่ึงการนําน้ําใต้ดินมาใช้ทําให้เราไม่ต้องใช้พื้นที่ป่าไม้ ไม่ต้องเวนคืนพื้นที่ป่าไม้ แล้วก็ต้นทุน
ตํ่ามาก และเป็นน้ําท่ีสะอาดเพราะผ่านการกลั่นกรองมาอย่างยาวนาน บางบ่อนับเป็นพัน ๆ ปี 
ซ่ึงถ้าจัดงบประมาณแบบนี้เท่ากับการไม่ยินยอมให้เราได้นําน้ําดี ต้นทุนไม่มากข้ึนมาใช้ 
ให้กับพี่น้องประชาชน  
   
               - ๒๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชญาภา ๒๕๕/๑ 
 
   สไลด์ (Slide) สุดท้าย ตัวอย่างการจัดงบประมาณของร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๔ ให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ต้องกราบเรียนท่านว่ากรมนี้มีความสําคัญเพราะคนไทยยังต้องการที่อยู่อาศัย 
โรงเรียน สถานพยาบาล ห้างร้าน โรงงาน ถนนหนทางที่มี ส่ิงแวดล้อมที่ ดี แต่กรมนี้ 
ได้รับงบประมาณ ๖๐๐ กว่าล้านบาทในปี ๒๕๖๒ มาเป็น ๖๐๐ กว่าล้านบาทในปี ๒๕๖๓ 
และปีนี้ลดลงเหลือ ๕๐๐ กว่าล้านบาท สวนทางกับความเป็นจริงที่กรมนี้จะต้องทํา  
เพื่อพี่น้องประชาชนได้มีส่ิงแวดล้อมที่ดี ผมจึงขออนุญาตสรุปว่ารัฐบาลจัดงบประมาณ 
ไม่รองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลจัดงบประมาณน้อยสําหรับ 
ด้านส่ิงแวดล้อมเพียง ๓ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด และรัฐบาลได้ปรับลด
งบประมาณหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลงอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ต้ังแต่ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓  ปี ๒๕๖๔ ผมจึงเห็นว่าโดยภาพรวมผมพอที่จะรับหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ แต่ว่าขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณไปพิจารณาปรับเปล่ียนแก้ไขให้สอดรับกับคําอภิปราย 
ที่ผมอภิปรายไว้ต้ังแต่ต้น กราบขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณอับดุลอายี เชิญครับ 
  นายอับดุลอายี สาแม็ง (ยะลา )  :  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  
ผม นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ จากการที่
รัฐบาลได้ดําเนินการนําเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เป็นตามยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ทั้งหมด ก็ด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา การเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเหล่านี้ ประเด็นที่ผมอยากจะขออภิปรายในวันนี้ ผมอาจจะหยิบมาเป็น 
บางประเด็นเท่านั้นเอง สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผมอาจจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้รับงบประมาณตัวเลขในปีนี้  
๒๙,๙๐๐ กว่าล้านบาท ซ่ึงแยกเป็นบางกรม ซ่ึงที่ผมจะพูดถึงก็คือกรมป่าไม้ ประมาณ  



๕๒๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชญาภา ๒๕๕/๒ 
 
๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท กรมทรัพยากรน้ํา ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีก ๑๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท จากกรมป่าไม้ ผมพยายามติดตามดูว่า 
ส่ิงที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือ ณ ขณะนี้หลังจากที่ผมอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะลา เป็นพื้นที่
ภูเขา ซ่ึงมีการเพาะปลูกพืชยางพารา แล้วก็เนื่องจากระยะหลังราคายางพาราก็เป็นที่ 
ทราบกันดีว่าราคามันก็ตกตํ่าทําให้เกษตรกรต้องหาวิธีการท่ีจะปลูกพืชอย่างอื่นมาทดแทน  
ก็มีการปลูกทุเรียนแทน ส่ิงที่ผมอยากจะหารือพูดคุยกับท่านประธานก็คือว่าพอมีการ 
ปลูกทุเรียนก็มีการรุกพื้นที่ป่าข้ึนมาเป็นป่าต้นน้ํา ผมก็เกรงว่าในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็น
ปัญหาที่ให้เกิดภาวะแล้งขึ้นมา ซ่ึงจะเป็นผลเลวร้ายกับการเกษตรในอนาคต ก็พยายาม
ติดตามดูว่าตัวเลขในเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้มีการพูดถึง 
การใช้งบประมาณในการที่จะฟื้นฟูเรื่องป่าต้นน้ําอย่างไรบ้าง ก็ไปดูในกรมป่าไม้ก็มีการ 
ต้ังงบประมาณ ๕๗ ล้านบาท ในการที่จะไปปลูกป่าฟื้นฟู แต่ในข้อเท็จจริงแล้วพอไปดู 
ในเรื่องของรายละเอียดเป็นเรื่องของการซื้อครุภัณฑ์ เป็นเรื่องของงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ 
ก็ไม่ได้ตรงตามหัวข้อ ก็อาจจะผิดหวังนิดหน่อย ต่อมาก็ไปดูในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ก็มีโครงการฟื้นฟูประมาณ ๑๐๔ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการเหล่านี้ ก็ดําเนินการ
ในเรื่องของการก่อสร้าง แล้วก็ซ้ือครุภัณฑ์ไปอีกเช่นกัน เนื่องจากว่าผมได้มีการหารือกับ 
ท่านประธาน ในเดือนมีนาคมว่าส่ิงที่ผมเป็นห่วงและกังวลมากที่สุดว่าการที่ไปปลูกทุเรียน 
ในเขตป่านั้น ก็อาจจะเป็นผลดีสําหรับเกษตรกรในระยะต้น พอไปปลูกในที่สูงอากาศก็เย็น 
ทําให้ผลทุเรียนออกมาต่างเวลากัน ------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



๕๒๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๕๖/๑ 
 
เพราะออกมาในภาวะปกติ อย่างเช่นฤดูกาลนี้ทุเรียนเริ่มออก ถ้าไปปลูกในที่สูงทําให้ทุเรียน
ออกล่าช้ากว่าปกติอีก ๒-๓ เดือน ทําให้ราคาทุเรียนดีข้ึน ตรงนี้ดีในเบื้องต้น แต่ระยะยาว  
ถ้าเกิดว่าน้ํามันแห้ง น้ํามันขาด น้ําอะไร เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วเรื่องของการแย่งน้ํา
ระหว่างต้นน้ํา กลางน้ํา แล้วก็ปลายน้ํา คนปลายน้ําก็จะไปทะเลาะกับคนต้นน้ําแล้วนะครับ 
ก็เริ่มที่จะขาดแคลน ถ้ามีการรุกพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมากก็จะเป็นปัญหา ผมก็เลยหารือ 
กับท่านประธานเมื่อเดือนมีนาคมในห้องประชุมแห่งนี้ว่าทําอย่างไรให้มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ํา
โดยชุมชน ก็นําเสนอ ก็มีการตอบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา ท่านก็ตอบไป 
ในอีกลักษณะหนึ่ง เหมือนกับเขาไม่รู้จักพื้นที่ของจังหวัดยะลาของผมเลย เขาเข้าใจว่า
จังหวัดยะลาอยู่ที่ตํ่าท่ีลุ่ม เขาบอกว่าวิธีการน่าจะต้องเป็นการเจาะบาดาล ซ่ึงเป็นลักษณะ
ของการทําเกษตรขนาดใหญ่ ตรงนี้เป็นคนละเรื่อง ผมถามดินท่านตอบฟ้าไปเลย คนละทางกัน 
นี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงและกังวลว่างบประมาณในปี ๒๕๖๔ นั้น จะได้รับอานิสงส์จากการ 
ต้ังงบประมาณเหล่านี้หรือเปล่าให้กับพี่น้องเกษตรกรของผม อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับ 
การรักษาต้นน้ําในเขตชุมชนต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้ว น่าจะต้องเป็นนโยบาย แล้วก็ 
เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเอาใจใส่ เพราะว่าเราอยู่ภาคการเกษตร อย่างเช่นว่า ปลูกทุเรียน 
ลองกอง มังคุดอะไรต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ของผมปีหนึ่งก็ประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ล้านบาท 
ซ่ึงทําให้รายได้เกษตรกรดีอยู่ ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของยางพาราน้อยลง ถึงแม้ยางราคาถูก
แต่เราก็มีพืชผลอย่างอื่นมาทดแทน เหล่านี้ว่าเราจะไปคาดหวังอะไรกับการที่เรามีเงิน  
แต่ว่าไปคิดบนพื้นฐานที่ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องข้อมูล การตอบคําถามของผมในวันนั้นเป็นการ
ตอบคําถามโดยให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาล นี่ผมมีหนังสือยืนยันอยู่ ในมือนะครับ 
ท่านประธาน เดี๋ยวพอเลิกการอภิปรายผมอาจจะให้ท่านประธานช่วยดู แล้วก็ฝากนําเรียน 
ไปถึงรัฐมนตรีวราวุธด้วยว่าการตอบลักษณะอย่างนี้เป็นการตอบที่ลงนามโดยไม่ได้ดู
รายละเอียดเลยว่าข้อปัญหาที่ผมนําเสนอหารือในสภาแห่งนี้ ณ วันนั้นไม่ใช่วิธีการลักษณะ
อย่างนี้ อาจจะต้องมีการแก้ไขใหม่ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการร่างงบประมาณ อยากจะให้มี
การแก้ไขแล้วก็เพิ่มเรื่องของการรักษาป่าต้นน้ําข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง 
 



๕๒๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๕๖/๒ 
 
  ต่อไปก็เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการก็ได้งบประมาณ
ในรอบนี้ จํานวนเยอะอยู่ เหมือนกัน ประมาณ ๖๒๕,๒๐๐ กว่าล้านบาท ซ่ึงเยอะอยู่  
ที่ผมสนใจกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้ก็เพราะว่า เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมาเมื่อวาน 
ผมก็เป็นกังวล แต่เนื่องจากว่าเราจะต้องมีการประชุมที่สภาแห่งนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่  
แต่ก็สอบถามในพื้นที่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ ๓ จังหวัด  
๔ อําเภอนั้น มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอยู่ เป็นจํานวนมาก เมื่อดูในสารบัญของ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในสารบัญก็ไม่ได้ให้ความสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเสียเลย ก็อาจจะไปอยู่ในแผนงานโครงการที่อยู่ในกลาง ๆ  
ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ซ่ึงตรงนี้ก็น่าจะยืนยันได้ว่าส่ิงที่เป็นประสิทธิภาพของ
การศึกษาในเขตพื้นที่ของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔ อําเภอ ตกตํ่า เพราะดูต้ังแต่ต้นแล้ว 
จากร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นก็ไม่ได้ให้ความสําคัญตั้งแต่ต้น ทีนี้เมื่อไม่มีในสารบัญ  
ถามว่าความสําคัญอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ รัฐมนตรีก็อาจจะไม่รู้ หรือว่าผู้บริหารประเทศตรงนี้ 
ก็ไม่รู้ พอไม่รู้แล้วถามว่าปัญหาที่จะถามมาเป็นอย่างไร ก็ไม่ทราบอีกเหมือนกัน ตอนนี้ผมก็
เป็นห่วง ก็อยากจะให้วิธีการท่ีจะเขียนร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น สํานักงานในโครงสร้าง
ของกระทรวงศึกษาธิการน่าจะไปกําหนดทั้งหมดให้ครอบคลุม -----------------------------------  
 
                - ๒๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๕๗/๑ 
 
แล้วก็มีการวิเคราะห์ มีการนําเสนอแผนงานโครงการให้ครบทุกสํานักงานขอกระทรวงศึกษาธิการ 
ตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผม อย่างเช่นว่าจากงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็ใช้ในเรื่อง
อย่างเช่น ๓ จังหวัดของผมก็มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ก็ใช้แค่ ๑๒๐ กว่าล้านบาทเอง  
แล้วก็จากประมาณของสํานักงานตรงนี้ก็ประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท น่าเป็นห่วง  
ก็อยากจะฝากเรียนเป็นท่านประธานไปทบทวนว่าการให้ความสําคัญตั้งแต่เริ่มการทําเอกสาร
เพื่อให้เกิดความสนใจในคณะผู้บริหาร เพื่อให้มีผลต่อประสิทธิภาพการศึกษาต่อไป  
ส่ิงที่ผมเล่าเมื่อสักครู่วันที่ ๑ กรกฎาคมนั้น เราก็อยากจะเล่าให้ท่านประธานทราบว่า  
คือโรงเรียนของผมมี ๒ ประเภท ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ๔ อําเภอนั้น เป็นโรงเรียนที่อยู่ใน
สํานักงาน สพฐ. ข้ันพื้นฐานประเภทหนึ่ง โรงเรียนที่อยู่ในสํานักงานเอกชนประเภทหนึ่ง  
แต่โรงเรียน สพฐ. การประพฤติปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดว่าการที่จะเปิดโรงเรียนได้นั้น
จะต้องมีการดําเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เราจะต้องป้องกันเรื่องโควิด (COVID) อยู่
ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล แต่โรงเรียนเอกชนไม่ได้รับจากรัฐบาล นิดเดียวนะครับ 
ท่านประธาน ผมมาดูในเรื่องของ กอ.รมน. ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามแผนงานบูรณาการการขับเคล่ือนปัญหาชายแดนภาคใต้ ใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ 
๑,๗๐๐ กว่าล้านบาท ซ่ึงมี ๑๒ โครงการ ทุกโครงการก็จะพูดถึงในเรื่องของความรุนแรง 
และลดความรุนแรงเพื่อให้ความมั่นคงในภาคใต้หมดไป ทุกโครงการ ๑๒ โครงการทั้งหมด 
ก็ใช้คําพูดลักษณะเดียวกัน ซ่ึงจะใช้เงินทั้งหมดถึง ๙,๐๐๐ ล้านบาท ตรงนี้ก็อยากจะนําเรียน
ให้ท่านประธานว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมว่าในเมื่อ กอ.รมน. ก็ดําเนินการในทุกเรื่อง  
เห็นด้วยกับการมีองค์กรนี้ กอ.รมน. ผมเห็นด้วยท่ีมีอยู่ เพื่อจะได้เปล่ียนทัศคติและวิธีการ
บริหารประเทศบ้านเมืองให้เป็นไปในทางที่ดี แต่เนื่องจากว่าเราดําเนินการสําหรับพื้นที่  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มา ๑๐ กว่าปีมาแล้ว ตัวชี้วัดในเรื่องของการที่สัมฤทธิผลต่าง ๆ  
ก็ยังไม่ชัดเจน ตรงนี้อยากจะบอกว่าถ้าไปปรับลดงบประมาณเพื่อไปช่วยในเรื่องของ
การศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด ๔ อําเภอ ที่เกิดเป็นปัญหา 
มาอย่างต่อเนื่องนั้นน่าจะดีกว่า ก็อยากจะให้ทบทวนในเรื่องนี้ ขอขอบคุณท่านประธานครับ 
 
 



๕๒๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๕๗/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอขอบคุณ
ต่อไปนางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ขออภัยคุณอนุสรีสักครู่หนึ่ง ผมขออนุญาตแจ้งรายชื่อ  
๔ ท่าน ที่จะต้องเตรียมตัวล่วงหนา้นะครับ จากคุณอนุสรีเสร็จแล้ว เป็นคุณสกุณา สาระนันท์  
คุณมณเฑียร สงฆ์ประชา  คุณประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ แล้วก็คุณเทพไท เสนพงศ์  
เชิญคุณอนุสรีครับ 
  นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย  
ก่อนอื่นดิฉันต้องขอชื่นชมความสําเร็จของรัฐบาลในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
จนทําให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องชื่นชมนับถึงวันนี้ประเทศไทยปลอดจากโควิด (COVID) 
ในประเทศเป็นเวลา ๓๘ วันแล้ว ในวันนี้ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดิฉันอยากให้ประสบความสําเร็จในการใช้จ่ายด้านต่าง ๆ 
ในโครงการต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่จะแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนหลังโควิด (COVID) ได้ ดิฉันอยากเห็นงบประมาณที่ถูกนําไปใช้ให้ตรงกับ
สภาวะนิวนอร์มัล (New normal) โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อแรงงานไทยในฐานะที่ดิฉันมาจาก
พรรครวมพลังประชาชาติไทยท่ีรับผิดชอบกระทรวงแรงงาน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 
มีความตระหนักและห่วงกังวลต่อสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างยิ่ง การผ่อนคลายล็อกดาวน์ 
(Lockdown) ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม -----------------------  
 
                - ๒๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



๕๒๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๕๘/๑ 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดแรงงานที่ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ ยังคงมีคนตกค้างจากการว่างงาน 
ดิฉันต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้ดูแลเยียวยาคนทุกกลุ่มผ่านกระทรวงแรงงาน ผ่านกระทรวงการคลัง 
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง แต่ปัญหาคือ
คนว่างงานที่ตกค้างเหล่านี้จะทําอย่างไรต่อไปในเมื่อเกิดปรากฏการณ์งานเก่าถูกแทนด้วย
การใช้เทคโนโลยี งานเก่าถูกแทนด้วยวิธีการทํางานแบบใหม่ งานเก่าถูกแทนด้วยอาชีพใหม่ 
จากข้อมูลของดอกเตอร์ธนิต โสรัตน์ ดิฉันขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม ได้คาดการณ์ว่าอัตรา 
การว่างงานในไตรมาสที่ ๓ อาจจะสูงสุดถึงร้อยละ ๗.๒๐ ซ่ึงมากที่สุดในประวัติการณ์  
เพราะการว่างงานจากโควิค (COVID) นั้นมีความเสมอภาค คือเกิดในทุกกลุ่มงาน ได้แก่  
กลุ่มแรก กลุ่มวัยแรงงานตอนต้น คือนักศึกษาที่กําลังจะจบหรือเพิ่งจบ สถานประกอบการ 
ที่ยังเปิดอยู่ก็ไม่พร้อมที่จะรับคนใหม่  กลุ่มที่ ๒ คือกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ เดิมก็เป็นการจ้าง
งานพิเศษอยู่แล้ว เมื่อธุรกิจมีปัญหากลุ่มนี้ก็ถูกเลย์ออฟ (Layoff) ก่อน คนกลุ่มนี้จึงควร 
ที่จะต้องประกอบอาชีพในลักษณะการทํางานในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง โดยกู้เงินจาก
กองทุนผู้ สูงอายุ แต่กองทุนนี้ก็ควรปรับระยะเวลาในการพิจารณาให้กู้ จากเดิมที่มี 
การพิจารณาจากส่วนกลางใช้เวลา ๑๑๒ วัน แต่ในส่วนภูมิภาคใช้เวลาถึง ๑๒๖ วัน  
ปรับเวลาให้ส้ันอีกนิดน่าจะดี  กลุ่มที่ ๓ คือกลุ่มก่อนเกษียณ หรือพรีเอจจิง (Pre-Aging)  
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุสํารอง คืออายุระหว่าง ๔๕-๕๙ ปี เดิมเป็นพลังเศรษฐกิจที่สําคัญ มีเงินเดือน
มากกว่ากลุ่มอื่น เป็นหัวหน้างานตามสายงาน แต่ก็มีภาระเยอะเพราะมักเป็นหัวหน้าครอบครัวฅ
ที่ต้องผอ่นบ้าน ผ่อนรถ ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัย พอตกงานคนในครอบครัวก็เดือดร้อนกันหมด  
กลุ่มที่ ๔ คือกลุ่มงานย้ายถ่ิน พวกแรงงานจากต่างประเทศที่กลับมาพักพิงเมืองไทย  
เพราะสถานการณ์ในต่างประเทศน่าห่วงจากโควิด (COVID) มากกว่าประเทศไทย ธุรกิจ 
ก็กระทบหนักจึงกลับมาต้ังหลักก่อน  กลุ่มที่ ๕ คือกลุ่มแรงงานผู้พิการ น่าสงสารที่สุด 
เพราะมาตรา ๓๕ ที่สถานประกอบการนั้นกําหนดไว้ว่าแรงงานปกติ ๑๐๐ คน จ้างผู้พิการ  
๑ คน แต่เมื่อกิจการต้องเลย์ออฟ (Layoff) แรงงานคนพิการ คนสูงอายุ จะถูกเลย์ออฟ 
(Layoff) ก่อน และยิ่งแรงงานปกติลดลง แรงงานผู้พิการก็จะตกงานต่อไป ยอดคนพิการ 
ที่วา่งงานและรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมขณะนี้มีจํานวน ๗,๐๐๐ คนแล้ว การประกอบ
อาชีพด้วยตนเองจึงเป็นส่ิงที่ดีที่สุด ดิฉันก็ดีใจที่มีกองทุนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 
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ได้ปรับกฎเกณฑ์ทั้งวงเงินและผู้ค้ําประกันให้ แต่ก็น่าห่วงว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไร 
งบประมาณปี ๒๕๖๔ จึงต้องเป็นงบที่รับสถานการณ์นิวนอร์มัล (New normal) และเป็น
งบประมาณที่ต้องมีการร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะให้เกิดการจ้างงานและสร้างงาน 
ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ดิฉันจึงขอเรียนเสนอท่านประธานสภาผ่านไปยังรัฐบาล
เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ดังนี้  
   ประการแรก ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันส่งเสริมการจ้างงาน โดยอาจจะ
เป็นการจ้างงานระยะสั้นแก่ผู้ว่างงาน ซ่ึงก็ดีใจว่ามีหลายกระทรวงที่มีการจ้างงานระยะสั้น
หลายพันอัตรา บางกระทรวงก็จ้างเป็นหลักหมื่น ภาคเอกชนอาจเริ่มด้วย ๒๐ เจ้าสัว  
ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยมีหนังสือไป โครงการอื่น ๆ ของท่านเจ้าสัว ดิฉันเห็นด้วยว่าดี  
แต่โครงการที่ดีที่สุดก็คือการจ้างงาน ท่านอาจจะไม่ได้จ้างงานระยะยาว แต่ท่านจ้างงาน
ระยะสั้นก็ได้ หรือจ้างงานในลักษณะผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญงาน ซ่ึงแรงงานปกติและ 
กลุ่มพรีเอจจิง (Pre-Aging) หรือผู้สูงอายุสํารอง ก็จะสามารถเข้าไปสู่ในตลาดแรงงานส่วนนี้ 
สําหรับกรณีภาคเอกชนขนาดเล็ก รัฐบาลก็อาจพิจารณาที่จะส่งเสริมบริษัทที่ยังคงเปิด 
การทํางานที่จะจ้างงานหรือส่งเสริมการจ้างงาน ด้วยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หรือด้านอื่น ๆ 
เช่น การซื้อจัดจ้างจากภาครัฐต่อภาคเอกชนขนาดเล็ก และการแมชชิง (Matching) คนและงาน
ในแต่ละพื้นที่ให้ได้มากท่ีสุดเป็นภารกิจที่สําคัญที่กระทรวงแรงงานกําลังเร่งทําอย่างยิ่งยวด   
   ประการที่ ๒ เมื่อสภาพความตอ้งการแรงงานเปลี่ยนไป ทักษะแรงงานใหม่ ๆ 
มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนให้เข้ากับภาวะการลงทุนและเทคโนโลยีด้วย พรรครวมพลังประชาชาติไทย
ได้ใช้เวลาที่ผ่านมานี้พบปะผู้คนหลากหลายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน นายจ้างผู้ประกอบการเล็ก 
ผู้ประกอบการใหญ่ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม รวมทั้งสถานประกอบการ สภาดิจิทัล (Digital) 
จนเราได้โครงการที่พรรครวมพลังประชาชาติไทยผลักดันผ่านกระทรวงแรงงาน ได้แก่  
การพัฒนาทักษะอาชีพ เน้นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การฝึกอบรมการใช้โดรน (Drone) 
ด้านเกษตรกรรมเพื่อการเกษตรในชุมชน ความฝันที่จะเป็นนักบินของสายการบินอาจเป็นได้ยาก 
แล้วก็อาจจะว่างงานตอนนี้ --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๙/๑ 



๕๒๙ 
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แต่การฝึกเป็นนักบินโดรน (Drone) ฝึกไม่ยาก แล้วก็จะมีโอกาสมีงานทําสูงด้วย จุดแข็งของ
ประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นแหล่งอาหารซึ่งก็คือด้านการเกษตร ดังนั้นเราจึงเน้น 
ที่จะมีการพฒันาคนให้เป็นสมาร์ตฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) โดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 
แต่ยังคงยึดต่อเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ขณะเดียวกันเราก็ต้องส่งเสริมทักษะ
อาชีพที่รองรับกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีความจําเป็น เช่นการที่ประเทศไทย 
มีโครงการขยายการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ระหว่างจังหวัดด้านการคมนาคมด้วยรถไฟ
ความเร็วสูง เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา 
หรือสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา พรรครวมพลังประชาชาติไทยจึงได้ผลักดันผ่านกระทรวงแรงงาน 
ให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมการเชื่อมและตรวจสอบแนวเชื่อมระบบราง 
เพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล คนไทยต้องไม่คิดว่าหุ่นยนต์มาแย่งงาน แย่งอาชีพ 
แต่ต้องคิดใหม่และพัฒนาทักษะในด้านการควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อมาทํางานภาคอุตสาหกรรม ๔.๐ 
สําหรับดิฉันมนุษย์ต้องมีอัจฉริยะเหนือหุ่นยนต์ และแรงงานไทยต้องเป็นสมาร์ตเลเบอร์ 
(Smart Labour) ขณะเดียวกันด้านการท่องเที่ยวก็ต้องส่งเสริม แต่เน้นการกระจาย 
ทุกจังหวัดในรูปแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) ฟาร์มสเตย์ (Farm Stay) ไปในทุกจังหวัด 
ซ่ึงจะเป็นการขยายผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขยายการจ้างงาน การมีงานทํา เสน่ห์การท่องเที่ยว
ของไทยไม่ใช่ทะเล ภูเขา น้ําตกเท่านั้น แต่วัฒนธรรมท้องถิ่น แล้วก็วิถีด้านการเกษตร วิถีชีวิต
แบบพื้นบ้านเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถทําให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในประเทศไทย  
และนี่ก็คือการสร้างงาน สร้างอาชีพ แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศไม่ใช่กลับมารอ 
ด้วยความหวังโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปอีกเมื่อไร เราต้องรู้ จักนํามาใช้ให้เป็นประโยชน ์ 
เช่นแรงงานไทยจากประเทศอิสราเอลที่มีความรู้ด้านเกษตรกรรม รัฐบาลควรนํามาเป็น
วิทยากรสอนการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับชุมชนไทย ส่วนผีน้อยจากประเทศเกาหลีใต้ 
ที่เป็นผีน้อยเพราะอะไรคะ เพราะเขาสอบไม่ผ่านด้านภาษาของสถาบันอีพีเอส (EPS)  
หรือไม่อยากจะสอบ แต่เมื่อต้องกลับมาในช่วงนี้รัฐบาลก็ควรใช้โอกาสนี้อบรมภาษาเกาหลี 
ซ่ึงก็จะไม่ยากแล้ว เพราะเขาเคยคุ้นชินจากช่วงที่เป็นผีน้อย เมื่อสถานการณ์ดีข้ึนผีน้อย 
ก็ไม่ต้องเป็นผีต่อไป สามารถเดินทางกลับไปได้อย่างถูกต้องผ่านเกณฑ์ได้ และที่สําคัญก็คือ 
มีความพยายามของกระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศที่มีการเจรจากับ 
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ทางการเกาหลีที่จะมีการจ้างงานแบบฤดูกาล ทําให้คนไทยไปทํางานได้ในระยะสั้น ในด้านการเกษตร 
ถือเป็นการแปรวิกฤติให้เป็นโอกาสด้านแรงงานของมิติแรงงานไทย ในต่างประเทศแบบเชิงรุก 
นิวนอร์มัล (New normal) ดิฉันคิดว่าเราจะต้องยอมรับว่าจะเกิดการจ้างงานแบบใหม่  
และทําให้เกิดการมีแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระมากขึ้น รัฐบาลก็ต้องเตรียมแผนการ
ที่จะดูแลด้านสวัสดิการคนกลุ่มนี้อย่างไร รวมทั้งสํานักงานประกันสังคมก็ต้องคิดว่าจะ
บริหารกองทุนอย่างไร ในเมื่อลูกจ้างประจํา มาตรา ๓๓ จะลดน้อยลงในอนาคตจากภาวะ 
นิวนอร์มัล (New normal) แบบนี้ พรรครวมพลังประชาชาติไทยได้มีการวางแผนเรื่องนี้ไว้ 
โดยมีแผนที่จะมีกฎหมาย ๒ ฉบับ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภา ฉบับแรกคือพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่เราจะมีการฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่ม 
ทุกฝ่าย ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากพรรคให้ทําการศึกษา แล้วก็หาข้อมูล
อย่างใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงานด้วย กฎหมายอีกฉบับคือพระราชบัญญัติประกันสังคม  
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหากองทุนประกันสังคม รวมถึงแก้ไขต่อคําถามท่ีว่าทําไมไม่นํากองทุนชราภาพ
มาใช้ เมื่อมีธนาคารนี้ เท่ากับเปิดโอกาสให้ ผู้ประกันตนมีทางเลือกในการใช้บริการ 
ด้านการเงินอีกทาง ส่ิงที่ดิฉันนําเสนอต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังรัฐบาลคืออยากให้
รัฐบาลเห็นความสําคัญของมนุษย์ ศักด์ิศรีของมนุษย์ รัฐบาลทําได้ดีในเรื่องเยียวยาแล้ว  
แต่การมีงานทําคือพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศที่ดีกว่าโครงการใด ๆ ข้อเสนอแนะ 
ความเห็นที่นําเสนอนี้ดิฉันอยากให้รัฐบาลสนับสนุน เพราะสภาพการจ้างงาน การทํางาน
เปล่ียนไปแล้ว ทุกคนต้องปรับตัว ไม่ต้องมารอหรือมาเถียงว่ายุทธศาสตร์ชาติต้องเปลี่ยน
หรือไม่ ไม่ต้องมารอว่าโครงการไหนไม่ควรทํา ------------------------------------------------------ 
 
               - ๒๖๐/๑ 
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เพราะเวลานี้งบประมาณก็ต้องใช้จ่าย แต่ขอให้เป็นสิ่งที่ควรทําที่ตอบโจทย์ต่อภาวะของ 
นิวนอร์มัล (New normal) มากกว่า และอะไรที่ต้องสนับสนุนหรือส่งเสริมก็ควรจะทําต่อไป 
ดิฉันเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณได้ถูกทางและสําเร็จเหมือนมาตรการที่ป้องกันคนไทย
จากโควิด (COVID) และเราจะเป็นไทยชนะจริง ๆ ขอบพระคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบพระคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณสกุณา สาระนันท์ เชิญครับ 
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ (สกลนคร)  :  เรียนท่านประธานที่ เคารพ  
ดิฉัน สกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย 
ท่านประธานคะ หลังจากที่ดิฉันได้ศึกษาเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้แล้ว เอกสารฉบับนี้ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับดิฉันได้เลยว่า 
งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะสามารถนําไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เพราะอะไร 
ก็เพราะว่าสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
แทบไม่ได้แตกต่างกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๓ เลย 
งบประมาณถูกจัดแบบเดิม คนใช้งบประมาณก็คนเดิม ผลออกมาก็น่าจะเหมือนเดิม วันนี้ 
งบประมาณปี ๒๕๖๓ รัฐบาลใช้ไปจนเกือบหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับ 
ประเทศได้เลย ปัญหาทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิม จริง ๆ แล้วการเป็น ส.ส. เขตก็โชคดีกว่า 
การเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงที่ว่า ส.ส. เขตไม่ค่อยถูกหลอกค่ะ เพราะว่าเราเองลงพื้นที่ 
เจอกับปัญหาจริงตลอดเวลา ดิฉันแน่ใจว่าส่ิงที่ดิฉันเห็นเป็นคนละสิ่งกับที่นายกรัฐมนตรีเห็น 
เพราะท่านจะเห็นแต่ภาพความสําเร็จ ท่านจะเห็นแต่ตัวหนังสือ แต่ในความเป็นจริง 
ในเอกสารกับการปฏิบัติจริงคนละเรื่องกันเลย ขอย้ําว่าเป็นคนละเรื่อง ดิฉันจะขอหยิบยก
เรื่องงบบูรณาการมาอธิบายประกอบ เพราะดิฉันเห็นว่าการบูรณาการเป็นเรื่องที่สําคัญ 
ที่จะทําให้การบริหารงบประมาณแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอสไลด์ (Slide) ด้วยค่ะ  
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ (สกลนคร)  :  ในแผนภาพนี้เราก็จะเห็นว่า 
สํานักงบประมาณจําแนกงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์  มีงบบูรณาการอยู่ ถึ ง  
๗.๘ เปอร์เซ็นต์ แต่พอไปดูในเล่มขาวคาดแดงเราจะเห็นว่างบอันนี้จะถูกกระจายไปตาม 



๕๓๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๖๐/๒ 
 
กระทรวงต่าง ๆ แยกร่างจนจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะกลับมาประกอบเป็นร่างเดียวกันได้
อย่างไร เมื่อบูรณาการถูกแยกไปตามกระทรวงแบบนั้น พอเอาไปใช้จริงก็กลายเป็น 
งบฟังก์ชัน (Function) งบบูรณาการก็ไม่เหลือความเป็นบูรณาการอีกต่อไป ประเด็นอย่างนี้
ที่ดิฉันต้องการชี้ให้เห็นว่าเป็นปัญหาที่ทําให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ นั่นก็คือ
งบประมาณถูกใช้ไปหมดแต่ปัญหาก็คงอยู่ การใช้งบประมาณแบบนี้เหมือนการตําน้ําพริก
ละลายแม่น้ํา ใส่ลงไปเท่าไรก็ไม่เห็นผล ขอสไลด์ (Slide) แผ่นที่ ๒ จากภาพในสไลด์ (Slide) 
ดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่างบประมาณมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณรายจ่ายท้ังหมด 
ถูกใช้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างไร ซํ้าร้ายปัญหายังเกิดมากข้ึนกว่าเดิม ดูว่า ๓ ยุทธศาสตร์
หลักที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศในด้านต่าง ๆ ก็คือด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีงบประมาณร้อยละ ๑๒.๒ ด้านเสริมสร้างศักยภาพร้อยละ ๑๗.๕ ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคทางสังคมร้อยละ ๒๔.๑  ๓ ด้านรวมกันมากกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณ
ทั้งหมด ๓ ด้านหลัก ๆ นี้เป็นเรื่องสําคัญ หากรัฐบาลบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศได้ งบประมาณปี ๒๕๖๓ ก็มีโครงสร้างการจัดการ 
งบคล้าย ๆ กัน แต่พบว่าการบริหารงบที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย ความสามารถ 
ในการแข่งขันก็ถดถอย ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ก็ยังตกตํ่า ยิ่งการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะ จนวันนี้ประเทศไทยขึ้นอันดับต้น ๆ ของหลายประเทศแล้ว ในเรื่องของ
ความเหลื่อมลํ้า เราจะเห็นว่างบประมาณจํานวนมากถูกต้ังขึ้นมาและถูกใช้ไปแล้ว ไม่เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุสําคัญก็คือหน่วยงานต่าง ๆ  
ไม่สามารถใช้งบประมาณอย่างบูรณาการได้จริง ปัญหาของชาวบ้านเป็นปัญหาที่ต้องอาศัย
การแก้อย่างบูรณาการจริง ๆ ชาวบ้านไม่ได้มีปัญหาแยกส่วน ไม่ได้มีปัญหาเป็นรายกระทรวง 
เช่นปัญหาด้านการเกษตร การแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร เราต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ---------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๖๑/๑ 
 



๕๓๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๖๑/๑ 
 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ํา เรื่องดิน เรื่องเมล็ดพันธุ์ เรื่องปุ๋ย เรื่องเทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตลาด แต่ส่ิงที่เกษตรกรพบก็คือมาทีละเรื่อง มาทีละครั้ง การบูรณาการ
หัวใจสําคัญก็คือจะต้องมีกรอบในเรื่องเวลา แล้วก็เรื่องสถานที่ แต่ทุกครั้งที่เกษตรกรได้รับ
การดูแลช่วยเหลือไม่เคยมาพร้อม ๆ กัน ท่านนายกรัฐมนตรีคะ ที่พูดมาดิฉันไม่ได้หมายถึงว่า
จะตําหนิข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยที่ทํางานในพื้นที่ ดิฉันเข้าใจว่าระเบียบวินัยของราชการ 
มีกรอบทําให้ท่านไม่สามารถทําอะไรไปได้มากกว่านี้ แต่ท่านประธานดิฉันจะฝากเรียนไปยัง
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้บริหารท่านต้องรู้การบริหารอย่างบูรณาการ ปัญหาการเกษตร
ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เป็นปัญหาของทุกกระทรวง 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากเรื่องไม่บูรณาการยังขาดการประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ งบบูรณาการนี้ 
ที่ผ่านมาประเมินความสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรมกันอย่างไรบ้าง ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปนะคะ 
โครงการส่วนใหญ่ที่เราทํากันอยู่ตรงนี้ก็คือเราใส่งบประมาณเข้าไป อาจจะมีการบูรณาการบ้าง 
ไม่มีบ้าง แต่เราไม่ได้สนใจว่าปัจจัยที่ได้รับ ผลผลิตที่ได้รับคืออะไร เพราะฉะนั้นทุก ๆ ปี  
เราก็ใช้เหมือนเดิม ใส่งบประมาณลงไปแล้วก็ปล่อยให้ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามยถากรรม  
การประเมินบางครั้งมีค่ะ แต่ว่าไม่ได้ประเมินแล้วให้ประโยชน์อะไร จะขอตัวอย่าง อย่างเช่น
การจัดงานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) ทุกปีเรามีมาเป็นเวลานาน ๑๐ กว่าปีแล้ว แต่ทุกครั้ง
เราก็ใช้งบประมาณลงไปผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ก็มาร่วมงาน แต่เอาต์พุต (Output) 
นี่มีแต่ไม่ชัดเจน อย่างเช่นเราจะใช้วิธีการเข้าไปสอบถามว่ายอดขายเท่าไร ผู้ประกอบการ
ที่มาเขารู้ว่าเขาขายได้เท่าไร เขารู้อยู่ในใจ แต่ส่ิงที่เขาตอบออกมาคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่อยากรู้ 
หน่วยงานอยากรู้ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ไปถึงอธิบดีที่ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีจึงเป็นตัวเลข 
ที่คูณเข้าไป ๒-๓ เท่า ท่านรู้บ้างหรือเปล่าคะ ทําไมถึงวิธีการง่าย ๆ ที่จะประเมินว่าเราขาย
ได้เท่าไรก็แค่ใส่บาร์โค้ด (Barcode) เหมือนที่ในห้างสรรพสินค้าเขาทําเราจะรู้แล้ว หรือว่า
ท่านไม่อยากจะรู้ข้อเท็จจริง นี่คือตัวอย่าง ส่ิงที่ดิฉันอยากจะเสนอแนะรัฐบาลในประเด็น 
เรื่องการใช้งบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ  
   เรื่องที่ ๑ ขอสไลด์ (Slide) ถัดไป รัฐบาลควรจะปรับสัดส่วนของงบประมาณ
และให้ความสําคัญของงบบูรณาการให้มากข้ึน ลองมาดูนะคะ จากแผนภาพท่านจะเห็นว่า
ตรงกรอบสีเหลืองจะเป็นรายจ่าย เป็นงบประมาณที่ใช้ในหน่วยรับงบประมาณ ก็อยู่ตาม 



๕๓๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๖๑/๒ 
 
กระทรวงต่าง ๆ และสีเขียวเล็ก ๆ นั่นก็คืองบประมาณที่เป็นรายจ่ายบูรณาการ เมื่อเทียบ
สัดส่วน ๒ อันนี้แล้ว หน่วยรับงบประมาณจะเป็นร้อยละ ๘๒ ในขณะที่รายจ่ายสําหรับบูรณาการ
จะเป็นเพียงร้อยละ ๑๘ ดิฉันข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลควรจะปรับงบประมาณ ๒ ส่วนนี้ ให้มาเท่ากัน 
คือ ๕๐ เปอร์ เซ็นต์ เท่ากัน นั่นก็คือยอด ๖๙๖,๕๒๙ ล้านบาท เพื่อที่จะใช้งบประมาณ 
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
   ข้อที่ ๒ ที่ดิฉันอยากจะเสนอแนะก็คือต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบบูรณาการ 
ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปค่ะ การใช้จ่ายงบฝั่งซ้ายก็จะเป็นปัจจัยนําเข้า แล้วก็ลูกศรถัดมา 
ก็จะเป็นการบูรณาการของกระทรวงต่าง ๆ ร่วมกัน และฝั่งขวาก็จะเป็นผลผลิตที่ได้รับ  
ในทุก ๆ รอบของการใช้งบประมาณจะต้องมีการพัฒนา อย่างรอบที่ ๑ อาจจะใช้ปัจจัย
นําเข้ามาก ผลผลิตได้น้อย แต่ในรอบถัดไปเราจะต้องสะท้อนปัญหามีตัวชี้วัดที่ถูกต้อง แล้วก็
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การทํางานในรอบที่ ๒ ใช้ปัจจัยนําเข้าน้อยลง แล้วก็ได้ผลผลิต 
ที่มากข้ึน ถ้าในทุก ๆ เรื่องรัฐบาลทําอย่างนี้เราก็จะประสบความสําเร็จไปทุก ๆ โครงการค่ะ   
   ข้อเสนอแนะข้อที่ ๓ ที่เพิ่งคิดข้ึนมาได้ เพราะว่าได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรี 
ได้กรุณามานั่งฟังตรงนี้ ซ่ึงเป็นประเด็นสําคัญก็คือตัวผู้นําต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน 
แบบบูรณาการ คนแรกที่ดิฉันจะขอเสนอแนะนําให้ปรับทัศนคติต่อเรื่องนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรี  
 

 - ๒๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          ณิชากร ๒๖๒/๑ 
 
ประชาชนไม่สบายใจทุกครั้งเลยเวลาที่ได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า ท่านนายกรัฐมนตรี
ปรามเรื่องการปลูกสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะบอกว่าให้เลิกปลูกข้าว ให้เอายางไปขายดาวอังคาร
ท่านนายกรัฐมนตรีกังวลเกี่ยวกับเรื่องการตลาด ท่านกังวลดิฉันเข้าใจ เพราะท่านเอง 
เคยบอกว่าท่านไม่เก่งในเรื่องของเศรษฐกิจ ไม่เก่งในเรื่องการตลาด แต่เมื่อท่านไม่เก่งในเรื่องนี้ 
ท่านก็ต้องหาคนเก่งมาทํางาน ท่านทําไม่ได้ แต่มีคนที่ทําได้ ท่านต้องบริหารอย่างบูรณาการ 
ไม่ควรเอาความกังวลของท่านมาตัดโอกาสของเกษตรกร ดิฉันขอย้ําว่าท่านนายกรัฐมนตรี
ต้องปรับทัศนคติใหม่ เพราะความกังวลของท่าน ทัศนคติของท่านเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความก้าวหน้าของเกษตรกรไทย ทั้งหมดนี้ที่ดิฉันอภิปรายไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเป็นฝ่ายค้าน 
ดิฉันพูดในนามประชาชนจากใจของประชาชน ดิฉันอยากให้รัฐบาลตระหนักเสมอว่า 
หัวใจของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายก็เพื่อนําไปแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะ
การจัดสรรงบประมาณภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศต้องการพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน
ในเวลานี้ งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด รัฐบาลต้องใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากหรอกค่ะ เพียงแต่ต้องอาศัย 
ความจริงใจจากรัฐบาลและทัศนคติที่ถูกต้องของรัฐบาล ขอขอบพระคุณค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ต่อไป 
เชิญคุณมณเฑียร สงฆ์ประชา ครับ 
   นายมณเฑียร สงฆ์ประชา (ชัยนาท)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขต ๒  
พรรคพลังประชารัฐ วันนี้เป็นวันที่ ๒ ที่สภาผู้แทนราษฎรเราได้พิจารณางบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวนเงินถึง ๓.๓ แสนล้านล้านบาท แต่วันนี้ผมเองต้องขอชื่นชม
ท่านนายกรัฐมนตรี ก็คือ ฯพณฯ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผมอยู่ในสภาแห่งนี้มานาน 
ผมไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ให้เกียรติสภา ที่มารับฟังปัญหาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในเรื่องสําคัญ ในการจัดทํางบประมาณ ก็มีนายกรัฐมนตรีคนนี้แหละครับ เมื่อวานท่านก็มา 
แล้วก็อยู่ถึงดึกด่ืน ท่านให้ความสําคัญ ผมต้องขอชื่นชมจริง ๆ ตรงนี้ เพราะผมรู้สึกดีใจ 
แทนพ่ีน้องประชาชนด้วย ที่เรามีผู้นําประเทศ ให้ความสําคัญกับในทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ ด้าน 
และปัญหาที่เกิดในประเทศท่านก็ได้จัดการได้เป็นอย่างดี และตอนนี้สภาผู้แทนเราก็กําลัง 



๕๓๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          ณิชากร ๒๖๒/๒ 
 
พิจารณางบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๔ ผมเองนั้นต้องฝากท่านประธานผ่านไปถึง 
ผู้ทํางบประมาณด้วยว่า ที่ผ่านมางบประมาณแผ่นดินจะนําออกมาใช้ได้จริงนั้น โดยมาก 
เวลามักจะล่วงเลยไม่ทันกับเหตุการณ์ ผมว่าเราก็จะต้องมาหาวิธีการทําระบบงบประมาณ 
ให้ออกมาใช้ให้เร็วข้ึน แล้วก็ให้ทันกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดข้ึนในภาวะปัจจุบัน ท่านประธานครับ  
พี่น้องประชาชนคนไทย ๖๗ ล้านคน โดยมากจะเป็นเกษตรกรรม ทําไร่ทํานาเป็นส่วนใหญ่  
แล้วปีนี้เราเองยังมาเจอโรคระบาดโควิด ๑๙ (COVID 19) อกี พี่น้องประชาชนจะต้องตกงาน
อีกมาก และผมเห็นตัวเลขที่นักเกษตรศาสตร์ต่าง ๆ ได้วิเคราะห์ว่าจะต้องมีคนตกงาน 
ถึง ๘-๑๐ ล้านคน โดยมากคนไทยท่ีใช้แรงงาน ถ้ากลับไปภูมิลําเนาเดิมของเขาแล้ว  
อาชีพหลักก็คือการทําเกษตร ตรงนี้ทุนของการทําเกษตรจริง ๆ แล้วก็คือแผ่นดินกับน้ํา ------  
 

 - ๒๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๒๖๓/๑ 
 
แต่ปัจจุบันนี้เรารู้สึกเราจะขาดน้ํา ผมอยู่ในสภานี้มานานหลายสิบปี แล้วก็ได้พิจารณา
งบประมาณมาโดยตลอด และเวลาเราเปิดสภาเรามีการประชุมแทบทุกครั้งเราจะได้ยินเรื่อง
ปัญหาภัยแล้งทุกที ประเทศไทยเราจริง ๆ แล้วถ้าเราจะพูดไปแล้วเรามีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ 
พูดไปคงไม่มีใครเชื่อ เพราะบ้านเรามีปัญหาภัยแล้งทุกปี แม้แต่กลางฤดูฝน ในปัจจุบันนี้ 
เราเข้าฤดูฝนบางแห่งเรายังเกิดภยัแล้งขึ้นอยู่เลย และปัจจุบันพี่น้องที่ทําการเกษตร ทําไร่ทํานา 
แบบภาคกลางผมพูดได้เลยโดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทของผมเป็นอู่ข้าวอู่น้ําก็จริง แต่วันนี้ 
ยังไม่ได้ทํานากันเลย เพราะฝนทิ้งช่วง แล้วก็น้ําชลประทานก็ไม่มี ตรงนี้เราต้องมาช่วยกันคิด
เราจะทําอย่างไรที่ เราจะต้องเก็บน้ํา บ้านเรามีฝนตกเฉลี่ยปีหนึ่ง ๑,๔๕๖ มิลลิเมตร  
ถ้าคิดเป็นน้ําฝนที่หล่นมาจากฟ้ามีมากถึง ๗๖๓,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่เรามี
ความต้องการใช้ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ 
รวมกันแล้วปีหนึ่งเราเพิ่งเอาน้ําที่หล่นมาจากฟ้าและเรากักเก็บไว้บางส่วน เราเอามาใช้ได้แค่ 
๑๔๗,๗๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเอง ฝนที่ตกลงมาทั้งหมดถ้าเราดูตัวเลขแล้ว เราจะเอา
มาใช้ได้ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทั้งที่เรามีฝนตกลงมาทุกปีถึง ๗๖๓,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ตามหลักแล้วเรามีน้ําเหลือเฟือ แต่ทําไมเราถึงเกิดภัยแล้งขึ้นมาได้ น้ําฝนที่เราไม่มีที่กักเก็บ 
ผมเชื่อว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์หายไปไหน โดยมากจะอยู่ตามคู ตามคลอง ตามแม่น้ํา ก็ประมาณ  
๒๐ เปอร์เซ็นต์ ซึมลงไปใต้ดินก็ประมาณอีก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ อีก ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ไหลทิ้ง 
ลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์เลย เราจะเห็นได้ว่าปัญหาหลกัที่ทําให้เกิดภัยแล้งเรามีน้ําไม่พอใช้
มาจากท่ีเรามีแหล่งกักเก็บน้ําไม่มากพอ ผมว่าเราจะต้องมาคิดใหม่ในการทํางบประมาณ 
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ํา เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ํา ตรงนี้
เราต้องมาดูแบบที่ผมได้กราบเรียนว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นทําการเกษตร  
ผมว่าผู้แทนราษฎรทั้งสภาเราต้องมาช่วยกันทําเกี่ยวกับเรื่องน้ําให้เป็นวาระแห่งชาติ 
สักครั้งหนึ่งได้ไหมครับ ถ้าพี่น้องประชาชนที่ทําเกษตรไม่ได้ ผมว่าไม่ว่าเราก็จะแก้เรื่อง
เศรษฐกิจและเรื่องอื่น ๆ คงยาก ตรงนี้ผมต้องฝากไว้ด้วย แล้วก็ต้องขอชื่นชมนายกรัฐมนตรี
อีกครั้งหนึ่ง ผมไม่เคยเห็นจริง ๆ ที่มีนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสําคัญกับสภา ตรงนี้ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ 



๕๓๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๒๖๓/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เชิญครับ 
   นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  (กรุง เทพมหานคร )   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต ๕ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง  
พรรคเพื่อไทย ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๒๖๔/๑ 
 
ขออนุญาตท่านประธานในการที่จะได้อภิปรายถึงเรื่องของการของบประมาณ ปี ๒๕๖๔  
ของรัฐบาล  พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  ที่ ไ ด้แถลงเพื่อที่ จะขอความเห็นชอบ 
จากสภาแห่งนี้ในวงเงิน ๓.๓ ล้านล้านบาท ท่านประธานครับ จากคําแถลงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ 
กรกฎาคมที่ ผ่านมา ถ้าเราฟังโดยผิวเผินผมเชื่อว่าเราคงเคลิ้มไปกับคําแถลงของ 
ท่านนายกรัฐมนตรี ฟังดูเหมือนว่าจะสามารถนําไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
พี่น้องประชาชนในทุกมิติได้ ท่านประธานครับ ถ้าเปรียบเสมือนสุภาษิตหรือว่าคําพังเพย 
ที่คนไทยมักใช้พูดกันอยู่ นั่นก็คือว่างบประมาณชุดนี้เป็นงบประมาณที่เรียกว่าข้างนอกสุกใส
แต่ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง เดี๋ยวผมจะอธิบายหรือว่าขยายความให้ท่านประธานได้ฟังว่าทําไม 
ถึงบอกว่าข้างนอกสุกใสแต่ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง เหมือนผลมะเดื่อ ถ้าท่านประธานรู้จัก 
ลูกมะเดื่อเราจะเห็นว่ามะเดื่อเวลาสุกสีผิวจะสวย แต่ข้างในจะฟอนเฟะไปด้วยหนอน 
เพราะว่ามีหนอนกัดกินอยู่ในผลมะเดื่อ เปรียบเสมือนงบประมาณเล่มที่ท่านนายกรัฐมนตรี
ได้มาแถลงต่อรั ฐสภาแห่งนี้  ท่านประธานครับ ผมได้ ติดตามการแถลงใน  ๖  มิ ติ 
ของนายกรัฐมนตรี ผมได้สนใจในมิติยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม ซ่ึงมีวงเงินถึง ๗๙๕,๘๐๐ ล้านบาทเศษ ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ แห่งนี้ ซ่ึงใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้แบ่งออกเป็น ๖ ด้านด้วยกัน ผมก็พยายามอ่านในทุกด้านในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ก็ไปสะดุดใจตรงที่เรื่องการสร้างหลักประกันทางสังคม ซ่ึงมีงบประมาณที่ใช้ในหลักการสร้าง
ประกันทางสังคม ๒๘๘,๒๙๘.๗ ล้านบาท ที่บอกว่าเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิการสังคม 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยได้รับการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หรือว่าทั่วถึงและมีคุณภาพ ถ้าเรามองย้อนไปในอดีตเราต้องยอมรับว่าในโครงการนี้เกิดข้ึน
ต้ังแต่รัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ ทักษิณ ชินวัตร ในปี ๒๕๔๕ ซ่ึงในขณะนั้นเกิดโครงการนี้
ข้ึนมาใหม่ ๆ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนหลากหลายทั่วบ้านทั่วเมืองที่เรารู้จักกันในนาม
โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ว่าโครงการนี้จะไปรอดหรือ โครงการ ๓๐ บาทรักษาตายทุกโรค 
ท้ายท่ีสุดท่านประธานครับ ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ซ่ึงโครงการนี้กลับกลายเป็น
โครงการที่ประชาชนสรรเสริญยอมรับและชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งทําให้รัฐบาล 
ในยุคต่อ ๆ มาไม่กล้าท่ีจะยกเลิกโครงการนี้ ก็ต่อยอดจากปี ๒๕๔๕ มีวงเงินประมาณ  



๕๔๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๕๒/๒ 
 
๓๐,๐๐๐ ล้านบาท จนกระทั่งมาปี ๒๕๖๔ นี้ ต้ังวงเงินไว้ที่ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทเศษ 
ที่จะไปดูแลในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง ๓๐ บาทรักษาทุกโรค --  
 
              - ๒๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๖๕/๑ 
 
ท่านประธานครับ แต่ส่ิงที่เกิดข้ึนไม่น่าเชื่อว่าในโครงการดี ๆ อย่างนี้เป็นโครงการที่เป็น
ความหวังของพี่น้องประชาชนจะมีคนมาแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการ ซ่ึงผมไม่รู้ว่า
นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทราบหรือไม่ว่าในขณะนี้ในโครงการ  
๓๐ บาทรักษาทุกโรค มีขบวนการที่คืบคลานเข้ามาเขมือบเกาะกินโดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ท่านประธานตามผมมานะครับ ถ้าเราดูในรายละเอียดในเรื่อง
ของแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค งบที่รั่วไหลและมีการโกงกิน 
ในขณะนี้ก็คือในเรื่องของการบริการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพและป้องกันโรคก็คือโครงการที่ให้หน่วยรักษาพยาบาลได้ออกไปให้บริการกับ 
พี่น้องประชาชนเชิงรุกในเรื่องของจะหาโรคต่าง ๆ ที่จะตามมาสําหรับตัวพี่น้องประชาชน
ออกไปแนะนําเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนได้เกิดโรคในกลุ่มที่ เรียกว่า  
กลุ่มโรคเมตาบอลิก (Metabolic) ท่านประธานอาจจะสงสัยว่ากลุ่มโรคเมตาบอลิก 
(Metabolic) คือกลุ่มโรคไหน ผมขออนุญาตนําเรียนท่านประธานว่าก็คือกลุ่มโรคเรื้อรัง 
ที่ เป็นแล้วจะต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น พวกกลุ่มโรคเบาหวาน  
กลุ่มโรคความดัน กลุ่มโรคไขมันในเลือดสูง กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไต อย่างนี้เป็นต้น 
ซ่ึงกระบวนการตรงนี้มีการตั้งงบประมาณไว้ต่อหัวต่อประชากรทั้งประเทศ หมายความว่า
เด็กที่ เกิดมาลืมตาดูโลกวันแรกก็จะได้รับสิทธิในการที่จะใช้งบประมาณตรงนี้ ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ที่หัวละ ๔๕๑ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ในปี ๒๕๖๒ ต้ังไว้ที่ ๔๓๑ บาท นั่นหมายความว่าในกลุ่มนี้ก็จะมีการตั้งงบประมาณต่อหัว 
ต่อประชากรทั้งประเทศสูงขึ้นทุกปี เป็นการทํางานเชิงรุกในการที่จะต้องออกไปตรวจ 
ออกไปให้คําแนะนํากับพี่น้องประชาชน แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ ท่านประธานตามผมมาครับ 
ขอสไลด์ (Slide) ต่อไป ผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นถึงกลไกการทุจริตและท่านนายกรัฐมนตรี 
ช่วยฟังและช่วยไปส่ังการในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับของท่านให้ลงไปติดตามตรวจสอบ 
และระงับยับยั้งโดยเร่งด่วน เพราะว่าข้อมูลที่ผมนํามาพูดที่จะนําเรียนท่านประธานต่อไปนี้
เป็นข้อมูลท่ีมีการตรวจสอบพบในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้น  
ผมขออนุญาตท่านประธานว่าตัวชาร์ต (Chart) ที่เห็น อยู่บนจอขณะนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มคน 
 



๕๔๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๖๕/๒ 
 
มีขบวนการที่เกี่ยวข้องก็คือ ๑. มีคลินิกที่ข้ึนทะเบียนกับ สปสช.  ๒. มีประชาชน  ๓. มีแล็บ 
(Lab) ที่ใช้สําหรับการตรวจเลือดของเอกชน -------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๖๖/๑ 
 
เมื่อคลินิกออกไปหาประชาชน ไปสํารวจ ตรวจสอบ ได้ผลออกมา ถ้ามีการเจาะเลือด 
ก็จะต้องส่งไปที่แล็บ (Lab) เพื่อที่จะต้องเอาผลรับรองจากแล็บ (Lab) มาทําเป็นเอกสาร 
ในการคีย์ (Key) เบิกเงินงบประมาณต่อหัวที่ ๔๐๐ กว่าบาท ที่ผมได้นําเรียนท่านประธาน 
ไปเมื่อสักครู่ ท่านประธานครับ ตรงนี้แหละที่เกิดปัญหาว่าคลินิกกับแล็บ (Lab) รู้เห็นเป็นใจกัน 
โดยท่ีพี่น้องประชาชนคนที่มีสิทธิไม่รู้เรื่อง ซ่ึงในขณะนี้ในกรุงเทพมหานครได้มีการตรวจสอบ
แล้วพบว่ามีคลินิกอยู่จํานวน ๑๘ แห่ง ที่ได้มีการคีย์ (Key) เบิกงบประมาณโดยที่ไม่ได้มี 
การไปให้บริการประชาชนจริง มีการนําเอาผลจากแล็บ (Lab) แล้วเอาข้อมูลปฐมภูมิ 
จากสถานพยาบาลมาคีย์ (Key) แล้วเบิกจ่ายงบประมาณ ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ  
ใน ๑๘ คลินิก ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ มีอยู่แค่ ๓ กลุ่มเครือข่ายบริษัทที่จัดต้ังเข้ามา 
ในจํานวน ๑๘ คลินิก เครือข่ายหนึ่งมีอยู่ประมาณ ๑๒ คลินิก อีกเครือข่ายหนึ่งมีอยู่
ประมาณ ๓ คลินิก และอีกเครือข่ายหนึ่งก็อีก ๓ คลินิก ใน ๑๘ คลินิกที่ท่านเห็น 
นายกรัฐมนตรีเห็นในขณะนี้คือกลุ่มคลินิกที่กําลังเกาะกินงบประมาณของประชาชน  
โดยท่ีประชาชนไม่รู้ตัวว่าสิทธิของตัวเองถูกขโมยไป แล้วเอาไปเบิกจ่ายงบประมาณจาก
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือว่า ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เป็นจํานวนเงินถึง  
๗๔ ล้านบาทเศษ ในปี ๒๕๖๑ ซ่ึงจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
อันนี้ เป็นคลินิกที่อยู่ ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซ่ึงใน กทม . ขณะนี้มีอยู่ประมาณ  
๑๘๙ คลินิกท่ีข้ึนทะเบียนกับ สปสช. ที่ให้บริการที่เป็นหน่วยปฐมภูมิในการที่จะดูแลสุขภาพ
ของพี่น้องประชาชน เบ้ืองต้นถ้ามีอาการหนักเกินกว่าที่จะเยียวยาก็จะต้องส่งต่อไป 
หน่วยทุติยภูมิหรือว่าโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ ผมแปลกใจว่าคณะกรรมการ คณะทํางาน 
ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงกรุงเทพมหานคร 
เป็นเขตพื้นที่ ๑๓ สปสช. ทั่วประเทศมีทั้งหมด ๑๓ เขต ในรายงานการประชุมของ สปสช. 
เขต กทม. ในคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้ได้มีมติให้เรียกเงินคืนจากคลินิก จํานวน  
๑๘ แห่งนี้ ในจํานวน ๗๔ ล้านบาทเศษ ซ่ึงตอนนี้ผมไม่รู้ว่าได้มีการส่งคืนกันแล้วหรือไม่ 
อย่างไรไม่รู้ นายกรัฐมนตรีไปดูด้วย แต่ส่ิงที่สําคัญไปกว่านั้น สําคัญตรงที่ว่าเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐได้ติดตาม ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการใช้เอกสารเท็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ถามว่าแล้วทําไมขบวนการในการที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการ  



๕๔๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๖๖/๒ 
 
ดําเนินการ ไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อตรวจสอบหาความผิด ไม่มีการระงับ
ยับยั้งในการที่จะให้คลินิกเหล่านี้หยุดการให้บริการ ------------------------------------------------ 
 
                - ๒๖๗/๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชญาภา ๒๖๗/๑ 
 
ยังปล่อยให้ลอยหน้าเสนอตัวลอยนวลในการบริการพี่น้องประชาชน ทั้งที่เอาเงินภาษี 
ของพี่น้องประชาชนโดยที่ไม่ได้ทําหน้าที่นี่แค่ปีเดียวปี ๒๕๖๑ ตรวจพบว่ามีการทุจริต  
มีการเบิกเงินงบประมาณโดยที่ไม่ได้มีการทําผลงานจริง ๗๔ ล้านบาทเศษ ถามว่า 
แล้วปี ๒๕๖๒ คณะทํางานชุดนี้ ผมไม่รู้ว่าได้มีการตรวจสอบหรือไม่ เพราะว่าคลินิกต่าง ๆ 
เหล่านี้ยังมีการให้บริการอยู่ ย้อนไปปี ๒๕๖๐ ย้อนไปปี ๒๕๕๙ ถามว่าแล้วทําไมคณะทํางาน
ชุดนี้ไม่ตรวจสอบ เพราะว่ามีตัวเลขที่บ่งชัดที่เราได้เข้าไปดูในข้อมูลของ สปสช. บังเอิญ
ตัวเลขมันเยอะ ผมเลยไม่ได้ข้ึนชาร์ต (Chart) ให้ท่านประธานหรือท่านนายกรัฐมนตรีเห็น 
แต่ถ้าสนใจให้ลูกน้องมาขอข้อมูลจากผมได้ ถ้าคลินิกแห่งนี้ฟังแล้วบอกว่าผมพูดไม่จริง 
จะฟ้อง เชิญเลย เราไปพิสูจน์กันในชั้นศาล และขออนุญาตกระซิบท่านประธานดัง ๆ ว่า  
ผมคงไม่หยุดเฉพาะการอภิปรายในสภาแห่งนี้ ผมจะนําเรื่องเข้าคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. 
เพื่อตรวจสอบอย่างลึกซ้ึงและละเอียดต่อไป เพื่อไม่ให้ขบวนการอย่างนี้ยืนอยู่บนผืนแผ่นดิน
อันเป็นที่รักยิ่งของเราเพราะว่าการแสวงหาเอาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของ 
พี่น้องประชาชน ต้องหมดไปนายกรัฐมนตรีเองก็ประกาศว่าจะดูแล ปราบปรามเรื่อง 
การทุจริตคอรัปชัน ผมก็อยากจะดูต่อว่านายกรัฐมนตรีจะทําอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้  
ขออนุญาตสไลด์ (Slide) ต่อไป นี่คืออีกคลินิกหนึ่งที่ต้ังอยู่ในพื้นที่เขตสายไหม ได้มีการเบิก
งบประมาณอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะในเรื่องของการให้บริการเสริมสร้างสุขภาพและ 
ป้องกันโรค บางเดือน บางงวดเบิกถึง ๒ ล้านบาทเศษ ถามว่าหัวละ ๔๐๐ กว่าบาท  
คุณทํางาน ๑ เดือน คุณจะต้องไปเจาะเลือดคนกี่คนถึงจะเบิกได้ ๒ ล้านบาท ถ้าหัวละ  
๔๐๐ บาท นั่นหมายความว่าคุณต้องไปเจาะเลือดคน ๕,๐๐๐ คน คุณถึงจะเบิกได้ ๒ ล้านบาท 
แต่อันนี้ทําอย่างไรไม่รู้ เบิกได้ ฝากให้ท่านนายกรัฐมนตรี ไปบอกคณะกรรมการช่วยตรวจสอบ 
ดูด้วย ขอสไลด์ (Slide) ต่อไป ผมขอเวลาอีก ๒ นาทีท่านประธานครับ อันนี้คือผลที่ทาง
คลินิกที่ผมพูดสักครู่ ได้นําไปคีย์ (Key) เพื่อขอเบิกงบประมาณ ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ 
นี่คือผลแล็บ (Lab) ซ่ึงเป็นแลบ (Lab) ที่ต้ังอยู่แถวคูคต เขตอําเภอลําลูกกา ได้ให้ผลแลบ 
(Lab) ออกมาว่าชื่อนางสาวณปภัส ได้มีการส่งผลเลือดไปตรวจสอบ ขอสไลด์ (Slide) ถัดไป 
ท้ายท่ีสุด นางสาวณปภัส ซ่ึงนางสาวณปภัสทํางานอยู่ในคลินิกที่เกี่ยวข้องกับ ๓๐ บาทรักษา
ทุกโรคก็จะขอใช้สิทธิของตัวเองในการที่จะตรวจสุขภาพในโครงการนี้ ก็คีย์ (Key) เข้าไปดู  



๕๔๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ชญาภา ๒๖๗/๒ 
 
ปรากฏว่าสิทธิของตัวเองถูกเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้วในปี ๒๕๖๒ จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์
ที่ สน. ทุ่งสองห้อง และ สน. สายไหม ว่าตัวเองไม่เคยได้ไปตรวจ ไม่เคยได้ไปใช้บริการ 
ที่คลินิกแห่งนี้เลย -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๖๘/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        นัชชา ๒๖๘/๑ 
 
ถามว่าอยู่ดี ๆ มันลอยมาได้อย่างครับท่านประธาน ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ ฉะนั้นตรงนี้
ผมขอเรียกร้องท่านประธานถึงนายกรัฐมนตรีว่าท่านต้องหามาตรการอย่างเร่งด่วน เพราะว่า
บอร์ดใหญ่ สปสช. ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ชื่ออนุทิน ชาญวีรกูล  
และมีบุคคลท่ีเกี่ยวข้องอีกมากมาย สปสช. อยู่ภายใต้การทํางานของเลขาธิการ สปสช.  
ที่มาจากการสรรหา ทํางานภายใต้การกํากับของบอร์ดชุดใหญ่ที่มีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ซ่ึงในขณะนี้ใน กทม. มีประชาชนที่ต้องการที่จะใช้สิทธิ 
ในการที่จะรักษาพยาบาลอยู่ค่อนข้างมาก ก็จึงไปใช้สิทธิอยู่ในโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึง กทม. เองมีนโยบายในเรื่องของการที่จะกระจายคนในโรงพยาบาล
เพื่อที่จะกระจายไปยังคลินิกต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล แต่มีกระบวนการครับ
ท่านประธาน มีกระบวนการในการที่จะทําให้มีคลินิกเกิดข้ึนมารองรับในการที่จะมี 
การกระจายตัวในจํานวน ๙ โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร มีคนใน สปสช. มีคนใน 
สํานักการแพทย์ แล้วก็มีกลุ่มคลินิกที่รู้เห็นเป็นใจ ร่วมมือในการที่จะดําเนินการเพื่อจัดต้ัง
คลิกนิกข้ึนมารองรับในการกระจายประชากรของโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ในขณะนี้ 
ในคอนเซพต์ (Concept) ของ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคบอกว่าจะต้องเป็นคลินิกที่อุ่นใจใกล้บ้าน 
แต่ในปัจจุบันนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่.คนต้องกระกระสนเดินทางไปหาคลินิกที่ต้ังอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ 
ไม่ได้สอดคล้องกับบริบทในเรื่องของอุ่นใจใกล้บ้านเลยครับท่านประธาน ถ้าท่านนายกรัฐมนตรี 
มีวิสัยทัศน์ ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นกับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ขอได้โปรดช่วยส่ังการไปดูให้คนที่เกี่ยวข้องได้ไปแก้ไขให้อุ่นใจใกล้บ้าน ผมเลยเติมบริการดี  
มีคุณภาพเข้าไปให้ท่านด้วย ประชาชนก็จะสรรเสริญท่านมากยิ่งขึ้น ขอสไลด์ (Slide) 
สุดท้ายอีก ๑ นาที สไลด์ (Slide) นี้เป็นสไลด์ (Slide) ที่เป็นปัญหาที่อาจจะทําให้ต่อไป
โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค อาจจะต้องล่มสลาย เพราะว่าในโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค 
ก็บอกอยู่แล้วว่ารักษาทุกโรค รักษาทุกเรื่อง บางคนเป็นโรคที่จะต้องได้รับการรักษา 
อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถที่จะรักษาที่คลินิกได้ คลินิกจะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาล  
ซ่ึงในขณะนี้มีโครงการที่เรียกว่ากองทุนโอพี รีเฟอร์ (OP Refer) ก็คือว่าการส่งต่อจากคลินิก
ปฐมภูมิไปยังหน่วยรักษาพยาบาล โรงพยาบาล หรือว่าคลินิกทุติยภูมิ ปัจจุบันนี้เป็นหนี้กัน 
อีรุงตุงนัง ไม่รู้ว่ากองทุนนี้มีอยู่เท่าไร แต่ทั้งคลินิก ทั้งกองทุนชักหน้าไม่ถึงหลัง ผมไม่แปลกใจ 



๕๔๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        นัชชา ๒๖๘/๒ 
 
ว่าทําไมตอนต้นมีโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมในโครงการจํานวนมาก แต่ในปัจจุบันนี้ 
มีแ ต่ โรงพยาบาลรัฐ เท่ านั้น  กับโรงพยาบาลเอกชนในเครือประมาณ  ๔ -๕  แห่ ง  
ในกรุงเทพมหานครที่รับบริการในเครือข่าย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ------------------------------ 
 
                - ๒๖๙/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๖๙/๑ 
 
เลยทําให้พี่น้องประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ นายกรัฐมนตรีช่วยไปดูหน่อย 
หาทางแก้ไขในเรื่องของกองทุนเพื่อการส่งต่อ ตอนนี้คลินิกก็เบิก ต้องรับผิดชอบการเบิกจ่าย
จาก สปสช. ก็ช้า แถมยังต้องมาถูกเบียดบังบังคับให้ต้องตัดยอดรายหัวที่คลินิกรับผิดชอบ 
อยู่ในขณะนี้ อยู่ที่ประมาณ ๙๗๐ กว่าบาท อีกหัวละ ๒๐ บาท ไปสมทบทุนกองทุนนี้  
จะไปไม่รอดท่านประธานครับ 
   ประการสุดท้าย ส่ิงที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้น เมื่อสักครู่ก่อนผมเข้าประชุม 
ก็มีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการโกงกินกันในงบบริการเสริมสร้าง
สุขภาพ ทําให้ สปสช. ส่ังไปยังคลินิกให้งดการให้บริการหรือว่าดําเนินการในเรื่องของ
มาตรการเชิงรุกในการที่จะไปตรวจกับพี่น้องประชาชน นั่นหมายความว่าในทุกคลินิก 
ไม่สามารถเปิดให้บริการ แล้วคีย์ (Key) เบิกจ่ายงบประมาณในจํานวนนี้ได้ ท่านประธานครับ 
และอย่างนี้จะเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนได้อย่างไร คุณทํางานแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอด 
ไม่ได้มองปัญหาทั้งระบบในบริบทในการที่จะเอาประชาชนเป็นที่ต้ัง เอาความสะดวกสบาย
ของตัวเองเป็นที่ต้ัง พี่น้องประชาชนเดือดร้อนครับท่านประธาน ฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาต
นําเรียนท่านประธานเพื่อที่จะได้ให้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่าได้
นิ่งเฉยเหมือนกับคําพังเพยที่บอกว่า อยู่ บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ช่วยป้ันวัวป้ันควาย 
ให้ลูกท่านเล่น เหมือนกันครับ ฟังผมพูดวันนี้แล้วส่ังการไปให้รีบดําเนินการกับคนที่ทําผิด 
และให้ สปสช. ระงับยับยั้งในการที่คนเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องได้รับความเดือดร้อน  
ที่บอกว่าไม่สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้ ก็ขอฝากท่านประธานไว้ในเรื่องต่าง ๆ  
ที่ผมได้นําเรียนท่านประธาน อย่าปล่อยให้การโกงกินต้องลุกลามมาจนถึงโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตของพี่น้องประชาชนเลยครับ คน ๔๐ กว่าล้านคน คน ๖๐ กว่าล้านคน ที่จะต้องได้รับ
การดูแลตามสิทธิ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ซ่ึงเป็นโครงการที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชน
คนไทยท้ังประเทศ ที่เกิดข้ึนจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ทุกรัฐบาลที่ต่อยอดมา
ถือว่าก็ทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ก็ขอฝากท่านประธานไว้ ขอกราบขอบพระคุณ 
ท่านประธาน แล้วก็หวังว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีก็คงจะไม่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา เพราะว่า 
ถ้าเป็นซ้ายทะลุหูขวาก็จะเจอกันใน ป.ป.ช. ในมาตรา ๑๕๗ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ   



๕๕๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๖๙/๒ 
 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้กลับมาข้ึนบัลลังก์เพื่อดําเนินการประชุมต่อไป) 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง )   :   
ท่านสมาชิกอีก ๕ ท่าน ที่จะอภิปรายต่อไปนะครับ มีท่านเทพไท เสนพงศ์  ท่านเรวัต วิศรุตเวช 
ท่านณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ  ท่านมานพ คีรีภูวดล และท่านที่ ๕ ท่านภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ 
เชิญท่านเทพไทครับ 
 
                - ๒๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๗๐/๑ 
 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ท่านประธานครับ ผมขอนิดเดียวครับ 
พอดีเป็นท่านประธานสุชาติ ด้วยความเกรงใจ แต่ว่าก็ต้ังใจที่จะหารือตอนที่ท่านประธาน
ศุภชัย แต่เมื่อท่านมาก็ได้รับปากพ่ีน้องประชาชน เขาโทรมาหลายสายเหลือเกิน ผมวิ่งออกไป 
รับโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์อีกว่าทําไมในบรรยากาศของการประชุมแห่งนี้ดูแล้วช่างร่อยหรอ
แทบจะไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลย แทบจะมีแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน  
ทั้ง ๆ ที่ทา่นนายกรัฐมนตรีเองก็มานั่งรอตั้งใจจะตอบปัญหา มารับทราบปัญหา ผมไม่ได้ต้ังใจ
จะนับองค์ประชุมหรอกครับ ผมไม่ได้ต้ังใจจะใช้ มาตรา ๒๕  มาตรา ๒๖  มาตรา ๓๒  
และมาตรา ๗๘ หรอกครับ แต่ว่าอยากกราบเรียนท่านประธานว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรว่า
ให้บรรยากาศในห้องประชุมนี้ โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาท 
ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐบาลที่จะไปทํางาน ได้เห็นเพื่อน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะซีกฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นเจ้าขององค์ประชุม ได้มาช่วยกัน
นั่งฟัง ฝ่ายค้านพวกผมรู้สึกวังเวง ว้าเหว่ ส.ส. วัน อยู่บํารุง บอกว่าครูทําไมคนน้อย ก็อยาก
กราบเรียนท่านประธานได้พิจารณา ผมยังไม่ถึงกับให้นับองค์ประทุมหรอกครับ ผมยังไม่ได้ 
ใช้วิธีการนั้น แต่ว่าอยากจะให้ชาวบ้านที่อยู่ทางบ้านที่เขาติดตามการประชุมของเรา  
ซ่ึงถ่ายทอดไป และท่านนายกรัฐมนตรีก็มานั่งรอตอบ เขาจะได้เห็นบรรยากาศที่เราอยู่กัน
หนาแน่นครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ครูมานิตย์ครับ 
อย่างน้อยท่านก็มีประธานนั่งเป็นเพื่อนท่านล่ะครับ ไม่เป็นไรครับ ประการแรก เนื่องจาก 
ตามที่เรามีนโยบายว่าให้ท่านสมาชิกพยายามนั่งห่างกัน  ประการที่ ๒ เราอนุญาตให้นั่งรอบ ๆ 
ห้องประชุม อย่างไรก็ตามผมเข้าใจว่าสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ผมเดินเข้ามาจะมาเปลี่ยนทําหน้าที่
ประธาน ก็เจอท่านสมาชิกอยู่รอบ ๆ ห้องประชุม ฟังอยู่ครับ ตรงนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
เราอนุญาตให้นั่งรอบ ๆ ห้องประชุมอยู่ แต่อย่างไรก็จะเชิญท่านเข้ามา ถ้าใครไม่ติดธุระอะไร 
นั่งรอบ ๆ ห้องประชุมก็เข้าฟังประชุม มาร่วมประชุมด้วย ท่านวิรัชมีอะไรครับ   
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
ผม นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  
จังหวัดนครราชสีมา ก่อนอื่นต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อวานนี้เราได้มี 



๕๕๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๗๐/๒ 
 
การสรุปว่าในสัดส่วนของทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล เราแบ่งการอภิปราย ๓ วัน โดยเริ่มต้นจาก 
๙.๓๐ นาฬิกา ถึง ๐๐.๓๐ นาฬิกาของอีกวันหนึ่ง ทุกวันจนถึงวันพรุ่งนี้ เราก็มีกําหนดการว่า
เราจะอภิปรายจนครบกําหนดระยะเวลา เราก็มีการเตรียมการว่าใครจะอภิปรายในช่วงไหน  
 

- ๒๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๗๑/๑ 
 
ซ่ึงวันนี้บรรดาเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่จะมีการอภิปรายก็ได้มีการเตรียมการกันอยู่ด้านนอกบ้าง 
อยู่บนตึกบ้าง อยู่ข้าง ๆ บ้าง ต้องเรียนท่านประธานว่าวันนี้ส่วนใหญ่เราก็ผ่านมาด้วยดี 
โดยเฉพาะครูมานิตย์ก็เจอกันตลอด ก็เห็นกันพบกันโดยตลอด ไม่อยากให้มีอะไร ให้เป็น
เหตุการณ์ไปในลักษณะอย่างนี้ ซ่ึงเวลาเมื่อวานเราก็ได้เวลาเกือบ ๑๕ ชั่วโมง และวันนี้ 
เราก็ต้ังใจว่าอย่างน้อย ๆ ในการอภิปรายเราจะได้เห็นเจตนารมณ์ โดยเฉพาะในส่วนของ
สมาชิกฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายถึงงบประมาณ งบประมาณที่ ๓ ล้านล้านบาท  
กับอีก ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท บางคนก็ถนัดเรื่องเกษตร บางคนก็ถนัดเรื่องศึกษา เพราะฉะนั้น
การอภิปรายนั้นก็อาจจะอยู่ในห้องบ้าง อาจจะอยู่รอบ ๆ ข้างก็อยู่ครบครับ เรียนท่านสมาชิก
ด้วยความเคารพ ขอบคุณอย่างสูงครับ 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ท่านประธานครับ ผม ครูมานิตย์  
จากจังหวัดสุรินทร์ครับขอนิดเดียว เดี๋ยวท่านประธานวิป (Whip) รัฐบาลจะไม่สบายใจ  
ผมบอกท่านประธานแล้วว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะนับองค์ประชุม ถ้าผมนับองค์ประชุม  
ผมจะนับต้ังแต่เมื่อวานนะครับ เพราะบรรยากาศมันโหรงเหรง แม้กระทั่งว่าท่านประธานชวน 
ท่านประธานสุชาติ ท่านประธานศุภชัยได้ดําริว่าขอร้องว่าไม่ให้ประชุมกรรมาธิการ สภาแห่งนี้ 
ก็ไม่ได้ประชุม แต่ว่าเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรี ท่านกําลังจะมาตอบ ท่านกําลังจะมา 
ให้ความหวังกับสภาแห่งนี้กับงบ ๓.๓ ล้านล้านบาท ซ่ึงท่านประเดิมชัยก็พูดถึงเรื่องปัญหา
คอร์รัปชัน ก็อยากเห็นเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นผู้แทนราษฎรเรา ๕๐๐ คนนั้น ได้มีโอกาส 
เข้ามานั่งกัน โดยเฉพาะพวกผมเป็นฝ่ายค้านมาให้กําลังใจนายกรัฐมนตรีตลอดเวลา ก็ไม่ได้ 
มีเจตนา ถ้านับผมเสนอนับแล้วครับ ขอผู้รับรองแล้ว แต่อันนี้ เพียงแต่ว่าหารือกับ 
ท่านประธานเผื่ออย่างน้อยท่านประธานก็ดีหรือท่านวิรัชก็ดี เมื่อสักครู่นี้ ได้ชี้แจงให้ 
พี่น้องประชาชนเข้าใจ เพราะว่าประชาชนถามมาเหลือเกินว่าทําไมผู้แทนราษฎร ๕๐๐ คนในสภา 
เขาถ่ายทอดตลอดเวลาทําไมอยู่กันน้อยเหลือเกิน อย่างน้อยได้มาฟังให้นายกรัฐมนตรีตอบ 
ได้มาเป็นสักขีพยานร่วมกันเท่านั้นเองครับ ถ้าผมจะให้ลงมติเพื่อขอนับองค์ประชุมนั้น 
ผมทําไปแล้วครับ ผมไม่ใช่คนเกเรนะครับท่านประธาน ขอบพระคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ขอบคุณ
ในความปรารถนาดีของท่านครูมานิตย์นะครับ  



๕๕๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๗๑/๒ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับผมขออนุญาต  
ผม นิโรธ สุนทรเลขา 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  เดี๋ยวก่อน
ผมยังไม่อนุญาตให้พูดครับ เราคงดําเนินการต่อได้แล้วครับ ท่านนิโรธไม่เป็นอะไรแล้วครบั 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ผมหารือท่านประธานนิดหนึ่งครับ 
เพื่อทําความเข้าใจกัน การประชุมจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น นิดเดียวครับท่านประธาน 
ครึ่งนาทีครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  พอแล้วครับ 
ผมได้ชี้แจงไปแล้วท่านนิโรธ พอแล้วครับ  
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  เพื่อทําความเข้าใจนิดเดียวครับ  
คือการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายในเรื่องงบประมาณ เนื้อหาสาระมันต้องอยู่ในเรื่อง
ของงบประมาณปี ๒๕๖๔ นี้ ไม่ใช่ว่าเนื้อหาสาระท่านประธานปล่อยให้อภิปรายไป 
ในเนื้อหาสาระที่ย้อนหลังไปแบบไร้สาระเลย อย่างเมื่อสักครู่ที่อภิปราย เหตุผลหนึ่งที่สมาชิก
นั่งนานไม่ได้เพราะฟังแต่เรื่อง 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  พอแล้วครับ 
ท่านนิโรธ นั่งลงครับ ท่านเทพไทต่อครับ  
  นายเทพไท เสนพงศ์ (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม เทพไท 
เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ต้องขออนุญาต
ท่านประธานทําหน้าที่ในฐานะเป็นหมาเฝ้าบ้านให้กับคนภาคใต้ ๑๔ จังหวัด จํานวน 
๙,๔๐๐,๐๐๐ คน และต้องขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี ท่าน พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ที่ผมได้มีโอกาสได้พูดกับท่านประธานผ่านไปยังท่านในสภาแห่งนี้ เมื่อวานผมได้
ฟังคําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของท่านนายกรัฐมนตรี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนโยบายการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ (Logistics) 
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๙,๐๒๓ ล้านบาท และท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แบ่งการพัฒนาด้านนี้ 
ไปเป็นการพัฒนาก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรีและ 
สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา -------------------------------------------------     - ๒๗๒/๑ 



๕๕๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๗๒/๑ 
 
ระยะทาง  ๓๐๙ กิโลเมตร  แค่นายกรัฐมนตรีพูดแค่นี้ครับ คนภาคใต้ทั้ งภาคครับ 
ท่านนายกรัฐมนตรี เจ็บจ๊ีดในหัวใจ ถามว่าทําไมคนปักษ์ใต้รู้สึกแบบนี้ก็เพราะว่าคนภาคใต้ 
ทั้งภาครอคอยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เราเรยีกกันว่ามอเตอร์เวย์ (Motorway) ภาคใต้ 
เป็นภาคเดียวครับท่านประธานที่ยังไม่มีมอเตอร์เวย์ (Motorway) ที่คนภาคใต้กําลัง 
เรียกร้องว่าเมื่อไรรัฐบาลจะสร้างมอเตอร์เวย์ (Motorway) ให้คนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มอเตอร์เวย์ (Motorway) ทางประเทศมาเลเซียก็สร้างมาจ่อที่ด่านสะเดาแล้ว แต่ว่า 
ของภาคใต้ยังไม่มี เวลาท่านประธานจะลงไปยังภาคใต้ ท่านประธานก็ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม
สายเดียว และเวลาเกิดอุบัติเหตุ อุทกภัย ทางขาด เดินทางสัญจรไม่ได้ ไม่มีทางเลือกเลย
ท่านประธาน ผมก็อยากจะเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ว่าท่านอยู่มาแล้ว ๕-๖ ปี  
และผมเชื่อว่าท่านจะอยู่ ต่อไปอีก ๔ ปี ผมคิดว่าไม่สายถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะดําริ 
ในงบประมาณปีหน้าให้มีการบรรจุมอเตอร์เวย์ (Motorway) ข้ึนมา ผมอยากจะให้รัฐบาลได้สร้าง
ทางเลือกด้านคมนาคมให้ชาวภาคใต้ นอกจากถนนเพชรเกษมให้มีมอเตอร์เวย์ (Motorway)  
ถ้าไม่มีมอเตอร์เวย์ (Motorway) ก็ทําโลคัลโรด (Local road) เลียบทางรถไฟสายใต้ไป 
รถไฟสายใต้ รัศมี ๒ ข้างทาง ๔๐ เมตร สบายมากครับท่านประธาน ทําโลคัลโรด (Local 
road) ไปผ่านชุมชนยกระดับไป เราก็มีโลคัลโรด (Local road) เส้นทางเลือกของคนภาคใต้ 
จากกรุงเทพฯ และไปถึงสุไหงโก-ลก วันนี้ต้องเรียนกับท่านประธานว่าคนภาคใต้เสียโอกาสมาก
และพยายามที่จะเรียนกับรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยว่าคนภาคใต้อยากจะได้เส้นทางเลือกเส้นทางหนึ่ง
ซ่ึงไม่ใช่เส้นทางเพชรเกษมเพียงทางเดียว ถ้าดูงบประมาณของทางด่วนหรือว่าทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ท่านประธานก็เห็นว่าปี ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓  
๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔  ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท ก็ถือว่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ก็ได้สร้างขึ้นมาเยอะแล้ว แต่ผมก็อยากจะให้กลับไปในปี ๒๕๖๕ ก็อยากจะให้เพิ่มอีก 
สัก ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อทําทางด่วนมอเตอร์เวย์ (Motorway) ให้พี่น้องภาคใต้  ส่วนที่ ๒ 
ที่อยากจะเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีก็คือกรณีการจัดงบทางหลวง 
ของกระทรวงคมนาคม ต้องเรียนกับท่านประธานอย่างตรงไปตรงมาว่าภาคใต้ของผม 
เสียโอกาสในการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีมากครับ ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ ถ้าท่านประธานจําได้ว่า 
 



๕๕๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๗๒/๒ 
 
หลังจากมีรัฐบาลของพรรคการเมืองหนึ่งและนายกรัฐมนตรใีนฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ประกาศว่า
จังหวัดไหนไม่เลือกพรรคเขาจะไม่พัฒนาจังหวัดนั้น ช่วงนั้นท่านประธานจําได้ว่าภาคใต้ 
เลือกพรรคประชาธิปัตย์หมดครับ ไม่เลือกรัฐบาลเลย เลยเป็นที่มาของความไม่เป็นธรรม 
ความเสียโอกาสในการพัฒนาทางหลวงในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐาน 
มาโดยตลอด ที่เพิ่งจะมาพอมีบ้างก็คือในยุคของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปี ๒๕๕๓ 
ผมก็พอจะได้บ้าง ตอนนั้นก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอประทานโทษที่เอ่ยนาม 
คุณโสภณ  ซารัมย์  ให้ เส้นทางเลียบทางรถไฟผมไปประมาณสัก  ๒ -๓  กิ โลเมตร 
หลังจากนั้นมาก็กลับสู่อีหรอบเดิมก็คือรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลที่ ส.ส. ภาคใต้สังกัดอยู่ 
ก็ทําให้ขาดงบประมาณ ไม่ว่าเรื่องการก่อสร้างเส้นทางใหม่ ๆ หรืองบซ่อมบํารุงรักษา 
จนมาถึงปี ๒๕๕๗ ที่ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาควบคุมอํานาจ ----------------- 
 

 - ๒๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๗๓/๑ 
 
ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจําได้ก็คือว่าท่านประธานชวน หลีกภัย ท่านได้ทําหนังสือในฐานะ
ส่วนตัวถึงนายกรัฐมนตรี ถึงรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม และถึงปลัดกระทรวงคมนาคม 
ถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นก็คือคุณสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ขอความเป็นธรรมจัดงบประมาณไปบํารุง
ซ่อมแซมถนนพื้นที่ภาคไต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายเอเชีย ท่านประธานอาจจะไม่ได้ 
นั่งไปหรอกครับ ถ้าท่านไปก็แค่อําเภอหัวหิน แต่ว่าถ้าลงสายใต้ถนนมีปัญหามากเลย  
ถึงระยะเวลาที่จะซ่อมแซมก็ไม่ได้ซ่อมเพราะไม่มีการจัดงบประมาณไป แต่ว่าหลังจาก  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้อนุเคราะห์คืนความเป็นธรรมให้ 
จัดงบประมาณให้ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะเปรียบเทียบงบประมาณของกรมทางหลวง 
ในปี ๒๕๕๕ ของรัฐบาลชุดหนึ่ง กับปี ๒๕๕๙ ในรัฐบาล คสช. แล้วก็ในงบปีนี้ของรัฐบาล 
ชุดนี้ก็คือปี ๒๕๖๔ ก็เห็นได้ชัดว่าท่านก็ได้คืนความเป็นธรรมให้กับคนภาคใต้ได้ระดับหนึ่ง 
แต่ว่าถ้าดูจากการจําแนกงบประมาณของทั้ง ๓ ชุดนี้ ๓ ปีนี้ ก็ได้เห็นว่าปีนี้เน้นในงบซ่อมแซมเยอะ 
ทั้งหมด ๕๕.๘ เปอร์เซ็นต์ จริง ๆ ผมอยากจะให้เพิ่มในงบที่ก่อสร้างเส้นทางใหม่ ๆ ในภาคใต้ด้วย  
แต่วันนี้ถ้าหากว่าท่านประธานเห็น ท่านประธานก็เห็นว่างบซ่อมแซมได้ในยุคที่ท่านนายกรัฐมนตรี 
เป็นรัฐบาล คสช. ได้ก่อสร้างใหม่ แล้วก็ยุคนี้ก็ได้งบซ่อมแซมมากยิ่งขึ้น แต่ว่าในขณะที่ 
มากถึง ๑๓,๙๐๐ ล้านบาทก็ตาม แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ภาคใต้ยังด้อยมากเลย
เรื่องถนนหนทาง ใคร ๆ ก็รู้ ไปภาคใต้แล้ว ไปภาคอ่ืนแล้วอิจฉาภาคอื่น เพราะว่าภาคใต้เรา
เสียโอกาส ผมเลยฝากท่านนายกรัฐมนตรีว่าอยากจะให้ท่านได้เข้ามากํากับ กําชับ ดูแลพื้นที่
ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เราเสียเปรียบภาคอื่นเป็นจํานวนมาก 
ในขณะที่คนภาคใต้ได้เสียภาษีกับรัฐบาลไม่น้อยกว่าภาคอื่นนะครับ  
   ส่วนอีกงบหนึ่งที่อยากจะพูดกับท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีก็คือ 
เรื่องงบการรถไฟแห่งประเทศไทย ภาคใต้ใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยเยอะที่สุด  
และผมก็คิดว่าเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ประสบปัญหาของการขาดทุนของรถไฟ แต่ว่าถ้าดู 
การก่อสร้างรถไฟรางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ท่านประธานจะเห็นว่าล่าช้ากว่าภาคอื่น ๆ แต่ว่าถ้าดู
จากงบประมาณแล้วก็ปี ๒๕๖๔ เริ่มทยอยกันสร้าง อันนี้คนภาคใต้ก็รอคอยครับ แต่ว่า 
ส่ิงที่อยากจะพูดก็คือว่าโครงการสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มี 
การคิดโครงการนี้มาต้ังแต่ปี ๒๕๑๒ สมัยนายสุรินทร์ มาศดิตถ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  



๕๕๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๗๓/๒ 
 
พรรคประชาธิปัตย์ แล้วก็คิดท่ีจะย้ายสถานีรถไฟในตัวเมืองมาไว้ที่สถานีรถไฟบ้านวังวัว  
๕๐ ปีผ่านมาไม่มีอะไรเกิดข้ึนเลย ปีงบประมาณที่แล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งคุณชัยชนะ 
เดชเดโช ไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณ แล้วก็ฝากเรื่องนี้ไป คุณชัยชนะก็ได้พูดเรื่องนี้กับ
ท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรับปากว่าจะศึกษาจะ
ดําเนินการเรื่องนี้ให้ จนถึงปีนี้ยังไม่มีครับท่านประธาน ปีนี้ผมก็เลือกคุณชัยชนะ เดชเดโช  
ไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณอีกปีหนึ่งเพื่อจะไปตามเรื่องนี้ ถ้าปีนี้ยังไม่มี ปีหน้ายังไม่มี  
ผมก็ต้องมาพูดกับท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีอีกครับ ผมต้องเรียนท่านประธานว่า 
ปัญหาทั้งหมดของภาคใต้หลายคนอาจจะบอกว่าคนใต้รวย ไม่ต้องดูแลมากหรอก เพราะว่า
เศรษฐกิจดี ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๗๔/๑ 
 
ในยามนี้ต้องเรียนกับท่านประธานว่าเศรษฐกิจภาคใต้ไม่ได้ดีเหมือนกับสมัยก่อนแล้วครับ  
ไม่ดีเหมือนกับสมัยปี ๒๕๕๓ ที่ยางพารากิโลกรัมละ ๑๘๐ บาท ปาล์มกิโลกรัมละ ๑๐ บาท 
อันนั้นถือว่าเศรษฐกิจดี คนออกรถกันหมดโชว์รูม (Showroom) รถวิ่งกันรถป้ายแดงทั้งสิ้น
เพราะราคาสินค้าเกษตรดีข้ึน แต่วันนี้ราคาสินค้าเกษตรไม่ได้ดี รัฐบาลก็มีนโยบายประกัน
รายได้เกษตรกรเพื่อที่จะประทังหรือเยียวยาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกร ซ่ึงอันนี้ 
ก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่มีนโยบายแบบนี้เยียวยาให้ แต่อยากจะเรียนกับท่านประธานว่า 
ในหนังสือรายงานเศรษฐกิจการเงินการคลังระดับมหภาค ผมได้อ่านเรื่องสัดส่วนคนจน  
ผมแปลกใจมากเลยครับท่านประธาน เมื่อก่อนเขาบอกว่าคนใต้รวย คนภาคใต้เศรษฐกิจดี 
แต่ว่าพอมาดูรายงานเศรษฐกิจการเงินการคลังระดับมหภาค สัดส่วนคนจนของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่าในปี ๒๕๖๐ ประชากรภาคใต้มีสัดส่วนคนจนมากที่สุด ร้อยละ ๑๑.๘๔ 
รองลงมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่น่าเชื่อเลยครับท่านประธาน 
ร้อยวันพันปีท่านประธานอายุถึงขนาดนี้ ท่านประธานก็ไม่เคยได้ยินว่าภาคใต้จะมีสัดส่วน 
คนจนที่จนมากที่สุดในประเทศในขณะนี้ครับ เพราะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความรู้สึก เป็นความ
ในใจที่ผมขออนุญาตใช้สภาแห่งนี้พูดแทนหัวใจของคนภาคใต้ทั้งภาค จํานวน ๙,๔๐๐,๐๐๐ คน 
ฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ผมก็หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะเห็นใจพี่น้องชาวภาคใต้ 
ท่านบอกตลอดว่าท่านไม่มีพรรคการเมือง ท่านไม่มีสีเสื้อ ท่านเป็นคนกลางเข้ามาแก้ปัญหา
ประเทศ ที่ผ่านมาเรามีพรรคการเมือง เรามีสีเสื้อ ทําให้มีการเลือกพื้นที่ปฏิบัติ เพราะฉะนั้น
ขอโอกาสนี้ผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ขอให้สนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ภาคใต้ให้มีความเจริญทัดเทียม ผมไม่อยากจะเอาเปรียบภาคอื่นหรอก
เพียงแต่ขอให้ภาคใต้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทัดเทียมกับภาคอื่น ๆ สมกับที่พื้นที่ภาคใต้
ได้เสียภาษีให้กับรัฐบาล ให้กับประเทศชาติได้มากกว่าหลายภาคครับ ก็ขอถือโอกาสนี้ 
ฝากท่านประธาน อย่าให้ภาคใต้เขาว่าเป็นลูกเมียน้อย จริง ๆ ก็ไม่ได้ลูกเมียน้อยหรอกครับ
ท่านประธาน ยิ่งกว่าลูกเมียน้อยอีก ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกเมียเก็บมากกว่า เพราะฉะนั้น 
ก็ฝากท่านประธานเป็นการสุดท้ายถึงท่านนายกรัฐมนตรี และเห็นว่านายกรัฐมนตรีอยู่ 
ในที่นี้ด้วย ก็คงจะได้รับไปพิจารณาในโอกาสต่อไป ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
 



๕๖๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๗๔/๒ 
 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง )   :   
เชิญนายกรัฐมนตรีครับ 
   พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพนะครับ 
สําหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั้น ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่า
อย่างที่เข้าใจกันว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่ในการดูแลคนทุกภาค ทุกกลุ่มจังหวัดและทุกจังหวัด 
เพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมว่าเราจะพัฒนาตรงไหน อย่างไร 
และบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ของเรา ในเรื่องภาคใต้ อันนี้ผมก็มีความเห็นใจ ซ่ึงอันนี้ 
ก็ได้ส่ังการให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษาในเรื่องนี้แล้ว จําเป็นต้องศึกษาก่อนว่าระยะแรก 
เราสามารถจะต่อเส้นทางตรงไหนได้บ้างที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนหรือว่าร่นระยะทาง 
ลงไปได้บ้างในระยะแรก  เ ป็นขั้นเป็นตอนไป  จากนั้นก็จะพัฒนาไปสู่ ในเรื่องของ 
การทําเส้นทางตรง ซ่ึงหลายอย่างต้องอาศัยพื้นที่ ต้องมีการศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  
ทางกระทรวงคมนาคมรับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับ ก็กราบเรียนเพื่อให้ท่านมีความสบายใจขึ้น 
วันนี้ก็ให้ต้ังงบประมาณในเรื่องของการศึกษาต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าสามารถเป็นไปได้ก็จะเร่งรัด
ให้ดําเนินการให้ได้โดยเร็ว เรื่องรถไฟอะไรก็เช่นเดียวกัน เดี๋ยวรายละเอียดต่าง ๆ นั้น 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมคงตอบชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง ส่ิงสําคัญที่สุดวันนี้ 
ก็คือว่าเราได้มีการพัฒนาภาคใต้มาตามลําดับ ถือว่ามากกว่าช่วงที่ผ่านมามากพอสมควร 
เพราะเราเห็นใจคนภาคใต้ อย่างที่ว่ามาแล้ว ----------------------------------------------------- 
 

 - ๒๗๕/๑ 
 
 
 
 
 



๕๖๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                         วีรุทัย ๒๗๕/๑ 
 
  ในเรื่องของสนามบิน วันนี้สนามบินที่ จังหวัดตรัง ผมก็ให้ความสําคัญที่ 
จังหวัดตรัง เราก็ให้มีงบประมาณในการพัฒนาที่สนามบินที่จังหวัดตรังแล้วใช่ไหมครับ  
ถนนหนทางอะไรต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น ผมเห็นว่าจังหวัดตรัง ท่านประธานท่านก็เป็นห่วง 
ผมก็ฟังเสียงประชาชนด้วย ก็เห็นชอบร่วมกันที่ต้องพัฒนาจังหวัดตรัง เพราะผ่านมาหลาย
จังหวัด ท่านก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมานานพอสมควร เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ก็ต้อง
ดูแลแบบนี้ ไม่ได้ขอส่วนตัวเพื่อตัวเอง ไม่มี ผมไม่มีให้ใครอยู่แล้ว แต่ผมจะฟังความเห็น
ส่วนรวมว่าต้องการอะไร ที่ไหน อย่างไร และทั้งหมดจะบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ ในเรื่อง
ของการคมนาคมขนส่งของเรา ผมเองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้นํา ผมจะเปลี่ยนแปลง
ทางด้านยุทธศาสตร์การขนส่งคมนาคมใหม่ทั้งประเทศ ระยะต่อไปนะครับ ขณะนี้กําลัง 
ให้ข้ันตอนในเรื่องของกระทรวงคมนาคมได้ศึกษา ทําแผน ในการที่จะเชื่อมโยงการสร้างถนน
เส้นทางสายใหม่ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางไปอีสานไปอะไร
ต่าง ๆ สายใหม่ที่ไม่ทับเส้นทางเดิม แต่จะต้องไปศึกษา ไปหาเส้นทาง หาพื้นที่ หาให้ได้  
วันหน้าเด๋ียวกระทรวงคมนาคมเมื่อผมอนุมัติแล้วก็จะนําเสนอให้กับประชาชนทราบ นั่นคือ
อนาคตของเราในวันข้างหน้า และการก่อสร้างเส้นทางเหล่านั้นก็จะต้องทําพร้อมกัน ในเรื่อง
ของเส้นทาง ทางรถไฟคู่ขนาน ร่องระบายน้ํา ทางระบายน้ํา สามารถที่จะนําไปกักเก็บ 
ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ นั่นคือการบริหารงานแบบบูรณาการ เพราะฉะนั้นวันหน้าเร็ว ๆ นี้คงจะ
นําเสนอให้สังคม ส่ือ ประชาชนรับทราบว่าเราจะทําแบบนี้ ถ้าเรายังทําแบบเดิม การกระจาย
ชุมชนเกิดข้ึนไม่ได้ แหล่งเศรษฐกิจใหม่ก็ไม่เกิด เมืองใหม่ก็ไม่เกิด เพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชน 
เรามากขึ้นทุกวัน ๆ ก็ยังคงอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ อยู่เป็นจํานวนมาก ถ้าเราทําแบบนี้ เส้นทาง
เส้นใหม่จะเกิดการเคล่ือนย้าย จะเกิดการจ้างงาน การสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ในถนน
เส้นทางเหล่านี้ ก็เพียงแต่ว่าขอความร่วมมือกับท่านบรรดา ส.ส. ทั้งหลายทุกพรรค 
ขอให้ความร่วมมือตรงนี้ด้วย ถ้าเรารักประชาชนของเราจริงต้องร่วมมือกันในยุทธศาสตร์
เหล่านี้ และเราจะต้องทําให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม แล้วก็สุจริต กราบเรียนในเรื่องนี้นะครับ
เส้นทางเป็นเส้นทางตรง เพราะไม่อย่างนั้นก็ต้องอ้อม จะไปภาคตะวันตก ไปภาคตะวันออก
ต้องอ้อมไปโน่นไปนี่ บางทีต้องมี เส้นทางที่ตรงอย่างนี้ หรืออย่างนี้ ๆ  ผมก็ศึกษา 
ไปต่างประเทศด้วยอะไรด้วย แต่เราก็ต้องทําให้ได้ นี่คือเรียกว่า คําว่า ยุทธศาสตร์ 



๕๖๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                         วีรุทัย ๒๗๕/๒ 
 
คือหลักการ แต่ในเรื่องของการดําเนินการเป็นเรื่องของแผนงานโครงการ เริ่มต้นการศึกษา
การทําอีไอเอ (EIA) การทําประชาพิจารณ์ อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ก็ต้องตามข้ันตอนเหล่านี้ 
เพราะฉะนั้นต้องเริ่มอะไรที่ใหม่ ๆ ใหญ่ ๆ ต้องทําการศึกษา และข้อสําคัญที่สุดก็คือ 
เราจะต้องมีการลงทุนถ้าเป็นโครงการลักษณะที่เป็นมอเตอร์เวย์ (Motorway) ต้องมี 
การลงทุนพีพีพี (PPP) คือรัฐร่วมทุนกับเอกชน รัฐจะได้ลงทุนน้อยหน่อย อันนี้เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่วันนี้รัฐบาลทําได้หลายอย่างในช่วงที่ผ่านมาหลายปีมานี้ ถนน เส้นทางรถไฟ 
เส้นทางมอเตอร์เวย์ (Motorway) เส้นทางใหม่ไปโคราช ไปต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะเราใช้
วิธีการใหม่ ไม่อย่างนั้นก็รอกันไปอีกอย่างที่ท่านว่าเมื่อสักครู่นี้ล่ะครับ อีกนาน อีกช่วงชีวิตหนึ่ง
ก็ยังไม่เกิด เราต้องจัดลําดับความเร่งด่วนเหล่านี้ให้ได้ ส่ิงใดก็ตามที่เป็นความต้องการ 
ของบรรดา ส.ส. ผู้ทรงเกียรติ ของประชาชนที่รักทั้งหลาย วันนี้โครงการต่าง ๆ เสนอเข้ามาแล้ว 
เพราะฉะนั้นจะอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการที่ท่านไปแปรญัตติ แต่การแปรญัตติผมก็ย้ํา
อยู่อย่างหนึ่งว่า การแปรญัตติได้เงินออกมาจากตรงไหนต้องไปทําโครงการที่อยู่ในตรงนั้น 
โครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ โครงการที่มีความพร้อมก่อน อีกวิธีการหนึ่งก็คือ 
เมื่องบประมาณผ่านไปแล้ว มีการดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําแผนงานโครงการไปแล้ว 
เมื่อทําไม่ได้ ไม่พร้อม ก็ปรับงบประมาณไปทําที่อื่น มีแค่นี้หลักการทํางบประมาณของรัฐบาลนี้ 
ให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เกิดความสุจริต แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
ของส่วนราชการด้วย ทําความเข้าใจตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง )   :   
เชิญท่านรัฐมนตรีสมศักด์ิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ 
  นายสมศักด์ิ เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)  :  ท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ผม นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ขออนุญาตได้ตอบคําถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนงานของกระทรวงยติุธรรม -------------------- 
 

- ๒๗๖/๑ 



๕๖๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๗๖/๑ 
 
ส่วนใหญ่ก็ในลักษณะเห็นอกเห็นใจในเรื่องของการทํางานที่มีงบประมาณไม่มากเท่าที่ควร 
แต่ว่าต้องเรียนว่าความเข้าใจของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงเม็ดเงินที่
บางส่วนได้ลดลงไปบ้างนั้น ในข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้ลดลงไปมากมายหรือมีผลกระทบกับ 
การทํางานโดยทั้งสิ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกองทุนยุติธรรม ท่านสมาชิกจาก
พรรคก้าวไกล คุณอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ได้กล่าวว่ากองทุนยุติธรรมนั้นเงินลดน้อยลง  
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ ลดลงมาก ในปี ๒๕๖๓  ปี ๒๕๖๔ ได้ต้ังงบประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท 
ท่านเข้าใจว่าเงินในส่วนของกองทุนยุติธรรมตรงนี้น้อยลง ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเงินเป็นกองทุน
หมุนเวียน ทุนที่เราเอาไปค้ําประกันผู้ประกันตน ก่อนหน้านั้นคนที่ประกันก็ได้เงินกลับมา
เมื่อคดีเขาส้ินสุด ก็จะใช้เงินในส่วนนี้มาใช้ได้ ก็ไม่ถือว่าลดลง มีเพียงพอในการดําเนินการ 
และกองทุนท่านบอกว่ากองทุนไม่ได้ช่วยเหลือหรือช่วยเหลือช้า ผู้ต้องหาในคดีความม่ันคง 
คดีป่าไม้ คดีสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ เหล่านั้น ในหลายพื้นที่อาจจะมคีวามแตกต่างกันในเรื่องของ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  อย่างเช่นใน ๓ จังหวัดภาคใต้มีคณะอนุกรรมการ กอ.รมน. 
ได้พิจารณาให้ดูแลในส่วนตรงนี้เป็นพิเศษ ในส่วนของจังหวัดต่าง ๆ ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัด  
หรือรองผู้ว่าราชการเป็นประธาน ในการพิจารณาต่าง ๆ นั้นอาจจะไม่ เหมือนกันทั้ง 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าในส่วนใหญ่ในแนวทางของการปฏิบัติก็คล้ายคลึงกัน ในสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้เราก็จะปรับให้เป็นแนวทางที่เหมือนกัน ที่มีแบบอย่างอันเดียวกัน ท่านยกตัวอย่าง 
ในคดีความของคุณธเนตร อนันตวงษ์ ที่ถูกฟ้องในข้อหาที่โพสต์ (Post) ข้อความอันหมิ่นเหม่
แล้วก็ศาลยกฟ้อง นายธเนตรไม่ได้มายื่นคําร้องขอเงินชดเชย ในส่วนตรงนี้ต้องเรียนท่านว่า
ในกรณีของคุณธเนตรไม่ใช่เป็นเงินที่กองทุนยุติธรรม แต่จะเป็นเงิน พ.ร.บ. ค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณีดังกล่าวนี้ 
เงินส่วนนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ต้ังไว้ ๓๐๐ ล้านบาท แต่ปลายปี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ก็กรุณาให้งบกลางมาดําเนินการอีก ๑๗๖ ล้านบาท ก็ได้จัดแจงให้กับผู้เสียหายครบถ้วน 
ทุกราย ไม่มีปัญหาเลย และปีนี้เงินส่วนนี้ก็ต้ังมาถึง ๔๕๐ ล้านบาท ไม่ได้น้อยลงไป  
   ในส่วนคําถามที่พูดถึงกรมราชทัณฑ์ ท่านพูดถึงความแออัดในเรือนจํา ซ่ึงผม
ขอเรียนว่าในอดีตอาจจะเป็นเรื่องจริงที่มีความแออัด มีนักโทษในขณะนี้ ๓๘๐,๐๐๐ คน
โดยประมาณ ถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขโดยวิธีการที่ใช้การสร้างเรือนนอน ๒ ชั้นขึ้นมา ก็จะมี 



๕๖๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๗๖/๒ 
 
ความแออัดอย่างที่ท่านว่า ในช่วงโควิด (COVID) นี้รัฐบาลได้สนับสนุนงบในส่วนของ 
การดําเนินการตรงนี้ในการสร้างเรือนนอน ๒ ชั้น ซ่ึงในขณะนี้ได้สร้างรองรับการนอน 
ของผู้ต้องขังได้ถึง ๔๘,๐๐๐ คนเศษ แล้วก็จะดําเนินการต่ออีกประมาณ ๓๐,๘๐๐ คนเศษ 
รวมแล้วเราจะดําเนินการสร้างเรือนนอนที่จะลดความแออัดได้ถึงประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน 
เมื่อปัจจุบันนี้เรารองรับได้ ๒๒๐,๐๐๐ คน ถ้าเราสร้างเรือนนอนเพิ่มข้ึนได้เป็นเรือนนอน  
๒ ชั้นอีก ๘๐,๐๐๐ คน ก็จะเป็น ๓๐๐,๐๐๐ คน --------------------------------------------------- 
  

 - ๒๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๗๗/๑ 
 
และรัฐบาลก็ได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของอีเอ็ม (EM) การใช้อีเอ็ม (EM) อิเล็กทรอนิกส์  
มอนิเตอริง (Electronic Monitoring) ซ่ึงคาดว่าในปีงบประมาณหน้านั้นก็จะลดในส่วนของ
การใช้อีเอ็ม (EM) ได้ถึง ๓๐,๐๐๐ คน ในส่วนของการดําเนินการอีเอ็ม (EM) ตรงนี้ 
ก็มีแนวทางที่จะให้ ผู้ต้องขังที่มีสิทธิที่จะออกมาพักโทษได้ใช้อีเอ็ม (EM) ในส่วนของ 
การจ่ายเงินค่าเช่าเองส่วนหนึ่งและรัฐบาลช่วยอีกส่วนหนึ่ง เรากําลังพิจารณาในเรื่องของ
หลักเกณฑ์ของการดําเนินการ ผมมั่นใจว่าในปีงบประมาณหน้าเราจะสามารถลดความแออัด
ของจํานวนผู้ต้องขังในเรือนจําได้เกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นการดําเนินการที่เราเดินมา
พอสมควรแล้วในขณะนี้  
   ในส่วนของกรมบังคับคดี ท่านได้พูดถึงงบประมาณในส่วนที่ถูกลด ในส่วน
ของการสร้างออฟฟิศต่าง ๆ เหล่านั้นในส่วนตรงนี้ก็ยังสามารถดําเนินการได้โดยการเช่า
คอมพิวเตอร์ในส่วนของการดําเนินการก็ยังไม่ได้จัดซ้ือ ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการทํางาน
อะไรทั้งสิ้น ในส่วนของภารกิจหลังโควิด (COVID) ท่านได้ถามว่ากรมบังคับคดีเตรียมการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่อย่างไรบ้าง เราก็ใช้มาตรการต่าง ๆ ในการไกล่เกลี่ย 
ให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้พบปะพูดคุยกัน และในเรื่องของการยื่นฟื้นฟูกิจการ ในเรื่องตรงนี้
การฟื้นฟูกิจการนี่ถ้าเป็นเอสเอ็มอี (SMEs) หนี้ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ก็สามารถเข้าฟื้นฟูกิจการ 
กรมบังคับคดีก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการไกล่เกล่ียและอํานวยความสะดวก  
และการฟื้นฟูกิจการต่าง ๆ ให้ความรู้ต่าง ๆ ในส่วนตรงนี้เราได้เตรียมการรองรับไว้อย่างดียิ่ง 
ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายสุชาติ  ตันเจริญ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง )   :   
เชิญท่านรัฐมนตรีจุติชี้แจงครับ  
  นายจุติ ไกรฤกษ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ )   :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพครับ  กระผม  จุ ติ  ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ได้รวบรวมข้อสังเกต 
ข้อติติง แล้วก็คําถามจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเกี่ยวกับงบด้านพัฒนาสังคม เกี่ยวกับ 
งบเรื่องของสตรี แล้วก็ เด็ก เยาวชน ส่ิงที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าในข้อติติงต่อ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าจัดทํางบประมาณโดยที่ไม่ได้คํานึงถึง 



๕๖๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๗๗/๒ 
 
ความเสมอภาคทางเพศ แล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพ และการฝึกอาชีพนั้นเป็นหลักสูตรที่เน้น 
การสอนผลิตภัณฑ์มากกว่านําไปขยายตลาด ก็อยากจะกราบเรียนว่าถ้าท่านอ่านจากเอกสาร
งบประมาณนั้นก็อาจจะบอกภาพไม่ได้ทั้งหมด  
   ประการแรก คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนั้นได้ให้ความสําคัญในการดําเนินการระหว่าง
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และได้มีการประชุมบ่อยครั้ง แล้วก็มีแผนปฏิบัติการ และได้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคเข้าไปร่วมในการดําเนินการที่ในที่สุดแล้วเพื่อจะเสนอ
ร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ปรับกฎหมายท่ีล้าสมัย แล้วก็ส่ิงที่กฎหมาย 
ยังไม่เคยบัญญัติไว้ในเรื่องความเท่าเทียมความเสมอภาคระหว่างเพศนั้นก็ได้ทํากัน แล้วก็เชื่อว่า 
ภายในปีนี้ก็จะมีพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร  
  ประการต่อมา รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ให้นโยบายว่าเนื่องจาก
ภาวะปัจจุบันนี้เศรษฐกิจนั้นมีปัญหามาจากการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโรคระบาด
ไวรัส ฉะนั้นคนจะตกงานกันเป็นจํานวนมาก และส่ิงที่น่าตกใจก็คือว่าเราต้องยอมรับ 
ความจริงว่าหลาย ๆ เรื่อง หลายอาชีพที่ผ่านมานั้นอยู่ในยุคที่เป็นช่วงขาลงหรือตะวันตกดิน
ของอุตสาหกรรมหลายแบบของประเทศไทย ------------------------------------------------------- 
 

- ๒๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๗๘/๑ 
 
ซ่ึงในโลกปัจจุบันนี้ก็จะเคล่ือนไหวไปสู่สังคม สู่โลกดิจิทัล (Digital) ในอนาคต ดังนั้นคนที่มี
อาชีพเดิม ๆ และยังขาดทักษะด้านดิจิทัล (Digital) ขาดทักษะในเรื่องของความรู้ใหม่ ๆ  
ที่จะประกอบอาชีพในอนาคตนั้น จําเป็นต้องได้รับการฝึกเพิ่มทักษะ อบรม ฉะนั้น 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนั้นได้ปรับปรุงหลักสูตรศูนย์ฝึกอาชีพ ซ่ึงมี ๘ แห่ง 
ทั่วประเทศ ได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ แล้วก็
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประชาชนที่จะต้องเจอใน ๒-๓ ปีข้างหน้านี้
นอกจากนั้นแล้วส่ิงที่เราเน้นก็คือเน้นเรื่องอาชีพของแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ซ่ึงกลุ่มเหล่านี้
เป็นกลุ่มเปราะบาง แล้วก็มีจํานวนมากถึง ๕๐๐,๐๐๐ ครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแล  
และกลุ่มเหล่านี้ก็ขาดทักษะ ขาดการชี้นํา ขาดการชี้แนะว่าจะมีอาชีพอย่างไรให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ซ่ึงเป็นภารกิจที่หนักนะครับ แต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ให้นโยบาย 
ในคณะรัฐมนตรีว่าขอให้ทุกภาคส่วน ทุกราชการช่วยกันประสานงาน อาจจะไม่ได้ผ่าน 
งบบูรณาการ แต่เป็นการประสานงานกันในด้านที่จะต้องช่วยกันทุกกระทรวง เช่น  
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงดูแล 
กรมอาชีวศึกษา ดูแลโรงเรียนต่าง ๆ ที่ฝึกอาชีพระยะสั้น กระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของ 
การฝึกอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ขายของสินค้าออนไลน์ (Online) แม้กระทั่งทาง
กระทรวงกลาโหม ซ่ึงไปมองว่าทหารทําอะไร ก็มีนะครับ ก็คือคนที่จะต้องทําอาชีพ
เกี่ยวกับโลจิสติกส์ (Logistics) เพราะว่าทหารที่ปลดประจําการก็ตาม หรือญาติพี่น้องก็ตาม 
ซ่ึงวันนี้สินค้าออนไลน์ (Online) นั้นขยายตัวหลายเท่า จะซื้อสินค้าออนไลน์ (Online) 
อย่างไรก็ตามต้องมีการขนส่งสินค้าไปตามที่ต่าง ๆ ฉะนั้นการพัฒนาคนขับรถให้ปลอดภัย  
ให้มีคุณภาพ ให้มีทักษะเป็นส่ิงจําเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้วกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรมก็ได้ร่วมมือกันที่พัฒนาทักษะ ส่ิงต่าง ๆ  
ที่จําเป็นสําหรับอาชีพในยุคใหม่ที่คนรุ่นใหม่นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส 
หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวจําเป็นที่จะต้องมี เพื่อมีอาชีพที่ยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได้ และส่ิงที่เรา
คํานึงถึงก็คือว่าอาชีพเหล่านี้เป็นทักษะที่จะต้องรีบทํา เพราะว่ามีการคาดการณ์กันไว้  
โดยยูเอ็นดีพี (UNDP) แล้วก็องค์กรภาคธุรกิจ บอกว่าวันนี้คนไทยหรือประชาชนยุคใหม่
จะต้องมีทักษะไม่น้อยกว่า ๓ มิติหรือ ๓ ด้านเพื่อจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน  



๕๖๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๗๘/๒ 
 
อันนี้ก็เป็นหน้าท่ีที่รัฐบาลนั้นได้บูรณาการกัน ๗-๘ กระทรวง ทุกแห่งที่ไปก็ต้องไปพึ่ง
กระทรวงมหาดไทย ท้องถิ่น ที่จะจัดต้ังในการระดมให้ความรู้ ในการดึงคนที่ เ ป็น
กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเข้ามาช่วย เข้ามารับการฝึกอบรม แล้วก็มีการติดตามผลว่าให้เกิด
ประโยชน์ในการที่เขามีทักษะแล้วเขาหางานได้หรือเปล่า เมื่อเขาหางานแล้วได้หรือไม่ได้ 
ก็ยังจะสามารถไปติดต่อกับธนาคารออมสิน แล้วก็ธนาคาร ธ.ก.ส. ว่าสามารถมีสินเชื่อ 
ที่จะช่วยผู้ประกอบการใหม่ได้หรือไม่ ก็เป็นการทํางานที่ครบวงจรที่สุดที่เราพยายามทํา 
โดยท่ีใช้งบประมาณที่น้อยที่สุด เพราะว่าไม่ได้ต้ังงบบูรณาการไว้ แต่ทุกคนที่มีภารกิจ  
ที่มีงบประมาณพอเหลือก็จะมาทํางานประสานงานกัน โดยต่างคนต่างใช้งบประมาณ 
ของกระทรวงตนเองนะครับ  
  อีกประเด็นหนึ่ง ซ่ึงผมคิดว่าเป็นสิ่งที่กังวลก็คือท่านสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อ 
ท่านวรรณวิภาได้ให้ข้อคิดไว้เยอะนะครับ เป็นข้อคิด เป็นกรอบแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการใช้
งบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และท่านก็บอกว่า
กระทรวงนี้ประชาชนประสบปัญหาเข้าไม่ถึง และตัว พมจ. คือข้าราชการระดับจังหวัดเอง 
ก็เข้าไม่ถึงชุมชนด้วย และท่านได้ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าการเข้าไม่ถึงนั้นเป็นอย่างไร 
  ประเด็นแรก ที่ผมคิดว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเข้าใจผิดก็คือท่านบอกว่า
งบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นไปตัดงบประมาณ  
๒ โครงการที่มี ที่ท่านเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แล้วนี่จะสามารถนํางบประมาณนี้ไปเล้ียง
อาหารกลางวันกับเด็กเล็กได้ถึง ๖,๓๐๐,๐๐๐ คน ------------------------------------------------- 
 
               - ๒๗๙/๑ 
 
  
 
 
 



๕๖๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๒๗๙/๑ 
 
ซ่ึงในเชิงบริหารก็เป็นข้อที่ต้องคิดว่าระหว่าง ก กับ ข อันไหนจะเป็นประโยชน์กับประชาชน
มากกว่ากัน แต่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นก็ได้ดูตัวเลขว่า
ข้อเสนอของท่านที่ให้ตัดงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุ อาหารสําหรับผู้สูงอายุ แล้วก็
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัวนั้นตัดลง และเอาเงินนี้ 
ไปเล้ียงอาหารกลางวันเด็กเล็กได้ถึง ๖,๓๐๐,๐๐๐ คน แต่อยากจะกราบเรียนว่าท่านอาจจะ
เข้าใจผิดนิดหนึ่งว่า จํานวนเด็กเล็กที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กทั่วประเทศมีจํานวนเพียงแค่ 
๒,๕๘๐,๖๔๖ คนเท่านั้น ก็จะมีเด็กที่มีอาหารให้เกินประมาณ ๔ ล้านคน แต่ว่าส่ิงที่ 
ท่านอาจจะเข้าใจผิดในโครงสร้างก็คือว่าจํานวนศูนย์เด็กเล็กที่มีทั้งประเทศนั้นมีเกือบ 
๕๓,๐๐๐ แห่งนั้น ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเพียงแค่  
๑,๔๓๙ แห่งเท่านั้น ในส่วนของท้องถิ่นซึ่งเขาดูแลศูนย์เด็กเล็กของเขาเองนั้น เขามีถึง 
๒๐,๐๐๐ กว่าแห่ง ส่วนของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีถึง ๓๐,๐๐๐ แห่ง กทม.  
ก็มี ๗๓๙ แห่ง แล้วก็มี ตชด. มีกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็มีสมาคมแม่บ้านทหารบก
ต่างหากอีกด้วย ฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่สามารถดําเนินการได้อยู่แล้วนะครับ  
แล้วก็จํานวนครูพี่เลี้ยงก็มีเป็นแสนคนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการที่ท่านขอให้ตัดงบประมาณ
ไปเล้ียงเด็ก ๖,๓๐๐,๐๐๐ คนนั้น ถ้าเราทําไปเราก็จะมีเงินเหลือ เพราะว่าจํานวนเด็กเล็กนั้น
มีเพียงแค่ ๒,๕๐๐,๐๐๐ คนเท่านั้น ฉะนั้นนอกจากนั้นแล้วส่ิงที่ท่านบอกว่ากระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเข้าไม่ถึง แล้วก็ไม่เข้าใจ โดยท่านได้
ยกตัวอย่างขึ้นมาถึงผู้หญิงชราคนหนึ่ง ซ่ึงอยู่ที่ต่างจังหวัดในภาคเหนือ ท่านก็บอกว่าอายุ  
๙๑ ปี ไม่มีใครได้ดูแลท่านเลย ก็อยากจะกราบเรียนว่าจริง ๆ แล้วข้อมูลที่ท่านได้มานั้น
อาจจะมีข้อมูลทางโซเชียล (Social) ซ่ึงค่อนข้างจะไม่ทันสมัย ก็ปรากฏว่าหญิงชราท่านนั้น 
นามสมมุติคือนาง ม อายุ ๙๑ ปี อยู่ทางจังหวัดภาคเหนือ ก็ปรากฏว่าหญิงชราท่านนี้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้ไปดูแลแล้ว ดูแลนานแล้ว 
เนื่องจากท่านไม่มีทะเบียนบ้าน ไม่รู้ว่าอยู่ที่ ไหน พมจ .  คือสํานักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก็ได้พาท่านนี้คือ นาง ม ไปพิสูจน์หลักฐาน ยืนยัน 
ตัวบุคคลกับกระทรวงมหาดไทย แล้วก็พยายามรวบรวมหลักฐานนําส่งทะเบียนราษฎร  
เพื่อสอบข้อเท็จจริงของบุคคล แล้วก็หาบัตรประชาชนให้ท่าน ทั้งหมดใช้เวลาทํางาน  



๕๗๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๒๗๙/๒ 
 
ประมาณ ๔ เดือน  ฉะนั้นนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ไว้ว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้น
ก็ยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้ทําอย่างเต็มที่ 
   นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของชุมชนแออัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ชุมชนใต้
สะพาน ชุมชนในที่ที่สาธารณะที่ถูกไล่รื้อที่ ท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์นั้นได้ไปจัดหาท่ีอยู่ที่มีคุณภาพ แล้วก็มีสุขอนามัยดี แล้วก็หาอาชีพ  
ให้คนเหล่านี้ได้ทํางานมีรายได้เพื่อเช่าบ้านเป็นของตนเอง แล้วก็มีชีวิตที่ดี อย่างมีศักด์ิศรี 
โครงการต่าง ๆ ที่เราไปทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ก็ลงไป 
ทํากันเยอะ บูรณาการกัน ๘ กระทรวง เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
แน่นอนครับ ความสําเร็จจะไม่เสร็จในชั่วพริบตาเดียว แต่วันนี้เป็นความตั้งใจ เป็นความ
พยายามของทุกหน่วยงานที่จะบูรณาการการทํางานให้เต็มที่ โดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ําเสมอ
ทุกสัปดาห์ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้นก็กราบเรียนท่านได้ว่า ข้อติชมของท่านที่มี 
ก็น้อมรับนะครับ นําเสนอมาได้ แต่อยากจะกราบเรียนว่าทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงนั้น
ทํางานด้วยหัวใจ แล้วก็อยากให้ประชาชนนั้นมีความสุข แล้วก็ได้ประโยชน์จากการทํางาน
ของรัฐบาลครับ ขอกราบขอบพระคุณเรียนไว้ชั้นต้นครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
พลเอก ชัยชาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงครับ  
   พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :   
ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนชี้แจงเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อยู่ในส่วนของแผนบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ซ่ึงมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินการในเรื่อง
ของการจัดทํางบประมาณในปี ๒๕๖๔ นะครับ ในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง --------------------------------- 
 
                 - ๒๘๐/๑ 



๕๗๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๘๐/๑ 
 
การดําเนินการก็เป็นการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ โดยการดําเนินการนั้นได้น้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  
และหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในลักษณะบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดพลังร่วม
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและหลักสิทธิมนุษยชน การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการดําเนินการนั้นเนื่องจากเป็นแผนบูรณาการก็จะมีใน ๒ ส่วน 
ส่วนความมั่นคงก็รับผิดชอบโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
หรือ กอ.รมน. และด้านการพัฒนา รับผิดชอบโดยศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซ่ึง ศอ.บต. นั่นเอง ขอเรียนว่าในการดําเนินการในการจัดทํางบประมาณในปี ๒๕๖๔ นั้น  
ก็ได้ย้อนไปดู ถึงในปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒ และในปี ๒๕๖๓ นี้ที่กําลังดําเนินการอยู่  
การดําเนินการนั้นมีผลการดําเนินการที่เป็นรูปธรรม โดยในด้านความมั่นคงนั้นก็สามารถ 
ที่จะลดระดับความรุนแรงลงได้นะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับรอบ ๘ เดือนในห้วงเดือนตุลาคม 
ปี ๒๕๖๒ ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๓ กับห้วงที่ผ่านมาสถิตินั้นเทียบกันแล้วก็มีการลดลง 
คิดเป็น ๖๗.๓๗ เปอร์เซ็นต์ เรื่องของผู้บาดเจ็บก็ลดลงในระดับ ๔๓.๔๖ เปอร์เซ็นต์ ส่วนของ
ด้านการพัฒนาก็มีการดําเนินการถ้าเปรียบเทียบในระหว่างปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
พูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ เพิ่มข้ึน ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ ในปี ๒๕๖๑ 
รายได้เฉลี่ยก็ ๕๙,๕๓๔ บาทต่อคนต่อปี ก็เพิ่มเป็น ๖๑,๐๒๕ บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงก็อย่างที่
ท่านสมาชิกได้กล่าวว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นรายได้เฉล่ียต่อคนนั้นยังอยู่ระดับน้อย  
ก็จะต้องมีแผนท่ีจะพัฒนาที่จะให้รายได้เฉล่ียต่อคนนั้นเพิ่มมากข้ึน ในส่วนของรายได้
ครัวเรือน ส่วนของความยากจนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ ในปี ๒๕๖๑ นั้น ๖๕,๙๕๓.๔ บาท ก็ลดลง 
จนในปี ๒๕๖๒ นั้นเหลือต่ํ ากว่าเกณฑ์ ๒ ,๐๓๗ ครัวเรือน  ลดลง ๔๒ เปอร์ เซ็นต์  
ส่วนด้านการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวท่ีผ่านมาในปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒ นั้นเฉลี่ยแล้ว 
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ๑ ,๗๐๐,๐๐๐ คน รายได้เฉล่ียก็เพิ่มข้ึนประมาณปีละ  
๖๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ ก็มีรายได้เฉล่ีย ๗,๘๓๙ ล้านบาท เพิ่มข้ึนมาจากปี ๒๕๖๑ นั้น 
เพิ่ม ข้ึนมา ๕ .๗ เปอร์ เซ็นต์ รัฐบาลเองก็ได้มีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  
 



๕๗๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๘๐/๒ 
 
ในเมืองต้นแบบเบตง มีเรื่องสกายวอล์ก (Skywalk) เรื่องสนามบินเบตง อย่างไรก็ตาม 
ในปี ๒๕๖๓ นี้ภายหลังผลกระทบจากโควิด (COVID) ก็ทําให้นักท่องเที่ยวลดลง ๖๖ เปอร์เซ็นต์ 
ก็ทําให้รายได้ในการท่องเที่ยวก็ลดลงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในปี ๒๕๖๔ นี้ รัฐบาลก็จะ
เตรียมมาตรการท่ีจะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงได้มอบ
นโยบายไปให้ทางหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรที่เกี่ยวข้องนั้นได้พิจารณาไปถึงวางแผนที่จะฟื้นฟู
ต่อเนื่องไปในปี ๒๕๖๕ ด้วย งบประมาณในปี ๒๕๖๔ ตามที่ได้กราบเรียนให้ทราบว่าได้ต้ังไว้ 
๙,๗๓๑ ล้านบาท ก็ลดลงจากปี ๒๕๖๓  ๙๑๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๘.๕๕ เปอร์เซ็นต์  
แยกเป็นงบประมาณด้านการพัฒนา ๕,๒๖๑ ล้านบาท และด้านความมั่นคง ๔,๔๗๐ ล้านบาท  
ในสัดส่วนก็ประมาณ ๕๔ : ๔๕ หรือ ๔๖ เปอร์เซ็นต์ ในด้านการพัฒนานั้นก็จะมีงบประมาณ
ในสัดส่วนที่สูงกว่าด้านความมันคง ซ่ึงรัฐบาลเองก็เน้นในเรื่องของด้านการพัฒนาในพื้นที่ 
เพื่อจะให้ประชาชนนั้นมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึน มีรายได้ต่อหัวที่ดีข้ึน ในส่วนของมิติงานต่าง ๆ  
ทั้ง ๒ มิตินั้นก็มีโครงการหลักอีก ๓ โครงการ ๓๑ กิจกรรม มีบูรณาการหน่วยงานถึง  
๔๙ หน่วยงาน ที่เป็นการดําเนินการต่อเนื่องกับปี ๒๕๖๓ ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
ในงานด้านความมั่นคงนั้นก็จะเป็น กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ที่จะรับผิดชอบ ก็มีเป้าหมาย
ตัวชี้วัดคือจะต้องลดการก่อเหตุรุนแรงลงอีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ตาม
มาตรฐานปี ๒๕๖๐ ประชาชนก็จะมีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นตามที่ท่านกราบเรียน 
เพื่อกรุณาทราบ เพราะว่าจะมีโครงการสําคัญ ๆ อาทิ โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด -----  
 
                - ๒๘๑/๑ 
 
 
 
 
 



๕๗๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๘๑/๑ 
 
เน้นในเรื่องของการบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ให้กลับมาอยู่ในสังคม อยู่ในชุมชน
ได้อย่างปกติสุข เรื่องของประสิทธิภาพงานข่าวกรอง เรื่องโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องของแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง 
ด้วยสันติวิธี เรื่องของการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านได้ 
ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นไว้ ส่วนด้านการพัฒนาก็มี ศอ.บต. เป็นหน่วยรับผิดชอบ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดสําคัญได้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในพื้นที่ และนานาชาติให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการดําเนินการของรัฐบาล โครงการ
สําคัญ อาทิเรื่องของโครงการตําบลมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงจะเป็น
การเร่งขับเคล่ือนกลไกสภาสันติสุขตําบล เพื่อที่จะให้มีประชาชนนั้นได้มีการพัฒนาเรื่องของ
อาชีพการเกษตร เส้นทางคมนาคมระดับตําบล หมู่บ้าน เป็นต้น โครงการอํานวยความยุติธรรม 
และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และโครงการสร้างความเข้าใจประชาชน 
ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมดนี้ต้ังเป้าหมายว่าในปี ๒๕๖๔ นี้ เป้าหมายท่ีจะ
พัฒนาที่จะให้เรื่องของมูลค่าการลงทุน รายได้การท่องเที่ยวและรายได้ประชากรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ ๕ และจะกําหนดเป้าหมาย แล้วก็วางเป้าหมาย
วางแผนงานไปถึงปี ๒๕๖๕ ให้มีความต่อเนื่องกันด้วย สรุปแล้วงานมิติสําคัญในแผนบูรณาการ
ทั้งในเรื่องของการพัฒนาและความมั่นคงนั้นจะมุ่งเน้นให้พื้นที่มีความปลอดภัย ด้านการพัฒนา 
จะมุ่งเน้นเรื่องของการเสริมสร้างพื้นที่และความเข้มแข็งกับประชาชน เร่งที่จะฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐานรากอันจะก่อให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน รวมถึงการดําเนินการไปสู่ 
หน่วยราชการตามกลไกปกติต่อไป  
   ก็มีเรื่องที่ท่านสมาชิกท่านได้ให้ข้อคิดเห็นข้อสังเกตในเรื่องของโครงการ
พูดคุยสันติสุข ตรงนี้ขอเรียนว่านโยบายนี้เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่กําหนดให้เรื่องของ
การพูดคุยสันติสุขนั้นเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น 
มีความสันติสุขและยั่งยืน กิจกรรมโครงการก็เป็นการสนับสนุนการพูดคุย เป็นการเปิดเวที
พูดคุยระดับพื้นที่ เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มนักศึกษา ภาคประชาสังคมได้แสดง 



๕๗๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๘๑/๒ 
 
ความคิดเห็นร่วมกัน สร้างสภาพแวดล้อมเพื่ออํานวยการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ งบประมาณที่ลดลงนั้นเพื่อเป็นการที่จะปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ว่าตัวเป้าหมายตัวชี้วัดก็ยังกําหนดเป้าหมายไวค้งเดิมนะครับ  
   ในเรื่องของการสร้างแนวคิดที่ไม่ถูกต้องให้กับเยาวชนนั้น ก็เรียนว่ามิใช่ 
เป็นการที่จะไปทําให้เยาวชนนั้น เหมือนกับไปพูดเหมือนกับว่าจะเป็นการทําให้เยาวชน  
เป็นล้างสมองนั้น ขออนุญาตกราบเรียนว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่นะครับ เป็นการส่งเสริมให้อยู่
ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้ดําเนินการกับเด็กและเยาวชน
เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจต่อคุณครู ต่อผู้ปกครอง โดยจะใช้วิทยากรจากมหาวิทยาลัย
และผู้นําศาสนาเข้าไปให้ความรู้ในการดําเนินชีวิต การเป็นบิดามารดาที่ดี การอบรมดูแล
บุตรหลานที่ดี เพื่อที่จะให้เป็นหลักการคุณธรรมเพื่อสร้างเด็กนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม
ตามหลักศาสนา มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อที่จะได้เติบโตมาและพื้นฐานก็คือว่าให้เขามีความคิด 
ในทางบวกและไม่แสวงหาทางออกด้วยความรุนแรงในการที่จะตัดสินในการดําเนินการ 
สําคัญที่สุดก็คือว่าให้มีหลักการแนวคิดที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่อย่างปกติสุข  
   ในเรื่องของซิมการ์ด (Sim card) ก็เรียนว่าเรื่องของซิมการ์ด (Sim card) 
เนื่องจากว่าเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาในการวางระเบิด ที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดข้ึน ผู้ก่อเหตุจะใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่เป็นอุปกรณ์สําคัญในการก่อเหตุ เป็นเหตุให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วก็ถึงเสียชีวิตก็มี เพราะฉะนั้นในการดําเนินการนั้น 
เมื่อการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ก่อเหตุได้ใช้ซิมการ์ด (Sim card) เคลื่อนที่ ที่มีการปลอมแปลง
ผู้ใช้งานทั้งส้ิน เพื่อเป็นการปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ แล้วก็ปกป้องสิทธิของผู้ที่ถูกลักลอบ
ไปปลอมแปลงชื่อด้วย ก็เลยมีการที่จะให้มาใช้งาน ให้มาจัดระเบียบได้เองเรื่องของซิมการ์ด 
(Sim card) ความมุ่งหมายหลักก็คือไม่ได้เป็นการละเมิดอะไรทั้งสิ้น ก็เป็นการดําเนินการ
เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ------------------------------------------------  
 
                - ๒๘๑/๑ 
 
 



๕๗๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๘๒/๑ 
 
ซ่ึงการดําเนินการที่ผ่านมาก็ทําให้การก่อเหตุวางระเบิดนั้นก็ลดน้อยลง เช่นเดียวกันในเรื่อง
ของดีเอ็นเอ (DNA) ที่ท่านได้กรุณากล่าวนั้น ก็มีความมุ่งหมายในการที่จะคุ้มครองพิทักษ์
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ เพื่อที่จะหาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษ  
การดําเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย แล้วก็เป็นการขอความร่วมมือในการตรวจเก็บ 
สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) เฉพาะที่มีความจําเป็นที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธผู้กระทําความผิดต่ออาชญากรรมนั้น ๆ ก็ขออนุญาตเรียนว่า 
การดําเนินการต่าง ๆ นั้นก็ไม่ได้บังคับนะครับ ก็เป็นการขอความร่วมมือ  
   งานด้านการข่าวเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ งานด้านการข่าวนั้นมิใช่เป็นการที่
จะไปสร้างความหวาดระแวงให้เกิดข้ึน การที่จะกําหนดแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
และเกิดประสิทธิผลนั้น การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสําคัญที่สุด เมื่อเราทราบสถานการณ์ด้านการข่าว 
ถ้าป้องกันไม่ให้เกิดเหตุได้หรือเมื่อเกิดเหตุแล้วจะสามารถควบคุมหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้ 
เกิดความสูญเสีย และหากเกิดความสูญเสียแล้วก็จะต้องเกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุด  
   ในเรื่องกล้องวงจรปิดก็เช่นเดียวกัน เป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะป้องกัน
การเกิดเหตุ รวมท้ังเมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะติดตามจับกุม
ผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   
   สุดท้ายท่ีจะนําเรียน เรื่องของเว็บไซต์ (Website) ที่กล่าวถึงนั้นขอเรียนว่า  
กอ.รมน. หรือรัฐบาลนั้นไม่ได้มีนโยบายที่จะไปปฏิบัติการอะไรที่จะให้ร้ายกับกลุ่มบุคคลใด ๆ 
ทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันเนื่องจากว่าเรื่องเวบ็ไซต์ (Website) ต่าง ๆ มีจํานวนมากที่มีการเผยแพร่ข่าวลวง 
ข่าวปลอม บิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร 
ในสังคม แล้วก็สําคัญก็คือว่ามีการโจมตีการทํางานของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ และบางเพจ 
(Page) ก็หมิ่นเหม่ที่ได้มีการจาบจ้วงสถาบัน การดําเนินการของหน่วยนั้นก็จะเป็นการ
ติดตาม ตรวจสอบ ป้องกันการเผยแพร่ข่าวลวง ข่าวปลอมนั้น โดยการที่จะให้ข่าวสาร 
ที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และไปกระจาย
ข่าวสารให้กับประชาชนทั้งหมดในภาพกว้างให้ได้รับทราบถึงการดําเนินการหรือข้อเท็จจริง 
ที่รัฐบาลได้ดําเนินการ ทั้งหมดนี้เป็นการดําเนินการภายใต้กรอบของแผนบูรณาการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในปี ๒๕๖๔ ที่ผมกราบเรียนแล้วว่ารัฐบาลเองก็ได้มอบหมายให้ทางจังหวัด 



๕๗๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๘๒/๒ 
 
ชายแดนภาคใต้ ทั้งส่วน กอ.รมน. เอง ศอ.บต. เอง ก็ต้องคิดไปถึงว่าจะทําอย่างไรที่จะฟื้นฟู
เศรษฐกิจในพื้นที่ ให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 
และอยู่อย่างสันติสุข ก็ให้วางแผนไปถึงปี ๒๕๖๕ ด้วยเลย เพื่อจะได้มีความต่อเนื่องกัน  
เป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ขออนุญาตจากเรียนขั้นตอนไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ต่อไปเชิญ
หมอเรวัตครับ 
  นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่ เคารพ ผม นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช พรรคเสรีรวมไทย ผมขอแสดงความชื่นชม 
ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีที่ได้มาร่วมฟังการอภิปรายและพยายามจะชี้แจง  
จะจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่เป็นไรครับ เพราะพวกเราจะเป็นคนพิจารณาและวินิจฉัยเอง แล้วก็
ขอแสดงความชื่นชมกับท่านสุชาติทุกครั้งที่ทําหน้าที่ประธาน เพราะว่าท่านต้ังใจฟัง 
การอภิปรายทุกครั้ง ทําให้ท่านสามารถเข้าใจประเด็นสําคัญ ๆ ของการอภิปราย ก็ขอชื่นชม 
ท่านประธานครับ วันนี้รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สภาได้พิจารณา ซ่ึงผมจะขออภิปรายเพื่อให้ท่านประธาน
และประชาชนได้ทราบว่าการเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เพราะว่าเป็นร่างที่ร่างขึ้นก่อนที่ 
จะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด (COVID) ซ่ึงควรจะต้องมีการปรับแก้ตัวเลขทางเศรษฐกิจ 
เช่นตัวเลขจีดีพี (GDP) ที่ลดลง และแน่นอนว่ารายรับก็ต้องลดลงอย่างแน่นอน แต่ปรากฏว่า
รัฐบาลนี้ยังคงเสนอร่างที่มีงบประมาณรายจ่ายด้วยตัวเลขเดิม คือ ๓.๓ ล้านล้านบาท ซ่ึงจะ
สร้างปัญหาขึ้นอย่างมาก คือจะก่อให้เกิดหนี้สาธารณะจํานวนมหาศาล สูงถึงประมาณ  
๘.๙ ล้านล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นประมาณ ๕๙.๙ เปอร์เซ็นต์ ตัวเลข ๕๙.๙ เปอร์เซ็นต์  
เกือบเต็มเพดาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ที่กําหนดไว้แล้วครับ ผมขอเกริ่นนําไว้แค่นี้ก่อนนะครับ 
รายละเอียดจะได้อธิบายต่อไป ------------------------------------------------------------------------ 
  

- ๒๘๓/๑ 



๕๗๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๘๓/๑ 
 
ท่านประธานครับ ผมจะชี้ให้เห็นถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ๓ ตัว คือจีดีพี (GDP) 
รายได้ และหนี้สาธารณะ ซ่ึงผมจะขออนุญาตใช้พาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ประกอบ 
การอภิปราย  
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชนั) 
   นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอสไลด์ (Slide) ที่ ๑ ครับ 
ตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนิดหนึ่ง สไลด์ (Slide) ที่ ๑ เป็นตารางของสํานักงบประมาณ ซ่ึงผม
จะใช้เป็นหลักตลอดการอภิปราย เรามาดูตัวเลขงบปี ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณรายจ่าย 
คือ ๓.๓ ล้านล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๓  ๓.๑ เปอร์เซ็นต์ และคิดเป็น ๑๙.๖ เปอร์เซ็นต์
ของจีดีพี (GDP) มาดูในส่วนของรายรับที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ตรงข้างล่างตาราง อาจจะมอง 
ไม่เห็นตัวเลขแต่ผมจะบรรยายให้ฟังว่ารายได้จากตารางนี้จะมีเพียง ๒.๖๗๗ ล้านบาท ท่าน
ประธานช่วยจําด้วยนะครับ ดังนั้นเมื่อนําเอาตัวเลขรายจ่าย ๓.๓ ล้านล้านบาท ลบด้วย
รายได้ ๒.๖๗๗ ล้านล้านบาท ก็จะติดลบครับ คือขาดดุล ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ในตาราง
เขียนว่ากู้ก็คือจะต้องกู้ เพราะฉะนั้นนี่คือหนี้ก้อนแรก ขอให้จําตัวเลขนะครับ เพราะจะต้อง
นําตัวเลขนี้ไปรวมกับหนี้ทั้งหมด ซ่ึงจะเป็นหนี้สาธารณะก้อนมหึมาในที่สุด โดยสรุปก็คือ
ตัวเลขทุกตัวที่ปรากฏในตารางที่เสนอมานั้นไม่มีการปรับลดจีดีพี (GDP) จึงเป็นตัวเลขที่ 
เฟก (Fake) ครับ เหมือนเฟกนิวส์ (Fake news) คือเป็นตัวเลขจอมปลอมหรือเอาต์เดต 
(Outdated) คือไม่ควรนํามาใช้ครับ เพราะอะไร ขอสไลด์ (Slide) ที่ ๒ ผมจะตอบให้ครับ 
เพราะเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานว่าเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมจะมีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ ๗ ล้านล้านบาท ตัวเลข 
ผมไม่ได้พูดเอง อันนี้คือตัวเลขจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพราะฉะนั้นก็เลยคิดเป็น ๔๔ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) เพราะฉะนั้นเราจะคํานวณ 
หาตัวเลขประมาณการจีดีพี (GDP) เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมได้ง่าย ๆ ด้วยการเทียบญัตติ 
ไตรยางค์ครับ ก็จะออกมาที่ ๑๕.๙๕ ล้านล้านบาท วันนี้ตัวเลขเยอะหน่อย ท่านประธาน 
ต้องช่วยจําแล้วนะครับ ๑๕.๙๕ ล้านล้านบาท ขอสไลด์ (Slide) ที่ ๓ ในวันเดียวกันนี้ 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็รายงานตัวเลขไตรมาสแรก  
หรือส้ินเดือนมีนาคมว่าจีดีพี (GDP) ลดลง ๑.๘ เปอร์เซ็นต์ ถ้าลดลง ๑.๘ เปอร์เซ็นต์ 



๕๗๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๘๓/๒ 
 
เทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อจะดูว่าตัวเลขก่อนปรับลดนั้นเป็นเท่าไร ก็จะได้ประมาณที่  
๑๖.๒๔ ล้านล้านบาท ตัวเลขนี้ก็ต้องจําครับ คือเอาตัวเลขจีดีพี (GDP) ๑๕.๙๕ ล้านล้านบาท
หารด้วย ๙๘.๒ เปอร์เซ็นต์ ถามว่าเพื่ออะไรครับ ก็เพื่อจะดูว่าในตอนต้นปีคือเดือนมกราคม 
จีดีพี (GDP) เป็นเท่าไรกันแน่ เพื่อใช้เป็นฐานในการคํานวณตัวเลขอื่น ๆ ต่อไป ท่านประธาน
ท่านต้องจําตัวเลขตัวนี้ให้ดีเพราะจะเป็นฐานหรือตัวเลขดั้งเดิมต้ังแต่เดือนมกราคมก่อนปรับลด 
คือ ๑๖.๒๔๔ ล้านล้านบาท ตามที่ปรากฏในตาราง ทําไมต้องคํานวณจีดีพี (GDP) ในเดือนมกราคม 
ก่อนปรับลด เพราะจะมีการปรับลดตัวเลขประมาณการอีก เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องใช้ 
ตัวต้นเดือนมกราคมหรือต้นปีเป็นฐานในการคํานวณ แล้วมาจริง ๆ ขอสไลด์ (Slide) ที่ ๔ มี
จริง ๆ เพราะว่าเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือที่เรียกว่า 
กนง. ได้รายงานว่ามีการปรับลดคาดการณ์จีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๓ ติดลบ ๘.๑ เปอร์เซ็นต์ 
แปลว่าจีดีพี (GDP) ทั้งปี ๒๕๖๓ จะคํานวณได้โดยนําจีดีพี (GDP) ต้นเดือนมกราคม 
คูณด้วย .๙๑๙ มันจะออกมาที่ตัวเลข ๑๔.๙๒๘ ล้านล้านบาท เห็นไหมครับ ท่านเข้าใจ 
ที่มาของตัวเลขก็คือขณะนี้จีดีพี (GDP) จะอยู่ที่ ๑๔.๙๒๘ ล้านล้านบาท การปรับลด 
การคาดการณ์จีดีพี (GDP) ในปี ๒๕๖๓ ติดลบ ๘.๑ เปอร์เซ็นต์ เราจะต้องคํานวณจีดีพี 
(GDP) ใหม่ ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมือนเดิมคือการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ว่าจีดีพี (GDP)  
ทั้งปี ๒๕๖๓ ลบ ๘.๑ เปอร์เซ็นต์จากต้นปีในเดือนมกราคม -------------------------------------- 
 
               - ๒๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๒๘๔/๑ 
 
เพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมก็จะเหลือเพียง ๑๔.๙๒๘ ล้านล้านบาท ด้วยการเอาจีดีพี (GDP) 
เดือนมกราคม ๑๖.๒๔๔ ล้านล้านบาท คูณด้วยจีดีพี (GDP) ที่ลดลงเหลือ ๙๑.๙ เปอร์เซ็นต์ 
ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น ๑๔.๙๒๘ ล้านล้านบาท  ๑๔.๙๒๘ ล้านล้านบาท นี่คือตัวเลข 
ที่ปรับลดจีดีพี (GDP) ลงอีกครั้งหนึ่ง เป็น ๘.๑ เปอร์เซ็นต์ ตัวเลข ๑๔.๙๒๘ ล้านล้านบาท 
ท่านต้องจําให้ดีนะครับว่าเป็นการคาดการณ์จีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๓ ที่เหลือเพียงเท่านี้ครับ 
การคํานวณทั้งหมดนี้อ้างอิงจากการแถลงหรือรายงานอย่างเป็นทางการของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอสไลด์ (Slide) ที่ ๕  
เรามาดูตัวเลขสําคัญคือประมาณการรายได้ ประมาณการรายได้ได้แสดงไว้ในตาราง ๑.๑  
ผมใช้ตารางเดียวในการอภิปราย ในปี  ๒๕๖๔ เขาใช้ ตัวเลขประมาณการรายได้ที่  
๒.๖๗๗ ล้านล้านบาท ทําให้เราอยากทราบว่าถ้าอย่างนั้นสํานักงบประมาณประมาณการ
รายได้อย่างไร คือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) เราก็เทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้ครับ  
ก็จะได้ผลลัพธ์มาว่าการประมาณการรายได้จะใช้ตัวเลขที่ ๑๕.๙ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น 
๑๕.๙ เปอร์เซ็นต์ก็คือเอา ๒.๖๗๗ ล้านล้านบาท หารด้วย ๑๖.๘๒ แล้วคูณด้วย ๑๐๐  
ขอสไลด์ (Slide) ที่ ๖ ครับ เรายังพิจารณาอยู่ที่ตารางที่ ๑ อันนี้คือสิ่งที่ผมลงรายละเอียด 
ในตารางที่ ๑ ว่าตัวเลขงบประมาณรายจ่ายที่เขียนไว้คือ ๓.๓ ล้านล้านบาท ถ้าประมาณการ
รายได้เป็น ๒.๖๗๗ ล้านล้านบาท ซ่ึงยังใช้ตัวเลขจีดีพี (GDP) ที่ยังไม่ปรับลด ๒.๖๗๗ นั้น
ปรากฏอยู่ในตารางที่ยังไม่มีการปรับลดจีดีพี (GDP) คือ ๑๖.๘๒๔ ล้านล้านบาท เมื่อนําไป
ลบกัน ตัวเลขก็จะติดลบอยู่ที่ ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ตรงนี้สําคัญนะครับ แม้ว่าจะได้กล่าวไป
บ้างแล้วในตอนต้นก็ตาม ก็ย้ําอีกทีที่ตัวเลข ๑๖.๘๒๔ ล้านล้านบาท ขอสไลด์ (Slide) ที่ ๗ 
สไลด์ (Slide) นี้สําคัญมากครับ ถ้าเราใช้ตัวเลขจีดีพี (GDP) ที่ กนง. คณะกรรมการนโยบาย
การเงินคาดการณ์ก็คือ ๑๔.๙๒๘ ล้านล้านบาท ไม่ใช่ ๑๖.๘๒ ล้านล้านบาท แล้วนะครับ 
เพราะตัวเลข ๑๖.๘๒ ล้านล้านบาท มันเอาต์เดต (Outdate) ไปแล้ว เพราะว่ายังไม่ได้คิดตัว
จีดีพี (GDP) ที่ลดลง จึงเอาต์เดต (Outdate) และใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวเลข 
๑๕.๙๘ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเมื่อสักครู่ผมได้กล่าวไปแล้วว่านี่คือเปอร์เซ็นต์ที่จะประมาณการ
รายได้ เพราะฉะนั้นเมื่อประมาณการรายได้โดยใช้ ๑๕.๙๘ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) 
ตัวเลขก็จะออกมาที่ ๒.๓๗ ล้านล้านบาท ตามทันไหมครับ ๒.๓๗ ล้านล้านบาท ไม่ใช่  
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๒.๖๗ ล้านล้านบาทตามที่ปรากฏในตาราง เห็นชัดหรือยังครับ เมื่อปรับลดจีดีพี (GDP) 
เพราะฉะนั้นประมาณการรายได้เป็น ๑๕.๙ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ใหม่ที่ปรับลดลงแล้ว
ทําให้ประมาณการรายได้ต้องลดลงจาก ๒.๖๗๗ ล้านล้านบาท เป็น ๒.๓๗ ล้านล้านบาท ตอนต้นปี 
จีดีพี (GDP) ตัวหนึ่ง แต่เมื่อมีการคํานวณจีดีพี (GDP) ใหม่หลังจากที่มีการปรับลดจีดีพี (GDP) 
จีดีพี (GDP) ปัจจุบัน หมายถึงว่าตลอดปี ๒๕๖๓ ต้องใช้ตัวเลข ๑๔.๙๒๘ ล้านล้านบาท  
ในการคิด เพราะฉะนั้นประมาณการรายได้ก็จะลดลงไปอีกประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ซ่ึงมาจากอะไรครับ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มาจากการที่เอาตัวเลข ๒.๖๗ ล้านล้านบาท  
ที่เขาประมาณการรายได้เดิมในตารางมาลบด้วย ๒.๓๗ ล้านล้านบาท ที่เราต้องประมาณการ
รายได้ใหม่เนื่องจากจีดีพี (GDP) ลดลง เห็นชัดไหมครับ เห็นชัดเลยครับ ตัวเลขนี้สําคัญมาก 
เพราะ ๓๐๐,๐๐ ล้านบาทนี้จะต้องกลายเป็นเงินกู้ อย่างไรก็ต้องกู้เงินตัวนี้ เพื่ออะไรครับ 
เพื่อให้ได้มีประมาณรายจ่ายที่ ๓.๓ ล้านล้านบาท นี่คือหนี้ก้อนที่ ๒ ที่จะต้องไปโปะรวมกับ
ก้อนที่ ๑ที่มีอยู่แล้ว -------------------------------------------------------------------------------------  
 

 - ๒๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ      ธมนธรณ์ ๒๘๕/๑ 
 
ขอสไลด์ (Slide) ที่ ๘ เรามาถึงไฮไลต์ (Highlight) โปรดดูสไลด์ (Slide) สไลด์ (Slide) นี้ 
แสดงให้เห็นถึงตัวเลขต่าง ๆ ที่ผมได้ไล่เลียงและได้อธิบายว่าตัวเลขแต่ละตัวมีที่มาอย่างไร
ตามลําดับและสรุปได้ดังนี้ โปรดดูสไลด์ (Slide) มีหนี้สาธารณะทั้งปีเป็นเท่าไร หนี้สาธารณะ
ส้ินเดือนมีนาคมคือ ๗ ล้านบาท ซ่ึงทางสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้แถลง หนี้ที่กู้เพิ่มจาก พ.ร.ก. อันนี้เพิ่งผ่านสภาไปคือ ๑ ล้านล้านบาท หนี้จากการ
ขาดดุลงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่ผมคํานวณให้ดูเมื่อสักครู่ก็คือ ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท หนี้ที่ต้อง
กู้เพิ่มจากรายได้ลดลงที่ผมเพิ่งคํานวณให้ดูเมื่อสักครู่ว่าจะขาดไปอีก ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
หลายคนไม่รู้ตัวเลขนี้ว่ายังมีอีก ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่จะต้องขาดและจะต้องกู้ เกิดอะไรขึ้น 
ดูตัวเลขหนี้สาธารณะสิครับ หนี้สาธารณะทั้งปี ๒๕๖๔ คือ ๘ .๙๔๓ ล้านล้านบาท  
มีความหมายอย่างไร มีความหมายอย่างนี้ สไลด์ (Slide) ที่ ๙ สไลด์ (Slide) ที่แล้วเป็นไฮไลต์ 
(Highlight) แต่สไลด์ (Slide) นี้คือไคลแม็กซ์ (Climax) เพราะอะไร เพราะว่าถ้าหนี้สาธารณะ
เป็น ๘.๙ ล้านล้านบาท จะเท่ากับ ๕๙.๙ เปอร์เซ็นต์ อย่างที่ผมได้เกริ่นนําตอนแรกของ 
การอภิปราย เป็น ๕๙.๙ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) เกือบจะเต็มเพดาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว 
เพราะเหลือให้กู้เพิ่มได้อีกไม่ถึง ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ นี่คือตัวเลขจริง ๆ รัฐบาลแทบจะกู้เพิ่มอีก
ไม่ได้แล้วครับ ดูเลวร้ายใช่ไหมครับ ยังไม่ได้เลวร้ายในที่สุดหรอกครับ ท่านต้องดูสไลด์ 
(Slide) สุดท้าย ท่านประธานครับ นรกมีจริง สไลด์ (Slide) ที่แล้วเลวร้ายมาก แต่สไลด์ 
(Slide) นี้แสดงถึงความเลวร้ายท่ีมากกว่า แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเลวร้ายไปส้ินสุดอยู่ที่ไหน 
เพราะอะไร ทําไมผมพูดอย่างนี้ เพราะตอนที่เราปรับการคาดการณ์ลดลง ๘.๑ เปอร์เซ็นต์ 
เป็นการคาดการณ์ที่คิดจากฐานของไตรมาสหนึ่งเท่านั้น ก็คือตอนสิ้นเดือนมีนาคมและ 
ยังไม่ได้คิดจากฐานของไตรมาส ๒ ก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนจะเท่าไร แต่บอกได้เดี๋ยวนี้เลยว่า
อย่างไรก็จะต้องลดมากกว่า ๘.๑ เปอร์เซ็นต์ เพราะอะไร เพราะรัฐบาลใช้ พ.ร.ก. ปิดกิจการ
ต่าง ๆ ทั้งประเทศในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน อย่างไร ๆ ตัวเลขจีดีพี (GDP)  
ก็ต้องลดมากกว่านี้ แต่ลดลงไปอีกเท่าไรก็ยังไม่รู้ แต่ลดแน่ ๆ แล้วถ้าประกาศออกมาเมื่อไร
สถานการณ์อาจจะเลวร้ายมาก ท่านจะกู้อีกไม่ได้แล้วครับ ประชาชนต้องแบกรับหนี้ 
ที่ท่านก่อ เคราะห์กรรมตกอยู่กับประชาชน ประเทศไทยที่รักของเราช่างมืดมนจริง ๆ  
มองไม่เห็นอนาคตเลยครับ ผมไม่สามารถจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 



๕๘๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ      ธมนธรณ์ ๒๘๕/๒ 
 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของรัฐบาลที่เสนอร่าง พ.ร.บ. ที่โกหกและหลอกลวง 
ได้เลยครับ ขอบพระคุณครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ต่อไป
ท่านณัฎฐ์ชนนครับ 
  นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ (สงขลา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ผม ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกต้ังที่ ๗ อําเภอนาทวี 
อําเภอสะบ้าย้อย ตําบลสํานักแต้ว ตําบลสํานักขาม ของอําเภอสะเดา พรรคภูมิใจไทย 
ท่านประธานสภาที่ เคารพครับ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ว่าด้วยเรื่อง 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่ิงเหล่านี้ 
ผมเป็นผู้แทนสมัยแรกในการอภิปรายงบประมาณ เพราะฉะนั้นประเด็นที่กฎหมาย 
ได้กําหนดไว้ในวาระที่หนึ่งก็คือรับหลักการ ผู้ที่ข้ึนมาอธิบายท้ังหมดมีอยู่ ๓ ประเด็นก็คือ  
๑. ให้เหตุผลในการสนับสนุนร่าง  ๒. ให้เหตุผลไม่สนับสนุนร่าง  ๓. เป็นการตั้งข้อสังเกต
เพื่อให้คณะกรรมาธิการที่สภาต้ังขึ้นไปพิจารณา ๓ ประเด็นเหล่านี้คือหัวใจของการอภิปราย
ทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะนําเรียนท่านประธานผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ เวลาที่เรา 
มีทั้งหมดจะไม่สูญเปล่าถ้าทุกคนอภิปรายตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ตามที่กฎหมายกําหนด 
และตรงประเด็น----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๘๖/๑ 
 
วาระสอง เราจะมีเวลาในการอภิปรายรายมาตรา เพื่อนสมาชิกสามารถนําปัญหา  
นําประเด็นมาอภิปรายให้กับท่านรัฐมนตรีได้ตอบในวาระสอง และมีการลงมติ วาระสาม 
เป็นการลงมติรับร่างงบประมาณหรือไม่ นี่ก็คือประเด็นหัวใจหลักที่พวกเรามาประชุมกัน  
๓ วัน ผมเข้าใจถูกนะครับ ท่านประธานสภาที่เคารพ มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมคาใจอยู่ต้ังแต่ 
มาเป็นผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ หมวด ๗ ว่าด้วยเรื่องรัฐสภา ให้ ๒ สภา 
ใช้กฎหมายตัวนี้ มาตรา ๑๔๔ หมายถึงมาตราที่ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจําปีที่เรากําลังพิจารณาอยู่ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่เราเพิ่งทําไป 
เมื่อเดือนที่แล้ว และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ นี่ก็คือผ่านมาทั้งหมด เพราะฉะนั้น
ท่านประธานสภาที่เคารพ มาตรา ๑๔๔ เป็นมาตราที่หลอกหลอน หลอกหลอนใครครับ 
หลอกหลอนเพื่อนสมาชิกท่ีเป็นผู้แทนราษฎร ๕๐๐ คน หลอกหลอนสมาชิกวุฒิสภา 
และหลอกหลอนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ เพราะกฎหมายฉบับนี้มีโทษครับ วันนี้ผมในฐานะ ส.ส. อยากให้ 
ท่านประธานช่วยตีความให้ชัดเจนหน่อย ผมจะได้ปฏิบัติถูก รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตรานี้ 
เขาเรียกว่า มาตรา ๑๔๔ มาตราผีหลอก คําว่า มาตราผีหลอก หมายถึงอะไรครับ ใครทําผิด
เขาบอกว่าผิด ปากต่อปาก เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเป็น ส.ส. ไปพูดเรื่องงบประมาณในวัด 
ได้ไหม ไม่กล้าพูดครับ จะไปปรึกษาหารือกับรัฐมนตรี อธิบดี ไม่กล้าครับ เพราะมาตรา ๑๔๔ 
จะเป็นตัวหลอกหลอนหรือว่ามาตราผีหลอก ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ส่ิงที่ผมนําเรียน
ในวันนี้เพื่อที่จะให้พวกเรา ส.ส. ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องกังวล เพราะเรา
ทําหน้าท่ีในพื้นที่ไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนจากชาวบ้านแต่ไม่กล้าบอกต่อ นี่ก็คือ
ประเด็นที่ผมจะนําเรียนสภาแห่งนี้ ท่านประธานสภาที่เคารพครับ วันนี้สาเหตุที่ผมตัดสินใจ
สนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ยากครับ 
เพราะอะไรครับ เพราะพื้นที่ผมจังหวัดสงขลา ผมเป็น ๑ ใน ๙,๔๐๐,๐๐๐ ที่เป็นคนภาคใต้
เหมือนเพื่อนสมาชิกบอก ท่านประธานสภาที่เคารพครับ เพื่อนสมาชิกบอกว่าภาคใต้เรา 
ขาดโอกาสมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ จริงครับ ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง ผมอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ ๗ 
จังหวัดสงขลา ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นเรื่องจริงครับ แต่วันนี้โอกาสที่สูญเสียไป ๒๐ ปีจะกลับคืนมา 
ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้  ทําไมท่ีผมพูดแบบนี้ เพราะในร่างฉบับนี้งบประมาณ 



๕๘๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๘๖/๒ 
 
ลงไปในพื้นที่ในเขตผม ถนน ๔ เลน (Lane) ที่คนสะบ้าย้อยใฝ่ฝันมา ๔๐๐ ล้านบาท 
๙.๕ กิโลเมตร คนนาทวีใฝ่ฝันถนน ๔ เลน (Lane) คลองแงะ ๖๐๐ ล้านบาท ประมาณ 
๑๐ กิโลเมตร สนามกีฬานาทวี ๒๐ ล้านบาท สวนสาธารณะสะบ้าย้อย ๑๕ ล้านบาท 
และถนนอีกหลายสาย นี่ก็คือความเป็นธรรมที่ผมเห็น ที่รัฐบาล ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม อธิบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืนมาให้กับคนสงขลา เขต ๗ ท่านประธานสภา 
ที่เคารพครับ ผมพูดเรื่องสงขลา วันนี้จังหวัดสงขลากําลังจะได้รับงบประมาณหลัก ๆ  
๑. มอเตอร์เวย์ (Motorway) จากหาดใหญ่ไปด่านนอก ที่อําเภอสะเดา กําลังศึกษาอยู่ครับ 
เพื่อที่จะลดการแออัดของจราจรจากประเทศมาเลเซียมายังอําเภอหาดใหญ่ นี่ก็เป็น 
อีกโครงการหนึ่งที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต ก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรีไปด้วย  ๒. ถนนวงแหวน
ตะวันออก บายพาส (Bypass) อําเภอหาดใหญ่ ตําบลท่าข้าม อําเภอนาหม่อม จนไปถึง 
ตําบลควนลัง -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๒๘๗/๑ 
 
ตอนนี้ออกแบบเรียบร้อยแล้วครับ เหลือเงินค่าเวนคืนไปคืนพื้นที่ ส่ิงที่สําคัญจังหวัดสงขลา
ของผมกําลังจะมีโครงการขนาดใหญ่ โครงการสะพานข้ามตําบลเกาะใหญ่ไปจังหวัดพัทลุง  
ตําบลจองถนน นี่ก็คือโครงการที่จะเกิดข้ึนในจังหวัดสงขลาหลังจากเราเสียโอกาสไป ๒๐ ปี 
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เกาะลันตา สะพานที่เขาใฝ่ฝันมานาน  
นี่ก็คือส่ิงที่ เกิดข้ึน วันนี้ผมมีคําถามสําหรับพี่น้องชาวสวนยางได้เห็นการแถลงข่าว 
ของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี ท่านศักด์ิสยาม ชิดชอบ และท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องอะไรครับ เอายางพาราไปทําแบร์ริเออ (Barrier)  
และเสานําทาง ผมดีใจมากครับ วันที่ประกาศจับมือกันเซ็นสัญญาท่านรู้ ไหมครับ  
ยางขึ้นราคา ท่านประธานสภาที่เคารพครับ วันนี้ส่ิงที่ผมคาใจทั้งหมดคนที่สามารถจะตอบ
คําถามผมได้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับ หรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้กับ 
ท่านรัฐมนตรีท่านใดมาตอบ ๑. ความปลอดภัยทางถนนในเรื่องของคมนาคมที่ท่านนิกร 
จํานง ท่าน ส.ส. จังหวัดสตูล โกแพ ได้อภิปรายว่า ๑. แผนป้องกันอุบัติเหตุจากถนนที่มี 
เกาะกลางที่เป็นเกาะสี ไม่ใช่เป็นเกาะกลางก่อสร้าง เป็นสี ท่านเห็นไหม จะมีแผนป้องกัน
อย่างไร นี่ข้อที่ ๑  ข้อที่ ๒ การติดต้ังแท่งคอนกรีตที่ทําจากยางพารา และเสาหลักนําทาง
จากยางพาราเป็นมาตรฐานแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุได้จริงหรือเปล่า ส่ิงที่ท่านคิด 
ส่ิงที่ท่านจะทําลดได้ไหมครับ  ข้อที่ ๓ โครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไร 
แตกต่างจากการใช้ยางพาราไปทําถนนหรือรูปแบบอย่างอื่นได้หรือไม่ ๓ ข้อนี้เป็น ๓ ข้อ 
ที่นายกรัฐมนตรีต้องตอบกับสภา ตอบให้กับพี่น้องชาวสวนยางได้เห็นอนาคตว่าอนาคต 
ของชาวสวนยางวันนี้เราฝากไว้กับรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านนายกรัฐมนตรี
ตอนที่เราประชุมที่ทีโอที (TOT) ผมต้ังคําถามกับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรี 
ลุกข้ึนมาตอบบอกว่า ผมรักชาวสวนยางและจะแก้ไขปัญหา ท่านประธานสภาที่เคารพครับ 
วันนี้รัฐบาลโดยการนําของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนํานโยบายในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องของยางพาราเป็นเวลา ๑ ปี วันนี้ต้องมีการประเมินว่าส่ิงที่ทําไปทั้งหมด
งบประมาณที่อัดฉีดเข้าไปในระบบได้ผลหรือเปล่า ผมในฐานะพรรคภูมิใจไทยเรามี 
ร่างพระราชบัญญัติ ๑ ฉบับ แบ่งปันกําไรหรือว่าโพรฟิต แชริง (Profit sharing) ยางพารา  
 



๕๘๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๒๘๗/๒ 
 
ตอนนี้พวกเราก็ยื่นเข้าสู่สภารอการพิจารณา เพราะฉะนั้นถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมองเห็น 
กฎหมายฉบับนี้ที่กําลังจะเข้า สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยาง ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่
สภาแห่งนี้ต้องมาคุยกัน สุดท้ายนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับรัฐบาล ผมไม่ใช่จะมายกยอ ผมเป็น
คนยอคนไม่เป็น แต่วันนี้ในนามของคนจังหวัดสงขลา คนเขต ๗ ขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณ 
ท่านนายกรัฐมนตรี ขอบคุณท่านรัฐมนตรีศักด์ิสยาม ท่านอธิบดี และทุกคนที่คืนความชอบธรรม
ให้กับคนสงขลาในปี ๒๕๖๔ และคนไทยทั้งประเทศ ขอบคณุครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง )   :  
เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ 
   นายอนุ ทิ น  ชาญวี รกู ล  (รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่ าการ 
กระทรวงสาธารณสุข)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ เคารพครับ  
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตใช้เวลาส้ัน ๆ ชี้แจงข้อมูล 
ที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านประเดิมชัย จากกรุงเทพมหานครได้กรุณานํามา
อภิปรายในสภาเกี่ยวกับเรื่องที่มีการทุจริตในการเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพเพื่อป้องกัน 
โรคเรื้อรังในกลุ่มภาวะเมตาบอลิก (Metabolic) ซ่ึงก็คือการเปิดบริการให้ประชาชนสามารถ
ไปตรวจเบาหวาน ตรวจน้ําตาลในเลือด ตรวจความดันโลหิต และตรวจหลอดเลือดสมอง 
จากคลินิกที่มาข้ึนทะเบียนกับทางสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. --------------  
 

 - ๒๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๘๘/๑ 
 
จากการที่ผมได้รับทราบข้อมูลจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าได้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดข้ึน 
ผมก็รีบไปสอบถาม แล้วก็ตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ของ สปสช. ก็ได้ข้อมูลมาว่าส่ิงที่ท่าน 
ได้กล่าวถึงเป็นสิ่งที่มีข้อเท็จจริง แล้วก็ทาง สปสช. ได้รับทราบปัญหานี้แล้ว และ สปสช.  
เป็นผู้ที่ได้พบว่ามีการกระทําอันเป็นการส่อไปในทางทุจริตจริง มีการเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้
ให้บริการจริงมายัง สปสช. ทาง สปสช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ได้ทําการหยุดการชําระเงินให้กับ
สถานบริการทั้ง ๑๘ แห่งเหล่านี้ และตอนนี้ก็ได้หยุดการชําระเงินสําหรับหนี้ที่เรียกเก็บมา  
ที่จะต้องชําระในงวดต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป และนอกจากนี้ก็ยังได้ทําการเรียกคืนหนี้มาจาก
คลินิกเหล่านี้ ซ่ึงเราก็สามารถได้รับการคืนหนี้จากผู้ประกอบการที่มีใบประกอบโรคศิลปะ 
มาบ้างแล้ว แต่ว่าเราก็ยังทําการติดตามทวงหนี้นี้ต่อไป แต่เท่านั้นยังไม่พอ นี่คือการกระทํา 
ที่ผิดกฎหมาย นี่คือการกระทําที่เป็นการทุจริตมาเบิกงบประมาณของรัฐไปเพื่อประโยชน์ 
ในสิ่งที่ตัวเองไม่สมควรได้ ดังนั้นทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
ก็จะเข้าไปทําการยกเลิกการให้บริการ ยกเลิกใบประกอบโรคศิลปะที่ให้คลินิกเหล่านี้ทําการ
ให้บริการกับพี่น้องประชาชนต่อไป คลินิกเหล่านี้มีจํานวน ๑๐๐ กว่าแห่งในกรุงเทพมหานคร
แต่มีเพียง ๑๘ แห่งที่เราตรวจสอบได้ และเราก็ได้ทําการดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย 
ทุก ๆ อย่างแล้ว นอกจากนี้ผมจะส่ังการให้มีการตรวจสอบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สําหรับการ
ให้บริการเช่นนี้ แต่ขอกราบเรียนท่านประธานที่ เคารพผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ทุกท่านว่าส่ิงที่ สปสช. ได้ทํามาก็เพื่อเป็นการให้บริการ ให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชน 
เพราะว่าถ้าเขาไปทําการตรวจสุขภาพทั่วไปของเขาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เขาก็จะเจอกับ
สภาวะที่จะต้องรอนาน สภาวะความแออัดของสถานบริการของรัฐ จึงได้พยายามให้ 
คลินิกเอกชนได้มารับค่าบริการเหล่านี้โดยตรงจาก สปสช. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
โรงพยาบาลของรัฐ และเป็นความสะดวกของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามเมื่อมีเหตุการณ์
เช่นนี้เกิดข้ึนต้องขอขอบพระท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้นําเรื่องนี้ข้ึนมา ซ่ึงเมื่อสักครู่
ผมก็ตําหนิไปว่าเรื่องนี้ต้องดําเนินการโดยเร็ว ไม่ใช่ว่าคอยเรียกเก็บเงิน ค่อย ๆ เรียกเก็บเงิน  
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดให้ได้ ต้องขอขอบพระคุณ 
จริงๆ ครับ แล้วก็จะไปติดตามเรื่องนี้และจะนํามารายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้ทราบ  
 



๕๘๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๒๘๘/๒ 
 
เพื่อรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง  
และกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ 
    นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ต่อไปเชิญ
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เชิญครับ 
   นายสาธิต ปิตุเตชะ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)  :  กราบเรียน
ท่านประธานที่เคารพ ผม นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง  
พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผมได้ติดตาม 
การอภิปรายของเพื่อนสมาชิกต้ังแต่เมื่อวาน แล้วก็จนวันนี้ก็อีกเกือบ ๑ วันเต็ม มีการ
อภิปรายพาดพิงในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขในแง่ของการจัดทํางบประมาณ เท่าที่ผม
จดไว้มี ๒ ท่าน ท่านแรกคือท่านนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ แล้วก็ท่านวาโย อัศวรุ่งเรือง  
   ท่านแรกขอเรียนชี้แจงส้ัน ๆ ผมใช้เวลาไม่นาน ท่านสุรวิทย์ คนสมบูรณ์  
ท่านได้พูดถึงเรื่องการบรรจุข้าราชการตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับ
ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างาน  
แต่ว่ายังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ --------------------------------------------------------  
 

 - ๒๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๘๙/๑ 
 
ซ่ึง ครม. ได้อนุมัติอัตรานี้ไป ๔๕,๐๐๐ กว่าอัตรา แต่เรียนด้วยความเคารพว่าเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้บรรจุมีเจ้าหน้าที่จํานวนประมาณเกือบ 
๒๐๐,๐๐๐ คน แต่ว่าในสถานการณ์โควิด (COVID) นี้รัฐบาลได้ให้ความสําคัญ แล้วก็ 
ได้เล็งเห็นถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ แล้วก็เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ 
ในส่วนหน้างาน แล้วก็การสนับสนุนในภารกิจของการต่อสู้กับโควิด (COVID) ก็อนุมัติอัตรา
เพื่อบรรจุข้าราชการ ๔๕,๐๐๐ อัตรา ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไข แล้วก็การกําหนดของ ก.พ.
เพราะฉะนั้นในส่วน ๔๕,๐๐๐ อัตรานี่ มติ ครม. ได้วางกรอบว่าต้องเป็น ๒๔ สายงาน  
จึงอาจจะมีบางกลุ่มของสาขาอาชีพอื่นที่ยังไม่ได้รับการดูแล แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะพยายามดําเนินการเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ
ตามท่ีได้รับอนุมัติจาก ครม. ตามกรอบกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติมา  
  ในส่วนที่ ๒ ท่านสมาชิก ท่านวาโย อัศวรุ่งเรือง ท่านได้อภิปรายใน ๒ ประเด็น 
ท่านพูดถึงสถาบันวัคซีน และท่านอภิปรายในลักษณะที่ให้ความเห็น แล้วก็ติงในแง่ของการที่
รัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญในการจัดทํางบประมาณที่จะให้ความสําคัญของสถาบันวัคซีน 
โดยพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบงบปี ๒๕๖๓ กับปี ๒๕๖๔ ท่านอภิปรายในเชิงบอกว่า 
ปี ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณลดลงจํานวน ๔๕ เปอร์เซ็นต์ ประเด็นที่ ๒ ท่านพูดถึงสถาบันวิจัย 
ระบบสาธารณสุข สวรส. ของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ลดลง 
จากเดิมที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๓ จํานวน ๘๓ ล้านบาท ท่านอภิปรายว่าในปีนี้ก็ได้รับ
งบประมาณลดลง ท่านพูดในลักษณะว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญ ผมเรียนชี้แจงส้ัน ๆ 
อย่างนี้ครับ ส่ิงที่ท่านอภิปรายกับการจัดทํางบประมาณในปี ๒๕๖๔ นี้ เป็นการจัดทํา
งบประมาณในส่วนของการปรับพื้นฐานในส่วนของงานวิจัย ซ่ึงเดิมต่างหน่วยงาน 
มีมหาวิทยาลัยก็ต้ังงบทํางานวิจัย การทํางานวิจัยบางส่วนก็ยังไม่ได้มีพื้นฐานถึงความต้องการว่า
เนื้องานในงานวิจัยจะถูกนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร ก็เกิดความซํ้าซ้อน การจัดทํา
งบประมาณปี ๒๕๖๔ จึงยกเอาการทําวิจัยทั้งหมดไปอยู่ที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการพยายามตัดความซํ้าซ้อน ตัดคําครหาที่บอกว่า 
ในอดีตมีการทํางานวิจัย สุดท้ายงานวิจัยไปขึ้นหิ้ง ไม่ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ ก็เป็นการรวมงบ
การวิจัยทั้งหมดไปอยู่ที่กระทรวง อว. หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 



๕๙๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๒๘๙/๒ 
 
และนวัตกรรม เพราะฉะนั้นใน ๒ หน่วยงานนี้ก็คือทั้งหน่วยงานของสถาบันวัคซีนในเรื่องของ
การวิจัย แล้วก็สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ถูกนํางบการวิจัยไปรวมอยู่ที่กระทรวง อว. 
และถ้าเกิดจะพิจารณาในตัวเลขจริง ๆ แล้ว ในส่วนของสถาบันวัคซีนนั้นความจริงได้รับ
งบประมาณเพิ่มข้ึนนะครับ เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเฉพาะงบประมาณที่ได้รับจาก
งบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นการแยกงบวิจัยออกไป งบปี ๒๕๖๔ ได้รับ ๒๓.๔๓ ล้านบาท  
แต่ว่าท่านทราบไหมว่าขณะนี้รัฐบาลชุดที่แล้วได้ยกระดับของสถาบันวัคซีนขึ้นเป็น 
ความม่ันคงของชาติให้เรื่องวัคซีนเป็นเรื่องของความมั่นคง แล้วก็มติ ครม. ก็ยกระดับ 
สถาบันวัคซีนให้เป็นหน่วยงานที่สามารถที่จะไปบูรณาการ ไปร่วมมือกับทั้งเอกชน  
ทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ในงานวิจัย แล้วก็สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ 
จนไปถึงถ้าเราผลิตวัคซีนต้นแบบได้เสร็จเราก็สามารถที่จะไปผลิตวัคซีนเป็นจํานวนมาก 
เพื่อนํามาใช้งานได้ด้วย --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๙๐/๑ 
 
ตรงนี้กับในกระทรวงสาธารณสุขเอง ซ่ึงท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล  
ได้ให้ความสําคัญ แล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของ พ.ร.ก. เงินกู้เป็นจํานวนเงินประมาณ
เกือบ ๆ ๓,๐๐๐ ล้านบาท  ๓,๐๐๐ ล้านบาทนี้ไปทําอะไรบ้าง ในส่วนของสถาบันวัคซีน  
เราแยกออกมาเป็นการพัฒนาวัคซีนต้นแบบ ๙๕ ล้านบาท การทดสอบในสัตว์ ซ่ึงขณะนี้ 
ผมเรียนที่ประชุมกับเพื่อนสมาชิกว่าการวิจัยวัคซีนได้พัฒนาจากการทดลองในสัตว์ก็คือ
เริ่มต้นที่หนู แล้วก็เริ่มต้นที่ลิงเป็นเข็มที่ ๒ ความก้าวหน้าก็เป็นที่พอใจว่าเราสามารถทดลอง
และมีภูมิต้านทานอยู่ในสัตว์ ในหนูแล้วก็มาท่ีลิง สมมุติว่าเราทดลองเสร็จจากลิงแล้ว  
ในสเต็ป (Step) ถัดไปเราก็จะไปทดลองที่คน ในกระบวนการนี้ก็น่าจะใช้เวลาอย่างเร็วที่สุด
น่าจะประมาณกลางปีหน้า อันนี้เป็นการให้งบประมาณ อยู่ในงบประมาณ พ.ร.ก. เงินกู้ที่ได้
จัดสรรไว้  
  ในส่วนที่ ๓ เป็นการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ไว้สําหรับการทดสอบในมนุษย์ 
๗๐๒ ล้านบาท แล้วก็ผลิตในระดับอุตสาหกรรมก็คือการผลิตเป็นวัคซีนต้นแบบอีก  
๑,๕๑๓ ล้านบาท ทั้งหมดนี้เท่ากับว่าสถาบันวัคซีนจะได้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ 
เป็นจํานวนเงินประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็นการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญของ
สถาบันวัคซีนซึ่งเป็นความม่ันคงของชาติในการผลิตวัคซีนได้ด้วยตัวเราเอง เป็นความ
ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ตัวสถาบันวัคซีนเองก็ไม่ได้หยุดแค่นั้น ในยุทธศาสตร์ที่เรา
เดินไปข้างหน้าก็คือนอกจากจะไปสนับสนุนการค้นคว้า วิจัยวัคซีนเองแล้ว เราก็ไปร่วมมือกัน 
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการทดลองวัคซีนก้าวหน้าไปกว่าเราแล้วคือประเทศจีน 
ซ่ึงรายละเอียดถือว่าอยู่ในระดับท่ีเป็นความน่าภาคภูมิใจ แล้วก็พอใจที่สถาบันวัคซีน 
ได้ดําเนินการ 
  ส่วนในงบของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรียนส้ัน ๆ อย่างนี้ว่าในตัวของ 
สวรส. หรือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข โดยปกติพอแยกออกมา
เป็นงบฟังก์ชัน (Function) พื้นฐานหรืองบบุคลากร เดิมเราได้ประมาณ ๓๒ ล้านบาท  
งบวิจัยเดิม ปี ๒๕๖๓ เราได้ประมาณ ๔๙.๗ ล้านบาท แต่ว่าปีนี้เราได้งบจัดสรร ปี ๒๕๖๔  
๓๕ ล้านบาท อันนี้เป็นงบพื้นฐาน งบฟังก์ชัน (Function) นะครับ แต่ก็เรียนว่ารัฐบาล
กระทรวงสาธารณสุขได้ไห้ความสําคัญในแง่ของการวิจัย ได้รับงบประมาณในการวิจัย 



๕๙๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๒๙๐/๒ 
 
ที่หน่วยงานนี้ได้รับแยกออกมาเป็นพิเศษเพิ่มเติม ตามแผนงาน ๔ แผนงาน เป็นจํานวนเงิน 
๑,๐๐๘ ล้านบาท ประกอบด้วย งบพัฒนาจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ จํานวน ๘ ล้านบาท  
งบวิจัยเชิงระบบสุขภาพตามยุทธศาสตร์ จํานวน ๒๐๐ ล้านบาท งบวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหา
วิกฤติโควิด (COVID) และโรคระบาดในอนาคต จํานวน ๓๐๐ ล้านบาท และที่สําคัญที่สุด 
ในพื้นที่อีอีซี (EEC) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก เรากําลังจะ
มีศูนย์จีโนมิกส์ (Genomics) ที่เป็นศูนย์การแพทย์ทันสมัย เป็นศูนย์การแพทย์แม่นยํา 
ในการตรวจหาโครโมโซมของคนไทยในการที่จะรักษาได้อย่างแม่นยํา กําลังจะมีศูนย์จีโนมิกส์ 
(Genomics) แห่งประเทศไทย ต้ังอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จังหวัดชลบุรี ตรงนี้รัฐบาลได้ให้
งบประมาณในส่วนนี้ผ่านกระทรวง อว. แล้วก็ผ่านมายัง สวรส. เป็นงบวิจัยตามแผนปฏิบัติการ 
บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เป็นงบผูกพัน จํานวน ๕๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นโดยสรุป
ก็ขอเรียนเพื่อนสมาชิกที่ได้ให้ความสําคัญและเป็นห่วงว่าทั้ง ๒ หน่วยงานนี้ ได้ถูกจัด
งบประมาณลดลงนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นการเข้าใจผิดนะครับ เพราะเป็นการแยกงบวิจัย 
ออกจาก ๒ หน่วยงานนี้ ไปท่ีกระทรวง อว. แล้วก็ได้รับงบประมาณเพิ่มมากข้ึนในแง่ของ 
เนื้องานของทั้ง ๒ หน่วยงาน เพราะฉะนั้นก็ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปราย 
แล้วก็ผมจะได้ชี้แจงทําความเข้าใจว่าแท้ที่จริงก็เป็นไปตามที่ผมเรียนว่าเราจะได้งบประมาณ
เพิ่มมากข้ึนใน ๒ หน่วยงานนี้ครับ ขอบพระคุณมากครับ  
 
               - ๒๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๒๙๑/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ต่อไป 
เชิญท่านมานพ พรรคก้าวไกล ครับ 
  นายมานพ คีรีภูวดล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานที่เคารพครับ 
กระผม มานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล สัดส่วนชาติพันธุ์ ขอบคุณ
ท่านนายกรัฐมนตรีที่มาฟังผมอภิปราย แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน
จํานวนมากครับ ท่านประธานครับ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ในจํานวน ๓.๓ ล้านล้านบาท  
ผมขออนุญาตอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เราโชคดี
มากเลยครับ ภูมิยุทธศาสตร์ของประเทศไทยถือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายมิติ 
ประเทศไทยมีทั้งภูเขา มีทั้งทะเล มีทั้งแม่น้ํา มีทั้งที่ราบลุ่ม เราเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เพราะฉะนั้น 
โจทย์สําคัญคือว่าการจัดการที่ยั่งยืนเพื่อที่จะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน  
ผมคิดว่าอันนี้คือเป้าหมาย ผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ท่านประธานครับ ขออนุญาตสไลด์ 
(Slide) ด้วยนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายมานพ คีรีภูวดล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  สําคัญที่สุดในการบริหารเพื่อที่จะ
ตอบโจทย์ว่าทรัพยากรมิติต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้จะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน 
แล้วก็นําไปสู่การจัดการที่ยั่งยืน ผมคิดว่ากระบวนทัศน์เป็นเรื่องสําคัญ สไลด์ (Slide) ถัดไป
เลยครับ กระบวนทัศน์ในการมอง ในการวางแผน ในการออกแบบยุทธศาสตร์เป็นเรื่อง
สําคัญ ซ่ึงจะลงไปในรายละเอียดในเรื่องของแผนงานยุทธศาสตร์และโครงการ ผมขออนุญาต
เริ่มอย่างนี้นะครับ ในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ในข้อที่ ๕  ในข้อที่ ๕ นี้ได้เขียนไว้ชัดเจนว่า 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ในประเด็นย่อยในยุทธศาสตร์
บอกว่าจะต้องมีการพูดถึงเรื่องการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสีเขียวครับ  
บนพื้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ การพัฒนาเมือง ชนบทอุตสาหกรรม ภาคเกษตรที่เป็นมิตร 
กับ ส่ิงแวดล้อม  การพัฒนากลไกในการสร้ างการมี ส่วนร่วมของผู้คนที่ เกี่ ยว ข้อง  
เพราะทรัพยากรที่ผมกล่าวมาไม่ว่าจะดิน น้ํา ป่า อากาศ ทะเล ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ใคร
เป็นพระเอกในการดูแลการจัดการได้ เพราะฉะนั้นมิตินี้จึงเป็นมิติสําคัญว่าการปฏิรูป 
เรื่ององค์กรการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเขียนไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีนี้ ไปปรากฏ 



๕๙๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๒๙๑/๒ 
 
ตรงไหนครับ ทีนี้เรามาดูวิสัยทัศน์ ผมคิดว่าถ้าหากว่าเรามีกระบวนการวิสัยทัศน์แบบเดิม ๆ 
กระบวนการคิดแบบเดิม จะไม่สามารถที่จะนําไปสู่โจทย์และเป้าหมายได้ สไลด์ (Slide) 
ต่อไปเลยนะครับ งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปีนี้  
เกือบ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ตัวเลขที่ผมดูแล้วมีอยู่ ๓ กรม ที่เกี่ยวข้องและใช้งบประมาณ
ค่อนข้างที่จะเยอะคือ ๓๗ เปอร์เซ็นต์ ๑๘ เปอร์เซ็นต์ และ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ทีนี้มีกรมหนึ่ง 
ผมคิดว่าเป็นกรมที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตัดออกไป  
คือกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กรมนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจในการสร้างความร่วมมือ 
เป็นกรมที่ถือว่าเป็นโซ่ข้อกลางในการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับส่วนราชการภาคประชาชน  
ภาคีต่าง ๆ ได้ทํางานร่วมกัน แต่ว่าเสียดายมีการตัดงบประมาณออกไป ปีก่อน ๖๐๐ ล้านบาท 
ปีนี้เหลือ ๕๐๐ ล้านบาท ตัวเลขนี้ผมอยากจะพาท่านประธานไปตรวจสอบว่าไปตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ไหม ไปตอบโจทย์เรื่องของวิสัยทัศน์ไหม เราไปดูในแผนงานงบประมาณในกรมแรก 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช งบประมาณโดยรวมแล้วตัวแผนงานชื่อนี่ตรงกับ
ยุทธศาสตร์เลยว่าด้วยเรื่องของคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม แต่พอไปดูเรื่อง
งบประมาณ เป็นเรื่องของการซื้อครุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนาอีเวนต์ (Event) 
และก่อสร้างเกือบทั้งหมดนะครับ แม้แต่งบบูรณาการ ๕๕๐ ล้านบาท ยังหนีไม่พ้น 
เรื่องครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ผมไม่แน่ใจว่าทําไมเรื่องของบูรณาการยังไปเน้น
งบประมาณเหล่านี้ ผมถามว่าครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ อีเวนต์ (Event) ต่าง ๆ เหล่านี้  
ไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ข้อไหน การจัดต้ังงบประมาณตรงนี้ไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในข้อไหน ไปตอบโจทย์วิสัยทัศน์ตรงไหน ----------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๙๒/๑ 
 
 
 
 
 



๕๙๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๙๒/๑ 
 
กรมนี้น่าสนใจนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของแผนบูรณาการ เรื่องของไฟป่า หมอกควัน  
กรมป่าไม้นะครับ หมวดบูรณาการนี้ ๓๔๓ ล้านบาท ๔๓ รายการ เป็นงบก่อสร้าง 
เกือบทั้งหมด ทั้ง ๆ ที่ปีที่แล้วเราก็รู้ว่าปัญหาไฟป่า หมอกควันเป็นปัญหาใหญ่ งบไฟป่า 
ที่ ไปสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครในภาคเหนือตั้งไว้ทั้ งหมดแค่ ๗๕๐ ,๐๐๐ บาท  
จังหวัดเชียงใหม่ได้แค่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๓ เครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่บอกว่าการพัฒนา
กลไกความร่วมมือเพื่อนําไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปตอบตรงไหนครับ ก็ยังเน้น
เรื่องของครุภัณฑ์ เน้นเรื่องการก่อสร้าง เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ เน้นเรื่องของงานอีเวนต์ 
(Event) ทีนี้ผมอยากให้ท่านประธานดูเรื่องของกรมควบคุมมลพิษ คล้าย ๆ กันเลยเรื่องฝุ่นควัน 
ต้ังไว้ประมาณแค่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ที่เหลือเป็นเรื่องครุภัณฑ์ โจทย์สําคัญคือว่า 
กรมควบคุมมลพิษซื้อครุภัณฑ์ และไปลดค่าฝุ่นพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ได้อย่างไร อันนี้คําถาม
ของผมแล้วก็พี่น้องประชาชน  
   ข้อสังเกตของผมนะครับ สไลด์ (Slide) ข้ามไปตรงที่ข้อสังเกตเลยนะครับ 
การทํางบประมาณตรงนี้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผมคิดว่าสําคัญ
ที่สุด มีมิติที่จะต้องลงทุนแต่กลับไม่มีงบประมาณปรากฏ เช่นเรื่องงบวิจัย งบที่จะต้อง
ศึกษาวิจัยเพื่อที่จะค้นหาความรู้ เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อที่จะตอบโจทย์ 
ตามยุทธศาสตร์เรื่องของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เรื่องกลไกความร่วมมือ  
เรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีจะเกิดข้ึน ไม่มีงบประมาณว่าด้วยเรื่องของการพัฒนา
เศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในประเทศนี้ แล้วเรา
จะบอกว่างบประมาณนี้จะนําไปสู่การแก้ปัญหาของคนในประเทศนี้ได้อย่างไร ผมอยากให้
ท่านประธานได้ดูกรณีตัวอย่าง ไปท่ีเส้นกราฟเลยนะครับ อันนี้คือข้อมูลที่ผมไม่สามารถที่จะ
หาได้จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผมก็เอามาจากจิสด้า (GISTDA)  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ท่านประธานลองดูกราฟนะครับ 
สถิติการเกิดไฟป่าโดยใช้ข้อมูลฮอตสปอต (Hotspot) ในปี ๒๕๖๐ จะสูงกว่านิดหนึ่ง  
ปี ๒๕๖๑ ลดลงวูบเลย แล้วปี ๒๕๖๒ นี้เพิ่มข้ึนมา โจทย์สําคัญก็คือว่าทําไมเราไม่เอาข้อมูล
ชุดนี้ไปวิเคราะห์ ไปสังเคราะห์ ไปทําการศึกษาเพื่อที่จะนํามาวางแผนและกําหนด
งบประมาณให้ตรงกับเป้าหมายและจุดที่จะเกิดข้ึน ผมไม่เห็นในการวิเคราะห์ออกมาเลยว่า 



๕๙๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๒๙๒/๒ 
 
งบประมาณเมื่อสักครู่นี้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ที่สนับสนุนเครือข่ายเหล่านี้ อันนี้เอาฐานวิเคราะห์
จากชุดไหนในการกําหนดงบประมาณ แต่ถ้าในมุมของผมถ้าเราเอาข้อมูลจากจิสด้า
(GISTDA) ชุดนี้มาวิเคราะห์ว่าปี ๒๕๖๑ มีน้อยมากเพราะอะไร แล้วปี ๒๕๖๒ เพิ่มข้ึนมา
เพราะอะไร ผมคิดว่าวิธีคิดที่เป็นตรรกะอย่างนี้เป็นวิธีคิดที่มีเหตุผล มีกระบวนทัศน์ที่มี
เหตุผล นําไปสู่การออกแบบงบประมาณ ผมอยากชวนให้เห็นถึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ ๑๓ ล้านไร่ เป็นป่าอยู่ประมาณสัก ๑๐ ล้านไร่ ขณะที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านไฟป่า ด้านทรัพยากรสามารถดูแลได้ประมาณ ๒๒.๕ เปอร์เซ็นต์ 
ซ่ึงประมาณ ๒.๑ ล้านไร่ มีสถานีควบคุมไฟป่าอยู่ ๑๓ สถานี มีหน่วยส่งเสริมอยู่ ๑๓ สถานี 
และผมถามว่าที่เหลือประมาณ ๗ ล้านกว่าไร่นี่ใครดูแล เป็นคําถามที่ผมคิดว่ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องตอบ ผมเอกซเรย์ลงไปในพื้นที่มีจุดดํา ๆ ในแผนที่ 
เป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนท้องที่ท้องถิ่นเต็มไปหมด ส่ิงเหล่านี้ต่างหากท่านประธานครับ 
เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เราจําเป็นจะต้องออกแบบกลไกใหม่ในการที่จะ 
เปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องของไฟป่า  
ไม่มีทางที่จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาจัดการและจะเกิดความสําเร็จ เราจําเป็นจะต้อง 
เปิดพื้นที่ พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ป่าผลัดใบมีอยู่ประมาณ ๑,๓๐๐ กว่าหมู่บ้าน ป่าดิบมีอยู่ 
๔๐๐ หมู่บ้าน และ ๑๓ สถานีอยู่ตรงไหนของพื้นที่เหล่านี้ เราไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้ -----------  
 
                - ๒๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๙๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นคือการออกแบบงบประมาณที่ไม่ยึดโยงกับพื้นที่ ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ 
ในเชิงเป้าหมายและความสําเร็จได้ ผมจะให้เห็นภาพรวมทั้งภาคเหนือ ข้ามไปอีกสไลด์ 
(Slide) เลยครับ อันนี้คือข้อมูลที่ภาคเอกชน แล้วก็จิสด้า (GISTDA) ได้วิ เคราะห์ไว้  
เป็นภาพถ่ายทางอากาศโดยดาวเทียมเบรินต์สการ์ (Burnt scar) เรามีข้อมูลต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ 
ถึงปี ๒๕๖๒ ข้อมูลที่ผมจะให้ท่านประธานเห็นในสไลด์ (Slide) นี้ อันนี้คือสถิติการเกิดไฟป่า 
ภาพที่จะออกสีแดง ๆ อันนี้หมายถึงว่าเกิดความรุนแรง มีการไหม้ซํ้าซาก รองลงมาสีเหลือง ๆ 
ส้ม ๆ อันนี้เสี่ยงมาก แต่ไม่รุนแรง อันนี้คือเฉดสีที่ผมพยายามส่ือให้กับท่านประธานเห็นว่า
ทําไมเราไม่เอาพื้นที่และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สังคมทั่วโลกยอมรับว่าถ้าเป็นข้อมูลอย่างนี้
เป็นข้อมูลความเป็นจริง ทําไมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่หยิบยก
ประเด็นนี้ในการกําหนดทิศทางงบประมาณ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้เห็นว่าถ้าเรา
เอาข้อเท็จจริงในมิติทางวิทยาศาสตร์ ทั้งมิติทางพื้นที่สังคมมากาง แล้วก็ออกแบบข้อเท็จจริง
เราจะไปถึงเป้าหมายครับ เราจะรู้ทันทีเลยว่าพื้นที่ที่มีความรุนแรงจริง ๆ เราจะใช้ความรู้
อะไร เราจะใช้กลไกอะไร เราจะใช้รูปแบบไหนในการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา บรรเทา
ปัญหาที่จะเกิดข้ึน แต่ถ้าเราไม่เอาหลักฐานข้อเท็จจริงโดยพื้นที่เป็นตัวต้ัง ผมเชื่อว่าไม่สามารถ
ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จที่ต้ังเป้าไว้ในวสัิยทัศน์และในยุทธศาสตร์ชาติได้ 
  ทีนี้ในช่วงสุดท้ายนี้ ข้ามเลยนะครับ คิดว่าเรื่องไฟป่าผมขอยกตัวอย่าง  
ช่วงนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขาทําอะไร เขาไม่ได้รอนะครับ เขาไม่รอให้เกิดไฟ 
แล้วค่อยมาจัดการ วันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีกระบวนการ รู้ว่าฝนจะตกต้องไปเก็บน้ํา
ไว้ที่บนดอย รถดับเพลิงเข้าไม่ได้ครับ เราจําเป็นจะต้องมีกระบวนการวิธีคิดที่สอดคล้องกับ
พื้นที่ และใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดที่จําเป็น เป็นการแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่ อันนี้ 
คือตัวอย่างนะครับ  
  สุดท้ายครับท่านประธาน ผมอยากจะสรุป ขอให้ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ข้ามไป
ในสไลด์ (Slide) สุดท้ายเลยนะครับ สไลด์ (Slide) สุดท้ายมีความสําคัญมาก ผมคิดว่า 
ถ้าเราเอาประเด็นปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นตัวต้ัง แล้วค่อยออกแบบกระบวนการ
ในการวางงบประมาณ ผมคิดว่าจะนําไปสู่เป้าหมายได้นะครับ ปัญหาก้อนใหญ่ ๆ มีอยู่  
๓ ก้อนเท่านั้นในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 



๕๙๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๒๙๓/๒ 
 
พี่น้องประชาชนจํานวนมาก เพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดูแลพื้นที่  
ผมคิดว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทย ประเทศไทยมีอยู่ ๓๒๐ ล้านไร่ ท่านก็ลองคํานวณดู
เกือบครึ่งหนึ่งเป็นเท่าไร เพราะนั่นเกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมาก ก้อนแรกก็คือนโยบายที่ยัง
ขัดแย้ง ไม่ได้เปิดโอกาส ไม่เกิดความยุติธรรม ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดี  
ทั้งความเสียหายของสิ่งแวดล้อม และที่สําคัญคือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน อันนี้ยังไม่เกิด 
เพราะฉะนั้นกระบวนทัศน์ที่ควรจะเกิดข้ึนในการบริหารงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมผมว่ามีอยู่ ๓ ก้อนใหญ่ ๆ ที่ควรจะทํา สิทธิในที่ดินและที่ทํากิน ถ้าเรื่องนี้ 
เราเคลียร์ (Clare) ไม่ได้ เราแก้ไม่จบ เรื่องอื่นเดินต่อไม่ได้ เรื่องคุณภาพชีวิตเดินต่อไม่ได้  
เราเสียโอกาสมานานที่เราแก้ปัญหานี้ไม่ได้ บันไดขั้นที่ ๒ ที่จะก้าวไปสู่เรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเลยเดินต่อไม่ได้  
  เรื่องที่ ๒ เรื่องของการพัฒนาฐานทรัพยากร ความหลากหลายชีวภาพที่จะตอบโจทย์
ปากท้องของพี่น้องประชาชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมผมเห็นว่าดีนะครับ เพียงแต่ว่ากระบวนการที่ดําเนินการนี้คิดแค่เฉพาะต้นน้ํา 
กลางน้ํา ปลายน้ําหายไปไหน ไม่ได้คิดทั้งระบบ ถ้าเราทําเรื่องนี้ทั้งระบบผมคิดว่าเป็นการ
พลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจและการฟื้นฟูทรัพยากรบนฐานทรัพยากรของพวกเรา บนต้นทุนของ
ประเทศของเรานะครับ 
  ประเด็นสุดท้าย ผมคิดว่าอันนี้เรื่องสําคัญ กระบวนการกระจายอํานาจ  
เราจะต้องใช้พื้นที่เป็นตัวต้ัง เพราะในพื้นที่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ที่กรมป่าไม้ดูแล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแล ไม่ใช่มีแค่ ๒ หน่วยงานนี้  
มี อบต. มีปกครอง มีหน่วยงานอื่น ๆ มีพี่น้องประชาชนเต็มไปหมด ทําอย่างไรเราจะมีการ
ออกแบบกลไกที่ใช้พื้นที่เป็นตัวต้ัง ถ้าเราไม่ใช้พื้นที่เป็นตัวต้ังและงบประมาณมาเป็นแท่ง ๆ 
ส่ิงที่จะตามมาคือความขัดแย้งและประสิทธิภาพที่ไม่มีทางจะเกิดข้ึนได้ครับ ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ 
 
                       - ๒๙๔/๑ 
 



๕๙๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๙๔/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ก่อนที่ 
ท่านสมาชิกจะอภิปรายต่อ ท่านนายกรัฐมนตรีขอชี้แจง เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
  พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
เมื่อ สักครู่ก็ ไ ด้มี  ส .ส .  ผู้ทรงเกียรติบางท่านได้กล่าวถึงในเรื่องของการแก้ ปัญหา 
เรื่องการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ งที่มีถนน และเมื่อเช้าก็มีรูปแพร่ออกทางโทรทัศน์ 
ที่ถนนเส้นทางเดียวท่ีสวนทางกันและไม่มีเกาะกลางถนน เรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคม 
ก็รับเรื่องไปแล้วว่าจะพิจารณาดําเนินการอย่างไรต่อไป แต่ในส่วนของการสร้างถนนใหม่นี้
เราให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งยวด ประเด็นสําคัญก็คือในเรื่องของ
บางเส้นทางอาจจะต้องจํากัดความเร็ว ทําให้เกิดความไม่สะดวกอยู่บ้าง เพราะหลายคน 
พอเห็นทางโล่งก็เหยียบกันเต็มท่ีไปทํานองนี้ เพราะฉะนั้นนั่นคือความจําเป็นที่จะต้องดู
กฎหมาย เคารพกฎหมายไปด้วย แล้วก็ปลูกฝังเรื่องของวินัยในการขับรถด้วยนะครับ 
เพราะว่าท้ายท่ีสุดแล้วก็มีบาดเจ็บ สูญเสีย ทั้งตัวเองและผู้อื่นที่เขาไม่รู้เรื่องไปด้วย 
  เรื่องที่ ๒ เรื่องการใช้ยางพารา เมื่อเช้าก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ส่วนหนึ่งในเรื่องของ
การเพิ่มการใช้ประโยชน์ในประเทศให้มากยิ่งขึ้น วันนี้หลายอย่างก็ได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
เกิดข้ึนมาจากการใช้ยางพาราธรรมชาติ แล้วก็นําเข้าสู่ข้ึนบัญชีนวัตกรรม ซ่ึงอันนี้ทางรัฐบาล
ก็ได้เน้นย้ําให้ทุกกระทรวงได้นํามาใช้ประโยชน์ นําไปจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบ
ของกรมบัญชีกลางทุกประการ ก็ได้มีงบประมาณจํานวนหนึ่งที่เราสามารถใช้เงินตรงนี้ไปใช้
ในเรื่องของการจัดซ้ือนวัตกรรมที่ข้ึนบัญชีไว้แล้ว ๓๐๐ กว่ารายการใหม่ ๆ ทั้งสิ้น ตรงกับ
ความต้องการของประเทศ ตรงกับการผลิต เพื่อไปผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตผลที่ไม่มีมูลค่า แล้วก็
ใช้จ่ายในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าราคายางขึ้นอยู่กับราคาต่างประเทศไปด้วย 
ปริมาณสะสม ปริมาณในสต็อก (Stock) ต่าง ๆ เหล่านี้มีเป็นจํานวนมากพอสมควร  
การซื้อขายล่วงหน้า ประเด็นสําคัญก็คือว่าเดิมโลกพึ่งพายางธรรมชาติจํานวนมาก 
ในการผลิตวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยางต่าง ๆ ทั้งสิ้น วันนี้ราคาน้ํามันก็ตกลงมากจากเดิม  
๑๒๐ กว่าเหรียญต่อบาร์เรล วันนี้เหลือ ๔๐-๕๐ เหรียญต่อบาร์เรลเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น 
 



๖๐๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๒๙๔/๒ 
 
เขาก็แยกแยะบางส่วนไปใช้ยางสังเคราะห์จากน้ํามัน อันนี้คือสิ่งที่ให้เป็นข้อมูล จะได้คิดให้
ตรงกัน เพราะฉะนั้นทําอย่างไรว่าเราจะหาวิธีการที่จะใช้ยางในประเทศให้มากท่ีสุดนะครับ   
  ต่อไปเรื่องไฟป่า รัฐบาลให้ความสําคัญ จะเห็นได้ว่าวันนี้รัฐบาลก็ได้มีการ
สร้างเสริมในเรื่องของอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน ประจําชุมชน ในส่วนสํานักงานบริหาร
เหล่านั้นก็เข้าใจว่านั่นคือสํานักงานในการบริหาร แล้วก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้จํานวนหนึ่ง 
เพื่อจะไปเสริมให้ไปอะไรให้ เมื่อถึงขั้นตอนที่ต้องมารวมกําลังกันอะไรกัน หรือในพื้นที่  
เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่เต็มอํานาจ เต็มกําลัง ก็ต้องอาศัยแรงของ
ประชาชนนี่แหละครับ เพราะเราทราบดีว่ามันเกิดที่ไหนอย่างไร ต้นไฟอยู่ที่ไหน วันนี้รัฐบาล
ให้ความสําคัญเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) การแก้ปัญหาไฟป่า  
มีจุดแดง ๆ อย่างนี้ ข้อมูลนี้รัฐบาลรู้อยู่แล้ว รัฐบาลใช้ข้อมูลทุกข้อมูลมาสังเคราะห์ด้วยกัน
และหาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม และมีทั้งในประเทศ มีทั้งต่างประเทศ ข้อสําคัญที่สุดคือ 
ทุกคนรู้ว่ามันเกิดข้ึนจากอะไร ตรงไหน ใครจุด เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณในความห่วงใย 
ของท่าน ก็ฝากท่านช่วยไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ที่มีไฟป่าเกิดข้ึนว่าขอให้ช่วยกันดูแล
ไปด้วยแล้วกัน จะได้เสริมงานไปด้วยกันนะครับ   
  เรื่องต่อไปเรื่องที่กราบเรียนให้ทราบก็คือว่ากรณีช่วยเหลือและบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) ในช่วงโควิด (COVID) และการจัดสรรงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ ให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) นั้น ในช่วงที่ผ่านมาทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเราได้ออก
มาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบเอสเอ็มอี (SMEs) มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกช่องทาง
ครอบคลุม ๓ หลักได้แก่ ๑. มาตรการด้านภาษี  การลดภาษีดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ   
หรือเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า การลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การเลื่อนเวลา 
การชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล การยื่น การเสียภาษีสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี 
ธุรกิจเฉพาะ และการลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ ------------------------------ 
 
                                                 - ๒๙๕/๑ 
 
 



๖๐๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๒๙๕/๑ 
 
๒. คือมาตรการด้านลดต้นทุนโดยพักเงินต้น พักต้นเงิน การลดดอกเบี้ย การขยายเวลา 
ชําระหนี้ การพักชําระค่าธรรมเนียม การเลื่อนกําหนดการชําระหนี้สําหรับธุรกิจเอสเอ็มอี 
(SMEs) ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ซ่ึงในช่วงนี้เราก็ได้
ผ่อนปรนว่าไม่ถือว่าเสียประวัติข้อมูลเครดิต และช่วยเหลือด้านสินเชื่อสําหรับลูกหนี้ที่ยัง 
ไม่เป็นเอ็นพีแอล (NPL) สําหรับเงินกู้ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance) 
นาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) พักชําระหนี้เงินต้น ๓ เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ย 
เป็นรายกรณี  
   คราวนี้กลับมาเรื่องประเด็นสําคัญที่มีการพูดกล่าวมาแล้ว รัฐบาลเข้าใจถึง
ความจําเป็นของธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ที่มีจํานวนถึง ๓ ล้านราย จริง ๆ แล้วอาจจะถึง  
๕ ล้านรายด้วยซํ้า ถ้ารวมไมโครเอสเอ็มอี (Micro SME) ไปด้วยในทํานองนี้ เพราะฉะนั้น 
เราต้องเข้าใจก่อนว่าตรงนี้ปัญหาที่เราใช้เงินได้ไม่เต็มขีดความสามารถ เพราะว่าส่วนใหญ่
จํานวนมากยังไม่ข้ึนทะเบียน เมื่อไม่ข้ึนทะเบียนก็คือปัญหาแหละครับ การจะใช้เงินต่าง ๆ 
ไปสนับสนุนก็ลําบากยาก แต่ถ้ารัฐบาลเห็นถึงความเดือดร้อนของเอสเอ็มอี (SMEs) เหล่านี้ 
เพียงแต่ขอร้องว่าเมื่อรัฐบาลทําให้แล้วท่านก็กรุณาขึ้นทะเบียนให้ครบ ไม่ต้องกลัวเรื่องภาษี 
ไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลังอะไรได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเมื่อมีกําไรหรือว่ามีรายได้เกินถึงเกณฑ์ 
ที่ต้องชําระภาษีก็จ่ายไป ถ้าไม่ถึงเขาก็เก็บไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะภาษีบุคคล ภาษีนิติบุคคล
อะไรก็แล้วแต่ถ้ารายได้ไม่ถึงก็ไม่เสียภาษีอยู่แล้ว อันนี้ไม่อยากให้เกิดความไม่เข้าใจ คราวนี้
เรากําลังคิดถึงเรื่องมาตรการเข้าถึงแหล่งเงินใหม่โดยการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ย ตํ่า 
และการค้ําประกันสินเชื่อ เช่นมาตรการดอกเบี้ยตํ่าสําหรับผู้ประกอบการรายย่อย  
จํานวน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการจัดสินเชื่อใหม่ซอฟต์โลน 
(Soft Loan) จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการดําเนินธุรกิจต่อไป 
ปัจจุบันได้อนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) แล้วจํานวน ๕๙,๕๒๘ ราย  
คิดเป็นสินเชื่อจํานวน ๙๕,๐๐๐ ล้านบาทไปแล้ว อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ตระหนักดีว่า 
เอสเอ็มอี (SMEs) นั้นยังประสบปัญหาการเข้าถึงมาตรการเนื่องจากข้อกําหนดต่าง ๆ  
ในส่วนของการเข้าถึงแหล่งเงินใหม่ รัฐบาลขณะนี้ได้มอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
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ได้จัดสรรเงินกู้ให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ซอฟต์โลน (Soft Loan)  
ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมอีกจํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รายละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท 
เพื่อให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา
มาตรการเพิ่มเติมเพื่อขยายการช่วยเหลือและดูแลกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs)  
ที่มีเงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งทุนที่แตกต่างกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสินเชื่อได้ 
มากยิ่งขึ้น อาทิ เอสเอ็มอี (SMEs) ที่ต้องการสินเชื่อเพิ่มเติมแต่มีหลักประกันไม่พอ เอสเอ็มอี 
(SMEs) ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินมาก่อน และเอสเอ็มอี (SMEs) ที่เป็นเอ็นพีแอล 
(NPL) จะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็พยายามจะปลดล็อกต่าง ๆ เหล่านี้ ให้อย่างระมัดระวัง  
ต้องช่วยกันนะครับ ในส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้นเราสนับสนุนงบประมาณในการ
ช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) ไม่ตํ่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ ราย เป็นจํานวนทั้งสิ้น ๑๔,๐๖๔.๘๙ ล้านบาท 
เป็นเงินงบประมาณ ๑๓,๗๗๓ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณอีก ๒๙๑,๖๔๒ ล้านบาท ดังนี้
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
๑,๓๐๐ กว่าล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจ
รายย่อย หลายคนก็บอกตอนนี้ทําไปเกิดประโยชน์อะไร ท่านไม่คิดถึงว่าแล้ววันหน้าถ้าฟื้นฟู
มาแล้วเขาจะไปได้อย่างไร ท่านต้องทําให้ครบวงจรนะครับ อันที่ช่วยคือช่วย จะพยุง  
จะจ้างงานต่ออะไรต่อก็หาเงินมาช่วยตรงนี้ ส่วนการพัฒนาหยุดยั้งอะไรไม่ได้หรอกครับ  
ถ้าเราหยุดทั้งหมดแล้วมาทุ่มตรงนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้อีก เพราะโลกมันหมุนไปทุกวัน เราต้อง
เตรียมความพร้อมทุกเรื่องเลย  
   ในเรื่องที่ ๒ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม จํานวน ๑,๑๓๓ ล้านบาท 
โดยประมาณ ใช้ดําเนินการด้านเอสเอ็มอี (SMEs) ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ ๒๑๗,๑๖๒ ราย 
ต้องพัฒนาครับ เพราะหลายวิสาหกิจ หลายธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ไม่มีระบบบัญชี  
ไม่มีสมุดอะไรทั้งสิ้น แล้วก็ไม่ขึ้นทะเบียน เราต้องการช่วยเหลือให้ข้ึนทะเบียน เราจะได้
ถ่ายทอดอะไรให้ได้บ้าง ถ้าเราไม่ขับเคล่ือนเหล่านี้ไปด้วยก็จะเป็นแบบเดิม -------------------------  
 
               - ๒๙๖/๑ 
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เดี๋ยวก็ล้ม เดี๋ยวก็ลุก เดี๋ยวก็ล้ม เดี๋ยวก็ลุก แล้วจะทําอย่างไรล่ะครับ ก็ต้องมีกติกากันบ้าง  
แต่ก็จะหามาตรการในเชิงผ่อนคลายให้มากข้ึน ในส่วนของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม บสย. วงเงินอีก ๗,๐๓๔ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยรัฐ
จะต้องเข้าไปค้ําประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่เอสเอ็มอี (SMEs) ให้ได้รับ
สินเชื่อ ซ่ึงก็จะทําให้ลดต้นทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) และเพิ่มศักยภาพ 
ในการดําเนินการธุรกิจเป้าหมายอีก ๕๑๙,๐๐๐ ราย วงเงินสินเชื่ออีก ๗๖๖ ล้านบาท  
เมื่อเราปลดล็อกให้ เมื่อเราผ่อนคลายให้ก็ต้องมีคนค้ําประกัน เพราะเอ็นพีแอล (NPL) ก็คือ
ปัญหาต่อไปในอนาคตอย่างที่ทุกคนเป็นห่วง  
   ๔. คือ ธพว. ก็ได้จัดให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยรัฐช่วย
ชดเชยส่วนต่าง อัตราดอกเบี้ย ๖๖๖ ล้านบาท เป้าหมาย ๒๐,๒๐๐ คน วงเงินสินเชื่อ
๗๐,๐๐๐ ล้านบาท  
  ๕. ธนาคารออมสิน ๓,๘๗๘ ล้านบาท ชดเชยการดําเนินการตามนโยบายรัฐ
ในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย 
มีอยู่ ๓๐,๐๐๐ ราย จํานวน ๖ โครงการ วงเงินสินเชื่อทั้งโครงการ ๓๕๐,๕๐๐ ล้านบาท 
อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเอสเอ็มอี (SMEs) นั้นเป็นกลไกหลักสําคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยให้มีความแข็งแกร่ง เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถ มีการพัฒนา
ระบบบัญชีต่าง ๆ ให้ดีข้ึน และให้การเรียนรู้ในเรื่องของการค้า การตลาดอะไรต่าง ๆ ด้วย 
ถ้าเราไม่ไปด้วยกันแบบนี้ ไม่พัฒนาศักยภาพตรงนี้ไปด้วยไปไม่ได้หรอกครับ ผลิตออกมา
อย่างเดียวบางทีก็ขายไม่ได้ คุณภาพก็ไม่พออะไรทํานองนี้ ต้องมีมาตรฐาน ซ่ึงวันนี้เราต้อง
ปรับตัวอย่างมากภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เรียกว่านิวนอร์มัล (New normal) ในการที่จะต้อง
ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ก็ต้องพัฒนา 
ระบบนิเวศต่าง ๆ ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ให้การประกอบการเหล่านั้นเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ  
และภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวมิอาจจะดําเนินการได้ จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ระบบนิเวศที่ว่าเพื่อไปสู่
ภายใต้โลกใหม่ของเราคือนิวนอร์มัล เวิลด์ (New normal world) ที่การแข่งขัน และโอกาส
จะมีสูงขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการปรับใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
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จากทุกภาคส่วนมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ผมได้เสนอแนวคิดไปแล้วที่เรียกว่ารวมไทยสร้างชาติ 
ซ่ึงจะเป็นการนําพลังของทุกภาคส่วนมาช่วยกันฟื้นฟู พัฒนาและยกระดับเอสเอ็มอี (SMEs) 
ของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน รัฐบาลก็จะรวบรวม 
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จากทุกพรรคการเมือง มีข้อเสนอแนะมาผมก็ยินดีรับไว้
พิจารณา เพื่อจะมาหลอมรวมเป็นนโยบายในการพัฒนาเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ตอบโจทย์ 
การกระจายความมั่งคั่ง ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งเป็นพลังสําคัญ 
ในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วย 
  อีกอันหนึ่งก็คือเอสเอ็มอี (SMEs) ผมก็ได้พูดคุยกับสมาคมผู้ประกอบการ 
ไปแล้วว่าการที่จะให้ราชการไปซื้อของ ไม่ว่าจะเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคหรือสินค้าใด ๆ ในท้องถิ่น 
จากวิสาหกิจชุมชนหรือจากผู้ประกอบการอะไรก็ตาม ขอให้มีการขึ้นบัญชีให้เรียบร้อย 
คือบัญชีนวัตกรรมของเอสเอ็มอี (SMEs) เราจะได้ใช้เงินของรัฐไปซื้อได้ เพื่อจะใช้ในการใช้จ่าย 
วงเงินงบประมาณ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นได้ ก็ขอให้เร่งรัดดําเนินการ 
ได้โดยเร็ว นี่คือแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการทําทุกอย่างให้ยั่งยืนในอนาคตนะครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านสมาชิกครับ 
ต่อไปจะเป็นคิวการอภิปรายของคุณภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ และตามด้วยคุณมงคลกิตต์ิ  
สุขสินธารานนท์ ตามด้วยคุณพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ท่านประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์  
ท่านภาคภูมิ บูลย์ประมุข เชิญคุณภณณัฏฐ์ครับ 
   นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์ สุทธิ์ (นนทบุรี )  :   กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ผม ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพี่น้อง 
ประชาชนจังหวัดนนทบุรี พรรคเพื่อไทย สังกัดประเทศไทย ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานที่ได้ให้โอกาส จากที่ผมได้ศึกษา พ.ร .บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ------------------------------------------------------------------------------  
 
                        - ๒๙๗/๑ 
 



๖๐๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๙๗/๑ 
 
เท่าที่ดูในภาพกว้างการเขียน พ.ร.บ. ของรัฐบาล และสํานักงบประมาณจะไปในส่วนของ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้น ๒๐ ปีตามอุดมคติของคนที่ได้วางไว้
เป็นการวาดฝันว่าประเทศชาติจะต้องเดินไปในแบบใด แต่แผนพระราชบัญญัติประจําปี  
ส่ิงที่เราต้องคํานึงถึงที่สุด นั่นคือเหตุบ้านการเมืองในปัจจุบันและร่องรอยของปีที่ผ่านมา  
เป็นที่ทราบโดยท่ัวกันว่าประเทศไทย รวมทั้งอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ในช่วงต้นปีพวกเรา
ได้รับผลกระทบจากมฤตยูไวรัสโควิด ๑๙ (COVID 19) ประเทศที่บอกกับโลกว่าเป็นประเทศ
ศิวิไลซ์ (Civilize) เป็นประเทศที่ เจริญแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เคยล่องลอยไปในอวกาศไปเดินไปนอนบนดวงจันทร์ ณ ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะสยบ
ไวรัสร้ายนี้ได้ แต่สําหรับประเทศไทยแล้วนั้นโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เรามีระบบสาธารณสุข  
มีโครงสร้างที่แข็งแรง มีหน่วยงานที่ทั่วโลกยอมรับ นั่นคือหน่วยงานพี่น้อง อสม. ถือว่าเป็น
ด่านหน้า แล้วก็มีส่วนกลางคือโรงพยาบาลประจําตําบล โรงพยาบาลประจําอําเภอ รวมทั้ง
โรงพยาบาลประจําจังหวัด แล้วก็โรงพยาบาลส่วนกลาง ไม่มีชาติใดในโลกที่เป็นเหมือน
ประเทศไทย ที่สําคัญที่ผมจะต้องพูดตรงนี้คือพี่น้อง อสม. ทั้ง ๑ ล้านกว่าชีวิต กับสัดส่วน 
พี่น้องประชาชนคนไทย ๖๖ ล้านกว่าคนในการที่ดูแล ถ้าเราเทียบสัดส่วนพี่น้อง อสม. ๑ คน
ดูพี่น้องประชาชน ๖๖ คน ไม่มีใครทําได้ในโลก ตรงนี้ถือว่าประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤติไปได้ 
ก็จะไม่บอกว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลหรือฝีมือของใคร แต่เป็นความโชคดีของคนชาติไทย  
ในส่วนของพี่น้อง อสม. ที่ผมจะต้องพูดที่สุด เพราะว่าหน่วยงานนี้มีค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด 
แต่การท่ีจะต้องไปผจญโรค อุปกรณ์ที่มีมีเพียงหน้ากากอนามัย เจล (Gel) ล้างมือ แล้วก็ไม่รู้
เลยว่ามฤตยูที่อยู่ข้างหน้าแฝงตัวมาในรูปแบบใด แต่การทํางานถือว่าทําได้อย่างดีเยี่ยม  
ผมอยากจะให้สมญาของนักรบเสื้อเทานี้ว่า พี่น้องใจถึง พึ่งได้ ทําไมถึงใจถึงเพราะว่าไม่รู้เลย
อะไรอยู่ข้างหน้า แต่สามารถให้พี่น้องประชาชนได้พึ่งได้ เป็นการคัดกรองตรวจสอบ 
พี่น้องประชาชนในส่วนที่เข้าข่าย แล้วก็ส่งตัวไปทําการเฝ้าระวังรักษาต่อไป และที่สําคัญที่สุด
คือนักรบเสื้อขาวคือแพทย์ทุก ๆ คน ที่เฝ้าระวังรักษาพี่น้องของเราได้เป็นอย่างดี ขอบพระคุณ
ท่านประธานที่ให้ผมได้มีโอกาสได้พูดตรงนี้ เข้ามาถึงในส่วนของร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ  ผมมองว่ายั งไม่ เหมาะสมในบางส่วน 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ผ่านมา ๖-๗ ปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 



๖๐๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๒๙๗/๒ 
 
งบประมาณโดยเฉพาะปีที่แล้ว โจทย์ของประเทศไทยก็คล้าย ๆ เดิม มีแต่ปีนี้ที่มีมฤตยู 
ตัวใหม่เข้ามา นโยบายโครงการต่าง ๆ อาจจะเน้นไปในส่วนโครงสร้างที่มองไปข้างหน้า
เพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญในอุดมคติ แต่บางครั้งการจัดสรรงบประมาณ
โครงการก็ไปตกอยู่ในกลุ่มทุน อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นความต้ังใจหรือผลพลอยได้ก็สุดแล้วแต่ 
ที่แต่ละคนจะคาดเดา ตรงนี้เองทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ํา 
ทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด นิตยสารฟอบส์ (Forbes) บอกว่า เราอยู่ในทอป ทเวนตี (Top 
Twenty) ๒๐ ประเทศที่มีความเหลื่อมลํ้า เหลื่อมลํ้าอย่างไร ตระกูลที่เป็นมหาเศรษฐี  
๔๐ อันดับของประเทศไทย มีจีดีพี (GDP) ๑ ใน ๓ ของประเทศ นั่นหมายความว่า จีดีพี 
(GDP) ๓ ส่วนเป็นของ ๔๐ ตระกูลมหาเศรษฐี แต่จีดีพี (GDP) อีก ๒ ส่วนเป็นของ 
พี่น้องประชาชนอีกร่วม ๖๖ ล้านคน  นี่แหละคือความเหลื่อมลํ้าจะทําอย่างไรได้  
ในเมื่อประเทศต้องเดินต่อไป ---------------------------------------------------------- --------------- 
 

 - ๒๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๙๘/๑ 
 
ผมดูในส่วนของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีส่วนหนึ่งที่มองแล้วมีข้อสังเกตฝากถึงท่านประธาน ฝากถึงคณะรัฐบาล และสํานัก
งบประมาณในส่วนของงบกลาง ขอชาร์ต (Chart) ด้วยครับ  
  (เจ้าหน้าที่ดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ (นนทบุรี)  :  ในส่วนของงบกลางนะครับ  
จะเห็นได้ว่าสูงสุดในรอบ ๑๕ ปี งบกลางตั้งไว้ทั้งสิ้น ๖๑๔,๖๑๖ ล้านบาท ถ้าเราบอกว่า 
๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เราก็ไม่รู้เลยว่ามากหรือน้อย แต่ถ้าเราไปเทียบกับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีจะมองออกแล้ว ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์คือ ๑๘ .๖ เปอร์เซ็นต์จาก  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คือ ๑ ใน ๕ ก็ถือว่ามากมายทีเดียว ตามมาตรา ๖  
อนุทั้ง ๑๒ ข้อ เท่าท่ีดู (๑) ถึง (๑๑) ก็เป็นไปตามบทบัญญัติ ระเบียบการเงินการคลังที่ทําอยู่ 
แต่ก็มี (๔) ในส่วนที่ได้ต้ังไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ 
(COVID-19) จํานวน ๔๐,๓๒๕ ล้านบาทเศษ ผลที่ได้ตรงนี้ผมยอมรับ แต่ว่าการจัดวางให้อยู่
ในหมวดนี้เหมาะสมหรือไม่ ทั้ง ๆ ที่มีกระทรวงที่จะต้องดูแลตรงนี้โดยตรง นั่นคือกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงที่จะสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข ทางสุขภาพมีอยู่แล้ว ก็สํานัก
งบประมาณก็ว่ากันไป แต่ในส่วนมาตรา ๖ (๑๒) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ต้ังไว้สูงถึง ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท ร่วมแสนล้านบาท ตรงนี้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ 
ที่ได้ต้ังเอาไว้มากมาย รัฐบาลจะใช้สภาแห่งนี้อนุมัติเพียงกรอบวงเงินเท่านั้น แต่ในอนาคต 
ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรเป็นการตั้งเอาไว้สูงมาก ๆ ก็ฝากรัฐบาล สํานักงบประมาณ
ทบทวนในส่วนของการตั้งงบประมาณตรงนี้ จากรัฐบาลที่มีผลพวงจากการรัฐประหารตั้งแต่
ปี ๒๕๕๗ จะเห็นได้ว่างบประมาณส่วนนี้ต้ังไว้เฉียดแสนล้านบาททุก ๆ ปี ตรงนี้ที่จริงแล้ว 
ก็ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งสําหรับผู้บริหาร แต่สําหรับมืออาชีพ สําหรับเครดิตของรัฐบาล  
พี่น้องประชาชน ตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล อาจจะมี 
ข้อกังขาบางส่วน ทางที่ดีไม่ต้องตั้งสูงขนาดนี้ แต่ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ 
ในส่วนระเบียบวิธีการเงินการคลัง เรามีแบบมีแผนอยู่แล้วเหมือนกับช่วงเดือนที่ผ่านมา  
ถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณเพิ่ม มีวิธีที่จะให้ใช้ตามระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ พ.ร.บ. 
โอนงบประมาณเพิ่มเติมโดยใช้กลไกทางรัฐสภา ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่สําคัญ 



๖๐๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๒๙๘/๒ 
 
พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านก็จะได้ทราบด้วยว่าเม็ดเงินที่จะนําไปใช้เพิ่มเติมเป็นโครงการ
อะไร เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแค่ไหน ตรงนี้ เองจริง ๆ แล้วเป็นเครื่องมือ  
เป็นเครดิตท่ีให้รัฐบาลได้ทําอย่างสง่างามนะครับ ผมขอเสนอแนะเพื่อให้รัฐบาล ตลอดจน 
สํานักงบประมาณ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการในส่วนงบประมาณ ที่จะใช้บริหาร 
กิจการบ้านเมือง ในส่วนของไวรัสโควิด ๑๙ (COVID 19) พวกเราทราบกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็น 
คณะผู้บริหาร รวมทั้งพี่น้องสมาชิกฟากรัฐบาลและพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ฟากฝ่ายค้านรู้ดีว่าไวรัสโควิด ๑๙ (COVID 19) ส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างที่ผ่านมา 
เศรษฐกิจทุกอย่าง ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๒๙๙/๑ 
 
และที่สําคัญความรู้สึกของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวด เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ก็เกิดข้ึนเป็นข่าวก็ดี ไม่เป็นข่าวก็ดี พวกเราก็ต้องยอมรับให้ได้ ผมถึงได้อภิปรายในวันนี้
เพื่อที่จะทําให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้เป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับ
แผ่นดินและพี่น้องประชาชนคนไทย มีอยู่เพียง ๒-๓ ส่วน เท่าที่ผมจะขออนุญาตได้ชี้ให้กับ
คณะรัฐบาล ตลอดจนสํานักงบประมาณเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนแรกก็ที่ชี้นําไปแล้ว
ในส่วนของเรื่องงบกลาง  
   ในส่วนที่ ๒ เม็ดเงิน ๓.๓ ล้านล้านบาท ที่จะแจกจ่ายไปตามกระทรวง ทบวง 
กรม เพื่อที่จะให้กลไกเหล่านั้นได้ทําหน้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน  
๖๖ กว่าล้านคน ได้อยู่ดีมีสุข ในส่วนของงบประมาณที่ลงไปตามกระทรวง ผมขออนุญาต 
ที่จะนําเรียนว่ามี ๒-๓ กระทรวง ที่น่าจะต้องปรับลด โดยเฉพาะกระทรวงแรกเป็นกระทรวง
ที่ใหญ่ ดูแล ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ คือกระทรวงมหาดไทยได้รับงบประมาณจัดสรรไปทั้งสิ้น 
๓๒๘,๐๑๓ ล้านบาท แต่ก็มีการปรับลดไปแล้ว ปรับลดไป ๑๓,๐๕๒ ล้านบาท ถ้าเรามอง
ตัวเลขว่า ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทก็แลดูว่าเยอะ แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียง ๔.๒ เปอร์เซ็นต์ 
เป็นไปได้ไหมถ้าเราจะปรับลงสัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เราก็จะมีเงินเพิ่มจากกระทรวงนี้มาอีก 
๓๒,๘๐๐ กว่าล้านบาท จะได้ไปเติมเต็มในส่วนของกระทรวงที่สร้างความมั่นคงทางด้าน
สาธารณสุขและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจก็ฝากไว้ อีกกระทรวงหนึ่งที่พวกเราทุกคน 
ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องซีกฝ่ายค้าน พี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซีกฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนกัน  
ทุกคนคิดแต่ทุกคนจะพูดหรือเปล่า นั่นคืองบประมาณของกระทรวงกลาโหมถูกต้ังเอาไว้
ทั้งสิ้น ๒๒๓,๔๖๓.๗ ล้านบาท แน่นอนมีการปรับลด ปรับลดไป ๘,๒๘๑.๖ ล้านบาท  
ถ้าเรามองดูว่า ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาทเป็นเงินมหาศาล แต่ถ้าบอกว่าเพียง ๓.๖ เปอร์เซ็นต์  
ก็ถือว่าไม่มาก เช่นเดียวกันถ้าเราปรับลดลงไป ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เราก็จะมีเงินเพิ่มมาอีก 
๒๒,๓๔๖.๓ ล้านบาท เอาไปเติมเต็มในส่วนกระทรวงที่สร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข 
และด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัญหาที่ประเทศไทยและทั่วโลกกําลังเผชิญอยู่ ในส่วนของ
กระทรวงกลาโหมทุกคนทราบดีว่าน่าจะปรับอะไร แล้วก็พูดกันไปหลายครั้งผมคงไม่พูด  
แต่ว่าถ้าจะทําตามท่ีเคยได้คิดเอาไว้รอให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้กินอิ่ม นอนอุ่น  
ทั้ง ๖๖ ล้านคน แล้วค่อยไปทําก็ยังไม่สาย รุ่นใหม่ ๆ ก็อาจจะมีมา อาจจะมีแสนยานุภาพ 



๖๑๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๒๙๙/๒ 
 
หรือศักยภาพที่ดีกว่า ก็ฝากคณะผู้บริหารลองไปดําเนินการ ในส่วนของกระทรวงที่น่าจะเพิ่ม
แต่กลับถูกลด ยกตัวอย่างกระทรวงที่ส่งผลโดยตรงกับพี่น้องประชาชน นั่นคือกระทรวงแรงงาน 
ตอนนี้พี่น้องแรงงานตกงานร่วม ๑๐ ล้านคน กระทรวงนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๖๙,๘๓๘.๒ ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียง ๒.๑ เปอร์เซ็นต์ของเงิน ๓.๓ ล้านล้านบาท 
หนําซํ้าปีนี้ถูกปรับจากปีที่แล้วไปอีก ๓.๑ เปอร์เซ็นต์  
   กระทรวงที่ ๒ ที่น่าจะมีการปรับเพิ่มคือกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวง 
ที่จะต้องนําผลผลิตเพื่อที่จะนําเงินตราเข้ามาในประเทศ กระทรวงนี้ได้รับงบประมาณไป 
๔,๗๘๘.๒ ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มาก คงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะว่ากระทรวงพาณิชย์ 
จะทําหน้าที่เป็นแค่เซลล์แมน (Salesman) บางครั้งเราก็ต้องปรับตัวเป็นเจ้าของกิจการ  
เป็นเจ้าของธุรกิจบ้างเพื่อที่จะนําพาประเทศของเราไปแข่งกับคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นประเทเวียดนาม 
หรือประเทศอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเป็นเซลล์แมน (Salesman) อย่างเดียวบางทีศักยภาพของ
เอกชนอาจจะสู้ไม่ได้ ตรงนี้จะขัดหลักอะไรนั่นก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้อีกครั้งหนึ่ง  
 

- ๓๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๐๐/๑ 
 
  อีกกระทรวงหนึ่งที่ได้รับงบประมาณเพียงน้อยนิดคือกระทรวงอุตสาหกรรม
เพราะว่าตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมก็ล้มหายตายจากไปเยอะ กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับ
งบประมาณเพียง ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด มิหนําซํ้าปีนี้ยังถูกตัดไปอีก  
๗.๖ เปอร์เซ็นต์ ก็ฝากส่วนงานที่เกี่ยวข้องลองดู 
   อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะส่งเสริมให้กับประชาชนได้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ดีที่สุดในช่วงไวรัสโควิด ๑๙ (COVID 19) ที่เขากําลังทําหน้าที่ของเขา  
แต่ประชาชนกําลังแย่ นั่นคือสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ที่เราเรียกว่า สสว. ปีที่แล้วต้ังงบประมาณไว้ ๙๔๘.๗ ล้านบาท ปีนี้เหลือ ๙๓๓.๑ ล้านบาท 
ถูกตัดลงไป ๑.๖๔ เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้ ท่านประธาน 
ที่เคารพครับ งบประมาณรายจ่ายประจําปีฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี่เป็นแค่บางส่วน 
ที่ผมใช้โอกาสตรงนี้บอกกล่าวให้ทางคณะรัฐบาล ผมจึงไม่อาจท่ีจะให้ความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณฉบับนี้ได้ แน่นอนครับ  
อย่างไรก็แล้วแต่เสียงข้างมากของซีกรัฐบาลก็คงจะผ่านวาระนี้ไปได้ไม่ยาก ในส่วนของ 
พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน แล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล 
อีกหลาย ๆ ท่าน ที่ได้ตําหนิติติงการจัดทํางบประมาณ บอกได้เลยว่าพวกเราติเพื่อก่อ  
ไม่ได้ทําลาย เพื่อที่จะให้งบประมาณฉบับนี้เป็นประโยชน์สูงสุดกับแผ่นดินของเราและ 
พี่น้องประชาชนอีก ๖๐ กว่าล้านคน ใช่ส่ิงอื่นใดเลยครับท่านประธาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างสังกัดประเทศไทย ขอบคุณครับท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ครับ 
   นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี กระผม นายมงคลกิตต์ิ  
สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ กระผมจะขอ
อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระแรก 
จากการที่กระผมได้ตรวจเอกสารดูในรายละเอียดการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  ๒๕๖๔  ซ่ึ งตั้ ง ไว้ประมาณ  ๓ .๓  ล้านล้านบาทด้วยกัน เพิ่มจาก 



๖๑๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๐๐/๒ 
 
ปี ๒๕๖๓  ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ประมาณการการขาดดุลงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ประมาณ  
๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาทด้วยกัน เพิ่มจากปี ๒๕๖๓ ประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ ล้านบาท จากการ
ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะเก็บภาษีทุกประเภทได้ประมาณ ๒.๖๗๗ ล้านบาท
ด้วยกัน และมีการคาดการณ์ว่าจีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๔ จะอยู่ที่ประมาณ ๑๖.๘ ล้านล้านบาท
ด้วยกัน ซ่ึงจริง ๆ น่าจะตํ่ากว่านี้ ณ ปัจจุบันประเทศเรามีหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ อยู่ประมาณ ๗.๓๘๑ ล้านล้านบาทด้วยกัน เทียบเป็น ๔๔ เปอร์เซ็นต์ 
ต่อจีดีพี (GDP) ซ่ึงได้รวมเงินจาก พ.ร.ก. เงินกู้เพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนในบางส่วนแล้ว 
ซ่ึงขณะนี้ ณ ปัจจุบันทุนสํารองเหลืออยู่ ๗.๕๕๒ ล้านล้านบาท ถามว่าการจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่าย ปี ๒๕๖๔ เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด (COVID) หรือไม่ ก็ต้องตอบว่า  
ณ ปัจจุบันยังวิกฤติอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงโควิด (COVID) นี้จะอยู่กับเรา 
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือนหรือถึงสิ้นปี ๒๕๖๔ หรืออาจจะไปนานกว่านั้นหรือจนกว่าจะมีวัคซีน
วิจัยข้ึนมาสําเร็จ ดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมหาศาลด้วยกันไม่ว่าจะเป็น
ภาคธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจําหน่ายรถยนต์ ผลิตทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เดิมทีปี ๒๕๖๒ มียอดขายผลิตอยู่ประมาณ ๒,๐๕๐,๐๐๐ คัน ปี ๒๕๖๓ 
ยอดขายตกไปกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงวงเงินดังกล่าวทําให้รายรับประเทศไทยหายไปกว่า 
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาทด้วยกัน ซ่ึงเป็นภาษีที่จะต้องนําเก็บเข้ารัฐไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ซ่ึงไม่รวมธุรกิจท่องเที่ยว ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๑๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๐๑/๑ 
 
ซ่ึงประมาณการปี ๒๕๖๓ ก่อนมีโควิด (COVID) เราประมาณการไว้ว่าเราจะมีนักท่องเที่ยว
กว่า ๔๐ ล้านคน แต่ปัจจุบัน ๖ เดือนผ่านไปแล้วเงียบสนิท คาดว่านักท่องเที่ยวน่าจะหายไป
กว่า ๒๐ ล้านคนด้วยกัน ซ่ึงรายรับของแผ่นดินน่าจะหายไปไม่น้อยกว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท 
ผลพวงในห่วงโซ่ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสายการบิน โรงแรม พลอยล้มหาย
ตายจากไปตาม ๆ กัน แม้รัฐบาลจะออก พ.ร.ก. กู้เงินซอฟต์โลน (Soft Loan) ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ให้กับภาคเอกชนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็มีโอกาสที่จะ
เป็นเอ็นพีแอล (NPL) ไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ซ่ึงไม่รวมหุ้นกู้ที่พยุงธุรกิจขนาดใหญ่ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงก็มีโอกาสสูงไม่น้อยว่าจะมี
โอกาสหนี้สูญไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งเมื่อ ๒ วันที่แล้วก็มีการชดเชยเยียวยา
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ๓ เดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ครบกําหนดไปแล้ว สถานการณ์โควิด 
(COVID) ดังกล่าวยังน่าเห็นห่วง ซ่ึงหลังจากนี้เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายปีมีโอกาส
ที่พี่น้องประชาชนชาวไทยจะว่างงานเพิ่มข้ึนสูงถึง ๒-๘ ล้านคนด้วยกัน ในระยะเวลาอันใกล้ 
แต่ช่วงที่ผ่านมา ๖ เดือน ผมต้องขอชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีและทีมงานในการแก้ไขปัญหา
ป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ (COVID 19) ภายในประเทศอย่างอยู่หมัด คาดว่าจะเป็นอันดับ ๑ 
ของโลกก็เป็นได้ อีกท้ังการเยียวยาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี แต่สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่พ้น
วิกฤติ ยังมีผลกระทบวิกฤติทางเศรษฐกิจ ธุรกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนที่จะไปต่อได้
หรือไม่ได้ หรือไปได้แบบทุลักทุเล ผมจึงอยากเสนอแนะรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาในอนาคต 
แบบนิวนอร์มัล ทิงกิง (New normal thinking) นั่นหมายความว่าใช้วิกฤติเป็นโอกาส ลําพัง
การจัดสรรงบประมาณปกติคงเป็นไปได้ยาก ต้องอย่าลืมว่าในอนาคตอีกประมาณ  
๕-๖ เดือนข้างหน้า ส้ินปี ๒๕๖๓ คาดว่าหนี้สาธารณะของเราน่าจะถึงแตะ ๘.๒ ล้านล้านบาท 
ด้วยกัน หรือมากกว่านั้น ดังนั้นรัฐบาลควรจะหาเงินรายได้นอกงบประมาณ หรือเรียกว่า
รายได้นอกระบบ หรือเรียกว่าเงินเทาที่มีอยู่ในประเทศอยู่แล้ว ณ ปัจจุบันประเทศไทย 
มีบ่อนการพนันนอกกฎหมาย นอกรีตอยู่จํานวนมาก ซ่ึงปัจจุบันเงินจํานวนนี้อยู่กับเจ้าหน้าทีร่ฐั
และประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นผมจึงอยากเสนอรัฐบาลให้ออกกฎหมายเปิดคาสิโน (Casino) 
ให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งเล่นจริง เล่นออนไลน์ (Online) แบบลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือประเทศสิงคโปร์ ให้เฉพาะชาวต่างชาติเล่นหรือคนไทยไม่เกิน ๖ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  



๖๑๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๐๑/๒ 
 
รับรองว่ารายได้จากภาษีการพนันเงินเทานี้ไม่น้อยกว่าปีละ ๑.๐ ล้านล้านบาทด้วยกัน 
นํามาใช้หนี้สาธารณะ นําเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือคนตกงาน ๒-๘ ล้านคนก็เป็นได้ ที่เหลือ 
ยังสามารถสร้างสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา สาธารณสุข หรือโทรคมนาคมอีก  
  อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะผลักดันและเสนอรัฐบาลผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี 
คือการขุดคลองไทย สร้างเส้นทางเดินเรือใหม่ของโลกในทวีปเอเชียก็ว่าได้ อยากให้ท่าน
ผลักดัน เพราะอย่าลืมว่าประเทศไทยคือเมืองหลวงของทวีปเอเชีย ถ้าเราได้เส้นทางเดินเรือใหม่ 
ก็จะเป็นการร่นระยะการเดินทางเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และธุรกิจห่วงโซ่ซ่ึงจะสามารถ
สร้างรายได้ให้กับคนไทยในระยะยาว มีการลงทุนแบบพีพีพี (PPP) ไม่น้อยกว่า ๒.๐ ล้านล้านบาท 
และห่วงโซ่การลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องอีก ๓.๐ ล้านล้านบาท ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับ
คนไทยอย่างต่อเนื่อง มีการจ้างงาน สร้างอาชีพไม่น้อยกว่า ๒ ล้านอัตรา ถ้ารัฐบาลชุดนี้ทําได้
ก็จะสามารถสร้างอารยธรรมเชื่อม ๒ ฝ่ังมหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แปซิฟิก ซ่ึงจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์โลกในกาลข้างหน้า  
นี่คือความหวังและความฝันของคนไทย ฝากท่านนายกรัฐมนตรีทําให้สําเร็จ แล้วก็ 
ทําความหวังของคนไทยให้สําเร็จ ผมและเพื่อน ส.ส. อีกหลายคนจะช่วยอย่างเต็มที่ 
และด้วยความจริงใจ ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ต่อไป 
เชิญท่านพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค เชิญครับ  
  นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคไทรักธรรม จากการวิเคราะห์การจัดทํางบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ จํานวน  
๓.๓ ล้านล้านบาท โดยการทําแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ มาใช้บูรณาการทุกมิติ  
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิด 
ผลสําเร็จเป็นรูปธรรม ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
                        - ๓๐๒/๑ 
 



๖๑๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๐๒/๑ 
 
แต่เนื่องจากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะหนัก จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องรอบคอบเป็นพิเศษ แต่เอาล่ะครับท่านประธาน ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจของ
ท่านนายกรัฐมนตรีได้วิเคราะห์กันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอน แต่กระผมอยากให้มุ่งเน้นการใช้
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอันเป็นผลพ่วงมาจากวิกฤตการณ์ โควิด ๑๙ 
(COVID 19) ให้ความสําคัญด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที  
เพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นบททดสอบที่สําคัญยิ่ง อยากให้ปรับลดงบประมาณ 
ที่ไม่จําเป็น อาทิเช่น การจัดประชุม สัมมนา การดูงานต่างประเทศ การจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ที่ไม่จําเป็น และนํางบประมาณส่วนนี้มาส่งเสริมด้านสาธารณสุข โดยการขยาย รพ.สต.  
ให้ทั่วถึง แต่ขยาย รพ.สต. แล้วจะต้องมีบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ส่งไปให้ด้วย 
เพราะอะไรครับ เราใส่ใจกันแต่โควิด ๑๙ (COVID 19) ในตอนนี้ แต่เรากําลังจะลืมไปว่า 
เรามีโรคเจ้าประจําที่มาอยู่ทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในฤดูฝนในตอนนี้มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก 
และไข้มาลาเรียมากกว่าโควิด ๑๙ (COVID 19) เสียอีก ผมยกตัวอย่างในปี ๒๕๖๒ มีผู้ป่วย
เป็นไข้เลือดออก ๒๒,๒๐๓ ราย เสียชีวิต ๒๘ ราย ปี ๒๕๖๑ มีผู้ป่วย ๘๕,๘๔๙ ราย เสียชีวิต 
๑๑๑ ราย จึงอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีและ ครม. พิจารณาสาธารณสุขสู่รากหญ้า 
ถ่ินทุรกันดาร เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะเมื่อเกิดปัญหาสาธารณสุขแล้วก็จะเกิด
ผลกระทบตามมาอีกหลายอย่าง อย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน  
  ในเรื่องที่ สําคัญต่อมาก็คืองบประมาณที่น่าจะจัดสรรเรื่องปากท้อง 
การทํามาหากินของพี่น้องประชาชน เพราะเราพูดกันถึงแต่ระดับผู้ประกอบการต่าง ๆ  
แต่ทําอย่างไรพ่อค้า แม่ค้าตามตลาด ขายข้าวแกง หาเช้ากินค่ํา ไม่ต้องไปกู้เงินรายวัน 
เป็นหนี้นอกระบบ ยิ่งในช่วงวิกฤติโควิด ๑๙ (COVID 19) ในครั้งนี้พ่อค้า แม่ค้ายิ่งทํามาหากินยาก 
หาเงินลงทุนก็ยาก ตอนนี้รัฐบาลส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการ
ทางการโรงแรม แต่ชาวบ้านปลีกย่อยจะทํากันอย่างไร ชาวบ้านก็อยากทํามาหากิน 
เล้ียงปากเลี้ยงท้องเพื่อลูกหลานของตนเอง 
  ท่านประธานครับ ประเทศไทยเรามีผลผลิตทางการเกษตรที่ ข้ึนชื่อ  
สร้างรายได้ เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลควรที่จะมามุ่งเน้นการส่งออก นําผลิตผลของ 
พี่น้องเกษตรกร และขจัดนายทุนที่จะเข้ามาครอบงําเรื่องนี้ เรื่องนี้รัฐบาลควรจะกระทํา 



๖๑๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๐๒/๒ 
 
เป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้มีรายได้ และพืชผลทางการเกษตรนั้นส่งออก 
สู่นานาอารยประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ  
  อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมไม่อยากให้ลืม ก็คือปัญหาเรื่องฝุ่นละอองพีเอ็ม ๒.๕
(PM 2.5) ที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจังต่อไป ท่านประธานทราบไหมว่า
ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราการไฟฟ้านั้นยังขยายไปไม่ทั่วถึง ตามแนวชายขอบ 
ที่มีประชาชนเป็นจํานวนมากยังไม่มีไฟฟ้าที่จะใช้เลย และในตอนนี้ในด้านการศึกษา 
ทางภาครัฐให้โรงเรียนต่าง ๆ เรียนทางดาวเทียมบ้าง ทางทีวีบ้าง แต่การไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึง 
อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีอย่างแน่นอน เวลาผมมีน้อยครับ ผมจึงขอเป็นกําลังใจให้กับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบ ประสบ
ความสําเร็จอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านประเสริฐพงษ์ครับ  
  นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ที่ เคารพ ผม ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
อดีตพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันพรรคก้าวไกลครับ ร่างงบประมาณของรัฐบาลที่อ้างว่า 
เอามาป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอีกครั้ง อีกแล้ว อีกหน อีกปีของกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ของกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า ไม่ได้ตอบโจทย์การแก้ไข
สภาพการกัดเซาะชายฝั่งเลยนะครับ ผมต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าประเทศเรามีชายหาด 
ที่สวยงามยาวตลอดทั้งฝั่งอันดามัน ฝ่ังอ่าวไทย กว่า ๓,๐๐๐ กิโลเมตร ไม่รวมถึงชายหาด
รอบเกาะที่สวยงามของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะพีพี เยอะแยะ
มากมายนะครับ และขอย้ําในตรงนี้อีกว่าประเทศเราเอาภาพชายหาดสวย ๆ ไปขายท่ี
ต่างประเทศ เราขายแซนด์ (Sand) ซัน (Sun) ซี (Sea) แซนด์ (Sand) ก็คือหาดทราย  
เราขายสิ่งสวยงามเหล่านี้ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 
เป็นปัญหาความท้าทายใหม่ครับ ถามว่าทําไมกัดเซาะ การกัดเซาะเกิดจากอะไร  
ท่านดูสไลด์ (Slide) นิดหนึ่ง  
               - ๓๐๓/๑ 



๖๑๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                  ชญาภา ๓๐๓/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  การกัดเซาะมีชุดความคิดเดิม ๆ 
ที่เคยบอกว่าน้ําแข็งขั้วโลกละลาย น้ําทะเลสูงขึ้น สภาวะโลกร้อน ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้เป็นแค่ 
ข้อสันนิษฐานกับความรู้เก่าครับ ปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ของนักวิชาการมากมาย 
ที่ตกผลึกและยืนยันว่าหากเราเอาโครงสร้างแข็ง พวกกําแพง เขื่อน หิน ต่าง ๆ ไปสู้กับ 
คล่ืนทะเล จะเกิดคล่ืนสะท้อนเอาทรายหน้าหาดหายไป และคลื่นก็จะเปลี่ยนทิศทาง 
ไปทําลายล้างจุดต่าง ๆ เหมือนในภาพนั่นแหละครับ ที่ไม่มีหินก็จะเกิดการกัดเซาะถนน  
ซ่ึงถนนไปสร้างบนสันทรายชายหาด กรมโยธาธิการกับกรมเจ้าท่ามักจะเอาภาพถนนริมหาด
ที่ถูกกัดเซาะมาเป็นตัวต้ัง เอามาเป็นโจทย์เสมอว่าการต้ังโจทย์ผิด ๆ แบบนี้ เพราะเมื่อเรา
เปรียบเทียบชายหาดหลาย ๆ หาดที่ไม่มีถนนริมหาด ที่มีถนนที่ไปสร้างห่างจากสันทราย
ชายหาด มีระยะการถอยร่นก็จะไม่พบสภาพการกัดเซาะถนนเลย เช่น ที่อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ปัจจุบันก็พยายามที่จะเอานิคมไปยัดเยียดให้กับที่นั่น ปรากฏว่าที่อําเภอจะนะ
ก็ไม่มีการกัดเซาะชายหาด เพราะว่าถนนห่างจากชายหาด ห่างจากสันทรายชายหาดมาก 
นักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าการไปสร้างสะพานยื่นออกไป 
ในทะเล การสร้างเขื่อนปากร่องน้ํา รวมถึงการสร้างกําแพงกันคลื่นเองที่ไปทําให้การกัดเซาะ
ชายฝ่ังพังไปเรื่อย ๆ ดูงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่ท่านตั้งเอาไว้ที่ ๒ กรม ผมเน้นเฉพาะ 
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกับกรมเจ้าท่า ต้ังงบไว้ ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท เกือบ ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
ที่ผมไม่ยกยอดงบประมาณของกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งมาด้วย  
เพราะผมเชื่อว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งไม่มีการสร้างโครงสร้างแข็ง  
งบทั้ง ๒ กรมเกือบ ๒,๐๐๐ ล้านบาท แต่ถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้เป็นหลักหมื่นล้านบาท
ที เดียว  ทีนี้มาดูอํานาจหน้า ท่ีกันว่างบประมาณควรไปตั้ ง ในหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบด้านชายหาด ด้านชายฝ่ัง ชุมชนชายฝั่ง ที่มีกฎหมายรองรับเท่านั้นครับ  
ถึงกระทําได้ แต่ปรากฏว่าทั้งกรมโยธาธิการและกรมเจ้าท่าไปอ้างกฎกระทรวง อุตส่าห์ 
ไปค้นจังเลยครับ ไปอ้างมติ ครม. เก่า ๆ ซ่ึงมีศักด์ิแค่กฎหมายรองจากพระราชบัญญัติ  
คือพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘  
มีกฎหมายเฉพาะมาแล้ว ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ สภาวะที่รัฐบาลกําลังเสนอ 



๖๑๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                  ชญาภา ๓๐๓/๒ 
 
งบประมาณผ่านสภาแห่งนี้ก็เหมือนเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายครับ เหมือนการกระทํา 
ของผู้ที่พยายามดันทุรัง เหมือนกับการกระทําของพวกขับรถแทรกเตอร์ ดันไปเรื่อย ๆ 
แบบไม่ฟังใคร และเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัว หน่วยงานรัฐที่ต้องรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก 
คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเท่านั้น ทําไมท่านนายกรัฐมนตรีไม่ฟังครับ ทําไม 
ท่านรัฐมนตรีไม่ยอมฟัง กลับไปฟังพวกเทคนิคเชียน (Technician) ที่มีที่ปรึกษา ซ่ึงมีส่วนได้เสีย
กับโครงการเหล่านี้ การที่ระเบิดภูเขาเอาหินมากองมารวม ๆ ระเกะระกะตรงชายหาด 
คือการผลักภูเขาลงทะเล มันฝืนธรรมชาติ ถามว่าวิปริตไหมที่ห้ามคล่ืนกระทบฝั่ง  
และเอาเงินภาษีของประชาชนไปทิ้งทะเล ไปตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา เอาไปปู้ยี่ปู้ยํานะครับ 
ในขณะที่ต่างประเทศเขามีระยะถอยร่น ไม่มีการสร้างถนนบนสันทรายชายหาดและมีการ
ปกป้องชายหาดตามหลักวิชาครับ กฎหมายประเทศไทยวิศวกรเขาก็รับรองว่าถ้าห่างจาก
สร้างอาคารริมหาดจะต้องทําอีไอเอ (EIA) ในระยะ ๕๐ เมตร แต่ปรากฏว่าเมื่อมีการสร้างเขื่อน 
สร้างขั้นบันไดกลับไม่ต้องทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีไอเอ (EIA) ย้อนแย้งกันมาก 
และเมื่อยกเลิกอีไอเอ (EIA) ปี ๒๕๕๖ ก็เกิดโรคระบาดปี ๒๕๕๗  ปี ๒๕๕๘  ปี๒๕๕๙  
จนปัจจุบัน และที่ผ่านมาท่านก็เหมือนคนขี่ม้าขาว กล่าวหารัฐบาลเก่านั่น นี่ โน่น แต่ว่าวันนี้
ท่านกลับทําเสียเอง และราคาค่าก่อสร้างก็แพงมาก แบบมีก้าวกระโดด ดูสภาพเป็น ๑๗ เท่า 
ในรอบ ๓๐ ปี ในระยะ ๑ กิโลเมตร สร้างเขื่อนเป็นหลักร้อยล้านบาท และดูงบจ้างที่ปรึกษา  
จ้างที่ปรึกษาทั้งจ้างออกแบบ จ้างประเมินผลกระทบ จ้างกําหนดแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา 
เป็นหลักร้อยล้านบาท ฝากพี่น้องสื่อมวลชนหน่อยเถอะครับว่าสนใจไหม ทําไมถึงได้บริษัท
เดิม ๆ ผมไม่เชื่อเลยว่าจะมีการเอื้อประโยชน์เกิดข้ึน และการตั้งงบประมาณทําลายชายหาด 
ไปซุกไว้ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติหรือครับ ซุกไว้ในโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติหรือครับ ซุกไว้ในงานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมต้องรับผิดชอบหรือครับ ------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๓๐๔/๑ 
 
 



๖๑๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๐๔/๑ 
 
ท่านไปซุกไว้ใน ศอ.บต. ท่านไปซุกไว้ในโครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ท่านไปซุกไว้ 
ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติฝ่ังตะวันออก ถามว่าเที่ยวตรงไหน 
ถ้าไม่มีหาดทรายให้เหยียบ และแผนการสร้างรายได้เอย เขียนเป็นเลี่ยงบาลีไปหมดแล้วครับ 
ใส่สร้อยห้อยท้าย แต่ของจริงของแท้ก็คือยิ่งสร้างกําแพงก็ยิ่งพังมากขึ้น พิสูจน์และชัดเจน
มาแล้วครับ ส่ือมวลชนบางท่านหรือพี่น้องประชาชนถ้าเพิ่งมาฟังผมอภิปรายก็อยากจะให้
ท่านลองฟังย้อนหลังดูนะครับว่าตอนอภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๓ เราก็เห็นแล้วว่าเราค้าน
มาตลอด และวันนี้เกิดผลแล้วท่ีหาดม่วงงาม หมู่ที่ ๗ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ชุมชน
ในพื้นที่เขาออกมาคัดค้าน มันทําลายโครงสร้างชายหาดทางกายภาพ กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งก็อ้ํา ๆ อึ้ง ๆ จนเมื่อวานนี้ศาลปกครองถึงออกคําส่ังคุ้มครองชั่วคราว 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เคารพครับ และชายหาดที่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มี 
การกัดเซาะ ไม่มีความรุนแรงเลย ข้อมูลของกรม ทช. ยืนยันนะครับ ชายหาดทุกแห่งที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมเจ้าท่าไปทําไปดูย้อนหลังได้เลยครับ ล้วนแล้วแต่สร้าง
ความเสียหายให้กับชายทะเลพังทลายหายไปมากขึ้น ไม่ตรงกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 
การทําประชาพิจารณ์ก็มุบมิบ ๆ กันนะครับ บอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และหาดม่วงงามมีเต่า 
มาวางไข่ ระบบนิเวศมีทั้งหอยเสียบ กุ้งหอยปูปลา ชาวบ้านบอกว่ามาทําโครงการมันทําลาย
วิ ถีชีวิตเขา  และ สตง .  ก็ทักท้วง ผมก็ เลยถามกรมบัญชีกลางหน่อยครับ ผมถาม 
สํานักงบประมาณหน่อยครับว่าปล่อยให้โครงการหลุดเข้ามาในสภาได้อย่างไร เสียดายเงิน  
ดูงบประมาณสิครับว่าถ้าวันนี้ท่านไม่ทําแล้วเราเอาไปทําอะไรได้บ้าง ช่วยเหลือประชาชนได้ 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน บรรจุครู พยาบาลได้เกือบ ๑๐,๐๐๐ คน และเวนคืนที่ดินที่เกาะลิบง 
จังหวัดตรัง บ้านท่านประธานชวนนะครับ ที่โดนคล่ืนทะเลกัดเซาะจริง ๆ ถ้าเราเวนคืน 
ให้เขาย้ายเสียคุ้มค่าเงินกว่า และเราไปสร้างถนนใหม่มีระยะถอยร่นมันคุ้มค่ากว่า วันนี้ 
ผมต้องมาพูดซํ้าพูดซาก พูดย้ํากับท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดจนกว่าท่านจะหยุดโครงการทําลายชายหาดล่ะครับ 
เพราะผมคิดว่าวันหนึ่งท่านควรจะสร้างชื่อเสียงไว้ในสภาแห่งนี้ ไม่ควรที่จะให้สังคมจดจํา
หรอกครับว่าท่านกําลังทําลายทรัพยากรธรรมชาติให้เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเถอะครับ 
เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณต่อไปท่านต้องตั้งงบประมาณเพื่อฟื้นฟูและเยียวยา 



๖๒๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๐๔/๒ 
 
ความเสียหายท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่าทําไว้ ซ่ึงเป็นที่ประจักษ์แล้วต้ังแต่ 
ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ไม่ใช่ไปต้ังเพื่อทําลายชายหาดต่อนะครับ ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า
ให้ลุกข้ึน และรัฐมนตรีก็อย่าตกเป็นเหยื่อชุดความคิดที่ทําลายชายหาดเลยครับ ผมยืนยันว่า
ไม่รับหลักการนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ทําลายล้างชายหาดฉบับนี้โปรดให้ลูกหลานของเรา 
ได้มีพื้นที่วิ่งเล่นชายหาด โปรดให้ลูกหลานของเรามีทรัพยากรได้เชยชมและเป็นจุดขาย 
ไปถึงอนาคตเถอะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :   ขอบคุณครับ 
ท่านสมาชิกครับ ก่อนที่จะอภิปรายต่อไป ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจง   
เชิญครับ   
   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย )  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก็ขอเรียนข้อเท็จจริงนะครับ 
ข้อเท็จจริงนี่หมายความว่าเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนมา และมีแนวทางในการที่ดําเนินการตามลําดับ 
    เรื่องแรกในเรื่องของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนี้ มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่ 
ทั้งตัวทะเลเอง แล้วก็ตัวชายฝ่ังเอง แม่น้ําเองที่มีเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในปัจจุบันนี้ 
ในส่วนนี้เดี๋ยวผมมีข้อมูลให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าพื้นที่ประเทศไทยที่ชายฝ่ังทะเล 
มีจํานวน ๓,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร ในจํานวนนี้ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง ๒,๔๐๐ กิโลเมตร 
ประมาณนั้น --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๒๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๐๕/๑ 
 
มีการกัดเซาะชายฝั่ง ๗๐๐ กว่ากิโลเมตร ในจํานวน ๗๐๐ กว่ากิโลเมตร ที่มีความรุนแรง  
๒๒ กิโลเมตร ปานกลาง ๒๙ กิโลเมตร เล็กน้อย ๓๗ กิโลเมตร ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของแม่น้ําในแผ่นดินก็มีประมาณ 
เกือบ ๆ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ผมเอาเฉพาะของชายฝั่งก่อนนะครับ เรื่องของเรื่องข้อเท็จจริง 
ก็คือว่ามีความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แล้วก็ร้องขอผ่านท้องถิ่น
ข้ึนมา เพราะท้องถิ่นไม่มีความสามารถจะดําเนินการได้ ย้ํานะครับว่ามาจากความต้องการ
ของพี่น้องประชาชน กรณีที่ท่านพูดตําบลม่วงงามก็เช่นเดียวกันท่านก็พูดถูกมีคนมาคัดค้าน 
แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนต้องการเป็นพันคน เขาไปร้องขอให้ศาลคุ้มครอง ก็คุ้มครองก็หยุด
กันไป ก็ไปทํากันให้จบว่าจะทําอย่างไร แต่ยืนยันว่าเป็นความต้องการของประชาชน  
ไม่ใช่ความต้องการของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการดําเนินการ และผมเองก็ไม่ได้มี 
นัยอะไรที่จะอยากจะมีโครงการ กลับมาดูถึงแนวทางทฤษฎีที่อ้างกันทางหลักการ 
ก็มี ๒ แนวทาง แนวทางหนึ่งที่นักวิชาการพูดก็คือว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ  
แน่ ๆ เลยว่าธรรมชาติเมื่อมีพายุมันก็จะหอบทรายลงไปเรียกว่าแซนด์ ดูน (Sand dune) 
หรือว่าสันทรายลงไป เมื่อมีพายุแรงก็จะเอาไปทรายลงไป ในช่วงเดือนที่มีความสงบ  
๘-๑๐ เดือน ทรายก็จะกลับมา ประเด็นก็คือว่าทรายที่กลับมาไม่มีทางที่จะกลับไปท่ี 
แซนด์ ดูน (Sand dune) ได้ จะไปอยู่ที่แซนด์ เบิร์ม (Sand berm) หน้าหาดเต็มที่  
เพราะกระแสคลื่นธรรมดาไม่มีทางจะเอาทรายกลับไปท่ีเดิม แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปที่เดิมเสมอ  
ก็แล้วแต่น้ําจะพาไป นั่นแหละเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขาที่เขาเกิดข้ึนมา 
ไม่ว่าใครทั้งส้ินที่มีที่ติดอยู่กับทะเลก็จะได้รับปัญหานี้ ทฤษฎีของนักวิชาการเขาบอกว่า 
ก็ปล่อยให้มันเป็นไป เมื่อสักครู่นี้ท่านกล่าวถึงแม้กระทั่งว่า ก็ให้ไปแล้วเวนคืน ให้ย้ายคนไป
อยู่ที่ใหม่ ก็เป็นแนวความคิดครับ แต่เรียนยืนยันว่าก็มีหลายแห่งรัฐประเทศที่เขาก็สร้างกัน 
แต่ว่าการสร้างในอดีตเทคโนโลยีหรือความรู้ในการสร้างก็จะเป็นแบบหนึ่ง ในปัจจุบันนี้ก็จะมี 
การสร้าง เราไม่ได้สร้างเป็นวอล (Wall) เป็นกําแพง เราสร้างเป็นเขื่อน เป็นเหมือนขั้นบันได
ซ่ึงทรายก็จะมาได้เหมือนเดิม เต่าก็จะมาได้ที่หน้าหาดทราย เอาล่ะ ผมก็เรียนให้ทราบถึง
แนวความคิด ๒ แนวความคิด แต่กลับไปท่ีเกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชน  
โดยกฎหมายนั้นก็ เรียนยืนยันว่า มีทั้ งมติ  ครม .  กฎหมายจัด ต้ังของกรมเขาทําไ ด้  



๖๒๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๐๕/๒ 
 
ถ้าใช้แนวความคิดนี้ก็อยากจะเรียนว่าก็ได้ครับ ก็ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงปัจจุบันจะประเมินอย่างเดียวว่าที่ไหนมีเหตุการณ์กัดเซาะ แต่ไม่ได้บอกว่า 
ให้ทําอะไร ถ้าจะมีคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้แล้วตัดสินใจว่าจะทําอย่างไร ถ้าพี่น้องประชาชน 
เขาเดือดร้อน ที่เขาหายไปแล้วจะเวนคืนถ้าจะมีแนวทางนี้ก็ได้ก็คือปล่อยให้กัดเซาะเข้ามา 
แต่ว่ารับรองว่ากัดเซาะแน่นอน เราจะใช้ทฤษฎีนั้นก็ต้องไปทํากฎหมาย แล้วก็ไปใช้วิธี 
เอาคนย้ายออกไป ไปหาที่ให้เขาใหม่ รัฐบาลจะหาเงินจากไหนให้เขาย้าย แต่จํานวนไม่น้อย 
ก็จะใช้วิธีนั้นก็ได้ แต่ว่าส่ิงที่ประชาชนเดือดร้อน แล้วเราทําให้ก็มีหลักวิชาการในการที่จะทํา 
ไม่ได้ทําส่งเดชนะครับ ในเรื่องของราคาท่านก็เอาราคามา ผมว่าถ้าทําให้คนเข้าใจง่าย ๆ  
การใช้งบประมาณของประเทศนี้ในการจะสร้างถนน สะพาน เขื่อน อะไรทั้งสิ้น ตึกต้องมี
ที่มาท่ีไปของแบบ ต้องมีราคา เป็นไปไม่ได้ที่จะไปทําเหมือนกับ ๓๐ ปีที่แล้ว ------------------- 
 
                - ๓๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๓๐๖/๑ 
 
ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองทํามาประมาณ ๓๐ กว่าปี ถ้าจะไปออกแบบเหมือนเมื่อก่อนนี้
คงไม่ใช่ เนื้องานเป็นเท่าไร ออกแบบเท่าไร อย่างไรก็คํานวณออกมาเป็นเงิน ราคาอะไร 
ราคาปัจจุบันก็ต้องว่ากันอย่างนั้น แน่ ๆ ถ้ามีการทุจริตคือประพฤติมิชอบ ไม่โปร่งใส 
แผ่นดินนี้ก็ต้องเอาคนไปลงโทษให้ได้ไม่ว่าใคร ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
รัฐมนตรี ข้าราชการ อธิบดี ทหาร ตํารวจ โดนมาแล้วทั้งนั้น ใครทําก็ให้โดนไป ประชาชน 
จะได้เข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่สร้างมาแล้วคือไปเหมาว่าโกง ไม่ได้ ผิดออกแบบ  
ผิดคนตรวจรับ ผิดการก่อสร้าง ผิดราคา โกง ก็ต้องว่าไปตามนั้น อย่าเหมารวมกันไปอย่างนั้น 
ผมเรียนยืนยันโดยสรุปก็คือว่าทฤษฎีมี ๒ ทฤษฎี ประชาชนเดือดร้อนแน่ จะแก้ก็ได้ ๒ วิธี 
สร้าง ท่านบอกสร้างไม่ได้ผมก็ไม่ว่า อยากจะให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เป็นคนฟัน ถ้าจะแก้โดยให้ประชาชนออกไปอย่างที่ว่า ระยะร่นนะครับ ร่นไปเถอะ อย่างไร 
ก็ต้องเข้าไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงระดับหนึ่ง เรียกว่าใช้มาตรการสีขาวก็จะร่นไปเท่าไรก็ได้ 
ประชาชนอยู่ก็เวนคืนแล้วก็ไปหาที่ใหม่ เวนคืนเพื่อให้น้ําทะเลกัดเซาะไปท่านก็ทําได้ ก็อยาก
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรับไป ผมไม่ได้ฟันว่าจะต้องดันทุรังสร้าง  
แต่ถ้าประชาชนเขาเดือดร้อนแล้วเขาร้องขอการเมืองก็ต้องตอบสนอง ท่านอยู่พื้นที่ในสภา
อันทรงเกียรติแห่งนี้ก็มีบางส่วนขอให้สร้าง ก็เป็นผู้แทนประชาชนเหมือนท่านนี่แหละครับ  
ก็ขอให้สร้าง ก็เรียนยืนยันว่าตามนั้น เรียนว่าถ้ามีที่ใดทุจริตมิชอบ ไม่ถูกต้อง ดําเนินการ
แน่นอน ทั้งกระทรวง ทั้งรัฐบาลคงไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้น ถ้าเป็นความต้องการของประชาชนว่าไป 
ถ้าจะแก้เปล่ียนแนวทางก็ว่ากันมา ตอนนี้มีความเดือดร้อนตั้งอย่างนี้ ถ้าท่านกรรมาธิการ 
จะพิจารณาประการใดก็ดําเนินการครับ ผมขอเรียนเชิญชี้แจงเท่านี้ 
   นายศุภชัย โพธิ์ สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เชิญ 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เชิญครับ 
  นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ กระผม นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม ผมได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ให้มาตอบชี้แจงประเด็นที่มีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้ซักถาม 



๖๒๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๓๐๖/๒ 
 
และมีข้อสงสัย และคําถามที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงคมนาคม ผมขออนุญาต 
อย่างนี้ว่าผมจะขอตอบประเด็นแรก ก็คือเรื่องของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ
แล้วขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ก็คือท่านเทพไท เสนพงศ์ ท่านได้ต้ังประเด็นคําถามว่า รัฐบาล
แล้วก็กระทรวงคมนาคมนั้นไม่ได้เอาใจใส่ในการที่จะดูแลปัญหาความเดือดร้อนของ 
พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าข้อเท็จจริงนั้น 
ในเรื่องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ภาคใต้ก็จะแบ่งประเด็นได้เป็น ๒ เรื่องด้วยกัน  
   เรื่องแรก ก็คือเป็นเรื่องของประเด็นการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ซ่ึงต้องกราบเรียนอย่างนี้ว่าทางกระทรวงคมนาคมซึ่งดําเนินการภายใต้ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้กําหนดไว้นั้นได้มีแนวทางในการ
ดําเนินการไว้แล้ว แต่ก่อนจะถึงเรื่องของโครงการทางหลวงพิเศษนั้นผมขอพูดในเรื่องของ
ประเด็นการบํารุงรักษาทางหลวง ทางหลวงในภาคใต้ที่เป็นทางหลวงของกรมทางหลวงนั้น 
มีทั้งสิ้น ๓ เส้นทาง คือทางหลวงหมายเลข ๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ และทางหลวง
หมายเลข ๔๒ จากข้อมูลสถิติก็ต้องกราบเรียนกับท่านประธานสภาไปสู่ท่านสมาชิก 
ที่ต้ังคําถามว่างบประมาณในการดูแล การซ่อมบํารุงในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไร ---------------  
 

- ๓๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๓๐๗/๑ 
 
จากสถิติต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ มีการตั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ จํานวน
งบประมาณ ๗,๐๕๕.๙๑ ล้านบาท และดูตามตารางก็จะเห็นเส้นกราฟว่างบประมาณที่ทาง
รัฐบาลได้ต้ังขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลบํารุงรักษาในการซ่อมให้ผิวทางของถนนของกรมทางหลวง 
ที่เป็นเส้นเลือดหลักในการเดินทางของพี่น้องประชาชนภาคใต้มีการเพิ่มงบประมาณขึ้นทุกปี 
ปีที่แล้วก็มีการตั้งงบประมาณถึง ๑๔,๐๕๙ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซ่ึงกําลัง
พิจารณากันอยู่นี้ก็ได้เพิ่มอีกเป็น ๑๖,๘๐๘ ล้านบาท ทั้งหมดนี้ ต้องเรียนว่าเป็นการ
ดําเนินการที่ทํา ข้ึนมาเพื่อที่จะใช้ ให้ ผิวถนนของพี่น้องประชาชนนั้นมีความเรียบ  
มีความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะใช้เป็นเส้นทางสัญจร ผมต้องเรียน
อย่างนี้ว่าจากสถิติการบํารุงรักษาทางหลวงของภาคใต้นั้นถ้าพิจารณาจากงบประมาณในการ
บํารุงรักษา เราสามารถแยกงบประมาณออกจาก ๓ สายทางเป็นดังนี้  
   สายทางที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๔ คือถนนเพชรเกษม เริ่มต้นจาก 
จังหวัดเพชรบุรีไปถึงจังหวัดสงขลา เป็นระยะทาง ๑,๑๘๓ กิโลเมตร ต้ังงบประมาณตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๙๐๑ ล้านบาท ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ที่เริ่มจาก 
จังหวัดชุมพรไปที่จังหวัดพัทลุง ต้ังงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๔ เป็นเงินจํานวน 
๙๗๔ ล้านบาท และทางหลวงหมายเลข ๔๒ ก็คือทางหลวงจากจังหวัดสงขลาถึง 
จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง ๒๖๒ กิโลเมตร ได้ต้ังงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๔ 
เป็นเงินจํานวน ๖๘๙ ล้านบาท ท้ังหมดนี้กรมทางหลวงได้ไปดําเนินการในการซ่อมบํารุง 
โดยใช้งบประมาณที่ได้กราบเรียนไป ซ่ึงเขามีการประเมินโดยการที่จะไปทดสอบสภาพถนน
หลังจากมีการบํารุงรักษา จากผลการทดสอบความเรียบนี้ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศจะอยู่ที่  
๘๗ เปอร์ เซ็นต์ แต่พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข ๔ สภาพดีกว่าเกณฑ์  
จากการทดสอบค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๓.๑ เปอร์เซน็ต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ก็สภาพดีกว่าเกณฑ์
จากการทดสอบค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๘๙.๕ เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ต้องกราบเรียนว่าอาจจะยังมีผิวทาง
บางช่วงที่อาจจะมีสภาพที่ไม่เรียบร้อย ซ่ึงสิ่งเหล่านี้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม
ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปดําเนินการให้ สําหรับงบประมาณ 
ในการซ่อมบํารุงทางหลวง ถ้าดูภาพรวมทั้งประเทศภาคใต้จะได้งบประมาณทั้งสิ้น  
๔,๕๑๙ ล้านบาท ในขณะที่ภาคเหนือได้งบประมาณในการซ่อมบํารุง ๓,๕๕๕ ล้านบาท  



๖๒๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๓๐๗/๒ 
 
ภาคกลางมีถนนมากก็ใช้งบประมาณ ๖,๗๕๐ ล้านบาท สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ 
๔ ,๗๑๕ ล้านบาท นี่ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลโดยการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องภาคใต้นะครับ และไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้อง 
ในพื้นที่ภาคใด ๆ เลย เรามีการดําเนินการในการที่จะบริหารงบประมาณ เพื่อที่จะดูแล 
ถนนต่าง ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
   สําหรับประเด็นที่ ๒ คือในเรื่องของการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ซ่ึงได้มีการซักถามว่าภาคใต้ทําไมจึงไม่มีการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ต้องกราบเรียนต่อท่านประธานสภาไปถึงสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าโครงการ 
ในการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือที่เรียกว่ามอเตอร์เวย์ (Motorway)  
 
               - ๓๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๐๘/๑ 
 
สําหรับภาคใต้ขณะนี้ก็มีโครงการอยู่ ๒ โครงการ โครงการแรกก็คือโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอํา เป็นระยะทางทั้งสิ้น ๑๐๙ กิโลเมตร เป็นมอเตอร์เวย์ 
(Motorway) ขนาด ๔ ช่องจราจร ใช้งบประมาณลงทุน จํานวน ๗๙,๐๐๖ ล้านบาท 
โดยประมาณ ซ่ึงทั้งหมดนี้สถานภาพปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พีพีพี (PPP) เห็นชอบรูปแบบการร่วมลงทุนเรียบร้อยแล้วมีการสํารวจที่ดิน 
และทรัพย์สินที่จะเวนคืนดําเนินการแล้วเสร็จแล้ว เส้นทางนี้จะเป็นโครงข่ายในการเดินทาง
เชื่อมระหว่างภาคกลางสู่ภาคใต้ แนวเส้นทางจะเชื่อมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซ่ึงกําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่ สําหรับปัญหาอุปสรรคขณะนี้  
ซ่ึงก็ไม่ ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคก็คืออยู่ ในขั้นตอนที่มีการศึกษาในเรื่องผลกระทบ 
ของสิ่งแวดล้อม จริง ๆ โครงการนี้มีการศึกษามาต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ ครั้งหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจาก
ติดปัญหาในเรื่องของการเวนคืน ขณะนี้ก็เลยต้องมีการทบทวนการจัดทํารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงขณะนี้กระทรวงคมนาคมก็ส่งเรื่องให้กับทางคณะกรรมการที่ศึกษาในเรื่อง
ประเมินผลส่ิงแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว นี่ก็เป็นเรื่องที่ เรียนต่อท่านประธานสภาไปถึง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติครับ  สําหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายท่ี ๒ ก็คือสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่เรียกว่าเอ็ม ๘๔ (M84) เส้นทางเส้นนี้
จะเป็นมอเตอร์เวย์ (Motorway) ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๗๑ กิโลเมตร เป็นการเชื่อมต่อ
ระหว่างหาดใหญ่กับด่านชายแดนสะเดาแห่งที่ ๒ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๖๒๐ ล้านบาท 
สถานะปัจจุบันก็คือออกแบบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว รายงานอีไอเอ (EIA) ได้รับความ
เห็นชอบจาก คชก. ซ่ึงอยู่ระหว่างรอการบรรจุในวาระของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ การศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนพีพีพี (PPP) ก็แล้วเสร็จแล้ว ซ่ึงสิ่งเหล่านี้
เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลโดยภายใต้การนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ไม่ได้ละเลยพี่น้องภาคใต้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่กราบเรียนให้ท่านประธานสภา 
ได้กรุณาแจ้งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่จากสภาพปัญหาทั้งหมดนี้ต้องเรียนว่า 
การก่อสร้างและการออกแบบในเรื่องโครงข่ายถนนในอดีตถึงปัจจุบัน กระทรวงคมนาคม 
ได้มีการมาศึกษาทบทวนก็เห็นว่ามีปัญหาในเรื่องของการที่สร้างแล้วไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อ
แล้วก็เป็นโครงข่ายที่จะทําให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้สมบูรณ์ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 



๖๒๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๐๘/๒ 
 
ก็ได้มีการมอบการบ้านให้กระทรวงคมนาคมไปดําเนินการในการที่จะศึกษาพัฒนา ในการที่
จะแก้ไขปัญหารูปแบบโครงข่ายถนนที่จะเป็นมอเตอร์เวย์ (Motorway) เชื่อมต่อทั้งประเทศ 
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้กรอบมาอยู่ ๕ เรื่องด้วยกัน  เรื่องที่ ๑ ถนนมอเตอร์เวย์ 
(Motorway) ที่จะทําต่อไปควรทําเป็นถนนแนวตรง เพื่อให้เกิดการสัญจรสะดวก ลดปัญหา
อุบัติเหตุ แล้วก็จะต้องเป็นถนนที่เป็นแนวราบในระดับเดียวกันนะครับ  ๒. ต้องเป็นถนนที่ 
ไม่ผ่านเข้าไปในชุมชน เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ํากับแนวถนนเดิม แล้วมีปัญหาในเรื่องของการที่
จะต้องไปเวนคืนแล้วทําให้พี่น้องประชาชนนั้นต้องมีการโยกย้ายถ่ินฐาน  ๓. การทําลักษณะนี้
จะต้องทําให้เกิดการพัฒนาความเจริญเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ก็คือการกระจายความเจริญ   
๔. จะเป็นการสร้างให้เกิดชุมชนเมืองใหม่  ๕. แยกการจราจรในเมืองออกจากการเดินทาง
ระหว่างเมืองให้ชัดเจน นั่นก็คือสิ่งที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ทางกระทรวงคมนาคม
ได้ศึกษา กระทรวงคมนาคมได้ไปดูแล้วนะครับว่าเรื่องมอเตอร์เวย์ (Motorway) ถ้าเราแยก
ศึกษาอย่างเดียวในเรื่องถนนก็ยังจะมีปัญหาต่อไปเพราะว่าในระบบโลจิสติกส์ (Logistics) 
ของเมืองไทยนั้น ทางบกน้ันไม่ใช่มีเฉพาะถนนอย่างเดียว แต่จะมีเรื่องรถไฟด้วยนะครับ 
 

 - ๓๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๐๙/๑ 
 
ซ่ึงเรื่องรถไฟนั้นขณะนี้ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีนโยบายชัดเจนในการที่จะใช้ 
ระบบรางนั้นเป็นระบบในการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าเป็นสินค้า รวมทั้ง 
เป็นจุดเชื่อมต่อ เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีภูมิประเทศที่ ต้ังอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลาง 
ของอาเซียน (ASEAN) ส่ิงเหล่านี้กระทรวงคมนาคมก็เลยได้ไปศึกษาที่จะแก้ปัญหา 
แบบบูรณาการ โดยการพัฒนาโครงข่ายร่วมกันระหว่างทางรถไฟกับทางหลวงพิเศษ 
ระหว่างเมือง ซ่ึงจากกรอบทั้งหมดต้องเรียนอย่างนี้ว่าจากการศึกษานั้นก็สามารถที่จะ
กําหนดกรอบแผนแม่บทเอ็มอาร์-แมป (MR-Map) มอเตอร์เวย์ (Motorway) กับรถไฟรางคู่ 
จากแผนภาพที่ท่านประธานได้เห็น ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็น จะเห็นว่าจากกรอบ
ที่เราศึกษา เราจะมีแนวทางที่จะต้องดําเนินการเพื่อที่จะสามารถเชื่อมการเดินทาง 
ในประเทศและระหว่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านเป็น ๗ เส้นทางด้วยกัน เส้นทางแรก
เรียกว่า เอ็น ๑ (N1) จะเริ่มจากจังหวดัเชียงรายไปถึงจังหวัดสงขลาเปน็ระยะทาง ๑,๖๖๐ กิโลเมตร  
เส้นทางที่ ๒ เรียกว่าเอ็น ๒ (N2) ก็จะเริ่มจากจังหวัดหนองคายวิ่งมาสู่แหลมฉบัง ซ่ึงเป็น
พื้นที่อีอีซี (EEC) เป็นระยะทาง ๔๙๐ กิโลเมตร  เส้นทางที่ ๓ จะเป็นเส้นทางที่เรียกว่า 
เอ็น ๓ (N3) จะเริ่มจากจังหวัดบึงกาฬวิ่งไปถึงจังหวัดสุรินทร์ตรงด่านช่องจอม เพื่อที่จะ
เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา เป็นระยะทาง ๔๗๐ กิโลเมตร ส่วนในแนวขวางก็จะเป็น 
การเริ่มต้นจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เส้นที่ ๑ ก็คือดับเบิลยู ๑ (W1) จะเริ่มจาก
จังหวัดตากไปยังจังหวัดนครพนม เป็นระยะทาง ๗๑๐ กิโลเมตร  เส้นที่ ๒ ดับเบิลยู ๒ (W2) 
จะเริ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นระยะทาง ๘๓๐ กิโลเมตร   
เส้นที่ ๓ ดับเบิลยู ๓ (W3) ก็จะเริ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีไปจังหวัดสระแก้ว เป็นระยะทาง 
๓๑๐ กิโลเมตร  เส้นที่ ๔ ก็จะเป็นเส้นทางที่วิ่งจากจังหวัดกาญจนบุรีไปจังหวัดตราด  
เป็นระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร  เส้นที่ ๕ จะเป็นเส้นที่มีความสําคัญเพราะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 
ซ่ึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นอกจากที่จะได้วางในเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกที่ เรียกว่าอีอี ซี (EEC) ขณะนี้ท่านได้ให้นโยบายให้ทางสํานักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วก็กระทรวงต่าง ๆ ไปพิจารณาในเรื่องการที่จะพัฒนา
ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยให้มีเขตเศรษฐกิจเหมือนที่พัฒนาทางภาคตะวันออกเป็น 
อีอีซี (EEC) ก็คือจะมีเขตเศรษฐกิจทางภาคเหนือ เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  



๖๓๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๐๙/๒ 
 
เขตเศรษฐกิจทางด้านตะวันตกของประเทศไทยและเขตเศรษฐกิจภาคใต้ เส้นที่ผมเรียนก็คือ
เส้นที่ ๕ นั้นก็คือเส้นที่เริ่มจากจังหวัดชุมพรไปจังหวัดระนอง เส้นนี้มีความสําคัญเพราะว่า 
ในอนาคตนั้นจะเป็นแลนด์บริดจ์ (Land bridge) เชื่อมรถไฟรางคู่ ซ่ึงจะมีการดําเนินการ
ศึกษาในเรื่องของการสร้างท่าเรือน้ําลึกจากฝ่ังอ่าวไทย แล้วก็ ฝ่ังอันดามันและจะมี 
แลนด์บริดจ์ (Land bridge) เชื่อมตรงนี้จะมีระยะทางทั้งหมด จากจังหวัดชุมพรถึง 
จังหวัดระนอง เป็นระยะทาง ๑๒๐ กิโลเมตร ส่วนเส้นสุดท้ายก็คือเส้นที่ ๖ ก็คือจาก 
จังหวัดภูเก็ตถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะทาง ๑๙๐ กิโลเมตร ทั้งหมดนี้จะเป็นโครงข่าย
ที่ได้มีการศึกษารูปแบบจากประเทศต่าง ๆ ในโลกที่เขาดําเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ในการสร้างโครงข่ายในเรื่องของมอเตอร์เวย์ (Motorway) แล้วก็เรื่องของรถไฟรางคู่  
ซ่ึงต้องไปด้วยกัน ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าตรงนี้นั้นเพื่อจะให้เกิดภาพให้เข้าใจ ผมขออนุญาต
ท่านประธานที่จะนําเสนอคลิป (Clip) แบบจําลองเอ็มอาร์-แมป (MR-Map) ให้กับ 
ท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับชมประมาณสัก ๓ นาทีครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 

 - ๓๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๓๑๐/๑ 
 
   นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  นั่นเป็นพรีเซนเทชัน 
(Presentation) ที่จะได้เห็นภาพรวมของเอ็มอาร์-แมป (MR-Map) ซ่ึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
ได้มีนโยบายที่จะดําเนินการ โดยในปี ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะได้มีการศึกษา
มาสเตอร์แพลน (Master plan) ของทั้งจากเส้นทางนี้โดยใช้เงินงบประมาณจากกองทุน
มอเตอร์เวย์ (Motorway) ส่ิงที่คิดว่าจะได้รับจากเรื่องนี้ก็คือคิดว่าในเรื่องด้านเศรษฐกิจ 
ก็คงจะมีการสร้างเมืองใหม่ข้ึนมา มีการกระจายความเจริญ เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่ง
สินค้า แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงแหล่งผลิตผลเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเข้าสู่ผู้บริโภค 
และตลาดต่างประเทศได้ ด้านสังคมมอเตอร์เวย์ (Motorway) ก็เป็นถนนที่ทราบอยู่แล้วว่า
จะสามารถที่จะลดอุบัติเหตุบนถนนที่ผ่านเข้าชุมชน เราจะแก้ปัญหาการเวนคืนที่ดิน 
ของประชาชน ลดปัญหาการแยกชุมชนหลายครั้ง ถ้าเกิดไปดําเนินการแยกโครงการระหว่าง
การสร้างรถไฟรางคู่กับมอเตอร์เวย์ (Motorway) ออกจากกัน นอกจากนั้นก็จะต้องมีการ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนแบบครบวงจรคือจะต้องสร้างชุมชนให้ สําหรับ
ด้านงบประมาณนั้นก็จะเป็นการลดการลงทุนของภาครัฐให้เหลือแค่เฉพาะค่าเวนคืนที่ดิน  
ในส่วนของการก่อสร้างและในส่วนของการที่จะบริหารนั้นก็คงเปิดโอกาสให้เอกชน  
ทั้งในประเทศ แล้วก็ต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุน นั่นก็คงเป็นเรื่องของโครงข่ายในเรื่องถนน 
แล้วก็รถไฟรางคู่ที่ขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปสู่ท่านสมาชิกว่ารัฐบาลได้มอบให้ 
กระทรวงคมนาคมดําเนินการอย่างไรบ้าง  
 

 - ๓๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๓๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๑๑/๑ 
 
   ถัดมาก็ต้องเรียนว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านที่ ๒ ที่ได้สอบถามในเรื่อง
ของเมื่อดําเนินการในการพัฒนาถนนหนทางแล้ว ในเรื่องของการที่จะสร้างมาตรฐานในเรื่อง
ความปลอดภัยนั้น ทางกระทรวงคมนาคมนั้นดําเนินการอย่างไร ต้องกราบเรียนอย่างนี้ว่า
เรื่องนี้จากสถิติของดับบลิวเอชโอ (WHO) ก็คือเวิลด์ เฮลท์ ออร์แกไนซ์เซชัน (World Health 
Organization) ประเทศไทย ปีนี้เราอยู่อันดับ ๙ ของโลก ซ่ึงเป็นสถิติที่ดีข้ึนกว่าอดีต เมื่อก่อน
เราอยู่อันดับท่ี ๒ แต่ว่าเป็นสถิติที่ไม่รับเลย เพราะว่าเกิดการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชน 
อยู่ในอัตราท่ีสูงมาก ปี ๒๕๖๑ นั้นเรามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
จํานวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าคน ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนก็คือทุก ๑๐๐,๐๐๐ คน จะมีอัตรา
การเสียชีวิต ๒๙.๙ คน ส่ิงเหล่านี้เกิดข้ึนจากอะไร ก็เกิดข้ึนจากสิ่งที่เวลาเราไปก่อสร้างถนน
ในอดีตเราได้ออกรูปแบบถนนภายใต้งบประมาณที่จํากัด ซ่ึงก็ส่งผลให้ถนนบางแห่งที่เป็น  
๔ ช่องจราจรไม่มีเกาะกลางถนน หรือมีเกาะกลางถนนก็จะเป็นเกาะกลางถนนที่ไม่ได้มี 
ในเรื่องความปลอดภัยที่สามารถที่จะป้องกันความเสียหายที่เกิดข้ึนจากอุบัติเหตุได้ จากภาพ
ที่แสดงให้เห็นนี่ก็คือรูปแบบของการชนประสานงาเนื่องจากการแซงข้ามเลน (Lane)  
รูปถัดมาก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือมีการแซงข้ามเลน (Lane) เพราะว่าถนนนั้นไม่มีการ 
แบ่งกั้นเหมือนมอเตอร์เวย์ (Motorway) ที่จะทําเกาะกลางถนน ถัดมาผมก็คิดว่าส่ิงที่
ดําเนินการเหล่านี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้รับนโยบายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
ไปดําเนินการในการที่ จะคิดรูปแบบที่จะสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับ 
พี่ น้ องประชาชน  ส่ิ งที่ ดํ า เนิ นการก็ คื อ ไ ด้มี การร่ วมกั นกั บ  ขออนุญาตเอ่ ยนาม  
ก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงท่านได้มีการศึกษารูปแบบในเรื่องของการที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประเทศไทย 
กระทรวงคมนาคมจึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้วก็สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ก็สามารถที่จะพบว่ายางพารามีความเหมาะสมในการนํามาผลิตอุปกรณ์เพื่อ
อํานวยความปลอดภัยบนท้องถนนที่จะไม่ให้มีการที่รถที่วิ่งความเร็วไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร 
จะชนแล้วทําให้แบริเออร์ (Barrier) เกิดการแตกทลายแล้วก็วิ่งข้ามถนนมาชนกัน ซ่ึงผมจะ
ขออนุญาตท่านประธานฉายคลิปวิดีโอ (Clip video) ให้ดูว่าส่ิงเหล่านี้ทางกระทรวงคมนาคม 



๖๓๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๑๑/๒ 
 
ได้มีการทดสอบว่าส่ิงที่เป็นสมมุติฐานที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็ทางสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการคิดค้นมาผลการทดสอบจะเป็น
อย่างไร 
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  ภาพแรก 
ที่เห็นจะเป็นแบริเออร์ (Barrier) แบบเดิม เมื่อรถชนแล้วจะชนแบริเออร์ (Barrier) แตก  
แล้วก็ข้าม ส่วนภาพที่ ๒ ซ่ึงเป็นการนําผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ผมได้กราบเรียนต่อท่านประธานสภา 
มาครอบ ก็จะเห็นว่ายางพาราเมื่อมาสร้างเป็นกันชน แล้วก็ครอบบนแบริเออร์ (Barrier) 
สามารถที่จะรับแรงรถที่วิ่งมาก็ชนแล้วไม่ทําให้แบริเออร์ (Barrier) แตก แล้วก็ข้ามไปประสานงาได้ 
ถัดมาในการดําเนินการเราทดสอบในประเทศไทยเป็นการทดสอบประมาณ ๒๐ กว่าครั้ง  
จนมั่นใจก็เลยได้ส่งไปทดสอบที่ประเทศเกาหลีใต้ในสถาบันเคตริ (KATRI) รูปที่เห็นคือ 
รถที่ทดสอบจะวิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร หลังจากชนแล้วก็จะมีการ
เปลี่ยนทิศทางเล็กน้อยแต่ไม่ทําให้รถสามารถที่จะกระแทกให้แบริเออร์ (Barrier) แตกได้ 
เพราะว่ายางพาราที่คิดค้นขึ้นมาสามารถที่จะรับแรงในการปะทะรถได้ ส่ิงเหล่านี้เองก็ทําให้
ทางกระทรวงคมนาคมได้คิดในเรื่องของการที่จะดําเนินการในการที่จะนําแผ่นยางพารา
ธรรมชาติมาสร้างเป็นอุปกรณ์กันชนเพื่อครอบกับแบริเออร์ (Barrier) คอนกรีต -------------------   
 

 - ๓๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๑๒/๑ 
 
ซ่ึงตรงนี้ต้องกราบเรียนว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อ ๒ สัปดาห์ที่แล้ว ทางกระทรวงคมนาคมได้ 
ลงนามเอ็มโอยู (MOU) กับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นประธาน ในการที่จะร่วมกันเพื่อที่จะทําในเรื่องเอ็มโอยู 
(MOU) ในการที่จะนํายางพารามาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ในด้านความปลอดภัยในทางถนน  
ซ่ึงจะทําให้เกิดการยกระดับให้เกษตรกรได้ ซ่ึงก็ต้องเรียนว่าหลังจากลงนามกันแล้วก็ต้อง 
เรียนว่าส่ิงที่จะเกิดข้ึนก็คืออะไรครับ ตามแผนของกระทรวงคมนาคมนั้นเราจะดําเนินการ 
ในเรื่องของการที่จะสร้างเกาะกลางถนนโดยใช้แบริเออร์ (Barrier) คอนกรีตครอบด้วย 
แผ่นยางพาราที่เรียกว่ารับเบอร์ เฟนเดอร์ (Rubber fender) ในพื้นที่ที่เป็นถนน ๔ เลน 
(Lane) ข้ึนไป และยังไม่มีเกาะกลางถนน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒,๐๐๐ กิโลเมตรโดยประมาณ 
ส่ิงเหล่านี้ทางกระทรวงคมนาคมได้มอบให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไปจัดทําแผน 
ซ่ึงจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี โดยเริ่มจากปีนี้ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕  
คําถามว่าทําไมจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จใน ๓ ปี ๑. ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้กับชีวิตของพี่น้องประชาชนที่เดินทางบนถนน  ๒. ก็คือ
ผลิตภัณฑ์ของยางพาราที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษามาก็จะมีอายุการใช้งาน 
ได้ประมาณ ๓ ปี ครบ ๓ ปีแล้วถามว่าจะเอารับเบอร์ เฟนเดอร์ (Rubber fender)  
หรือยางพาราไปทําอะไร ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้คิดต่อ ซ่ึงก็เป็น
นวัตกรรมที่ต่างประเทศเขาทํากัน ก็คือเอาไปทําไบโอดีเซลต่อ ตรงนี้ต้องเรียนครับ เป้าหมาย
ที่เราดําเนินการใน ๓ ปี ก็จะต้องใช้เงินประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๖๒๓ ล้านบาทโดยประมาณ  
แต่ส่ิงสําคัญก็คือว่าต้องสามารถที่จะนํายางพาราของพี่น้องประชาชนมาใช้ในการผลิต 
จํานวนทั้งส้ิน ๑,๐๐๗,๙๕๑ กิโลเมตร ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะรับในเรื่องของปริมาณ
ยางพาราที่ล้นตลาดอยู่ ใน ๓ ปี จํานวนยางพาราที่ต้องใช้จํานวน ๑ ล้านตันนั้น เป็นไปตาม 
คําประกาศของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ประกาศเมื่อปี ๒๕๖๒ ที่ต้องการที่จะให้มีการสร้าง
ตลาดรองรับน้ํายางพาราของพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อให้เกิด
ความสมดุลในเรื่องของการผลิตและความต้องการของตลาด แล้วจะทําให้ราคานั้น 
มีเสถียรภาพ ซ่ึงหลังจากที่มีการเซ็นเอ็มโอยู (MOU) ก็ต้องเรียนว่าราคายางพาราของ 
พี่น้องประชาชนก็มีการขยับตัวสูงขึ้น โครงการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีก็เห็นว่าในปี ๒๕๖๔  



๖๓๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๑๒/๒ 
 
ที่จะถึงนี้เราไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ท่านก็ได้กรุณาที่จะอนุมัติงบประมาณในส่วนที่เป็น 
งบฟื้นฟูที่เราได้มีการพิจารณาในเรื่องของการกู้เงินมาดําเนินการทดแทนในปี ๒๕๖๔ ก็เป็นเรื่องที่
กราบเรียนให้ท่านประธานสภาและพี่น้องประชาชน รวมทั้งท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนเท่านี้ครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านรัฐมนตรีครับ ท่านเทพไทมีอะไรหรือครับ 
   นายเทพไท เสนพงศ์ (นครศรีธรรมราช)  :  นิดเดียวครับท่านประธาน  
เพื่อความเข้าใจตรงกัน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  เชิญครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ์ (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานที่เคารพ กระผม 
เทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  
ต่อการตอบคําถามของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซ่ึงผมก็ต้องขอขอบคุณที่ท่าน
ได้ตอบคําถาม พร้อมด้วยขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ตอบคําถามด้วย คือผมไม่ได้ติดใจ
เรื่องงบซ่อมในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ที่ท่านชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ กราฟก็ค่อนข้างจะสูง แต่ว่าที่ผม
อภิปรายก็คือว่าผมเรียกร้องความเป็นธรรมในปี ๒๕๔๔ ถึงปี ๒๕๖๐ ซ่ึงจํานวน ๑๖ ปี  
ที่ท่านประธานก็เห็นกราฟเมื่อสักครู่ก็อยู่ในแนวราบตลอด เพิ่งมากระดกในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ แต่ว่าในส่วนของมอเตอร์เวย์ (Motorway) ที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจง 
ก็คือว่าที่มีมอเตอร์เวย์ (Motorway) ภาคใต้กําลังคิดที่จะทําอยู่ คือนครปฐม-เพชรบุรี 
๗๙,๐๐๐ ล้านบาท ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๑๓/๑ 
 
 
 
 
 



๖๓๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๑๓/๑ 
 
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหาดใหญ่ มาเลเซีย ๗๑ กิโลเมตร ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ปัญหาอยู่ตรงนี้
ท่านรัฐมนตรีครับ ที่อยากจะให้ทําก็คือว่าปัญหาภาคใต้ก็คือเวลาลงภาคใต้แล้วถนนมีปัญหา
ช่วงวังมะนาวไปถึงแยกปฐมพร คือมีเส้นทางเดียว คือถ้าเร่งทําตรงนี้จะแก้ปัญหาเส้นทาง
เลือกไปยังภาคใต้ได้ เพราะฉะนั้นก็ฝากว่าอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีกลับไปพิจารณา แล้วก็
ทบทวนและดําเนินการ ผมอยากเห็นโครงการนี้บรรจุในงบประมาณปีหน้า และอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ฝากเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการย้ายสถานีรถไฟที่นครศรีธรรมราช สถานที่พร้อมแล้วที่บ้านวังวัว 
แล้วก็ใช้งบไม่เยอะนะครับ เรื่องนี้คิดมาประมาณ ๕๐ ปีแล้ว ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่าง ฝากให้
ท่านได้ส่ังการไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ท่านสมาชิกครับ 
ก่อนที่ท่านภาคภูมิ บูลย์ประมุข จะอภิปรายต่อ ผมขอแจ้งล่วงหน้า ๔ ท่าน คือท่านศิรสิทธิ์ 
เลิศด้วยลาภ  ท่านกรวีร์ ปริศนานันทกุล  ท่านวิโรจน์ ลักขณาอดิศร  ท่านอิสสระ สมชัย  
เชิญท่านภาคภูมิครับ  
  นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข (ตาก)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก จากคําแถลงของ 
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ท่านได้กล่าวถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งด้วยกัน  
ซ่ึงหนึ่งในนั้นต้องขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ได้เอ่ยถึงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดตาก ซ่ึงที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงให้เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสะพานไทยมิตรภาพ-เมียนมา แห่งที่ ๒ ซ่ึงทั้ง 
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ไปตรวจราชการและทําการเปิด
ที่ผ่านมา ถนนเส้นทางระหว่างจังหวัดตากมาอําเภอแม่สอดตอนนี้ ๔ เลน (Lane) ถึงแล้ว 
ความปลอดภัยก็สูงขึ้น สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ทํางานอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้
จัดสรรงบประมาณพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ 
ซ่ึงเปิดใช้แล้ว การก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ซ่ึงได้จัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง  



๖๓๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๑๓/๒ 
 
มาเป็นเวลา ๕ ปี ๓๖๘ ล้านบาท ในปีนี้ปี ๒๕๖๔ ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ ๖๐ ล้านบาท 
ซ่ึงช่วงแรก ๆ ก็อาจจะเกิดความล่าช้าเนื่องจากติดขัดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องการเวนคืน
ที่ดิน ความตกลงของชาวบ้านในบริเวณนั้น แต่ปัจจุบันนี้ทั้งกรมท่าอากาศยานและท่าอากาศยาน
นานาชาติแม่สอดก็ได้เร่งรัดการทํางานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสัญญาให้ผู้รับจ้าง 
และปัจจุบันมีการเร่งทํางานทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
ซ่ึงเป้าหมายหากมีการขยายรันเวย์ (Runway) เสร็จจากเดิม ๑.๕ กิโลเมตร เป็น ๒.๑ กิโลเมตร 
ก็คือขยายไปอีก ๖๐๐ เมตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก็จะทําให้ 
สามารถรองรับเครื่องบินต่าง ๆ ได้มากขึ้น ในปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดรองรับ 
เครื่องบินได้แค่เครื่องบินใบพัดอยู่ประมาณ ๗๐ กว่าที่นั่ง ซ่ึงทําให้มีค่าโดยสารแพงมาก
เพราะผูกขาดกับบริษัทเดียว ซ่ึงถ้าหากมีการทําเสร็จโดยเร็วก็สามารถทําให้เครื่องบินขนาด
โบอิง ๗๓๗ (Boeing 737) ประมาณ ๑๕๐ ที่นั่งสามารถลงได้ทําให้ต้นทุนถูก มีการแข่งขัน
สูงขึ้น ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์ อีกทั้งในอนาคตในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
ไม่เกิน ๕ ปีนี้จะมีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัยจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่ามาทํา
ธุรกิจออนไลน์ (Online) ในบริเวณตะเข็บชายแดนระหว่างไทย-พม่า โดยการคาดการณ์
เพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งพม่ามีการสร้างเมืองใหม่เป็นจํานวนมาก แล้วก็ลงทุนกันหลายแสนล้านบาท 
ซ่ึงคาดการณ์ว่าอีก ๕ ปีข้างหน้าจะมีคนจีนมาอาศัยอยู่บริเวณนี้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน  
ซ่ึงถ้าหากว่าเรามีการรองรับ ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็จะให้ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก มีความเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด ---------------------  
 

- ๓๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๓๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๑๔/๑ 
 
ทั้งนี้ก็อยากจะให้รัฐบาลทําเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องอื่น ๆ ด้วย อย่างเช่น การให้สิทธิพิเศษ 
ต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุน หรือการยกเว้นภาษี หรืออํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้นักลงทุน ก็จะทําให้นักลงทุนที่มาลงทุนในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
  อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงที่ผ่านมามี อปท. ทั้งหมด ๗,๘๕๒ แห่ง ได้รับงบประมาณ
จากท้องถิ่น ในปีนี้มีการจัดสรรแบบ ๒ รูปแบบ รูปแบบหนึ่งก็คือรับงบประมาณจาก 
สํานักงบประมาณโดยตรง มีกรุงเทพมหานคร พัทยา อบจ. ปีนี้ก็มีน้องใหม่คือเทศบาลนคร 
กับเทศบาลเมือง องค์กรเหล่านี้ไม่ค่อยห่วง เพราะว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ 
แล้วก็มีศักยภาพในการช่วยเหลือตัวเองได้ และมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง  
  แต่อีกส่วนหนึ่งคือการจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น มีทั้งหมด ๗,๕๖๐ แห่ง เป็นเทศบาลตําบลกับ อบต. ส่วนนี้ที่ผ่านมาค่อนข้าง 
จะมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณพอสมควร  ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ จัดสรร 
ลงไปแล้วไม่เพียงพอต่อความต้องการของ อปท. หรือว่าเป็นการจัดสรรที่ไม่ตรงตาม 
ความต้องการ บางครั้ง อปท. ขอมาอย่างหนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้ 
อีกอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมางบประมาณของปี ๒๕๖๓ มีการจัดสรรอาคารเรียน 
ไปให้ท้องถิ่นในจังหวัดตาก ท้องถิ่นต้องคืนนะครับ เพราะงบประมาณจากที่ขอไป ๒ ชั้น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใจดีให้ ๓ ชั้น สถานที่ก็ไม่เพียงพอ เขาต้องคืนงบ พอคืนงบปุ๊บ 
คนที่เสียประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และนักเรียนก็ขาดอาคารเรียนไปอีก ๑ ปี 
อยากจะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาจุดนี้ แล้วก็จัดสรรงบประมาณให้ตรง
ตามความต้องการด้วยนะครับ 
  อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องอุดหนุนงบบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ท้องถิ่นต่าง ๆ  
ท่านจะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน 
เป็นอย่างมาก เพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของท้องถิ่น เขาจะรู้ปัญหาว่าจะแก้ไขภัยต่าง ๆ  
ว่าเป็นภัยแล้งหรืออุทกภัยต่าง ๆ แล้วเขาสามารถแก้ไขได้รวดเร็ว ตรงตามจุด ประหยัด 
งบประมาณ ปีที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบจาก 
ทสปช. มาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็หลาย ๆ ท้องถิ่นได้รับงบประมาณแล้ว แต่หลาย ๆ ท้องถิ่น 



๖๓๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๑๔/๒ 
 
ที่จัดสรรขอไปก็ยังไม่ได้รับงบประมาณจากส่วนนี้ อยากจะให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพยายามเร่งรัดจัดสรรงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนที่เกิดปัญหาภัยแล้งด้วย  
เป็นบางแห่งที่ยังมีภัยแล้งอยู่ 
  โดยสรุปภาพรวมของงบประมาณฉบับนี้ผมก็เห็นว่าสามารถขับเคล่ือน 
ประเทศไทยไปได้อย่างต่อเนื่องจากการฟังคําแถลงของท่านนายกรัฐมนตรี และการชี้แจง
จากรัฐมนตรีต่าง ๆ ก็เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้เป็นฉบับท่ีสามารถขับเคล่ือนประเทศไทยให้ก้าวหน้า ผมคนหนึ่ง 
ขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญติัฉบับนี้อย่างเต็มที่ครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ครับ 
  นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอปากช่อง 
พรรคเพื่อไทย ผมต้องขอกราบขอบพระคุณ ที่ให้ผมได้มีโอกาสเข้ามายังสัปปายะสภาสถาน 
ที่ก่อสร้างด้วยเนื้อที่ ๑๒๓ ไร่ ๑ งาน มีห้องประชุมสุริยันและจันทรา ท่านประธานที่เคารพ
ผมเดินกับท่าน ส.ส. วัน อยู่บํารุง หลงอยู่เป็นประจํา มันกว้างมาก ผมอดคิดไม่ได้ว่า 
สภาแห่งนี้ พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเสียภาษีมาใช้ในการก่อสร้าง ผมหวังเหลือเกินว่า
สภาแห่งนี้จะใช้ในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างสมประโยชน์  
  ท่านประธานครับ ผมอ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ หน้า ๒ ข้อ ๒ บรรทัดที่ ๗ นโยบายร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -------------------------------------------- 
 
                      - ๓๑๕/๑ 
 
 
 



๖๔๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ        ชญาภา ๓๑๕/๑ 
 
ซ่ึงรัฐบาลนั้นคํานึงถึงการดําเนินการภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เน้นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผมอ่านแล้วเหมือนกับว่า 
โน่น นี่ นั่น ดูสวยหรูเหลือเกินครับ แต่ผมคิดว่านโยบายที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน 
คนทั้งประเทศแต่อย่างใด ผมยกตัวอย่างคนไทยทั้งประเทศเขายากลําบากอย่างไร 
ยกตัวอย่างชาวอําเภอปากช่อง พี่น้องชาวอําเภอปากช่องนั้นส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  
หาอยู่หากินลําบากเหลือเกิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกตํ่า 
ต้นทุนการผลิตก็สูง ยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นม้าที่เลี้ยงอยู่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามา ตายเป็นเบือ  
มีศัตรูพืชใบด่างมันสําปะหลัง หนอนกระทู้กัดกินต้นข้าวโพดยืนต้นตาย ท่านประธานครับ 
ตอนนี้ค่าเยียวยาชดเชยก็ยังได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จากนั้นได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus 2019) อีก สลบเหมือดเลยครับ  
พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนแสนสาหัส ท่านประธานครับ ถึงวันนี้ผมเข้าใจดีว่า 
พี่น้องประชาชนนั้นเขาผูกคอตายเป็นรายวัน เท่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เพราะเขาลําบากครับ  
ปัจจัยสําคัญที่สุดในการประกอบอาชีพเกษตรกรนั้น คือที่ดินทํากิน ณ วันนี้พี่น้องคนไทย 
ทั้งประเทศเป็นเกษตรกรเสียส่วนใหญ่ พี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน
ชาวบ้านฝายมอญ ตําบลหนองสาหร่าย พี่น้องประชาชนชาวบ้านทุ่งข้าวฟ่าง คลองหินลับ 
ตําบลวังไทร และยังมีชาวตําบลจันทึก ชาวตําบลคลองม่วงและอีกหลายตําบล ไม่มีที่ทํากิน 
ต้องอาศัยท่ีทหารทํากิน วันดีคืนดีทหารก็มาไล่ออกจากพื้นที่ ที่ผ่านมาผมยกตัวอย่าง 
พี่น้องชาวบ้านฝายมอญ ตําบลหนองสาหร่ายนั้น เขาได้รับหนังสือกรมการทหารบกให้ออก
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม เขาเป็นคนไทย ไม่ใช่พม่าจะให้เขาออกไปไหน เขาก็ทํากินมาตั้งนมนาน 
บัดนี้ต้องขอบกราบขอบพระคุณท่าน ส.ส. ประเสริฐ จันทรรวงทอง ท่านเป็นกรรมาธิการการทหาร 
ได้นําเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตําบลหนองสาหร่าย เข้าสู่ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการการทหาร ท่านประธานครับ ยุติโดยไม่ต้องออกไปจากพื้นที่ให้อยู่ไปก่อน
จนกว่าจะมีการพิจารณาใหม่ ท่านประธานครับ ผมไม่เข้าใจว่าทําไมทหารนั้นไม่คืนพื้นที่
ให้กับกรมธนารักษ์หรือราชพัสดุทั้งประเทศจะได้เก็บรายได้ เก็บรายได้ให้พัฒนาประเทศได้ 
ท่านประธานครับ งบประมาณขอให้มาดูที่กระทรวงการคลังจาก ๒๖๘,๗๑๘ ล้านบาท  



๖๔๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ        ชญาภา ๓๑๕/๒ 
 
ก็จะได้เพิ่มข้ึนกว่านี้ ท่านประธานครับ ผมมองดูแล้วเกิดความเหลื่อมล้ํา ไม่เกิดความเสมอภาค 
ในพื้นที่ของผม และผมเชื่อว่าทั้งประเทศ ของทหารนั้นได้มีการจัดขายให้กับข้าราชการ  
ได้มีโครงการจัดทําโครงการบ้านธนารักษ์สําหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก ตลอดทั้ง
หน่วยงานข้าราชการอื่นด้วยครับ โดยกรมพลาธิการทหารบกบนพื้นที่ราชพัสดุ แบ่งเลข
ทะเบียน นม. ๒๕๓๙ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตรงนี้เป็น 
ที่ทําเลดี ใจกลางเมืองปากช่อง มีเนื้อที่ที่จัดทําโครงการนั้น ๑๖๕ ไร่ ๘๖ ตารางวา จัดเป็น 
ยูนิต (Unit) ๓๕๓ ยูนิต (Unit) ท่านประธานครับ จัดให้ข้าราชการอยู่ โดยส่วนตัวนั้น 
ผมไม่ได้คัดค้านหรือตําหนิขัดขวางแต่อย่างใดครับ -------------------------------------------------  
 
                               - ๓๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๑๖/๑ 
 
ข้าราชการคือข้าของแผ่นดิน ทํางานเพื่อประเทศชาติ ทํางานเพื่อประชาชน มีบ้านสัก ๑ หลัง  
ผมเห็นด้วยครับ ไม่ได้ขัดขืน ไม่ได้ไม่เห็นด้วย แต่เพียงว่าอยากจะให้ทหารคืนพื้นที่ให้กับ
กรมธนารักษ์ ให้กรมธนารักษ์นั้นจัดเก็บ และจัดแบ่งให้กับพี่น้องที่ยากจน ตาสีตาสา ยายมียายมา 
ได้มีที่ทํากินของที่ทหารเพื่อนําเงินมาเข้ากับกระทรวงการคลังเพื่อใช้พัฒนาประเทศต่อไป 
ท่านประธานครับ เป็นรายได้ที่มหาศาลถ้าจัดเก็บทั้งประเทศ ผมเชื่อว่าทั้งประเทศนั้น 
มีที่พี่น้องประชาชนทํากินในที่ทหารมากมาย ท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้ผมดีใจมากท่าน 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านเป็นคนโคราช ท่านมักจะเดินส่งมินิฮาร์ต
(Mini heart) บอกความรักต่อพี่น้องประชาชนชาวโคราชบ้านผม ช่วยแก้ไขเรื่องนี้เถอะครับ 
ผมฝากนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ทหารของบ้านทรัพย์หินแก้ว ตําบลจันทึก เป็นหมู่บ้านใหญ่ 
ประชาชนเขาอยู่ต้ังแต่นมนาน ผู้ใหญ่บ้านอยู่ต้ังแต่หนุ่มจนแก่ เป็นที่ทหาร ไม่มีปัญหา 
เรื่องขับไล่ แต่ทหารไม่ยอมให้ใช้ไฟฟ้าในที่ที่พี่น้องประชาชนหาอยู่หากินด้วยความยากลําบาก 
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครับ ท่านได้ยินไหมท่านครับ ขอให้
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจันทึกด้วยนะครับ ผมฝากไว้ตรงนี้ อีกปัญหาหนึ่งที่ผมเห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ตอบโจทย์ 
กับความยากจนของคนทั้งประเทศนั้น ยกตัวอย่างเช่นนี้อีกตัวอย่างหนึ่ง ประชาชนริมอ่างคลองไผ่ 
อยู่มาหลายชั่วอายุคน อยู่ ๆ มีหมายศาลมาแปะว่าต้องให้ออกภายใน ๓๐ วัน จะให้เขาไปอยู่
ที่ไหน เขาอยู่ต้ังแต่ปู่ย่าตาทวด ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณ์ ขออภัยท่ีเอ่ยนาม ถือว่าไม่เป็นไรนะครับ ท่านประธานกันตวรรณ 
ท่านนําเรื่องเข้าสู่กรรมาธิการแล้วหารือ ผลปรากฏว่าให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ชลประทาน 
ให้อยู่ ต่อก่อนและจะจัดสรรที่ ดินให้ทํากินต่อไป ผมขออนุญาตมาดูงบประมาณของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมขอเทียบปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ จะได้เข้าใจง่าย ปี ๒๕๖๓ นั้น 
๑๐๘,๐๗๔.๒ ล้านบาท ส่วนปี ๒๕๖๔ นั้น ๑๑๒,๘๗๙ ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เข้าใจ
ง่าย ๆ ๔ เปอร์เซ็นต์กว่า ๆ ถือว่าน้อยเกินไปครับท่านประธาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น 
ถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่ จําเป็นต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกร เพราะประเทศเรา 
เป็นอาชีพเกษตรกรมาก ควรจะเพิ่มสัก ๔๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์ จัดที่ทํากินให้กับพี่น้องประชาชน  
ที่อาศัยอยู่ริมอ่างที่ชลประทาน และหาอาชีพที่ให้เขา ท่านประธานครับ ผมขอแสดง 



๖๔๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๑๖/๒ 
 
ความคิดเห็นกับงบประมาณกระทรวงกลาโหมสักนิดหนึ่ง นับต้ังแต่ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ 
๒๓๑,๗๔๕ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔  ๒๒,๔๖๓ ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลด ๓๖ เปอร์เซ็นต์ 
ลดไหม ลดครับ แต่ลดน้อยเกินไป พี่น้องตําบลจันทึก ตําบลวังไทร ตําบลคลองม่วง ตําบลขนงพระ 
และตําบลหนองสาหร่าย ตลอดทั้งทุกตําบลในเขตอําเภอปากช่อง และทั้งประเทศ เขาไม่อยากได้ 
อาวุธยุทโธปกรณ์เขาอยากได้ที่ทํากิน อยากมีชีวิตที่ดีข้ึน ผมจึงเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไม่ได้ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศ ผมเห็นว่าขอให้รัฐบาล
พิจารณาใหม่เพื่อความรอบคอบมากกว่านี้ ขอบคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ได้รับการประสานจากทางวิป (Whip) ว่าขอสลับ ท่านสุชาติ อุสาหะ อภิปรายก่อน 
กับท่านกรวีร์ เชญิท่านสุชาติครับ 
   นายสุชาติ อุสาหะ (เพชรบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
ผม นายสุชาติ อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ  
ผมขออภิปรายงบประมาณประจําปี ๒๕๖๔ จํานวน ๓.๓ ล้านล้านบาท ------------------------ 
 
                - ๓๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๑๗/๑ 
 
ได้จัดทําข้ึนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การพัฒนาประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่งคั่ง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี ข้ึน และเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง ควบคู่ ไปกับ 
การเสริมสร้างรายได้ของประชาชน เพื่อกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึงทั้งประเทศ ซ่ึงผมเห็นด้วยและสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จากจํานวนงบประมาณที่ต้ังไว้ ๓.๓ ล้านล้านบาท ผมสนใจ
ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงตั้งไว้จํานวน ๔๐๒,๓๑๐ ล้านบาท  
คิดเป็น ๑๒.๒ เปอร์เซ็นต์  
  ในหัวข้อ ๒.๑๐ แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ ๕ ,๗๙๐ ล้านบาท สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในแต่ละภาคให้รองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสามารถขับเคล่ือนและประเมินผลการพัฒนาได้ตามเป้าหมาย
โดยให้ความเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ภาคตะวันตก  
หรือซี ดับบลิวอี ซี (CWEC) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดในกลุ่มตะวันตก  ประกอบด้วย  
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบรุี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผมได้อภิปรายในสภาแห่งนี้ ในการเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ในการเชื่อมโครงการทางหลวง  
แผ่นดินหมายเลข ๔ เพชรเกษม บริเวณสามแยกวังมะนาวเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๕๑๐ เป็นสี่แยกวังมะนาว  เพื่อเปิดการจราจรสู่ก ลุ่มจังหวัดตะวันตก  
และเชื่อมโยงเป็นแนวใหม่สู่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยทางด้านทิศเหนือผ่านจังหวัดราชบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีไปบรรจบกับทางหลวงมอเตอร์เวย์ (Motorway) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี 
ส่วนทางด้านทิศใต้ ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๑๐ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
ก่อสร้างเสร็จส้ินแล้ว สามารถเปิดแนวใหม่คู่ขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔  
ถนนเพชรเกษมเดิม ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงแนวใหม่ลงไปสิ้นสุดได้ที่ 
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงขณะนี้ก็มีแนว มีแบบเรียบร้อยแล้ว จะเป็น
ประโยชน์กับกลุ่มจังหวัดฝ่ังตะวันตกเป็นอย่างมาก และเป็นการสนับสนุนพื้นที่ระเบียง 
 



๖๔๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๑๗/๒ 
 
เศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ภาคตะวันตก ผมต้องฝากท่านอธิบดีกรมทางหลวงให้เร่งรัดในการ
ต้ังงบประมาณในการสํารวจ ออกแบบเรื่องสามแยกวังมะนาวเป็นสี่แยก เชื่อมโยง 
สาย ๓๕๑๐ เป็นการเร่งด่วนด้วยนะครับ และในเรื่องนี้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยกําหนดพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิ เศษชายแดน  พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ และสํานักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ยกร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีข้ึนใหม่  
เพื่อเป็นกลไกในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ในการบริหารจัดการ กํากับ ติดตาม  
และสนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง -----------  
 
               - ๓๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๖๔๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๓๑๘/๑ 
 
โดยให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่าคณะกรรมการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
หรือ กพศ. โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน  
ซ่ึงเรื่องนี้จะทําให้การพัฒนามีความชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมาย มีมติ ครม. รองรับ  
มีร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ผมต้องเรียนท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เร่งรัดในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง ภาคตะวันตก  
ซีดับบลิวอีซี (CWEC) เพื่อเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น ๆ และเป็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรมแดนด้านตะวันตกของจังหวัดเหล่านี้ติดกับประเทศพม่า 
ปัจจุบันมีด่านการค้าชายแดน ๓ จุด ประกอบด้วย  ๑. ด่านพุน้ําร้อน ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี  ๒. ด่านสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ๓. ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และเชื่อมโยงไปทางหลวงแนวใหม่สู่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ผมอธิบายมาท้ังหมดนี้ ผมขอ
สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของรัฐบาล  
มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน และกระจายทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ต้องเชื่อมโยง
ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เพราะเป็นจังหวัดที่จะต้องผ่านลงสู่ ๑๔ จังหวัด ต้องการทางหลวงแนวใหม่
คู่ขนานกับสาย ๔ เพชรเกษม เป็นทางเลือกของคนภูมิภาคนี้ กราบขอบพระคุณท่านประธานสภาครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ได้รับแจ้งจากทางวิป (Whip) ขอสลับคุณญาณธิชา บัวเผ่ือน อภิปรายก่อน สลับกับ 
ท่านวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประสานงานจากวิป (Whip) เชิญคณุญาณธิชาครับ 
  นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน (จันทบุรี)  :  เรียนประธานสภาที่ เคารพ  
ดิฉัน ญาณธิชา บัวเผ่ือน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต ๓ พรรคก้าวไกล 
เจ้าหน้าที่ขอสไลด์ (Slide) ด้วยนะคะ  
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวญาณธิชา บัวเผ่ือน (จันทบุรี)  :  ขอบคุณมากค่ะ ท่านประธานคะ 
เราคงต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
เป็นอย่างมาก แต่ว่าประเทศไทยไม่ได้เจอแค่ปัญหานี้ปัญหาเดียว เรายังมีหลาย ๆ ปัญหา 
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ที่รัฐบาลจะต้องแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่ต่อเนื่องยาวนานมาจากปี ๒๕๖๒ และคาดว่า
จะยาวไปถึงปี  ๒๕๖๔  ปีนี้ ปี  ๒๕๖๓  ถือว่า เ ป็นปีที่ เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่ สุด 
ในรอบ ๒๐ ปี ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร จํานวน ๒.๙ ล้านราย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
๒๗.๗ ล้านไร่ และประเมินมูลค่าความเสียหายของพืชเศรษฐกิจอยู่ที่ ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท 
รายได้ของเกษตรกรลดลงจากในช่วงปีเดียวกันของปีที่แล้วถึง ๙ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นตัวเลข
แบบนี้ก็ชี้ให้เห็นว่ารายได้ของเกษตรกรลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และทําให้เกษตรกรขาด 
ความมั่นคงในอาชีพค่ะ ดิฉันจะขอยกตัวอย่างในจังหวัดจันทบุรี ในเขตอําเภอโป่งน้ําร้อน 
และอําเภอสอยดาว ท่านลองดูภาพในสไลด์ (Slide) นะคะ จังหวัดของดิฉันได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งรุนแรงมาก ท้ัง ๆ ที่จังหวัดจันทบุรีเองเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 
หลายแห่ง แต่เราก็ยังประสบกับปัญหาภัยแล้ง นอกจากตัวเองยังเอาตัวไม่รอดแล้ว  
เรายังต้องผันน้ําไปแบ่งปันกับให้กับทางอีอีซี (EEC) ด้วย ท่านประธานคะ ในช่วงหน้าแล้ง
ดิฉันได้ลงพื้นที่บ่อยมาก ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อดิฉันลงไปดิฉันเห็นน้ําตา
ของเกษตรกรที่ต้นลําไยตายท้ังแปลงแบบในรูป ดิฉันเห็นความเจ็บปวดของชาวบ้าน 
ในจังหวัดของดิฉันที่จะต้องซื้อน้ําไปรดต้นลําไย ซ้ือน้ําไปรดต้นทุเรียน เป็นจํานวนเงิน 
หลายหมื่นบาทต่อเดือน ชาวบ้านหมดอาลัยตายอยากเพราะว่าต้นลําไยตายทั้งสวน 
หมดแล้วซ่ึงอาชีพ หมดแล้วซ่ึงทุก ๆ อย่างในชีวิต จนถึงขั้นบอกกับดิฉันว่าเขารู้สึกว่า 
เขาอยากฆ่าตัวตาย ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนให้ลูก ให้หลานไปโรงเรียน ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหน
เล้ียงครอบครัว เมื่อต้นไม้ตายแล้วเงินชดเชยเยียวยาจากภาครัฐแทบไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย 
ตาย ๒๐ ไร่ ได้เงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท บางคนตายทั้งแปลงก็ไม่ได้รับเงินเยียวยาเลย  
แล้วเราจะเอาอะไรซับน้ําตาเกษตรกรล่ะคะ หรือว่าเราจะต้องเอาเอกสารงบประมาณ 
ซับน้ําตาเกษตรกรแทน เมื่อลองมาดูในแผนบูรณาการน้ําของภาคตะวันออก จัดสรร
งบประมาณไว้อยู่ที่ ๑,๑๙๐ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๘ เปอร์เซ็นต์ของแผนบูรณาการน้ําทั้งหมด 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้คํานวณไว้ว่าในปี ๒๕๖๐  ๘ จังหวัดของภาคตะวันออก 
จะมีความต้องการใช้น้ําอยู่ที่ ๔,๑๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร แล้วก็ ๓ จังหวัดอีอีซี (EEC)  
จะอยู่ที่ ๒,๔๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร แล้ว สทนช. ก็บอกว่าปริมาณน้ําในพื้นที่มีเพียงพอ  
แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้ามีเพียงพอเราก็คงไม่ต้องประสบกับปัญหาการขาดน้ําแล้วก็ภัยแล้ง 
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ใช่ไหมคะ ถ้าแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ํายังใช้รูปแบบเดิม ๆ ไม่สามารถแก้ไขภัยแล้ง
ให้กับประชาชนได้เลย ถึงแม้ว่าในแผนบูรณาการน้ําจะจัดสรรลงมาสร้างอ่างเก็บน้ํา 
ในจังหวัดจันทบุรีถึง ๓ อ่างอย่างต่อเนื่อง -----------------------------------------------------------  
  
               - ๓๑๙/๑ 
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แต่ว่าภาคเกษตรกรรมจะได้ประโยชน์จริง ๆ หรือไม่ ท่านลองดูอย่างลุ่มน้ําวังโตนด ๔ อ่าง 
ตอนแรกตามมติ ครม. บอกว่าถ้าจะผันน้ําไปให้อีอีซี (EEC) ได้จะต้องสร้างอ่างเก็บน้ํา 
ให้เสร็จก่อนทั้ง ๔ อ่าง แต่ว่าพอเมื่อถึงหน้าแล้งจริง ๆ สร้างอ่างเก็บน้ําคลองประแกด 
เสร็จเพียงแค่อ่างเดียวก็ผันน้ําไปให้กับทางอีอีซี (EEC) แล้ว มีการทําเอ็มโอยู (MOU) กัน 
ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ว่าให้ผันน้ําไปอีอีซี (EEC) ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ถามว่าถ้ามี
การจัดการน้ําแบบท่ีเป็นอยู่แบบนี้ภาคเกษตรกรรมจะได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหน  
ท่านประธานลองดูว่าภาครัฐมีความต้ังอกตั้งใจในการที่จะหาน้ําให้กับอีอีซี (EEC) มากขนาดไหน 
ขออีกสไลด์ (Slide) หนึ่งนะคะ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําวังโตนดเป็นโครงการที่ยังไม่ผ่าน 
อีเอชไอเอ (EHIA) ก็ต้ังงบประมาณปี ๒๕๖๔ ไว้แล้ว ๓๔๕ ล้านบาท พอเป็นภาคอุตสาหกรรม 
ท่านต้ังงบรอ ท่านทําท่อรอ แต่พอเป็นภาคเกษตรกรรมไม่เห็นตั้งอกต้ังใจหางบให้กับ
ชาวบ้านบ้างเลย มีแค่อ่างตั้งไว้แล้วไม่ทําระบบกระจายน้ําไว้ให้ เวลาชาวบ้านต้องการใช้น้ํา
ต้องเอารถบรรทุกไปดูดเอาจากอ่างเก็บน้ํา เพราะว่าไม่มีระบบกระจายน้ํา แล้วถ้าเป็นแบบนี้
จะส่งเสริมการผลิตผลไม้ให้ก้าวหน้าได้อย่างไร มีหวังว่าประชาชนต้องร้องไห้แล้วเอาน้ําตา 
มารดน้ําต้นไม้ ต้นทุ เรียน ต้นลําไยแน่ เลยค่ะ ดิฉันเข้าใจดีว่าทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นทรัพยากรของทุกคน และเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอ่างก็เป็นเงินที่มาจากภาษีของทุกคนด้วย 
ดิฉันสนับสนุนให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา แต่ว่าก็ควรที่จะจัดสรรทรัพยากรน้ําอย่างเท่าเทียม 
และเป็นธรรมใช่ไหมคะ ดิฉันยังอดคิดไม่ได้ว่าทําไมภาคเกษตรกรรมถึงดูเหมือนจะเป็น
พลเมืองชั้น ๒ จากภาคอุตสาหกรรมตลอดเลย ท่านประธานคะ ท่ามกลางสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด (COVID) ที่ทําให้เศรษฐกิจซบเซาไปทั่วโลก เรามาดูมูลค่า 
การส่งออกบ้าง ในขณะที่ข้าว ยางพารา ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังลดลงทั้งหมด  
แต่ผลไม้สดเพิ่มข้ึนถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ลองมาดูในรายละเอียดก็ไม่ใช่ว่าผลไม้สดทุกตัว 
จะเพิ่มข้ึน ลําไยสด ลําไยแห้ง ผลไม้สดอื่น ๆ ลดลง แต่ว่ายังโชคดีที่ทุเรียน มังคุด มีมูลค่า
การส่งออกที่เพิ่มข้ึนเพราะว่าผลผลิตออกมาในช่วงที่ทางประเทศจีนเขาเปิดประเทศแล้ว 
ควบคุมโควิด (COVID) ได้แล้ว ในวิกฤติก็ยังมีโอกาสเสมอ เมื่อดิฉันลองมาดูในงบบูรณาการ
เศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงมีงบประมาณตั้งไว้ ๒,๖๘๘ ล้านบาท ท่านลองดูว่าเป็นงบเดิม
เหมือนกับปี ๒๕๖๓ อยู่ถึง ๘๒ เปอร์เซ็นต์ ก็คือ ๒,๓๒๕ ล้านบาท แล้วก็เป็นโครงการใหม่ ๆ  
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เพียงแค่ ๑๔ เปอร์เซ็นต์ หรือว่า ๓๖๔ ล้านบาทเท่านั้น ในลักษณะเดียวกันเมื่อไปดูแผนงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าที่มีงบ ๖,๗๐๐ ล้านบาท เป็นงบที่ซํ้ากับของเดิมของ 
ปี ๒๕๖๓ คิดเป็น ๘๖ เปอร์เซ็นต์ ก็คือ ๕,๔๘๐ ล้านบาท มีโครงการใหม่ ๆ แค่เพียง  
๑๓ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๑,๒๐๐ ล้านบาทเท่านั้น สะท้อนให้เห็นเลยว่านโยบายของรัฐบาล 
ไม่ว่าจะเจอโควิด (COVID) อย่างไร หนักขนาดไหน รัฐบาลก็ยังจัดสรรงบประมาณ 
รูปแบบเดิม ๆ ไม่ได้คํานึงถึงทิศทางหรือว่ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศหลังยุค 
โควิด (COVID) เลย ลองหันมาดูบ้างว่าท่านมีโครงการอะไรที่สนับสนุนส่งเสริมผลไม้ 
ในภาคตะวันออกบ้าง ขออีกสไลด์ (Slide) หนึ่ง เป็นโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก 
ซ่ึงก็ดูเหมือนว่าจะส่อแววล่มไปแล้ว โครงการนี้เริ่มต้นตั้งโครงการเมื่อปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒ 
โครงการไม่ได้คืบหน้าเลย พอเป็นปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ท่านได้ยกเลิก
โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ สรุปคือจนถึงตอนนี้โครงการก็ยังไม่ทราบชะตากรรมเลย
สุดท้ายแล้วการจัดสรรงบประมาณหลังการแพร่ระบาดโควิด (COVID) รัฐบาลควรที่จะต้อง
จัดสรรงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ จะต้องฉกฉวยโอกาสและแก้ไขวิกฤติไปในเวลา
เดียวกัน ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๒๐/๑ 
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โดยที่ทั้ง ๒ อย่างนี้ จะต้องตอบโจทย์คนในพื้นที่จริง ๆ ดิฉันขอยกปัญหาที่ เกิดข้ึน 
จากการที่รัฐบาลเองไม่ได้มีความใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างในกรณี 
ที่ เกิดปัญหาภัยแล้ง  ต้นลํ าไย  ต้นทุ เรียนยืนต้นตาย  เงิน เยียวยาช่วยเหลืออะไร 
พี่น้องประชาชนไม่ได้เลย ไม่ได้ทําให้เกษตรกรพ้นจากวิกฤติของปัญหาภัยแล้งไปได้ 
ท่านประธานลองดู ลําไย ๑ ไร่ได้เงินเยียวยา ๑,๖๙๐ บาทเท่านั้น และถ้ามีใบเขียว ๆ  
แซมมา ต้นนั้นเขาก็ไม่ ไ ด้นับว่ามันตายด้วยนะคะ  ท่านไม่ได้ เห็นโอกาสของผลไม้ 
ที่เป็นโอกาสของประเทศอย่างจริงจัง วิธีที่ท่านสนับสนุนยังเป็นวิธีแบบเดิม ๆ งบประมาณ 
ที่ท่านให้ก็ทุ่มไปเพื่อเอื้อให้กับอุตสาหกรรมซึ่งไม่รู้ว่าจะรอดไหมภายใต้วิกฤติแบบนี้ 
แต่ทั้ ง  ๆ  ที่ท่านเห็นโอกาสแล้วว่าผลไม้ยังมี โอกาสที่สดใสแต่ก็ยังไม่ ไ ด้สนับสนุน 
แล้วการจัดสรรทรัพยากรน้ําก็ยังไม่เป็นธรรม ยังไม่ได้เห็นอกเห็นใจคนในพื้นที่ ไม่เห็นหัว 
คนในพื้นที่ และงบประมาณก็ควรที่จะยึดโยงกับความต้องการของประชาชน ถ้าจะจัดสรร
งบประมาณแบบเดิม ๆ ประชาชนยังต้องช่วยเหลือตัวเองแบบเดิม ๆ ซ้ือน้ําเองแบบเดิม ๆ 
ต้นมันตายก็ปลูกเองใหม่แบบเดิม ๆ ก็สะท้อนว่าจริง ๆ แล้วถ้ารัฐบาลช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย  
ไม่จําเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลกไ็ด้ค่ะ ประชาชนเขาก็อยู่ได้ ขอบคุณค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ก่อนที่ท่านอิสสระ สมชัย จะอภิปราย แจ้งล่วงหน้า ๔ ท่านนะครับ ท่านชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ  
ท่านนพดล แก้วสุพัฒน์  ท่านสมคิด เชื้อคง และท่านกรวีร์ ปริศนานันทกุล เชิญท่านอิสสระ 
สมชัย ครับ 
   นายอิสสระ สมชัย (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพครับ ผม นายอิสสระ สมชัย บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ต้องขอกราบ 
ขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสขึ้นมาอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับงบประมาณปี ๒๕๖๔ ซ่ึงรัฐบาลได้ เสนอเข้า สู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ ผมเห็นว่าในงบประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาท ที่เสนอ 
เข้ามานั้น ผมมีความสนใจที่จะพิจารณาเฉพาะงบประมาณส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ํา ท่านประธานครับ น้ําคือชีวิตของคนเรา คนเรานั้นจะขาดน้ําไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น 
น้ําอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการเกษตร น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม น้ําที่พวกเราอุปโภคบริโภคนั้น 



๖๕๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๒๐/๒ 
 
ปัจจุบันนี้เราอาศัยน้ําที่เป็นน้ําฝนตกมาตามธรรมชาติในฤดูกาลท้ังสิ้น ประเทศไทยเรานั้น 
มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย ๗๘๕,๖๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตัวเลขนี้อาจมีความผันแปร 
ไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีที่แตกต่างกันไป ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมานั้นอยู่ 
ตามภาคต่าง ๆ ถ้าดูตามสไลด์ (Slide) จะพบว่าปริมาณน้ําฝนที่ตกในภาคเหนือเพียง 
ร้อยละ ๗ แค่นั้นเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ ๓.๖ ภาคกลางร้อยละ ๑๔.๙  
ภาคตะวันออกร้อยละ ๑.๘ ภาคใต้ร้อยละ ๓ ฝนที่ตกลงมาทั้งหมดนั้นมีเพียงร้อยละ ๕.๕ 
หรือเท่ากับ ๔๘๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเอง ที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ําในเขื่อนต่าง ๆ 
ซ่ึงกระจายอยู่ตามภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศรวม ๓๓ เขื่อน นอกจากนั้นได้ไหลลงสู่แม่น้ํา 
และที่สุดก็ไหลลงทะเลไป ปริมาณที่น้ําไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําที่เขื่อนนั้นเพียงร้อยละ ๕.๕ นั้น 
ไม่เพียงพอกับความจุของอ่างที่สามารถกักเก็บน้ําได้ โดยอ่างทั้งหมดนั้นสามารถกักเก็บน้ําได้ 
รวมท้ังหมด ๗๐,๙๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปรากฏว่าทุกปีมีน้ําซ่ึงไหลเข้าอ่างและสามารถ
กักเก็บได้ในปริมาณของน้ําในอ่างนั้นความสามารถไม่ถึงความจุของน้ํา ------------------------- 
 

 - ๓๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๒๑/๑ 
 
เช่นในปี ๒๕๖๒ มีปริมาณน้ําเพียง ๓๕,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเอง มวลน้ํา 
ในอ่างเก็บน้ําของแต่ละเ ข่ือนนั้นนอกจากจะส่งกระจายไปตามคลองชลประทาน 
เพื่อการเกษตรแล้ว ส่วนหนึ่งจะต้องใช้เพื่อผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้า อุปโภคบริโภค  
และทําการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้นระบบการส่งน้ําชลประทานจากอ่างเก็บน้ําในเขื่อน
การเกษตรจึงมีปัญหาอยู่ทุกปี ปัจจุบันน้ําจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ําชลประทานทั่วประเทศ
เพื่อไปทําเกษตรกรรมนั้นสามารถทําได้เพียง ๒๖ ล้านไร่ ซ่ึงเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน
เท่านั้นเอง ท่านประธานที่เคารพครับ ประเทศไทยเรานั้นมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด  
๑๕๔ ล้านไร่ แต่มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานเพียง ๒๖ ล้านไร่ นอกนั้นอีก ๑๒๘ ล้านไร่  
อยู่นอกเขตชลประทานทั้งสิ้น จํานวน ๑๒๘ ล้านไร่นั้น ต้องอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติ 
อย่างเดียว เพราะว่าเป็นนอกเขตชลประทาน ผมจะแยกพื้นที่ให้ดูตามแผนที่ในชาร์ต 
(Chart) จะเห็นว่าในภาคเหนือมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด ๒๘ ล้านไร่ แต่มีพื้นที่อยู่ในเขต
ชลประทานเพียง ๓.๘ ล้านไร่ อยู่นอกเขตชลประทาน ๒๔ ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพื้นที่เกษตร ๖๖ ล้านไร่ อยู่ในเขตชลประทาน ๓.๙๙ ล้านไร่ อยู่นอกเขตถึง ๖๒.๗ ล้านไร่
ภาคตะวันออกมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด ๕.๕ ล้านไร่ อยู่ในเขตชลประทานเพียง  
๐.๔๑ ล้านไร่ อยู่นอกเขตชลประทาน ๕.๑ ล้านไร่ ภาคกลางมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 
๒๙.๒๙ ล้านไร่ อยู่ในเขตชลประทาน ๑๕.๒๗ ล้านไร่ อยู่นอกเขตชลประทาน ๑๔.๐๑ ล้านไร่ 
ภาคใต้มีพื้นที่ทําการเกษตร ๒๘ ล้านไร่ อยู่ในเขตชลประทานเพียง ๒.๙๙ ล้านไร่ นอกนั้น 
๒๑ ล้านไร่นั้นอยู่นอกเขตชลประทาน จะเห็นว่าพื้นที่นอกเขตชลประทานจํานวน ๑๒๔ ล้านไร่นั้น 
ถือว่าอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของพื้นที่ชลประทานแต่ปัจจุบันนี้สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา หรือที่เรียกว่า สสน. ได้เข้าไปดําเนินการในส่วนนี้แล้ว ได้ ๔.๒๐ ล้านไร่  
แต่ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ดําเนินการอยู่ทั้งหมด ๑๒๓ ล้านไร่ แสดงว่าพื้นที่ ๑๒๓ ล้านไร่นั้น  
จะยังไม่มีน้ําจากส่วนใด ๆ เข้าไปดําเนินการเพื่อให้ประชาชนในส่วนนั้นได้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร ท่านประธานที่เคารพครับ ได้มีการพูดกันในสภาผู้แทนราษฎรนี้บ่อยครั้ง
เหลือเกินว่าต้องการอยากให้มีกระทรวงทรัพยากรน้ําข้ึนมาเพื่อจัดระบบให้เกิดความม่ันคง
ของน้ําในการใช้ทรัพยากรน้ําในประเทศ ทรัพยากรน้ําจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันนี้มีกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําอยู่ ๒ ฉบับ  



๖๕๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๒๑/๒ 
 
ได้แก่ ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๖ ว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๒ (๔) ที่บัญญัติไว้ว่า ให้รัฐบาลจัดให้มีทรัพยากรน้ําที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและการอื่น ๆ  ๒. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ. ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงมีสาระสําคัญ
เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรรการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา  
การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา และสิทธิการใช้น้ํา รวมทั้งจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําทั้งในระดับชาติและระดับลุ่มน้ํา พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ออกโดยรัฐบาล คสช.  
ซ่ึงมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และเป็นคนคนเดียวกับ
ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง นอกจากนั้นรัฐบาล
ได้ประกาศเป็นนโยบายในข้อ ๑๐.๓ ----------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๒๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๓๒๒/๑ 
 
และในคําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณปี ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ ข้อ ๕ 
(๑) ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า เพื่อให้ประเทศมีความม่ันคงด้านน้ําเพิ่มข้ึน มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ท่านประธานครับ ผมเห็นว่างบประมาณที่รัฐบาล
จัดสรรในแผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ําในปี ๒๕๖๔ นี้ มีจํานวนทั้งหมด ๖๖,๗๓๘ ล้านบาท 
แต่ผมเห็นว่ายังน้อยไปและยังห่างไกลเป้าหมายซึ่งรัฐบาลได้วางไว้ ไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการการใช้น้ําของประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภค และยังมีหมู่บ้านอีกจํานวนมาก 
ท่านประธานครับ หมู่บ้านอีกจํานวนมากต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่การทํา
น้ําประปาที่ใช้ในหมู่บ้าน นอกจากนั้นก็ทําการเกษตร ในเขตชลประทานที่อยู่นอกเขต
ชลประทานจํานวน ๑๒๓ ล้านไร่ เมื่อพิจารณาดูงบประมาณจํานวน ๖๖,๗๓๘ ล้านบาทแล้ว 
ผมเห็นว่าไม่มีความแตกต่างจากการจัดงบประมาณในปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานหลัก ๆ  
ที่ได้รับงบประมาณ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน ได้รับเงิน
งบประมาณไปทั้งหมด ๔๕,๕๗๓ ล้านบาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ได้รับไป ๕,๓๑๐ ล้านบาท โดยกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นหน่วยงานหลัก 
นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้รับไปทั้งหมด ๑๓,๑๐๓ ล้านบาท ในส่วนของกรมชลประทานนั้น 
กระผมได้ตรวจสอบดูแล้ว ปรากฏว่ามีโครงการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ข้ึนมาทั้งหมด ๒๐,๒๐๙ ล้านบาท ท่านประธานครับ เมื่อเห็นตัวเลขตัวนี้แล้วผมคาดการณ์ว่า
ส่วนหนึ่งคงจะเป็นโครงการสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ซ่ึงปีนี้กรมชลประทานได้มีโครงการ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดรวม ๗๘ แห่ง หากเป็นดังที่ผมคาดการณ์ไว้ ทําให้
ผมมีความหวังว่าอย่างน้อย ๆ จะทําให้เกษตรกรได้มีพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มข้ึนอีกไม่ตํ่ากว่า 
๑๐,๐๐๐ ไร่ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมเห็นว่างบประมาณส่วนนี้จะทําให้ผมมีความหวัง
ว่าพื้นที่นอกเขตชลประทานจะได้รับการพิจารณา ได้รับการเยียวยาด้วยงบประมาณจาก
รัฐบาล แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานจํานวน ๑๒๓ ล้านไร่แล้ว 
ยังน้อยมากและยังห่างไกลกันมาก กระผมต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาน้ําให้พื้นที่นอกเขตชลประทานได้มากในงบประมาณปีต่อ ๆ ไป ผมจะไม่ต้ังฉายาให้
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล แต่ผมมีบทสรุปที่จะเสนอต่อรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง
ทรัพยากรน้ํา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้น้ําแก่ประชาชนดังนี้ครับ ประการที่ ๑  



๖๕๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๓๒๒/๒ 
 
ผมต้องการอยากเสนอให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ตามหมู่บ้าน ชุมชน ในหมู่บ้านให้
สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอดปี  ๒. ทําการขุดลอกแก้มลิงตามแม่น้ํา ได้แก่ป่าบุ่งป่าทาม 
ให้เก็บน้ําได้มีปริมาณมากขึ้น  ๓. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างฝายแม้ว
เป็นขั้นบันไดตามลําห้วยท่ีมีศักยภาพเก็บน้ําได้ตลอดฤดูแล้ง  ๔. ศึกษาแนวทางการก่อสร้าง
เขื่อนยางเป็นขั้นบันได ในแม่น้ําสายหลักในแต่ละภาค โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
น้อยที่สุดและรักษาระดับน้ําในแม่น้ําไม่ให้มีน้ําล้นตล่ิง เพื่อสามารถกักเก็บน้ําให้ประชาชน 
ได้ใช้ในฤดูแล้ง  ๕. สนับสนุนให้มีการก่อสร้างน้ําบาดาล โดยเอาน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้และการสูบน้ํา
ข้ึนมาใช้นั้น ใช้กระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ ผมอยากกราบเรียนว่าในส่วนนี้ประชาชน
ทั่วไปซึ่งเขามีงบประมาณในส่วนตัวพอดําเนินการได้เขาลงทุนเอง ใช้งบประมาณเพียง 
ไม่กี่หมื่นบาทก็สามารถดําเนินการได้ ----------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



๖๕๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๒๓/๑ 
 
แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในลักษณะทําเป็นพื้นนาแปลงใหญ่แล้วขุดบ่อน้ําบาดาล 
ใช้ท่อขนาดใหญ่ ใช้เครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากโรงงาน แต่ใช้ไฟฟ้า
จากแผงโซลาเซลล์นั้น จะทําให้ประชาชนในชนบทได้มีน้ําใช้ ซ่ึงขณะนี้แผงโซลาเซลล์  
ก็มีราคาไม่สูง รัฐบาลสมควรอย่างยิ่งจะจัดการให้ ในส่วนที่ ๖ ขอให้รัฐบาลได้ใช้กฎหมาย
ควบคุมโรงงานต่าง ๆ ซ่ึงตั้งอยู่ตามริมแม่น้ํา เพราะโรงงานเหล่านี้พยายามปล่อยน้ําเสีย 
ลงแม่น้ํา ถ้าหากว่าทางรัฐบาลได้มีความเคร่งครัดในการดูแลโรงงานเหล่านี้และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเต็มที่จะทําให้ประชาชนได้มีน้ําสะอาดได้ใช้ต่อไป ผมมีเรื่องจะกราบเรียน
เพียงแค่นี้ครับ แล้วก็ขอกราบเรียนว่าในขั้นรับหลักการนั้นผมยินดีสนับสนุนงบประมาณ 
ฉบับนี้โดยรับหลักการ ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้กลับมาข้ึนบัลลังก์เพื่อดําเนินการประชุมต่อไป) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านอิสสระครับ 
ท่านต่อไป คุณชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ครับ 
  นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ ผม นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ จังหวัดอุบลราชธานี เขต ๗ พรรคเพื่อไทย  
จากคําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของท่านนายกรัฐมนตรี 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซ่ึงขออนุมัติสภาใช้งบประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาท ซ่ึงคิดว่าวันนี้จะต้อง 
เก็ บราย ได้ ไ ด้  ๒ .๗  ล้ าน ล้านบาท  และจะต้ อ งกู้ เ งิ นอี ก  ๖๐๐ ,๐๐๐  ล้ านบาท  
จากงบประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาท เป็นงบกลางประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท หน่วยรับ
งบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปี  ๑ ,๑๐๐ ,๐๐๐  ล้ านบาท  งบประมาณบูรณาการ  
๒๕๗ ,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรประมาณ ๗๗๐ ,๐๐๐ ล้านบาท  
งบกองทุนหมุนเวียนประมาณ ๒๒๐ ,๐๐๐ ล้านบาท งบชําระหนี้ภาครัฐประมาณ  
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานที่เคารพครับ งบประมาณปี ๒๕๖๔  ๓.๓ ล้านล้านบาท
มากน้อยขนาดไหนพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ที่บ้าน ผมจะเปรียบเทียบให้พี่น้องเข้าใจว่า 
เงิน ๑ ล้านบาท ถ้าแลกแบงก์ร้อยยัดใส่ โอ่งที่ ข้างบ้านเราโอ่งขาว ๆ ๑ ล้านบาท  
๓.๓ ล้านล้านบาท ก็เหมือนกับโอ่งขาว ๆ ต้ังแต่จังหวัดอุบลราชธานีถึงกรุงเทพมหานคร 



๖๕๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๒๓/๒ 
 
กรุ ง เทพมหานคร -จั งหวัดอุบลราชธานี  จั งหวัดอุบลราชธานี -กรุ ง เทพมหานคร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร-จังหวัดอุบลราชธานี ๓๐ ครั้ง นั่นคือ ๓ .๓ ล้านล้านบาท  
ท่านประธานที่ เคารพครับ  การบริหารประเทศก็ เหมือนกับครอบครั ว  ๆ  หนึ่ ง 
ในประเทศไทย ถ้าพ่อเก่งครอบครัวนั้นก็จะสบาย ถ้าพ่อหาเงินไม่เก่งลูกหลานก็ลําบาก  
ถ้าพ่อเก่งลูกก็จะสบาย วันนี้พรรคเพื่อไทยเรามีนโยบายลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส 
พรรคเพื่อไทยเรามีพ่อที่มีมันสมอง พ่อสอนให้ลูกต่ืนแต่เช้าไปนาเพื่อขายข้าวตันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท พ่อบอกให้ลูกไปสวนยางตั้งแต่เช้า ขายยางกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท วันนี้ 
ลูกของท่าน พ่อของท่าน พ่อบอกว่าลูกไม่ต้องไปนาหรอก ลูกนอนเถอะฝนแล้ง ไม่ต้องไป 
กรีดยางหรอกพ่อไม่มีปัญญาขาย ต่ืนเที่ยงก็เอาบัตรคนจนไปรูด อยากกินมาม่าก็ไปรูดกิน
เป็นเด็กที่สบายมาก วันนี้รัฐบาลของ ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา มีทีมเศรษฐกิจ
ที่คิดไม่ออก วันนี้ปัญหาที่เกิดข้ึนเศรษฐกิจตกตํ่าต้ังแต่เลือกตั้งผ่านมาแล้ว พืชเกษตรทุกตัว
ราคาตก ไม่ว่าข้าว ไม่ว่ามันสําปะหลัง ไม่ว่ายางพารา ไม่ว่าอ้อย ชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา  
อดอยาก ยากจน ขาดรายได้ ไม่มีแรงซื้อ แรงซื้อลดลง รัฐบาลต้องถือโอกาส รัฐบาลก็เอา
โอกาสเมื่อประเทศชาติป่วยก็คือโควิด-๑๙ (COVID-19) ก็ถือเอาโควิด-๑๙ (COVID-19)  
เป็นผู้ร้าย อ้างว่าโควิด-๑๙ (COVID-19) นี่แหละทําให้เศรษฐกิจแย่ ทําให้เศรษฐกิจจน วันนี้
พี่น้องประชาชนคนไทยตกงาน ๑๐-๑๒ ล้านคน ประชาชนไม่มีรายได้ สินค้าเกษตรไม่มีราคา 
ประชาชนอดอยาก ประชาชนขาดกําลังซื้อ กําลังซื้อลดลง ครอบครัวไม่มีรายได้ --------------  
 

 - ๓๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 



๖๕๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๒๔/๑ 
 
วันก่อนขายข้าวตันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ซ้ือเนื้อวันละ ๒ กิโลกรัม วันนี้ภรรยาที่บ้านบอกว่า 
ไม่ต้องกินเนื้อก็ได้พ่อมึง ไปซ้ือหมูได้ ๒ กิโลกรัม คนที่ซ้ือหมูได้ ๒ กิโลกรัม วันนี้บอกว่า 
ไม่ต้องซื้อหมูหรอกไปซื้อไก่ คนที่ซ้ือไก่ได้วันนี้ก็ไม่ได้ซ้ือไก่ไปซ้ือไข่ คนซื้อไข่ได้ก็ไม่ได้ซ้ือไข่ 
ไปซ้ือมาม่า เศรษฐกิจแย่ แรงซื้อลดลง และสําหรับคนท่ีอยากได้รถในวันนี้ขอบอกข่าวดีครับ
ว่าธุรกิจท่องเที่ยวเจ๊งหมดแล้ว บริษัทรถตู้ที่ซ้ือรถตู้มาเยอะ ๆ วันนี้เขาบอกว่าใครอยากได้รถ
ไปหาเขาเลย ไปโอนเลย เขาจะโอนให้ฟรี ๆ แล้วท่านไปผ่อนต่อ เพราะวันนี้เขาไม่มีปัญญา 
ที่จะผ่อนต่อแล้ว ท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อโควิด (COVID) มารอบนี้ซ่ึงเป็นโควิด (COVID) 
ที่เราไม่เคยพบ เราไม่เคยเจอตั้งแต่เกิดมา วันนี้เราไม่รู้ว่าจะไปถึงวันไหน ประชาชนตกงาน 
ประชาชนไม่มีรายได้ ประชาชนขาดกําลังซื้อ เมื่อยากจนเมื่อลําบากขาดที่พึ่ง อยู่กลางบ่อน้ํา
ไม่มีอะไรจะเกาะก็เกาะ วันนี้ไม่มีที่ไหนจะไปแล้วครับ เข้าวัดครับ ไม่ใช่เข้าวัดเข้าวานะครับ  
วัดดวงครับ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์มีที่ไหนไปหมด ต้นตะเคียนที่ไหนไปไหว้ พญานาคที่ไหนไปขอ  
ขออะไร ขอหวยครับ วันนี้นิวนอร์มัล (New normal) สมัยใหม่เกิดข้ึนแล้ว หวยลาวออกทุกวัน 
หวยฮานอยออกทุกวัน หวยฮานอยออกห้าโมงเย็น ออกหกโมงเย็น ออก ๑ ทุ่ม หวยไทยออก
เดือนละ ๒ ครั้ง ท่านไปป๊ัมน้ํามัน ปตท. ร้านปิดหมดแล้ว เหลือแต่แผงลอตเตอรี่ ไปตลาด
เจอใครก่อน ก็เจอแผงลอตเตอรี่ วันนี้คนจนคนลําบาก ลําบากสุดท้ายทําอะไร ค้ายาบ้า วันนี้
ยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมือง ลูกหลานติดยาบ้า เขาบอกลักเล็กขโมยน้อยหมดแล้ว เพราะอะไร
เพราะค้ายาบ้า เคลียร์ (Clear) ตํารวจได้ ลักเล็กขโมยน้อยติดคุก ค้ายาบ้าไม่ติดคุก  
ท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้เศรษฐกิจแย่ บ่อนเต็มบ้านเต็มเมือง เมืองอุบลราชธานีจับ 
ปิด ปิดแล้วก็เปิด ตู้สล็อต (Slot) มีทุกอําเภอ ที่จับไปเมื่อสักครู่นี้ จับไปเสร็จก็เก็บ พอข่าว
เงียบก็เปิดต่อ ๕,๐๐๐ บาท ที่ได้จากท่านไปหยอดตู้สล็อต (Slot) หมดเรียบร้อยแล้วครับ 
วันนี้ตํารวจข่มเหงประชาชน วันนี้บอกว่าเศรษฐกิจแย่ รถทะเบียนขาดอย่าเพิ่งไปต่อนะ  
อีก ๖ เดือนค่อยไปต่อก็ได้ รัฐบาลประกาศ แต่ตํารวจก็จับ จับทุกคัน รถที่ขนโค กระบือ 
สุดท้ายแล้วท่ีมีโค กระบืออยู่ใต้ถุนบ้านเอามาตลาดนัด ตํารวจก็จับ ข้อหาอะไร ฉ่ีบนถนน  
ข้ีใส่ถนน สภ.อ. เมืองอุบลราชธานี  สภ.อ. วารินชําราบ  สภ.อ. สว่างวีระวงศ์  สภ.อ. เหล่าเสือโก้ก 
ของจังหวัดอุบลราชธานี  สภ.อ. เมืองอํานาจเจริญ  สภ.อ. เมืองยโสธรจับรถขนโค กระบือดีแท้ ๆ 
  



๖๖๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๒๔/๒ 
 
ก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรีช่วยบอกตํารวจด้วยว่าน้องที่ลําบากยากจนอย่าไปจับเลยครับ  
ท่านประธานที่ เคารพครับ ประเทศเราใช้เงินมาก รายได้ไม่มี รายได้จริง ๆ ได้จาก 
การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครหารายได้ปีหนึ่งประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จังหวัดภูเก็ต
ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จังหวัดชลบุรีปีหนึ่งก็ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ท่าน
จัดงบประมาณให้การท่องเที่ยวแค่ ๘,๐๐๐ ล้านบาท วันนี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
ใกล้จะเจ๊งหมดแล้ว ซ่ึงวันนี้ท่านใช้เงินกู้ ๑.๙ แสนล้านบาท ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
จะช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) เอสเอ็มอี (SMEs) ที่ทําการท่องเที่ยว ที่หาเงิน 
เข้าประเทศ วันนี้เอสเอ็มอี (SMEs) ที่เข้าโครงการท่านได้ ใน ๑๐๐ คน ได้ร่วมโครงการ 
เอสเอ็มอี (SMEs) ที่ให้ซอฟต์โลน (Soft Loan) ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ประมาณ ๒๐ ราย อีก ๘๐ ราย 
เครดิตบูโร เครดิตไม่ดี ๘๐ ราย ก็ใช้เงินทุนตัวเองต่อสู้กันไป เมื่อ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ท่านจะช่วย วันนี้ท่านช่วยแค่ ๒๐ คน อีก ๘๐ คน ไม่ได้ช่วย วันนี้การท่องเที่ยว พ่อคือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พี่คือธนาคารพาณิชย์ น้องคือผู้ประกอบการ วันนี้พี่ไปบอกพ่อว่า
น้องจะตาย ขอยืมเงินพ่อสัก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ดอกเบี้ยถูก ๆ มาช่วยน้องได้ไหม พ่อบอกได้ 
กลัวน้องตาย พี่ได้สตางค์มาเสร็จพี่ก็เรียกน้องไปเอาสตางค์ บอกนี่ไปยืมสตางค์พ่อมา แล้วยืม
ต่อไปให้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๒๕/๑ 
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น้องกําลังจะตายครับ แขนหนึ่งเข้าน้ําเกลืออยู่ พี่เอาสตางค์ไปให้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ 
บอกน้องว่านี่ยืมสตางค์มาให้ ติดหนี้ผ่อนด้วย ก็ดูดเลือดน้องอีกข้างหนึ่ง ๘๐ รายตายไปแล้ว 
อีก ๒๐ รายก็กําลังจะตายไปด้วย วันนี้ผมอยากจะฝากท่านนายกรัฐมนตรีว่าซอฟต์โลน 
(Soft Loan) ที่จะช่วยคนยากคนจนวันนี้ต้องแก้ไข เครดิตบูโรต้องยกเลิก เพราะคนเกิดมา
อาจจะผิดพลาดบ้าง แต่วันนั้นผิดพลาดชีวิตเขาก็ล้มละลาย ท่านประธานที่เคารพครับ   
ผมอยากให้ยืดหนี้ ให้โอกาส ให้สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า ยกเลิกเครดิตบูโร แล้วก็ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย 
ให้มากข้ึน ลดการสร้างถนน ลดการทําอะไรที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ วันนี้ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เที่ยวในจังหวัดตัวเองก็ได้ ให้เงินสะพัด ให้เงินไหลเวียน ให้ร้านค้าเปิดแล้วมีคนไปกิน  
มีคนไปเที่ยว และอีกอันหนึ่งอยากจะให้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตร วันนี้รัฐบาลต้อง
ยกระดับเกษตรกรของประเทศไทย เพราะวันนี้โควิด (COVID) ทั่วโลก เราต้องเป็นอาหารโลก 
อันดับหนึ่งคือต้องทําวอเตอร์ แบงก์ (Water bank) คือธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อแก้ปัญหา 
แล้งซ้ําซาก  อันดับที่ ๒ เมื่อมีวอเตอร์ แบงก์ (Water bank) แล้วทําระบบน้ําบาดาล ระบบ
กระจายน้ํา โดยใช้แผงโซลาเซลล์ ทําระบบกระจายน้ําให้กับพี่น้องประชาชน แบ่งกันเป็นกลุ่ม 
โดยใช้เงินกองทุนพลังงาน พี่น้องจะมีน้ําใช้ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เคยปลูกมนัสําปะหลัง 
๑ ไร่ ได้ ๓ ตัน ถ้ามีระบบน้ําก็จะได้ ๖ ตัน แล้วจะขายมันสําปะหลังได้ราคา ขายข้าวได้ราคา 
นอกจากนั้นเมื่อมีมันสําปะหลังเราต้องยกระดับสินค้าเกษตรอีก มีเครื่องอบมันสําปะหลัง 
โดยใช้แผงโซลาเซลล์ มีเครื่องอบข้าวให้ข้าวหายเปียกก่อนเอาไปขายโรงสี จากเคยขาย
กิโลกรัมละ ๘ บาท ก็จะขายได้กิโลกรัมละ ๑๐ บาท เคยได้ ๑๐ ตัน ๘๐,๐๐๐ บาท ก็จะได้ 
๑๐ ตัน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ไม่ต้องทํานาขายข้าวเปลือก วันนี้ ต้องทํานาขายข้าวพันธุ์  
ขายข้าวเปลือกกิโลกรัมละ ๑๐ บาท ขายข้าวพันธุ์ได้กิโลกรัมละ ๒๕ บาท ยกระดับ 
ชีวิตเกษตร และอีกอันหนึ่งที่สามารถจะแก้ปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ได้ ก็คือโครงการ 
โคเนื้อสร้างอาชีพ วันนี้ประเทศไทยสินค้าเกษตรอย่างอื่นเจ๊งหมดแล้วครับ ข้าวก็ตก  
มันสําปะหลังก็ตก ยางพาราก็ตก เหลืออย่างเดียว ปศุสัตว์เกษตร คือโครงการเลี้ยงโคขุน 
วันนี้ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน มีสตางค์กินเนื้อ  
เรากินหมูเรากินไก่แต่เพื่อนบ้านเรากินเนื้อครับ เขาซื้อโคของเราปีละ ๑ ล้านตัว ถ้าเรา
ส่งเสริมให้ดี ๆ อัดฟางครับ ไม่ต้องเผาฟาง อัดต้นข้าวโพดครับ ธัญพืชของเราก็จะเป็นราคา  
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วัวกินฟางเป็นเนื้อ เอาเนื้อไปขาย เศรษฐกิจของประเทศไทยดีแน่นอน นอกจากนั้นแล้ว 
ผมก็อยากจะฝากโคเนื้อสร้างอาชีพ ฝากหน่อยว่าโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมาจะเจ๊ง 
ทุกโครงการ วันนี้ฝากรัฐบาลที่จะให้เงินกู้ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยผ่านพี่ซ่ึงเป็น ธ.ก.ส.  
ฝากพี่ด้วย พี่อย่าไปซื้อวัวให้น้องเด็ดขาด พี่คอยดูแลน้องว่าน้องอยากได้วัวตัวไหนพี่จะไป
จ่ายเงินให้ น้องเล้ียงวัวเสร็จ น้องจะขายที่ไหนพี่จะขายให้น้อง แต่อย่าให้เงินน้องไปซื้อวัว 
เพราะถ้าให้เงินน้องไปซื้อวัว น้องไปซื้อรถ น้องก็ไม่ ซ้ือวัว เสร็จโครงการนี้ก็ เจ๊งอีก  
ท่านประธานที่เคารพครับ เศรษฐกิจแย่ คนแก้ต้องพรรคเพื่อไทย วันนี้รายได้ลดลง เก็บภาษี
ไม่เข้าเป้า แต่ผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีทําได้ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะทํา วันนี้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีต้องทํา ทําเพราะอะไรครับ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะเก็บภาษีได้ 
ถ้าท่านทําผมเชื่อว่าท่านเก็บภาษีได้แน่นอน วันนี้ท่านต้องหาเงิน ไม่ต้องหาที่ ไหน  
หาในประเทศไทย ทําอะไรครับ ท่านเร่งรัดออกเอกสารสิทธิในที่ดิน เร่งรัดออกเอกสารสิทธิ
เพื่อทําการเกษตร เร่งรัดแก้ปัญหาที่ดิน ออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ปัญหาที่ดินมีมาช้านาน 
ส.ค. ๑ ออกโฉนดไม่ได้ ที่ทําเลเลี้ยงสัตว์ ที่ประชาชนอยู่กันหนาแน่น รัฐบาลต้องจัดรูปท่ีดิน
ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่แบบที่ท่านทักษิณเคยทํา ---------------------------------------------  
 

- ๓๒๖/๑ 
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ยกเลิกมติ ครม. ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๑ ให้คนอยู่กับป่าได้ ยกเลิกที่ นสล. ที่สาธารณประโยชน์ 
จัดแปลงรูปที่ดินให้ประชาชนเข้าไปใช้ โดยใช้กรมธนารักษ์เป็นการจัดรูปที่ดิน ท่านประธาน
ที่เคารพครบั ปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ที่ทําการเกษตร ผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีความมั่นคงในชีวิต
ถ้ามีที่ทํากิน มีที่หลับที่นอน ประชาชนจะฟื้นแน่นอน เมื่อท่านออกเอกสารสิทธิไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท 
ประชาชนก็จะรีบหาเงินมาจ่าย มีนา ๑๐ ไร่ จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท ได้เอกสารสิทธิเสร็จ พรุ่งนี้
คิดใหม่แล้วครับ ไป ธ.ก.ส. ขอยืม ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐ ไร่  
ได้ ๑ ล้านบาท หลายคนก็ไปซ้ือรถ ไปซ้ือมอเตอร์ไซค์ ไปซ่อมบ้านบ้าง ไปทําอะไรบ้าง  
และเงินก็จะสะพัด เงินมันก็จะหมุน แต่ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ทํา วันนี้พี่น้องประชาชน
อยากจะได้ครุฑทองคําไหมครับ วันแรก ๆ เรามีเอกสารสิทธิในที่ดิน เรียกว่า ส.ค. ๑ ถือว่า
เป็นเอกสารสิทธิในที่ดินที่มั่นคง วันที่รัฐบาลไปติดหนี้ก็บอกพี่น้องประชาชนว่า ส.ค. ๑ ไม่ดี 
ให้เอามาเปลี่ยนเป็น น.ส. ๒ ก็มาซ้ือนาอีกรอบหนึ่ง เมื่อได้ น.ส. ๒ รัฐบาลใหม่ติดหนี้อีก  
ก็มาบอกประชาชนว่า น.ส. ๒ ใช้ไม่ได้ ต้องมาเปลี่ยนเป็น น.ส. ๓ พอได้ น.ส. ๓ รัฐบาล 
ก็ติดหนี้ ต่อ ก็มาหลอกประชาชนว่า น .ส . ๓ ไม่ดีให้มาเปลี่ยนเป็นโฉนด แต่ถ้าวันนี้ 
ท่านนายกรัฐมนตรียังกู้ กู้ กู้ แล้วก็กู้ อีกไม่นานพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้รับโฉนด 
ครุฑทองคําซ้ือนาตัวเองอีกรอบ วันนี้งบประมาณปีนี้ กรมท่ีดินได้รับงบประมาณลดลง  
ในการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิให้กับพี่น้องประชาชน ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรี 
เพิ่มงบประมาณให้สําหรับกรมที่ ดิน และสุดท้ายผมไม่สามารถให้ความไว้วางใจให้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณนพดล แก้วสุพัฒน์ ครับ 
  นายนพดล แก้วสุพัฒน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ ผม นายนพดล แก้วสุพัฒน์ บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ขออภิปรายการจัดทํา 
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ที่อยู่ในแบบขาดดุล ซ่ึงการตั้งวงเงินงบประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาท โดยมี 
รายจ่ายประจํา ๒.๕๒๖ ล้านล้านบาทกว่า ๆ และมีรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๖๗๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
โดยมีรายได้ ๒,๖๗๗,๐๐๐ ล้านบาท และเงินกู้อีก ๖๒๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซ่ึงเป็น 
รายได้ที่ขาดดุลทางด้านการบริหารนะครับ ซ่ึงนํามาใช้จ่ายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะ 
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ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงในส่วนตรงนี้เอง
ผมคิดว่าการจัดงบประมาณที่ลงไปสู่พื้นที่ ซ่ึงในส่วนหนึ่งของการบริหารราชการที่เป็นส่วนราชการ  
ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในระดับพื้นที่คือการจัดสรรรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงมีฐานรายได้ประมาณ ๒๙.๕๐ เปอร์เซ็นต์ รวมเป็นเงินประมาณ ๗๘๙,๘๐๓ ล้านบาท  
ซ่ึงมีรายได้ที่รับมาจากการจัดเก็บได้เอง รัฐจัดสรรให้ แบ่งให้ แล้วก็มีเงินอุดหนุน และมีการ
จัดสรรเงินอุดหนุนประมาณ ๓๒๒,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับท้องถิ่น ซ่ึงมีพื้นที่ ๗,๘๕๒ แห่ง  
ทั้งประเทศ ทั้ง อบจ. กทม. พัทยา อบต. ซ่ึงในส่วนนี้เองผมคิดว่าท้องถิ่นเองไม่พอเพียง  
หรือสอดคล้องกับการบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ และมีความ
ซํ้าซ้อนกันในเรื่องของภารกิจ ------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๒๗/๑ 
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ผมคิดว่าการบริหารงบประมาณของรัฐบาลควรจะใช้ระบบบูรณาการกับพื้นที่ คือใช้งบประมาณ 
ร่วมกันในภารกิจที่ซํ้าซ้อนกัน หรืองบประมาณที่ซํ้าซ้อนกันในภารกิจกับบุคลากรท่ีมาอยู่ 
ให้เกิดประโยชน์ ผมมองว่าวิธีการงบประมาณของรัฐบาลควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ในพื้นที่ เพราะว่าเรามีภารกิจท่ีซํ้าซ้อนกัน ไม่ควรที่จะกระจายงบประมาณไปสู่ส่วนราชการ
แต่ฝ่ายเดียวหรือส่วนท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียว ก็หวังว่าการใช้งบประมาณที่มีอยู่จะเกิดประโยชน์
กับพี่น้องประชาชน โดยมีการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่น ในการที่จะบริหารเพื่อประโยชน์
ของประชาชน มีการกระจายงบประมาณจากเขตไปสู่จังหวัด มีคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
ระดับพื้นที่ที่จะดูแลเรื่องงบประมาณภาพรวมทั้งประเทศที่จะไปสู่พี่น้องประชาชนได้ 
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ผมคิดว่าการบริหารงบประมาณด้วยวิธีการงบประมาณที่จะ 
บูรณาการกันน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการใช้งบประมาณที่ซํ้าซ้อน แล้วก็เกิดประโยชน์  
คุ้มค่าสูงสุด เข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยเป้าหมายเดียวกัน ผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เองก็อยากจะ
ฝากกับรัฐบาลไว้ว่าการบริหารงบประมาณด้วยวิธีการงบประมาณ จากปัจจุบันนี้เป็นการ
แยกส่วนการใช้งบประมาณ ถ้าเรามีการใช้งบประมาณด้วยวิธีการท่ีบูรณาการกันในภารกิจ 
ที่ ซํ้าซ้อนกันและมีกฎหมายรองรับ ระหว่างส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ 
ส่วนท้องถิ่น ผมคิดว่าจะใช้งบประมาณได้คุ้มค่าที่มีอยู่ ไม่ซํ้าซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ผมคิดว่าในส่วนตรงนี้ควรที่จะมีคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ที่จะดูแลพื้นที่  
ดูงบประมาณทั้งประเทศให้เกิดประโยชน์ เพราะปัจจุบันนี้ ผมคิดว่าการตามดูโครงการ 
พี่น้องประชาชนเข้าไม่ถึง  
    อีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของโครงการเรื่องระบบบริหารราชการ เราไม่มี
ฐานข้อมูลรวมได้ทั้งประเทศ ที่จะดูได้ว่าโครงการหรือการใช้งบประมาณไปสู่พื้นที่ ตามได้
อย่างไร พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้อย่างไร แม้แต่ ส.ส. เอง ในสภาเราเองยังเข้าไปดูลําบาก
เคยมีการรับปากของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าจะให้พาสเวิร์ด 
(Password) ที่จะเข้าไปตรวจดูงบประมาณของรัฐบาลที่ลงไปสู่ที่ต่าง ๆ ก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่า
จะได้เมื่อไร ผมคิดว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลที่จะดูแลการใช้งบประมาณทั้งประเทศก็จะได้ติดตาม
ได้ง่าย  
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  อีกส่วนหนึ่ง ในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการประกาศไปแล้ว ผมคิดว่า
ไม่ได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่สามารถจะบริหารได้ครบวงจร เพราะยังมีส่วนราชการที่มีอํานาจ 
หน้าที่ ซํ้าซ้อนกันอยู่ ควรที่จะมีการออกกฎหมายให้สามารถอํานวยความสะดวก ดูแล 
พี่น้องประชาชนในเขตเศรษฐกิจนั้นได้อย่างครบถ้วน ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่านต่อไป 
คุณสมคิด เชื้อคง ครับ  
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ผม นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย จากอุบลราชธานี วันนี้ขอพูดจากับท่านประธาน 
ผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี นําโดยท่านนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนําเสนองบประมาณปี ๒๕๖๔  
ปีนี้มาอาจจะช้าเล็กน้อย ไม่เหมือนปี ๒๕๖๓  ปี ๒๕๖๓ อาจจะนานหน่อย แต่เรียนอย่างนี้ 
ว่าเมื่อวานผมได้ฟังถ้อยแถลงเรื่องงบประมาณจากปากท่านนายกรัฐมนตรี วันนี้อาจจะไม่ได้
นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ ผมก็เชื่อว่าท่านอยู่ข้างหลังหรือไม่ท่านก็รับฟังอยู่ เห็นรายการแล้ว  
ผมเองก็ชักจะไม่แน่ใจในการจัดงบประมาณปี ๒๕๖๔ ซ่ึงจริง ๆ แล้วในวาระรับหลักการนี้ 
ผมไม่เห็นด้วยในหลักการที่ทําอย่างนี้ เลย ผมเรียนว่าท่านจัดงบประมาณปี ๒๕๖๓  
กับปี ๒๕๖๔ ที่เราเอาเข้ามา ท่านประธานเล่มปี ๒๕๖๓ กับปี ๒๕๖๔ ดูลักษณะนี้นะครับ 
เปล่ียนแต่สีเท่านั้นเอง นอกนั้นสํานักงบประมาณก็เหมือนเดิม คล้าย ๆ เดิมเลย ง่าย ทําไฟล์ 
(File) เดียวก็เหมือนเติมคําในช่องว่าง ดูแล้วเหมือนง่ายของหน่วยราชการที่ทํา เพราะเป็น
แบบเดียวกัน คล้าย ๆ กัน เปล่ียนตัวเลข ------------------------------------------------------------ 
 
                - ๓๒๘/๑ 
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แต่ส่ิงที่ผมอ่านแล้วไม่น่าจะง่ายก็คือผมไม่เห็นด้วยเลยเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับงบขาดดุล 
แล้วท่านไปต้ังบอกว่าท่านจะมีรายรับเท่าไร รายจ่ายเท่าไร ซ่ึงเป็นปกติของงบประมาณ  
แล้วก็บอกแหล่งที่มาของเงิน บอกผลสัมฤทธิ์ อันนี้ก็ชัดเจน ก็มาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ 
แล้วก็มาตรา ๑๔๒ ก็คือเพื่อพิงกับยุทธศาสตร์ชาติ เพราะฉะนั้นการจัดอะไรต่าง ๆ ไม่ฟรีหรอก 
ก็ผูกติดอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของท่านนั่นแหละ ถึงจะออกมาอย่างนี้ ท่านเขียน 
อย่างนี้ว่างบประมาณรายจ่าย ๓.๓ ล้านล้านบาทนี้ ท่านคาดการณ์ว่าจะเก็บภาษีได้ 
๒ ,๖๗๗ ,๐๐๐ ล้านบาทอะไรก็แล้วแต่ แปลว่าท่านจะต้องกู้ เพิ่ม เพื่อนสมาชิกก็พูด 
ไปเยอะ ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้กู้แน่ ๆ แต่ทีนี้เรามาดูรายรับที่เห็น ๆ รายรับท่านเขียน
ออกมาเลย ภาษีทางตรงได้เท่าไร ภาษีทางอ้อม ที่มาแหล่งเงินท่านเขียนไว้หมด ผมไม่เชื่อมั่นเลย 
ในหลักการแบบนี้ว่าท่านจะเก็บภาษีได้ครบตามที่ท่านคาดการณ์ เพราะฉะนั้นเวลาต้ังงบ 
ไปถึงกลางปี เอาล่ะ เดี๋ยวกู้เพิ่ม ผมคาดการณ์ไว้อย่างนั้น เพราะอย่างน้อย ๆ การใช้จ่าย 
จะมากขึ้น และผมก็เชื่อว่าการเก็บภาษีจะลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ อยู่ตรงไหน 
ก็ไม่ดี ท่องเที่ยวก็ไม่ดี เกษตรไม่ดี ทุกอย่างไม่ดี และจะคาดการณ์แบบนี้ แน่ใจหรือครับ  
เมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านตอบ ผมก็ฟังเผิน ๆ ลึกไม่ลึกท่านคงหยุด
อยู่ตรงนี้แหละครับ ท่านบอกว่าท่ีเก็บภาษีลดลงเพราะว่าช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปลดภาษี  
จริงของท่าน ลดจริง ปี ๒๕๕๕ ลดภาษีรายได้นิติบุคคลจาก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือประมาณ 
๒๓ เปอร์เซ็นต์ แต่ปรากฏว่าปี ๒๕๕๖ เก็บภาษีเพิ่มข้ึนนะครับ ท่านลองไปดูก็ได้ เพราะการ
ลดภาษีครั้งนั้นบวกกับนโยบายค่าแรง ๓๐๐ บาทด้วย ภาษีรายได้บางอันลดลง แต่เก็บได้
ฐานกว้างขึ้น นิติบุคคลต่าง ๆ ก็ไม่ต้องหลบภาษี เรื่องนี้ชัดเจน ท่านอาจจะพูดครบหรือไม่ครบ 
แต่ว่าผมเรียนท่านว่าจริง แต่ท่านอาจจะพูดไม่ครบ เพราะฉะนั้นเรื่องลดภาษีของท่านก็ลด 
รัฐบาลท่านลดภาษีบุหรี่ และกําไรหรือเปล่าล่ะครับ ทุกวันนี้โรงงานยาสูบยังจะไปไม่รอดเลย 
เพราะฉะนั้นเรื่องภาษีผมถึงไม่มั่นใจว่าท่านเก็บได้ ผมไม่เชื่อในฝีมือของรัฐบาลเรื่องนี้  
เรื่องเก็บภาษี เพราะไม่อยากโทษกัน เพราะเดี๋ยวก็จะไปโทษโจรโควิด ๑๙ (COVID 19) อีก 
ก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นอีก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากกราบเรียนท่านประธานว่าผมถึงไม่เชื่อว่า
หลักการที่เขียนแบบนี้จะได้ไม่ครบ และสุดท้ายเราก็กู้ เรื่องอื่น ๆ เพื่อนสมาชิกได้พูดไปเยอะ
พอสมควรแล้ว เมื่อวานถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรีเยอะเลยครับ ผมมีเรื่องหนึ่งที่ติดใจ 
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ก็คือเรื่องว่าท่านจะสนับสนุนภาคการเกษตร ให้ราคาเกษตรมีราคาเพิ่มข้ึน หรือมีเสถียรภาพ
ยั่งยืน ท่านใส่งบประมาณไว้เลยนะครับ ท่านใส่งบประมาณไว้ ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ ล้านบาทเลย 
เรื่องสร้างมูลค่าทางเกษตร ใส่ไปไว้ ๖,๖๙๖ ล้านบาท เพราะฉะนั้นถ้าใส่ไปแบบนี้ ท่านก็ใส่
แบบนี้มาทุกปี ปีที่แล้ว ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วราคาเกษตรเป็นอย่างไรล่ะครับ ดีข้ึนไหม 
ท่านนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องเกษตรกรที่ฟังดีข้ึนไหมครับ ก็ไม่ดีข้ึน ก็แปลว่าที่ใส่ไป ๆ ใส่ตาม
ภาระหน้าที่หรือเปล่า อบรมไปเถอะเกษตรกร อบรมจนหัวจะแบนอยู่แล้ว ราคายางก็เท่านี้แหละ 
ราคาข้าวก็เท่านี้ ไม่ได้เพิ่มข้ึน สักแต่ว่าจะลดลง ยิ่งวันนี้ท่านไปเขียนอีกอันหนึ่งนะครับ  
เรื่องยาเสพติดผมยังไม่พูด เพราะเพื่อนก็พูดไปเยอะแล้ว พรุ่งนี้เขาจะมาลงรายละเอียด 
เรื่องนโยบายเกี่ยวกับท่านปราบปรามยาเสพติดในนโยบายความมั่นคงในข้อ ๕ เมื่อสักครู่
เพื่อนสมาชิกจากจังหวัดอุบลราชธานีท่านชูวิทย์ ขออภัยที่เอ่ยนาม ท่านพูดถึงเรื่องคล้าย ๆ 
เกี่ยวกับยาเสพติดและบ่อนการพนัน และตู้สลอต (Slot) ผมไม่คาดหวังหรอกว่าท่านจะ 
ไปปราบ ไปจับ ผมไม่คาดหวังเลย เพียงแต่มาบอกท่านประธานว่าช่วยเรียนพี่น้องประชาชน
ว่าอย่าไปเล่น ในเมื่อผมให้เจ้าหน้าที่ไปทําไม่ได้ รัฐบาลไม่ทํา -------------------------------------  
 
                 - ๓๒๙/๑ 
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พี่น้องครับ ต้องช่วยตัวเองนะครับ ทุกคนต้องช่วยตัวเอง อย่าไปเล่น อย่าไปหยอดบ่อนสล็อต  
(Slot) ช่วยตัวเองครับ เราหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้หรอก ไปพึ่งทําไม พี่น้องต้องรู้ว่าอะไรดี 
อะไรเสีย ผมก็พูดฝากผ่านสภานี้ไปเลย ผมอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านเขียนนะครับ 
ท่านเขียนไว้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา หลายท่านก็ได้พูด ท่านเขียนไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์ทั้งหมดในเล่มนี้มี ๖ ยุทธศาสตร์ ก็รู้ว่าท่านเขียนปกติธรรมดา ปีที่แล้วก็เป็น 
อย่างนี้ เรื่องน้ําเรื่องใหญ่ รัฐบาลหลายรัฐบาลก็ทํา รัฐบาลของท่านประยุทธ์ก็ได้ทําเรื่องน้ํา 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อสักครู่ท่านนั่งอยู่นี่ ท่านก็ทราบเรื่องนี้ดีว่าน้ํา 
ท่านจะทําอย่างไร หลายท่านก็คิด พี่น้องอีสานบ้านผมหรือทั่วประเทศปีนี้จะถูกภัยแล้ง  
มันแล้งแบบแล้งซ้ําซากนี่แหละครับท่านประธาน แล้งแล้วแล้งอีก บางทีฝนมา ทุกวันนี้ 
ข้าวกล้ากําลังขึ้น หาแหล่งน้ําบางแหล่งไม่มี ผู้แทนอีสานก็บ่นทุกคน ผู้แทนทางเหนือก็บ่น 
ภาคกลางก็ยังมีปัญหาอีก ขนาดในภาคกลางมีแหล่งน้ําชลประทานยังไม่มีน้ําทํานาก็มี 
เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการของน้ําพูดกันมา พูดกันจัง ผมเห็นอันหนึ่งครับ 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติมีงบประมาณ ผมจําตัวเลขได้ไม่ได้นอน ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ผมก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนก็รออยู่ จะทําโน่น ทํานี่ ทําบ่อ ทําสระใหญ่ สระเล็กอะไร 
ก็แล้วแต่ ผมก็ได้ข่าว แล้วก็ไปถามผู้เกี่ยวข้องเช่นจังหวัด เงียบครับ หายไปหมดเลย 
๘๘ ,๗๐๐ ล้านบาท ไปไหนล่ะครับ ไล่ความจริงไปมาสัก ๒ สัปดาห์ ผมได้ทราบว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีมีความจําเป็น เพราะว่าสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติข้ึนกับนายกรัฐมนตรี 
ท่านก็คงจะเดือดร้อนท่านเอาเงินไปใช้โควิด (COVID) ไม่ว่ากัน เพราะความจําเป็น  
แต่ปรากฏว่าเราสอบถามไปถามมาปรากฏว่ามี เงินโอนจาก  ๘๘ ,๐๐๐  ล้านบาท  
โอนงบประมาณครั้งที่เรามาเข้าสภานี่แหละครับ เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ ก็ยังไม่จัดการให้เขา 
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากท่านนายกรัฐมนตรีฟังอยู่ พี่น้องจะเดือดร้อน ทุกแห่งทั่วประเทศ
เขาเดือดร้อนคืนเงินเขาไป จ่ายเขาไป เหมือนกรณีงบโอนนี่แหละครับ ครูบางคนมาหาผม
บอกว่า ๒๐ ปี ไม่เคยได้บ้านพัก ได้บ้านพักหลังละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ไปโอนงบคืน ปี ๒๕๖๔ 
หย่าไปหวังเลย ไม่ต้ังเลย ก็ฝากกระทรวง ทบวง กรม ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
คงนั่งอยู่นี่ ฝากด้วยนะครับ เรื่องที่โอนงบเล็ก ๆ น้อย ๆ แน่นอนล่ะจําเป็นโอน แต่ว่ากว่าเขา
จะต้ังงบได้ใช้เวลาเท่าไร คืนเข้าไปในปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๔ ไม่ทันแล้ว คืนปี ๒๕๖๕ เขาไปเสีย  
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ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาเดือดร้อน เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ส่วนที่ควรโอนกลับไม่โอน ผมไม่อยากอ่าน 
งบกระทรวงกลาโหมที่ผูกพันไว้กี่หมื่นกี่พันล้านบาท ทําผูกพันไว้เฉยเลย ๖ ปีซ้อน งบอะไร 
กันนักกันหนาผูกพันขนาดนี้ ทีกระทรวง ทบวง กรมอื่นเคยผูกไหม ผมเห็นกระทรวงคมนาคม 
ผูกอยู่อันหนึ่ง ๕ ปี หรือ ๔ ปี ส่วนมากเขาผูกพัน ๔ ปี กระทรวงกลาโหมเก่ง ทําเยอะ  
อยากได้เยอะ ผูกไว้ ๖ ปีเลย เดี๋ยวไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณ
ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ท่านเขียน ที่ท่านได้ทําถ้อยแถลงไว้ในวันนั้นก็คล้าย ๆ กัน เพราะไปผูกติดกับ
ตัวยุทธศาสตร์แห่งชาติ ไปผูกติดกับรัฐธรรมนูญ นี่อย่างไรครับเวลาทํางาน ใครจะรู้ว่าโควิด 
(COVID) จะมา คนที่ร่างยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่รู้ พอมาแล้วแก้ได้ไหมล่ะครับ เวลาทํา
งบประมาณ หลายท่านก็ไปพูดเห็นไหมล่ะงบกลาง ๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เอาไปใส่ไว้ใน 
งบกลางเรื่องโควิด (COVID) ทั้ง ๆ ที่แท้จริงแล้วทําไมไม่ไปให้กระทรวงสาธารณสุขล่ะ  
ทั้ง ๆ ที่เขารับผิดชอบโดยตรง อันนี้แหละที่ผมไม่เห็นด้วย ไม่ได้บอกว่าใครจะทําอะไรหรอก 
เจตนาอะไรล่ะ คือ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท มี ๙๙,๐๐๐ ล้านบาทอยู่แล้วในงบกลาง อยู่ ๆ เอา 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาทมาแปะไว้ และบอกว่าแก้ปัญหาโควิด (COVID) และเงินกู้แก้อะไร  
เรื่องเหล่านี้ผมไม่สามารถรับหลักการนี้ได้เลย เพราะฉะนั้นก็กราบเรียนประธานไปยัง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่าส่ิงที่พูดก็คือเรื่องที่เกิดข้ึนจริง แล้วก็สามารถเห็นได้จริงว่า
เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ขอขอบพระคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล นะครับ 
 
                - ๓๓๐/๑ 
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  นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานที่เคารพครับ
ผม กรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  
จากจังหวัดอ่างทอง ต้องขอบคุณท่านประธาน แล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 
ที่ได้ให้เวลาผมมีส่วนร่วมในการอภิปราย ต้องบอกว่าเรากําลังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการ
ออกกฎหมายที่คงไม่เกินไปนักถ้าผมบอกว่านี่เป็นกฎหมายที่สําคัญมากที่สุด ไม่ใช่เฉพาะ 
ของรัฐบาลชุดนี้ แต่เป็นกฎหมายที่สําคัญมากที่สุดฉบับหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย  
ไม่ใช่เพราะว่าเป็นการออกกฎหมายที่มีงบประมาณในการใช้จ่ายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ 
แล้วก็ไม่ใช่เพราะว่ารู้ว่ามีความท้าทายจากมหาวิกฤติเศรษฐกิจที่รอคอยเราอยู่เบ้ืองหน้า  
แต่เหตุผลที่มีความสําคัญมากที่สุดนั้นคือความหวังครับ เราแบกความหวังของพี่น้องประชาชน
เอาไว้ แบกความหวังของพี่น้องประชาชนที่บอกว่าอยากจะเห็นการจัดสรรทรัพยากร 
อยากจะเห็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะเอาไปตอบโจทย์ เอาไปแก้ปัญหาและรองรับ
โลกที่มันกําลังจะก้าวเข้าไปสู่การจัดระเบียบโลกใหม่ หรือที่เขาเรียกว่านิวเวิลด์ ออเดอร ์
(New World Order) เราต้องเตรียมพร้อมกับความปกติใหม่ที่ เราไม่ เคยเห็นมาก่อน  
ที่เราเรียกว่านิวนอร์มัล (New normal) เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เป็นโลกที่เต็ม
ไปด้วยความเส่ียงครับ ผมขออนุญาตสไลด์ (Slide) ประกอบด้วยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน)   
  นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เมื่อวานนี้ผมได้ฟัง 
ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงงบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นคําแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๔ ก็ทราบว่าเราจะต้องตั้งงบประมาณถึง  
๓.๓ ล้านล้านบาท ใน ๓.๓ ล้านล้านบาทนี้มีวงเงินกู้ถึง ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็นการตั้ง
งบประมาณแบบขาดดุล ผมเห็นถึงความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ขอสไลด์ 
(Slide) ถัดไปนะครับ เห็นถึงความตั้งใจ เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ท่านพยายามที่จะเอาแผน
แม่บทยุทธศาสตร์ของชาตินั้นเข้ามาอยู่ในการจัดสรรเงินงบประมาณในงบปี ๒๕๖๔ นี้  
ผมเข้าไปดูครับ ส่ิงหนึ่งที่ดีใจแล้วต้องขอบคุณทางรัฐบาลนั่นก็คือท่านพยายามที่จะเห็น
ความสําคัญ แล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ และพยายาม 
ที่จะผลักดันไปสู่ รัฐบาลดิจิทัล (Digital) ท่านไม่ ได้พูดเปล่าครับ ท่านระบุไว้อยู่ ใน 
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แผนยุทธศาสตร์ในการจัดทํางบประมาณยุทธศาสตร์ ที่ ๖ นั่นก็คือด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ และมีแผนท่ีชัดเจนอยู่ในแผนที่ ๒ ก็คือ
การบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (Digital) เพื่อมุ่งหวังที่จะผลักดัน แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาการทํางาน
ของภาคราชการ ที่พวกเราก็รู้ว่าปัญหาอุปสรรคของข้าราชการที่เวลาพี่น้องประชาชน  
ไปติดต่อราชการมีปัญหา มีอุปสรรคอย่างไร เพื่อที่จะผลักดันให้ไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital) 
เพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลที่รัฐบาลมีอยู่อย่างมากมาย แต่อยู่อย่างกระจัดกระจายกันแต่ละ
หน่วยงาน แต่ละกรม แต่ละกอง แต่ละกระทรวง ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และเพื่อที่จะ
สร้างแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Platform digital) ใหม่ เพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนให้ดีข้ึน
ผ่านแนวความคิดของดิจิทัล (Digital) ผมดูแล้วก็ดีใจที่เป็นวัตถุประสงค์หลัก แล้วก็จะเป็น
ยุทธศาสตร์หลัก จึงต้องเข้าไปดูว่าท่านจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก 
หรือไม่ ผมขอสไลด์ (Slide) ถัดไปนะครับ ผมไปดูที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือกระทรวงดีอี (DE) ปีนี้ก็คาดว่าน่าจะดีใจที่ เห็นการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจาก  
๖,๘๐๐ ล้านบาท เป็น ๘,๖๐๐ ล้านบาท ท่านเพิ่มข้ึนเป็นกระทรวงอันดับ ๑ ของประเทศ 
ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนถึง ๒๖ เปอร์เซ็นต์ เพิ่มข้ึนถึง ๑,๘๐๐ ล้านบาท ยังไม่พอครับ 
เพื่อที่จะผลักดันรัฐบาลไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital) อย่างที่ท่านต้ังเป้าหมายไว้ ท่านต้ัง
งบประมาณในงบบูรณาการ ซ่ึงถือว่าเป็นมิติใหม่และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มี 
การบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (Digital) โดยการตั้งงบไว้ถึง ๒,๐๐๓ ล้านบาท อยู่ในหมวดของ 
งบบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (Digital) อยู่ในเล่มขาวคาดแดงทั้ง ๒ เล่ม ทั้งในเล่มของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และในเล่มของแผนงบบูรณาการ ท่านพูดอย่างไร ไม่ยากครับ 
เรื่องที่ยากคือเราจะนําส่ิงที่พูดไปลงมือปฏิบัติได้หรือไม่ -------------------------------------------  
 

- ๓๓๑/๑ 
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และการที่จะดูว่ารัฐจะลงมือปฏิบัติตามส่ิงที่พูดไหม ดูได้อย่างเดียวล่ะครับ ดูที่การจัดสรร
ทรัพยากร ผมจึงไปดูว่ารายละเอียดในไส้ในที่ท่านตั้งงบประมาณเพิ่ม ข้ึนเอาไว้ ถึง  
๑,๘๐๐ ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ๒,๐๐๓ ล้านบาท  
ในงบบูรณาการนั้นท่านบริหารจัดการในเชิงโครงการในรายละเอียดอย่างไร สไลด์ (Slide) 
ถัดไป ส่ิงที่ได้พบผมบอกเลยว่าผมเสียดายครับ เสียดายท่ีเห็นการจัดสรรเงินงบประมาณ 
และต้ังความหวังเอาไว้ว่าควรที่จะผลักดันรัฐบาลไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital) ได้อย่างที่ท่าน
พูดเอาไว้ แต่ปรากฏสิ่งที่ผมเจอก็คือเรื่องแรกไม่มีเจ้าภาพ  เรื่องที่ ๒ คือแผนบูรณาการ 
ที่ท่านวางไว้นั้นไม่มีการบูรณาการอย่างที่ท่านว่าครับ และเรื่องที่ ๓ เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดคือ
ไม่มียุทธศาสตร์ในการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ท่านพูดไว้เลย  
   เรื่องแรก เรื่องไม่มีเจ้าภาพ ผมไปเปิดดูเล่มขาวคาดแดงเล่มนี้ ทั้งหมดก็ไปดู
ของกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า มีการตั้ ง เงินงบประมาณเพื่อที่จะ 
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เข้ามาอยู่เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) เดียวกัน  
เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนหรือไม่ ในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้เสนอตัว 
ไม่ได้มีโครงการที่จะผลักดันให้เป็นเจ้าภาพ หนักไปกว่านั้นผมไปดูในเล่มของแผนงานบูรณาการ 
เล่มที่ ๒ ก็ไปดูไส้ในว่าท่านตั้งงบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาทไว้อย่างไรบ้าง ส่ิงหนึ่งที่ผมบอกว่า
ต้องผิดหวังครับ เพราะการตั้งงบของท่านนั้นงบบูรณาการปีที่แล้วผมฟังมาปีหนึ่ง งบบูรณาการ 
เพิ่งจะมีอยู่ไม่กี่ปีนี้ ผมไปดูมาว่าการบูรณาการของท่านนั้นท่านบูรณาการกันแบบไหน  
ส่ิงที่เจอก็คือท่านไม่ได้บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เลยแม้แต่น้อย ท่านบอกว่ากระทรวงนั้น 
ใครมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล (Digital) ท่านก็เขียนโครงการขึ้นมา จึงเป็นสิ่งที่ยืนยัน 
ได้ว่าแผนบูรณาการของท่านไม่ได้มียุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเกิดการบูรณาการ
และนําไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital) อย่างที่ท่านพูดเลย ผมจึงต้องกราบขอประทานอภัย 
ที่จะต้องบอกว่าส่ิงที่ท่านพูดกับส่ิงที่ท่านทําหลังจากที่ไปดูในรายละเอียดของงบประมาณ
แล้วมันเป็นคนละเรื่องกันเลยครับ นอกจากนั้นผมอยากจะย้อนกลับไปในช่วงของวิกฤติโควิด 
(COVID) ท่านมีนโยบายต่าง ๆ มากมายเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอีก ๑๐ ล้านราย ช่วยเหลือ 
ผู้เปราะบางอีกหลายล้านคน ส่ิงที่เป็นปัญหา ส่ิงที่เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนก็คือ 
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เกิดข้อมูลที่ ซํ้าซ้อนกันระหว่างกระทรวง เกิดความผิดพลาดในการคัดกรองข้อมูลของ 
พี่น้องประชาชน พี่น้องจังหวัดอ่างทองผมจํานวนมากไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ถูกรัฐ
ตราหน้าว่าเป็นอาชีพเกษตรกร ไม่สามารถใช้สิทธิในโครงการเราไม่ทิ้งกันได้ เกิดความล่าช้า
และสุดท้ายนําไปสู่การบริหารจัดการการช่วยเหลือเยียวยาท่ีไม่เป็นธรรม ท่านประธาน 
คงจะทราบ เพื่อนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยผมทุกคนทราบ ในยามวิกฤติเงิน ๕,๐๐๐ บาทนั้น
ให้รอไปอีก ๓ วัน ให้รอไปอีก ๑ อาทิตย์ ให้รอไปอีก ๒ อาทิตย์ พี่น้องประชาชนเขากําลัง 
จะจมน้ํา รอไปขนาดนั้นเขาคงไม่มีชีวิตอยู่ เพื่อที่จะไปต่อลมหายใจเขาแล้ว นี่คือ 
ความเดือดร้อนและนี่คือเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนจากโครงการต่าง ๆ และนี่คือ
ผลกระทบที่มันเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐที่ เราต้องยอมรับว่า 
ด้อยประสิทธิภาพ ส่ิงที่ผมได้เจอและผมหวังว่ารัฐบาลจะได้เรียนรู้จากส่ิงที่ผ่านมา นั่นก็คือ
ปัญหาของรัฐบาลนั้นไม่ได้อยู่ที่การท่ีเราไม่มีข้อมูล ปัญหาคือมีข้อมูลที่ซับซ้อน มีข้อมูล 
ที่กระจัดกระจายกันอยู่ในแต่ละกระทรวงที่ไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันเลย กระทรวงการคลังครับ
ท่านรัฐมนตรีอยู่ที่นี่ ท่านก็จะทราบว่าท่านมีข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๔ ล้านคน ท่านมี
โครงการเราไม่ทิ้งกันที่ลงทะเบียนไว้ถึง ๒๘ ล้านคนเศษ แต่ช่วยเหลือได้เพียงแค่ ๑๕ ล้านคน 
ท่านมีกรมสรรพากรที่จะดูได้ว่าใครมีรายได้เท่าไร ท่านมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารพาณิชย์ที่จะดูได้ว่าใครมีบัญชีอยู่เท่าไร มีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไร เรามีกระทรวงมหาดไทย 
ที่จะมีข้อมูลทะเบียนราษฎร เรามีกระทรวงแรงงานที่จะบอกว่าเรามีแรงงานที่อยู่ในระบบ
เทา่ไร คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเท่าไร เรามีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่บอกข้อมูล
ทางด้านสุขภาพพลานามัยของคนผ่าน อสม. ล้านกว่าคนทั่วประเทศ เรามี รพ.สต. เรามี
โรงพยาบาลจากทั่วประเทศมากมาย เรามีกระทรวงศึกษาธิการที่มีข้อมูลของนักเรียนที่กําลัง
อยู่ในวัยศึกษา ต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงไประดับชั้นมัธยมศึกษา ----------------------  
 
                                                                                                - ๓๓๒/๑ 
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เรามีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่บอกถึงข้อมูลของเกษตรอีกมากกว่า ๑๐ ล้านคน  
เรามีทุกอย่างครับ และพี่น้องประชาชนก็มีครับ ส่ิงที่เขามีคือมีบัตรประชาชน บัตรประชาชน
ของผมที่ผมดูอยู่มีเลข ๑๓ หลัก ซ่ึงก็คือเป็นเนชันนัล ไอดี การ์ด (National ID Card)  
หรือว่าเป็นเลขประจําตัวประชาชน ซ่ึงไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสถานะของตัวเองไปอย่างไร 
เปล่ียนชื่อที่อยู่ ผมเปล่ียนบัตรประชาชนมาหลายรอบแล้ว เลข ๑๓ หลักเราไม่เคยเปลี่ยน 
และจะไม่มีวันเปลี่ยนไปตลอดชีวิตและสิ่งที่สําคัญท่านประธานดูนะครับ เรามีอะไรอยู่ในนี้ 
ด้วย เรามีชิป (Chip) ชิป (Chip) ผมไม่เคยหายไปไหนเลยในช่วงตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
จะเปลี่ยนบัตรมากี่ใบ ชิป (Chip) ผมก็อยู่ที่เดิม แต่ส่ิงที่ผมสงสัยไม่เคยเปลี่ยนก็คือเอาไว้ 
ทําอะไรครับ การที่เมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าผมมีข้อมูลจากหลากหลายกระทรวงมากมาย 
พี่น้องประชาชนไปที่อําเภอครับ ยังต้องเอาบัตรประชาชนไปถ่ายเอกสารอยู่เลยครับ ต้องไป
สําเนาทะเบียนบ้าน รับรองสําเนาถูกต้องอยู่เลย แล้วนี่หรือครับคือยุคที่เรากําลังจะก้าวข้าม
และเดินไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital) ได้ ส่ิงที่พวกเราต้องการไม่ใช่แค่การบอกว่าเราจะมี
ยุทธศาสตร์และจะพารัฐของพวกเราไปสู่รัฐดิจิทัล (Digital) ส่ิงที่พวกเราต้องการคือ 
เราต้องการข้อมูลท้ังหมดที่มีอยู่จากต่างกระทรวงกันนั้นมาทําให้เกิดดาต้าแชร์ริง (Data 
sharing) หรือว่ามาทําให้ เกิดบ๊ิกดาต้า (Big data) ที่จะเชื่อมโยงและเอาข้อมูลของ 
พี่น้องประชาชนนี้มาทําให้พี่น้องประชาชนเขาไม่ เป็นภาระ มาแบ่งเบาภาระของ 
พี่น้องประชาชนในยามที่ เขาต้องการที่จะไปติดต่อหน่วยงานราชการหรือในยามที่ 
ท่านต้องการที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน ผมหมดสไลด์ (Slide)นะครับ  
   ส่ิงสุดท้ายที่อยากจะฝาก พูดถึงเรื่องของรัฐบาลดิจิทัล (Digital) เป็นเรื่อง
จําเป็นครับ ผมยืนยันและต้องขอบคุณครับว่าท่านมาถูกทางแล้วที่จะพารัฐที่อยู่ในระบบ
อนาล็อก (Analog) มานานหลายชั่วอายุคนกําลังจะผลักดันให้ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital) 
เป็นเรื่องจําเป็นผมสนับสนุนและเป็นเรื่องที่ควรทําครับ เพราะโลกใบใหม่ที่อยู่หลังผ่านจาก
เหตุการณ์โควิด (COVID) ไปผมขออนุญาตยกคําของผู้อาวุโสที่พวกเราสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 
ให้ความเคารพนะครับ ท่านบอกว่าการคิดแบบเดิม ทําแบบเดิมไม่มีทางสําเร็จหรอกครับ 
การคิดแบบใหม่ ทําแบบใหม่ก็ไม่พอครับ โลกวันนี้ต้องคิดเร็วทําเร็ว ต้องคิดก่อนและ 
ลงมือก่อนถึงจะสําเร็จ นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาล และท้ายท่ีสุดผมอยากจะ 
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ย้ําเตือนในวาระที่หนึ่ง ก่อนที่เราจะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ว่ารัฐบาลต้องไม่ลืมครับว่า 
การจัดสรรเงินทรัพยากรและใช้เงินทรัพยากรทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพื่อฝ่ายการเมือง ไม่ใช่ 
เพื่อฝ่ายราชการ แต่จําเป็นที่ต้องใช้อะไรไปเพื่อประเทศชาติและเพื่อพี่น้องประชาชนของ 
คนไทยทุกคน ขอบพระคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  : ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
จะเป็นคุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร หลังจากนั้นก็จะเป็นคุณเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ แล้วก็ 
คุณขจิตร ชัยนิคม และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ ๔ ท่าน เพื่อจะได้เตรียมตัว เชิญคุณวิโรจน์
ครับ 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานที่เคารพครับ 
ผม วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
ท่านประธานครับ การศึกษาในโลกปัจจุบันไม่ใช่แค่การถ่ายทอดเรื่องที่คนรุ่นหนึ่งรู้  
คนรุ่นหนึ่งเชื่อ ให้คนอีกรุ่นหนึ่งเชื่อและรู้ตาม ๆ กันไปอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นกลไกในการ
พัฒนาคนให้แต่ละคนมีคุณค่าของตัวเขาเองที่อาจจะแตกต่างหลากหลายเพื่อรองรับสังคม 
ในโลกอนาคต ขอสไลด์ (Slide) ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานทราบไหมว่า
ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้ากับสังคมผู้ สูงอายุของประเทศไทย ประเทศไทยจะมีประชากร 
ในวัยแรงงานลดลงจาก ๔๓ ล้านคน เป็น ๓๖.๕ ล้านคนเท่านั้น ถ้ายังอยากเห็นประเทศ 
ของเราก้าวไปข้างหน้าอยู่บ้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต้องเพิ่มข้ึนให้ได้อย่างน้อย ๆ 
ปีละ ๓ เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าประชากรในวัยแรงงาน ๑ คน ที่วันนี้สร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจได้ ๓๙๐,๐๐๐ บาท จะต้องขยับเพิ่มข้ึนเป็น ๘๓๕,๐๐๐ บาท หรือเพิ่มข้ึน 
๑๑๔.๑ เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า ๑ เท่าตัวในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า การศึกษาของไทยในวันนี้
ภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะทําให้คนไทยในอีก 
๒๐ ปีข้างหน้า มีรายได้เพิ่มข้ึนวันละ ๑,๔๐๐-๑,๘๐๐ บาท ได้หรือไม่ -------------------------- 
 

 - ๓๓๓/๑ 



๖๗๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ      ธมนธรณ์ ๓๓๓/๑ 
  
ผมบอกได้เลยว่าถ้ายังมามะงุมมะงาหราแบบนี้ไม่มีวันเป็นไปได้ ถ้าเราดูผลงานการศึกษา 
ของไทยจากผลการทดสอบพิซา (PISA) ที่ใช้ประเมินคุณภาพของระบบทางการศึกษาของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เราพบครับทั้ง ๓ วิชา ทั้งการอ่านคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ของไทย เราอยู่ในกลุ่มรั้งท้ายของโลกมาโดยตลอด และเมื่อเทียบกับ
ประเทศสิงคโปร์และประเทศเวียดนามยืนยันได้เลยครับว่าเราเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จริง ๆ คือคะแนนต่ําติดพื้นและพร้อมที่จะเป็นฐานให้ประเทศสิงคโปร์และประเทศเวียดนาม
แบบท่ีไม่เห็นสัญญาณที่จะโงหัวข้ึนมาได้เลย สรุปก็คือถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลภายใต้การนําของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และการจัดงบประมาณทางการศึกษาแบบนี้ดําเนินต่อไป  
ไม่มีทางที่เราจะพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตข้ึนมาเป็นพลเมืองที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
และร่วมมือกับพลโลกจากนานาอารยะประเทศได้เลย เทียบกับคนอื่นครับท่านประธาน  
ผมว่าช้ําแล้ว เทียบกับตัวเองผมว่าช้ํายิ่งกว่า ผลการทดสอบล่าสุดในปี ๒๐๑๘ เมื่อเทียบกับ 
ปี ๒๐๐๐ ซ่ึงเป็นการทดสอบครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อ ๑๘ ปีก่อน เราพบอย่างนี้ครับ  
ทักษะการอ่านของไทยในปี ๒๐๑๘ ได้คะแนนต่ํากว่าการสอบครั้งแรก เมื่อปี ๒๐๐๐  
หรือ ๑๘ ปีก่อน คณิตศาสตร์ก็ตํ่ากว่าการสอบครั้งแรก วิทยาศาสตร์ก็ตํ่ากว่าการสอบ 
ครั้งแรกอีกเช่นเดียวกัน ท่านประธานครับ เขามีแต่ยิ่งเรียนแล้วยิ่งดีข้ึน แต่การศึกษาไทย 
มีแต่สาละวันเตี้ยลง ถ้าเรายังปล่อยให้การจัดงบประมาณแบบนี้ดําเนินต่อไป ระบบการศึกษาไทย 
เราจะกลายเป็นแบบมูนวอล์ก (Moonwalk) ครับ คือลีลาเหมือนจะก้าวไปข้างหน้า 
แต่พอเทียบกับประเทศอื่นแล้วถอยหลังตลอดเวลา ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรียังมีหน้า 
ไปเตือนนักศึกษานะครับว่าให้ระวังอนาคต ผมก็ต้องถามกลับแทนนักศึกษาว่าท่านบริหาร
การศึกษาอย่างนี้ยังเหลืออนาคตอะไรให้เขาระวังอีก ภาพรวมของทั้งประเทศว่าแย่แล้ว  
พอดูโอกาสของเด็กยากจนนี่แย่ยิ่งกว่าครับท่านประธาน จากสถิติเด็กยากจนที่อยู่ในกลุ่ม  
๒๕ เปอร์เซ็นต์ล่าง ที่มีทักษะทั้งคณิตศาสตร์ การอ่านและวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่ประสบ
ความสําเร็จในชีวิตได้ ประเทศสิงคโปร์เด็กยากจนของเขา ๑๐๐ คน มีเด็กที่จะมีทักษะ 
แข่งกับโลกใบนี้ได้ถึง ๔๓ คน ความจนไม่ใช่อุปสรรค ประเทศเวียดนามมีเด็กช้างเผือกจาก  
๑๐๐ คน มี ๓๐ คน ส่วนประเทศไทยมีแค่ ๔ คนเท่านั้น ที่จะมีโอกาสหลุดพ้นจาก  
 



๖๗๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ      ธมนธรณ์ ๓๓๓/๒ 
 
ความยากจน ถ้าการศึกษาไทยยังคงเหลื่อมลํ้าแบบนี้ เด็กยากจน ๑๐๐ คน ก็จะเติบโตข้ึนมา
เป็นผู้ใหญ่ที่ยากจน อย่าไปคิดครับว่าชีวิตจะเหมือนกับละครหลังข่าว ที่หวังว่าจะไปได้กับ 
ลูกคนรวยแล้วแต่งงานมีความสุขยามบ้ันปลาย ไม่ใช่ครับ ความเป็นจริงนี่เจ็บปวดกว่านั้นครับ 
เพราะคนจนจะได้กับคนจน ออกลูกก็ลูกจน ลูกจนก็เจอกับลูกจน มีลูกก็หลานจน หลานจน
เจอหลานจน ออกลูกออกมาเป็นเหลนจน เป็นลื่อ ลืบ ลืดจน กลับชาติมาเกิดก็ยังจน 
อีกเหมือนเดิม เอาแค่ ๓ เจนเนอเรชัน (Generation) ผลคํานวณจากเด็กจน ๑๐๐ คน  
จะเ บ่งบานกลายเป็นคนจนถึ ง  ๑๘๒  คน  นี่ แหละครับ  ผลงานของรั ฐบาลของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่หวังจะทําให้ประเทศเป็นฐานการผลิตคนจนป้อนตลาดโลก  
นี่ไม่ใช่การปฏิรูปประเทศ แต่นี่คือสารรูปประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์มัดตราสังชาติ  
๒๐ ปี ท่านประธานครับ จากปัญหาทางการศึกษาที่ผมเล่ามา แต่เดิมผมเคยหวังครับว่า
งบประมาณปี ๒๕๖๔ นี้จะพอเข้ามาเยียวยาแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง แต่พอดูรายละเอียด  
มีแต่ความส้ินหวัง ท่านประธานดูประเทศสิงคโปร์ครับ เขาเจอโควิด (COVID) เหมือนกับเรา
งบประมาณทางการศึกษาในปีนี้ของเขาเพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๔.๕ โดยงบประมาณการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของเขาเพิ่มข้ึน ๔.๔ เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการ 
ของเราปรับลดงบลงจากงบปี ๒๕๖๓ หลังโอนงบประมาณอยู่ที่ ๑.๒๕ เปอร์เซ็นต์ ------------  
 

 - ๓๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๓๓๔/๑ 
 
ถ้าดูที่การศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ลงไปลึกยิ่งกว่าคือติดลบถึง ๑.๕๙ เปอร์เซ็นต์ สิงคโปร์เขาก็มี
จํานวนเด็กลดลงเหมือนกับเรา แต่เขามองว่านี่คือโอกาสที่งดงามที่สุด ท่ีเขาจะทุ่มเทในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของเขา และทุ่มงบประมาณไปที่เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส  
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา เหมือนกับครอบครัวที่มี ลูกลดลง ก็จะมีงบประมาณ 
ในการพัฒนาลูกของตัวเองให้เต็มที่มากขึ้น แต่ประเทศไทยภายใต้การนําของรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คิดสวนทางโลกครับ เราตัดลดงบประมาณลงตามจํานวนเด็ก 
ที่ลดลงเพื่อคงให้ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาดําเนินอยู่ต่อไป พอเจาะมาดูที่งบประมาณ
ทั้งหมดที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาและงบอุดหนุนเด็กด้อยโอกาส 
เจ็บหนักกว่าเดิม งบของกระทรวงศึกษาธิการทั้งก้อนที่ว่าแย่แล้ว ที่ติดลบ ๑.๒๕ เปอร์เซ็นต์ 
งบแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา นี่แย่ยิ่งกว่า เพราะลดลงไปถึง ๗.๕๖ เปอร์เซ็นต์ 
และถ้าดูเฉพาะงบที่จัดสรรให้กับ กสศ. หรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่เป็น
กลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ตามคําแถลงนโยบายของ
รัฐบาลที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้คํามั่นไว้กับสภาแห่งนี้ นี่ลงไปถึง ๑๓.๗ เปอร์เซ็นต์ 
มีคนบอกกับผมว่าประเทศของเรากําลังล้ํา ผมก็คิดว่าเลิศลํ้า สุดท้ายไม่ใช่ครับ เหลื่อมลํ้า 
ท่านประธานครับ ผมชี้ให้ท่านประธานดู เด็กที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาล ๑ ถึง ม. ๓ ของประเทศไทย 
มีทั้งหมด ๔.๙ ล้านคน ตกใจครับ เรามีเด็กยากจนอยู่ถึง ๑.๖๔ ล้านคน และใน ๑.๖๔ ล้านคนนี้ 
มีเด็กยากจนพิเศษที่ผู้ปกครองมีรายได้ตํ่ากว่าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน ถึง ๗๐๐,๐๐๐ คน 
และเด็กกลุ่มนี้เสี่ยงมาก ๆ ที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา ยิ่งเจอโควิด (COVID) แบบนี้ 
นักวิชาการประเมินครับว่ามีโอกาสที่จะหลุดจากการศึกษามากกว่าเดิม แทนที่รัฐบาลของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะอุดหนุนงบประมาณเพิ่มข้ึน กลับไปตัดงบประมาณ 
เพื่อซ้ําเติมความเหลื่อมล้ํา เพื่อเอามาให้ท่านนายกรัฐมนตรีใส่เข้าไปในงบกลางและตีเช็ค  
ให้ท่านนายกรัฐมนตรี เซ็นเช็คได้คนเดียว  ทอดทิ้ ง เด็กที่ยากจนเหล่านี้ ไ ด้อย่างไร  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พอเทียบงบประมาณต่อหัวครับ ระหว่างงบสนับสนุนเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ กับงบอุดหนุนเด็กยากจนผู้ด้อยโอกาส เด็กยากจนนี่เฉล่ียได้แค่หัวละ 
๘,๒๐๐ บาท ในขณะที่งบติวเด็กเก่งของเรา ปาเข้าไป ๖ เท่า สูงถึง ๕๐,๐๐๐ บาทต่อหัว 
ต่างกันราวฟ้ากับเหว ที่ผ่านมาประเทศเราล้มเหลวไปเท่าไรแล้วครับกับกรอบความคิดที่มุ่ง 



๖๘๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๓๓๔/๒ 
 
พัฒนาเด็กหัวกะทิที่ยอดพีระมิดไม่กี่คน แล้วเราหวังว่าจะให้เด็กเหล่านั้นเติบโตข้ึนมา 
แบกประเทศนี้ไว้ ผมยืนยันว่าถ้าเราไม่คิดที่จะยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทย
ส่วนใหญ่ของประเทศแบบยกทั้งแผง เราไม่มีทางที่จะพัฒนาประเทศไปได้ไกลกว่านี้เลย 
รัฐบาลต้องเปลี่ยนทัศนคติครับท่านประธาน จัดการศึกษาเสียใหม่ ต้องเลิกโทษพ่อแม่ที่เขา
ต้องดิ้นรน ไม่มีเวลาเลี้ยงลูก ต้องเลิกโทษไปที่ความไม่พร้อมต่าง ๆ ของครอบครัว เราชอบโทษ 
การศึกษาไทย แต่ต่อให้เรากล่าวโทษไปที่ครอบครัวอย่างไร ด้วยความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ 
ภายใต้มหาประยุทธ์ภัยแบบนี้ อย่างไรเราคืนครอบครัวในอุดมคติให้กับเด็ก ๆ ไม่ได้ และเด็ก
ก็โตข้ึนทุกวัน ประเทศไทยของเรามีเด็กมากถึง ๓๔.๙ เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า ๑ ใน ๓  
ที่ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อ แม่ ลูก บางคนก็อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย เป็นครอบครัวแหว่งกลาง 
บางคนก็อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ถ้าการศึกษาไทยยังคงโทษไปที่ครอบครัว เท่ากับว่า
ประเทศนี้กําลังทอดทิ้งเด็กอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของประเทศให้ต้องเติบโตข้ึนมาตามยถากรรม 
รัฐบาลต้องคิดใหม่ครับ ต้องมองว่าเด็กทุก ๆ คนที่เกิดข้ึนมาบนแผ่นดินนี้คือพรอันวิเศษ  
ที่รัฐบาลและสังคมนี้ต้องร่วมกันฟูมฟัก เลี้ยงดู ให้พวกเขาเติบโตข้ึนมาเป็นพลเมืองที่ดี  
มีคุณค่าในตัวเขาเอง ไม่ว่าปูมหลังและครอบครัวของเขาจะยากจนอย่างไรก็ตาม เด็กที่เติบโต
ข้ึนมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความหมายมาก ----------------------------------------------  
 

 - ๓๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๓๕/๑ 
 
เพราะเขาจะสร้างรายได้และเป็นกําลังการบริโภคของประเทศนี้ชั่วชีวิตที่จะเหนี่ยวนํา 
การลงทุนภาคเอกชนต่าง ๆ มากมาย แต่ถ้าเขาเติบโตข้ึนมาอย่างไม่มีคุณภาพ คนนะครับ 
ไม่ใช่โครงการธุรกิจ โครงการธุรกิจถ้าเกิดเจ๊งยังยกเลิกได้ แต่คนที่เติบโตข้ึนมาโดยที่รัฐ 
ไม่ เหลียวแลพวกเขา เขาก็ยังต้องอยู่หายใจบนแผ่นดินนี้จนลมหายใจสุดท้ายอยู่ ดี  
ในงบประมาณปี ๒๕๖๔ ท่านประธานครับ ผมเห็นประชาสัมพันธ์ประโคมข่าวเรื่องโค้ดดิง 
(Coding) และสเตม เอดดูเคชัน (STEM Education) กันเต็มที่ ผมก็คิดว่างบจะเยอะ  
ผมนับรวมกัน มีงบอยู่แค่ ๑๒๔.๖ ล้านบาท เป็นโครงการลูบหน้าปะจมูก เห็นหน้าขาว ๆ 
แบบนี้อย่าคิดว่าหนังหน้าขาวนะครับ มันคือแป้ง ท่านประธาน มันคือแป้ง แต่พอไปนับ
งบประมาณประเภทที่เป็นโครงการรณรงค์จริยธรรม โครงการอะไรก็ตามท่ีเป็นการ
ประชุมสัมมนาที่ดึงครูออกนอกห้องเรียน สร้างภาระงานธุรการให้กับครู นี่รวมกันมีถึง 
๕,๘๑๘ ล้านบาท ซ้ือนาฬิกาหรูได้เกือบ ๔๐๐ เรือน ไม่ต้องยืมเพื่อน ปีการศึกษาหนึ่งมี 
๒๐๐ วัน ครูต้องทิ้งห้องเรียนเพราะโครงการเหล่านี้ถึง ๘๔ วัน รัฐบาลจัดงบการศึกษาแบบนี้
นี่คือการทําให้เด็กสูญเปล่าทางการศึกษาและสนับสนุนให้ครูทิ้งห้องเรียนและเอาเด็กไปเป็น
ปาหี่ทางการศึกษาเท่านั้นเอง ๕,๘๑๘ ล้านบาท ถ้าเอามาดูแลอาหารกลางวันให้กับเด็ก 
จากวันละ ๒๐ บาท เป็นวันละ ๒๓ บาทต่อวัน ใช้งบประมาณแค่ ๓,๙๖๐ ล้านบาท ถ้าเอามาจัด
รถรับส่งนักเรียนให้นักเรียนในชุมชนบ้านห่างทางไกลที่มีอยู่ประมาณ ๑ ล้านคน  
ให้เขาสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพที่สามารถเติมฝันให้กับเขาได้ นี่ใช้แค่  
๔,๐๐๐ ล้านบาท ทําไมรัฐบาลนี้ถึงจะเอาเงินงบประมาณไปสร้างงานธุรการให้กับครู 
และไม่เคยโฟกัสกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนได้เลย จัดการระบาดโควิด 
(COVID) ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการมีการเลื่อนเปิดเทอมไปเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม  
ผมก็คิดว่าจะมีการเตรียมการปรับสภาพที่โรงเรียน มีการติดต้ังอ่างล้างมือเพิ่มเติม มีการจัดทํา
ฉากก้ันระหว่างโต๊ะเรียน จัดซ้ือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจล (Gel) แอลกอฮอล์ต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันโรคระบาดและดูแลเด็ก ซ่ึงปรากฏว่าก็มีครับ มีแต่คําส่ังที่ ศธ. ๐๔๐๐๖/ว ๒๐๑๘ 
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ระบุว่าไม่มีงบประมาณให้ แต่ส่ังให้โรงเรียนไปกระเบียดกระเสียร 
เบียดบังเอาจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีอยู่หัวละ ๑๐๐-๒๐๐ บาท มาใช้ การศึกษาไทย
เราไม่เคยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กเลย เด็กคนหนึ่งถ้าหิว ถ้ามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี  



๖๘๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๓๕/๒ 
 
ไม่มีความสุข ต่อให้หลักสูตรดีอย่างไรก็เรียนไม่รู้เรื่อง เด็ก ๑ คนเราต้องเชื่อ ถ้าเขาได้อยู่ 
ในสภาวะแวดล้อมที่ดี กินอิ่ม ได้รับความรัก พัฒนาการทุกคนเกิดได้ด้วยตัวเขาเอง เหมือนลูก
ของเราเลย โรงเรียนในประเทศอื่นทั้งประเทศจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลีใต้ เขามีการ
เตรียมความพร้อมใสกิ๊ง แต่ประเทศไทยเราต้องเอากล่องนมมาประดิษฐ์กันเองตามมีตามเกิด 
สุดยอดจริง ๆ กระทรวงศึกษาธิการไทย นี่สะท้อนชัดว่าการเลื่อนเปิดเทอมนั้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ไม่ได้เลื่อนเพื่อเด็ก แต่เลื่อนเพราะไม่อยากรับผิดชอบในการดูแลเด็กก็เท่านั้นเอง เด็กจะติด 
ที่บ้านไม่ว่าแต่อย่ามาติดท่ีโรงเรียน ผมถามตรง ๆ ว่าการที่เด็กคนหนึ่งพ่อแม่เขาต้อง 
ไปทํางานทั้งคู่ การปล่อยให้เด็กเหล่านี้ไปวิ่งเล่นปะปนกันตามลําพังนี่ไม่เสี่ยงกว่าการที่ให้เด็ก
เหล่านี้มาอยู่ในโรงเรียนภายใต้หูตาของครูหรือครับ กระทรวงศึกษาธิการต้องเลิกจํากัด
ตัวเอง จํากัดบทบาทในการพัฒนาคนไว้ในอาณาเขตของโรงเรียนเท่านั้นได้แล้ว เด็ก ๑ คน 
ไม่ว่าเขาจะอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ต้องพัฒนา 
และดูแลเด็กคนนี้ เหล่านี้ทั้งสิ้น ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๓๖/๑ 
 
งบประมาณทางการศึกษาท่ีควรจะเป็น รัฐบาลควรหันมาให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของเด็กนักเรียนให้มากข้ึน ไม่ใช่ไปใส่งานธุรการเต็มไปหมด เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนได้
ด้วยตัวเขาเองถ้ามีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการก็รู้ว่ามีเด็กไทยถึงร้อยละ ๖๐ ที่ไม่ได้กินอาหารเช้า แล้วก็รู้ว่าอาหารเช้า
มีผลต่อการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน แล้วทําไมไม่จัดอาหารเช้าให้เด็กนักเรียน ยังมีอีกหลายเรื่องที่
กระทรวงศึกษาธิการควรทําเพื่อชีวิตที่ดีของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอาหารกลางวัน  
การจัดรถรับส่งนักเรียน การปรับปรุงห้องน้ํานักเรียนให้ถูกสุขอนามัย ไม่ต้องกลัวว่า 
เดินเข้าไปแล้วจะเหยียบทุ่นระเบิด และที่สําคัญก็คือการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงเรียน 
พอกันทีกับข่าวเด็กถูกไฟดูดในโรงเรียน งบประมาณทางการศึกษาในปี ๒๕๖๔ ผมยืนยัน
ยังคงเป็นระบบการศึกษาแบบเก่าที่เราทํากันอยู่ไม่ได้เรียกว่าสอน แต่เป็นการหลอน  
เราพยายามทําให้เด็กทุก ๆ คนเป็นเหมือน ๆ กัน กดให้เด็กยอมทําตามคําส่ัง เป็นระบบที่ให้
นายทุนใช้เลือกคนไปเป็นแรงงาน เรียนมากรู้น้อย รู้น้อยสอบมาก สอบมากได้ผลน้อย  
พอได้ผลน้อยก็เลยวนกลับไปเรียนมากใหม่ วนเวียนเป็นวงจรอุบาทว์แห่งการศึกษาไทย 
ที่จ่ายเงินครบก็จบแน่ เอาก้นมานั่งแช่ก็ได้ใบ แต่ไม่อาจพัฒนาทักษะที่จําเป็นให้เด็กไทย 
ได้เลย ทั่วโลกเขาสอนให้เด็กเป็นเจ้านายตัวเอง แต่เรายังคนหลอนให้เด็กเป็นเจ้าคนนายคน 
ทั่วโลกเขาพยายามสร้างสตาร์ตอัป (Startup) สร้างผู้ประกอบการ ส่วนของเรายังคงจมปลัก
กับภาษิต สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง นี่ไม่ใช่นิวนอร์มัล (New normal) แต่เป็นเวรี โอลด์ 
โคโคนัต เชลล์ (Very old coconut shell) หรือกะลาใบเก่า ๆ ใบเดิม งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ นี้ผมยืนยันเท่าท่ีผมอ่าน ไม่ใช่งบการศึกษาเพื่อสร้างให้เด็กเติบใหญ่ข้ึนมาเป็น 
พลโลก แต่เป็นงบที่เอากะลาน้ําแข็งมาครอบเด็กไทย และผมเชื่อว่าถ้าให้ พลเอก ประยุทธ์ 
และรัฐบาลนี้ทําต่อไป จัดงบประมาณแบบนี้ต่อไป ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศ 
ของเด็กไทยในภาพรวมจะยังคงต่ําแบบนี้ต่อไป และยังคงเหลื่อมลํ้าอยู่แบบเดิม ซ่ึงผมและ
พรรคก้าวไกลยอมรับกับงบประมาณทางการศึกษาแบบนี้ไม่ได้ และจําเป็นต้องโยนกะลาใบนี้
คืนให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอบพระคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่านรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงแรงงานขอชี้แจง เชิญครับ 



๖๘๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๓๖/๒ 
 
   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  
ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ เคารพ เมื่อกลางวันนี้ท่านจาตุรงค์ 
เพ็งนรพัฒน์ ส.ส. ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ได้มีข้อห่วงใยในกรณีที่แรงงานได้รับเงินเยียวยา
ไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน กระผมขอกราบเรียนว่าสํานักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิ
ประโยชน์กรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตนตามความเดือดร้อนที่เกิดข้ึนจริงจากจํานวนวันที่
นายจ้างให้หยุดงาน โดยใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ําในการกําหนดอัตราทดแทนที่ร้อยละ ๖๒ 
เพื่อให้ได้รับเงินจํานวนเกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตามมีผู้ประกันตนบางส่วนมีการ
ทํางานไม่เต็มเดือน หรือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่เกิดข้ึนจริง ส่งผลให้ได้รับเงิน
ชดเชยไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ราย กระผมขอเรียนว่า 
กระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมสําหรับผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มนี้ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่น จึงได้ขอรับจัดสรรเงินไปยังที่กระทรวงการคลังแล้ว และขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงิน สําหรับการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมให้ประชาชน 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระสนใจเข้าสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ มากข้ึน ตามท่ี 
ท่านวรรณวิภา ไม้สน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะไว้นั้น 
กระผมขอกราบเรียนแนวทางการขยายความคุ้มครองของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐  
ที่ได้กระทําไปแล้วดังนี้  

 
 - ๓๓๗/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๘๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๓๗/๑ 
 
  ประการแรก เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าสู่เป็นผู้ประกันตน โดยขยาย
อายุผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ จากเดิมอายุ ๖๐ ปี เป็น ๖๕ ปี ทั้งนี้เพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุและให้ความครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยมีผลบังคับใช้แล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ หรือสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานี้  
  ประการที่ ๒ กระทรวงอยู่ระหว่างการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีค่าทําศพ
ให้สูงสุดเป็น ๕๐,๐๐๐ ต่อราย เท่ากับผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานในระบบ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อผู้ประกันตน ต้องขอขอบคุณและจะรับนําไปพิจารณา
แนวทางความเป็นไปได้ต่อไป ขอบคุณครับ  
  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (ศรีสะเกษ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ 
ผม นายแพทย์จาตุรงค์ ครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณหมอเชิญเลยครับ  
  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (ศรีสะเกษ)  :  กราบขออนุญาตนิดหนึ่งครับ 
ท่านประธาน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายแพทย์จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ต้องขอกราบขอบพระคุณ 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ตอบคําถามของผู้ประกันตนเมื่อวานนี้ตอน ๕ ทุ่มครึ่ง
ที่ผมได้กล่าวถึง เป็นเรื่องที่เขาสลดใจและเสียใจมาก เพราะว่าเขาก็รอมานาน โดยเฉพาะ
ฐานเงินเดือนนี่ท่านบอกว่าเอา ๖๐ เปอร์เซ็นต์ไปคูณ ถ้าฐานเงินเดือน ๔,๐๐๐ บาท เขาก็ได้
แค่ ๒,๔๐๐ บาท แต่ท่านอื่นเขาจะได้ทั่วไป ๕,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แต่ตอนนี้เขาได้ไม่ถึง 
ที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีอยู่ ๘๐,๐๐๐ คน กลุ่มนี้บอกว่ารู้อย่างนี้ไม่ทําประกันสังคมดีกว่า 
จะลาออกด้วยซํ้าไป เพราะว่าเขาน่าจะได้พื้นฐานเท่ากับคนอ่ืน ๕,๐๐๐ บาท ๓ เดือน 
เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าเขารอคอยอยู่ว่าจะได้เมื่อไร แล้วก็
ได้ช้ากว่าเขาด้วย ขอกราบขอบคุณมากครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร )  :  ต่อไปคุณเกียรติ  
เหลืองขจรวิทย์ ครับ  
  นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ (ลพบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคภูมิใจไทย  
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สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๓๗/๒ 
 
วันนี้กระผมก็มาดูจากคําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กระผม
ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณนี้ดังนี้  
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา ประเทศไทย
ของเราการเกษตรถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่คนไทยต้องทําและมีจํานวนประชากรมากมาย 
ที่อาศัยอาชีพนี้ทํามาหากิน งบประมาณส่วนนี้ซ่ึงกรมชลประทานกับกรมทรัพยากรน้ําได้มา 
กระผมมองดูว่าอาจจะน้อยนิดสําหรับกรมใหญ่และเป็นสายเลือดที่จะต้องใช้หล่อเลี้ยงให้กับ
เกษตรกร น้ําคือชีวิต น้ําเป็นทรัพยากรที่สําคัญต่อการดํารงชีพ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ 
ของเกษตรกรอันนํามาซ่ึงการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร แต่ปัจจุบัน 
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงที่ผ่านมานี้ฤดูฝนในประเทศไทยเราจนถึง
เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ก็ต้องยอมรับว่าชาวบ้านยังขาดแคลนน้ําอยู่ 
ไม่ว่าจังหวัดไหน ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ทุกจังหวัดเรื่องน้ําตอนนี้  
ส่ิงที่เกษตรกรขาดอยู่คือเรื่องน้ํา ทุกปีที่ผ่านมาเรื่องน้ํา ๓-๔ ปีที่ผ่านมา เรื่องน้ําตอนนี้ 
เป็นปัจจัยสําคัญ ทุกปีเกษตรกรทุกท่านรู้สึกว่าจะเจอปัญหานี้หมด -----------------------------  
 

- ๓๓๘/๑ 
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สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๓๘/๑ 
 
ปีนี้ไม่ว่าข้าวโพดที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดเลย หรือจังหวัดอะไรของประเทศไทยเรา ตอนนี้ 
น้ําไม่มี ข้าวโพดยืนต้นเฉาตาย ขอฝนหลวงมา ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ข้ึนไปทํา
แต่ก็ไม่ได้ผล อยากจะให้รัฐบาลตระหนักถึงด้านนี้ ให้ความสําคัญกับเกษตรกร ให้ความสําคัญ
กับน้ํา ทําอย่างไรให้กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําบริหารจัดการน้ําให้ดี ให้เพียงพอ 
ต่อเกษตรกร ซ่ึงต้องอาศัยน้ําเป็นหลัก การทํางานของเกษตรกรถ้าไม่มีน้ําก็หมดสิทธิที่จะ 
เล้ียงชีพได้ ปัญหาเรื่องน้ํานี้อยากจะให้แก้ไขให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อต้องการให้เกษตรกร 
ได้อยู่รอดและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป ซ่ึงปัญหานี้ฤดูน้ําบางครั้งน้ําก็มามากเกินไป และบางครั้ง 
ก็แล้งมากเกินไป ถ้ามีการบริหารจัดการน้ําที่ดีเราสามารถเก็บกักน้ํา พื้นดินประเทศไทยเรา 
มีการเกษตรอยู่ประมาณกี่หมื่นไร่ กี่แสนไร่ คํานวณดูแล้วว่าปีหนึ่งต้องใช้น้ําเท่าไร จังหวัดหนึ่ง 
ใช้น้ํามากแค่ไหน อยากจะให้มีแหล่งเก็บน้ําไว้ทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ ที่ หรือว่าอําเภอละ ๑ ที่ 
ตําบลละ ๑ ที่ก็ยังดี เพื่อให้น้ํากับชาวบ้านให้ได้ ประเทศไทยเรามีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ไปทางเกษตร
ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ กว่าไร่ แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นเนื้อที่นอกเขตชลประทาน ร้อยละ ๗๗  
ซ่ึงมีปัญหาพื้นที่ ศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานประมาณ ๖๐ ล้านไร่ แต่พื้นที่
ชลประทานที่พัฒนาแล้วเพียง ๓๒ ล้านไร่ ยังเหลืออีกมากมาย โดยท่ีผ่านมาการพัฒนาแหล่งน้ํา 
ของกรมชลประทานเป็นโครงการของชลประทานขนาดใหญ่ พื้นที่ชลประทานประมาณ 
๑๗.๙ ล้านไร่ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑.๔ ล้านไร่เท่านั้นเอง โดยชลประทานขนาดกลาง  
๗ ล้านไร่ มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ ๒ ล้านไร่ ดังนั้นการลงทุนโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
ควรมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จํานวนมากกว่านี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ซ่ึงใช้
งบประมาณจํานวนมาก สําหรับงบประมาณปีนี้ กรมชลประทานที่ได้รับงบประมาณ  
๗๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากเดิมปี ๒๕๖๓ ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่น่าสนใจ
โดยมีการเพิ่มของชลประทาน พื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าไร่  
ซ่ึงจะทําให้จํานวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มข้ึนนี้ประมาณ ๒.๘ ล้านครัวเรือน 
และมีตัวชี้วัดจํานวนปริมาณเก็บกักน้ําเพิ่มข้ึน ๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หากสามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ก็จะส่งผลให้บรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนพี่น้องเกษตรกร  กรมทรัพยากรน้ําได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ 
และปี ๒๕๖๔ นี้เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๓ ประมาณ ๕๐๐ กว่าล้านบาท ซ่ึงคิดว่าเป็นงบที่น้อยมาก 
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สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๓๘/๒ 
 
อยากจะให้รัฐบาลช่วยดูแลและจัดสรรงบประมาณจํานวนนี้ให้มากข้ึน ดังนั้นจึงควรเพิ่ม
งบประมาณที่แก้ปัญหาแหล่งน้ําเพียงพอ ควรหาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา 
เรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรได้น้ําเพียงพอต่อการทําเกษตร เมื่อแหล่งน้ํา 
เพียงพอ สินค้าการเกษตรมีการแก้ไข นําพืชผลการเกษตรไปแปรรูปเพื่อใช้ทําประโยชน์กับ
โครงการของรัฐ เช่น ยางพาราใช้ในการป้องกันการจราจร อ้อยนําวัสดุเหลือใช้ไปใช้เป็น
พลังงาน ก็คงจะช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ ผมจึงเห็นสมควรกับร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ ผมขอสนับสนุนและมีความเห็นด้วย  
กับงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ นี้ เพื่อนํามาพัฒนาประเทศให้มีความเจริญต่อไป และขอให้
รัฐบาลใช้งบประมาณนี้อย่างโปร่งใส สุจริต กราบขอบพระคุณครับ 
 
               - ๓๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๓๓๙/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ท่านต่อไป 
คุณขจิตร ชัยนิคม  
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม ขจิตร ชัยนิคม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เนื่องจากมีการขอเวลาไป ๕ นาที 
ฝ่ายควบคุมเวลาต้ังไว้ ๑๕ นาทีก็พอ ผมจะคืนให้พรรคเพื่อไทยไป ๕ นาที ท่านประธานครับ
งบประมาณที่เรากําลังพิจารณาอยู่นี้เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักการนี้เดิมบอกต้ังงบประมาณไว้เพื่อใช้จ่ายในปี ๒๕๖๔  
ไม่เกิน ๓.๓ ล้านล้านบาท เหตุผลก็คือว่าเพื่อที่จะกําหนดกรอบงบประมาณให้กับหน่วย 
ที่จะใช้งบประมาณ เรื่องเดิมครับ โครงสร้างก็เดิม โครงสร้างก็คือว่าใช้สําหรับใช้จ่ายประจํา  
๗๖.๕ เปอร์เซ็นต์ ใน ๓.๓ ล้านล้านบาท ก็ใช้ไปแล้วประมาณ ๒.๕ ล้านล้านบาท ใช้จ่ายสําหรับ 
ข้าราชการประจํา มีงบพัฒนาหรืองบลงทุน ๒๐.๕ ล้านบาท ก็ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
แล้วก็มีงบใช้คืนเงินต้น ๓ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ โครงสร้างเดิม แบบเดิม วิธีการเดิม 
งบประมาณกฎหมายเดิม เมื่อใส่เรื่องเดิม ๆ ลงไป ไม่ต้องประหลาดใจหรอกครับ ผลตอบแทน  
ก็คือเรื่องเดิม ออกมาเหมือนเดิมคือประชาชนได้รับประโยชน์น้อย ท่านประธานที่เคารพครับ 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงเป็นยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ผมขออนุญาตใช้เวลาและอภิปราย
งบประมาณปีนี้โดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นหลัก ขอเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) จากเจ้าหน้าที่ครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บอกว่าเป็นด้านความมั่นคง 
เราใช้เงินอยู่ ๔๑๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท ผมจะอภิปรายยุทธศาสตร์นี้มีอยู่ ๑๕ ข้อย่อย ผมจะ
พูดถึงเฉพาะ ๒ ข้อ (๒) รักษาความสงบภายในประเทศ ๒๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท และต่อมา
ก็คือ (๗) ๘๐,๓๖๕ ล้านบาท ท่านประธานครับ ผมเขียนกําลังตํารวจไว้ ๒๑๒,๐๐๐ นาย  
มีจริง นี่ใช้สําหรับความสงบภายในประเทศ สําหรับศักยภาพในการป้องกันประเทศหมายถึง
กําลังทหาร มีอยู่ทั้งหมดทั้งทหารพรานและทหารหลักทั้งหมดรวมแล้ว ๓๔๔,๐๐๐ นาย  
ผมแสดงตัวเลขนี้ เพื่อให้ทราบว่ายุทธศาสตร์ความม่ันคงจะไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะเรา 
ทุ่มงบประมาณไปสําหรับการรบ การป้องกันประเทศ การใช้กําลังทหาร แต่เราใช้การรักษา
ความสงบภายในประเทศ ตํารวจมีเพียง ๒๑๒,๐๐๐ กว่านาย ไม่ประสบความสําเร็จครับ  



๖๙๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                    ชญาภา ๓๓๙/๒ 
 
ผมจึงมีข้อเสนอว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จ ข้อเสนอของผมก็คือต้องเพิ่มกําลังการรักษา
ความสงบภายใน เพราะบุคลากร เงินที่ใช้สําหรับข้าราชการประจําเรามีจํานวนมาก เราไม่มี
งบลงทุนมาก ข้อเสนอของผมก็คือว่ากําลังตํารวจจาก ๒๐๐,๐๐๐ นาย เพิ่มให้เต็มอัตราศึก
คือ ๒๙๐,๐๐๐ นาย ที่เขามีอัตรากําลังอยู่ บรรจุเข้าไป ผมเสนอให้เพิ่มกําลัง ตชด. ซ่ึงวันนี้ 
มีอยู่จริง ๑๙,๐๐๐ นาย เพิ่มเป็น ๓๕,๐๐๐ นาย บวกเข้าไป ๑๖,๐๐๐ นาย นี่คืออัตราที่เขา
มีอยู่ แต่เขามีแค่ ๑๙,๐๐๐ นาย ตํารวจน้ํามีอยู่จริง ๑,๔๘๗ นาย เพิ่มเข้าไป ๑,๕๐๐ นาย  
ก็จะเป็น ๓,๐๐๐ นาย พอที่จะรักษาน่านน้ํา ๓,๐๐๐ กว่ากิโลเมตรได้ ขณะนี้ชายแดน 
๓,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร โดยตํารวจน้ําและทหารเป็นหลัก ซ่ึงผิดหลักการรักษาชายแดน 
ตํารวจปราบปรามยาเสพติดวันนี้มีอยู่ ๑,๖๐๐ อัตรา มีกําลังประมาณนั้นอาจจะขาดบ้าง 
ก็เพิ่มเข้าไป ๑,๔๐๐ นาย เป็น ๓,๐๐๐ นาย ก็น่าจะต่อสู้เอาชนะหรือมีกําลังมากขึ้น  
ส่ิงสําคัญคือกองบินตํารวจ เวลานี้มีกําลังอัตราอยู่ ๗๗๐ อัตรา แต่มีตัวอยู่ ๔๓๒ นาย  
เพิ่มเข้าไปให้เต็มอัตราที่มี ------------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๓๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๔๐/๑ 
 
กองบินตํารวจมีหน้าที่บินสนับสนุนกิจการชายแดน กิจการพลเรือน การรักษาพยาบาล  
การพัฒนาต่าง ๆ ควรจะเพิ่ม มี อส. จากกระทรวงมหาดไทยเข้าไปร่วมรักษาชายแดนด้วย 
๒๕,๙๒๕ คน ทั้งอยู่ภายในประเทศ ทั้งอยู่ชายแดน อส. ผมเสนอให้ควรพัฒนาไปเป็น 
เนชันนัล การ์ด (National guard) เพื่อที่จะเป็นเกียรติประวัติกับ อส. ต้องมีคิดพัฒนา 
หน่วย อส. ของประเทศไทยให้มีศักยภาพ ให้มีพลังพอที่จะช่วยชาติบ้านเมืองได้  
   ผมไปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นเรื่องของความสามารถ 
ในการแข่งขันตั้งไว้ ๔๐๒,๓๑๐ ล้านบาท ผมพูดเรื่องเดียวครับ เขตเศรษฐกิจพิเศษใช้ไป 
๕,๗๙๐ ล้านบาท เวลานี้ไม่มีกระดิก ตามจังหวัดชายแดนที่ต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษสมัยรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ต้ังขึ้น เวลานี้มีการเคลื่อนไหวน้อยมาก ถ้าหากท่านสามารถเร่งเปิดชายแดนการค้า
ผ่านแดนปี ๒๕๖๒ รายได้ ๑.๓ ล้านล้านบาท ประเทศไทยได้ดุลการค้าจากกิจการชายแดน 
๑.๙ แสนล้านบาท เวลานี้ ๘๐ เปอร์เซ็นต์นิ่ง ไม่มีการเปิด ท่านประธานครับ ประเทศเพื่อนบ้านเรา 
ไม่ว่าประเทศเขมร ประเทศลาว ประเทศพม่า ไม่มีปัญหาโควิด (COVID) ไม่มีปัญหาโรคระบาด 
เขาสามารถที่จะรักษาหรือว่ามีการแพร่กระจายน้อยกว่าประเทศไทย เพราะฉะนั้นการเปิด
ชายแดนจึงเป็นเรื่องต้องเร่งทําเพื่อเร่งเศรษฐกิจ ๑.๓ ล้านล้านบาท  
   ยุทธศาสตร์ที่ผมจะพูดต่อไปคือยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซ่ึงใช้งบประมาณอยู่ ๗๙๕,๘๐๖ ล้านบาท ในจํานวนนี้
ผมพูดเรื่องเดียว และหลายคนก็พูดไปมากแล้วเรื่องการศึกษา เป็นงบสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา ๘๓,๙๖๘ ล้านบาท ท่านประธานครับ ความเสมอภาคทางการศึกษา 
จะเกิดข้ึนไม่ได้ ทําไมครับ เพราะว่าเวลานี้โครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ยุติการปรับ
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการโดยด่วน ว่าท่านจะเอาสํานักงานเขตพื้นที่อยู่ หรือจะ
ทําลายทิ้ง เอาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมาเอาอํานาจอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบเดิม  
๘๐ ปี จะเอาอย่างนั้นไหมครับ เพราะกฎหมายท่านกําลังจะออกอยู่ คืนอํานาจบริหารบุคคล
ให้โรงเรียน ให้ครูในเขตพื้นที่เขา ยอมรับและยกย่องครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง เวลานี้รัฐบาลนี้
ท่านจะตั้งใจหรือไม่ต้ังใจ รู้หรือไม่รู้ หรือเจตนาจะทําลายวิชาชีพครูไม่ทราบ แต่กฎหมาย
ท่านกําลังจะออก ท่านไม่ยอมรับว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นการทําลายวิชาชีพของ  
บุคลากรสําคัญทางการศึกษา วันใดที่ท่านไม่ให้เกียรติครู ไม่ยอมรับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพ 



๖๙๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๔๐/๒ 
 
ชั้นสูงเหมือนสากล ไม่มีทางท่ีจะพัฒนาการศึกษาได้ ยุติการยุบโรงเรียนขนาดเล็กโดยเด็ดขาด  
ผมพูดหลายครั้งแล้ว แต่วันนี้ก็ยังมีอยู่ ส่ังผู้ว่าราชการจังหวัด ส่ังนายอําเภอ ไปยุบโรงเรียน
ขนาดเล็ก ท่านประธานครับ ต้องยุติยุทธศาสตร์ที่ ๓ ถึงจะบรรลุผลในการสร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  
   ท่านประธานที่เคารพ ไปยุทธศาสตร์ต่อไป ยุทธศาสตร์ต่อไปเป็นเรื่อง 
การสร้างคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ต้ังไว้ ๑๑๘,๓๑๕.๓ ล้านบาท ผมพูด 
เรื่องเดียวเรื่องการบริหารจัดการน้ํา การบริหารจัดการน้ําท่านใช้ ๖๖,๗๓๘.๒ ล้านบาท  
ท่านประธานครับ การบริหารจัดการน้ําถ้าท่านไปดูการบริหารจัดการน้ํา แผนบูรณาการ
บริหารจัดการน้ําประหลาดไหมครับ ท่านรัฐบาลนี้ใช้กรมประมาณเกือบ ๑๐๐ กรม ในการทํา 
เรื่องน้ํา จะได้อย่างไร ใครก็ขุดสระ ใครก็ทําแหล่งน้ํา ชลประทานก็ทํา กรมทรัพยากรน้ําก็ทํา   
 
                - ๓๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๔๑/๑ 
  
แต่ท่านประธานครับ ผมผ่านไปผ่านมาจากสนามบินอุดรธานีจะไปอําเภอหนองหาน 
เดิมมีน้ําชลประทานไหลจากห้วยหลวงลงมา ๓ ปีนี้ไม่มีครับ คลองชลประทานสร้างไว้อย่างดี
ไม่มีน้ําไหลมา แสดงว่าไม่มีน้ําออกจากชลประทาน ประมาณ ๓-๔ ปีมานี้ แล้วปีนี้ก็ไม่มีอีก 
และเมื่อไรจะเลิกขุดครับ เมื่อไรจะเลิกสร้างชลประทาน ขุดดินสําหรับรับน้ําจากฝนตก 
เมื่อไรจะเลิกครับ มันใช้ไม่ได้ผล เวลานี้ทุ่มลงไปเป็นหลายแสนล้านบาท ผมมีข้อเสนอ 
นิดหน่อยครับ ข้อเสนอของผมให้ใช้เงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท บูรณาการเรื่องน้ําใช้เยอะมาก 
หลายแสนบาท ผมขอใช้ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท สําหรับ ๒ ล้านครอบครัวที่เป็นเกษตรกร
ครอบครัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท ทําอะไรครับ เจาะน้ําบาดาลไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เจาะได้ครับ  
และเอาเครื่องสูบน้ํามาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เสร็จแล้วเอาท่อพีวีซี (PVC) หรือพีอี (PE) 
หรือหัวฉีดสเปรย์ (Spray) ๓๖๐ องศา หัวฉีดสเปรย์ (Spray) สามารถใช้ครอบครัวละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท มีระบบน้ําสําหรับใช้ในครอบครัวตลอดทั้งปี ขอคลิป (Clip) 
แสดงวิธีการที่ใช้น้ําโดยเจาะบาดาลในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า เปิดคลิป (Clip) ด้วยครับ อันนี้เป็น
ภาพนิ่ง  
   (เจ้าหน้าท่ีทําการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  บาดาลเจาะ ๑๐,๐๐๐ บาท เครื่องนี้ซ้ือ
ของเก่ามา ๑๐,๐๐๐ บาท แล้วป๊ัมลอยซื้อมา ๒,๐๐๐ กว่าบาท พอน้ําข้ึนมาจะไปตามท่อ  
๒ นิ้ว เสร็จแล้วจากท่อ ๒ นิ้ว จะไปท่อรดน้ําเห็นไหมครับ ใส่สเปรย์รดลงไปข้างล่างก็ได้ 
ต้นไม้ตามบริเวณนี้ครับ สายหนึ่งประมาณ ๖๐ เมตร สามารถรดน้ําได้ทุกวัน ถ้าไม่เอาลง
ข้างล่างก็เอาขึ้นข้างบน เห็นไหมครับ สายนํ้าพุ่งไปประมาณ ๖๐ เมตร สามารถที่จะเพิ่ม
ความชุ่มฉํ่าและชีวิตชีวาให้เกษตรกรได้ ให้เขา ๒ ล้านครอบครัวทั่วประเทศ ครอบครัว
เกษตรกรมี ๓ ล้านครอบครัว ผมขอ ๒ ล้านครอบครัว ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ทําแบบนี้ครับ 
และจะได้ทุกครัวเรือน ส่ิงเหล่านี้จะต้องทําครับ มิติใหม่ใช้น้ําใต้ดินหลายคนพูดมาแล้ว  
ควรจะใช้ครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นถ้าหากมีวิธีการงบประมาณเปลี่ยน ผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยน 
ถ้ายังไม่เปลี่ยนวิธีการเดิม ๆ ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ คนที่ใช้งบประมาณก็คือข้าราชการ 
ข้าราชการก็จะได้ประโยชน์อีกจาก ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เงินเดือนประจํากับข้าราชการ  
 



๖๙๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๔๑/๒ 
 
๒.๕ ล้านล้านบาท หมดไปแล้วครับ และ ๓ ล้านล้านบาทจะใช้อะไรได้ นี่คือสิ่งที่ผมเสนอ
สําหรับวันนี้ ขอบคุณมากครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปครับ 
คุณบัญญัติ เจตนจันทร์ ครับ 
   นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ระยอง )   :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ กระผมขออภิปรายสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๔ และขอตั้งข้อสังเกตในงบประมาณของ 
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อฝากให้ท่านกรรมาธิการวิสามัญได้โปรดพิจารณานะครับ  
ท่านประธานครับ งบปี ๒๕๖๔ นั้น จํานวน ๓.๓ ล้านล้านบาท ขอสไลด์ (Slide) ที่ ๑ ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ระยอง)  :  เป็นงบที่เกี่ยวกับเรื่องของการสาธารณสุขเสีย 
๑๐.๓ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็เป็นงบของกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะกระทรวงเสีย ๑.๔ แสนล้านบาท 
ซ่ึงเพิ่มจากปีก่อนนั้น ๒.๖๑ เปอร์เซ็นต์ ขอสไลด์ (Slide) ที่ ๒ ครับ เป็นงบลงทุนเพียง  
๑.๗ หมื่นล้านบาทเท่านั้นเอง ในส่วนนี้ก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าพอหรือไม่กับการที่จะมาต่อสู้ 
กับภัยโควิด (COVID) ต่อไปดูสไลด์ (Slide) ที่ ๓ ทีนี้มาดูงบของแต่ละกรมกันว่าจัดสรร 
ได้เหมาะสมหรือไม่ เราจะพบว่างบของกรมควบคุมโรคได้ลดลงจะเพียงพอต่อการต่อสู้ 
กับโควิด (COVID) ไหม กรมอนามัยเป็นกรมสําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
ได้รับงบประมาณลดลง -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๔๒/๑ 
 
 
 
 
 



๖๙๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๓๔๒/๑ 
 
สถาบันวัคซีนได้รับงบประมาณลดลง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบเท่าเดิม จะมีเพิ่มบ้าง 
ก็คือสํานักงานปลัดกระทรวงซึ่งดูแลโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอําเภอ สถานีอนามัย 
รพ.สต. ทั่วประเทศนะครับ ต่อไปสไลด์ (Slide) ที่ ๔ เมื่อประเทศไทยประสบความสําเร็จ 
ในการควบคุมโรคโควิด (COVID) จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก จนเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่านิวนอร์มัล 
(New normal) สไลด์ (Slide) ต่อไป เมื่อประเทศจะต้องมีนิวนอร์มัล (New normal) จะต้อง
ใช้งบประมาณในการปรับพฤติกรรม แล้วก็ปรับกิจกรรมในประเทศนั้น ให้เป็นประเทศ 
นิวนอร์มัล (New normal) ก็คือประเทศที่มีวิถีชีวิตใหม่ งบประมาณนั้นก็จะต้องเป็น
งบประมาณที่เป็นนิวนอร์มัล (New normal) ด้วย แต่เมื่อผมดูงบประมาณในเล่มนี้แล้ว 
ปรากฏว่ายังเป็นงบประมาณแบบเดิม ๆ อันนี้เข้าใจได้เพราะว่างบประมาณนี้ได้เข้าเล่ม
ในช่วงที่โควิด (COVID) เพิ่งจะเริ่มมีการแพร่ระบาด ก็อยากที่จะให้ทางกรรมาธิการ 
ได้พิจารณาไปปรับลดงบประมาณ แล้วก็แปรเข้ามาในส่วนที่พอจะเป็นไปได้ในวงงบประมาณนี้  
ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ผมขอเสนอว่าอยากที่จะให้ระบบสาธารณสุขเป็นวิถีใหม่ที่ยั่งยืน 
การที่มีระบบสาธารณสุขที่มีวิถีใหม่ที่ยั่งยืนนั้นคืออะไร ก็ต้องเข้าองค์ประกอบของโควิด 
(COVID) ก็คือว่าต้องให้ผู้ป่วยท่ีไปรับบริการนั้นมีระยะห่างพอสมควร ถ้าขืนเป็นระบบเดิม 
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทุก ๆ แห่งจะแออัดยัดเยียดไปด้วยผู้ป่วย ไม่สามารถที่จะมีพื้นที่
พอรองรับผู้ป่วยอย่างแน่นอน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเรื้อรัง 
ซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลนั้นไปอยู่ที่ รพ.สต. ผมจึงเสนอว่าต้องกระจายการบริการสู่  
รพ .สต .  หรือสถานีอนามัย เพื่อพี่น้องประชาชน ผู้ สูงอายุ จะได้ไม่ ต้องมาหาหมอ 
ที่โรงพยาบาล แล้วก็มาแออัดยัดเยียดกัน และถ้ามีสถานการณ์การระบาดซ้ําก็จะมีปัญหา
เป็นอย่างยิ่ง ผมได้ตรวจงานประมาณดูแล้ว งบประมาณที่ลงไปที่ รพ.สต. ก็น้อยมากเลย  
ไม่สอดคล้องกับวิถีใหม่ของการจัดงบประมาณ  ต่อไปโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัด 
แต่ละจังหวัดต้องให้เสมือนหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเดียวกัน คือเรียกว่าต้องมีการกระจายเตียง
และเครื่องมือแพทย์ให้ทั่วถึงในจังหวัด ถ้าไม่มีงบซื้อเพิ่มสามารถที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลในจังหวัดเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ ไร้ตะเข็บ ภาษาอังกฤษเรียกว่าซีมเลสส์ 
(Seamless) คือ ๑ จังหวัด ๑ โรงพยาบาล หมายความว่าวันโพรวินซ์ วันฮอสพิทัล  
(One Province One Hospital) คืออย่าให้แต่ละโรงพยาบาลมีโลกส่วนตัว ให้เขาสามารถ 



๖๙๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๓๔๒/๒ 
 
ที่จะส่ งต่อถึ งกันและกัน  ผ่า ตัดที่ โ รงพยาบาลจั งหวัด  พ้น  ๔๘  ชั่ ว โมง  พ้นวิกฤติ  
ไปนอนโรงพยาบาลอําเภออีก ๕ วัน และตัดไหมที่โรงพยาบาลอําเภอ อย่างนี้ก็จะใช้เตียง 
โรงพยาบาลจังหวัดน้อยลง อันนี้คือไร้รอยต่อ ใช้ระบบการบริหารจัดการโดยไม่ต้องใช้
งบประมาณมากมาย อันนี้ก็ขอฝากไว้ แล้วก็ อสม. ต้องเข้มแข็ง โควิด (COVID) ต้านทานได้
เพราะ อสม. เป็นหูเป็นตาทุกพื้นที่ จะเห็นว่าสังคมเมืองนั้น อสม. ที่เรียกว่า อสส. นั้น 
มีน้อยเกินไป ในคอนโดมิเนียม ในตึก ในบ้านหลังเดี่ยวนี่ อสม. เข้าไม่ถึง ส่วนหนึ่งก็คือว่า
ไม่ได้เพิ่มจํานวน อสม. ก็อยากที่จะให้เพิ่มจํานวน อสม. ในเขตเมือง แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นั้น 
ได้มีมติ ครม. สมัยท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์จัดค่าตอบแทนให้ เรียกว่าค่าป่วยการนะครับ 
แล้วก็ช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์ได้หาเสียงก็จัดงบค่าป่วยการ อสม. ๑,๒๐๐ บาท ก็อยากที่จะ
ให้งบประมาณที่จะจัดให้นี้ก็ดูแล อสม. ในเรื่องค่าป่วยการ ปัจจุบัน ๑,๐๐๐ บาท ถ้าหากว่า
พ้นโควิด (COVID) แล้ว ก็ให้ ๑,๐๐๐ บาทต่อ ก็จะเป็นการดีนะครับ ถ้าได้ ๑,๒๐๐ บาท  
ผมก็จะดีใจมาก  ในเรื่องของการที่จะจัดสวัสดิการ อสม. เพื่อให้งานที่หนักนั้นมีกําลังใจ  
ก็คือเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. เป็นที่น่าดีใจที่รัฐมนตรีที่ดูแล อสม. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพนั้นก็ได้ให้จัดต้ังสมาคม อสม. -------------------------------------------------------  
 

- ๓๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๓๔๓/๑ 
  
ซ่ึงจะมีสวัสดิการของ อสม. เป็นฌาปนกิจสงเคราะห์นะครับ ปัจจุบันสมัครเข้าไปประมาณ 
๗๐๐,๐๐๐ ราย เมื่อมีการเสียชีวิตก็มีสวัสดิการประมาณสัก ๓๕๐,๐๐๐ บาท อันนี้ก็ถือว่า
เป็นการดูแล อสม. อย่างหนึ่ง สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ แล้วก็ต้องสร้างทีมหมอครอบครัว  
ใน รพ.สต. หรือสถานีอนามัยนั้นลําพังปัจจุบันอย่างนี้ยังไม่สามารถเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือว่าคลินิกหมอครอบครัวได้ เพราะว่ายังไม่ได้เตรียมคนและยังไม่ได้เตรียมสถานที่
เท่าที่ควร ในพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมินั้นกําหนดว่าประมาณว่า ๑๐,๐๐๐ ของ
ประชากรอาจจะ ๒-๓ สถานีอนามัย มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๑ คน ก็จะต้องมีการผลิต
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทั่วประเทศประมาณ ๖,๕๐๐ คน แล้วก็ผลิตพยาบาล ประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน มีพยาบาล ๔ คน ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน มีหมออนามัยหรือนักวิชาการ
สาธารณสุข ๔ คน มีกายภาพบําบัด ๑ คน มีแพทย์แผนไทย ๑ คน จะเป็นทีมที่เหมือนกับ
เป็นคลินิกไปอยู่ที่ตําบล รับรองคนไข้วันละเป็นร้อยอยู่ที่ตําบล โรงพยาบาลอําเภอก็จะเหลือ
แต่ผู้ป่วยในเป็นหลัก ผู้ป่วยนอกก็จะโซเชียล ดิสแทนซ์ (Social distance) ไม่แออัดยัดเยียด 
อันนี้คือหลักของการที่จะนิวนอร์มัล (New normal) งบประมาณ แล้วก็นิวนอร์มัล (New 
normal) ระบบสุขภาพไปสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ ในระดับอนามัย ผู้สูงอายุ พี่น้องชาวบ้าน
ไปรักษาโรคเบ้ืองต้นเขาเรียกปฐมภูมิ พอมาถึงโรงพยาบาลอําเภอเขาเรียกทุติยภูมิ โรคเริ่มยาก 
มากข้ึน ไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดเขาเรียกว่าตติยภูมิ และระบบสุขภาพนั้นก็จะต้องผูกกัน
เป็นพวง เป็นเครือข่ายให้เสมือนไร้รอยต่อ จองคิวที่นี่ไม่ได้ก็ไปจองคิวที่โน่น โรงพยาบาลไหน 
เต็มโทรศัพท์เช็ก (Check) ก่อน ถ้ามีคิวที่ไหนก็ไปท่ีนั่นนะครับ ระบบที่จะใช้ไอที (IT)  
ใช้แพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ มาจองคิวเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยนั้นไปแออัดยัดเยียด ถือว่า 
เป็นการส่งมอบบริการสุขภาพไปสู่ใกล้บ้านใกล้ใจ แล้วก็ได้คุณภาพ แล้วก็อย่าลืมว่า 
หมออนามัยและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวเขาไม่ได้รักษา 
แต่ร่างกาย เขาให้ความรู้ โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตตําบล หมออนามัย พยาบาลและ 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้าไปทําการเรียนการสอน ปรับพฤติกรรมนักเรียน ที่ไหน 
มีโรงงาน สถานประกอบการ มีประมง มีกลุ่มห้องแถวเข้าหมด เพราะว่าเป็นชุมชน เพราะว่า
สุขภาพจะไม่ดีด้วยยาเม็ด ย นะครับ จะดีด้วย ญ คือปัญญา ความรู้ที่เข้าถึงตระหนักในเรื่อง 
 



๖๙๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๓๔๓/๒ 
 
ของสุขภาพ ทําให้ระบบสุขภาพยั่งยืน อันนี้ถึงจะเป็นงบประมาณที่เข้ากับยุคสมัยของโควิด 
(COVID) อย่างแท้จริงครับท่านประธาน กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
ผมขอ ๔ ท่านนะครับ คือท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง  คุณสมัคร ป้องวงษ์  คุณปกรณ์วุฒิ  
อุดมพิพัฒน์สกุล  คุณกฤษณ์ แก้วอยู่ ๔ ท่าน เพื่อเตรียมตัวนะครับ คุณประเสริฐ เชิญครับ  
  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ที่เคารพครับ ผม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 
เขตเลือกต้ังที่ ๓ อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ พรรคเพื่อไทย ท่านประธาน
ที่เคารพครับ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ต้ังไว้ ๓.๓ ล้านล้านบาท สูงกว่างบประมาณปี ๒๕๖๓ 
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่ิงที่น่าเป็นห่วงในวันนี้ก็คือว่ารัฐบาลได้ต้ังรายรับไว้ ๒.๖๗ ล้านบาท  
ถามว่าท่านจะสามารถหารายได้ได้ตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่ นั่นคือส่ิงที่น่าเป็นห่วง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารโลกได้ประมาณการถึงสถานการณ์โควิด (COVID) เอาไว้บอกว่า
จะอยู่กับประเทศไทยมาอีกร่วม ๒ ปี ในงบประมาณนี้รัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 
๖ ด้าน การกําหนดยุทธศาสตร์ที่สําคัญก็คือการนําเอาเม็ดเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชน
เข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศ แต่การตั้งงบประมาณในครั้งนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ในการแก้ไข
ปัญหาของประเทศแต่อย่างใด ------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๓๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๔๔/๑ 
 
ผมเรียกว่าเกาไม่ ถูก ท่ีคัน เพราะเรื่องอะไรที่ควรเอางบประมาณไปทํากลับไม่ทํา  
แต่เรื่องอะไรที่ไม่ควรทํากลับเอางบประมาณไปทํา ผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นว่า 
อะไรที่ควรทําแต่ไม่ทํา   
   (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (นครราชสีมา)  :  เรื่องแรก การแก้ไขปัญหา 
คนว่างงาน ๗ ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด (COVID) ทําไมในยุทธศาสตร์ 
๖ ด้านที่รัฐบาลได้กําหนดไว้ ไม่มีการพูดถึงเรื่องของการรับมือในเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
แต่อย่างใดเลย วันนี้การลุกลามของการว่างงานนั้นจากภาคเอกชน ๗ ล้านกว่าคนไปสู่ 
ภาคราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงศึกษาธิการในหน่วยงานที่เรียกว่า สกสค. 
ว่างงานอีกพันคน ท่านประธานดูภาพที่ ๑ นะครับ วันนี้มีการประมาณการว่าคนว่างงาน
อาจจะ ๗,๑๐๐,๐๐๐ กว่าคน๑๘.๕ เปอร์เซ็นต์นั้น อาจจะว่างงานจากจํานวนแรงงาน
ทั้งหมด   
   เรื่องที่ ๒ เรื่องการช่วยเหลือภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
(SMEs) ท่านประธานที่เคารพครับ ยุทธศาสตร์ ๖ ด้านไม่มีการพูดถึงแต่อย่างใดในการแก้ไข
ปัญหาระยะยาว การให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ผ่านมา ๕,๐๐๐ บาท เป็นเพียงเงิน
เยียวยาชั่วคราว เป็นเงินกันตายเฉย ๆ ครับท่านประธาน กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
(SMEs) ต้องมีมาตรการออกมาเพื่อสนับสนุนให้ดําเนินการธุรกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี (SMEs) การช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) นั้นเท่ากับเป็นการ
ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ท่านประธานไปดูภาพที่ ๒ โรงงานที่ปิดกิจการลง 
ท่านประธานจะเห็นได้ว่าก่อนโควิด (COVID) มีโรงงานปิดไปในช่วงปีงบประมาณ ๕ เดือนแรก  
๗๒๓ แห่ง คนงานว่างงานไป ๑๘๐,๐๐๐ คน หลังโควิด (COVID) บริษัทห้างร้านต่าง ๆ  
ปิดกิจการไป ๖,๒๙๔ แห่ง ว่างงานไป ๑,๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน ท่านประธานที่เคารพครับ  
นั่นคือเรื่องที่ควรจะทําแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ทําอย่างชัดเจน  
   ต่อไปผมจะพูดเรื่องที่ไม่ควรทําแต่รัฐบาลดันทุรังกลับไปทํา เรื่องแรก  
เรื่องการจัดซ้ือยุทโธปกรณ์ของกองทัพยังเดินหน้าซ้ือต่อทั้ง ๓ เหล่าทัพ ไม่สนใจคําทักท้วง
ของภาคประชาชนทั้ง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจ ผมจะชี้ให้เห็นว่า 



๗๐๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๔๔/๒ 
 
กองทัพนั้นไม่ได้แคร์ (Care) ความรู้สึกของพี่น้องประชาชน โดยไปดูงบประมาณของ  
๓ เหล่าทัพ ในส่วนของการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ เริ่มจากกองทัพบก ขอภาพ 
ของกองทัพบก โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา ๔๑ จํานวน ๓๗ โครงการ 
๑๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท บรรทัดเดียวไม่มีรายละเอียดอะไรเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปดู
หัวข้อ ๒.๓.๒ ผูกพันงบประมาณไปถึงปี ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่เกิดข้ึนใหม่ในปี ๒๕๖๔  
๗,๓๙๓ ล้านบาท ไม่ได้มีรายละเอียดงบประมาณแต่อย่างใด เขียนบรรทัดเดียว ผมดูนี่ 
ก็ไม่ทราบว่าเขาเอาไปซื้ออะไรบ้าง  
   ภาพต่อไปเป็นภาพของกองทัพเรือ ผมเข้าใจว่ากองทัพบกไปซ้ือรถถัง 
สไตรเกอร์ (Stryker) กองทัพเรือผูกพันตามมาตรา ๔๑  ๑๔ โครงการ ๘,๙๓๓ ล้านบาท 
ไม่ได้บอกรายละเอียดแม้แต่บรรทัดเดียว กองทัพเรือผูกพันงบประมาณไปถึงปี ๒๕๖๙  
อีก ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เรียกว่าต้องเป็นหนี้อีกประมาณ ๖ ปี แสดงว่าในปี ๒๕๖๓  
การจัดซ้ือเรือดําน้ํา ๒ ลําได้ชะลอซื้อ แล้วก็เริ่มมาซ้ือใหม่ในปี ๒๕๖๔ ยังเดินหน้าต่อครับ 
   เรื่องกองทัพอากาศ สไลด์ (Slide) ถัดไป กองทัพอากาศเช่นเดียวกันตั้งวงเงิน
ในการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไม่ได้แสดงรายละเอียดอะไร 
แต่อย่างใดเลย ในปี ๒๕๖๔ ก็ยังตั้งอีก ทั้ง ๆ ที่ประเทศอยู่ในสถานการณ์โควิด (COVID)  
ต้ังไปอีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ส่ิงเหล่านี้ผมเองกราบเรียนว่าเป็นเรื่องที่ 
น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง   

 - ๓๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๔๕/๑ 
 
   ประการที่ ๒ การจัดซ้ือครุภัณฑ์ ทางการทหารในอดีตที่ผ่านมา ผมต้องพูด
เรื่องนี้เพราะไม่อยากให้มีเรื่องนี้เกิดข้ึนมาอีก คือซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ กับซ้ือมาแล้วไม่ได้ใช้  
ปี ๒๕๕๕ กองทัพบกเคยซื้อเรือเหาะ ๓๐๐ ล้านบาท ไม่สามารถใช้งานได้แม้แต่วันเดียว  
ปี ๒๕๖๓ กรมทหารสื่อสารจัดซ้ือระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรียกว่าแอนตี โดรน 
(Anti drone) มูลค่า ๑๙๐ ล้านบาท เป็นการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ วันนี้ยังใช้งานไม่ได้ครับ 
ท่านประธาน ที่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าเครื่องจักรนั้นไม่รองรับกําลังไฟฟ้าในส่วนของ 
ฟิกซ์ สเตชัน (Fix station) ซ่ึงต้องใช้กําลังไฟเป็นจํานวนมาก แต่มีการตรวจรับไปเรียบร้อยแล้ว 
ท่านประธานที่เคารพครับ ผมว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศของเรานั้นต้องปฏิรูปเรื่องการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และยุทโธปกรณ์ในส่วนของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงอื่น ๆ ที่มีลักษณะ 
ที่คล้ายกัน อาจนําไปสู่การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.  
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ และที่สําคัญที่สุด ผมเรียนท่านประธานว่าเพื่อให้ภาคประชาชนนั้นได้มีส่วน
ในการตรวจสอบเรื่องนี้ ในอนาคตการจัดซ้ือครุภัณฑ์และยุทโธปกรณ์ทางการทหารที่ต้องใช้
งบประมาณสูง ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเสียก่อน ให้เหมือนกับที่นานาประเทศ 
เขาปฏิบัติกัน เรียกว่าต้องถามพี่น้องประชาชนก่อน เพราะเป็นผู้ที่เสียภาษีอากร  
   เรื่องที่ ๓ ภาระของงบประมาณรายจ่ายท่ีอาจเพิ่มข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะ
ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ท่านประธานครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะที่เป็น
นายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กําลังทําให้กระทรวงกลาโหมนั้น
เป็นกระทรวงที่แตะต้องไม่ได้ สร้างรัฐราชการอันเป็นภาระแห่งงบประมาณแผ่นดิน ผมจะ 
นําเรียนว่าเขาได้วางแผนอย่างไร ขอภาพที่ ๗ นะครับ ข้ันตอนการสร้างรัฐทหารซึ่งเป็นภาระ
ของงบประมาณในอนาคต ข้ันตอนที่ ๑ ได้ออกพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีในปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นกฎหมาย 
ทิ้งทวนก่อนที่ คสช. จะหมดอํานาจ กฎหมายนี้ขัดหลักนิติธรรมอย่างยิ่ง เพราะว่าสาระสําคัญ 
คือกําหนดให้นายทหารที่ครองยศพลตรีนั้น สามารถดํารงตําแหน่งเทียบเท่าอธิบดีได้  
ท่านประธานที่เคารพครับ แปลความว่าต่อไปนี้นายทหารยศพลตรีจะมีฐานะเทียบเท่าอธิบดี
ทั้ง ๆ ที่หน่วยงานอื่น อย่างเช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ นายตํารวจที่ดํารงตําแหน่ง  



๗๐๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๔๕/๒ 
 
ผบ.ตร. นั้น ต้องครองยศพลเอกเท่านั้น ท่านประธานที่เคารพครับ กระทรวงกลาโหมมีทหาร
ยศนายพลเป็นพันคน ต่อไปคงเห็นอธิบดีเต็มกองทัพ และที่สําคัญที่สุดเขาได้วางแผนให้
นายทหารเหล่านั้น ถ้ามีฐานะเท่าอธิบดีสามารถไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระได้ ซ่ึงเป็น
คุณสมบัติอย่างหนึ่ง ผมเรียนว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกในช่วงที่มีสภาผู้แทนราษฎร รับรอง 
ไม่มีใครผ่านให้นะครับ  ข้ันตอนที่ ๒ เขาออกระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเทียบตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สาระสําคัญกําหนดหน้าที่ในการบริหารงาน บริหารบุคคล
และบริหารงบประมาณ เพื่อเตรียมรองรับ พ.ร.บ. ที่ผมได้กราบเรียนท่านประธาน ก่อนหน้านี้ 
และสุดท้ายข้ันตอนที่ ๓ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ---------------------------------------------------- 
 

 - ๓๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๓๔๖/๑ 
 
ครม. ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนทหาร พ.ศ. ....   
โดยมีการกําหนดคุณสมบัติและข้อยกเว้นของการขอเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนทหาร  
โดยไม่ต้องขึ้นกับสํานักงาน ก.พ. ท่านประธานครับ โลกในยุคปัจจุบันนี้กองทัพนี่เขามีแต่ 
จะทําให้ขนาดเล็กลง และเขาต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เขาก็จะหาบุคคล 
เอาต์ซอร์ซ (Outsource) ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เข้ามาเป็นการแก้ไขปัญหา
เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณ  แต่กระทรวงกลาโหมเองกลับได้สร้างบุคลากร  
สร้างอาณาจักรให้ใหญ่โตข้ึน กลายเป็นรัฐทหาร แล้วก็ต้องมีภาระของงบประมาณที่มี 
มากขึ้นในอนาคต และถ้ากระบวนการตามที่ผมได้กราบเรียนนั้นได้ส้ินสุดลงจะทําให้กองทัพ
กลายเป็นรัฐทหารรัฐหนึ่ง มีอิสระต่อการบริหารงาน ไม่ข้ึนตรงต่อรัฐบาลเท่าไร ยากต่อการ
ตรวจสอบและเป็นภาระอย่างยิ่งของงบประมาณในอนาคต  
   สุดท้ายท่านประธานที่เคารพครับ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ๓-๔ เรื่องที่ผม 
ได้กราบเรียนท่านประธานมา กระผมเห็นว่างบประมาณปี ๒๕๖๔ นี้ ใช้ประโยชน์ 
ทางการเมืองของรัฐบาลเป็นหลัก ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ขาดความ
เหมาะสม กระผมเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อประโยชน์ 
อย่างสูงสุดของพี่น้องประชาชนต่อไป ขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณสมัคร ป้องวงษ์ ครับ 
   นายสมัคร  ป้องวงษ์  (สมุทรสาคร )   :  เรียนท่านประธานที่ เคารพ  
กระผม นายสมัคร ป้องวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร เขต ๒ อําเภอกระทุ่มแบน 
พรรคชาติพัฒนา ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณพรรคชาติพัฒนาที่ให้โอกาสกระผมในการ
อภิปรายในครั้งนี้ ถึงแม้ว่ากระผมจะได้ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แต่ก็จะใช้เวลาให้คุ้มค่า กระผม
ขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๓.๓ ล้านล้านบาท กระผมจะขออภิปรายในส่วนของงบประมาณ 
ที่จะใช้จ่ายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในครั้งนี้ทั้งสิ้น ๒๙,๙๓๕ ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ได้รับมาท้ังสิ้น 
๓๐ ,๑๙๐ ล้านบาท ลดลงเป็น ๐ .๘๔ เปอร์ เซ็นต์ ถือว่างบประมาณที่ ไ ด้รับในปีนี้  



๗๐๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๓๔๖/๒ 
 
น้อยมาก เมื่อความสําคัญที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาถือว่าน้อยมาก กระผมขออนุญาตโฟกัส  
(Focus) ไปที่งบประมาณรายจ่าย การสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งหมด ๖ หัวข้อ ผมจะอภิปราย 
ในหัวข้อที่ ๒ คือ การกําจัดน้ําเสีย ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสําคัญ 
เพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ แต่การเพิ่มครั้งนี้ก็ไม่ถือว่ามากมาย ไม่มากนัก จากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้มา ๖๓๑.๓ ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณนี้ ๒๕๖๔ ได้เพิ่มมาเป็น ๙๕๑.๖ ล้านบาท 
แล้วก็หวังว่าในปีงบประมาณในปีถัดไปคงจะได้รับการจัดสรรให้มากข้ึนนะครับ ส่ิงแวดล้อม
ถือว่าเป็นอีก ๑ ปัจจัยท่ีสําคัญมาก ที่รัฐบาลไม่ควรจะมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ํา 
มลพิษทางอากาศ ล้วนแล้วแต่เป็นภัยมืดที่บ่อนทําลายสุขภาพอนามัยของประชาชน  
เงินทองที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิต ก็ต้องเอามาใช้จ่ายในการรักษาตัว ---------------------------- 
 

 - ๓๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๔๗/๑ 
 
ในส่วนของรัฐก็ต้องเจียดต้องหางบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ 
พยาบาล โรงพยาบาล ผมเป็น ส.ส. อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน 
เป็นพื้นที่ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษน้ําเสียลงสู่แม่น้ํา คูคลองเป็นจํานวนมาก 
ทําให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างมาก แล้วก็มีอีกหลาย ๆ จังหวัด
ที่ประสบปัญหาคล้าย ๆ กับจังหวัดสมุทรสาคร มีอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของ
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากไฟป่า ฝุ่นละออง พีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ภัยพิบัติตรงนี้ ประเทศ
เราอย่างปีที่แล้วเราก็ประสบปัญหากันมาแล้ว เราต้องร่วมกันแก้ไข ต้องป้องกัน งบประมาณ 
ที่ต้องสิ้นเปลืองไปกับการป้องกันดูแล แก้ไข ช่วยเหลือประชาชนในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการ
ส้ินเปลืองมากมายพอสมควร สุดท้ายผมหวังว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปเป็น 
คุณปกรณ์วุฒิครับ เชิญเลยครับ 
  นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล ท่านประธานครับ วันนี้ผมจะมาอภิปรายถึงปัญหาของงบประมาณฉบับนี้ 
ที่เพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็ได้บอกไปแล้วว่าจัดทําออกมาราวกับว่าประเทศเราไม่ได้มีวิกฤติ 
ผมขอสไลด์ (Slide) ข้ึนจอด้วยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก่อนอื่นผมอยากให้
ท่านประธานดูภาพบนสไลด์ (Slide) นี้นะครับ ภาพนี้คือวงจรในการจัดสรรงบประมาณ  
ซ่ึงขั้นตอนจะเป็นการผ่านการประเมินจากผลงานที่ผ่านมา และผ่านการปรับเปลี่ยนอย่างที่
รัฐบาลได้บอกว่าได้ทํามาแล้ว และวางแผนจนออกมาเป็นร่างงบประมาณฉบับนี้ ก่อนที่
งบประมาณฉบับนี้จะถูกนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไป และวันนี้ผมจะมาสะท้อนให้เห็นปัญหาของ
งบประมาณฉบับนี้ผ่านส่ิงที่เรียกว่า ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดนั้นเป็นเหมือนเป้าหมายของการใช้
งบประมาณที่เราตั้งเป้าจะไปให้ถึง แล้วก็เป็นเหมือนตัวช่วยให้สํานักงบประมาณสามารถ
ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้สะดวกข้ึน แต่ปัญหาก็คือสํานักงบประมาณ 



๗๐๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๔๗/๒ 
 
คงไม่มีทางที่จะเชี่ยวชาญและเข้าใจงบของทุกหน่วยงานได้ว่าตัวชี้วัดแบบไหนที่เรียกว่าดี  
ผมจะให้ดูตัวอย่างนี้ ตัวอย่างนี้มาจากเล่มขาวคาดน้ําเงินเล่มนี้ เป็นการประเมินผล 
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ของงบประมาณปี ๒๕๖๒ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมมี ตัวชี้วัด ท่ี ต้ังเป้าว่าค่าบริการไฮสปีด อินเทอร์ เน็ต (Hi-speed Internet)  
ในประเทศไทยจะต้องถูกท่ีสุด เป้าหมายก็คือไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ประชากร  
ผลการดําเนินงานที่ออกมาก็คือค่าอินเทอร์เน็ต (Internet) แพงกว่าที่กระทรวงตั้งเป้าไว้ 
อยู่ที่ร้อยละ ๒.๙๔ แต่ในการประเมินกลับชี้ว่าผลการดําเนินงานข้อนี้เป็นร้อยละ ๑๔๗  
หรือความหมายตามในเล่มขาวคาดน้ําเงินก็คือทะลุเป้า ด้วยปัญหาแบบนี้หน่วยงานราชการ
จึงมักจะใช้วิธีต้ังตัวชี้วัดแบบหลอก ๆ ท่านประธานครับ ก่อนอื่นเราต้องแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 
๒ ประเทศ คือตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิตกับผลลัพธ์ ผมสมมุติแบบในภาพนี้ สมมุติว่าผมอยาก 
ลดความอ้วน อยากให้สุขภาพแข็งแรง ผมเลยเอาเงินหรือว่างบประมาณไปซื้อรองเท้าวิ่ง 
ตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิตก็คือผมจะวิ่ง ๑๐๐ กิโลเมตรให้ได้ภายใน ๑ เดือน ตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์
คือน้ําหนักผมต้องลดลง กล้ามเนื้อต้องเพิ่มข้ึน ผลผลิตแค่ผมออกจากบ้านไปวิ่งวันละ  
๓-๔ กิโลเมตรก็สามารถบรรลุได้แล้ว แต่แค่การออกไปวิ่งจะทําให้ผมน้ําหนักลด กล้ามเนื้อ
เพิ่มจริงหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ พูดง่าย ๆ ก็คือผลผลิตก็เป็นเหมือนเปลือก แต่ผลลัพธ์
ต่างหากที่เราต้องการจริง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ก็มักจะใช้วิธีต้ังตัวชี้วัดที่มีลักษณะเป็นผลผลิต
มากกว่าที่จะเป็นผลลัพธ์ สาเหตุก็เพื่อให้ผ่านการประเมินได้ง่าย ๆ และการของบในปีถัดไป 
ก็จะทําได้ง่ายข้ึน แต่ผลที่เกิดข้ึนคืออะไร ผมยกตัวอย่างโครงการหนึ่ง ผมขอไม่เอ่ยชื่อ เป็นงาน
ที่จัดข้ึนอย่างใหญ่โต ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๔๘/๑ 
 
 
 
 



๗๐๗ 
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ต้ังตัวชี้วัดเอาไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานนี้ ๔๐๐,๐๐๐ คน แต่ภาพที่ผมไปเห็นด้วยตาตัวเอง 
คือภาพของเด็กนักเรียน นักศึกษาท่ีเดินเรียงแถวกันเข้ามาเพื่อที่จะมาเข้าร่วมงานนี้  
ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าผลลัพธ์ที่ประเทศไทยจะได้จากการที่มีผู้ร่วมงาน ๔๐๐,๐๐๐ คน 
คืออะไรครับ แต่ส่ิงที่เกิดข้ึนแน่ ๆ ก็คือทรัพยากรที่เสียไปกับการเกณฑ์นักเรียน นักศึกษา
มาร่วมงาน และมีอีกไม่รู้กี่งานที่ ต้ังตัวชี้วัดแบบนี้ และสุดท้ายก็จบท่ีการไปเกณฑ์คน 
มาร่วมงานครับ หรือลองดูที่งบปี ๒๕๖๔ นี้เลย กระทรวงการคลังในงบปีนี้ เลยครับ  
กระทรวงที่ได้งบประมาณ ๒๖๘,๐๐๐ ล้านบาท ต้ังผลสัมฤทธิ์ในระดับกระทรวงเอาไว้ ๑ ข้อถ้วน 
คือเสนอจํานวนมาตรการทั้งสิ้น ๑๕ มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน นับ ๑ เที่ยวปันสุข นับ ๒  
เผลอ ๆ แนะนําให้ปลูกหมามุ่ย นับ ๓ ขายยันดาวอังคาร นับ ๔ 
   อีกสักกระทรวงหนึ่ งครับ  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงที่ ตัวชี้ วัด 
มีแต่กิจกรรม กิจกรรม แล้วก็กิจกรรม เหมือนอยากเป็นนักกิจกรรมแข่งกับรังสิมันต์ โรม 
กระทรวงนี้ต้ังเป้าจัดกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๕๕ กิจกรรม ในปีที่เรามีวิกฤติโควิด (COVID) นี่เป็น
แค่ตัวอย่างเล็ก ๆ ของการตั้งตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต หรือต่อให้เป็นตัวชี้วัดที่เป็นแบบผลลัพธ์
เราก็จะเจอการตั้งตัวชี้วัดที่ต้ังให้ตํ่าไว้ก่อน ขอแค่ทําให้สําเร็จ ไม่ได้คํานึงถึงการตอบโจทย์ 
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาประเทศ อย่างที่เมื่องบ ปี ๒๕๖๓ คุณพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ 
อภิปรายเอาไว้ ว่าถ้าตามตัวชี้วัดเราต้องใช้เวลาถึง ๑๔๒ ปี เราถึงจะมีน้ําพอใช้สําหรับ
ประชาชนทุกคน แต่ตัวชี้วัดแบบนี้ก็ยังผ่านผลการประเมินของสํานักงบประมาณจนได้งบมา 
ตัวชี้วัดอีก ๑ ประเภทคือตัวชี้วัดท่ีมองไม่เห็นการพัฒนา อย่างในภาพครับ เป้าหมายสัดส่วน
ของผู้มีรายได้น้อยที่เข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ๔ ปีข้างหน้า เป้าหมายร้อยละ ๘๐  
ปีที่แล้วก็ร้อยละ ๘๐ แล้วเราจะเห็นตัวชี้วัดทํานองนี้อยู่เต็มไปหมดราวกับว่าเราต้องรับสภาพ
แล้วว่าประเทศนี้มันหยุดพัฒนาไปแล้วจริง ๆ  
   อีกหนึ่งประเด็นที่ผมขอพูดส้ัน ๆ ที่เป็นความล้มเหลวของการบริหารแบบ 
รัฐราชการและสร้างปัญหามาอย่างยาวนานคือ ตัวชี้วัดที่สํานักงบพิจารณาการจัดสรรงบให้ 
แต่ละหน่วยงานจากประสิทธิภาพการเบิกจ่าย หรือที่พูดง่าย ๆ ก็คือใช้งบไม่หมด ปีหน้า 
โดนตัดครับ แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นที่ถกเถียงกันว่างบที่ขอไปแล้วไม่ได้ใช้ ถือเป็นต้นทุน 
 



๗๐๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๔๘/๒ 
 
ค่าเสียโอกาส แต่ผลคืออะไรครับ จากภาพคือสถิติการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐแยกเป็นรายเดือน  
ข้อมูล ๔ ปี ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยสรุปก็คือการจัดซ้ือจัดจ้างจะสูงมากในเดือน 
ส้ินไตรมาส และสูงที่สุดในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณจะสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยถึง ๕๙ เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าเดือนสิงหาคมเกือบ ๒ เท่าครับ ผมคิดว่าข้าราชการ
ทุกหน่วยงานเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเป็นอย่างดีครับ ว่าช่วงก่อนหมดปีงบประมาณงานเขาจะยุ่ง
ขนาดไหนในการใช้เงินอย่างไรก็ได้ให้หมดครับ ตกลงเราประเมินที่ความสําเร็จ การตอบโจทย์ 
การพัฒนาประเทศหรือวัดว่าใครใช้เงินเก่งกว่ากันแน่ครับ เราลองถามตัวเองดูว่าถ้าเป็นเงิน
ของเราเองเราจะใช้เงินแบบนี้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราลองไปดูงบในเดือนกันยายน เราจะเจอ 
แต่คอมพิวเตอร์ที่ซ้ือมาแล้วไม่ได้ใช้ เราจะเจอแต่แอร์คอนดิชัน (Air condition) ที่ซ้ือมาแทน 
เครื่องที่ยังไม่ได้เสีย เราจะเจอแต่การจัดงานสัมมนาที่ไม่มีประโยชน์อะไร และอะไร 
อีกหลาย ๆ อย่างที่ผมคิดว่ามันคือค่าเสียโอกาสของประเทศนี้อย่างแท้จริง จากท้ังหมด 
ที่ผมพูดมา และลองเปรียบเทียบว่าที่รัฐบาลพูดว่าต้ังเป้าให้ประเทศไทยพัฒนาทัดเทียมกับ
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แต่ถ้าเราลองเปิดดูในงบประมาณฉบับนี้ ตัวชี้วัดต่าง ๆ เราแทบจะ 
ไม่รู้สึกเลยว่าเป้าหมายของงบฉบับนี้จะพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยได้อย่างไร
ครับ ลองกลับมาดูที่ภาพนี้อีกครั้งครับ เมื่อรัฐบาลล้มเหลวในการประเมินผล ใช้วิธีคิดว่าการทํา
แบบเดิม ๆ นั้นคือดีอยู่แล้ว และข้ันตอนการปรับเปลี่ยนที่จําเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ 
ก็ไม่มีอยู่จริงครับ เราจึงได้การวางแผนงบประมาณที่ออกมาพัง ๆ แบบนี้ และเป็นไปไม่ได้เลย  
ที่ข้ันตอนต่อไปคือการใช้งบประมาณจะสามารถพาประเทศเราผ่านวิกฤตินี้ไปได้ครับ ข้อเสนอ 
ของพรรคก้าวไกล เราต้องการเห็นขั้นตอนการปรับเปล่ียนการทํางบประมาณที่รื้อทั้งระบบ 
อะไรแบบเดิม ๆ ที่ทํามา ต่อให้ประเมินผ่านตัวชี้วัดมาก่อน ---------------------------------------  
 

 - ๓๔๙/๑ 
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สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๔๙/๑ 
 
แต่ในเมื่อการทําแบบเดิม ๆ ไม่ตอบโจทย์การพัฒนาอีกต่อไปเราก็ต้องตัดทิ้งไป เปิดโอกาส 
ให้เกิดการคิดอะไรใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากวิกฤติครั้งนี้  
นี่ก็เป็นวิธีคิดแบบซีโร-เบส บัดเจตติง (Zero-based budgeting) ที่พวกเราพรรคก้าวไกล
เคยเสนอเอาไว้ตอนที่ยังอยู่ในชื่อพรรคอนาคตใหม่ครับ และเราอยากเห็นการมีเป้าหมาย 
ที่ท้าทายคือตัวชี้วัดท่ีเป็นสากล ต้ังเป้าให้ประเทศไทยพัฒนาทัดเทียมประเทศอื่น แต่เรา 
ก็ต้องยืดหยุ่นให้สามารถล้มเหลวลองผิดลองถูกได้บ้างระหว่างทาง เพราะตัวชี้วัดเหล่านี้ 
เราอาจไม่สามารถวัดผลได้ภายใน ๑ ปีหรือ ๒ ปี ดังนั้นเราจึงอยากเห็นการมีส่วนร่วม 
ของสภาในการตั้งเป้าหมายในการใช้งบประมาณในระยะกลาง เช่นเป้าหมายช่วง ๓-๕ ปี 
นอกจากนั้นเราอยากเห็นการพัฒนากลไกตรวจสอบถ่วงดุลของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ใช่ 
ในแบบปัจจุบันที่พอเราไปเข้ากรรมาธิการแล้วสภาเราทําได้อย่างมากคือการตัดตัวเลข  
แต่เราไม่สามารถแก้ไขอย่างอื่นได้ เช่นเป้าหมายในการใช้งบ และต่อให้ตัดตัวเลขไปแล้ว
สุดท้ายเราก็โดนเล่นแร่แปรธาตุจนไม่สามารถทําอะไรได้เลยและกลไกสภาก็กลายเป็น 
เหมือนแค่พิธีกรรมเท่านั้น และในขณะที่ ฝ่ายบริหารมีเจ้าหน้าที่มากมายมานั่งกัน 
แทบเต็มทุกห้องในสภาทําเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ให้ท่านรัฐมนตรีได้ภายใน  
๑-๒ ชั่วโมง แต่สภาผู้แทนราษฎร เครื่องไม้เครื่องมือก็มีครับ แต่เครื่องไม้เครื่องมือของเรา
ไม่ได้มีอํานาจเพียงพอที่จะตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอ
สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ ย้อนไปเมื่อปี ๒๕๕๘ เราเคยมีร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิเคราะห์
งบประมาณประจํารัฐสภา ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานที่คล้าย ๆ กับคองเกรสชันนัล บัดเจต ออฟฟิซ 
(Congressional budget office) ของสหรัฐอเมริกา จะเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
เป็นเหมือนแขนขาให้กับสภาในการวิเคราะห์การใช้งบของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนเป็นเงาของสํานักงบประมาณของฝ่ายบริหารอีกทีหนึ่ง ที่สําคัญ
คือหน่วยงานนี้จะมีอํานาจตามกฎหมายที่ชัดเจนในการเรียกข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  
มาตรวจสอบ ไม่แน่ถ้ามีหน่วยงานนี้เราอาจจะได้ไฟล์ (File) งบประมาณเป็นเอกซ์เซล 
(Excel) เสียทีหนึ่งก็ได้ครับ แต่น่าเสียดายครับ พ.ร.บ. ที่เป็นเหมือนการทําหน้าที่ตรวจสอบ
ของสภาฉบับนี้ก็ถูกสํานักงบประมาณให้ความเห็นว่าเป็นความซ้ําซ้อนทําให้ทุกวันนี้ถึงเราจะ 
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มีสํานักงบประมาณของรัฐสภา แต่สํานักงบประมาณของรัฐสภาก็ไม่ได้มีอํานาจเพียงพอ 
ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  สุดท้ายครับท่านประธาน ผมเห็นว่าร่างงบประมาณฉบับนี้สะท้อนให้เห็นว่า
รัฐบาลไม่ได้ใส่ใจในการพัฒนาประเทศ ไม่ได้ตระหนักว่าวิกฤติครั้งนี้เรากําลังเผชิญความท้าทาย 
และเดิมพันที่ สู งที่ สุดในรอบหลายสิบปี งบประมาณฉบับนี้สะท้อนให้ เห็นว่า ส่ิงที่ 
ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งครับ คือคําพูดที่ท่านบอกว่าท่านไม่เก่ง 
เรื่องเศรษฐกิจ ผมจึงไม่สามารถที่จะเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ได้ ขอบคุณครับ  
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบหมายให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ต่อไป 
อีก ๓ ท่าน ท่านกฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคพลังประชารัฐ ท่านทวิรัฐ รัตนเศรษฐ และท่านชลน่าน  
ศรีแก้ว เชิญท่านกฤษณ์ครับ  
  นายกฤษณ์  แก้วอยู่  ( เพชรบุรี )   :  เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม ทนายกฤษณ์ แก้วอยู่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดเพชรบุรี เขต ๑ พรรคพลังประชารัฐ ก่อนอื่นนั้นต้องขอขอบคุณท่านประธาน 
ที่ให้โอกาสกระผมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และต้องขอขอบคุณท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นถึงความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเกลือ โดยได้กําหนด 
ให้มีการสร้างมาตรฐานเกลือทะเลให้เป็นเกลือที่มีคุณภาพปลอดสารปนเปื้อนหรือจีเอพี 
(GAP) ทําให้สามารถบริโภคหรือนําไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยและ 
ยังกําหนดให้พี่น้องชาวนาเกลือได้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร ซ่ึงบุคคลท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนนั้น
จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม นอกจากนั้นยังได้มีการส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาโครงการมรดกเกษตรโลกเกลือทะเลไทยของสํานักงานการเกษตรต่างประเทศ
และสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ ----------------- 

- ๓๕๐/๑ 



๗๑๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๕๐/๑ 
 
ทั้งยังมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเลและได้มีการพัฒนา ส่งเสริมให้มี 
การท่องเที่ยวเส้นทางสายเกลือ เริ่มต้ังแต่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จนมาถึง
จังหวัดเพชรบุรี สําหรับจังหวัดเพชรบุรีนั้นเส้นทางสายเกลือเริ่มที่ ตําบลบางขุนไทร  
ตําบลปากทะเล ตําบลบางแก้ว ตําบลแหลมผักเบ้ีย และสิ้นสุดที่ตําบลหาดเจ้าสําราญ  
เป็นถนนที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี ท่านประธานครับ  
ในปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่ทํานาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ 
การผลิตเกลือเกือบ ๔๐,๐๐๐ ไร่ มีผลผลิตเกลืออยู่ที่ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ เกวียนต่อปี  
ซ่ึงเกลือที่ผลิตได้ในจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีปริมาณครึ่งหนึ่งของเกลือทั้งหมดที่ใช้ในประเทศ  
รองลงไป ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ท่านประธานครับ ปัจจุบันนี้
ต้นทุนการผลิตเกลือทะเลอยู่ที่ประมาณเกวียนละ ๑,๔๐๐ บาท แต่พี่น้องชาวนาเกลือขายเกลือ
ได้เกวียนละ ๗๐๐ บาทเท่านั้น เนื่องจากปัญหาราคาเกลือตกต่ําอย่างหนักติดต่อกันมาหลายปีแล้ว 
ทําให้พี่น้องชาวนาเกลือใน ๓ จังหวัด ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างหนัก มีรายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย มีหนี้ สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดเวลา เป็นเหตุให้ต้อง 
ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีกันอย่างมากมาย ซ่ึงปัญหาสําคัญที่เป็นเหตุให้ราคาเกลือตกตํ่านั้น  
เพราะเหตุว่ามีการปล่อยให้นายทุนนําเกลือจากต่างประเทศซึ่งมีราคาถูกกว่าเกลือในประเทศ 
เข้ามาในช่วงฤดูการผลิตในปริมาณที่มากเกินไปโดยไม่ควบคุมให้เกิดความเหมาะสม ส่งผลให้
ผู้ใช้ เกลือหันไปซื้อเกลือที่นําเข้ามาจากต่างประเทศแทน นอกจากนั้นพ่อค้าคนกลาง 
ยังกดราคาเกลือให้ตํ่ากว่าราคาทุน เหตุดังกล่าวนั้นทําให้พี่น้องชาวนาเกลือได้รับความเดือดร้อน
อย่างหนักต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคุมปริมาณ 
การนําเข้าเกลือจากต่างประเทศให้เข้ามาในปริมาณท่ีเหมาะสม ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรเข้ามาดูแลพี่น้องชาวนาเกลืออย่างเร่งด่วน โดยหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า
ให้กับพี่น้องชาวนาเกลือ และขอให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเข้ามาอุดหนุนเงินกู้ให้กับ 
สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จํากัด เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนในการดูแลสมาชิก  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาเกลือในระยะเร่งด่วนด้วยครับ แต่ทั้งนี้ผมก็ยัง
เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอให้รัฐบาล 
นําเงินที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับ ขอบคุณครับ 



๗๑๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๕๐/๒ 
  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ขอให้ 
ท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ได้ตอบชี้แจงก่อนนะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีครับ 
  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  (รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรี ว่ าการ 
กระทรวงพาณิชย์)  :  ท่านประธานที่เคารพ ผม จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ผมมี ๓ ประเด็นที่จะขอชี้แจงทําความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิก ประเด็นที่ ๑ ก็คือกรณีเรื่องที่
เพื่อนสมาชิกอภิปรายเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา ประเด็นที่ ๒ ก็คือในเรื่องของการค้า
ชายแดน และประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของอัญมณี  
  ประเด็นแรก เพื่อนสมาชิก ๒-๓ ท่าน ได้พูดถึงเรื่องของราคาพืชผลการเกษตร 
และมีอยู่ท่านหนึ่งได้อภิปรายว่าพืชเกษตรราคาตกทุกตัว วันก่อนสามารถขายข้าวได้ตันละถึง 
๒๐,๐๐๐ บาท เข้าใจว่าท่านคงพูดถึงช่วงที่มีโครงการรับจํานําข้าว ขออนุญาตกราบเรียน 
กับท่านประธานว่าท่ีมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายเรื่องราคาพืชผลการเกษตรราคาตกนั้นอาจจะถูก
บางส่วน แต่ว่าไม่ได้ถูกท้ังหมด ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามีพืชผลการเกษตรหลายตัวที่ราคาดี 
ยกตัวอย่างเช่นราคาข้าวเปลือกเจ้า ในช่วงเดือนเมษายนปีนี้ราคาทางการของข้าวเปลือกเจ้า 
สูงถึงตันละ ๑๐,๙๐๐ บาท ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                - ๓๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๓๕๑/๑ 
 
ซ่ึงถือว่าเป็นราคาที่ ถูกที่ สุดในรอบ ๑๐ ปี แล้วก็สูงกว่าราคาวันก่อนที่ เพื่อนสมาชิก 
ได้อภิปรายไปอย่างชัดเจน เพราะในช่วงระยะเวลานั้นราคาไม่ได้สูงถึงตันละ ๑๙,๐๐๐ บาท 
ท่ีเป็นราคาทางการอย่างที่ผมกราบเรียน ข้าวเปลือกเหนียวก็เช่นเดียวกันครับ ขณะนี้ในช่วง
เดือนกันยายนปีที่แล้วราคาขึ้นไปสูงถึง ๑๗,๕๘๖ บาทต่อตัน เดือนกรกฎาคมคือเดือนนี้ 
ก็ราคายังอยู่ที่ ๑๖,๕๖๐ บาทต่อตัน สําหรับราคาที่เป็นทางการ ซ่ึงเมื่อเทียบกับราคาวันก่อนนั้น
ตกแค่ตันละประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาทเศษเท่านั้นเอง ข้าวหอมมะลิเดือนกันยายนปีที่แล้ว  
ตันหนึ่ง ๑๖,๔๐๑ บาท เมื่อรัฐบาลชุดนี้เข้ามาและเดือนกรกฎาคมปีนี้ราคาก็ยังคงถือว่า 
สูงอยู่สําหรับราคาทางการ เพราะตกเกวียนหนึ่ง ๑๕,๑๐๘ บาท สําหรับราคาเฉลี่ยในเดือน
กรกฎาคมนี้ ผลไม้ก็เช่นเดียวกันครับ ท่านประธานครับ ทุเรียนหมอนทองราคาทางการ 
เฉล่ียปีนี้ทั้งปีต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนตกกิโลละ ๑๐๔.๗ บาท หรือ ๑๐๕ บาท
ตัวเลขกลม ๆ ขณะที่ในอดีตหลายปีที่ผ่านมาตกกิโลกรัมละ ๓๒ บาท ต่างกัน ๓ เท่า 
ลองกองเบอร์ ๑ ปีนี้ต้ังแต่เดือนมกราคมจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนราคาเฉลี่ยตกกิโลกรัมละ 
๓๘.๒๑ บาท ขณะที่หลายปีก่อนตกกิโลกรัมละ ๓๐ บาท อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าราคา 
ก็อยู่ในภาวะที่ดีตามสมควรและดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตหลายปีที่ผ่านมา มังคุด 
เดือนกรกฎาคมคือเดือนนี้ ปี ๒๕๖๓ ราคาเฉลี่ยจนกระทั่งถึง ๒-๓ วันที่ผ่านมา ตกกิโลกรัมละ 
๓๗.๖๒ บาท ขณะที่หลายปีก่อนกิโลกรัมละ ๑๗.๔ บาท อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะยกให้
ท่านประธานได้เห็นว่าก็มีพืชผลการเกษตรหลายตัวที่ราคาก็ดีข้ึน แล้วก็ยังคงดีต่อไปในระยะ
ถัดจากนี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ขอกราบเรียนกับท่านประธานว่าถ้าพืชผลการเกษตรตัวไหน
ราคาตก อย่างน้อยรัฐบาลชุดนี้ก็มีนโยบายประกันรายได้ เกษตรกรอย่างน้อยที่ สุด 
ในพืชเกษตร ๕ ตัว ๑. ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมปทุม  
ข้าวหอมนอกพื้นที่ ข้าวเหนียว แล้วก็ข้าวเปลือกเจ้าก็ตาม  ๒. ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
มันสําปะหลัง อย่างน้อยจะต้องมีรายได้กิโลละ ๒.๕๐ บาท  ๓. ยางพาราก็ประกันรายได้
สําหรับยางแผ่นดิบชั้น ๓ กิโลกรัมละ ๖๐ บาท น้ํายางข้นกิโลกรัมละ ๕๗ บาท ยางก้อนถ้วย
กิโลกรัมละ ๒๓ บาท ปาล์มน้ํามันก็ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ ๔ บาท ข้าวโพดกิโลละ 
๘.๕๐ บาท แล้วก็ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติช่วยประกันรายได้ให้กับผู้ปลูกข้าวโพด 
 



๗๑๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๓๕๑/๒ 
 
ย้อนหลังไป สําหรับผู้ที่ปลูกในเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๒ ให้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่าง 
จากนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดด้วย  
  สําหรับข้าว นโยบายประกันรายได้ฤดูกาลผลิตที่กําลังจะมาถึงนี้ ก็ได้มีมติ 
นบข. คือคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ว่าจะมีการดําเนิน
นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไป รวมทั้งมีมาตรการเสริมที่สําคัญก็คือ 
ก่อนหน้านี้จะมีเงินช่วยพิเศษสําหรับผู้ปลูกข้าวเป็นค่าต้นทุน ๕๐๐ บาทต่อตัน ค่าเก็บเกี่ยว 
๕๐๐ บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๐ ตัน หรือ ๒๐ ไร่ แต่ว่าถัดจากนี้ไปเรามีมติใหม่ 
ตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์แล้วว่าจะไม่แยกเป็น ๕๐๐ บวก ๕๐๐ เพราะ ๕๐๐ หลัง
ที่เป็นค่าเก็บเกี่ยวเป็นปัญหากับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาก ------------------------------------------ 
 
                        - ๓๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๕๒/๑ 
 
เนื่องจากถ้าเกิดภัยแล้งเอาข้าวไปแสดงไม่ได้ เพราะถ้าภัยแล้งก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้  
น้ําท่วมต้นข้าวก็หายไปกับน้ํา แล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ ๕๐๐ บาทหลัง ต่อไปนี้ใช้วิธีจ่ายขาด 
รวดเดียว ๑,๐๐๐ บาท เป็นค่าบริหารและถือว่าปรับปรุงคุณภาพข้าวไปทีเดียว อันนี้ก็คือ 
มติใหม่ของคณะกรรมการ นบข. ตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงเป็นมติ แล้วก็กําลัง
จะนําเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไป  
   สําหรับเรื่องยางก็เช่นเดียวกัน ฤดูการผลิตถัดจากนี้ไปนั้น มีมติของคณะกรรมการ 
นโยบายยางแห่งชาติ แล้วที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แล้วก็กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก็ได้นําเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ผมนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานว่าได้มีมติที่จะประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางต่อไป และขณะเดียวกัน 
ก็มีมาตรการเพิ่มเติมในการช่วยผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางให้สามารถที่จะมีวงเงินกู้พิเศษ 
๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยรัฐบาลจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ นอกจากนั้นสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ยางแห้งก็มีวงเงินกู้ให้ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทเช่นเดียวกัน แล้วก็ช่วยชดเชยดอกเบี้ย
ให้ร้อยละ ๓ เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นก็มอบหมายให้ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าสําหรับธุรกิจน้ํายางข้น 
ที่จะนําไปสู่การผลิตถุงมือยางที่กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในขณะนี้จะสามารถที่จะ
ช่วยวงเงินกู้เพื่อจะได้ผลิตเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหน อาจจะเป็นวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท  
แล้วก็ดอกร้อยละ ๓ เช่นเดียวกัน ซ่ึงก็จะได้มีการนําเสนอถัดจากนี้ต่อไป อันนี้ก็คือในเรื่อง
ของนโยบายประกันรายได้ ในเรื่องของผลไม้ก็เช่นเดียวกันครับ กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไป 
มีส่วนสําคัญในการที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้คู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี
นโยบายที่จะระบายสินค้าท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศออนไลน์ (Online) โดยเฉพาะ
ตลาดประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากของผลไม้ไทยและเป็นที่นิยม ไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเพิ่ง 
มีโอกาสไปไลฟ์ (Life) สดด้วยตัวเองเพื่อโพรโมต (Promote) และขายผลไม้ไทยออนไลน์ 
(Online) ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ที่เรียกว่าทีมอลล์ (Tmall) ของอาลีบาบา (Alibaba) 
ท่านประธานทราบไหมครับ คนประเทศจีนให้ความสําคัญมากขนาดไหน ๑๕-๒๐ นาที 
ที่ผมไลฟ์ (Life) สดขายผลไม้ ๙ ชนิด ซ่ึงก็มีทั้งทุเรียน มังคุด ลองกอง ลําไย ล้ินจี่ เงาะ  
แล้วก็มะม่วง รวมทั้งตัวอื่น ๆ ด้วย มีคนประเทศจีนเข้ามาชมถึง ๑๖ ล้านวิว (View) แล้วก็
ปรากฏว่าเดือนมิถุนายนเดือนเดียวยอดขายผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) นี้ ๔๐๐ ล้านบาท  



๗๑๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๕๒/๒ 
 
สําหรับผลไม้ไทยผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ทีมอลล์ (Tmall) อาลีบาบา (Alibaba) 
ออนไลน์ (Online) นี่ก็คือสิ่งที่อยากกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพ ส่วนตลาด
ออฟไลน์ (Offline) นั้นขณะนี้เราร่วมมือกับโมเดิร์น เทรด (Modern Trade) ซ่ึงได้กรุณา
อุทิศพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และรวมทั้งพืชเกษตรตัวอื่นได้ไปขายในโมเดิร์น เทรด 
(Modern Trade) ยกตัวอย่างเช่นห้างเซ็นทรัล เตรียมพื้นที่ไว้ ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
สําหรับให้เกษตรกรรวมทั้งชาวสวนผลไม้ไปขายฟรีโดยไม่คิดค่าพื้นที่ และกําลังเริ่มต้น 
ในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนั้นมาบุญครองก็ให้พื้นที่ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร สยามพิวรรธน์
แม็คโครเหล่านี้เป็นต้น รวมทั้งโมเดิร์น เทรด (Modern Trade) อื่น ๆ ที่ขออภัยไม่ได้ 
เอ่ยนามตรงนี้ อันนี้ก็คือช่องทางที่เราพยายามที่จะช่วยให้ราคาผลไม้ดีข้ึน นี่คือประการที่ ๑ 
ที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานว่าพืชผลการเกษตรก็ไม่ได้ราคาตกทุกตัว แม้จะอยู่
ในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หรืออยู่ในช่วงสงครามการค้าที่ยังไม่ยุติ และแม้จะต้องมาเผชิญ
ภัยโควิด ๑๙ (COVID 19) ซํ้าเข้ามาอีกก็ตาม 
   ประเด็นที่ ๒ ที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานก็คือในเรื่องของการค้า
ชายแดน สมาชิกท่านหนึ่งเพิ่งอภิปรายเมื่อสักครู่ บอกว่าต้องการให้เร่งรัดการค้าชายแดน 
โดยเฉพาะด่านหลายด่านมีปัญหา ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานว่า ผมเห็นด้วย
อย่างยิ่ง เพราะการค้าชายแดนมีความสําคัญ และมีผลต่อตัวเลขส่งออกของประเทศ 
นํารายได้เข้าประเทศมาก ตัวเลขเฉพาะเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้ 
ที่เป็นตัวเลขทางการ ตัวเลขการค้าชายแดนมีจํานวนสูงถึง ๙๑๙,๗๖๑ ล้านบาท คือเกือบ
ล้านล้านบาท -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๕๓/๑ 
 
 
 
 
 



๗๑๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๕๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นนี่คือผลพวงของการค้าชายแดนท่ีรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่ต้องการส่งเสริม 
และสําหรับด่านนั้นผมกราบเรียนกับท่านประธานว่าต้ังแต่เข้ามารับหน้าที่ได้พยายามเข้าไป
ร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาผู้ส่งออกสินค้า สมาคมธนาคารไทยในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด่านต่าง ๆ  
รอบประเทศ ยกตัวอย่างเช่นไทย-เมียนมา เราเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกับภาคเอกชนจนกระทั่ง
ปัจจุบันนี้สะพานแม่สอด ๒ เปิดแล้วต้ังแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคมปีที่แล้ว ตอนนี้เริ่มค้าขายกันได้แล้ว 
ติดปัญหาอุปสรรคใหม่กําลังจะไปเร่งแก้ปัญหาให้ตอนนี้ นอกจากนั้นด่านเจดีย์สามองค์ 
ทางจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนหน้านี้เอกชนร้องเรียนว่าเขาไม่สามารถนําเงินบาทข้ามแดน 
ได้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทําให้การค้าแทนที่จะมากกว่านั้นก็เป็นปัญหาอุปสรรค เพราะติดที่
ฝ่ายความม่ันคง สุดท้ายเราคุยกับฝ่ายความม่ันคงภายในสัปดาห์เดียวฝ่ายความม่ันคง
อนุญาตแล้วครับ ให้สามารถนําเงินบาทผ่านแดนได้ ๒ ล้านบาท เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ 
ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาผ่านด่านเจดีย์สามองค์ได้มากข้ึน  
และในอนาคตมีนโยบายที่ต้องการที่จะไปเปิดด่านกิ่วผาวอก ซ่ึงผมกําลังจะเดินทางไปดู 
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทันทีที่มีโอกาสนะครับ สําหรับไทย-กัมพูชา เรากําลังเจรจากับทางการ
กัมพูชา ผมได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา แล้วตกลงร่วมกันแล้วว่า 
เมื่อสถานการณ์โควิด (COVID) จบส้ินเราจะเปิดด่านที่จังหวัดสระแก้วหรือที่ด่านหนองเอี่ยน
ซ่ึงจะเป็นอีกด่านหนึ่งที่คู่ขนานกับด่านที่เราใช้อยู่ในขณะนี้ โดยไม่ต้องรอให้มีการสร้างอาคาร
ด่านหลังใหม่ต้องใช้เวลา ๓-๔ ปี แต่จะใช้คอนเทนเนอร์ (Container) ไปต้ังเพื่ออํานวย 
ความสะดวกให้การค้าชายแดนที่นั่นลื่นไหลต่อไปได้ โดยเฉพาะการส่งออกข้ามแดน อันนี้ 
ก็คือชายแดนไทย-กัมพูชา ชายแดนไทย-ลาว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายนไม่กี่วันมานี่ผมไปที่
จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ภาคเอกชน สภาการท่องเที่ยวได้รับการร้องเรียนจากหอการค้าเอกชนว่า
ด่านอุบลราชธานีไปประเทศลาวมี ๓ ด่าน เขมราฐ ช่องเม็ก แล้วก็ด่านนาตาล-ปากแซง  
ฝ่ังลาว แต่ปัญหาก็คือที่ด่านนาตาลกับปากแซงฝั่งลาว นั่นก็คือว่าเวลาส่งวัสดุก่อสร้างไปขาย
ฝ่ังลาว ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปขายฝั่งลาวมีปัญหาต้องขออนุญาตฝ่ายความมั่นคงใช้เวลา 
๗-๑๐ วัน กว่าจะส่งสินค้าไปได้ติดปัญหาอุปสรรค สุดท้ายผมมาหารือกับท่านรัฐมนตรี 



๗๑๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๕๓/๒ 
 
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งก่อน ท่านกรุณา
ประสานงานให้ วันนี้ ไ ด้รับแจ้งว่าสามารถส่งสินค้าออกผ่านด่านนาตาล-ปากแซง  
โดยไม่ จําเป็นต้องขออนุญาตฝ่ายความมั่นคงแล้ว แค่แจ้งให้ทราบก็ ส่งออกได้ เลย  
อันนี้ก็จะช่วยให้นํารายได้ เข้าประเทศได้ทันที แล้วก็สะดวกขึ้น ส่วนการผ่านแดน 
จากประเทศไทยผ่านประเทศลาวไปประเทศเวียดนาม แล้วก็ไปประเทศจีนเราก็ได้มีการ
ประสานงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีด่านสําคัญคือโหย่วอี้กวาน ก่อนหน้านี้ 
ติดปัญหาอุปสรรคช่วงโควิด (COVID) ตอนนี้เปิดได้แล้วครับ ด่านรถไฟผิงเสียงซึ่งเป็น 
ด่านรถไฟขณะนี้เปิดดําเนินการได้แล้วภายใต้การประสานงานร่วมกัน ที่สําคัญประเทศจีน 
ยอมเปิดด่านใหม่ ที่ เป็นชายแดนต่อกับประเทศเวียดนาม และประเทศไทยสามารถ 
ข้ามแดนผ่านประเทศลาวไปประเทศเวียดนาม ผ่านประเทศกัมพูชาไปทางนั้นได้  
ไปทางจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร ปรากฏว่าขณะนี้ประเทศจีนเปิดด่านตงซิงแล้ว 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายนที่ผ่านมา จะช่วยให้การส่งออกผลไม้และสินค้าอื่นจากประเทศไทย 
ไปประเทศจีน ข้ามประเทศลาวหรือว่าข้ามประเทศเวียดนามสะดวกยิ่งขึ้น  
   สุดท้ายท่านประธานครับ ไทย-มาเลเซีย ด่านปาดังเบซาร์ก่อนหน้านี้ติดปัญหา 
เพราะว่าติดโควิด (COVID) แล้วก็มีการอนุญาตเฉพาะในช่วงของด่านสะเดาที่จังหวัดสงขลา 
แต่ขณะนี้เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคมที่ผ่านมาเราสามารถใช้ด่านปาดังเบซาร์ส่งออกสินค้า 
ข้ามประเทศมาเลเซียลงเรือไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้แล้ว โดยใช้วิธีขนจากรถ 
ที่เมืองไทย แล้วไปต่อรถไฟที่ด่านปาดังเบซาร์ แต่เท่านั้นไม่พอเพราะเอกชนก็ยังมีปัญหา 
ปรากฏว่าผมทําหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเลเซีย ----------------------------  
 
                - ๓๕๔/๑ 
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และภายใต้ความร่วมมือกับจังหวัดสงขลาของเรา วันนี้ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม คือเมื่อวาน
ปรากฏว่าด่านปาดังเบซาร์กับด่านบ้านประกอบ ประเทศไทยสามารถขนสินค้าผ่านรถยนต์
ข้ามแดนและก็ไปต่อรถยนต์ข้ามไปยังมาเลเซียได้เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาต
กราบเรียนกับท่านประธาน   
   สุดท้ายส้ัน ๆ อีกนิดเดียวเรื่องอัญมณี สมาชิก ๒-๓ ท่าน อภิปรายว่าอยากให้
รัฐบาลได้ช่วยเข้ามาดูแลเรื่องธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอัญมณี โดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรี 
ผมมีโอกาสไปประชุมร่วมกับเอกชนที่นั่นเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทราบประเด็นสําคัญ
อันหนึ่งก็คือว่าเอกชนที่นั่นต้องการจัดงานพลอยนานาชาติทุกปี แต่ปรากฏว่าปี ๒๕๖๓ ได้เงิน
แค่ ๓ ล้านบาท ไม่เพียงพอจัดงาน ขณะนี้กําลังหาทางแก้ปัญหาร่วมกับ อบจ. ภาคเอกชน
เพื่อสมทบเงิน แล้วให้การจัดงานพลอยนานาชาติจังหวัดจันทบุรีเกิดข้ึนได้ แต่ข่าวดีก็คือ 
อย่างน้อยที่สุดงบปี ๒๕๖๔ ที่กําลังพิจารณาอยู่นี้ กระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลได้จัดงบประมาณ 
ไว้แล้ว ๑๙.๓ ล้านบาท เพื่อให้จังหวัดจันทบุรีจัดงานพลอยนานาชาติ ก็ขอความกรุณา 
เพื่อนสมาชิกและสภาให้การสนับสนุนงบประมาณก้อนนี้ต่อไปด้วย ขอบคุณมากครับ  
ท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ต่อไป 
ท่านวิรัช มีอะไร เชิญครับ  
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  
ผม นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
จังหวัดนครราชสีมา ขออนุญาตกราบเรียนว่าในขณะนี้เวลาของ ครม. น่าจะเหลืออยู่
ประมาณสัก ๑๐ นาที แต่ก็ยังมีเวลาสํารองครับ วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตท่านประธาน
เอาในส่วนของเวลาสํารองใช้ต่อในส่วนของ ครม. ก็เรียนเพื่อทราบครับ ท่านประธานครับ
ขอบพระคุณครับ   
  นายสุชาติ  ตันเจริญ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง )   :   
เชิญท่านทวิรัฐครับ 
  นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา  
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พรรคพลังประชารัฐ ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิก 
พรรคพลังประชารัฐที่ได้จัดสรรเวลาให้ผมได้มีโอกาสอภิปรายในวาระที่มีความสําคัญยิ่ง 
ต่อพี่น้องประชาชน  คือในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีเวลาจํากัด ผมจึงขอยกตัวอย่างการจัดสรร
งบประมาณในบางหน่วยงานที่ผมคิดว่ามีความสําคัญ และจะเป็นเครื่องมือสําคัญยิ่ง 
ของรัฐบาลที่จะใช้ในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของ 
พี่น้องประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ผมขอพูดถึงปัญหาที่คอยกวนใจพี่น้องประชาชน 
ชาวอีสาน ซ่ึงปัญหานี้ก็มักจะเกิดข้ึนทุก ๆ ปี ซ่ึงก็คือปัญหาภัยแล้ง ต้องเรียนท่านประธาน 
ตามตรงว่าปัญหาภัยแล้งในภาคอีสานเป็นปัญหาภัยแล้งซ้ําซาก แล้งทุกปี ปีที่แล้วพี่น้อง 
ชาวอีสานก็ประสบปัญหาภัยแล้ง ปีนี้ก็ประสบปัญหาภัยแล้งครับ และปีหน้าก็ทําท่าว่าจะ
ประสบปัญหาภัยแล้งอีก ซ่ึงในการอภิปรายงบประมาณในครั้งนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง
การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ผมขออนุญาตใช้
เพาเวอร์พอยน์ (PowerPoint)  
  (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรเีซนเทชัน) 
    นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ (นครราชสีมา)  :  จากข้อมูลเล่มงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เรากําลังพิจารณาอยู่นี้ เราจะเห็นว่าในปีนี้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณถึง ๑๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเทียบกับปี ๒๕๖๓  
ก็คือ ๑๐๘,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงในปี ๒๕๖๔ นี้ได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึนถึง ๔,๘๐๐ กว่าล้านบาท 
คิดเป็น ๔.๔๕ เปอร์เซ็นต์ ถ้าเรามองลงไปในรายละเอียดของกรมชลประทานที่เป็น
หน่วยงานที่มีความใกล้ชิด และมีหน่วยงานมีพันธกิจที่ดูแลในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ํา
ให้กับพี่น้องประชาชน ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๕๕/๑ 
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ก็จะเห็นว่าในปี ๒๕๖๓ ได้ถูกจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ ๖๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท และในปีนี้ 
ปี ๒๕๖๔ ได้ถูกจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ ๗๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทเศษ ซ่ึงเพิ่มข้ึนนะครับ 
๗,๓๐๐ กว่าล้านบาท หรือคิดเป็น ๑๐.๗ เปอร์เซ็นต์ และถ้ามองลึกลงไปอีกในหน่วยงาน
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําของระบบชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา 
และอุทกภัย จะเห็นว่าหน่วยงานนี้ ในปี ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่  
๘,๓๐๐ กว่าล้านบาท ในขณะที่ปี ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ ๗,๔๐๐ กว่าล้านบาท 
ซ่ึงก็เพิ่มข้ึน ๘๘๐ ล้านบาท และในขณะเดียวกันในเล่มงบประมาณที่ท่านสมาชิกทุกท่าน
ได้รับก็ได้มีการวางแผนล่วงหน้าถึงปี ๒๕๖๕ ก็คือปีหน้า ซ่ึงในปี ๒๕๖๕ ได้มีการจัดสรร
งบประมาณอยู่ที่ ๘ ,๕๐๐ กว่าล้านบาท ซ่ึงเป็นงบประมาณที่มากขึ้นกว่าปี ๒๕๖๔  
ผมขออนุญาตหยิบยกพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ตอนหนึ่ง
ที่ว่า น้ําคือชีวิต ท่านได้ทรงตรัสไว้ว่าหลักการสําคัญว่าต้องมีน้ําบริโภค น้ําใช้ น้ําเพื่อ 
การเพาะปลูก เพราะว่าน้ํ าคือชีวิต ถ้าไม่มีน้ํ าคนอยู่ ไม่ ไ ด้ จากพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับความทุกข์ของ 
พี่น้องประชาชนชาวอีสานที่มักจะพูดอยู่เสมอว่าทุกข์อะไรก็ไม่หนักหนาเท่ากับการขาดน้ํา 
หรือการดีใจอะไรก็ไม่ดีใจเท่ากับการมีน้ํากินน้ําใช้ และถ้าเราดูในเรื่องของการจัดสรร
งบประมาณที่เพิ่มข้ึนของกรมชลประทานภายใต้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในเรื่องของแผนงานพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําระบบชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ําและอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นปี ๒๕๖๓  ปี ๒๕๖๔ และในปี ๒๕๖๕ ทําให้เห็นว่า 
รัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญ 
กับการพัฒนาแหล่งน้ําและให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
อย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ผมจึงขอรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ และจะขอสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลเพื่อที่จะทําให้ 
พี่น้องประชาชนชาวอีสานได้มีน้ํากินน้ําใช้ สุดท้ายนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง )   :   
เชิญท่านคุณหมอชลน่านครับ เชิญครับ 
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  นายชลน่าน ศรีแก้ว (น่าน)  :  ท่านประธานที่เคารพ กระผม ชลน่าน ศรีแก้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธาน 
เป็นอย่างสูงที่อนุญาตให้ได้อภิปราย เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องกราบขอบพระคุณหน่วยงานของสภาของเราครับ 
หน่วยงานแรกที่จัดทําเอกสารวิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับ
สมาชิกได้ใช้ประกอบในการพิจารณา คือหน่วยงานของสํานักงบประมาณของรัฐสภา  
เพื่อนสมาชิกได้พูดไปเคยจะมีกฎหมายรองรับจัดต้ังเป็นสถาบัน แต่ว่าขณะนี้เองก็ยังเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่สังกัดของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเรา สํานักรัฐสภา โอกาส 
ที่จะเป็นสํานักตามชื่อจริง ๆ กราบเรียนผ่านท่านประธานครับ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา 
เอกสารมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดียิ่งและมีประโยชน์ยิ่งนะครับ ยิ่งในขั้นตอน 
การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการก็จะมีรายละเอียดมากกว่านี้ แยกเป็นรายของหน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยงานที่ ๒ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ก็ทําเอกสารประกอบให้กับสมาชิกได้ตลอด ต้องกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปยัง
ฝ่ายรัฐสภาของเราที่ดูแลสมาชิกอย่างดียิ่งนะครับ --------------------------------------------------  
 
               - ๓๕๖/๑ 
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ท่านประธานครับ ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ขอทําหน้าที่แทนพี่น้องที่จะ
พิจารณาว่าจะอนุมัติให้ฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีที่เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้ามาให้สภาพิจารณา ขอความเห็นชอบในวาระ
รับหลักการ ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด ๔๐ มาตรา มี ๗ หมวด หมวด ๑ ว่าด้วย
บทท่ัวไป  หมวด ๒ ว่าด้วยเรื่องของงบกลาง  หมวด ๓ ว่าด้วยงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ  หมวด ๔ ว่าด้วยเรื่องของงบแผนบูรณาการ  หมวด ๕ ว่าด้วยงบบุคลากร  
ซ่ึงแยกออกมาเป็นการจัดงบประมาณแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ และหมวด ๖ เป็นเรื่องของทุนหมุนเวียน หมวดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของรายจ่าย
ชําระหนี้ภาครัฐ มีเอกสารประกอบให้ชัดเจนเรื่องรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ บันทึก
วิ เคราะห์สรุปสาระสําคัญต่าง ๆ ผมเองได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทน
คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ถึงหลักการและเหตุผล หลักการก็เขียนส้ัน ๆ ว่าจัดต้ัง
งบประมาณไว้ไม่เกิน ๓.๓ ล้านล้านบาท เป็นรายจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เหตุผลก็ส้ัน 
นิดเดียวครับ ให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับใช้ จ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงเหตุผลประกอบ ใช้เวลาไป
ประมาณเกือบ ๑ ชั่วโมง ก็มีรายละเอียดตามสาระสําคัญของตัวร่างพระราชบัญญัติ  
ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ ในส่วนตัวผมเองและสมาชิกฝ่ายค้าน
ทั้งหมดเท่าที่ได้มีความคิดเห็นในการอภิปรายที่ผ่านมามีเจตจํานงชัดเจนว่าเราพิจารณา 
โดยละเอียดรอบคอบเท่าที่มีข้อมูลอยู่ทั้งหมดและคาดการณ์ไปข้างหน้า กราบเรียน 
ท่านประธานด้วยความเคารพว่าเราไม่สามารถรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ 
เราไม่สามารถรับหลักการ ท่านผู้นําฝ่ายค้านเองเป็นผู้นําการอภิปรายก็ชี้ให้เห็นถึงประเด็น
ต่าง ๆ เหตุผลในข้อต่าง ๆ ที่ไม่อาจที่จะรับร่างฉบับนี้ ท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ออกมา
ให้ ข้อมูลในรายละเอียดเป็นภาพกว้าง ตลอดจนสมาชิกทุกคน ไม่ว่าเป็นฝ่ายค้าน 
หรือฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาพูดทํานองเดียวกัน แม้สมาชิกฝ่ายรัฐบาลบอกว่าจะรับร่าง 
สนับสนุนร่าง แต่ก็มีข้อเสนอแนะ มีข้อติติง มีข้อทักท้วงทุกคน เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่แปลก 
ผมเองปกติจะขออนุญาตผ่านท่านประธานขอแรงสมาชิกฝ่ายรัฐบาลให้มาเห็นด้วย 
กับคําอภิปรายของผม แต่วันนี้ ไม่ ต้องครับ ทุกคนแทบจะเห็นไปในทางเดียวกันว่า 
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ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีปัญหาจริง ๆ 
ผมมีเหตุผลอยู่ พยายามประมวลเอาความเห็นของเพื่อนสมาชิกมา แล้วก็เป็นความเห็น 
ที่ผมพยายามไปดูมาด้วยตนเอง  เรื่องแรกสุด เหตุที่ไม่รับร่างฉบับนี้ คณะรัฐมนตรี 
หรือตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองไม่ให้เกียรติสภาเลยครับ ดูถูกสภา เห็นว่าสภานี้ เป็น 
สภาตรายาง เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดชี้ให้ท่านประธานได้ดู  เรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องที่ผมเอง 
ต้ังข้อสังเกตว่าการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีปีนี้ไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติ มาตรา ๑๔๐ ปี ๒๕๖๐ นี่นะครับ แล้วก็วิธีการงบประมาณ ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕ 
เดี๋ยวผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นครับ  เรื่องที่ ๓ ทุกคนพูดมาภายใน ๒ วัน ไม่ตอบโจทย์
ปัญหาของประเทศ และเรื่องที่ ๔ พูดกันเยอะมากครับ ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 
ที่เป็นอยู่ แล้วก็จะเกิดข้ึนในอีก ๖ เดือนและอีก ๒ ปีข้างหน้า  และเรื่องที่ ๕ เรื่องนี้ 
เพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะเหมือนกัน ส่อไปในทางที่จะแสวงหาผลประโยชน์ไม่ถูกที่ ไม่ถูกทาง  
  

 - ๓๕๗/๑ 
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แล้วก็เรื่องที่ ๖ แทบจะไม่เห็นเลยว่าทําตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ แทบจะไม่เห็น
เลยว่าไปทําตามส่ิงที่พรรครัฐบาลได้ สัญญาเป็นสัญญาประชาคมตอนหาเสียงกับ 
พี่น้องประชาชนเอาไว้ อันนี้คือเหตุผลรวม ๆ ครับ ผมจะไม่ใช้เวลาของสภาพูดทั้งหมดครับ 
จะเน้นบางเรื่องเท่านั้นเอง ท่านประธานครับ ทําไมผมบอกว่าเห็นสภานี้เป็นสภาตรายาง 
ท่านดูเรื่องของปฏิทินงบประมาณครับ สภาตรายาง ผมต้องขออนุญาตท่านประธานใช้ภาพ
ฉายสไลด์ (Slide) จากเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) เพื่อประกอบคําอภิปราย เพราะว่า
ข้อบังคับเขียนไว้ว่าจะใช้ส่ือใด ๆ แม้กระทั่งอ่านก็ต้องขออนุญาตท่านประธาน  
   (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายชลน่าน ศรีแก้ว (น่าน)  :  ทําไมผมบอกว่าเป็นสภาตรายาง อันนี้คือ
ปฏิทินตัวจัดทําประมาณในปีนี้ ๑๒ พฤษภาคม ครม. เห็นชอบและมีการปรับร่างให้เข้ากับ
สถานการณ์โควิด (COVID) แต่เนื้อในมีอยู่นิดเดียวครับ ต้ังงบประมาณงบกลางเอาไว้ 
๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ทั้งเล่มไม่เคยเห็นว่าจะตอบโจทย์เรื่องของรองรับโควิด-๑๙ 
(COVID-19) อย่างไรเลย ผมไล่เลียงมาท่านประธานครับ ขณะนี้อยู่ข้ันตอนว่าเราพิจารณา 
ในวาระรับหลักการวาระที่หนึ่ง วันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ด้วยระบบเสียงข้างมาก แน่นอน 
สภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบรับหลักการแน่นอน แม้เสียงข้างน้อยเราจะบอกว่าเราไม่เห็นด้วย
อย่างไรก็แล้วแต่ หลังจากรับหลักการเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สอง ซ่ึงเป็นไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญครับ ต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นไปพิจารณา ในชั้นของกรรมาธิการ
ท่านประธานดูนะครับ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่า ให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวัน แต่ท่านประธานครับ ผมนับต้ังแต่วันที่ ๔  
ไปจนถึงปฏิทินงบประมาณ วันที่ ๑๖ หรือวันที่ ๑๗ จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สอง  
เป็นรายมาตรากลับมาให้สภาได้เห็นเป็นรายหน่วยรับงบประมาณ ระยะเวลาตรงนี้นะครับ 
เหลืออยู่ ๗๐ วันที่จะมีพิจารณาในชั้นของกรรมาธิการ ท่านประธานครับ กรรมาธิการชุดนี้
ต้องทําตัวเป็นเทวดามาก เป็นผู้หยั่งรู้มาก ต้องแสวงหาข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน  
เพราะอะไรครับ เพราะงบประมาณเล่มนี้แตกต่างจากงบประมาณปีที่ผ่านมาและแตกต่าง
จากงบปี ๒๕๖๒ อย่างชัดเจน เพราะอะไรครับ เล่มนี้มีหน่วยรับงบประมาณเพิ่มข้ึนถึง  
๗๔๘ หน่วยรับงบประมาณ ๗๐ วันนะครับ วันละ ๑๐ หน่วยรับงบประมาณ เป็นการมัดมือ 



๗๒๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๕๗/๒ 
 
ของสภาให้ทําหน้าที่อย่างหนักหน่วงและเข้มข้น เสมือนเห็นว่าเราเป็นตรายาง กฎหมาย
บังคับว่าจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ท่านประธานครับ วุฒิสภาก็  
๒ วัน หลังจากนั้นก็นําทูลเกล้าฯ ข้ึนเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ที่จะประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคมเป็นต้นไป ท่านประธานครับ ด้วยความลําบากในการ
พิจารณาอย่างนี้ ผมจะมีข้อสังเกตฝากไปยังท่านกรรมาธิการอีกเยอะครับ เหตุผลข้อต่อไป
เรื่องของความไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ผมเอารัฐธรรมนูญมาให้ท่านประธานได้ดู
และขีดเส้นใต้ในมาตรา ๑๔๐ เรื่องการจ่ายเงินแผ่นดิน อันนั้นผมจะไม่ลงละเอียดตรงนั้น  
แต่วรรคท้ายกลาง ๆ เว้นแต่กรณีจําเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ 
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ถ้าทําข้ึนกลางปีนะครับ -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๕๘/๑ 
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หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปีถัดไป ปีที่ผ่านมาครับ  
ภัยโควิด (COVID) งบประมาณสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น หมดเกล้ียงครับ  
๙๖,๐๐๐ ล้านบาท ที่เราอนุมัติให้ไปในปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ จําเป็นต้องเอาเงินคงคลัง 
มาจ่าย ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ผมถามว่าถ้าตีความอย่างนี้ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  
แต่ท่านอาจจะเถียงผมว่ามีกฎหมายวิธีการงบประมาณมาตรา ๔๕ รองรับอยู่ ผมขอให้ท่านดู
มาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครับ เป็นกรณีที่เอาเงิน 
คงคลังมาใช้กรณีที่ เงินสํารองจ่ายหมด เพื่อสิ่งที่ จําเป็นเร่งด่วนเช่น โควิด (COVID)  
๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ก็เขียนบอกว่าให้จ่ายในโอกาสแรก อาจจะตีความกฎหมายฉบับนี้ก็ได้  
แต่ท่านประธาน วิธีการงบประมาณกับรัฐธรรมนูญอันไหนใหญ่กว่ากัน บรรดากฎหมายใด 
ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ใช้บังคับมิได้ ผมก็ฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยไปดูในเรื่องนี้  
ท่านมีความจําเป็นอย่างไร โอกาสต่อไปก็อย่าให้มีผิดพลาดอีกนะครับ เหตุผลข้อต่อไป 
ท่านประธานครับ ที่ผมไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ พูดถึงเยอะมากครับ ๒ วันที่ผ่านมา ไม่ตอบโจทย์ 
ปัญหาประเทศ แล้วก็มีการจัดลักษณะงบประมาณ เป็นลักษณะรัฐราชการ ๒.๕ ล้านล้านบาท  
เป็นงบประจํา งบลงทุนแค่ ๖๔๗,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้นเอง ลักษณะการจัดงบประมาณเอง
ไม่ตอบโจทย์กับประเทศ มีท่านสมาชิกพูดไปเยอะครับ ผมจะไม่ลงรายละเอียดเนื่องจากเวลา
มีจํากัด คนตกงาน ๘-๑๐ ล้านคน ท่านประเสริฐจากโคราชได้ฉายภาพให้เห็นชัด เรื่องราคา
สินค้าเกษตรตกต่ํา เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงแถลงไข 
เป็นภาพฝันอย่างสวยงาม แต่ภาพใหญ่ของสินค้าเกษตรมันขยับไม่ได้เลย และเป็นเรื่องแปลก 
จีดีพี (GDP) ของเรา ภาคเกษตรมีแค่ร้อยละ ๑๐ เอง นอกนั้นเป็นนอกภาคเกษตรหมดเลย 
การล่มสลายของผู้ประกอบการที่เป็นขนาดย่อย ขนาดย่อม ขนาดกลางหรือเอสเอ็มอี 
(SMEs) มีมาตรการอะไรมารองรับในงบประมาณฉบับนี้ ไม่เห็น และที่สําคัญเรื่องภัยแล้ง  
ผมขอไปดูที่งบกลาง เหตุที่ผมเอางบกลางมาให้ท่านประธานดู ปีนี้เพิ่มไป ๑๐ รายการ  
เป็น ๑๒ รายการ เพิ่มรายการจัดเรื่องของค่าใช้จ่ายบรรเทา แก้ไขและเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (COVID-19) 
๔๐,๗๒๕ ล้านบาทเศษ ถามว่าจัดไว้ทําไมท่านประธานครับ จัดไว้ทําไมครับ งบเงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท  



๗๒๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๓๕๘/๒ 
 
ท่านใช้ไปแล้ว ขณะนี้กําลังใช้อยู่ แล้วจะใช้อยู่ไปถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ควบคู่กันไป ถามว่า
ท่านกลัวระบาดใหม่ใช่ไหมครับ ถ้าระบาดใหม่นี่ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทนี่เอาไม่อยู่ ๑ ล้านล้านบาท 
ที่ท่านจัดไปก็เอาไม่อยู่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมยังไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะเอาเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
มากองไว้ตรงนี้และอ้างว่าบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ไม่ใช่ฟื้นฟูนะครับ เป็นการบรรเทา 
แก้ไขปัญหาและเยียวยา เขียนหมวดไว้ชัดเจน ทําทําไมครับ หรือต้องการที่จะแยกเอารายการ ๑๒ 
ถ้าเติมมาอีก ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จะอยู่ที่ ๑๓๙,๐๐๐ ล้านบาท แต่ก็ไม่เกินกรอบวินัย 
การเงินการคลังครับ เพราะท่านขยายไปถึงร้อยละ ๗.๕ ของเงินงบประมาณ ๓.๓ ล้านล้านบาท 
ยังได้อีกเยอะ แต่เอาไปไว้ตรงนั้นผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ มีรายการเพิ่มข้ึนจากตรงนี้เป็น  
๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เยอะที่สุดในงบกลาง มีรายการหลายรายการไม่สมควรจะอยู่ 
ในงบกลางเลย เพราะสามารถที่จะแยกไปตั้งในหน่วยรับงบประมาณได้ ------------------------ 
 

 - ๓๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๕๙/๑ 
 
ขอสไลด์ (Slide) ต่อไป ที่ผมจะได้กราบเรียนท่านประธาน มีรายการที่จําเป็นต้องกราบเรียน
ท่านประธาน เพื่อนสมาชิกได้พูดไป งบประมาณที่ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ขณะนี้ภัยแล้งในปีนี้ที่ผ่านมา นี่คือรายงานสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศเรา เมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคมที่ผ่านมารวบรวมเอาทั้งหมด ทั้ง ๔ ภูมิภาค แล้งหมด ผมจะไม่ลงรายละเอียด 
เป็นจังหวัดอะไร นี่คือจังหวัด ตําบล อําเภอและหมู่บ้าน ถามว่างบประมาณฉบับนี้ตอบโจทย์
เรื่องภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนไหม หรือท่านจะอ้างว่าก็ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว
เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ๘๘,๐๐๐ ล้านบาท จะเอาตรงนั้นไปใช้ 
ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ถ้าใช่ช่วยตอบยืนยันให้กับสมาชิกด้วยนะครับ เอาตรงนั้นไปแก้ 
ภัยแล้ง หรือถ้าไม่ใช่ท่านต้องตอบสมาชิกว่าจะเอาเงินจากตรงไหน อย่างไร ไปแก้ปัญหา 
ภัยแล้ง หรือจะเอา ๙๙,๐๐๐ ล้านบาทจากรายการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นมาใช้ 
ซ่ึงใช้ได้ แต่ท่านต้องตอบให้ชัดเจนว่าส่ิงที่เป็นปัญหาอยู่ ที่กําลังรอแก้ปัญหาอยู่ท่านจะใช้ 
เม็ดเงินตรงไหน ฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีหรือผู้ เกี่ยวข้องช่วยตอบ 
ให้สภาแห่งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้หายเบาใจ แม้แต่จังหวัดอ่างทองไม่มีน้ําทํานา 
ท่านอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผมเองมาเล่าให้ฟังเลย กลับบ้านไปมีคนมารออยู่เต็มบ้าน 
มาร้องขอความช่วยเหลือไม่มีน้ําทํานา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไม่มีน้ําทํานา นี่คือปัญหา 
ที่เจออยู่ครับ ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสม ผมขอดูปัญหาต่อไปที่ไม่อาจรับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตรงนี้ได้ อันนี้เป็นเรื่องหลัก เป็นเรื่องใหญ่เลยจริง ๆ ผมต้องการพูดเรื่องนี้เรื่องเดียว
แต่ว่ามีสมาชิกเสริมมาเยอะก็เลยเติมให้ เป็นมหาประยุทธภัย ทําไมผมใช้คําว่า มหาประยุทธภัย 
เพราะมหาประยุทธภัยนี้เองทําให้เกิดมหาวิกฤติเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดข้ึนในอีก ๓ เดือน
ข้างหน้า เดือนตุลาคมเป็นต้นไป แล้วก็อยู่อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี เราจะประสบภาวะวิกฤติ 
อย่างยิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจ ทําไมผมพูดอย่างนั้น ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องยอมรับว่า
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนไม่ได้เพิ่งเกิดข้ึนขณะที่มีโควิด (COVID) โควิด (COVID) เป็นแพะ 
ผมเคยอภิปรายไปแล้ว เกิดก่อนวิกฤติโควิด (COVID) และเมื่อเกิดวิกฤติโควิด (COVID) แล้ว
เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นําประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา การตัดสินใจ
ผิดพลาดเลยเป็นมหาประยุทธภัย ปิดบ้านปิดเมืองจนทําให้สภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้  
ถ้าสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ไม่มีความจําเป็นเลยจะต้องตั้งงบประมาณสูงถึง ๓.๓ ล้านล้านบาท  



๗๓๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๕๙/๒ 
 
ทําไมต้องตั้ง คุณก็รู้อยู่แล้ว ไม่จําเป็นเพราะอะไร ๑. คุณมีเงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท ใช้จ่ายอยู่
ในขณะนี้อยู่  ๒. สามารถตั้งงบประมาณน้อยกว่า ๓.๓ ล้านล้านบาทได้ เพราะอะไร เพราะปีนี้ 
คุณโชคดีมากท่ีไม่ต้องชดใช้เงินคงคลัง ถามว่าทําไมไม่ชดใช้เงินคงคลัง เพราะงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ รับไปแล้ว เงินคงคลัง ๖๒,๐๐๐ ล้านบาท ที่ เป็นรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี่ จริง ๆ ต้องมาใช้ในปีนี้ ถามว่าทําไมต้องมาใช้ในปี ๒๕๖๓  
ก็เนื่องจากว่าปี ๒๕๖๓ เราทํางบประมาณล่าช้า ก็แผนและปฏิทินการจัดทํางบประมาณ 
เลยปีงบประมาณเข้ามา มาทําเสร็จที่เดือนกุมภาพันธ์ ----------------------------------------------  
 

- ๓๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๖๐/๑ 
 
รายจ่ายงบประมาณที่เป็นเงินชดใช้เงินคงคลังที่ ดึงเงินคลังมาใช้ ๖๒,๐๐๐ ล้านบาท  
ในปี ๒๕๖๑ ก็เลยสามารถนํามาใช้ในปี ๒๕๖๓ ได้ ปี ๒๕๖๒ มาใช้ปี ๒๕๖๔ แต่ปี ๒๕๖๒ 
ถูกนํามาใช้ได้เลยเพราะว่าสามารถดูตัวเลขงบประมาณที่ใช้เงินคงคลังได้หมดแล้ว ตรงนี้ 
เป็นโอกาสที่ทําให้ไม่จําเป็นต้องเอา ๖๒,๐๐๐ ล้านบาท คุณได้เปรียบอยู่แล้ว คุณก็ไม่ต้อง 
กู้เพิ่ม เราสามารถประหยัดงบประมาณ ๒ รายการที่ผมพูดได้ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่เป็นงบกลางโควิด (COVID) กับ ๖๒,๐๐๐ ล้านบาทนี้ สามารถตั้ง  
๓.๒ ล้านล้านบาทยังได้เลยครับ ไม่จําเป็นต้องกู้เพิ่ม อันนี้คือสิ่งที่เกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจ  
แต่ส่ิงที่สําคัญที่สุด เมื่อมีวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว งบประมาณฉบับนี้จะรับไม่ได้เนื่องจากว่า 
การจัดเก็บจะเป็นไปไม่ได้ตามประมาณการคาดการณ์ ๒.๖๗ ล้านล้านบาท ไม่มีทางเป็นไปได้ 
สมาชิกหลายท่านแสดงตัวเลขให้เห็นชัด คาดการณ์ว่าจะตํ่ากว่าการจัดเก็บประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมถามท่านประธานว่าถ้า ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทจะทําอย่างไร ผ่านไปยัง 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านช่วยตอบผมทีว่าถ้าเก็บเงินได้แค่ ๒.๓ ล้านล้านบาท 
จะทําอย่างไร กู้ก็กู้เพิ่มไม่ได้แล้วครับ เพราะเราอนุมัติให้กู้แค่ ๐.๖๒๓ คือ ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
เท่านั้น จะไปกู้เพิ่มไม่ได้ครับ ต้องมาขออนุมัติสภาที่จะกู้ ทําอย่างไรครับ หนี้สาธารณะ 
ก็สูงขึ้น เฉพาะปี ๒๕๖๔ เงินกู้ ๑.๖๒๓ ล้านล้านบาท มีปัญหากับการล้มละลายทางการคลัง 
เพราะว่าเรากู้ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗  ปี ๒๕๕๘  ปี ๒๕๕๙  ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๖๑  
ถ้าเกินกว่า ๕ ปี โอกาสล้มละลายทางการคลังระยะยาวสูงมาก แต่ที่สําคัญถ้าคุณจัดเก็บไม่ได้
จะล้มละลายไม่ต้องระยะยาว ระยะสั้นนี่แหละครับ ปีหน้าก็เห็นแล้วครับ เพราะล้มละลาย
อย่างนี้จะทําอย่างไร งบประมาณใช้ไม่พอ ผมมีทางเลือกให้ ๒-๓ ทาง ทางท่ี ๑ มีการดึง
งบประมาณกลับมาไว้ที่ ส่วนกลางทั้งหมด ใช้เฉพาะเรื่องค่าน้ํา ค่าไฟ สาธารณูปโภค 
แบบปี ๒๕๔๐ งบที่จะไปลงทุน ไปก่อสร้างอะไรระงับหมด เพราะจัดเก็บเงินไม่ได้ จะทํา
อย่างนั้นไหม หรือจะไปรีดภาษีจากผู้ประกอบการเพิ่มเติม จากรัฐวิสาหกิจ จากเอสเอ็มอี 
(SMEs) เพิ่มเติม ตรงนี้ยิ่งทํายิ่งหายนะ เพราะรายได้รายรับของภาคธุรกิจเขาจะตกต่ํา 
อย่างมาก เป็นมหันตภัยเลย เพราะฉะนั้นเตรียมใจเตรียมตัวว่าหน่วยรับงบประมาณ 
ทั้งหลายทั้งปวงที่คุณขอไปนี่คุณไม่มีโอกาสได้ใช้ตามที่คุณขอแน่นอน จะเกิดประวัติศาสตร์ 
ซํ้ารอยเหมือนปี ๒๕๔๐ ท่านประธานครับ สุดท้ายเมื่อเวลาหมดผมขอสรุปเลยครับ  



๗๓๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๖๐/๒ 
 
ฝากกรรมาธิการงบประมาณเข้าไปดู ๑. เรื่องของเงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
มีถึง ๔ ล้านล้านบาท อันนี้คือเงินนอกงบประมาณ มีเอามาสมทบเงินงบประมาณไม่ถึง 
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เก็บไว้อยู่ถึง ๒ ล้านล้านบาท ท่านประธานดูตัวเล็กนิดหนึ่ง แต่ว่าอันนี้
ผมเพียงแต่อยากแสดงให้เห็น อยู่ในเล่มงบประมาณ กรรมาธิการไปดูครับ ถ้าจัดเก็บไม่ได้ 
จะมีการปรับแก้อย่างไร เปล่ียนอย่างไรให้เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ตามไปดูด้วย เรื่องต่อไปเรื่องของรายจ่าย ผมอยากให้กรรมาธิการไปปรับลด ปรับลด
รายจ่ายประจําท่ีไม่แท้ มีรายจ่ายประจําที่ไม่แท้เยอะมาก ค่าเช่ารถที่แปรเปลี่ยนเป็น
ค่าตอบแทน อันนี้เราเรียกรายจ่ายประจําที่ไม่แท้ รายจ่ายงบกลางบางประเภทเป็นรายจ่าย
ประจําที่ไม่แท้ครับ รายจ่ายประจําบางประเภทแปลงสภาพจากเม็ดเงินที่เราเรียกว่าเป็น 
งบลงทุนมาเป็นงบประจํา เช่นค่าเช่ารถยนต์ ถ้าซ้ือรถยนต์เป็นงบลงทุน แต่มาเช่าเป็น
รายจ่ายประจํา ไปดูเรื่องของงบลงทุนที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะแล้วครับ 
ผมไม่ลงรายละเอียด ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๓๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๖๑/๑ 
  
และถ้าปรับได้ฝาก ครม. ไปจัดทํางบประมาณเพื่อขอใช้งบเพิ่มเติมเข้ามามันแก้ได้ ไม่ต้อง
ถอนร่างออกไป เตรียมใช้งบแปรญัตติ เราคาดการณ์ในสิ่งที่ดีเอาตัวเลขไว้ก่อน ส่วนเมื่อ
จัดเก็บไม่ได้คอ่ยว่ากันอีกที อันนี้คือสิ่งที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้  
   โดยสรุปงบประมาณฉบับนี้ผมไม่เห็นด้วยกับหลักการ แต่ก็จะให้โอกาส  
ถ้ามีการแก้ไขมีปรับปรุงในชั้นของกรรมาธิการแล้วกลับมารายงานสภา ถ้าเป็นไปอย่างนั้น
ฝ่ายค้านเรายินดีที่จะปล่อยให้ผ่าน เพื่อนํางบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ
บ้านเมือง แม้ในเล่มจะมีความหวังริบหรี่ กราบขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ท่านนิยมครับ
ท่านรัฐมนตรีขอชี้แจงก่อนนะครับ  
  นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ )   :   
กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ผม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุญาตใช้เวลาไม่นานในการชี้แจงข้อเท็จจริงจากการอภิปราย 
ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ๒-๓ ท่านในชั่วโมงท่ีผ่านมา ในเรื่องของการศึกษาผมคิดว่า 
เราทุกคนมีความต้ังใจไม่แตกต่างกันที่จะทําให้การศึกษาของไทยเข้มแข็งเป็นฐานของ 
การพัฒนาประเทศ แต่การท่ีเราจะเดินไปข้างหน้าในการพัฒนาการศึกษาเราต้องมาทํา 
ความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเราจะเดินไปทางไหนและเราเข้าใจในเรื่องของปัญหาของ
การศึกษาไทยอย่างแท้จริงทุกอย่างหรือเปล่า เมื่อสักครู่มีท่าน ส.ส. ๒ ท่าน คือท่านขจิตร  
ชัยนิคม และท่าน ส.ส. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้ให้ข้อคิดเห็น ท่านหนึ่งบอกอย่ายุบโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในขณะที่อีกท่านหนึ่งอยากให้จัดงบประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท สําหรับรถรับส่ง
เพื่อนักเรียน ๑ ล้านคน ไปเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ถ้าอ่านตามที่ท่านได้โชว์ในสไลด์ 
(Slide) ท่านคงกําลังจะบอกว่าให้ยุบโรงเรียนแล้วจัดเตรียมรถรับส่งให้เด็กนักเรียนที่โดนยุบ
หรือควบรวมไปเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เอาเป็นว่าไม่ว่าโรงเรียนจะมีจํานวนเท่าไร จะอยู่
ที่ไหนก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการมีความต้ังใจที่จะทําให้โรงเรียนนั้นมีคุณภาพในบริบทของ
โรงเรียนนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ หรือว่าความยอดเยี่ยม 
ในการเรียนรู้การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาส
ไปเห็นโรงเรียนขนาดเล็กหลายร้อยโรงเรียนสามารถตัดสินใจได้ว่าประเทศไทยมีโรงเรียน 



๗๓๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๖๑/๒ 
 
อยู่ประมาณ ๕,๐๐๐ โรงเรียน ที่เราเรียกว่าสแตนด์อโลน (Standalone) มีข้อจํากัดหลายอย่าง 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์หรือมีความเข้มแข็งในตัวเอง เราไม่สามารถควบรวมได้
แน่นอน แต่งบประมาณที่จัดเข้าไปเราต้องจัดให้มีความเข้มข้นมากกว่างบประมาณรายหัว 
ไม่อย่างนั้นก็เป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างที่มีการพูดถึงและยกตัวอย่างมา ท่าน ส.ส. 
วิโรจน์ ขออภัยที่เอ่ยนามอีกครั้งหนึ่ง ได้ยกตัวอย่างในการเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้เด็กหัวละ 
๓ บาท จาก ๒๐ บาท เป็น ๒๓ บาทต่อวัน ใช้งบประมาณประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท  
ถ้าหากไม่เข้าใจรายละเอียดจริง ๆ ทางพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านก็จะคิดว่า ๓ บาท 
ต่อเด็กนักเรียนสําหรับอาหารกลางวันทําไมทําไม่ได้ แต่ถ้าเราให้งบประมาณ ๓ บาท สําหรับ
นักเรียนทุกคนสําหรับอาหารกลางวัน ผมคิดว่าเราไม่ได้ใช้ความสามารถในการบริหาร  
หรือไม่ได้ใช้สมองในการคิดมากเท่าไร เราเสนอให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างนี้ครับ 
โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑ ถึง ๒๐ คน เพิ่มจาก ๒๐ บาท เป็น ๓๖ บาท ---------------------------  
 

- ๓๖๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๖๒/๑ 
 
เพราะถ้าหากเราเพิ่มจาก ๒๐ บาท เป็น ๒๓ บาท โรงเรียนนั้นถ้ามีนักเรียนอยู่ ๑๐ คน 
ก็จะได้เพิ่มแค่ ๓๐ บาท โรงเรียน ๒๑-๔๐ คน ๓๑ บาท  ๔๑-๖๐ คน ๒๗ บาท  ๘๑ คนขึ้นไป 
๒๔ บาท ฉะนั้นในการที่จัดสรรงบประมาณโดยแบ่งกลุ่มตามความจําเป็นเป็นเรื่องที่เราให้
ความระมัดระวัง 
  ท่านพูดถึงเรื่องอาหารเช้าครับ อาหารเช้าเป็นเรื่องที่สําคัญ ทําไมเราถึงไม่ให้
อาหารเช้ากับเด็กทุกคน ผมต้องตอบว่าเรื่องอาหารเช้าผมเข้าใจดีครับ ภรรยาผมตอนที่เป็น
อดีตรองผู้ว่า กทม. รับผิดชอบในการผลักดันให้มีการสนับสนุนอาหารเช้าให้นักเรียน กทม. 
ทุกคน ๑๕ บาทต่อคนต่อวัน แต่ถ้าเอาโมเดล (Model) ที่ท่านยกขึ้นมาว่า ๓ บาทเท่ากับ 
๔,๐๐๐ ล้านบาทของนักเรียนทั่วประเทศ ๑๕ บาท คือ ๕ เท่า  ๕ เท่าคือ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ต้องเป็นความกรุณาของท่านจริง ๆ ถ้าท่านจะอนุมัติเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท สําหรับ 
อาหารเช้า แต่ผมก็คิดว่าเราก็ไม่เข้าใจในบริบทของความเหมาะสมนั้นจริง ๆ เพราะตอนที่
เราจัดให้เด็กนักเรียนใน กทม. เพราะบริบทของคน กทม. มีการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ รถติด  
การทํางาน การเดินทางเป็นอุปสรรค ผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะทําอาหารเช้าให้กับลูก ๆ 
ต่างจังหวัดบริบทแตกต่างกันครับ กระทรวงศึกษาธิการมั่นใจว่าถ้าหากเรามีงบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เราสามารถเอาเงินตรงนั้นมาพัฒนาให้เหมาะสมได้ มีการพูดถึง
งบประมาณลูบหน้าปะจมูก สร้างภาพ สร้างภาระงาน ธุรการดึงครูออกมานอกห้องเรียน 
ผ่านการประชุม สัมมนา ผมไม่เถียงครับ ในการจัดงบประมาณเหมือนแบบนั้น แต่ ณ วันที่ 
เราจัดสรรงบประมาณศูนย์ฝึกอบรมเรายังไม่พร้อม วันนี้เราปรับงบต้ังศูนย์เอชซีอีซี (HCEC) 
ฮิวแมน  แคปพิทัล  เอ็กเซลเลนซ์ เซ็นเตอร์ (Human Capital Excellence Center)  
๒๐๐ กว่าศูนย์ เพื่อลดภาระของคุณครูที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ไปอบรม สัมมนา  
เราจะใช้หลักสูตรหลายอย่างที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการใช้เวลาที่ศูนย์ฝึกความเป็นเลิศนี้ครับ ผมขอยืนยันว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการ
อยากจะเพิ่มเวลาให้คุณครูอยู่ห้องเรียนเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาในอนาคต  
รูปแบบก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างครับ วันนี้ เราเห็นแล้วว่าโควิด (COVID) ทําให้เราเห็นถึง 
ความจําเป็น เห็นความเปราะบางของระบบการศึกษาไทย แต่เราก็มั่นใจว่างบประมาณที่เรา
มีสามารถฟันฝ่าอุปสรรคตรงนั้นไปได้ครับ  



๗๓๖ 
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  ท่านแตะไว้นิดหนึ่งเกี่ยวกับคะแนนของพิซา (PISA) พิซา (PISA) เป็นเรื่อง 
น่ากังวลครับ เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับ วิธีการสอบพิซา (PISA) ทางหน่วยงาน 
พิซา (PISA) สุ่มตรวจ สุ่มสอบทั่วทั้งประเทศ ฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพ
กระจายอยู่ทั่วประเทศ คะแนนพิซา (PISA) ไม่มีทางขยับข้ึนแน่นอนครับ ฉะนั้นโจทย์ 
ในการที่ใช้งบประมาณเพื่อสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นโจทย์สําคัญและเป็นโจทย์ที่เรา 
ต้องตอบให้ได้ครับ ขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อเสนอแนะหลาย ๆ อย่างที่ท่านให้มาเป็นประโยชน์ 
และทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะนําไปปรับปรุงแก้ไข การใช้งบประมาณของปี ๒๕๖๓ 
และปี ๒๕๖๔ เราจะใช้อย่างระมัดระวัง ถึงแม้มีการอนุมัติแล้วก็ตามเราก็ต้องไม่ประมาท 
ท่านพูดว่าเราใช้งบประมาณเหมือนเอากะลาน้ําแข็งครอบอยู่ ไม่เป็นอะไรครับ ถ้าหากกะลา
ครอบอยู่จริง ๆ เราก็สามารถใช้สมองในการละลายน้ําแข็งนั้น แต่ต้องใช้เวลา และต้องใช้
ความเข้าใจกับการพัฒนา ใช้งบประมาณการศึกษาอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง )   :   
ขอประกาศให้ที่ประชุมทราบนิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากเวลาของคณะรัฐมนตรีที่ได้รับจัดสรร 
๖ ชั่วโมง บวกเวลาสํารอง ๑ ชั่วโมง ------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๓๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ        ชญาภา ๓๖๓/๑ 
 
ตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาไป ๖ ชั่วโมง กําลังใช้เวลาสํารอง ๑ ชั่วโมงแล้วนะครับ 
เพราะฉะนั้นขอให้ไปปรึกษาหารือหรือไปตกลงกับพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลว่าจะจัดสรรเวลากัน
อย่างไร เพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าครบเวลาที่ใช้ไป ประธานก็ไม่สามารถจะอนุญาตให้ได้นะครับ 
ถึงแม้ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะชี้แจง มันหมดเวลาตามที่เราได้ตกลงที่ประชุมไว้ ขอให้ 
ท่านประธานวิป (Whip) กับทางคณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรีไปปรึกษาหารือว่าจะแบ่งเวลา
จัดสรรปันส่วนกันอย่างไร ต่อไปท่านสมาชิกอีก ๔ ท่าน ท่านนิยม เวชกามา  ท่านสฤษฏ์พงษ์ 
เกี่ยวข้อง      
   นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขอใช้
สิทธิพาดพิงนะครับ อธิบายสักนิดหนึ่ง สัก ๑ นาทีครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  เชิญครับ 
พาดพิงตรงไหนครับ 
  นายวิ โรจน์  ลักขณาอดิศร  (แบบบัญชีรายชื่อ )   :  เมื่ อสักครู่ที่ทาง 
ท่านรัฐมนตรีท่านชี้แจง แล้วก็ในเรื่องของงบประมาณอาหารกลางวัน ผมคิดว่าท่านคงเข้าใจ
ผมผิด เพราะผมเสนอให้เปลี่ยนจากงบที่สร้างภาระงานธุรการและเอาครูออกจากห้องเรียน 
โดยเอากิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรจะบูรณาการเข้าไปในวิชาเรียน ทั่วโลกลดวิชาเรียน ลดการ
สอบเด็ก ในขณะที่ประเทศไทยกําลังจะเพิ่มวิชา เพิ่มการสอบ และเพิ่มภาระงานธุรการ 
ให้กับครู ผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเสนอว่าแปลงกิจกรรมตรงนั้น งบประมาณที่โอบอุ้มกิจกรรม
ที่สร้างภาระให้กับครูมาแปลงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน อาหารกลางวัน 
เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่ง  
   ประเด็นที่ ๒ ท่านประธานครับ ในเมื่อท่านรัฐมนตรีก็ยอมรับ ผมก็ดีใจ 
เพราะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนามยากจนกว่าเรา ทําไมการสุ่ม 
พิซา (PISA) คะแนนเขาถึงดีกว่าเรา และดีกว่าเรามาหลายครั้งแล้ว ก็เป็นโจทย์และผมจะ
ติดตามครับ และถือว่านี่คือพันธสัญญาที่ท่านรัฐมนตรีให้ไว้ และพิซา (PISA) ๒๐๒๑ ผมหวัง
ว่าจะดีข้ึนครับ ขอบพระคุณครับ 
 



๗๓๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ        ชญาภา ๓๖๓/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  อีก ๔ ท่าน  
ท่านนิยม เวชกามา  ท่านสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง  ท่านไพลิน เทียนสุวรรณ และท่านอภิชาติ  
ศิริสุนทร เชิญท่านนิยมครับ 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคเพื่อไทย  
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมต้องขอกราบเรียนท่านประธานว่าผมต้ังใจฟังเพื่อน ๆ  
ต้ัง ๒ วันแล้ว วันนี้ถึงจะเข้า ๒ ยาม ผมยังนั่งเฝ้า ต้องขออภิปรายให้ได้ เนื่องจากเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่เป็นประวัติศาสตร์ ต้องจารึก
ไว้ในสภาแห่งนี้ ๓.๓ ล้านล้านบาท ท่านประธานครับ ผมรับไม่ได้ พระราชบัญญัติฉบับนี้
หลายท่านก็บอกแล้วว่าเป็นการจัดงบประมาณไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ หลายท่านบอกว่า
เหลื่อมล้ํา วันนี้ผมขออภิปรายทั้งเป็นงบประมาณที่เหลื่อมล้ําและเป็นงบประมาณ ที่ไม่ตอบโจทย์ 
ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยเวลาเท่าที่มี ท่านประธานครับ เนื่องจากงบประมาณฉบับนี้  
ผมยืนยันประกาศแล้วว่าเป็นงบประมาณที่เหลื่อมล้ํา ผมถึงขออภิปรายในลักษณะว่าวันนี้
งบประมาณที่ต้ังขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่างบประมาณฉบับนี้ออกมาใน ๒ แนว ที่ผมจะต้อง  
พูดถึงคือด้านหนึ่งบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณความมั่นคงทางกายภาพ กายภาพผมต้อง
ยกเอาในส่วนของทางด้านทหาร จัดงบประมาณลงไปในส่วนของทหาร คือกระทรวงกลาโหม
จัดแบบถล่มทลาย -------------------------------------------------------------------------------------- 
           
                - ๓๖๔/๑  
 
 
 
 
 
 



๗๓๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๖๔/๑ 
 
แต่อีกด้านหนึ่งท่านประธาน งบประมาณฉบับนี้ก็จัดในด้านส่งเสริมความมั่นคงเหมือนกัน  
แต่เป็นความมั่นคงด้านจิตใจ มีนิดเดียวท่านประธาน ๒ ด้านนี้ไม่แตกต่างกันหรอกครับ  
ผมจึงบอกว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา คณะรัฐบาลท่านคิดอย่างไร 
พอความมั่นคงทางกายภาพท่านกั๊กแบบถล่มทลายในหนังสือคาดแดง ผมเปิดดูแล้ว 
๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นแสนล้านบาท เพราะในด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นส่วน
ของด้านจิตใจ ด้านให้คนมีจิตสํานึก ด้านความสงบท่านจัดนิดเดียว ผมต้องยกตัวอย่างในด้าน 
ของพระพุทธศาสนา ไม่ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผมไปดูด้านงบประมาณนิดเดียว ทราบไหมว่า 
มหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห่งเป็นที่ผลิต เป็นด้านจิตใจให้คนยากคนจนได้ศึกษาเล่าเรียน ได้มี
โอกาสได้เรียน ท่านอาจจะคิดว่าก็เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป ไม่ใช่นะครับท่านประธาน ในส่วน 
ของไม่ว่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก็ดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ดี 
ทั้ง ๒ มหาวิทยาลัยถึงแม้จะเรียนในหลักสูตรทั่ว ๆ ไป แต่ในส่วนหนึ่งเป็นภาคบังคับต้องเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา คําว่า พระพุทธศาสนา ในนี้ไม่ได้เรียนประวัติของพระพุทธเจ้าหรอกครับ 
แต่บังคับว่าต้องเรียนธรรมะซึ่งไปฝึกจิตใจ พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าความสงบเรียบร้อยเกิดข้ึน 
ในบ้านในเมือง บ้านเมืองไม่มีโจรหรอกครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นทําไมถึงไม่คิดที่จะส่งเสริม 
ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง ผมต้องกล่าวอ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผมดูสถิติของเขาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเหมือนกัน แต่งบประมาณท่านให้เท่าไรรู้ไหมครับ  
๑,๖๐๐ กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง ในเมื่อนักศึกษาเขารู้ไหม ๒๕,๐๐๐ รูป แล้วก็คน คือในนั้น
มีทั้งพระและโยม อันนี้คือเป็นประเด็นต้องคิดล่ะ ให้ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่านรู้ไหมว่า 
ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิทยาเขตถึง ๑๑ แห่ง อยู่ภาคใต้ อยู่ภาคเหนือ อยู่ภาคอีสาน  
เป็นวิทยาลัยสงฆ์อีก ๒๓ แห่ง อีก ๗ แห่งอยู่ต่างประเทศ นี่คือการนําพระพุทธศาสนา  
นําประเทศไทยไปขยายให้ทั่วโลก ๗ แห่ง ท่านประธานรู้ไหมเขาไม่ใช้เงินงบประมาณของรัฐ
แม้แต่บาทเดียว ต้ังอยู่ประเทศไหนก็ใช้เงินส่วนนั้น ส่วนใหญ่เป็นเงินบริจาค ผมจึงกราบเรียน
ท่านประธานว่าทําไมไม่คิดจะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเหล่านี้เขามีโอกาสให้เด็กลูกคนยากคนจน 
ให้เงินเขา ผมมาคิดจากเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท กับพระกับโยม ๒๕,๐๐๐ คน ตกหัวละ 
ไม่กี่บาทเองท่านประธาน ในลักษณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 



๗๔๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๖๔/๒ 
 
ทั้ง ๒ แห่งเป็นมหาวิทยาลัยต้ังขึ้นตามพระบรมราชโองการของรัชกาลที่ ๕ ไม่ใช่พูดเล่น  
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีวิทยาเขตอยู่ ๘ แห่ง นักศึกษาอาจจะไม่มาก 
วิทยาลัยสงฆ์ก็มี ๓ แห่ง ก็กระจายออก แต่ละภาค แต่ละจังหวัด งบประมาณดูแล้วผมก็เศร้าใจ  
๘๐๐ ล้านบาท เศร้าใจมากท่านประธาน นักศึกษาเขา ๙,๐๐๐ กว่าคนกับรูป ผมจึงกราบเรียน
ท่านประธานว่าแบบนี้ทําไมเราไม่ส่งเสริมเขา ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา เมตตาหน่อย
ทางด้านพระพุทธศาสนา ------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๖๕/๑ 
 
ซ่ึงผมเองต้องย้อนกลับมาในงบประมาณของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเล่มขาวคาดแดง 
ไปดูในเนื้อหาลึก ๆ  จริง ๆ  ผมเองก็เศร้าใจเหมือนกัน งบประมาณสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เอาล่ะ เนื้อหาสาระของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ใหญ่ เล็ก ๆ งบประมาณทั้งหมด 
๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ผมมาดูในส่วนตัวอย่างท่านจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นขั้นปริยัติ 
ข้ันพื้นฐาน ถ้าในทางฝ่ายโลกก็ สพฐ. มีทั้งพระภิกษุสามเณรซึ่งศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในสังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องจัดเงินไปในวัดในวา จํานวน ๓๔,๖๓๓ รูป เงินท่านให้ 
เท่าไรรู้ไหมครับ ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท เมื่อคิดเฉล่ียออกมาให้ทั้งพระภิกษุและสามเณรต่อรูป
ต่อองค์ตกท้ังปีแค่ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งกิจการ ทั้งพระสอนอะไรนะครับ คิดออกมาแล้วเพียง 
๘๒ บาทต่อรูปต่อองค์ อันนี้ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าท่านนายกรัฐมนตรีต้องฝาก 
ท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เพราะว่าท่านกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติอยู่ ส่วนทางมหาวิทยาลัยไม่เป็นไรว่าท่านคิดอะไร ทําไมไม่จัดสรรในส่วนที่ทําได้ 
ก็ทําไป ส่วนงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมท่านรู้ไหม ผมไปดูในเล่มขาวคาดแดง
ในความมั่นคงเหมือนกัน ผมดูกองทัพจัดกิจกรรมเพื่อความมั่นคง ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมไม่เอ่ยถึงเพราะเวลาจะหมด แต่ยืนยันว่าดีกว่าที่ท่านจะไปซื้อเรือดําน้ํา 
๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท สร้างคนดีกว่าซ้ืออาวุธ และท่านคิดไหมว่าถ้าท่านไปสร้างคน 
ทําให้คนมีความสุข คนมีจิตสงบ ไม่ต้องไปซื้ออาวุธมาฆ่าฟันกัน แล้วบ้านเมืองจะสงบไหม 
ผมยืนยันว่าสงบชัดเจน ผมจึงกราบเรียนไปถึงรัฐบาล ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะซื้อ
อาวุธมาเพื่อสร้างสงครามให้เกิดข้ึน หรือว่าท่านจะสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในบ้านในเมืองนี้ 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อ ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว เป็นคําตรัสของพระพุทธเจ้าต้ัง ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว
เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกันคือบอกว่า นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง ความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
ขอบคุณมากครับ ท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง )   :   
เชิญท่านสฤษฏ์พงษ์ครับ 
   นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (กระบ่ี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรที่เคารพ ผม สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่  
เขต ๒ พรรคภูมิใจไทย ต้องขอขอบคุณท่านประธาน แล้วก็เพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้อง  



๗๔๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๖๕/๒ 
 
วันนี้เที่ยงคืนแล้ว เวลา ๗ นาที ก็ขออนุญาตอภิปรายในเรื่องของงบประมาณของรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลก็น่าเห็นใจรัฐบาล แล้วก็สํานักงบประมาณ 
เพราะว่างบประมาณในการเขียนโดยมีงบประมาณสูงถึง ๓.๓ ล้านล้านบาท ถือว่าเป็นเงิน 
ที่สูงมากพอสมควร การที่เขียนงบประมาณแล้วให้เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านชื่นชม แล้วก็ 
เป็นที่พอใจของฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดก็คงจะยาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดทํางบขาดดุลก็ดี  
สมดุลหรือเกินดุลก็ดี หรือว่าจะเป็นงบ ๑๐ ล้านล้านบาทก็ดี ผมเช่ือว่าน่าจะมีปัญหาทั้งสิ้น 
แต่วันนี้ขออนุญาตพูดในประเด็นงบประมาณที่ทางภาคใต้ ซ่ึงหลายสิบปีที่ เพื่อน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านว่าภาคใต้เป็นภาคที่ด้อยโอกาส ----------------------------- 
 
                - ๓๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๓๖๖/๑ 
 
แต่วิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ต้ังแต่มีมาน่าจะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจที่น่าจะรุนแรงที่สุด แล้วก็
กระทบไปทั่วโลก ผมมุ่งเน้นมาในเรื่องของการพัฒนาของรัฐบาลที่ขอชื่นชมรัฐบาลนะครับ 
ที่ทุ่มเทในเรื่องของการท่องเที่ยว ถือว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ทํารายได้ให้กับ
ประเทศชาติมากเป็นอันดับต้น ๆ เป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้ ในกรณีวันนี้เรายังไม่มีวัคซีนในเรื่อง
โควิด ๑๙ (COVID 19) เพราะฉะนั้นการที่ เราจะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา 
ในประเทศก็คงยังทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นรัฐบาลที่มีนโยบายในเรื่องของการวางแผน ในเรื่อง
ของการพัฒนาการท่องเที่ยว เราก็ต้องชื่นชมในมุมที่รัฐบาลได้ทํา อย่างกรณีในจังหวัดกระบี่ 
ในกรณีของกระทรวงคมนาคม จัดสรรงบประมาณในการสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา  
ในเรื่องของการเริ่มต้นในการจัดงบประมาณศึกษาความเป็นไปได้หรือทําอีไอเอ (EIA) 
อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปหลังจากที่ประเทศเปิด  
อย่างกรณีที่อําเภอเขาพนม ก็มีการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในส่วนของท่านอธิบดีธัญญา
และในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นการเตรียมการ
เพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ หรือในเชิงของธรรมชาติในจังหวัดกระบี่  
และอีกหลายอําเภอ ไม่ว่าจะเป็นน้ําพุร้อนเค็มในอําเภอคลองท่อม น้ําพุร้อนจืดในอําเภอลําทับ
แหล่งท่องเที่ยวมีหลายที่ ไม่ว่าสวนไร่ตะวันหวานก็ดี วัดถํ้าขนมโค เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ 
เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลต้องหยิบยกมาเตรียมการในเรื่องวางแผนว่าเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เราจะท่องเที่ยวภายในประเทศกันอย่างไร วันนี้ก็ถือว่ารัฐบาลได้ทํา แล้วก็ 
ได้เห็นท่านรัฐมนตรีศักด์ิสยาม ชิดชอบ ได้พูดในเรื่องโครงการ ได้วางโครงสร้างพื้นฐาน 
ในเรื่องของถนนเชื่อมภาคเหนือลงมาภาคใต้ แล้วก็เป็นถนนภาคตะวันออกไปภาคตะวันตก 
ส่ิงสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการทําโครงการในเรื่องของน้ํายางพาราเข้ามาใช้ ในเรื่องของ
ความปลอดภัย ในเรื่องของถนน เนื่องจากว่าเราปลดล็อกจากความเร็วอัตรา ๙๐ เป็น ๑๒๐ 
เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดข้ึนได้สูง เพราะฉะนั้นในการนํายางพาราเข้ามาเป็นตัวช่วย
ในการครอบเป็นแท่งแบริเออร์ (Barrier) แล้วก็เสาหลักยางพารานั้น ถือว่าเป็นการนํา 
น้ํายางพารา แล้วก็ยางแผ่นยางพาราของเกษตรกรมาช่วยได้มาก ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ได้มากกว่าในส่วนของการนํายางพาราข้นที่ไปใช้ในกรณีทําถนนนะครับ เพราะฉะนั้น 
ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนับสนุนมาก แล้วก็เป็นโครงการที่มีการทําเอ็มโอยู (MOU) กัน  



๗๔๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๓๖๖/๒ 
 
โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม 
แต่ส่ิงที่เป็นห่วงที่จะฝากรัฐบาลก็เนื่องจากว่าเมื่อเรามีงบประมาณ ๘๐,๐๐๐-๙๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ที่จะมาทุ่มเท ส่วนหนึ่งที่จะต้องเตรียมการที่มีความเป็นห่วงอยู่ก็คือของเกษตรกรชาวสวนยาง
เนื่องจากว่าโครงการนี้ไม่ได้ให้พ่อค้าหรือว่าบริษัทเอกชนเข้าไปผลิต เพราะฉะนั้นจะต้องให้
เกษตรกรโดยในส่วนของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพาราเป็นผู้ผลิต แล้วก็มีการจัดอบรม 
เพราะฉะนั้นการจัดอบรมวันนี้ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของจุดฝึกอบรม ซ่ึงเรามีอยู่ที่จังหวัดสตูล 
ที่จังหวัดพัทลุง แล้วก็ยังมีอีกไม่กี่แห่ง เพราะฉะนั้นการวางแผนในเรื่องของการที่จะนํา
โครงการสอดคล้องในการยกระดับในเรื่องของโครงการนี้เพื่อให้ยางพารามีราคาเพิ่มสูงขึ้น  
ก็คงจะต้องฝากรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดูแลในเรื่องของเทคนิค 
ในเรื่องของโรงงานการผลิตให้มีคุณภาพในอนาคตด้วยนะครับ   
   ในส่วนของเรื่องอื่น ๆ ในเรื่องของการแก้กฎหมายเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดี ในเรื่องของการกระจายอํานาจก็ดี รัฐบาลคงจะต้องไปแก้
กฎหมายเพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดรูปวิสาหกิจในกรณีมีเหตุภัยพิบัติ 
สามารถที่จะร่วมมือกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ในกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
น้ําท่วมก็ดี สึนามิ (Tsunami) ก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถที่จะร่วมมือกัน 
ในขณะที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับ ---------------------------------------------------------- 
 

- ๓๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๓๖๗/๑ 
  
   ส่ิงสุดท้ายท่ีจะขอฝากรัฐบาลในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง  
ฝากรัฐบาลเพื่อที่จะป้องกัน เพื่อที่จะแก้ไข เพื่อที่จะเยียวยาในเรื่องต่อไปนี้ครับ ต้องยอมรับว่า 
วันนี้พี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไม่ถึงข้อมูล แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็ไม่มี เพราะฉะนั้น
บุคคลเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้  ประเภทที่ ๒ ก็คือคนที่ 
ตกงาน แล้วก็ผู้ประกอบการที่ต้องขายกิจการ วันนี้โดยจังหวัดของผม จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ใกล้เคียง ตอนนี้ก็เริ่มประกาศขายโรงแรมกันมากพอสมควรแล้ว ส่ิงต่อมาก็ขอให้รัฐบาล 
ได้ควบคุมราคาสินค้าที่มีราคาแพง แล้วก็ราคาสินค้าเกษตรที่ตกตํ่าเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มข้ึน และส่ิงที่เกิดข้ึนตามมาแน่นอนก็คือในเรื่องของภัยแล้ง หลังจากภัยแล้งเสร็จ 
ก็น้ําท่วม ส่ิงสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของวงจรธุรกิจในเรื่องของความยากลําบากของ 
พี่น้องประชาชนก็คือในเรื่องของหนี้สิน เพราะฉะนั้นรัฐบาลคงจะต้องไปทบทวนในเรื่องของ 
การพักหนี้และพักดอกเบ้ีย หรือว่าลดดอกเบี้ย หรือว่าให้ซอฟต์โลน (Soft Lone) อัตรา 
อะไรต่าง ๆ เพื่อให้นักธุรกิจและเกษตรกรได้มีโอกาสในเรื่องของการฟื้นฟู สําคัญที่สุดท้ายคือ
คนที่ได้รับเงิน ๕,๐๐๐ บาทแล้วหลังจากที่เขาใช้หมดแล้วเราจะทําอย่างไรให้เขามีช่องทาง 
ที่มีรายรับ รายได้เพื่อที่จะเป็นการใช้จ่ายประทังชีวิตในช่วงที่ยังไม่มีรายได้ แล้วก็ยังไม่มีงานทํา 
ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง )   :   
ท่านไพลิน เทียนสุวรรณ เชิญครับ 
  นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ (สมุทรปราการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ ดิฉัน นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสมุทรปราการ เขต ๗ พรรคพลังประชารัฐ จากท่ีฉันได้ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๓.๓ ล้านล้านบาท  
ซ่ึงครอบคลุมทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่จะนําไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ก่อนอื่นงบประมาณในปี ๒๕๖๔ นี้ไม่เหมือนกับงบประมาณทุก ๆ ปี วันนี้ประเทศไทย 
ของเราได้ประสบปัญหาจากผลกระทบจากไวรัสโควิด ๑๙ (COVID 19) ซ่ึงส่งผลต่อระบบ
สาธารณสุขของประชาชนโดยตรง แถมทั้งยังไปส่งผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ตกตํ่า 
ทั่วโลก ซ่ึงเศรษฐกิจเติบโตจะกลับมาฟื้นตัวเกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือกัน 



๗๔๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๓๖๗/๒ 
  
ทุกภาคส่วน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานําโดยรัฐบาลท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหานี้มาโดยตลอด และประเทศไทยของเราก็ได้รับ
การยอมรับจากนานาประเทศ ซ่ึงสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ได้ ดิฉันขอหยิบยก 
ในรายจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับเงินงบประมาณเพิ่มข้ึนจาก
ปีงบประมาณปี ๒๕๖๓ ในวงเงิน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นตัวเลข ๔.๒๔ เปอร์เซ็นต์ 
จากงบประมาณเพิ่มจากปีงบประมาณปี ๒๕๖๓ ซ่ึงฉันเองได้เห็นถึงสัดส่วนการลงทุน 
ในโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ๆ ในหลาย ๆ ด้าน ดิฉันก็คงจะขอลงลึกไปในเรื่อง
ของระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ในเรื่องของถนน ไฟฟ้า ประปาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ต้อง
รองรับการเติบโตและการขยายตัวของชุมชน และในทุก ๆ ปีส่ิงที่พวกเราจะพบเจอบ่อยครั้ง
ที่สุดก็คือปัญหาในเรื่องน้ําประปาและไฟฟ้าที่ขยายเขตไม่ทันกับการขยายตัวของประชาชน 
หรือพื้นที่ห่างไกลก็จะประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ํา ซ่ึงจะเห็นได้ชัด ดิฉันจะขอ
ยกตัวอย่างในเขตพื้นที่อําเภอพระสมุทรเจดีย์ ซ่ึงประชาชนยังขาดแคลนน้ําประปา 
และไฟฟ้าส่องสว่าง ดิฉันเข้าใจดีว่าในอีกแง่มุมในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ อย่างเช่น 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ต้องคํานึงถึงความคุ้มทุน 
   
               - ๓๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๖๘/๑ 
 
แต่ท่านประธานคะ ถ้าหากโครงการขั้นพื้นฐานเรื่องสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานนี้ไม่พร้อม  
การที่เราจะกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจก็ไม่สามารถเติบโตได้เช่นกันค่ะ  
ที่ผ่านมาในเขตเมืองถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทําให้คนย้ายถ่ินฐานมา 
ในพื้นที่ เมืองเป็นจํานวนมาก ส่ิงที่เกิดข้ึนคือการกระจุกตัวของการเจริญเติบโตในแง่
เศรษฐกิจและในด้านสังคม ซ่ึงก็จะสอดคล้องมาในเรื่องของความเหลื่อมลํ้า ดิฉันเอง 
ก็ขอหยิบยกในประเด็นตรงนี้เพื่อที่จะนําเรียนผ่านไปยังรัฐบาล ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่อยากจะให้มอง แล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ดิฉัน 
เกริ่นนําไปเบ้ืองต้นนะคะ เพราะว่านี่ เป็นหัวใจหลักสําคัญที่จะทําให้ประชาชนได้รับ 
ความเสมอภาค ทั้งนี้ทั้งนั้นจากที่ฉันเองได้ดูในเรื่องร่างงบประมาณต่าง ๆ ดิฉันเชื่อมั่น 
เป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะสามารถที่จะนําเม็ดเงินต่าง ๆ ลงไปสู่หน่วยงานทุกภาคส่วน 
และสามารถบริหารจัดการได้ดียิ่ง สุดท้ายนี้ดิฉันเองต้องขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพียงแต่อยากจะฝากไปถึงผู้บริหารในหน่วยงาน
แต่ละกระทรวง ทบวง กรม ขอให้จัดสรรให้เกิดประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน 
ให้ได้มากท่ีสุด ก็ขอฝากท่านประธานไว้ ณ ที่นี้ ขอบพระคุณค่ะ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ต่อไป 
ท่านอภิชาติ พรรคก้าวไกลครบั 
   นายอภิชาติ ศิริสุนทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ผม อภิชาติ ศิริสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล วันนี้ 
ผมขออนุญาตท่านประธานได้อภิปรายถึงร่าง พ.ร .บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของพี่น้องประชาชน 
ผมและพรรคก้าวไกลยังยืนยันเสมอมาว่าที่ดินคือชีวิต ที่ดินคือสิทธิมนุษยชน แต่ปัญหา 
ในปัจจุบันในความเป็นจริงที่ดินกลับกลายเป็นปัญหาของสังคมไทยมายาวนาน และตลอดเวลา 
ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง แก้ที่หนึ่งกลับมีปัญหาอีกที่หนึ่ง วนไปเวียนมา การแก้ไขปัญหาที่ดินที่ผ่านมา 
รัฐราชการรวมศูนย์ หน่วยงานราชการผูกขาดนโยบาย ผูกขาดแนวคิดแต่เพียงผู้เดียว 
ประชาชนกลายเป็นผู้เช่าแผ่นดิน นโยบายส่วนใหญ่เป็นเพียงการผ่อนผัน ผ่อนปรน บรรเทา
ชั่วครั้งชั่วคราว การจะผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามสาเหตุที่แท้จริงนั้นไม่เคยปรากฏขึ้น  



๗๔๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๖๘/๒ 
 
ความกระตือรือร้นที่จะผลักดันงบประมาณที่มีความจําเป็นของหน่วยงานที่มีอํานาจในการ
แก้ไขปัญหา ค้นหามองหาไม่เจอในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๖๔ นี้ เลยครับท่านประธาน ที่ ดินนี่ เองไม่ใช่หรือที่ เ ป็นชีวิต  
เป็นต้นกําเนิดความมั่นคงของพี่น้องประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณ
ประจําปี ๒๕๖๔ นี้ต้องมีเจตจํานงที่สูงกว่าและไกลกว่าที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ไม่ใช่เพียงความฝัน การแก้ไขปัญหาที่ดินต้องเป็นจริง สร้างความมั่นคงในรูปแบบใหม่  
สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชน ผมอยากจะกล่าวถึงสถานการณ์ของปัญหา 
การจัดการที่ดินที่ไม่เป็นเอกภาพ ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจเบื้องต้น การแก้ไขปัญหา
ที่ดินทํากินของประเทศไทยที่ผ่านมาหลายทศวรรษมักจะไม่ประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะ
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับพี่น้องประชาชน อย่าลืมนะครับ ราชการเข้ามาก็ไป แต่ปัญหา
ของพี่น้องประชาชนนั้นมีอยู่ตลอดไป ---------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๖๙/๑ 
 
ที่สําคัญประชาชนเหล่านั้นเป็นคนส่วนใหญ่ที่ไร้ซ่ึงสิทธิ ไร้ซ่ึงที่ดินทํากิน ไร้ซ่ึงเสียงต่อรอง 
ท่านประธานครับ ประชาชนเหล่านั้นทนกล้ํากลืนอยู่กับความเหลื่อมลํ้า ประชาชนเหล่านั้น
ทนกล้ํากลืนอยู่กับการปฏิบัติอย่างสองมาตรฐานภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน ขอสไลด์ 
(Slide) ครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
     นายอภิชาติ ศิริสุนทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานที่เคารพ รากฐาน
ของปัญหาประการแรกคือการขาดองค์กรในระดับประเทศเพื่อจัดการปัญหาที่ดินทํากิน 
ของพี่น้อง รวมถึงกระทั่งกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบด้วยการกําหนดนโยบาย 
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการการอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืนและทั่วถึง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท่านประธานทราบหรือไม่ว่าประเทศไทย 
มีหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินทั้งหมด ๘ กระทรวง  
๒๐ หน่วยงาน และ ๓ รัฐวิสาหกิจ มีกฎหมายไม่น้อยกว่า ๑๖ ฉบับ ผลท่ีตามมาคืออะไร  
คือการไม่มีเอกภาพในการบริหารจัดการเมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแล้วมีอํานาจ  
มีหน่วยงานที่ทับซ้อนอยู่หลาย ๆ หน่วยงาน เกิดการใส่เกียร์ว่างครับท่านประธาน ปัญหา
ของชาวบ้านกลายเป็นเผือกร้อนสําหรับหน่วยงานนั้น ๆ ไม่มีหน่วยงานไหนที่อยากจะถือ
เผือกร้อนไว้ในมือ ทําให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนถูกละเลยและไม่ได้รับการแก้ไข  
ท่านประธานครับ การมีหน่วยงานมากมาย การมีกรม กองมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ปัญหาที่ดิน นํามาสู่การจัดสรรงบประมาณที่เป็นเบี้ยหัวแตก กรมละเล็กกรมละน้อย  
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะกล่าวถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินสัก ๒-๓ หน่วยงาน หน่วยงานแรก เมื่อวันที่ ๑๕ 
เมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลเพิ่งงอกหน่วยงานใหม่ข้ึนมาอีกหน่วยงานหนึ่ง ด้วยการรับรองของ
พระราชบัญญัติ หน่วยงานนั้นชื่อว่า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือเรียก
ส้ันๆว่า คทช. เหตุที่รัฐบาลต้องงอกหน่วยงานขึ้นมาใหม่นี้รัฐบาลให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม ยั่งยืน รวมทั้ง
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม เหตุผล
ดูดีครับท่านประธาน แต่ท่านอย่าลืมนะครับ หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานที่ต้ังขึ้นมา 



๗๕๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๖๙/๒ 
 
ซํ้าซ้อนกับหน่วยงานเดิมหรือเปล่า หน่วยงานเดิมที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการปัญหาที่ดิน
อยู่แล้ว ท่านตั้งขึ้นมาซ้ําซ้อนและมีบทบาทคล้าย ๆ กัน ท่านประธานที่เคารพครับ จากที่ผมเห็น 
คทช. เอาที่ดินป่าสงวน ป่าเสื่อมโทรม นําไปจัดการให้พี่น้องประชาชนที่ไร้สิทธินั้น ก็เป็นเพียง 
เอาไปให้พี่น้องประชาชนเช่า หรือเอาไปให้พี่น้องประชาชนทํากินและเพียงแค่ได้รับอนุญาต
แค่นั้นเอง ในขณะที่การจัดสรรที่ดินแบบอื่นที่ประชาชนต้องการหลักประกันและการตกทอด
ที่มีหลักประกันที่มั่นคง แต่ คทช. ไม่ได้ตอบโจทย์นั้นครับ คทช. เป็นหน่วยงานที่ต้ังขึ้นมา 
เพื่อซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นเฉย ๆ ท่านประธานครับ ถ้ารัฐบาลคิดว่าหน่วยงานอื่น ไม่ว่าจะเป็น 
สปก. หรือกรม กองอื่น ๆ ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินให้พี่น้องประชาชน  
ได้เพียงพอ ผมเสนอให้ท่านประธานยุบหน่วยงานเดิมไปเสียก่อน ก่อนที่จะต้ังหน่วยงานใหม่
เพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนของหน่วยงานที่พันกันยุ่งกันอยู่ในปัจจุบัน ยิ่งตั้งขึ้นมายิ่งยุ่งเหยิง  
ยิ่งเปลอืงงบประมาณ ในการบริหารงานประจํา ----------------------------------------------------  
 

 - ๓๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๓๗๐/๑ 
 
ท่านประธานครับ ผมอยากจะกล่าวถึงหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งคือสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หน่วยงานนี้ดําเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ และมีผลงานบ้าง
พอควร เรามาดูกันครับ พื้นที่ดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ๔๐ ล้านไร่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมจัดสรรไปแล้ว ๓๖ ล้านไร่ และยังเหลือไม่จัดสรรอีก ๔ ล้านไร่ ที่ดินที่จัดสรร
ไปแล้วทั้งหมดเกินครึ่งหนึ่งเป็นของนายทุน ที่ดินที่จัดสรรไปแล้วครึ่งหนึ่งเป็นของนายทุน 
เดี๋ยวนี้กลายเป็นโรงโม่หินไปแล้วครับ ท่านประธานครับ หากพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน สปก. เมื่อปี ๒๕๖๔ เทียบกับปี ๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ลดน้อยลงครับ จากเดิมได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐ ล้านบาท แต่ปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรลดลงเพียง 
๑,๔๐๐ ล้านบาท ที่สําคัญครับ งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงสิทธิการทําประโยชน์ 
ในที่ดินของพี่น้องประชาชน กลับได้รับการตั้งเพียง ๒๔๔ ล้านบาท หรือเพียง ๑๖.๗๘ เปอร์เซ็นต์ 
ของงบประมาณทั้งหมด นี่ก็หมายถึงว่างบประมาณที่จัดสรรไม่ได้ตอบโจทย์ในการแก้ไข
ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้จริง เพราะว่าเป้าหมายของ สปก. เมื่อปี ๒๕๖๓ ต้ังเป้าหมาย
ในเชิงปริมาณไว้ ๖๒,๐๐๐ ราย แต่ปี ๒๕๖๔ กลับลดเป้าหมายลงเหลือเพียง ๕,๔๐๐ ราย 
ท่านประธานครับ ผมอยากจะกล่าวถึงหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งคือสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน เขาได้รับงบเพียงน้อยนิด ได้รับงบ ๓๔ ล้านบาท งบรายจ่ายประจํา ๑๗ ล้านบาท 
รายจ่ายท่ีเอาไปดําเนินการในการจัดสรรที่ดินทํากิน ๑๗ ล้านบาท น้อยเพียงนิด สมควร 
ที่ต้องพิจารณาเพิ่ม ท่านประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะกล่าวถึงเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่
สําคัญมาก สําหรับพี่น้องประชาชน อีกเรื่องหนึ่งผมขอฝากท่านประธานและสภาแห่งนี้ว่า 
ท่านอาจจะลืมไปแล้วว่าเมื่อปี ๒๕๕๗ รัฐบาล คสช. ภายใต้การนําของ พลเอก ประยุทธ์ 
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้ออกนโยบายทวงคืนผืนป่า ซ่ึงนโยบายนี้แลกมาด้วยชีวิต  
เลือดเนื้อ คราบน้ําตาของพี่น้องประชาชน จากข้อมูลของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีการดําเนินคดีกับพี่น้องประชาชนไม่ตํ่ากว่า ๘๐,๐๐๐ คดี หลายคน
คงลืมหรือตั้งใจลืมไปแล้วว่าชาวบ้านถูกทหารและ กอ.รมน. ขับไล่ออกจากพื้นที่ดินทํากิน
ของตัวเอง ท่านคงลืมไปแล้วว่าทหารและ กอ.รมน. เคยเข้าไปโค่นล้มทําลายพืชสวน  
ต้นยางพารา คงลืมไปแล้วว่าเคยมีการจับกุมคุมขังดําเนินคดีกับชาวบ้านจน ๆ จนทําให้ 
ติดคุก ติดตาราง ถูกเรียกค่าปรับนับแสน ๆ บางคนเกือบถึงล้านบาท แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว  



๗๕๒ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ณิชากร ๓๗๐/๒ 
 
ท่านประธานครับ ถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะออกมาสํานึกผิด รัฐมนตรีจะเคยออกมาพูดว่า 
จะไม่ทําอีกแล้ว แต่งบประมาณฉบับนี้ผมยังไม่เห็นความสํานึกผิดของท่านเลย ผมยังไม่เห็นเลยว่า 
งบประมาณที่จะชดเชยเยียวยาชีวิตและน้ําตาของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายของท่านในงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่านประธานครับ ผมและพรรคก้าวไกล 
ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรร จัดต้ังงบประมาณ เพื่อชดเชยเยียวยา
พี่น้องประชาชนเหล่านั้นโดยทันที --------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๓ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๗๑/๑ 
 
ท่านประธานครับ การจัดการที่ดินของรัฐ ถ้ารัฐยังใช้หลักคิดแบบเดิม ถ้ารัฐยังไม่กระจาย
อํานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนให้ตัดสินใจและมีการออกแบบแปลน
บริหารจัดการโดยชุมชนเอง ไม่มีทางเป็นไปได้ ท่านประธานครับ ถ้าท่านประธานไม่เพิ่ม
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่ดินของพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพ ปริมาณของ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง หากยังคงมีกรอบคิดในการตั้งงบประมาณยังเหมือนเดิม ปัญหาที่ดิน 
ในประเทศไทยไม่ได้รับการแก้ไขแน่นอนครับ ดังนั้นการกระจายอํานาจ การเพิ่มงบประมาณ 
การกระจายการมีส่วนร่วมนี่คือทางออกของการแก้ไขปัญหา และสุดท้ายรัฐต้องจริงจัง 
และต้องเร่งทําด่วนภายใน ๑๐ ปี ปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องที่ดินทํากินถึงจะได้รับ 
การแก้ไข ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ต่อไป 
อีก ๔ ท่าน ท่าน ร้อยตํารวจเอก อรุณ สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ ท่านคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ 
พรรคภูมิใจไทย ท่านภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย และท่านคําพอง เทพาคํา พรรคก้าวไกล 
เชิญท่านอรุณครับ 
   ร้อยตํารวจเอก อรุณ สวัสดี (สงขลา)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  
กระผม ร้อยตํารวจเอก อรุณ สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต ๔  
พรรคพลังประชารัฐ ผมขออนุญาตท่านประธานอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมีเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็อภิปรายไปเกือบ
ทุกกระทรวงแล้ว แต่ผมจะขอเพิ่มเติมกับส่วนที่สําคัญที่สุด แต่ในงบประมาณฉบับนี้ได้รับ
งบประมาณน้อยมากก็คือการบริหารจัดการน้ํา งบประมาณฉบับนี้มียอดงบประมาณ  
๓.๓ ล้านล้านบาท แต่งบประมาณบริหารน้ําทั้งระบบประมาณแสนล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
๐.๐๐๐๐๐๐๐๓๐๓ โควิด (COVID) เราถ้ากรองด้วยเครื่องกรองอากาศ ๐.๐๑ ก็กรองได้แล้ว 
แสดงว่างบประมาณในการบริหารจัดการน้ําเล็กกว่าอนุภาคของโควิด (COVID) อีกครับ 
ประเทศไทยเราอยู่ในเขาเรียกคาบสมุทรอินโดจีน ทางตะวันออกเฉียงใต้อยู่ระหว่างละติจูดที่  
๕-๒๐ องศา ๒๘ ลิปดา เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก เพราะว่าไม่หนาว ไม่เย็นมาก 
ขณะเดียวกันก็ไม่ร้อนมาก เพราะฉะนั้นพื้นที่ของประเทศไทยมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกนี้ที่พื้นที่
เหมือนเราที่จะเหมาะในการเพาะปลูก แต่งบประมาณให้ในเรื่องทําการเกษตรน้อยมาก  



๗๕๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๗๑/๒ 
 
ถ้าเราทําการเกษตรจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเราจะต้องสนใจ ให้ความสําคัญกับเรื่องน้ํา 
เราต้องเอามาตรการเพื่อจะสู้โควิด ๑๙ (COVID 19) เราต้องเอาการเกษตรนําเพื่อแก้ปัญหา 
รัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นครัวของเอเชีย (Asia) ครัวของโลกจะทําให้
นโยบายนี้สําเร็จข้ึน และสนับสนุนด้านการเกษตรหัวใจหลักของเกษตรกรก็คือน้ํา ปีนี้ 
จากผลกระทบโควิด (COVID) พี่น้องประชาชนจะตกงานมากขึ้นตามสถิติผมอ่านหนังสือพิมพ์
ตอนเช้า ๘ ล้านกว่าคนแล้วท่ีจะตกงานจากภาคการผลิต อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
และอื่น ๆ และถ้าเกิดบุคคลเหล่านั้นตกงานเขาจะไปทําอะไร บ้านผมเองเป็นพื้นที่ชนบทอยู่
จังหวัดสงขลา พี่น้องของผมก็เดินทางไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมในเมือง ภาคการท่องเที่ยว 
อะไรต่าง ๆ ตอนนี้เริ่มกลับบ้านมาที่ตําบลบ้านผมมากขึ้น ----------------------------------------  
 
                - ๓๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๗๒/๑ 
 
เขามาทําอะไรครับ เขากลับบ้านมาทําการเกษตร เพราะพื้นฐานของพี่น้องประชาชนเรา 
มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ก็เป็นครอบครัวเกษตรกรรม เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องให้ความสําคัญ
สนับสนุนเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรให้มากกว่านี้ ผมยกตัวอย่างบ้านผมก็คงเหมือนกับสมาชิก
หลาย ๆ ท่าน การบริหารน้ํา การจัดการระบบชลประทาน ผมบอกว่าประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้าน  
ก็โอเค (OK) แต่ที่สําคัญเร่งด่วนทําได้ทันทีเลยก็คือเราประสบปัญหาภัยแล้ง แต่งบประมาณ
ส่วนหนึ่งที่สามารถจะทําได้เลย โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ก็คือการขุดบ่อจิ๋ว บ่อจิ๋ว
สามารถที่ให้เพื่อนที่ตกงานสามารถไปประกอบอาชีพทางเกษตรได้เลย เพราะใช้เวลาวันสองวัน 
ก็สามารถขุดบ่อจิ๋วได้แล้ว บ่อจิ๋วได้รับงบประมาณน้อยมาก ได้รับงบประมาณทั้งประเทศ 
๗๒๒ ล้านบาท  ๗๒๒ ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่หมู่บ้านของเรา ๗๕,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน ได้รับ  
๗๐๐ กว่าล้านบาท ผมไม่รู้จะคํานวณเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดี โครงการบ่อจิ๋วคืออย่างนี้ครับ  
ให้เกษตรกรออกเงิน ๒,๕๐๐ บาท ร่วมด้วยกับทางรัฐบาล รัฐบาลสนับสนุนเงินต่อบ่อ 
ประมาณ ๑๗,๘๐๐ บาท ขุดบ่อ ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร น้ํา ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร  
ก็สามารถที่จะทําการเกษตรได้ประมาณ ๓-๔ ไร่ สามารถทําได้เลย ทีนี้บ่อจิ๋ว มีประโยชน์
อะไรบ้าง ประโยชน์ไม่ใช่เรื่องน้ําแล้งอย่างเดียว สามารถที่จะเก็บกักน้ํา ลดน้ําท่วมได้ด้วย  
ถ้าฝนตกหนักก็มาเก็บในบ่อจิ๋ว ถ้าเรามีโครงการบ่อจิ๋วเยอะ ๆ ในพื้นที่ก็ลดน้ําท่วม เพราะเรา
กักเก็บน้ํา พอน้ําแล้งเราก็สามารถเอาน้ําที่กักเก็บมาใช้ในไร่นาสวนผสม โครงการพระราชดําริ 
โคก หนอง นา ก็ต้องใช้บ่อจิ๋ว แต่งบประมาณได้น้อย อย่างเช่นบ้านผมจังหวัดสงขลามี ๑๖ 
อําเภอ มี ๒๐๐ กว่าตําบล มี ๑,๐๓๔ หมู่บ้าน แต่ท่านประธานทราบไหมครับ ได้รับ
งบประมาณในการขุดบ่อจิ๋ว ๓๒๒ บ่อ ๑,๐๓๔ หมู่บ้าน ได้รับ ๓๒๒ บ่อ เฉลี่ยแล้วตก ๓ ปี
กว่าถึงจะได้ครบทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละบ่อแล้วจะช่วยอะไรได้ เพราะฉะนั้นได้น้อยมาก 
ในงบประมาณตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ได้น้อยมาก อีกโครงการหนึ่งของกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาลก็คือบ่อบาดาล บ่อบาดาล ๑ บ่อ ต้นทุนประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่สามารถ
ที่จะใช้น้ํา ส่งน้ําได้ประมาณ ๕๐๐ ไร่ สมมุติทํานาได้ ๕๐๐ ไร่ สมมุติว่า ๑ ไร่ ได้ ๑ เกวียน 
ถ้า ๕๐๐ ไร่ ก็ได้ ๕๐๐ เกวียน ๑ ปี ทํานา ๒ ครั้ง ก็เป็น ๑๐,๐๐๐ เกวียน ๕๐๐ ไร่  
๕๐๐ เกวียน ก็ ๑,๐๐๐ เกวียน  ๑,๐๐๐ เกวียน ถ้าเกิดขายเกวียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
ก็จะได้ประมาณ ๕ ล้านบาท ลงทุน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปีเดียวเราสามารถที่จะมีเงินคืนมา  



๗๕๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๗๒/๒ 
 
๕ ล้านบาท แต่ได้งบประมาณเท่าไรทราบไหมครับท่านประธาน จังหวัดผม ๑,๐๓๔ หมู่บ้าน
ได้ ๓๒ บ่อ ถ้าเกิดอยากจะให้ครบทุกบ่อใช้เวลาประมาณ ๓๐ ปี ถึงจะได้หมู่บ้านละ ๑ บ่อ  
ซ่ึงน้อยมาก เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าส่ิงที่จําเป็น เรื่องน้ําจําเป็นต่อเกษตรกร แต่เราได้
งบประมาณน้อยมาก ก็อยากให้ทางรัฐบาลพิจารณา เพราะว่าเรื่องน้ํา เรื่องการเกษตร 
เราจะเป็นครัวของเอเชีย (Asia) ครัวของโลก โครงการนี้เท่ากับเรามีน้ําให้กับเกษตรกร 
เกษตรกรสามารถฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ทําให้มีรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้ สร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศ สามารถจะฟื้นฟูโควิด (COVID) ได้แน่นอน ขอบพระคุณมากครับ 
ท่านประธานครับ สวัสดีครับ 
 

 - ๓๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๗๓/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  เชิญท่าน
ต่อไปครับ ท่านคงกฤษครับ 
  นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ (ระนอง)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง พรรคภูมิใจไทย 
ก่อนอื่นกระผมต้องกราบขอบคุณท่านประธานสภาและทางพรรคภูมิใจไทยท่ีให้โอกาสผม 
ได้อภิปรายในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในครั้งนี้ ซ่ึงจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓.๓ ล้านล้านบาท ซ่ึงมีการจําแนกรายจ่ายต่าง ๆ ออกมา
แล้วก็พัฒนาประเทศ ซ่ึงมีรายจ่ายท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ๑ รายการ กระผม 
ขออนุญาตว่าขอตั้งข้อสังเกตในยุทธศาสตร์ ด้านที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ซ่ึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจํานวน ๔๐๒,๓๑๐.๙ ล้านบาท ในการที่
เสนอร่างตรงนี้ข้ึนมา แล้วก็ผมต้ังข้อสังเกตในยุทธศาสตร์ ด้านที่ ๒ นี้ที่ได้กล่าวไว้ว่า โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) 
แล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แล้วก็สร้างรายไดก้ารท่องเที่ยว พัฒนาประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมบริการและภาคการเกษตร ดิจิตัล (Digital) 
ในส่วนนี้ที่ผมต้ังข้อสังเกตเพราะว่าไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาการสร้างระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่างยั่งยืน หรือเรียกว่าเอสอีซี (SEC) เซาเทิร์น อีโคโนมิก คอร์ริดอร์ 
(Southern Economic Corridor) ซ่ึงมีพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงที่ผมกล่าวตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมได้ต้ังขึ้นมาเอง โดยเมื่อวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
เช่นกันท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม แล้วก็มี 
การประชุม ครม. สัญจรตรงนี้ที่ เกิดข้ึน และท่านได้มีมติในที่ประชุมว่าให้สํานักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษารายละเอียดความเหมาะสมของ ๔ จังหวัดนี้ 
เพื่ออะไรครับ เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน และส่ิงที่สําคัญที่สุดนั่นคือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในส่วนนี้ผมคิดว่าในการศึกษา
และอนุมั ติ เร่ งรัดศึกษาหลาย ๆ ด้านของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 



๗๕๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๓๗๓/๒ 
 
สังคมแห่งชาติมีประเด็นสิ่งที่สําคัญนั่นคือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ซ่ึงในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistics) นี้มีการคมนาคมถนน ๔ เลน (Lane) ซ่ึงถนน ๔ เลน 
(lane) นี้เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ที่เชื่อมต่อมายังจังหวัดระนอง แล้วก็ไปสู่
จังหวัดฝ่ังอันดามัน แล้วก็ไปสู่จังหวัดสงขลา ซ่ึงเป็นถนนทางหลวงหมายเลข ๔ ถนนดั้งเดิม
และมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ แต่ส่ิงที่ 
ผมต้ังเป็นประเด็นที่สําคัญนั่นคือการเชื่อมต่อรางรถไฟซึ่งสามารถเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออก 
และตะวันตกหรือฝ่ังอันดามันมาฝั่งอ่าวไทยจากจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ซ่ึงถ้าเผ่ือ
สามารถดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับรางรถไฟตรงนี้ให้เกิดข้ึนได้ก็จะทําให้มีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนในการเชื่อมต่อของระบบเอสอีซี (SEC) ไปถึงอีอีซี (EEC) ได้ แล้วก็สามารถที่จะ
พัฒนาต่อยอดในการส่งสินค้าการลงทุนระหว่างทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย แล้วก็สู่ 
กลุ่มประเทศบิมส์เทค (BIMSTEC) ในส่วนนี้เมื่อเกิดระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ตรงนี้ 
ก็จะเกิดในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซ่ึงการท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะควบคู่ไปกับโครงการ 
ของไทยแลนด์ ริเวียร่า (Thailand Riviera) เช่นกัน นั่นคือการพัฒนาในการท่องเที่ยว 
ฝ่ังภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และจะเกิดการกระจายรายได้สู่ภาคประชาชนต่อไป  
ในส่วนของคุณภาพชีวิตตรงนี้พ่อแม่พี่น้องทราบดีว่าจังหวัดระนองมีน้ําแร่ที่ดีที่สุด และเป็น 
ที่รู้จักของทุกคน วันนี้จังหวัดระนองก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  
(COVID ) ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคราชการแล้วก็ภาคประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการที่นํามาตรการของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านอนุทิน 
ชาญวีรกูล มาใช้มาตรการในการควบคุมจังหวัดระนองในครั้งนี้ ก็ทําให้จังหวัดระนอง 
ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด (COVID) ด้วย ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นต้นแบบของเมดิคัล ฮับ (Medical 
hub) ด้วยเช่นกัน --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๗๔/๑ 
 
 
 



๗๕๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๓๗๔/๑ 
 
ที่ผมได้กล่าวมาวันนี้ถือได้ว่าถ้าเกิดการสร้างโครงการหรือเอสอีซี (SEC) เกิดข้ึนในจังหวัดระนอง 
และจังหวัดชุมพร ไม่ได้เกิดแค่ ๒ จังหวัด แต่เกิดทั้งหมด ๑๔ จังหวัดของภาคใต้โดยเช่นกัน
ในวันนี้ และจะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป และเกิดระบบที่จะให้ประชาชน  
และให้พ่อแม่พี่น้องได้มีรายได้ที่เกิดข้ึนต่อไป แต่วันนี้ผมโชคดีครับ ได้ฟังจากท่านนายกรัฐมนตรี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้ชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ  
ที่ลงพัฒนาในพื้นที่ของภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการคมนาคมขนส่ง แล้วก็ 
ในสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือในระบบรางรถไฟ ซ่ึงผมได้ฟังมาก็ชื่นใจนะครับ ก็ถือโอกาสขอบคุณ
ทางท่านนายกรัฐมนตรี และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้มีโครงการศึกษา 
ออกแบบรถไฟมาจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองแล้วในวันนี้ ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับ 
คนระนองและคนชุมพรด้วย และผมว่าก็เป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องต่อไปในอนาคตนั่นคือ 
๑๔ จังหวัดภาคใต้ของผม ผมขออนุญาตในวันนี้ อย่างไรแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอฝาก 
ท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งว่าการที่จะทําให้โครงการดี ๆ อย่างเช่น 
เอสอีซี (SEC) นี้เกิดข้ึนได้ ก็ควรท่ีจะมีโครงการนี้ควบคู่ไปกับอีอีซี (EEC) ด้วยเช่นกัน  
เพื่อที่เราจะได้ต่อยอดในโลกปัจจุบันและในโลกอนาคตที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
และผมคิดว่าในโครงการของเอสอีซี (SEC) นี้ก็สามารถที่จะผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้ 
นั่นคืออีโคโนมี แชริง (Economy sharing) สําหรับทําให้เกิดการลงทุน แล้วก็ทําให้เติบโต 
ในด้านเศรษฐกิจ และประเทศของเราจะพัฒนา แล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดระนอง  
และประชาชนฝั่งอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีประโยชน์และมีรายได้เกิดข้ึนได้ ขอกราบ
ขอบคุณท่านประธานมากครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านภาควัตครับ 
  นายภาควัต ศรีสุรพล (ขอนแก่น)  :  ท่านประธานสภาที่เคารพ ผม ภาควัต 
ศรีสุรพล จังหวัดขอนแก่น เขต ๕ พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ได้มีโอกาสในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในครั้งนี้  
ผมได้ศึกษาเอกสารงบประมาณรายจ่ายอย่างถี่ถ้วน พิจารณาดูแล้วผมมีข้อกังวลและมีความ
ห่วงใยถึงการใช้งบประมาณในส่วนของงบประมาณการบริหารจัดการน้ํา ท่านประธาน 
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ที่เคารพครับ ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีเกิดภาวะชะงักงัน อันเนื่องมาจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ (COVID 19) เชื้อไวรัสนี้ได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
ของโลกและของประเทศไทย ผมเป็นผู้แทนในภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงพี่น้องของผม
ส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แน่นอนว่าพี่น้องเกษตรกร
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้ไปเต็ม ๆ ท่านประธานครับ นอกจากนี้ยังมีอีกวิกฤติหนึ่ง
ซ่ึงเป็นวิกฤติที่เร่งด่วน นั่นก็คือวิกฤติภัยแล้ง ซ่ึงเป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
ทางการเกษตรอย่างรุนแรงโดยตรงในทุก ๆ ปี ซ่ึงภาคการเกษตรนั้นมีความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ผมคงต้องเอ่ยว่าสําคัญอย่างไร เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  
การที่จะทําให้เศรษฐกิจในประเทศดีได้นั้นส่วนหนึ่งก็ต้องพึ่งพาอาศัยการส่งออก และอีกส่วนหนึ่ง 
ก็การบริโภคภายในประเทศ โลกข้างหน้าของวิกฤติโควิด (COVID) นั้นคือโลกของการผลิต
อาหาร เราต้องให้ความสําคัญและมีการเตรียมความพร้อมด้านอาหารที่ปลอดภัย นั่นคือ 
เราต้องเตรียมความพร้อมด้านการเกษตร และหัวใจที่สําคัญของพี่น้องเกษตรนั่นก็คือน้ํา  
ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับการทําเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่สําคัญของทั้งหมดคือ 
การขาดการบริหารจัดการน้ําท่ีดี มีน้ําท่วม น้ําแล้ง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซํ้า ๆ เดิม ๆ  
และยังคงเป็นปัญหาที่สําคัญของภาคเกษตรกรรมเรื่อยมาโดยตลอด ปัญหาเหล่านี้เกิดจาก
รัฐบาลที่ยังจัดงบบริหารจัดการน้ําแบบเดิม --------------------------------------------------------- 
 
               - ๓๗๕/๑ 
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และอาจเนื่องด้วยรัฐบาลไม่สามารถลําดับความสําคัญ ไม่รู้ว่าอะไรคือความจําเป็นเร่งด่วน 
ไร้ความเห็นใจ ไร้ความรู้สึกในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง
ให้ดูครับท่านประธาน ว่า ๔ ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณบริหารจัดการน้ําไปแล้ว
เท่าไรบ้าง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  
ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานตามสไลด์ (Slide) ที่ได้ปรากฏ ว่า ๔ ปีที่ผ่านมารัฐบาล
ได้ใช้เงินไปกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงนี่ยังไม่รวมถึงงบภัยแล้ง 
งบภัยพิบัติและการใช้งบในส่วนกลาง แต่ท่านประธานครับ เราเสียงบประมาณไปแล้วกว่า 
๒,๐๐๐ ล้านบาท แต่ก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้งได้เลย และงบประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ก็ยังคงใช้งบประมาณในแบบเดิม ๆ นายกรัฐมนตรีก็ยังคงนั่งเป็นประธาน
คณะกรรมการเหมือนเดิม ผมขออนุญาตเรียกว่า ระบอบประยุกต์รวมศูนย์ ก็แล้วกัน  
ท่านประธานที่เคารพครับ ความล้มเหลวในอดีตไม่เคยให้บทเรียนอะไรกับรัฐบาลเลยหรือครับ 
ท่านประธาน ท่านยังทําแผนบริหารจัดการน้ําแบบเดิม ๆ ใช้งบประมาณแบบเดิม ๆ  
กรอบนโยบายแบบเดิม ๆ ด้วยทีมบริหารชุดเดิม ที่ยังคงให้นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน  
ซ่ึงท้ายท่ีสุดแล้วก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง ได้จริงเลย ในฐานะรัฐบาล 
หรือผู้นํารัฐบาลท่านควรมีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหา รับรู้ถึงความเป็นจริง บริบทสังคม 
คนจนจากภาคเกษตรกรรมกําลังจะล้มละลายตายกันหมดแล้วครับท่านประธาน หากรัฐบาล
ยังทําตัวเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผมขอสไลด์ (Slide) 
ถัดไปครับ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้ที่ผมเห็นเป็น 
รูปธรรม เป็นรูปเป็นร่างก็คงจะมีอยู่เรื่องเดียวที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สร้างระบบสมาร์ต  
วอเตอร์ โอเปอเรชัน เซ็นเตอร์ (Smart Water Operation Center) หรือที่เรียกว่า ศูนย์น้ํา
อัจฉริยะ โดยท่ีท่านให้กรมชลประทานเป็นผู้ดําเนินการ ได้เปิดใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีมูลค่า
การลงทุนเกินกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อมาบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจัดทําเป็นฐานข้อมูลกลาง 
เป็นคู่มือน้ําให้แก่พี่น้องเกษตรกร แต่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ดูอยู่ทางบ้านครับ โดยเฉพาะ 
พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น มีพี่น้องเกษตรกรท่านใดบ้างที่ได้ประโยชน์จากการดาวน์โหลด  
แอปพลิเคชัน (Download application) นี้มาบ้าง ผมม่ันใจได้เลยว่าไม่มีพี่น้องประชาชน
คนไหนแทบที่จะไม่ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน (Download application) นี้มาเลย ใช่ครับ  
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ท่านทําแอปพลิเคชัน (Application) นี้ประสบผลสําเร็จ แต่ส่ิงที่พี่น้องเกษตรกรต้องการนั้น
กลับต้องผิดหวังซ้ําแล้วซํ้าอีก นั่นก็คือการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง นั่นคือหัวใจครับ 
ท่านประธาน การจัดสรรงบประมาณได้แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาล โลกยุคใหม่ 
หลังวิกฤติโควิด (COVID) เรื่องของสุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย รัฐบาลต้องลงทุน 
ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ท่านประธานครับ เมื่อเรากลับมาดูรายละเอียดงบประมาณที่จําแนก
ตามงบประมาณรายจ่ายของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับพบว่า
งบประมาณเกินครึ่งนําไปปรับปรุงอ่างเก็บน้ํา ปรับปรุงระบบส่งน้ํา ซ่อมบํารุง ค่าดําเนินงาน 
ปรับปรุงอาคาร วนแล้ววนอีกอยู่แบบนี้ในทุก ๆ ปี แล้วเราจะแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง 
ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรครับ ผมเคยใช้เวลาในสภาแห่งนี้พูดเรื่องนี้ไปเมื่อปีที่แล้ว 
และมาปีนี้ผมก็ต้องกลับมาพูดเรื่องเดิมอีก และปีหน้าผมก็ต้องมาพูดเรื่องเดิมแบบนี้อีก ------  
 
                         - ๓๗๖/๑ 
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ท่านจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนอยู่กันแบบนี้จริง ๆ หรือครับท่านประธาน ผมขอฝาก 
ท่านประธานสอบถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ ซ่ึงการให้ความสําคัญกับ 
การบริหารจัดการน้ําไม่ ใช่ เพียงแค่พี่น้องเกษตรกรที่ ไ ด้รับผลประโยชน์จากตรงนี้  
แต่การบริหารจัดการน้ําอย่างมีวิสัยทัศน์จะสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่ดินจากที่แล้ง  
เมื่อมีระบบชลประทานผันน้ําเข้าไปที่ดินก็จะมีราคาสูงขึ้น สินทรัพย์ในดินที่อยู่ในระบบน้ํา  
เมื่อมีน้ําเราจะได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีมีคุณภาพ จากท่ีพี่น้องเคยผลิตข้าว ๑ ไร่ ได้ ๑ ตัน  
ก็อาจจะกลับมาเป็น ๒ ตัน จากพ่ีน้องที่เคยผลิตอ้อย ๑ ไร่ ได้ ๑๐ ตัน ก็อาจจะได้มาเป็น 
๒๐ ตัน ถ้ามีน้ําก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตที่ดีข้ึน มีผลผลิตทางการเกษตรของเรา 
นี่แหละที่จะเพิ่มอํานาจในการแข่งขันตลาดโลก เพราะพี่น้องเกษตรกรจะได้มีทางเลือก 
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เมื่อมีระบบชลประทานที่ดีแล้ว เมื่อมีน้ําแล้วเกษตรกร 
ก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องสูบน้ํา ไม่ต้องไปวิ่งหาน้ําเพื่อมาทําการเพาะปลูก ถือได้ว่าเป็นการ 
ลดต้นทุนการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรในระยะยาวอีกด้วย แต่ตรงนี้ครับท่านประธาน  
จากกรอบวงเงินงบประมาณปี พ.ศ ๒๕๖๔ ผมก็ยังไม่เห็นว่าจะมีโครงการไหน ๆ ที่จะพอ
เป็นความหวังให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้เลย เมื่อลดต้นทุนการผลิตได้แล้ว เพิ่มอํานาจ 
ทางการแข่งขัน เรามีอาหารที่ปลอดภัย พี่น้องเกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเอง  
รัฐก็สามารถจัดเก็บภาษีได้ เงินภาษีที่ได้เหล่านี้ไม่ไปไหน ก็จะกลับมาหมุนเวียนเข้ามาเติม 
ในระบบสร้างรายได้ให้แก้ประเทศชาติอีกด้วย ผมขอยกตัวอย่างในเขตพื้นที่ของผม  
อ่างเก็บน้ําโสกขุมปูน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และเขื่อนอุบลรัตน์ในขณะนี้เกิดวิกฤติ
อย่างหนัก น้ําแล้ง น้ําในอ่างเก็บน้ําแห่งนี้แห้งเหือด ที่ท่านประธานได้เห็นขนาดประชาชน 
ที่อยู่ติดเขื่อนแต่ก็ไม่สามารถนําน้ําข้ึนมาใช้ได้ นี่อย่างไรครับผลของการใช้กรอบงบประมาณ
ในแบบเดิม ๆ ที่ไร้วิสัยทัศน์ คนที่รับกรรมไม่ใช่ใคร นั่นก็คือพี่น้องประชาชนของผม ก่อนที่
ผมจะจบการอภิปรายในครั้งนี้ผมขอยืนยันอีกครั้ง น้ําคือหัวใจที่สําคัญให้พี่น้องเกษตรกร 
หายจน และรัฐบาลต้องมีวิสัยทัศน์ในการตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องตรงนี้ 
และในการแก้ไขปัญหาให้มากกว่านี้ ผมไม่มีความเชื่อมั่นว่างบประมาณที่ท่านใช้ไปจะตอบโจทย์ 
กับสภาวะในปัจจุบัน เพราะเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าตลอดระยะเวลา ๗ ปีที่ผ่านมา 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี แต่ในทางกลับกันคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน 



๗๖๔ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๓๗๖/๒ 
  
นับวันยิ่งแย่ลง โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในนโยบายการบริหารจัดการน้ําของท่านล้มเหลว 
เกษตรกรต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูก และเพื่อยืนยัน 
ถึงข้อกังวลดังกล่าว กระผมจึงไม่เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กราบขอบพระคุณครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ท่านต่อไปครับ ท่านคําพอง เทพาคํา ครับ เชิญครับ 
   นายคําพอง เทพาคํา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ 
ผม คําพอง เทพาคํา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในสัดส่วน
ผู้แทนภาคอีสาน ผมขออภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ ในเรื่องของงบประมาณ  
ที่ใช้ในแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําว่าปัญหาการจัดการน้ําในประเทศไทยนั้น 
อยู่ที่ไหน และควรจะแก้ไขผ่านวิธีงบประมาณอย่างไร ในรอบ ๓๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย
ของเราประสบกับปัญหาน้ําท่วมสลับกับน้ําแล้งมาโดยตลอด เราเจอน้ําท่วม ๖๓ จังหวัด 
พื้นที่การเกษตรเสียหาย ๗ ล้านไร่ต่อปี เจอภัยแล้ง ๕๗ จังหวัด พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 
๓ ล้านไร่ต่อปี นี่เป็นปัญหาซ้ํา ๆ ซาก ๆ ท่วมแล้วก็แล้ง แล้งแล้วก็ท่วม แก้มากี่ปี ๆ  
ก็ไม่หายขาดสักที มาดูความสามารถในการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยครับ ------------  
 
               - ๓๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๕ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๗๗/๑ 
 
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีข้อมูลว่า ความจริง
ปริมาณน้ําฝนของไทยมีเหลือเฟือคือมีประมาณ ๗๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เราสามารถ 
บริหารจัดการน้ําได้เพียง ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่านั้น คิดเป็นแค่ ๑๓ เปอร์เซ็นต์ 
ของน้ําฝนทั้งหมด ทั้ง ๆ ที่เรามีความต้องการใช้น้ํา ๑๕๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  
นี่เป็นสาเหตุสําคัญของภัยแล้ง พืชสวนไร่นาสาโทของพี่น้องประชาชนต้องยืนต้นตาย  
ที่สําคัญคือการที่เราไม่สามารถบริหารจัดการน้ําฝนที่เรามีอยู่อย่างมากมายให้ไปอยู่ 
ในพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ํา ความเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็สําคัญครับ
ท่านประธาน ปีที่แล้วพื้นที่อีสานบ้านเฮาประสบทั้งภัยแล้งและน้ําท่วม ต้นเดือนกรกฎาคม
สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ ผมเป็น
ผู้แทนราษฎรอีสานก็ทําหน้าที่เป็นเขียดอีโม้ เขียดขาคํา เขียดจะนา อภิปรายร้องเรียน 
พญาคันคากให้ทวงฝนจากพญาแถนให้ที ชาวบ้านก็อดรนทนไม่ไหวครับ แห่นางแมว  
แห่นางด้ง ขอร้องพญานาคกันไปทั่วหลายพื้นที่ หรือว่าชะตากรรมชาวไร่ชาวนาจะต้อง 
ฝากไว้กับพิธีกรรมบวงสรวงแบบโบราณอีกต่อไป เดือนสิงหาคมครับท่านประธาน ฝนมา 
พายุโพดุล (PODUL) เข้าอีสาน หลายหน่วยงานก็คาดการณ์ว่าฝนตกกระจายไปทั่วภาค  
แล้วก็มีผลต่อภาคอื่นด้วย แต่การณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ จากสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นักวิชาการภูมิศาสตร์เขาบอกว่า 
เขาให้คํานิยามว่า คือกําแพงอากาศ พายุโพดุล (PODUL) เปล่ียนทิศทางทันที แทนที่จะ
กระจายตัวไปเมื่อติดกําแพงอากาศไม่สามารถเคลื่อนตัวผ่านไปได้ พายุโพดุล (PODUL)  
ม้วนตัวกลับไปตกในพื้นที่ จั งหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดกาฬสินธุ์  
จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี น้ําทะลักลงจากภูเขาลงสู่ลําน้ํา 
อย่างเชี่ยวกราก ลําน้ํายังหนักกว่าใครครับ คันกั้นน้ํากรมชลประทานพังทลายเป็นห้วง ๆ 
หอบเอาดินหินทรายถมที่ไร่ที่นาของชาวบ้านเสียหายย่อยยับครับท่านประธาน น้ําชี 
น้ําเซบก-เซบาย ห้วยโพงทะลักท่วมโคกชาวบ้านก็ตกใจ ก่อนจะเททะลักลงแม่น้ํามูล 
ท่วมจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ และอําเภออื่น ๆ ยับย่อยไปตาม ๆ กัน 
หน่วยงานก็ประเมินสถานการณ์ผิด นํากําลังไปต้ังรับผิดที่ พอน้ําไปผิดทางก็วิ่งพล่าน 
จนเครื่องรวน นั่นคือสภาวะอากาศ ปริมาณน้ําฝนที่ตกมากบ้าง น้อยบ้าง ภาวะแล้ง ท่วม 



๗๖๖ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         อัมภิกา ๓๗๗/๒ 
 
ก็เกิดข้ึนทุกปี แต่การประเมินสถานการณ์ผิดพลาดก็ทําให้การบริหารจัดการผิดพลาด 
ประชาชนก็รับกรรม ทีนี้มาดูการบริหารจัดการครับ มาดูรูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของเราบ้าง จะพบว่ามีหน่วยงานเยอะแยะเต็มไปหมดต่างก็มีหน้าที่จัดการน้ํา  
๘ กระทรวง ๓๐ กรมกับกฎหมายอีก ๕๐ ฉบับ เราตั้งสํานักงานคณะกรรมการน้ําแห่งชาติ
หรือ สทนช. ข้ึนมา ขณะที่หน่วยงานเดิมกระทรวง ทบวง กรม ยังกากซากอยู่นะครับ  
ที่สําคัญกรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือแม้กระทั่งกระทรวงกลาโหมเอากับเขาด้วย  
มีเอี่ยวด้วย ที่นี้ก็มีเอี่ยวในการบริหารจัดการน้ํา แต่กระทรวงกลาโหมเกี่ยวอะไรด้วยไม่รู้  
มาดูประมาณปี ๒๕๖๔ กันบ้าง แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําปี ๒๕๖๔ ยังคงมี
ลักษณะคล้าย ๆ กับปีที่แล้วท่ีหัวหน้าพรรคก้าวไกลอภิปรายคืองบจํานวนมหาศาลไปกอง 
อยู่ที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง งบประมาณปี ๒๕๖๔ มี ๙๔,๐๐๐ ล้านบาท ไปกองอยู่ที่ 
กระทรวง ทบวง กรม มากกว่าปีที่แล้วถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้งบประมาณ 
ยังไปอยู่กับราชการส่วนภูมิภาคเพิ่มเกือบเท่าตัวคือ ๒,๓๐๐ ล้านบาท ปีนี้เพิ่มข้ึนเป็น 
๔,๓๐๐ ล้านบาท ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดจาก ๖,๐๐๐ บาท เหลือเพียงแค่ 
๔,๕๐๐ ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะมีบทบาทสําคัญ  
ในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ผ่านวิธีงบประมาณ ในปีนี้คณะกรรมการลุ่มน้ํายังคงเป็นแค่ 
เสือกระดาษครับท่านประธาน เพราะงบประมาณที่ได้ก็แค่ ๖๐ ล้านบาท เอาไปประชุม 
ก็หมดแล้ว ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           - ๓๗๘/๑ 
 
 
  
 



๗๖๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๓๗๘/๑ 
 
ทั้ง ๆ ที่กรรมการลุ่มน้ําควรจะมีอํานาจและบทบาทสําคัญในการวางแผนและดําเนินการ 
ในการพัฒนาทรัพยากรน้ํามากกว่าที่ เป็นอยู่ เรื่องของตัวชี้วัดแผนบูรณาการเกี่ยวกับ 
การเพิ่มปริมาตรการจัดเก็บน้ําและน้ําต้นทุน ปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วเกือบครึ่ง ปี ๒๕๖๓  
๓๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ปีนี้ ๑๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้ง ๆ ที่ปีนี้งบประมาณเพิ่มข้ึนเกือบ  
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วโครงการที่เพิ่มปริมาตร ๓๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ต้ังไว้เมื่อปี ๒๕๖๓ 
ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว อย่างรู้กันนะครับ งบประมาณปี ๒๕๖๓ ก็ผ่านช้า กว่าจะเบิกจ่ายได้ 
ก็เดือนมีนาคม ไหนจะโควิด (COVID) ก็อยากจะให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าไปถึงไหนแล้ว  
ผมจะยกตัวอย่างโครงการส่วนกลางที่ล้มเหลว กรณีตําบลหนองใหญ่ที่ลุ่มน้ําห้วยเสนง 
จังหวัดสุรินทร์ ของกระทรวงกลาโหมเก็บน้ําได้เท่าไรครับ ห้วยกระจีน จังหวัดอุบลราชธานีนี้ 
ก็ฝายยาง เทคโนโลยีไกลถึงญี่ปุ่น เป็นฝายยางที่ใช้แรงดันอากาศสูง เป็นฝายกักน้ํา แต่พอรั่ว 
ก็ซ่อมไม่ได้ ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นประตูระบายน้ําแล้ว ส่วนห้วยกระจีนเหมือนกัน ฝายน้ําล้น 
ปี ๒๕๕๗ ปีที่คุณประยุทธ์ก่อรัฐประหารนั่นแหละ ป่านนี้ก็ซ่อมไม่เสร็จ นายกเทศมนตรี 
นายก อบต. ได้แต่ยืนมอง ชาวบ้านก็ยืนมองว่าเมื่อไรจะซ่อม นายกเทศมนตรีในพื้นที่ก็บอกว่า 
อยากจะซ่อมแต่ซ่อมไม่ได้ครับ จากปัญหานี้ผมพอสรุปว่าการเอางบประมาณไปกองโจ้โก้ไว้ที่
ส่วนกลางจํานวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องดี และความคิดเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา 
มีดังนี้  ๑. ต้องลดการรวมศูนย์อํานาจที่กระทรวง ทบวง กรม ถ้าให้มีการบริหารโดยส่วนกลาง  
ก็ขอให้เป็นคณะกรรมการลุ่มน้ํา  ๒. เราต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผ่านการใช้อํานาจของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผมอยากจะเห็นการจัดสรรงบประมาณ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดูแลแหล่งน้ําของเขาในพื้นที่ บางท่านอาจจะบอกว่าท้องถิ่น
ไม่มีศักยภาพหรอก ดูแลแหล่งน้ําตนเองไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้ท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณ 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างเงินก้อนนี้ให้หน่วยงานที่มีศักยภาพทําก็ได้ ทหารอยากจะทําก็มาสิ  
ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ท้องถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกแหล่งน้ํา ดูแลให้เหมาะสมกับ
งบประมาณ ความต้องการของประชาชนแทนที่จะรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
ตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียว ชาวบ้านรู้ดีครับท่านประธาน น้ําท่วม น้ําแล้ง เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ควบคุมไม่ได้ แต่เขาก็หวังพึ่งการบริหารจัดการน้ําโดยรัฐบาลและหน่วยงาน
กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ถ้าบริหารจัดการซ้ํา ๆ ซาก ๆ อยู่อย่างนี้ชาวบ้านคงไปหวังพึ่ง 



๗๖๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ประไพพิศ ๓๗๘/๒ 
 
กระทรวงเวทมนตร์ หรือการแห่นางแมว แห่นางด้ง จุดบ้ังไฟขอพญาแถนอีกเหมือนเดิม 
ฝนเทียมไม่เป็นของแท้ครับ น้ําตาของชาวบ้านต่างหากคือของจริง ขอบคุณครับท่านประธาน  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ขออีก  
๓ ท่านสุดท้าย แล้วจะขอพักการประชุมนะครับ เชิญท่านศาสตรา ศรีปาน  ท่านเพชรภูมิ
อาภรณ์รัตน์ และคุณหมอกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ เชิญท่านศาสตราครับ 
  นายศาสตรา ศรีปาน (สงขลา)  :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกทุกท่าน 
ผม นายศาสตรา ศรีปาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต ๒ เขตพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ 
ตําบลคลองแห ตําบลคลองอู่ตะเภา พรรคพลังประชารัฐ ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธาน 
ที่ให้ผมได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่จัดสรรไว้ทั้งสิ้น ๓.๓ ล้านล้านบาท ผมขอตั้งข้อสังเกตไว้ให้ทางรัฐบาลทบทวนการจัดสรร
งบประมาณสักเล็กน้อย แล้วก็ขอนําเสนอหนทางที่รัฐบาลจะนําไปปรับใช้เพื่อหาเงินเข้า
ประเทศในวิกฤติโควิด ๑๙ (COVID 19) ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก ในยุคหลังโควิด 
(COVID) โดยมุ่งประเด็นไปที่การท่องเที่ยวและสาธารณสุข ท่านประธานที่เคารพครับ  
รัฐมีงบประมาณด้านการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นเศรษฐกิจมากพอสมควรแล้วครับ ซ่ึงผมได้ดู 
ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ ---------------------------------------------------- 
 

- ๓๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๓๗๙/๑ 
 
แต่งบประมาณที่รัฐจัดสรรลงมาให้กับสาธารณสุข ซ่ึงวันนี้เราเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก 
ไว้น้อยมาก ผมทราบข่าวล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ว่าประเทศไทยเราเป็น  
๑ ใน ๑๔ ประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้สามารถเดินทางเข้ากลุ่มประเทศสหภาพยุโรป แล้วก็
เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียน (ASEAN) เมื่อผมดู แล้วก็เปิดงบดูในส่วนของความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนบูรณาการสร้างรายได้ 
จากการท่องเที่ยวสาธารณสุขได้รับการจัดสรรเพียงแค่ ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาทเศษเท่านั้น  
ซ่ึงถือน้อยมาก ซ่ึงงบประมาณนี้ยากที่จะนํามาขับเคล่ือนประเทศผ่านสาธารณสุขที่เรากําลัง
ได้เปรียบนานาประเทศอยู่ขณะนี้ ต้องเรียนแบบนี้ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ แพทย์ หมอ  
พี่น้องประชาชนทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านเลยถือว่าสาหัส แต่ถ้ามองในเชิงบวก
เราได้เครดิตด้านสาธารณสุข แล้วทําไมเราไม่ใช้เครดิตที่เรามีหาเงินเข้าประเทศล่ะครับ 
ดังนั้นแผนการเปิดประเทศควรต้องเป็นจริงทางปฏิบัติ ซ่ึงผมไม่ได้หมายความว่าเราจะ 
เปิดประเทศให้ทุกคนเข้ามาประเทศเราได้ ผมไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้อนรับทุกคนโดยที่ไม่มี
การคัดกรอง ในเมื่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ผมได้ข่าวว่าจะทําทราเวลบับเบิล (Travel Bubble) หรือเปิดประเทศโดยการจับคู่เดินทางแล้ว 
ซ่ึงประเทศนิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลียเขาทําไปแล้ว ซ่ึงตอนนี้ยังไม่ลงตัว ผมก็เกรงว่า  
ถ้าเราไม่เร่งทําดึงจุดเด่นของเราออกมาโชว์ให้ต่างชาติเห็นหรือโพรโมต (Promote) เราจะ 
ช้าไปกว่านี้ สาธารณสุขที่เรามีเครดิตที่ต่างชาติชมอยู่ก็ไร้ค่าถ้าไม่ได้ผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม
แล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับ ผมขอเสนอให้รัฐบาลเปิดประเทศชิงความได้เปรียบทําทราเวลบับเบิล 
(Travel Bubble) โดยการจับกลุ่มเฉพาะ กลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือที่เขา
เรียกว่าเมดิคัล ทัวร์ริซึม (Medical tourism) โดยเราจะต้องระบุจํานวนนักท่องเที่ยวได้  
ระบุโรคที่เราสามารถรักษาได้ เราต้องระบุประเทศที่พร้อมจะจ่ายสตางค์ ระบุประเทศ 
ที่พร้อมจะนําเงินเข้าประเทศไทยได้ เช่นประเทศในตะวันออกกลางที่เขามีเงินเต็มกระเป๋า
แล้วก็พร้อมจะมาเมืองไทย นอกจากโรคที่รักษายาก ๆ แล้ว ซ่ึงประเทศไทยสามารถรักษาได้
มีมาตรฐานที่สูงในการรักษาผู้ป่วย ยังไม่นับการรักษาแบบง่าย ๆ เช่น การจัดฟัน ศัลยกรรม
ผ่าไส้ต่ิง แปลงเพศ ซ่ึงเหล่านี้ที่รัฐบาลควรที่จะสนับสนุน ในเคส (Case) ผู้ป่วยรักษายาก ๆ 
จริง ๆ เราก็สามารถส่งผู้ป่วยให้ถึงหมอ อาจจะส่งทางเครื่องมาเลยครับ ส่งมาในตู้ความดันติดลบ 



๗๗๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ           ปัทมา ๓๗๙/๒ 
 
เอาเข้ามาทีละนิด เอาเข้ามาที่เราสามารถควบคุมได้ รับประกันเชื้อไม่มีหลุดรอดออกมา
ระบาด ซ่ึงที่ข้ามด่านมาโดยทางธรรมชาติ ที่ข้ามด่านมาโดยผิดกฎหมายยังน่ากลัวกว่า  
ลองค่อย ๆ ทดลองผ่านนักท่องเที่ยวท่ีมารักษา ศึกษาไปครับ ซ่ึงรักษาผ่านในลักษณะที่
นักท่องเที่ยวมาในรูปแบบของเมดิคัล ทัวร์ริซึม (Medical tourism) ผมว่าการแพทย์ไทย 
จะเป็นที่ ต้องการ พร้อมโกยเงินเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจ เรียนแบบนี้เลยครับ ลําพัง 
เที่ยวภายในประเทศ โครงการเที่ยวปันสุขผมว่ายังน้อยไป ----------------------------------------  
 
               - ๓๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ    สมร ๓๘๐/๑ 
 
ไหนจะต้องเจอปัญหาคนตกงานเอสเอ็มอี (SMEs) เกษตรกรรม เมื่อสักครู่หลาย ๆ ท่าน 
พูดถึงภัยแล้งอีก ส่งออก แชร์ลูกโซ่ วันนี้รัฐบาลต้องหาเงินเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ 
แค่ภายในอย่างเดียว เพราะฉะนั้นการชิงความได้เปรียบโดยเปล่ียนวิกฤติเป็นโอกาส  
โดยใช้จุดแข็งด้านสาธารณสุขที่เราได้ถูกทดสอบไปแล้วในช่วงโควิด-๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านมา 
ซ่ึงเราเอามารวมกับการท่องเที่ยวที่เรามีทรัพยากรอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทุนนะครับ ต่อไป
ประเทศไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงการรักษา คนเข้ามารักษาจุดหมาย
ปลายทางของคนวัยเกษียณจากทั่วโลกก็เป็นได้นะครับ ให้คนทั่วโลกพูดว่าถึงมือหมอไทย
รอดแน่ แบบนี้ล่ะครับ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตได้ 
อย่างแน่นอน  
   สุดท้ายผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ และขอให้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยวันนี้โดยใช้สาธารณสุข
และการท่องเที่ยวนําพาเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตินี้ ไปด้วยกัน ฝากท่านประธานผ่านไปยัง 
ทีมเศรษฐกิจสาธารณสุข ท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาด้วยนะครับ เหมือนที่เมื่อสักครู่สมาชิก
พรรคภูมิใจไทยท่านหนึ่งพูดว่าคิดก่อน ทําก่อนถึงจะสําเร็จ ขอบพระคณุครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ต่อไป 
ท่านเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ เชิญครับ 
  นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ (กําแพงเพชร)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ที่เคารพครับ ผม นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกําแพงเพชร 
เขต ๒ พรรคพลังประชารัฐ ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมในการอภิปราย  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓.๓ ล้านล้านบาท 
เพื่อที่จะนําเงินนั้นไปบริหารประเทศ ไปดูแลทุกข์สุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไป  
แต่วันนี้ส่ิงที่ผมอยากจะนําเสนอต่อรัฐบาล นําเสนอไปยังฝ่ายบริหารคือวิธีการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของน้ํา เพราะว่าครอบครัว
อาภรณ์รัตน์เราต่อสู้และผลักดันในเรื่องของน้ํามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 
น้ําอุปโภคบริโภคหรือน้ําที่ใช้ในการทําการเกษตร ผมเองจะเป็นคนที่จะมาสานงานต่อ
เพราะว่าน้ําคือชีวิตครับ น้ําแก้จนคนหมดหนี้ ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งต้องหมดไป วันนี้เรา 
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พยายามผลักดันประเทศไทยเราให้เป็นครัวของโลก การท่ีเราจะบรรลุเป้าหมายน้ันได้  
ต้องมีการจัดการน้ําให้ดีเสียก่อน ไม่ว่าจะน้ําท่วม น้ําแล้ง น้ําในเขื่อนต่าง ๆ ไม่เพียงพอ 
อย่างแรกที่ผมอยากจะนําเสนอคือต้องมีการเติมน้ําในเขื่อนภูมิพล เนื่องจากวันนี้ 
น้ําในเขื่อนภูมิพลไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ต้องนําน้ําจาก
แม่น้ําเมย แม่น้ําสาละวิน แม่น้ําสาขาต่าง ๆ มาเติมยังเขื่อนภูมิพล ผมเป็นที่ปรึกษา 
ในคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
ทราบดีถึงปัญหาเรื่องน้ําที่ไม่เพียงพอ แม้กระทั่งการอุปโภคบริโภคผมจึงอยากให้มีโครงการ 
๑ ตําบล ๑ แก้มลิง จะเป็นการแก้ปัญหาทั้งน้ําท่วมน้ําแล้ง วันนี้ผมมีความเห็นอกเห็นใจ 
ทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชน มีความเห็นอกเห็นใจชลประทานที่พยายามบริหารจัดการน้ํา 
ที่จัดสรรปกติและน้ําไซด์โฟลว์ (Side flow) เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อุปโภคบริโภค
ในหน้าแล้ง แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เพียงพอ ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าจังหวัดกําแพงเพชร 
ของผมมีพญานาคด้วยนะครับ แต่เป็นเครื่องดูดน้ําพญานาค ๓๐๐-๔๐๐ ตัวครับ -------------  
 

 - ๓๘๑/๑ 
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สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๓๘๑/๑ 
 
แย่งกันดูดน้ําที่ไหลออกมาเพียงน้อยนิด ความสูงเพียงเท่าตาตุ่มครับ เดือดร้อนมาก  
ถ้าเราสามารถทําแก้มลิงในทุกตําบลเพื่อกักเก็บน้ําในช่วงหน้าน้ํา และนําไปใช้ในช่วงหน้าแล้ง 
จะเป็นการช่วยลดภาระความกดดันให้กับทางชลประทานลงได้ และจะช่วยให้แต่ละพื้นที่
สามารถบริหารจัดการน้ําของตัวเองได้อย่างทันท่วงที ผมจึงอยากให้แต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะ 
ส.ป.ก. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดินของกระทรวงมหาดไทย ป่าเส่ือมโทรมของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อยากให้มีการบูรณาการร่วมกันครับ ถ้าเป็นไปได้ 
อยากให้เป็นวาระแห่งชาติเลยครับ  เรื่องที่ ๓ อย่าที่จะนําเสนอก็คือเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดิน 
ผมได้มีโอกาสไปดูที่บางระกําโมเดล ที่จังหวัดพิษณุโลก ต้องขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ 
ไปยังทางรัฐบาลที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
ในช่วงหน้าน้ําไม่ว่าน้ําจากจังหวัดกําแพงเพชรเอง หรือน้ําที่มาจากพื้นที่ต่าง ๆ ก็จะไหลรวม
ไปยังบริเวณดังกล่าว การทําธนาคารน้ําใต้ดินจะเป็นการช่วยเติมน้ําลงสู่ใต้ดินและเป็นการ
แก้ปัญหาน้ําท่วมไปในตัว อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้เยอะ ๆ ครับ จะเป็นประโยชน์ 
อย่างมหาศาล ท่านประธานครับ พอดีว่าพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยฝากกราบขอบพระคุณไปยัง
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรัฐมนตรีสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้กรุณาช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องราคาอ้อยให้กับ
พ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยมา ณ ที่นี้ ด้วย สุดท้ายนี้กระผมเองมีความเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทําได้อย่างมีเหตุผล และจะแก้ปัญหา 
ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอน กระผมจึงอยากจะขอสนับสนุนงบประมาณ
ฉบับนี้ครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  คุณหมอ
กิตติศักด์ิครับ เชิญครับ 
   นายกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายแพทย์กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 
พรรคเพื่อไทย ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสผมมาอภิปราย
งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ ในวันนี้เป็นคนสุดท้าย ตีหนึ่งกว่าแล้วท่านอย่าเพิ่งง่วงนะครับ 
งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ ยังมีปัญหาครับ โดยประเด็นภาพรวมเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ท่าน 
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ก็ได้กล่าวถึงความไม่เหมาะสมของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ .ศ .  ๒๕๖๔  ในครั้ งนี้  ส่วนตัวผมเองแล้วก็จะขออภิปรายเกี่ ยวกับประเด็นของ 
ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขนี้ นิวนอร์มัล (New normal) ของงบประมาณโรคอุบัติใหม่ 
เป็นความเสี่ยงของประเทศ นอกจากเรื่องความเสี่ยงเรื่องของการระบาดแล้ว ยังเป็น 
ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสังคม แล้วเราก็เห็นแล้วนะครับ โควิด ๑๙ (COVID 19) กระทบต่อ
ทุกส่ิงทุกอย่างของประเทศ เศรษฐกิจ คนผูกคอตาย ในหลายสิ่งหลายอย่างที่บางคนลงทุน
ต่าง ๆ ก็เรียกว่าต้องลําบาก แล้วก็ธุรกิจของเขามีอันต้องเป็นไปนะครับ ซ่ึงอันนี้ผมดูแล้ว
รัฐบาลต้องเปลี่ยนมายด์เซต (Mind set) ในการบริหารงบประมาณ แต่ก็ยังเห็นว่า
งบประมาณฉบับปี ๒๕๖๔ นี้ยังเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา ก็แปลว่ารัฐบาลไม่ได้เปล่ียนมายด์เซต 
(Mind set) ไม่ได้เปล่ียนระบบของวิธีการงบประมาณเพื่อจะทําให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ที่จะเป็น
ภูมิคุ้มกันที่จะลดความเสี่ยงด้านอุบัติภัยของโรคที่จะเกิดใหม่หรือโรคระบาดอื่น ๆ ถ้าเราจะ
เจอในอนาคตนะครับ ขอสไลด์ (Slide) ข้ึนด้วยนะครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายกิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ (มหาสารคาม)  :  ซ่ึงรัฐต้องลงทุนด้านความมั่นคง
ทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข หน่วยบริการ 
ต้ังแต่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลประจําตําบล ----------------------------  
 

 - ๓๘๒/๑ 
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ซ่ึงต้องยอมรับนะว่าขนาดไม่มีโควิด (COVID) โรงพยาบาลทั่วไปเตียงไม่พอ ไอซียู (ICU) ก็ยัง
ไม่พอ รพ.สต. ก็ยังขาดแคลนอยู่ แล้วเรื่องความมั่นคงทางวัคซีน เราต้องผลิตวัคซีนได้ ช่วงที่
มีโรคประเทศไหนเขามีเขาก็ต้องสํารองวัคซีนไปใช้ในประเทศของเขา เราต้องวิจัย เราต้อง
พัฒนา เราต้องผลิตวัคซีนได้ แต่งบประมาณในปี ๒๕๖๔ นี้ผมไม่มีความมั่นใจเลยว่ารัฐบาล
จะสามารถสร้างความมั่นคง ไม่ว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข แล้วก็ความมั่นคง 
ด้านวัคซีน งบสาธารณสุขยังน้อยซึ่งก็เหมือนงบในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลยังขาดแคลน  
คนยังนอนระเบียง คิวผ่าตัดยังรอ ๒-๓ เดือน ห้องไอซียู (ICU) ก็ยังไม่พอ นี่ยังไม่มีโควิด 
(COVID) นะครับ ถ้ามีโควิด (COVID) ที่ระบาดหนักแล้ว ผมคิดว่าคงเป็นวิกฤติที่เตียงก็คง
ต้องไปนอนเตียงทั่ว ๆ ไป เครื่องช่วยหายใจก็คงต้องใช้เครื่องหนึ่งหลาย ๆ คน ซ่ึงนอกจาก
งบที่ไม่พอแล้ว ผมนําเรียนว่าการบริหารจัดการเรื่องสาธารณสุขจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ซ่ึงการบริหารจัดการสาธารณสุข เราต้องยอมรับว่าโดยส่วนใหญ่การจัดการระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทยนี่เรามาถูกทางแล้ว แต่เราต้องประเมินตัวเองตลอดเวลาว่าเรายังมีการที่
จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพข้ึนมา เราต้องยอมรับว่าเรายังมีไขมันส่วนเกิน เรามีส่ิงที่ยังต้อง
ปรับปรุง ซ่ึงผมก็ขอบอกว่าสํานักงานวิจัยระบบสาธารณสุขน่าจะเป็นหัวใจในการที่จะคิด  
ที่ต้องกล้าหาญที่จะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเราใหญ่ไปไหม เรามีไขมันมากไปไหม  
ทําอย่างไรจะลดงบส่วนกลางลง ทําอย่างไรกระทรวงจะเล็กลง กรมจะเล็กลง ทําไม 
ส่วนบริการในส่วนปลายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล งบประมาณต่าง ๆ จะไปถึงส่วนบริการ 
พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะทําให้
งบประมาณด้านการที่จะส่งเสริมสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ กระทรวงส่วนกลางจะเป็น
แค่เรกูเลเตอร์ (Regulator) คือผู้ที่จะทําให้ระบบต่าง ๆ บริหารไปได้อย่างเต็มที่ สไลด์ 
(Slide) ต่อไป งบสาธารณสุขเพิ่มข้ึนว่าแค่ ๒.๖ เปอร์เซ็นต์ สปสช. เพิ่มข้ึน ๖.๓ เปอร์เซ็นต์ 
สถาบันวัคซีนติดลบไป ๔๕ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงตอนหัวค่ําท่านรัฐมนตรีสาธิต ปิตุเตชะ บอกว่า
วัคซีนนี่ท่านไปไว้ในสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอันนี้ก็เข้าใจนะครับ แต่ว่า 
ผมจะไม่เชื่อมั่นว่าสถาบันวัคซีนของเราจะพัฒนาผลิต แล้วก็สร้างวัคซีนที่สร้างความมั่นคง
ทางด้านวัคซีนในกรณีที่เกิดโรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่ข้ึนมา ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วน  
ที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญและลงทุนอย่างหนัก เพื่อจะสร้างความมั่นคงทางด้านวัคซีน  
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ของเรา งบสาธารณสุขจะต้องเน้นการสร้าง นํา ซ่อม นําเรียนเลยว่างบสาธารณสุขของเรา  
เราตั้งรับตลอดเวลา เราเน้นการรักษา งบส่วนใหญ่เราจะเน้นงบที่ต้องไปดูแลโรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน โรคที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง แต่เรื่องการส่งเสรมิสุขภาพ ซ่ึงงบที่สําคัญ แล้วก็หัวใจ
ที่สําคัญในการสร้างเสริมสุขภาพก็คือ รพ.สต. ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี  
แต่ปรากฏว่างบ รพ.สต. ยังน้อย พี่น้อง รพ.สต. ฝากผมบอกว่างบฟิกซ์คอส์ต (Fix cost)  
ผมถามว่างบฟิกซ์คอส์ต (Fix cost) คืออะไร งบค่าบริการจัดการพบคุณหมอ ค่าวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าประปา ค่าโอที (OT) ค่าลูกจ้าง ------------------------------- 
 

 - ๓๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗๗ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๘๓/๑ 
 
ท่านทราบไหมว่างบฟิกซ์คอสต์ (Fixed cost) ของ รพ.สต. ได้เท่าไร เขาบอกว่าตอนนี้ได้ 
๓๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน ค่าจ้างคน ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าวัสดุ ไม่พอหรอกครับ ทําไมเขาต้องไป 
วิ่งรณรงค์ ทําไมต้องทําผ้าป่าสามัคคี นี่แหละครับ เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเยอะหรอกครับ 
อย่าพูดถึงแสนบาทเลย ขอแค่ ๕๐,๐๐๐ บาท เขาก็ดีใจแล้วครับ ก็ฝากนําเรียนท่านประธาน
ไปถึงคณะรัฐบาลว่างบ รพ.สต. ต้องให้เขาเพิ่มข้ึน ส่วนงบกองทุนสุขภาพตําบลนี่คืองบที่ 
สปสช. ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ตรงนี้มีงบสนับสนุน  
๔๕ บาทต่อหัว อันนี้สําคัญมากที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของพี่น้องประชาชน งบส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคยังน้อย ๔๕๕ บาทต่อหัว ยังไม่เพิ่มข้ึน ยังไม่มีความม่ันใจว่าท่านจะเน้น
การสร้าง นํา ซ่อม ได้อย่างไร นี่คือหัวใจในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี 
แล้วเรื่องการสร้าง นํา ซ่อม อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ อสม.  อสม. เสาหลักของสาธารณสุขไทย 
ทําไมว่าอย่างนั้น หลักคิดของ อสม. คือประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ประชาชน
เป็นเจ้าของระบบสุขภาพ เพราะฉะนั้นระบบ อสม. ที่ เป็นประชาชน เป็นผู้ที่อาสา 
มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพ ซ่ึงตอนนี้นําเรียนว่าเขาเป็นทหารแต่ไม่มีอาวุธ 
เครื่องวัดความดันผมว่าคุ้มมาก อสม. มี ๑ ล้านกว่าคน ใช้งบเครื่องหนึ่งประมาณ ๑,๐๐๐ บาท  
ใช้งบ ๑,๐๐๐ ล้านบาท อสม. มีเครื่องวัดตอนนี้ไปตามบ้านต่าง ๆ ต้องยืมกันไปยืมกันมา 
ต้องเข้าคิว นอกจากนั้นแล้วซ้ือเครื่องตรวจวัดน้ําตาลในเลือด เบาหวานไม่ต้องไปถึง
โรงพยาบาล ไม่ต้องไปถึง รพ.สต. เลยครับ ให้ อสม. ไปตรวจถึงบ้าน ตอนนี้ อสม. ได้รับการ
อบรมในการตรวจน้ําตาลแล้ว แล้วก็เครื่องตรวจเบาหวานไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วครับ
โรงพยาบาลมหาสารคามมีบริษัทเขาบริจาคให้เลยขอให้เราซื้อสทริป (Strip) เขา นี่คือ 
การบริหารจัดการที่ว่าเราขอสนับสนุนจากบริษัท เราซื้อสทริป (Strip) เขา แล้ว อสม. 
สามารถจะไปตรวจเบาหวานได้ถึงบ้านพี่น้องประชาชน ซ่ึงอันนี้เรียกว่าใกล้บ้านใกล้ใจ แล้วก็
ประชาชนไม่ต้องอดข้าวอดน้ําไปรอตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็รอเอายา แล้วก็ต้องห่อข้าว 
ห่ออะไรไปกินอีก แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหมู่บ้านละ ๑ เครื่อง นําเรียนว่า
ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้ามีโควิด (COVID) ข้ึนมาผมจะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิให้เร็วที่สุด  
จะใช้เงินผมว่าไม่เท่าไรหรอกแต่คุ้มค่ามาก ตอนนี้ อสม. ของเรายืมกันไปยืมกันมา  
และบางคนก็ต้องควักกระเป๋าไปซื้อกันเอง  



๗๗๘ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ          วีรุทัย ๓๘๓/๒ 
 
   ประเด็นต่อมาความเหลื่อมล้ําของ ๓ กองทุน นําเรียนว่าค่าใช้ จ่าย 
ใน ๓ กองทุน ๓ กองทุนใหญ่คือกองทุนรักษาพยาบาลของราชการ กองทุนบัตรทอง  
และกองทุนประกันสุขภาพ ทั้ง ๓ กองทุนไม่เท่ากัน ตอนนี้สิทธิข้าราชการใช้เงินมากกว่า 
สิทธิ สปสช. ถึง ๔.๓ เท่า นอกจากความเหลื่อมล้ําของ ๓ กองทุนแล้วยังมีความเหลื่อมลํ้า
ของการจัดสรรทรัพยากร จํานวนแพทย์ต่อประชากรเขาดูว่าแพทย์ต่อประชากรเท่าไร  
จังหวัดมหาสารคามเท่าไร ภาคอีสานเท่าไร ต่างจังหวัดเท่าไร ตอนนี้จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านผม ๑ ต่อ ๔,๐๐๐ คน หรือ ๕,๐๐๐ คน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ต่อ ๗๐๐ คน  
ภาคกลางก็ ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ คน ทําไมทรัพยากรต่าง ๆ จะเกิดการจัดการที่ลดความเหลื่อมล้ํา 
แผนงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้บอกว่าจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม 
กับประชาชนทั้งประเทศได้ --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗๙ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๘๔/๑ 
 
อีกอย่างหนึ่งสิทธิการล้างไต ผมเจอพี่น้องประชาชนเขาเอาพ่อแม่ไปล้างไต เขาเบิกไม่ได้  
เขาต้องเสียเงิน เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าสิทธิล้างไตของสิทธิบัตรทอง การจะไปล้างไต
โดยใช้ทางเส้นเลือด ทางบัตรทอง ทาง สปสช. บอกว่าต้องมีข้อบ่งชี้ จะต้องว่ามีพังผืดหน้าท้อง  
หรือล้างด้วยหน้าท้องแล้วมีปัญหาถึงจะให้ไปล้างไตทางเส้นเลือด ถ้าใครไปล้างไตทางเส้นเลือดก่อน 
ต้องออกเงินเอง ซ่ึงจริง ๆ แล้วเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการล้างไตจากเส้นเลือด กับล้างไต
จากทางหน้าท้อง เท่า ๆ กันครับ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี แต่ว่า 
สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคมล้างไตทางเส้นเลือดได้ทันที แต่สิทธิ สปสช. สิทธิบัตรทอง
ไม่ได้ครับ นี่คือความเหลื่อมลํ้าอย่างหนึ่งที่พี่น้องประชาชนเขาเป็นหนี้เป็นสิน พ่อแม่เขาป่วย
ต้องล้างไต เขาก็ต้องพยายามหาเงินมา ไม่มีเงินก็ต้องยืมเงิน ประการต่อไปคือขวัญกําลังใจ 
งบประมาณปี ๒๕๖๔ ไม่ได้บอกว่าจะสร้างขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างไร การบรรจุข้าราชการยังมีปัญหา ถ้าไม่มีโควิด (COVID) ผมเชื่อว่า 
๔๐,๐๐๐ กว่าตําแหน่ง คงไม่ได้รับการบรรจุ ตอนนี้การบรรจุของ รพ.สต. ลูกจ้างรายวัน 
ยังไม่บรรจุอีกมาก ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เช่นกัน แล้วก็ท่าน ผอ. รพ.สต. ฝากมาว่า  
อยากให้รัฐบาลขับเคล่ือนจัดสรรค่าวิชาชีพของสาธารณสุขชุมชนภายใต้กฎหมายวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานด่านหน้าเขามีขวัญกําลังใจ 
ในการทํางานมากขึ้น อีกอย่างหนึ่งความเหลื่อมล้ําของเงินชดเชยวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล 
และส่ิงต่าง ๆ ก็ยังไม่เท่าเทียมกัน สุดท้ายนี้ก็ขอสรุปว่างบประมาณด้านสาธารณสุขยังน้อย 
สิทธิบัตรทองเขาบอกจะตกงานอีกล้านคน แต่ธนาคารโลกบอกว่าจะมีคนตกงาน ๘.๓ ล้านคน 
ต้องใช้เงินถึง ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท รัฐบาลต้องเตรียมตัวไว้ ซ่ึงในงบประมาณฉบับนี้ก็ไม่ได้
แจ้งไว้ แล้วก็ขอสรุปว่า ๑. งบน้อยเหมือนกับทุกปี ไม่มีอะไรที่จะบอกว่าเราจะสร้าง 
ความมั่นคงด้านสาธารณสุข ลดความเสี่ยงของประเทศถ้ามีโรคเกิดใหม่ ถ้ามีโรคระบาด 
ที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมากับเศรษฐกิจและสังคม  ๒. งบสาธารณสุขด้านการป้องกัน ส่งเสริม
สุขภาพไม่เพียงพอ ไม่ได้บอกว่างบปีนี้จะทําให้การส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร  ๓. ความเหลื่อมล้ํา
ยังสูง  ๔. การแก้ไขปัญหา กําลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ชัดเจน ก็อยากให้นําเรียน 
ท่านประธาน แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่านที่ทํางานหนัก  
เพื่อพี่น้องประชาชน แล้วก็ขอให้ท่านยึดในพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา  



๗๘๐ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ               สุพิชชาย์ ๓๘๔/๒ 
 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่กล่าวว่า ขอให้ถือประโยชน์
ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ท่านจะมีความก้าวหน้า มีส่ิงที่ดีข้ึน 
แล้วก็ขอให้รัฐบาลได้ปรับวิธีการงบประมาณเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้ระบบสาธารณสุข 
ของประเทศไทยให้เป็นจริงให้ได้ เพื่อลดความเสี่ยงของประเทศถ้ามีเหตุการณ์อุบัติการณ์ 
โรคเกิดใหม่โรคระบาดเกิดข้ึน ขอบคุณมากครับ 
 

 - ๓๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๑ 
 

สผ ๙/๒๕๖๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         พรเทพ ๓๘๕/๑ 
 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ท่านสมาชิกครับ 
ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ ท่านสมาชิกที่นั่งร่วมประชุมอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 
ถึง ๑๗ ชั่วโมง ผมขอนัดประชุมใหม่ในเช้าวันนี้เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาหรือ ๙ โมงเช้า วันนี้ 
ขอพักการประชุม ขอบพระคุณอย่างสูงครับ  
 

พักการประชมุ ๐๑.๓๘ นาฬิกา 
ของวันศุกร์ที ่๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 
                - ๓๘๖/๑ 
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